
 

ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ 

คร้ังที่ ๔ 

(สมัยสามญัประจ าปีคร้ังที่หนึ่ง) เปน็พิเศษ 

วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(เล่มที่ ๑) 
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สารบัญ 
รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๔ 
ครั้งท่ี ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหน่ึง) เป็นพิเศษ 

วันอังคารท่ี ๓๑ พฤษภาคม ถึงวันศุกร์ท่ี ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

______________________________ 
 

 หน้า 
ระเบียบวาระที่ ๑ กระทู้ถาม  ไม่ม ี ๑ 
  
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองที่ประธานจะแจ้งที่ประชุม ๑ 
 ๑. รับทราบค าพิพากษาศาลฎีกา ๑ 
 ๒. รับทราบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๑ 
เร่ืองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
 ๓. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในท่ีประชุม ๓ 
ก่อนเข้ารับหน้าท่ีตามมาตรา ๑๑๕  
  ผู้อภิปราย  
  - นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ ๓ 
 ๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตาม ๓ 
และตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชก าหนด 
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอขยายระยะเวลา 

 

 ๕. การถ่ายทอดการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ๔ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
  
ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม ไม่มี ๔ 
  
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ๔ 



๒ 

   หน้า 
เร่ืองด่วน  
 - ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๕ 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)  
  ผู้อภิปราย  
  - นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ๗  
  - นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ๘ ๑๓๘ ๑๔๕ 

๑๕๑ 
  - พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ๘ ๖๑ ๑๒๗ 
  - นายชลน่าน ศรีแก้ว  ๔๓ 
  - นายวีระกร ค าประกอบ ๖๒ 
  - นายพิธา ล้ิมเจริญรัตน์ ๗๕ 
  - นายไพบูลย์ นิติตะวัน ๘๘ 
  - นายวิรัตน์ วรศสิริน ๙๓ 
  - นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ๑๐๓ 
  - พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง ๑๑๐ 
  - นายสุรทิน พิจารณ์ ๑๑๕ 
  - นายนิคม บุญวิเศษ ๑๑๙ 
  - นายสุชาติ ชมกลิ่น ๑๓๒ ๒๔๐  
  - รองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ ๑๓๓ 
  - นายนิโรธ สุนทรเลขา ๑๕๐ ๑๕๑ 
  - นายเกียรติ สิทธีอมร ๑๕๓ 
  - นางนันทนา สงฆ์ประชา ๑๖๑ 
  - นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ๑๖๓ 
  - นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ๑๖๖ 
  - นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ ๑๗๑ ๑๗๒ 
  - นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ๑๗๕ 
  - นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ๑๘๒ 
  - นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ๑๙๐ 



๓ 

   หน้า 
  ผู้อภิปราย  
  - นายภาคิน สมมิตรธนกุล ๑๙๖ 
  - นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ ๒๐๓ 
  - นายคารม พลพรกลาง ๒๐๗ 
  - นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา ๒๑๒ 
  - นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ ๒๑๕ 
  - นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ๒๒๒ 
  - พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ๒๓๐ 
  - นางสาวศรีนวล บุญลือ ๒๓๒ 
  - นางอนุรักษ์ บุญศล ๒๓๕ 
  - พันต ารวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา ๒๔๒ 
  - นางมุกดา พงษ์สมบัติ ๒๔๖ 
  - นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ๒๕๐ 
  - นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ๒๕๖ ๒๙๗ 
  - นางสาววรรณวิภา ไม้สน ๒๖๓ 
  - นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร ๒๖๙ 
  - นางมนพร เจริญศรี ๒๗๓ 
  - นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ ๒๘๐ 
  - นายจุติ ไกรฤกษ์  ๒๘๓ 
  - นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน ์ ๒๘๙ 
  - นายประกอบ รัตนพันธ์ ๒๙๓ 
  - นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ๒๙๙ 
  - นายธนกร ไชยกุล ๓๐๙ 
  - ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม ๓๑๒ 
  - นางสาวชนก จันทาทอง ๓๑๖ 
  - นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ ๓๒๐ 
  - นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ๓๒๗ 

______________________________ 
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รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๔ 
ครั้งท่ี ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ 

วันอังคารท่ี ๓๑ พฤษภาคม ถึงวันศุกร์ท่ี ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

______________________________ 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๔๖ นาฬิกา 
จ านวนสมาชิกท่ีมาประชุมท้ังหมดที่ลงชื่อไว้เมื่อเลิกประชุม ๔๗๖ คน 

 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านสมาชิกท่ีเคารพครับ 
บัดนี้มีสมาชิกมาลงชื่อแล้ว ๒๓๘ คน ครบองค์ประชุมแล้วครับ ผมขออนุญาตเปิดประชุม  
ขออนุญาตด าเนินการไปตามระเบียบวาระโดยล าดับนะครับ  
  ระเบียบวาระท่ี ๑ กระทู้ถาม  ไม่มี 
  ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองท่ีประธานแจ้งที่ประชุม  
  มีเรื่องท่ีไม่ปรากฏในระเบียบวาระแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ๕ เรื่อง ดังต่อไปนี้ครับ  
  เร่ืองท่ี ๑ รับทราบค าพิพากษาศาลฎีกา  
   ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นค าร้องขอให้ศาลฎีกาสั่งให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งท่ี ๔ ใหม่ แทนนายวัฒนา  
สิทธิวัง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๓ ซึ่งศาลฎีกาได้มีค าสั่งรับค าร้องดังกล่าวไว้พิจารณา เมื่อวันท่ี ๒๐ 
มกราคม ๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้มีค าพิพากษา
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งท่ี ๔ ใหม่ แทน 
นายวัฒนา สิทธิวัง พรรคเศรษฐกิจไทย โดยมีผลให้สมาชิกสภาพของนายวัฒนา สิทธิวัง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีได้รับเลือกตั้ งสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันท่ีศาลมีค าวินิจฉัยตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร  
พ. ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๓ จึงแจ้งที่ประชุมรับทราบครับ 
  เรื่องท่ี ๒ รับทราบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามท่ีได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง 



๒ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    ธัญรดา ๑/๒ 
 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้ง ท่ี  ๓ แทนต าแหน่งท่ีว่างและ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดให้วันเสาร์ท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นวันเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งท่ี ๓ นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
พ. ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร คือนายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ จึงแจ้งท่ีประชุม
รับทราบครับ 
  (ท่ีประชุมรับทราบ) 
 

- ๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   สวรรยา ๒/๑ 
 
  เรื่องท่ี ๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในท่ีประชุมก่อนเข้ารับหน้าท่ี
ตามมาตรา ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องจากมีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรใหม่ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๕ 
ก าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องปฏิญาณตนในท่ีประชุมแห่งสภาท่ีตนเป็นสมาชิก
ก่อนเข้ารับหน้าท่ี จึงขอเชิญ นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ พร้อมนะครับ กรุณายืนขึ้นนะครับ
กล่าวค าปฏิญาณตนโดยผมจะเป็นผู้กล่าวน า คุณชัยทิพย์ ชื่อตัวเองแล้วก็ปฏิญาณตามท่ีผม
จะกล่าวน านะครับ 
  (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ยืนขึ้นและกล่าวค า
ปฏิญาณตนต่อท่ีประชุมตามท่ีประธานได้กล่าวน า) 
  “ข้าพเจ้า (นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์)  :  ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ท้ังจะรักษาไว้  
และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอยินดีด้วยครับ  
  นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ (ราชบุรี)  :  กราบขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้ แทนราษฎร)  :   ดั งนั้นมีผลให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่และปฏิบัติหน้าท่ีได้มีจ านวน ๔๗๗ คน  
องค์ประชุมจึงเปลี่ยนแปลงไปเป็น ๒๓๙ ท่าน เมื่อเช้านี้องค์ประชุม ๒๓๘ ท่าน ขณะนี้ 
องค์ประชุม ๒๓๙ ท่านครับ  
  เรื่อง ท่ี  ๔ ประธานคณะกรรมาธิการ คุณสรอรรถ กลิ่นประทุม ใน
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตาม
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Virus Corona 2019) เพิ่มเติม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 



๔ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   สวรรยา ๒/๒ 
 
  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน 
นับตั้งแต่วันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ด้วยเหตุผลว่า เพื่อประโยชน์ในการท่ีจะพิจารณา
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้เป็นไปอย่างรอบคอบในทุกมิติ 
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในทุกภาคส่วน จึงขอขยายระยะเวลาดังท่ีกล่าวแล้ว
ออกไปอีก ๙๐ วัน ท่านสมาชิกไม่ขัดข้อง ก็อนุญาตให้ขยายเวลานะครับ 
  (ท่ีประชุมรับทราบ) 
  เรื่องท่ี ๕ การถ่ายทอดสดการประชุมในวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ เนื่องจากการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นการพิจารณากฎหมายท่ีมีความส าคัญและเป็นท่ีสนใจ 
แก่ประชาชนโดยท่ัวไปจึงมีการถ่ายทอดสดการประชุมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา
และสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ช่องหมายเลข ๑๐ รวมท้ังได้จัดให้มีล่ามภาษามือตั้งแต่
เริ่ มต้นจนเสร็จสิ้ นการประชุมตามข้อบั งคั บ  ข้อ  ๑๘ ในกรณี ท่ีมีการ เสนอข่ าว 
ในพระราชส านักระหว่างเวลา ๒๐.๐๐-๒๐.๓๐ นาฬิกา หรือหากเกิดเหตุการณ์ส าคัญ 
ท่ีประชาชนควรรับรู้ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมไว้ และจะมี
การน าไปเผยแพร่หลังจากการประชุมสิ้นสุดลงแล้วอย่างท่ีเราปฏิบัติมา ท้ังนี้สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีการเชื่อมต่อสัญญาณจากสถ านี
วิทยุกระจายเสียงรัฐสภาและจะมีการถ่ายทอดสดการประชุมตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  
ไปจนสิ้นการประชุม โดยจะงดเว้นถ่ายทอดในช่วงข่าวภาคต่าง ๆ คือภาคเท่ียง ภาคค่ า และ
ภาคดึก จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อรับทราบครับ  
  (ท่ีประชุมรับทราบ) 
  ระเบียบวาระท่ี ๓ รับรองรายงานการประชุม วันนี้ไม่มี  
  ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองท่ีกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว วันนี้ไม่มีครับ  

 
 
 
 



๕ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   สวรรยา ๒/๓ 
 
  เร่ืองด่วน  
  ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ร่าง

พระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖

สำานักงบประมาณ

สำานักนายกรัฐมนตรี







                      ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจ านวนไม่เกิน 3,185,000,000,000 บาท

เหตุผล

                      เพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณได้มีกรอบวงเงินงบประมาณส าหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566

หลักการ



ร่าง

........................................

                      ....................................................................................................................................................
...........................................

                      โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                      ....................................................................................................................................................
...........................................

พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566

........................................

........................................

                      มาตรา 4  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ต้ังเป็นจ านวน รวมท้ังส้ิน
3,185,000,000,000 บาท จ าแนกเป็นรายจ่ายตามท่ีจะระบุต่อไปในพระราชบัญญัติน้ี

                      มาตรา 5  ให้กระทรวงการคลังมีอ านาจส่ังจ่ายเงินแผ่นดิน ตามรายการและจ านวนเงินท่ีก าหนดไว้ 
ในพระราชบัญญัติน้ี หรือตามท่ีส านักงบประมาณจะได้จัดสรร หรือตามท่ีจะได้มีการโอนเปล่ียนแปลงตามกฎหมาย

                      มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า "พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566"

                      มาตรา 2  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

                      มาตรา 3  ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี

หมวด ๑
บทท่ัวไป
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(๑)
800,000,000        บาท

(๒)
2,000,000,000 บาท

(๓) 2,300,000,000 บาท

(๔)

3,000,000,000 บาท

(๕)
76,000,000,000 บาท

(๖) 500,000,000 บาท

(๗) 4,200,000,000 บาท

(๘) 322,790,000,000 บาท

(๙) 10,000,000,000 บาท

(๑๐) 500,000,000 บาท

(๑๑) 75,980,000,000 บาท

(๑๒) 92,400,000,000 บาท

๑. รวม 560,336,600 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 136,198,800 บาท

หมวด ๒

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง

                      มาตรา 6  งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ต้ังเป็นจ านวน 590,470,000,000 บาท จ าแนกดังน้ี

ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา 
ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019

เงินเบ้ียหวัด บ าเหน็จ บ านาญ

เงินเล่ือนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ

เงินสมทบของลูกจ้างประจ า

เงินส ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ

เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเสด็จพระราชด าเนิน
และต้อนรับประมุขต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ  ลูกจ้าง 
และพนักงานของรัฐ
เงินชดเชยค่างานส่ิงก่อสร้าง

เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ

หมวด ๓

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ

                      มาตรา 7  งบประมาณรายจ่ายของส านักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในก ากับ ให้ต้ังเป็นจ านวน 
22,652,526,700 บาท จ าแนกดังน้ี

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี



                3

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคง
ของสถาบันหลักของชาติ 102,849,100 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 163,694,700 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม 6,661,200 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 139,039,800 บาท

 (6) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 11,893,000 บาท

๒. รวม 1,484,308,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 481,760,500 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปล่ียนค่านิยม
และวัฒนธรรม 1,002,548,000 บาท

3. รวม 484,811,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง 388,182,400 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 96,629,100 บาท

4. รวม 631,918,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 262,947,700 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 368,970,600 บาท

5.
รวม 30,119,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 6,920,100 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ 1,078,900 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 22,120,500 บาท

6. รวม 238,960,800 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 211,810,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม 27,150,800 บาท

ส านักข่าวกรองแห่งชาติ

ส านักงบประมาณ

ส านักงานขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรมประชาสัมพันธ์



                4

7. รวม 1,352,108,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 402,108,900 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 950,000,000 บาท

8. รวม 113,590,600 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 40,516,600 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม 66,438,300 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 6,635,700 บาท

9. รวม 254,567,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 103,358,700 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 36,137,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนทัศน์
เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 115,072,200 บาท

10. รวม 303,006,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 233,512,900 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 69,494,000 บาท

11. รวม 234,330,700 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 165,673,700 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 68,657,000 บาท

12. รวม 519,187,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 519,187,100 บาท

13. รวม 94,432,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง 61,456,300 บาท

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ

ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ
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 (2) แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง 15,441,300 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 8,730,500 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ความม่ันคงแบบองค์รวม 8,804,400 บาท

14. รวม 284,747,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 113,633,400 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 171,114,100 บาท

15. รวม 604,018,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 604,018,300 บาท

16. รวม 2,734,179,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง 2,342,623,200 บาท

 (2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 381,696,400 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 9,859,700 บาท

17. รวม 5,486,977,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง 146,056,800 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ 44,589,600 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง 4,882,032,800 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหาร
จัดการความม่ันคงแบบองค์รวม 414,297,900 บาท

18. รวม 1,263,212,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง 126,382,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง 1,136,830,500 บาท

19. รวม 4,682,317,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 258,693,500 บาท

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร

ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 573,344,200 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 3,850,279,400 บาท

20. รวม 86,536,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 13,375,700 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 73,160,300 บาท

21. รวม 122,230,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 70,734,200 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง แข่งขันได้ 5,414,700 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 46,081,200 บาท

22. รวม 36,839,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 17,058,500 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 19,781,400 บาท

23.
รวม 223,219,400 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง 17,999,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง 205,220,400 บาท

24. รวม 112,312,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 67,397,800 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ 44,914,700 บาท

25. รวม 102,740,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 32,270,900 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 70,470,000 บาท

ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน)

ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ไซเบอร์แห่งชาติ

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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26.
รวม 389,144,600 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 47,464,600 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 341,680,000 บาท

27. รวม 222,371,700 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 51,098,200 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนท่ี
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 25,884,500 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง แข่งขันได้ 29,273,900 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 116,115,100 บาท

1. รวม 5,108,371,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง 3,521,637,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคง
ของสถาบันหลักของชาติ 17,753,200 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ 1,939,000 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 1,532,527,300 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 34,514,800 บาท

2. รวม 35,677,407,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง 12,906,021,400 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคง
ของสถาบันหลักของชาติ 281,713,200 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ 15,510,000 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง 2,978,244,000 บาท

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

                      มาตรา 8  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในก ากับ ให้ต้ังเป็นจ านวน 
88,166,019,700 บาท จ าแนกดังน้ี

ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน)
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 (5) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 19,486,743,500 บาท

 (6) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 9,175,000 บาท

3. รวม 17,931,226,800 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง 4,595,872,600 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคง
ของสถาบันหลักของชาติ 45,497,300 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ 3,913,400 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 13,130,053,100 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 155,890,400 บาท

4. รวม 21,931,120,200 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง 3,785,470,200 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคง
ของสถาบันหลักของชาติ 35,939,700 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ 1,328,800 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 18,084,857,500 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 23,524,000 บาท

5. รวม 7,352,894,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง 1,611,408,300 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคง
ของสถาบันหลักของชาติ 53,080,600 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 5,618,571,400 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 69,834,000 บาท

6. รวม 165,000,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 165,000,000 บาท

กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ

กองบัญชาการกองทัพไทย

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
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1. รวม 1,147,913,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 547,842,800 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 600,070,500 บาท

2. รวม 3,073,220,600 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 480,006,600 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 2,593,214,000 บาท

3. รวม 664,300,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 664,300,500 บาท

4. รวม 1,774,862,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 142,914,500 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 1,631,947,600 บาท

5. รวม 742,120,700 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 742,120,700 บาท

6. รวม 1,619,056,800 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 1,619,056,800 บาท

7. รวม 44,601,700 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 44,601,700 บาท

8. รวม 78,221,200 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 74,701,200 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3,520,000 บาท

กรมศุลกากร

กรมสรรพสามิต

กรมสรรพากร

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ

                      มาตรา 9  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในก ากับ ให้ต้ังเป็นจ านวน 
10,497,305,500 บาท จ าแนกดังน้ี

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ์

กรมบัญชีกลาง
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9. รวม 773,008,600 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 773,008,600 บาท

10.
รวม 580,000,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 580,000,000 บาท

1. รวม 3,763,172,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง 163,614,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 3,599,558,000 บาท

1. รวม 398,934,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 88,398,000 บาท

 (2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 190,737,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 50,430,000 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา 69,369,500 บาท

2. รวม 619,017,700 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 420,725,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 198,292,700 บาท

3. รวม 566,384,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 94,099,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา 472,285,100 บาท

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง

กรมพลศึกษา

ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน)

                      มาตรา 10  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการต่างประเทศ ให้ต้ังเป็นจ านวน 
3,763,172,000 บาท จ าแนกดังน้ี

ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

                      มาตรา 11  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาและหน่วยงานในก ากับ
ให้ต้ังเป็นจ านวน 3,054,859,600 บาท จ าแนกดังน้ี

ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

กรมการท่องเท่ียว
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4. รวม 1,413,004,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 995,825,600 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา 417,178,400 บาท

5.
รวม 57,519,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 57,519,300 บาท

1.
รวม 604,204,700 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 192,605,400 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ 105,300,300 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 14,362,500 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 280,810,500 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 11,126,000 บาท

2. รวม 17,224,705,600 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 68,513,600 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 169,432,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 16,970,954,300 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 15,805,700 บาท

3. รวม 471,781,200 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 23,394,200 บาท

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียว
อย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน)

                      มาตรา 12  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
และหน่วยงานในก ากับ ให้ต้ังเป็นจ านวน 21,370,170,800 บาท จ าแนกดังน้ี

ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ
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 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 12,416,700 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 4,261,500 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 431,708,800 บาท

4. รวม 324,321,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 52,997,200 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 241,976,400 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 29,347,900 บาท

5. รวม 935,574,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 144,883,500 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 197,905,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม 480,794,200 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 111,991,800 บาท

6. รวม 550,704,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 86,713,600 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 39,264,100 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 21,944,900 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 402,782,300 บาท

7. รวม 1,258,878,400 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 32,550,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 1,226,328,400 บาท

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
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1.
รวม 7,108,978,400 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 491,126,900 บาท

 (2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,303,039,600 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 29,500,000 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 6,734,700 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง แข่งขันได้ 71,500,000 บาท

 (6) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 1,051,047,000 บาท

 (7) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 2,569,043,100 บาท

 (8) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ 806,543,400 บาท

 (9) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 369,999,200 บาท

 (10) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 410,444,500 บาท

2. รวม 223,904,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 185,053,800 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง แข่งขันได้ 1,160,900 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 37,689,800 บาท

3. รวม 487,309,700 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 153,269,700 บาท

 (2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 334,040,000 บาท

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ

                      มาตรา 13  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และหน่วยงานในก ากับ ให้ต้ังเป็นจ านวน 45,632,771,500 บาท จ าแนกดังน้ี



                14

4. รวม 271,857,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 19,625,500 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง 4,862,800 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 245,610,000 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 1,759,000 บาท

5. รวม 379,474,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 325,483,100 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 2,000,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนท่ี
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 9,200,000 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3,000,000 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปล่ียนค่านิยม
และวัฒนธรรม 2,000,000 บาท

 (6) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ 18,039,500 บาท

 (7) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 19,751,400 บาท

6. รวม 113,836,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 5,120,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 108,716,900 บาท

7. รวม 253,806,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 203,009,800 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 17,962,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 32,834,200 บาท

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ

มหาวิทยาลัยนครพนม
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8. รวม 308,356,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 160,124,700 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 130,085,700 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 18,145,900 บาท

9. รวม 539,666,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 3,136,100 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 487,313,700 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 36,396,000 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 12,820,300 บาท

10. รวม 356,784,800 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 62,129,700 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 276,456,500 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 18,198,600 บาท

11. รวม 181,043,700 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 161,283,500 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 19,760,200 บาท

12. รวม 107,737,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 107,737,300 บาท

13. รวม 183,287,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 3,310,600 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนท่ี
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 30,000,000 บาท

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยรามค าแหง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 66,569,500 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ 4,900,600 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 78,286,600 บาท

 (6) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 220,000 บาท

14. รวม 173,937,600 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 168,079,900 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 5,857,700 บาท

15. รวม 189,508,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 155,592,300 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 30,730,100 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 3,185,600 บาท

16. รวม 181,166,800 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 149,851,600 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 30,890,600 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 424,600 บาท

17. รวม 162,261,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 129,583,500 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 31,672,500 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 1,005,300 บาท

18. รวม 193,089,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 161,748,300 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 1,468,000 บาท

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
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 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 29,873,200 บาท

19. รวม 198,004,200 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 8,350,600 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 151,728,300 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 35,336,400 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 2,588,900 บาท

20. รวม 202,985,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 10,538,100 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 153,221,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 2,172,000 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 33,035,000 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 4,018,900 บาท

21. รวม 159,111,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 114,515,200 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 35,337,200 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 9,258,700 บาท

22. รวม 128,556,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 99,442,800 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 28,251,300 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 862,400 บาท

23. รวม 188,973,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 132,577,500 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 12,908,800 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 38,828,600 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 4,658,400 บาท

24. รวม 136,572,600 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 91,120,600 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 300,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 40,056,600 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 5,095,400 บาท

25. รวม 130,884,200 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 109,994,700 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 18,288,100 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 2,601,400 บาท

26. รวม 281,127,400 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 248,169,100 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 30,556,100 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 2,402,200 บาท

27. รวม 151,475,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 3,843,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 100,129,900 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 39,437,900 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 8,064,200 บาท

28. รวม 201,685,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2,700,000 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 155,657,200 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 40,881,800 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 2,446,300 บาท

29. รวม 178,739,200 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 3,105,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 139,062,900 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 28,807,700 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 7,763,600 บาท

30. รวม 122,332,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 78,772,200 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 35,454,700 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 8,105,400 บาท

31. รวม 165,228,400 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2,537,300 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 128,980,400 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 30,924,700 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 2,786,000 บาท

32. รวม 325,948,400 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,468,300 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 279,022,400 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 10,066,000 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 33,113,500 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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 (5) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 2,278,200 บาท

33. รวม 111,129,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 76,598,100 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 34,531,000 บาท

34. รวม 152,301,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 114,216,900 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 34,097,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 3,987,400 บาท

35. รวม 195,386,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 150,475,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 39,760,700 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 5,150,600 บาท

36. รวม 166,070,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 135,781,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 28,064,700 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 2,225,200 บาท

37. รวม 162,811,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 124,143,100 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ 1,350,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 2,566,000 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 33,592,900 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 1,159,300 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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38. รวม 146,803,700 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,022,300 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 111,275,800 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 31,775,300 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 2,730,300 บาท

39. รวม 145,777,600 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,782,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 110,194,500 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 32,129,000 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 1,672,100 บาท

40. รวม 145,356,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 116,679,800 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 28,024,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 652,700 บาท

41. รวม 132,167,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 450,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 102,845,700 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 26,350,700 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 2,520,700 บาท

42.
รวม 244,259,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 196,507,300 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 33,187,100 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 14,564,600 บาท

43. รวม 171,783,700 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 134,738,700 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 6,235,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 29,463,100 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 1,346,900 บาท

44. รวม 151,227,700 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 3,000,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 119,146,600 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 27,843,300 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 1,237,800 บาท

45. รวม 193,257,700 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,500,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 168,469,200 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 21,161,100 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 2,127,400 บาท

46. รวม 316,101,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 254,332,700 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 10,264,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 42,428,100 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 9,076,300 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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47. รวม 322,947,200 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4,050,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 280,363,200 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 6,933,300 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 31,600,700 บาท

48. รวม 175,409,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2,939,700 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 136,498,100 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 34,496,300 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 1,475,400 บาท

49. รวม 115,756,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 480,700 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 86,806,700 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 23,138,400 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 3,149,200 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 2,181,900 บาท

50. รวม 126,116,400 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 450,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 72,539,400 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 48,208,000 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 4,919,000 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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51. รวม 181,980,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2,839,500 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 128,893,800 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 42,066,100 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 8,180,600 บาท

52. รวม 174,768,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4,500,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 146,973,900 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 2,566,000 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 17,719,100 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 3,009,100 บาท

53. รวม 208,628,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 208,628,500 บาท

54. รวม 192,881,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 192,881,500 บาท

55. รวม 492,746,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 488,152,800 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ 695,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 3,898,700 บาท

56. รวม 150,905,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 180,000 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 147,511,500 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ 3,213,600 บาท

57. รวม 297,092,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 297,092,300 บาท

58. รวม 270,775,700 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 8,500,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 260,625,700 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 1,650,000 บาท

59. รวม 204,079,400 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 204,079,400 บาท

60. รวม 253,475,800 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2,700,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 250,775,800 บาท

61. รวม 469,407,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 456,159,200 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ 3,393,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 9,854,900 บาท

62. รวม 1,232,088,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 6,900,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 14,500,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนท่ี
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 22,505,200 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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 (4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 933,907,000 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 238,910,000 บาท

 (6) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 15,365,900 บาท

63. รวม 1,496,279,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 14,399,200 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 87,898,900 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง แข่งขันได้ 4,683,600 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4,180,000 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 1,065,354,500 บาท

 (6) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 234,969,400 บาท

 (7) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 43,237,300 บาท

 (8) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 41,556,600 บาท

64. รวม 1,132,195,200 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 8,078,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 519,334,400 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 575,928,800 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 28,854,000 บาท

65. รวม 1,064,056,800 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 19,403,800 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 453,797,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ 5,273,600 บาท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 (4) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 574,930,000 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 10,652,400 บาท

66. รวม 349,055,200 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 345,267,100 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 3,788,100 บาท

67. รวม 395,424,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 21,550,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 373,874,500 บาท

68. รวม 469,278,800 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 320,846,500 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 148,432,300 บาท

69. รวม 906,583,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 127,271,300 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง แข่งขันได้ 5,830,800 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 27,900,000 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 612,989,500 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 127,691,100 บาท

 (6) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 4,901,200 บาท

70. รวม 1,754,058,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 603,888,900 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 1,144,673,800 บาท

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



                28

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 5,495,800 บาท

71. รวม 493,246,600 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 40,184,600 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 295,690,600 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 138,899,700 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 18,471,700 บาท

72. รวม 385,210,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนท่ี
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 48,411,800 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 258,392,300 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 62,677,600 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 5,737,000 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 9,992,200 บาท

73. รวม 964,445,700 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 964,445,700 บาท

74. รวม 393,365,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 393,365,900 บาท

75. รวม 3,808,327,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 161,044,800 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 1,082,898,500 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 2,562,289,200 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 2,095,000 บาท

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยพะเยา
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76. รวม 487,233,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 130,330,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 23,882,400 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 333,021,500 บาท

77. รวม 672,688,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 4,900,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง แข่งขันได้ 4,300,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 253,859,500 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ 9,078,400 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 329,015,400 บาท

 (6) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 71,535,000 บาท

78. รวม 878,770,600 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 45,312,100 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 498,562,400 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 334,896,100 บาท

79. รวม 1,473,585,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 803,980,700 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 604,708,700 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 64,896,500 บาท

80. รวม 282,403,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 272,332,700 บาท

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศิลปากร
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 (2) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 10,070,400 บาท

81. รวม 1,081,643,400 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 5,654,500 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 2,925,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 670,052,100 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 391,238,800 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 11,773,000 บาท

82. รวม 403,059,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 3,942,800 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 378,490,100 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 12,830,000 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 7,796,100 บาท

83. รวม 132,046,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 940,500 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 110,562,400 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 20,544,000 บาท

84. รวม 107,728,400 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 9,490,600 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 98,237,800 บาท

85. รวม 142,444,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2,325,500 บาท

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 140,119,400 บาท

86. รวม 564,767,600 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 564,767,600 บาท

87. รวม 153,250,800 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,934,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนท่ี
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 5,370,700 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล 7,500,000 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 137,246,100 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 1,200,000 บาท

88. รวม 124,558,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 100,025,100 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 1,024,200 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง แข่งขันได้ 14,000,000 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 9,509,600 บาท

89.
รวม 67,149,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 67,149,100 บาท

90. รวม 2,113,228,400 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 32,500,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนท่ี
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 14,197,400 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง แข่งขันได้ 320,015,700 บาท

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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 (4) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 1,589,049,400 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 157,465,900 บาท

91.
รวม 76,960,700 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 64,039,600 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 9,156,200 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 3,764,900 บาท

92. รวม 38,483,400 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 19,983,400 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง แข่งขันได้ 18,500,000 บาท

93. รวม 333,287,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 19,151,600 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 4,168,200 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง แข่งขันได้ 2,355,000 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 307,613,100 บาท

94. รวม 393,945,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 64,844,800 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 298,124,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ 30,977,100 บาท

95. รวม 218,274,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 39,255,000 บาท

ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
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 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 162,761,600 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 11,340,000 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4,918,300 บาท

96. รวม 101,405,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 26,151,700 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 75,253,400 บาท

97. รวม 280,622,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 60,000,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนท่ี
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 18,343,200 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง แข่งขันได้ 111,136,600 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 91,143,100 บาท

98.
รวม 602,583,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 85,850,800 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 13,200,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนท่ี
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 9,400,000 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 389,993,000 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน
บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 43,000,000 บาท

 (6) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 61,139,200 บาท

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน)
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1. รวม 334,970,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 312,179,600 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 13,800,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 8,990,700 บาท

2. รวม 16,659,651,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 118,404,600 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 16,509,596,400 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 31,650,500 บาท

3. รวม 31,320,787,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 1,832,258,100 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 29,488,528,900 บาท

4. รวม 348,595,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 288,600,400 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 40,218,100 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 19,777,000 บาท

5. รวม 1,156,731,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 338,845,300 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ 9,531,100 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง 186,183,900 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 562,573,100 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 59,597,900 บาท

                      มาตรา 14  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในก ากับ 
ให้ต้ังเป็นจ านวน 60,365,691,100 บาท จ าแนกดังน้ี

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการข้าว

กรมชลประทาน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมประมง
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6. รวม 1,816,966,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 738,509,500 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 997,247,400 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 81,209,100 บาท

7. รวม 1,623,524,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 600,211,900 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 1,023,313,000 บาท

8. รวม 2,758,590,200 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 1,135,470,200 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 1,362,285,100 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 238,834,900 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม 22,000,000 บาท

9. รวม 857,310,700 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 526,356,300 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 275,900,500 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 55,053,900 บาท

10. รวม 1,253,160,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 519,854,800 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 651,825,800 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 67,340,100 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 4,420,000 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม 9,719,600 บาท

11. รวม 763,510,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 502,626,600 บาท

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมปศุสัตว์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กรมพัฒนาท่ีดิน

กรมวิชาการเกษตร
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 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 23,789,500 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 23,987,500 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 213,106,400 บาท

12. รวม 231,149,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 72,165,900 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 143,767,200 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 15,215,900 บาท

13. รวม 365,969,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 245,074,100 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 65,969,100 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 47,831,600 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม 7,094,200 บาท

14. รวม 126,769,600 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 73,864,900 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 51,899,700 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 1,005,000 บาท

15. รวม 239,844,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 172,601,500 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 65,742,500 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 1,500,000 บาท

16. รวม 355,406,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 47,961,200 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 31,950,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 275,495,700 บาท

กรมหม่อนไหม

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน)
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17.
รวม 152,754,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 71,668,400 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 81,086,500 บาท

1. รวม 324,294,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 324,294,000 บาท

2. รวม 1,245,701,800 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 1,245,701,800 บาท

3. รวม 86,651,600 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 86,651,600 บาท

4. รวม 2,479,421,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 2,479,421,300 บาท

5. รวม 29,956,885,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 29,956,885,000 บาท

6. รวม 23,616,800,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 23,616,800,500 บาท

7. รวม 320,669,800 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 320,669,800 บาท

8. รวม 34,438,600 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 34,438,600 บาท

กรมเจ้าท่า

กรมทางหลวง

กรมทางหลวงชนบท

กรมท่าอากาศยาน

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

                      มาตรา 15  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงคมนาคม ให้ต้ังเป็นจ านวน 58,064,862,600 บาท 
จ าแนกดังน้ี

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางราง
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1. รวม 400,225,200 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 185,034,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล 114,277,300 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 100,913,900 บาท

2. รวม 1,502,658,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 222,190,300 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 1,280,468,600 บาท

3.
รวม 184,240,600 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 59,477,900 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล 124,762,700 บาท

4. รวม 566,543,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 252,613,600 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 313,929,500 บาท

5. รวม 431,110,600 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 44,389,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล 121,015,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง แข่งขันได้ 55,935,000 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 162,373,100 บาท

                      มาตรา 16  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในก ากับ 
ให้ต้ังเป็นจ านวน 3,751,986,500 บาท จ าแนกดังน้ี

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

กรมอุตุนิยมวิทยา

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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 (5) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม 47,398,500 บาท

6. รวม 667,208,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 93,191,900 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล 524,016,200 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง แข่งขันได้ 50,000,000 บาท

1.
รวม 1,284,091,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 1,233,643,200 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 33,948,700 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม 7,500,000 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 9,000,000 บาท

2. รวม 263,918,600 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 147,095,300 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 4,500,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม 112,323,300 บาท

3. รวม 724,445,400 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 242,745,400 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 257,195,200 บาท

                      มาตรา 17  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
และหน่วยงานในก ากับ ให้ต้ังเป็นจ านวน 13,633,039,100 บาท จ าแนกดังน้ี

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
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 (3) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน
บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 141,142,200 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 67,262,600 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม 16,100,000 บาท

4. รวม 322,614,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 257,041,700 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 36,260,800 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน
บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 5,529,900 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 23,781,600 บาท

5. รวม 1,178,252,400 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 458,017,400 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 720,235,000 บาท

6. รวม 773,558,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 104,887,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 668,671,000 บาท

7. รวม 2,276,343,400 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 995,818,300 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 1,280,525,100 บาท

กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรน้ า

กรมทรัพยากรน้ าบาดาล

กรมป่าไม้
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8. รวม 277,380,400 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 171,438,300 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนท่ี
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 3,000,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 30,400,000 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนทัศน์
เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 72,542,100 บาท

9. รวม 5,565,667,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 2,643,363,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 336,544,600 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 2,566,195,400 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 19,564,000 บาท

10.
รวม 846,024,700 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 386,473,900 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนท่ี
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 4,000,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 427,450,800 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 16,200,000 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 6,200,000 บาท

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
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 (6) แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนทัศน์
เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 5,700,000 บาท

11.
รวม 57,836,200 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 20,702,600 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 37,133,600 บาท

12. รวม 62,907,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 17,743,700 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 38,616,100 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 6,547,300 บาท

1. รวม 243,780,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 184,309,100 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความม่ันคงทางพลังงาน 59,471,000 บาท

2. รวม 172,229,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความม่ันคงทางพลังงาน 172,229,500 บาท

3. รวม 118,937,800 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 112,846,800 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความม่ันคงทางพลังงาน 6,091,000 บาท

4. รวม 1,251,666,600 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 343,763,200 บาท

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

                      มาตรา 18  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพลังงาน ให้ต้ังเป็นจ านวน 1,866,966,200 บาท 
จ าแนกดังน้ี

ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

กรมธุรกิจพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค์การมหาชน)
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 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความม่ันคงทางพลังงาน 907,903,400 บาท

5. รวม 80,352,200 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความม่ันคงทางพลังงาน 80,352,200 บาท

1. รวม 808,621,800 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 544,935,300 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 171,194,800 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 92,491,700 บาท

2. รวม 123,400,700 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 79,130,700 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 4,000,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง แข่งขันได้ 2,690,000 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 7,000,000 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 30,580,000 บาท

3. รวม 612,616,400 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 93,393,200 บาท

 (2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 248,223,500 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 131,255,900 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม 139,743,800 บาท

4. รวม 202,817,200 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง 140,342,500 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 62,474,700 บาท

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

                      มาตรา 19  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในก ากับ ให้ต้ังเป็นจ านวน 
3,661,736,600 บาท จ าแนกดังน้ี

ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าภายใน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
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5. รวม 287,427,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 59,818,800 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 53,300,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง แข่งขันได้ 74,867,500 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3,375,000 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 96,066,000 บาท

6. รวม 212,809,400 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 50,718,300 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง แข่งขันได้ 29,420,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 132,671,100 บาท

7. รวม 1,118,539,600 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 511,180,400 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง แข่งขันได้ 607,359,200 บาท

8. รวม 81,318,400 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 14,061,400 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 2,189,700 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง แข่งขันได้ 65,067,300 บาท

9.
รวม 36,049,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 28,599,900 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง แข่งขันได้ 7,450,000 บาท

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
(องค์การมหาชน)
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10.
รวม 66,007,400 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 8,354,800 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง แข่งขันได้ 34,288,200 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 23,364,400 บาท

11. รวม 112,128,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 35,095,200 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง แข่งขันได้ 77,033,300 บาท

1. รวม 4,346,865,800 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคง
ของสถาบันหลักของชาติ 32,730,600 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ 15,137,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 1,588,300 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3,359,400 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 4,294,050,500 บาท

2. รวม 8,274,839,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ 2,552,089,800 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ 24,353,400 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 44,982,200 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 5,653,413,700 บาท

3. รวม 1,425,846,200 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 1,425,846,200 บาท

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)

                      มาตรา 20  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทย ให้ต้ังเป็นจ านวน 
269,145,884,900 บาท จ าแนกดังน้ี

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

กรมการพัฒนาชุมชน
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4. รวม 2,272,850,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 286,103,100 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 97,648,300 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 1,889,098,900 บาท

5. รวม 3,406,595,400 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 3,406,595,400 บาท

6. รวม 26,093,310,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคง
ของสถาบันหลักของชาติ 1,500,000,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง 5,428,329,100 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 11,565,247,100 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนท่ี
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7,169,289,600 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 430,444,700 บาท

7. รวม 223,325,577,600 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคง
ของสถาบันหลักของชาติ 775,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนท่ี
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 251,500 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ 4,905,000 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 8,386,700 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 222,709,473,200 บาท

 (6) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม 5,000,000 บาท

 (7) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 1,000,000 บาท

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

กรมท่ีดิน
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 (8) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 595,786,200 บาท

1. รวม 520,375,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 360,506,400 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม 159,868,600 บาท

2. รวม 692,748,200 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง 86,208,400 บาท

 (2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 172,343,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม 434,196,800 บาท

3. รวม 573,477,700 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 143,722,900 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ 3,923,600 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม 425,831,200 บาท

4. รวม 149,552,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 124,836,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง แข่งขันได้ 2,056,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม 22,660,000 บาท

5. รวม 521,896,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง 8,991,900 บาท

 (2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 508,208,100 บาท

                      มาตรา 21  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในก ากับ ให้ต้ังเป็นจ านวน 
12,467,180,500 บาท จ าแนกดังน้ี

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กรมคุมประพฤติ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมบังคับคดี

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
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 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม 4,696,900 บาท

6. รวม 8,786,732,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง 100,073,300 บาท

 (2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 18,592,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม 8,668,066,800 บาท

7. รวม 403,938,200 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 224,435,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ 3,390,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง 85,390,000 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม 90,723,200 บาท

8. รวม 460,240,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 442,946,300 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม 17,294,600 บาท

9. รวม 62,639,400 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 35,603,200 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม 27,036,200 บาท

10.
รวม 189,992,600 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง 189,992,600 บาท

11. รวม 16,003,600 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 16,003,600 บาท

ส านักงานกิจการยุติธรรม

ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

กรมราชทัณฑ์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
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12.
รวม 89,583,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 22,971,500 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม 66,612,400 บาท

1. รวม 457,781,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 307,109,300 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ 3,384,100 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 300,000 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 140,550,000 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม 6,438,100 บาท

2. รวม 384,195,400 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 170,258,100 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ 25,159,700 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 15,671,700 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 173,105,900 บาท

3. รวม 671,690,400 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 336,488,400 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 5,000,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2,720,000 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 327,482,000 บาท

สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
(องค์การมหาชน)

                      มาตรา 22  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในก ากับ ให้ต้ังเป็นจ านวน 
50,308,420,200 บาท จ าแนกดังน้ี

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
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4. รวม 259,551,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 204,939,200 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ 20,896,900 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 13,564,300 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม 20,151,500 บาท

5. รวม 48,514,162,400 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม 48,514,162,400 บาท

6.
รวม 21,038,600 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 7,714,400 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม 13,324,200 บาท

1. รวม 1,151,915,200 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 213,842,800 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 16,284,300 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 108,594,400 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปล่ียนค่านิยม
และวัฒนธรรม 151,346,100 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 661,847,600 บาท

2. รวม 299,463,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 34,434,300 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปล่ียนค่านิยม
และวัฒนธรรม 265,029,000 บาท

ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ส านักงานประกันสังคม

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)

                      มาตรา 23  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในก ากับ ให้ต้ังเป็นจ านวน 
4,223,741,500 บาท จ าแนกดังน้ี
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3. รวม 1,626,169,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 749,060,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 74,814,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปล่ียนค่านิยม
และวัฒนธรรม 802,295,900 บาท

4. รวม 429,328,800 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 238,940,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปล่ียนค่านิยม
และวัฒนธรรม 190,388,800 บาท

5. รวม 411,055,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 97,572,700 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปล่ียนค่านิยม
และวัฒนธรรม 8,152,400 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 238,608,100 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 66,722,100 บาท

6. รวม 142,115,800 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 70,688,700 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 71,427,100 บาท

7. รวม 63,745,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 23,271,800 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปล่ียนค่านิยม
และวัฒนธรรม 40,473,200 บาท

8. รวม 50,771,600 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 50,771,600 บาท

กรมศิลปากร

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
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9. รวม 49,176,600 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 27,109,600 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 3,600,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 8,580,000 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปล่ียนค่านิยม
และวัฒนธรรม 9,887,000 บาท

1. รวม 39,567,358,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 3,565,599,400 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคง
ของสถาบันหลักของชาติ 3,500,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล 96,537,000 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 4,797,881,100 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,960,889,600 บาท

 (6) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 29,142,951,000 บาท

2. รวม 64,465,779,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง 532,296,000 บาท

 (2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 13,356,272,800 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ 14,499,966,400 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 36,077,243,800 บาท

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

                      มาตรา 24  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในก ากับ ให้ต้ังเป็นจ านวน 
121,186,778,200 บาท จ าแนกดังน้ี

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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3. รวม 14,798,905,700 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4,363,060,700 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ 1,441,664,800 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 8,994,180,200 บาท

4. รวม 88,059,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 61,666,900 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 16,924,500 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ 3,542,100 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม 5,926,000 บาท

5. รวม 1,544,920,200 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ 1,544,920,200 บาท

6.
รวม 7,561,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 7,561,900 บาท

7. รวม 89,873,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 78,104,100 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 11,769,800 บาท

8. รวม 109,675,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 109,675,000 บาท

9. รวม 450,654,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 349,338,000 บาท

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 101,316,300 บาท

10.
รวม 63,990,600 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 63,990,600 บาท

1. รวม 15,807,903,700 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,166,669,400 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ 3,745,800 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 39,114,400 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 13,123,221,600 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม 1,215,490,300 บาท

 (6) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม 259,662,200 บาท

2. รวม 2,803,077,800 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 212,363,300 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 10,000,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 4,098,800 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 2,561,615,700 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 15,000,000 บาท

3. รวม 164,207,200 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 83,909,500 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 80,297,700 บาท

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)

                      มาตรา 25  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในก ากับ ให้ต้ังเป็นจ านวน 
37,219,392,200 บาท จ าแนกดังน้ี

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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4. รวม 1,617,182,200 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 955,178,100 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 662,004,100 บาท

5. รวม 587,691,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 196,063,400 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 391,628,100 บาท

6. รวม 12,733,318,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 160,285,200 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 12,573,033,300 บาท

7. รวม 613,133,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 514,305,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 24,339,600 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 74,488,900 บาท

8. รวม 531,382,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 371,898,800 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 95,112,100 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 47,065,800 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา 7,394,900 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม 2,441,400 บาท

 (6) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม 7,469,300 บาท

9. รวม 953,829,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 590,639,400 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 363,190,100 บาท

กรมควบคุมโรค

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสุขภาพจิต

กรมอนามัย

สถาบันพระบรมราชชนก
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10. รวม 479,552,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 349,761,100 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 129,791,400 บาท

11. รวม 71,421,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 56,748,600 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 14,672,400 บาท

12. รวม 1,449,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,449,900 บาท

13. รวม 792,979,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 91,378,300 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม 701,600,800 บาท

14. รวม 29,130,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 27,592,200 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 1,537,900 บาท

15. รวม 13,337,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 13,337,500 บาท

16. รวม 19,795,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4,732,100 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 15,063,800 บาท

1. รวม 395,230,200 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 234,704,600 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนท่ี
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 6,013,400 บาท

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

                      มาตรา 26  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ต้ังเป็นจ านวน 
1,673,857,100 บาท จ าแนกดังน้ี

ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
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 (3) แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง แข่งขันได้ 3,500,000 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 134,151,900 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 16,860,300 บาท

2. รวม 243,915,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 113,115,600 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนท่ี
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 9,358,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง แข่งขันได้ 5,114,700 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 7,630,900 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 72,110,200 บาท

 (6) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม 15,117,800 บาท

 (7) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 21,468,100 บาท

3. รวม 505,445,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 126,720,100 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 131,000,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง แข่งขันได้ 227,725,000 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 20,000,000 บาท

4. รวม 146,944,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 41,130,400 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 60,295,600 บาท

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
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 (3) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 45,518,900 บาท

5. รวม 160,660,800 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 30,494,600 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 115,716,200 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 14,450,000 บาท

6. รวม 115,122,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 63,877,600 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง แข่งขันได้ 5,527,700 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 45,717,600 บาท

7. รวม 106,537,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 55,469,100 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 51,068,800 บาท

1. รวม 618,517,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง 81,728,100 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านความม่ันคง 536,789,000 บาท

2.
รวม 177,069,700 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 177,069,700 บาท

3.
รวม 700,926,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 40,569,700 บาท

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

                      มาตรา 27  งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี ให้ต้ังเป็นจ านวน 36,113,927,200 บาท จ าแนกดังน้ี

ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
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 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 660,356,400 บาท

4. รวม 31,685,980,700 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง 1,772,045,800 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคง
ของสถาบันหลักของชาติ 1,574,356,500 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ 19,481,785,300 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ 78,917,800 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง 4,997,021,000 บาท

 (6) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 3,781,854,300 บาท

5. รวม 126,450,200 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง 125,379,200 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ 1,071,000 บาท

6. รวม 2,601,949,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,469,156,800 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ 1,132,792,700 บาท

7. รวม 112,988,700 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 58,003,300 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ 54,985,400 บาท

8.
รวม 83,077,700 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 83,077,700 บาท

9. รวม 6,967,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 5,082,900 บาท

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม
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 (2) แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปล่ียนค่านิยม
และวัฒนธรรม 201,100 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 1,683,500 บาท

1.
รวม 1,510,277,400 บาท  คือ

(1) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 378,898,800 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 378,898,800 บาท

(2) จังหวัดชัยนาท 193,063,900 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 193,063,900 บาท

(3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 224,145,300 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 224,145,300 บาท

(4) จังหวัดลพบุรี 209,856,200 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 209,856,200 บาท

(5) จังหวัดสระบุรี 184,369,000 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 184,369,000 บาท

(6) จังหวัดสิงห์บุรี 148,800,200 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 148,800,200 บาท

(7) จังหวัดอ่างทอง 171,144,000 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 171,144,000 บาท

2.
รวม 1,363,508,600 บาท  คือ

(1) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 422,321,900 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 422,321,900 บาท

                      มาตรา 28  งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ต้ังเป็นจ านวน 
21,727,744,100 บาท จ าแนกดังน้ี

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคกลางตอนบน

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคกลางปริมณฑล
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(2) จังหวัดนครปฐม 203,766,700 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 203,766,700 บาท

(3) จังหวัดนนทบุรี 214,041,200 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 214,041,200 บาท

(4) จังหวัดปทุมธานี 219,732,500 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 219,732,500 บาท

(5) จังหวัดสมุทรปราการ 303,646,300 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 303,646,300 บาท

3.
รวม 818,113,300 บาท  คือ

(1) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 214,450,100 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 214,450,100 บาท

(2) จังหวัดกาญจนบุรี 237,604,100 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 237,604,100 บาท

(3) จังหวัดราชบุรี 225,709,200 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 225,709,200 บาท

(4) จังหวัดสุพรรณบุรี 140,349,900 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 140,349,900 บาท

4.
รวม 951,212,000 บาท  คือ

(1) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 257,761,900 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 257,761,900 บาท

(2) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 178,466,600 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 178,466,600 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคกลางตอนล่าง 1

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคกลางตอนล่าง 2
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(3) จังหวัดเพชรบุรี 176,188,400 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 176,188,400 บาท

(4) จังหวัดสมุทรสงคราม 128,228,200 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 128,228,200 บาท

(5) จังหวัดสมุทรสาคร 210,566,900 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 210,566,900 บาท

5.
รวม 1,487,078,200 บาท  คือ

(1) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 344,209,900 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 344,209,900 บาท

(2) จังหวัดชุมพร 175,792,400 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 175,792,400 บาท

(3) จังหวัดนครศรีธรรมราช 264,106,100 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 264,106,100 บาท

(4) จังหวัดพัทลุง 215,243,000 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 215,243,000 บาท

(5) จังหวัดสงขลา 263,025,700 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 263,025,700 บาท

(6) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 224,701,100 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 224,701,100 บาท

6.
รวม 1,363,396,200 บาท  คือ

(1) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 333,745,900 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 333,745,900 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน
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(2) จังหวัดกระบ่ี 166,745,700 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 166,745,700 บาท

(3) จังหวัดตรัง 193,642,200 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 193,642,200 บาท

(4) จังหวัดพังงา 159,499,200 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 159,499,200 บาท

(5) จังหวัดภูเก็ต 163,063,000 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 163,063,000 บาท

(6) จังหวัดระนอง 163,791,100 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 163,791,100 บาท

(7) จังหวัดสตูล 182,909,100 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 182,909,100 บาท

7.
รวม 957,335,100 บาท  คือ

(1) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 255,370,000 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 255,370,000 บาท

(2) จังหวัดนราธิวาส 246,273,200 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 246,273,200 บาท

(3) จังหวัดปัตตานี 238,382,400 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 238,382,400 บาท

(4) จังหวัดยะลา 217,309,500 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 217,309,500 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคใต้ชายแดน
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8.
รวม 1,314,518,300 บาท  คือ

(1) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 441,852,800 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 441,852,800 บาท

(2) จังหวัดฉะเชิงเทรา 230,421,000 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 230,421,000 บาท

(3) จังหวัดชลบุรี 335,446,300 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 335,446,300 บาท

(4) จังหวัดระยอง 306,798,200 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 306,798,200 บาท

9.
รวม 1,234,600,900 บาท  คือ

(1) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 269,983,200 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 269,983,200 บาท

(2) จังหวัดจันทบุรี 192,677,500 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 192,677,500 บาท

(3) จังหวัดตราด 180,976,700 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 180,976,700 บาท

(4) จังหวัดนครนายก 165,240,700 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 165,240,700 บาท

(5) จังหวัดปราจีนบุรี 207,240,700 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 207,240,700 บาท

(6) จังหวัดสระแก้ว 218,482,100 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 218,482,100 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออก 1

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออก 2
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10.
รวม 1,312,120,500 บาท  คือ

(1) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 303,263,900 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 303,263,900 บาท

(2) จังหวัดบึงกาฬ 167,270,300 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 167,270,300 บาท

(3) จังหวัดเลย 185,828,300 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 185,828,300 บาท

(4) จังหวัดหนองคาย 168,579,200 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 168,579,200 บาท

(5) จังหวัดหนองบัวล าภู 201,562,200 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 201,562,200 บาท

(6) จังหวัดอุดรธานี 285,616,600 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 285,616,600 บาท

11.
รวม 886,308,600 บาท  คือ

(1) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 256,091,300 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 256,091,300 บาท

(2) จังหวัดนครพนม 203,919,600 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 203,919,600 บาท

(3) จังหวัดมุกดาหาร 185,089,500 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 185,089,500 บาท

(4) จังหวัดสกลนคร 241,208,200 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 241,208,200 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
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12.
รวม 1,286,284,700 บาท  คือ

(1) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 306,947,800 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 306,947,800 บาท

(2) จังหวัดกาฬสินธ์ุ 267,758,000 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 267,758,000 บาท

(3) จังหวัดขอนแก่น 286,774,400 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 286,774,400 บาท

(4) จังหวัดมหาสารคาม 201,789,500 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 201,789,500 บาท

(5) จังหวัดร้อยเอ็ด 223,015,000 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 223,015,000 บาท

13.
รวม 1,446,808,800 บาท  คือ

(1) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 314,507,200 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 314,507,200 บาท

(2) จังหวัดชัยภูมิ 224,564,200 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 224,564,200 บาท

(3) จังหวัดนครราชสีมา 362,960,200 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 362,960,200 บาท

(4) จังหวัดบุรีรัมย์ 299,779,800 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 299,779,800 บาท

(5) จังหวัดสุรินทร์ 244,997,400 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 244,997,400 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
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14.
รวม 1,250,156,600 บาท  คือ

(1) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 301,390,400 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 301,390,400 บาท

(2) จังหวัดยโสธร 234,101,000 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 234,101,000 บาท

(3) จังหวัดศรีสะเกษ 248,395,400 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 248,395,400 บาท

(4) จังหวัดอ านาจเจริญ 163,498,200 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 163,498,200 บาท

(5) จังหวัดอุบลราชธานี 302,771,600 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 302,771,600 บาท

15.
รวม 1,061,111,800 บาท  คือ

(1) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 104,549,900 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 104,549,900 บาท

(2) จังหวัดเชียงใหม่ 345,875,600 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 345,875,600 บาท

(3) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 254,269,900 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 254,269,900 บาท

(4) จังหวัดล าปาง 189,858,100 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 189,858,100 บาท

(5) จังหวัดล าพูน 166,558,300 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 166,558,300 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนบน 1
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16.
รวม 1,105,383,400 บาท  คือ

(1) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 267,530,700 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 267,530,700 บาท

(2) จังหวัดเชียงราย 276,841,000 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 276,841,000 บาท

(3) จังหวัดน่าน 200,748,400 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 200,748,400 บาท

(4) จังหวัดพะเยา 188,918,900 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 188,918,900 บาท

(5) จังหวัดแพร่ 171,344,400 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 171,344,400 บาท

17.
รวม 1,324,318,000 บาท  คือ

(1) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 318,676,000 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 318,676,000 บาท

(2) จังหวัดตาก 242,506,600 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 242,506,600 บาท

(3) จังหวัดพิษณุโลก 178,222,600 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 178,222,600 บาท

(4) จังหวัดเพชรบูรณ์ 215,438,700 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 215,438,700 บาท

(5) จังหวัดสุโขทัย 185,882,400 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 185,882,400 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนล่าง 1

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนบน 2
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(6) จังหวัดอุตรดิตถ์ 183,591,700 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 183,591,700 บาท

18.
รวม 1,055,211,700 บาท  คือ

(1) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 271,180,900 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 271,180,900 บาท

(2) จังหวัดก าแพงเพชร 198,529,200 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 198,529,200 บาท

(3) จังหวัดนครสวรรค์ 237,608,000 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 237,608,000 บาท

(4) จังหวัดพิจิตร 165,416,500 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 165,416,500 บาท

(5) จังหวัดอุทัยธานี 182,477,100 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 182,477,100 บาท

1. รวม 1,135,273,700 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 167,256,400 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา 968,017,300 บาท

2. รวม 871,728,200 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 41,307,300 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 830,420,900 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนล่าง 2

                      มาตรา 29  งบประมาณรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจ ให้ต้ังเป็นจ านวน 84,777,893,300 บาท 
จ าแนกดังน้ี

การกีฬาแห่งประเทศไทย

การเคหะแห่งชาติ
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3. รวม 734,758,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 734,758,000 บาท

4. รวม 1,358,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 1,358,900 บาท

5. รวม 45,112,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 45,112,000 บาท

6. รวม 27,783,400 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 27,783,400 บาท

7. รวม 2,902,101,700 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 1,042,736,400 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 1,859,365,300 บาท

8.
รวม 277,933,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 277,933,000 บาท

9. รวม 57,858,799,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 56,708,023,700 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 1,150,775,800 บาท

10. รวม 90,321,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 90,321,000 บาท

11. รวม 8,256,115,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 8,256,115,300 บาท

12. รวม 718,693,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 718,693,000 บาท

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารออมสิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การประปาส่วนภูมิภาค

การยางแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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13. รวม 7,111,108,200 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 7,111,108,200 บาท

14. รวม 117,120,400 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 117,120,400 บาท

15. รวม 107,030,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 83,517,900 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง แข่งขันได้ 7,476,200 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 16,036,400 บาท

16. รวม 1,765,565,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 1,765,565,900 บาท

17. รวม 105,571,800 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม 105,571,800 บาท

18. รวม 5,574,700 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 5,574,700 บาท

19. รวม 886,284,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 232,232,600 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 393,771,800 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ 260,279,700 บาท

20. รวม 61,194,400 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 54,772,500 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 6,421,900 บาท

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

สถาบันการบินพลเรือน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

องค์การจัดการน้ าเสีย

องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์
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21. รวม 1,565,364,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 74,813,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 1,378,540,900 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 112,010,600 บาท

22. รวม 15,000,000 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 15,000,000 บาท

23. รวม 118,101,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 111,954,500 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 6,146,600 บาท

1. รวม 105,214,700 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 61,324,200 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 43,890,500 บาท

2. รวม 491,742,200 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 162,824,100 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 28,194,300 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 300,723,800 บาท

องค์การสะพานปลา

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

                      มาตรา 30  งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐสภา ให้ต้ังเป็นจ านวน 3,241,413,200 บาท 
จ าแนกดังน้ี

สถาบันพระปกเกล้า

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
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3. รวม 2,644,456,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 822,636,200 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 384,931,100 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 887,818,900 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม 1,235,000 บาท

 (5) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 547,835,100 บาท

1. รวม 484,767,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 464,845,000 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม 19,922,100 บาท

2. รวม 6,910,513,400 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 6,710,913,400 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม 199,600,000 บาท

3. รวม 174,963,700 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 155,769,300 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 4,536,700 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 13,088,700 บาท

 (4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม 1,569,000 บาท

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

                      มาตรา 31  งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของศาล ให้ต้ังเป็นจ านวน 7,570,244,200 บาท 
จ าแนกดังน้ี

ส านักงานศาลปกครอง

ส านักงานศาลยุติธรรม

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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1. รวม 615,448,200 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 67,199,400 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 548,248,800 บาท

2. รวม 318,806,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง 244,666,900 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 74,139,200 บาท

3.
รวม 751,773,500 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 751,773,500 บาท

4. รวม 64,023,100 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 51,171,500 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 10,249,000 บาท

 (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 2,602,600 บาท

5. รวม 63,891,800 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 63,284,800 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม 607,000 บาท

6. รวม 3,667,221,700 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 3,666,221,700 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม 1,000,000 บาท

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ส านักงานอัยการสูงสุด

                      มาตรา 32  งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ ให้ต้ังเป็นจ านวน 
5,481,164,400 บาท จ าแนกดังน้ี

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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1. รวม 23,890,717,300 บาท  คือ

22,159,425,600 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
     อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 22,159,425,600 บาท

1,731,291,700 บาท

 (ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
     อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,731,291,700 บาท

2. รวม 16,811,058,000 บาท  คือ

(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคกลางตอนบน รวม 661,792,700 บาท  คือ

(ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 111,037,300 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 111,037,300 บาท

(ข) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 145,237,400 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 145,237,400 บาท

(ค) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 119,582,100 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 119,582,100 บาท

(ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 107,210,200 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 107,210,200 บาท

(จ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 91,727,200 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 91,727,200 บาท

(ฉ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 86,998,500 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 86,998,500 บาท

(2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคกลางปริมณฑล รวม 868,727,400 บาท  คือ

                      มาตรา 33  งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้ต้ังเป็นจ านวน 
81,055,438,900 บาท จ าแนกดังน้ี

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ

(1) กรุงเทพมหานคร

(2) เมืองพัทยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
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(ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 96,162,600 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 96,162,600 บาท

(ข) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 536,576,200 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 536,576,200 บาท

(ค) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 185,255,200 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 185,255,200 บาท

(ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 50,733,400 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 50,733,400 บาท

(3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคกลางตอนล่าง 1 รวม 435,903,100 บาท  คือ

(ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 194,410,100 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 194,410,100 บาท

(ข) องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 127,400,100 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 127,400,100 บาท

(ค) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 114,092,900 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 114,092,900 บาท

(4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคกลางตอนล่าง 2 รวม 449,501,000 บาท  คือ

(ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 123,507,200 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 123,507,200 บาท

(ข) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 102,220,600 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 102,220,600 บาท

(ค) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 82,266,400 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 82,266,400 บาท
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(ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 141,506,800 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 141,506,800 บาท

(5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย รวม 1,033,896,700 บาท  คือ

(ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร 166,745,900 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 166,745,900 บาท

(ข) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 192,598,300 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 192,598,300 บาท

(ค) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 233,323,900 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 233,323,900 บาท

(ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 181,284,100 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 181,284,100 บาท

(จ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 259,944,500 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 259,944,500 บาท

(6) องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน รวม 821,913,300 บาท  คือ

(ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี 148,889,600 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 148,889,600 บาท

(ข) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 104,585,200 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 104,585,200 บาท

(ค) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 94,509,400 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 94,509,400 บาท

(ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 260,635,200 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 260,635,200 บาท



                78

(จ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 93,746,500 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 93,746,500 บาท

(ฉ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 119,547,400 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 119,547,400 บาท

(7) องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคใต้ชายแดน รวม 424,434,200 บาท  คือ

(ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 107,293,900 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 107,293,900 บาท

(ข) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 206,806,500 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 206,806,500 บาท

(ค) องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 110,333,800 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 110,333,800 บาท

(8) องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออก 1 รวม 814,080,400 บาท  คือ

(ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 133,814,600 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 133,814,600 บาท

(ข) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 418,635,400 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 418,635,400 บาท

(ค) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 261,630,400 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 261,630,400 บาท

(9) องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออก 2 รวม 872,736,200 บาท  คือ

(ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 118,175,100 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 118,175,100 บาท
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(ข) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด 88,815,600 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 88,815,600 บาท

(ค) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 92,948,300 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 92,948,300 บาท

(ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 236,883,400 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 236,883,400 บาท

(จ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 335,913,800 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 335,913,800 บาท

(10) องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รวม 785,316,800 บาท  คือ

(ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 97,839,200 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 97,839,200 บาท

(ข) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 172,330,600 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 172,330,600 บาท

(ค) องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย 107,597,400 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 107,597,400 บาท

(ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู 127,388,400 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 127,388,400 บาท

(จ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 280,161,200 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 280,161,200 บาท

(11) องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 รวม 537,736,900 บาท  คือ

(ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 125,273,000 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 125,273,000 บาท
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(ข) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 163,713,000 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 163,713,000 บาท

(ค) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 248,750,900 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 248,750,900 บาท

(12) องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง รวม 1,997,446,400 บาท  คือ

(ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ 489,021,700 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 489,021,700 บาท

(ข) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 689,940,800 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 689,940,800 บาท

(ค) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 557,424,100 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 557,424,100 บาท

(ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 261,059,800 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 261,059,800 บาท

(13) องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 รวม 2,675,189,400 บาท  คือ

(ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 664,339,400 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 664,339,400 บาท

(ข) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 1,725,988,000 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,725,988,000 บาท

(ค) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 150,712,500 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 150,712,500 บาท

(ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 134,149,500 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 134,149,500 บาท
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(14) องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 รวม 1,750,532,700 บาท  คือ

(ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 156,241,400 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 156,241,400 บาท

(ข) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 940,938,200 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 940,938,200 บาท

(ค) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 122,828,700 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 122,828,700 บาท

(ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 530,524,400 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 530,524,400 บาท

(15) องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนบน 1 รวม 675,482,800 บาท  คือ

(ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 279,879,300 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 279,879,300 บาท

(ข) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 130,237,600 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 130,237,600 บาท

(ค) องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 128,256,500 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 128,256,500 บาท

(ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 137,109,400 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 137,109,400 บาท

(16) องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนบน 2 รวม 724,343,400 บาท  คือ

(ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 210,952,900 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 210,952,900 บาท
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(ข) องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 219,147,500 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 219,147,500 บาท

(ค) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 119,412,300 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 119,412,300 บาท

(ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 174,830,700 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 174,830,700 บาท

(17) องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนล่าง 1 รวม 688,938,800 บาท  คือ

(ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 140,951,800 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 140,951,800 บาท

(ข) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 132,256,000 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 132,256,000 บาท

(ค) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 152,035,700 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 152,035,700 บาท

(ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 106,162,300 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 106,162,300 บาท

(จ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 157,533,000 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 157,533,000 บาท

(18) องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนล่าง 2 รวม 593,085,800 บาท  คือ

(ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร 135,102,700 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 135,102,700 บาท

(ข) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 194,975,200 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 194,975,200 บาท
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(ค) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 143,774,900 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 143,774,900 บาท

(ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 119,233,000 บาท

      ๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 119,233,000 บาท

3. รวม 13,948,976,800 บาท  คือ

(1) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีภาคกลางตอนบน รวม 339,015,900 บาท  คือ

(ก) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    1) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 339,015,900 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 339,015,900 บาท

(2) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีภาคกลางปริมณฑล รวม 2,326,809,400 บาท  คือ

(ก) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม

    1) เทศบาลนครนครปฐม 585,794,800 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 585,794,800 บาท

(ข) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี

    1) เทศบาลนครนนทบุรี 717,955,400 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 717,955,400 บาท

    2) เทศบาลนครปากเกร็ด 446,210,800 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 446,210,800 บาท

(ค) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี

    1) เทศบาลนครรังสิต 235,327,400 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 235,327,400 บาท

(ง) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ

    1) เทศบาลนครสมุทรปราการ 341,521,000 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 341,521,000 บาท

เทศบาลนคร
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(3) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีภาคกลางตอนล่าง 2 รวม 577,517,800 บาท  คือ

(ก) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร

    1) เทศบาลนครสมุทรสาคร 370,473,600 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 370,473,600 บาท

    2) เทศบาลนครอ้อมน้อย 207,044,200 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 207,044,200 บาท

(4) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย รวม 2,716,298,800 บาท  คือ

(ก) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช

    1) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 803,180,200 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 803,180,200 บาท

(ข) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา

    1) เทศบาลนครสงขลา 459,982,300 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 459,982,300 บาท

    2) เทศบาลนครหาดใหญ่ 667,720,800 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 667,720,800 บาท

(ค) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

    1) เทศบาลนครเกาะสมุย 281,197,100 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 281,197,100 บาท

    2) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 504,218,400 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 504,218,400 บาท

(5) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีภาคใต้ฝ่ังอันดามัน รวม 917,636,500 บาท  คือ

(ก) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง

    1) เทศบาลนครตรัง 419,061,600 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 419,061,600 บาท
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(ข) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต

    1) เทศบาลนครภูเก็ต 498,574,900 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 498,574,900 บาท

(6) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีภาคใต้ชายแดน รวม 466,223,000 บาท  คือ

(ก) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา

    1) เทศบาลนครยะลา 466,223,000 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 466,223,000 บาท

(7) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 1 รวม 979,607,200 บาท  คือ

(ก) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี

    1) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ 300,022,500 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 300,022,500 บาท

    2) เทศบาลนครแหลมฉบัง 301,997,900 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 301,997,900 บาท

(ข) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง

    1) เทศบาลนครระยอง 377,586,800 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 377,586,800 บาท

(8) เทศบาลนครในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รวม 737,240,000 บาท  คือ

(ก) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี

    1) เทศบาลนครอุดรธานี 737,240,000 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 737,240,000 บาท

(9) เทศบาลนครในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 รวม 315,657,200 บาท  คือ

(ก) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร

    1) เทศบาลนครสกลนคร 315,657,200 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 315,657,200 บาท
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(10) เทศบาลนครในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง รวม 792,387,900 บาท  คือ

(ก) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่น

    1) เทศบาลนครขอนแก่น 792,387,900 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 792,387,900 บาท

(11) เทศบาลนครในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 รวม 642,171,600 บาท  คือ

(ก) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา

    1) เทศบาลนครนครราชสีมา 642,171,600 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 642,171,600 บาท

(12) เทศบาลนครในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 รวม 400,409,100 บาท  คือ

(ก) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี

    1) เทศบาลนครอุบลราชธานี 400,409,100 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 400,409,100 บาท

(13) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 1 รวม 989,060,500 บาท  คือ

(ก) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่

    1) เทศบาลนครเชียงใหม่ 600,338,500 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 600,338,500 บาท

(ข) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีจังหวัดล าปาง

    1) เทศบาลนครล าปาง 388,722,000 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 388,722,000 บาท

(14) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 2 รวม 516,842,800 บาท  คือ

(ก) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย

    1) เทศบาลนครเชียงราย 516,842,800 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 516,842,800 บาท
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(15) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่าง 1 รวม 684,409,200 บาท  คือ

(ก) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก

    1) เทศบาลนครแม่สอด 316,349,900 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 316,349,900 บาท

(ข) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก

    1) เทศบาลนครพิษณุโลก 368,059,300 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 368,059,300 บาท

(16) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่าง 2 รวม 547,689,900 บาท  คือ

(ก) เทศบาลนครในพ้ืนท่ีจังหวัดนครสวรรค์

    1) เทศบาลนครนครสวรรค์ 547,689,900 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 547,689,900 บาท

4. รวม 26,404,686,800 บาท  คือ

(1) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีภาคกลางตอนบน รวม 1,911,929,700 บาท  คือ

(ก) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยนาท

    1) เทศบาลเมืองชัยนาท 171,533,300 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 171,533,300 บาท

(ข) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    1) เทศบาลเมืองบ้านกรด 35,591,800 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 35,591,800 บาท

    2) เทศบาลเมืองผักไห่ 47,060,400 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 47,060,400 บาท

    3) เทศบาลเมืองล าตาเสา 58,059,100 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 58,059,100 บาท

    4) เทศบาลเมืองเสนา 44,916,800 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 44,916,800 บาท

เทศบาลเมือง
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    5) เทศบาลเมืองอโยธยา 61,000,800 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 61,000,800 บาท

(ค) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี

    1) เทศบาลเมืองเขาสามยอด 87,069,500 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 87,069,500 บาท

    2) เทศบาลเมืองบ้านหม่ี 62,483,900 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 62,483,900 บาท

    3) เทศบาลเมืองลพบุรี 256,000,300 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 256,000,300 บาท

(ง) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรี

    1) เทศบาลเมืองแก่งคอย 111,396,000 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 111,396,000 บาท

    2) เทศบาลเมืองทับกวาง 83,174,200 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 83,174,200 บาท

    3) เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 141,329,400 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 141,329,400 บาท

    4) เทศบาลเมืองสระบุรี 346,699,000 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 346,699,000 บาท

(จ) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดสิงห์บุรี

    1) เทศบาลเมืองบางระจัน 64,337,500 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 64,337,500 บาท

    2) เทศบาลเมืองสิงห์บุรี 144,167,700 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 144,167,700 บาท
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(ฉ) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดอ่างทอง

    1) เทศบาลเมืองอ่างทอง 197,110,000 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 197,110,000 บาท

(2) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีภาคกลางปริมณฑล รวม 3,202,056,300 บาท  คือ

(ก) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม

    1) เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 61,985,500 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 61,985,500 บาท

    2) เทศบาลเมืองนครปฐม 43,390,100 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 43,390,100 บาท

    3) เทศบาลเมืองไร่ขิง 86,331,300 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 86,331,300 บาท

    4) เทศบาลเมืองสามควายเผือก 44,346,100 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 44,346,100 บาท

    5) เทศบาลเมืองสามพราน 81,672,000 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 81,672,000 บาท

(ข) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี

    1) เทศบาลเมืองไทรม้า 64,559,700 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 64,559,700 บาท

    2) เทศบาลเมืองบางกรวย 106,406,300 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 106,406,300 บาท

    3) เทศบาลเมืองบางกร่าง 49,998,300 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 49,998,300 บาท

    4) เทศบาลเมืองบางคูรัด 72,816,300 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 72,816,300 บาท
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    5) เทศบาลเมืองบางบัวทอง 179,404,400 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 179,404,400 บาท

    6) เทศบาลเมืองบางแม่นาง 71,572,700 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 71,572,700 บาท

    7) เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา 98,382,700 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 98,382,700 บาท

    8) เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 77,474,500 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 77,474,500 บาท

    9) เทศบาลเมืองพิมลราช 77,889,300 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 77,889,300 บาท

    10) เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง 118,359,500 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 118,359,500 บาท

(ค) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี

    1) เทศบาลเมืองคลองหลวง 123,815,800 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 123,815,800 บาท

    2) เทศบาลเมืองคูคต 104,126,600 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 104,126,600 บาท

    3) เทศบาลเมืองท่าโขลง 223,876,800 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 223,876,800 บาท

    4) เทศบาลเมืองบางกะดี 58,763,600 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 58,763,600 บาท

    5) เทศบาลเมืองบางคูวัด 57,197,200 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 57,197,200 บาท
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    6) เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ 88,844,500 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 88,844,500 บาท

    7) เทศบาลเมืองปทุมธานี 143,252,200 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 143,252,200 บาท

    8) เทศบาลเมืองลาดสวาย 113,083,000 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 113,083,000 บาท

    9) เทศบาลเมืองล าสามแก้ว 126,498,500 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 126,498,500 บาท

    10) เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ 82,595,300 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 82,595,300 บาท

(ง) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ

    1) เทศบาลเมืองบางแก้ว 113,552,700 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 113,552,700 บาท

    2) เทศบาลเมืองปากน้ าสมุทรปราการ 85,308,600 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 85,308,600 บาท

    3) เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 196,902,700 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 196,902,700 บาท

    4) เทศบาลเมืองพระประแดง 137,083,800 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 137,083,800 บาท

    5) เทศบาลเมืองแพรกษา 70,636,800 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 70,636,800 บาท

    6) เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ 68,595,300 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 68,595,300 บาท
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    7) เทศบาลเมืองลัดหลวง 173,334,200 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 173,334,200 บาท

(3) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีภาคกลางตอนล่าง 1 รวม 1,549,208,600 บาท  คือ

(ก) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี

    1) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 276,537,000 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 276,537,000 บาท

    2) เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 61,918,500 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 61,918,500 บาท

    3) เทศบาลเมืองปากแพรก 71,700,800 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 71,700,800 บาท

(ข) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี

    1) เทศบาลเมืองจอมพล 51,287,600 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 51,287,600 บาท

    2) เทศบาลเมืองท่าผา 66,210,600 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 66,210,600 บาท

    3) เทศบาลเมืองบ้านโป่ง 157,656,400 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 157,656,400 บาท

    4) เทศบาลเมืองโพธาราม 133,994,000 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 133,994,000 บาท

    5) เทศบาลเมืองราชบุรี 354,796,500 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 354,796,500 บาท

(ค) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี

    1) เทศบาลเมืองสองพ่ีน้อง 132,052,700 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 132,052,700 บาท
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    2) เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 243,054,500 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 243,054,500 บาท

(4) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีภาคกลางตอนล่าง 2 รวม 1,414,194,700 บาท  คือ

(ก) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

    1) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 143,639,100 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 143,639,100 บาท

    2) เทศบาลเมืองหัวหิน 266,315,600 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 266,315,600 บาท

(ข) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี

    1) เทศบาลเมืองชะอ า 308,729,900 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 308,729,900 บาท

    2) เทศบาลเมืองเพชรบุรี 233,490,000 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 233,490,000 บาท

(ค) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม

    1) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 215,760,200 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 215,760,200 บาท

(ง) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร

    1) เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 190,442,900 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 190,442,900 บาท

    2) เทศบาลเมืองคลองมะเด่ือ 55,817,000 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 55,817,000 บาท
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(5) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย รวม 2,678,218,000 บาท  คือ

(ก) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร

    1) เทศบาลเมืองชุมพร 177,538,600 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 177,538,600 บาท

    2) เทศบาลเมืองหลังสวน 93,302,400 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 93,302,400 บาท

(ข) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช

    1) เทศบาลเมืองทุ่งสง 329,153,500 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 329,153,500 บาท

    2) เทศบาลเมืองปากพนัง 261,898,400 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 261,898,400 บาท

    3) เทศบาลเมืองปากพูน 105,118,400 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 105,118,400 บาท

(ค) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง

    1) เทศบาลเมืองพัทลุง 352,772,600 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 352,772,600 บาท

(ง) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา

    1) เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 74,918,300 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 74,918,300 บาท

    2) เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 95,690,000 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 95,690,000 บาท

    3) เทศบาลเมืองคลองแห 99,809,000 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 99,809,000 บาท
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    4) เทศบาลเมืองควนลัง 103,001,800 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 103,001,800 บาท

    5) เทศบาลเมืองคอหงส์ 89,983,700 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 89,983,700 บาท

    6) เทศบาลเมืองทุ่งต าเสา 73,483,300 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 73,483,300 บาท

    7) เทศบาลเมืองบ้านพรุ 73,008,200 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 73,008,200 บาท

    8) เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 59,015,700 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 59,015,700 บาท

    9) เทศบาลเมืองม่วงงาม 55,786,900 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 55,786,900 บาท

    10) เทศบาลเมืองสะเดา 173,659,700 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 173,659,700 บาท

    11) เทศบาลเมืองสิงหนคร 119,565,500 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 119,565,500 บาท

(จ) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

    1) เทศบาลเมืองดอนสัก 55,823,200 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 55,823,200 บาท

    2) เทศบาลเมืองท่าข้าม 121,422,600 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 121,422,600 บาท

    3) เทศบาลเมืองนาสาร 163,266,200 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 163,266,200 บาท



                96

(6) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีภาคใต้ฝ่ังอันดามัน รวม 1,106,782,000 บาท  คือ

(ก) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบ่ี

    1) เทศบาลเมืองกระบ่ี 184,736,500 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 184,736,500 บาท

(ข) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง

    1) เทศบาลเมืองกันตัง 104,432,700 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 104,432,700 บาท

(ค) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงา

    1) เทศบาลเมืองตะก่ัวป่า 150,666,100 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 150,666,100 บาท

    2) เทศบาลเมืองพังงา 97,304,700 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 97,304,700 บาท

(ง) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต

    1) เทศบาลเมืองกะทู้ 85,693,300 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 85,693,300 บาท

    2) เทศบาลเมืองป่าตอง 86,732,200 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 86,732,200 บาท

(จ) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง

    1) เทศบาลเมืองบางร้ิน 59,839,200 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 59,839,200 บาท

    2) เทศบาลเมืองระนอง 136,790,900 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 136,790,900 บาท
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(ฉ) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล

    1) เทศบาลเมืองสตูล 200,586,400 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 200,586,400 บาท

(7) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีภาคใต้ชายแดน รวม 1,366,887,600 บาท  คือ

(ก) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส

    1) เทศบาลเมืองตากใบ 73,979,500 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 73,979,500 บาท

    2) เทศบาลเมืองนราธิวาส 298,763,000 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 298,763,000 บาท

    3) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 270,340,400 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 270,340,400 บาท

(ข) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี

    1) เทศบาลเมืองตะลุบัน 165,264,700 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 165,264,700 บาท

    2) เทศบาลเมืองปัตตานี 291,135,600 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 291,135,600 บาท

(ค) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา

    1) เทศบาลเมืองเบตง 169,226,100 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 169,226,100 บาท

    2) เทศบาลเมืองสะเตงนอก 98,178,300 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 98,178,300 บาท
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(8) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 1 รวม 1,821,680,400 บาท  คือ

(ก) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา

    1) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 190,382,200 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 190,382,200 บาท

(ข) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี

    1) เทศบาลเมืองชลบุรี 257,343,800 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 257,343,800 บาท

    2) เทศบาลเมืองบ้านบึง 100,943,800 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 100,943,800 บาท

    3) เทศบาลเมืองบ้านสวน 131,698,500 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 131,698,500 บาท

    4) เทศบาลเมืองปรกฟ้า 66,128,500 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 66,128,500 บาท

    5) เทศบาลเมืองพนัสนิคม 119,359,800 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 119,359,800 บาท

    6) เทศบาลเมืองศรีราชา 237,329,900 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 237,329,900 บาท

    7) เทศบาลเมืองสัตหีบ 64,816,300 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 64,816,300 บาท

    8) เทศบาลเมืองแสนสุข 113,045,600 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 113,045,600 บาท

    9) เทศบาลเมืองหนองปรือ 188,399,800 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 188,399,800 บาท
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    10) เทศบาลเมืองอ่างศิลา 73,224,900 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 73,224,900 บาท

(ค) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง

    1) เทศบาลเมืองบ้านฉาง 95,144,400 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 95,144,400 บาท

    2) เทศบาลเมืองมาบตาพุด 183,862,900 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 183,862,900 บาท

(9) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 2 รวม 1,444,984,000 บาท  คือ

(ก) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี

    1) เทศบาลเมืองขลุง 119,809,500 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 119,809,500 บาท

    2) เทศบาลเมืองจันทนิมิต 53,673,100 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 53,673,100 บาท

    3) เทศบาลเมืองจันทบุรี 225,406,300 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 225,406,300 บาท

    4) เทศบาลเมืองท่าช้าง 50,434,000 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 50,434,000 บาท

    5) เทศบาลเมืองท่าใหม่ 94,901,800 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 94,901,800 บาท

(ข) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดตราด

    1) เทศบาลเมืองตราด 102,252,900 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 102,252,900 บาท
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(ค) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายก

    1) เทศบาลเมืองนครนายก 146,116,700 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 146,116,700 บาท

(ง) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดปราจีนบุรี

    1) เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 202,794,100 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 202,794,100 บาท

    2) เทศบาลเมืองหนองก่ี 56,055,400 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 56,055,400 บาท

(จ) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว

    1) เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น 150,650,800 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 150,650,800 บาท

    2) เทศบาลเมืองสระแก้ว 103,120,200 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 103,120,200 บาท

    3) เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ 139,769,200 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 139,769,200 บาท

(10) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รวม 1,066,527,000 บาท  คือ

(ก) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดบึงกาฬ

    1) เทศบาลเมืองบึงกาฬ 93,955,600 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 93,955,600 บาท

(ข) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย

    1) เทศบาลเมืองเลย 193,570,200 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 193,570,200 บาท

    2) เทศบาลเมืองวังสะพุง 99,050,900 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 99,050,900 บาท
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(ค) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดหนองคาย

    1) เทศบาลเมืองท่าบ่อ 103,581,600 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 103,581,600 บาท

    2) เทศบาลเมืองหนองคาย 275,351,100 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 275,351,100 บาท

(ง) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวล าภู

    1) เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู 110,625,700 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 110,625,700 บาท

(จ) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี

    1) เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ าค า 40,434,200 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 40,434,200 บาท

    2) เทศบาลเมืองบ้านดุง 76,942,800 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 76,942,800 บาท

    3) เทศบาลเมืองหนองส าโรง 73,014,900 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 73,014,900 บาท

(11) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 รวม 363,449,300 บาท  คือ

(ก) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดนครพนม

    1) เทศบาลเมืองนครพนม 230,141,600 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 230,141,600 บาท

(ข) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหาร

    1) เทศบาลเมืองมุกดาหาร 133,307,700 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 133,307,700 บาท
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(12) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง รวม 1,658,581,500 บาท  คือ

(ก) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธ์ุ

    1) เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 224,998,100 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 224,998,100 บาท

    2) เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ 63,785,200 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 63,785,200 บาท

(ข) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่น

    1) เทศบาลเมืองกระนวน 41,312,400 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 41,312,400 บาท

    2) เทศบาลเมืองชุมแพ 128,427,400 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 128,427,400 บาท

    3) เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม 79,055,700 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 79,055,700 บาท

    4) เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 121,430,800 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 121,430,800 บาท

    5) เทศบาลเมืองเมืองพล 171,072,400 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 171,072,400 บาท

    6) เทศบาลเมืองศิลา 123,908,500 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 123,908,500 บาท

(ค) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคาม

    1) เทศบาลเมืองมหาสารคาม 304,479,800 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 304,479,800 บาท
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(ง) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด

    1) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 400,111,200 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 400,111,200 บาท

(13) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 รวม 1,303,830,700 บาท  คือ

(ก) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ

    1) เทศบาลเมืองชัยภูมิ 220,727,100 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 220,727,100 บาท

(ข) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา

    1) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 137,474,700 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 137,474,700 บาท

    2) เทศบาลเมืองปากช่อง 130,782,200 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 130,782,200 บาท

    3) เทศบาลเมืองเมืองปัก 58,071,200 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 58,071,200 บาท

    4) เทศบาลเมืองสีค้ิว 67,182,200 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 67,182,200 บาท

(ค) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย์

    1) เทศบาลเมืองชุมเห็ด 65,897,300 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 65,897,300 บาท

    2) เทศบาลเมืองนางรอง 144,878,000 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 144,878,000 บาท

    3) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 251,673,900 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 251,673,900 บาท
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(ง) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร์

    1) เทศบาลเมืองสุรินทร์ 227,144,100 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 227,144,100 บาท

(14) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 รวม 1,220,404,300 บาท  คือ

(ก) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธร

    1) เทศบาลเมืองยโสธร 233,547,700 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 233,547,700 บาท

(ข) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะเกษ

    1) เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ 70,649,500 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 70,649,500 บาท

    2) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 220,797,000 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 220,797,000 บาท

(ค) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดอ านาจเจริญ

    1) เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 129,465,200 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 129,465,200 บาท

(ง) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี

    1) เทศบาลเมืองแจระแม 57,896,300 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 57,896,300 บาท

    2) เทศบาลเมืองเดชอุดม 76,161,600 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 76,161,600 บาท

    3) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 141,072,100 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 141,072,100 บาท

    4) เทศบาลเมืองวารินช าราบ 290,814,900 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 290,814,900 บาท
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(15) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 1 รวม 855,750,800 บาท  คือ

(ก) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่

    1) เทศบาลเมืองต้นเปา 61,095,100 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 61,095,100 บาท

    2) เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 79,499,800 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 79,499,800 บาท

    3) เทศบาลเมืองแม่โจ้ 72,234,900 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 72,234,900 บาท

    4) เทศบาลเมืองแม่เหียะ 62,729,200 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 62,729,200 บาท

(ข) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน

    1) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 77,826,900 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 77,826,900 บาท

(ค) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดล าปาง

    1) เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 213,214,600 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 213,214,600 บาท

    2) เทศบาลเมืองพิชัย 49,309,400 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 49,309,400 บาท

    3) เทศบาลเมืองล้อมแรด 71,061,900 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 71,061,900 บาท

(ง) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน

    1) เทศบาลเมืองล าพูน 168,779,000 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 168,779,000 บาท
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(16) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 2 รวม 717,531,000 บาท  คือ

(ก) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน

    1) เทศบาลเมืองน่าน 170,793,000 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 170,793,000 บาท

(ข) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา

    1) เทศบาลเมืองดอกค าใต้ 74,070,400 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 74,070,400 บาท

    2) เทศบาลเมืองพะเยา 229,935,800 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 229,935,800 บาท

(ค) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร่

    1) เทศบาลเมืองแพร่ 242,731,800 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 242,731,800 บาท

(17) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่าง 1 รวม 1,550,044,200 บาท  คือ

(ก) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก

    1) เทศบาลเมืองตาก 189,920,700 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 189,920,700 บาท

(ข) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก

    1) เทศบาลเมืองอรัญญิก 73,429,700 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 73,429,700 บาท

(ค) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์

    1) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 187,040,900 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 187,040,900 บาท

    2) เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี 73,796,900 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 73,796,900 บาท
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    3) เทศบาลเมืองหล่มสัก 156,377,300 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 156,377,300 บาท

(ง) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัย

    1) เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 74,558,500 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 74,558,500 บาท

    2) เทศบาลเมืองสวรรคโลก 278,858,200 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 278,858,200 บาท

    3) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 169,385,000 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 169,385,000 บาท

(จ) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์

    1) เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 346,677,000 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 346,677,000 บาท

(18) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่าง 2 รวม 1,172,626,700 บาท  คือ

(ก) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดก าแพงเพชร

    1) เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 189,043,200 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 189,043,200 บาท

    2) เทศบาลเมืองปางมะค่า 129,256,700 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 129,256,700 บาท

    3) เทศบาลเมืองหนองปลิง 60,158,400 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 60,158,400 บาท

(ข) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดนครสวรรค์

    1) เทศบาลเมืองชุมแสง 107,933,600 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 107,933,600 บาท
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    2) เทศบาลเมืองตาคลี 90,936,300 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 90,936,300 บาท

(ค) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร

    1) เทศบาลเมืองตะพานหิน 141,182,500 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 141,182,500 บาท

    2) เทศบาลเมืองบางมูลนาก 131,159,000 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 131,159,000 บาท

    3) เทศบาลเมืองพิจิตร 174,534,800 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 174,534,800 บาท

(ง) เทศบาลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดอุทัยธานี

    1) เทศบาลเมืองอุทัยธานี 148,422,200 บาท

          ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
             อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 148,422,200 บาท

1. รวม 84,424,900 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 80,277,900 บาท

 (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม 4,147,000 บาท

2. รวม 105,274,300 บาท  คือ

 (1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 105,274,300 บาท

1. รวม 8,854,021,600 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 8,854,021,600 บาท

                      มาตรา 34  งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ให้ต้ังเป็นจ านวน 189,699,200 บาท 
จ าแนกดังน้ี

ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

                      มาตรา 35  งบประมาณรายจ่ายของสภากาชาดไทย ให้ต้ังเป็นจ านวน 8,854,021,600 บาท 
จ าแนกดังน้ี

สภากาชาดไทย
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1. รวม 8,611,669,600 บาท  คือ

 (1) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคง
ของสถาบันหลักของชาติ 8,611,669,600 บาท

ส านักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในก ากับ รวม 1,514,681,800 บาท  คือ

(ก) กรมประชาสัมพันธ์ 11,708,300 บาท

(ข) ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 53,577,600 บาท

(ค) กองอ านวยการรักษาความม่ันคง
     ภายในราชอาณาจักร 1,448,487,500 บาท

(ง) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 908,400 บาท

กระทรวงกลาโหม รวม 624,743,600 บาท  คือ

(ก) กองทัพบก 462,974,300 บาท

(ข) กองทัพเรือ 117,562,100 บาท

(ค) กองบัญชาการกองทัพไทย 44,207,200 บาท

กระทรวงการต่างประเทศ รวม 16,215,700 บาท  คือ

(ก) ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 16,215,700 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์

รวม 177,327,900 บาท  คือ

(ก) ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
     และความม่ันคงของมนุษย์ 138,594,500 บาท

(ข) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 763,000 บาท

(ค) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 37,970,400 บาท

                      มาตรา 36  งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในพระองค์ ให้ต้ังเป็นจ านวน 
8,611,669,600 บาท จ าแนกดังน้ี

ส่วนราชการในพระองค์

หมวด ๔

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

                      มาตรา 37 งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ ให้ต้ังเป็นจ านวน 
218,477,688,900 บาท จ าแนกดังน้ี
                      1. แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ต้ังเป็นงบประมาณรายจ่าย
ของหน่วยรับงบประมาณ เป็นจ านวน  6,251,251,600 บาท ประกอบด้วย

(1)

(2)

(3)

(4)
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานในก ากับ รวม 41,821,800 บาท  คือ

(ก) สถาบันวิทยาลัยชุมชน 14,000,000 บาท

(ข) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2,100,000 บาท

(ค) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 537,500 บาท

(ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 11,200,000 บาท

(จ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1,961,300 บาท

(ฉ) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
     และเทคโนโลยีแห่งชาติ 12,023,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 81,537,100 บาท  คือ

(ก) กรมการข้าว 6,600,000 บาท

(ข) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2,500,000 บาท

(ค) กรมประมง 22,278,800 บาท

(ง) กรมปศุสัตว์ 17,790,300 บาท

(จ) กรมพัฒนาท่ีดิน 4,044,000 บาท

(ฉ) กรมวิชาการเกษตร 16,097,300 บาท

(ช) กรมส่งเสริมการเกษตร 12,226,700 บาท

กระทรวงคมนาคม รวม 263,366,400 บาท  คือ

(ก) กรมทางหลวงชนบท 263,366,400 บาท

กระทรวงมหาดไทย รวม 2,450,335,500 บาท  คือ

(ก) กรมการปกครอง 851,718,000 บาท

(ข) กรมท่ีดิน 47,113,700 บาท

(ค) กรมโยธาธิการและผังเมือง 1,548,811,300 บาท

(ง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 2,692,500 บาท

กระทรวงยุติธรรม รวม 48,112,700 บาท  คือ

(ก) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 19,337,900 บาท

(ข) กรมคุมประพฤติ 2,640,000 บาท

(ค) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 5,500,000 บาท

(ง) กรมบังคับคดี 393,000 บาท

(จ) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 931,500 บาท

(ฉ) กรมราชทัณฑ์ 4,229,800 บาท

(ช) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 7,271,000 บาท

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
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(ซ) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 7,809,500 บาท

กระทรวงแรงงาน รวม 9,680,000 บาท  คือ

(ก) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 9,680,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม รวม 21,682,000 บาท  คือ

(ก) ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 13,000,000 บาท

(ข) กรมการศาสนา 1,100,000 บาท

(ค) กรมศิลปากร 7,582,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ รวม 410,816,000 บาท  คือ

(ก) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 219,046,200 บาท

(ข) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 138,506,800 บาท

(ค) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 53,263,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข รวม 10,768,000 บาท  คือ

(ก) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 10,768,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง รวม 579,303,100 บาท  คือ

(ก) ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 444,696,200 บาท

(ข) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
     ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1,279,200 บาท

(ค) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 133,327,700 บาท

หน่วยงานขององค์กรอิสระ รวม 860,000 บาท  คือ

(ก) ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 860,000 บาท

หน่วยงานในก ากับของส านักนายกรัฐมนตรี รวม 27,211,200 บาท  คือ

(ก) ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุม
     และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 27,211,200 บาท

กระทรวงกลาโหม รวม 716,697,300 บาท  คือ

(ก) กองทัพเรือ 716,697,300 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานในก ากับ รวม 782,032,000 บาท  คือ

(ก) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
     วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4,900,000 บาท

(13)

(12)

(15)

(3)

(2)

(1)

                      2. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้ต้ังเป็นงบประมาณรายจ่าย
ของหน่วยรับงบประมาณ เป็นจ านวน  11,086,912,100 บาท ประกอบด้วย

(10)

(11)

(14)
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(ข) กรมวิทยาศาสตร์บริการ 38,618,000 บาท

(ค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
     เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 19,480,000 บาท

(ง) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
     และเทคโนโลยีแห่งชาติ 657,534,000 บาท

(จ) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
     และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 61,500,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 2,626,000 บาท  คือ

(ก) กรมพัฒนาท่ีดิน 2,626,000 บาท

กระทรวงคมนาคม รวม 4,857,437,000 บาท  คือ

(ก) กรมทางหลวง 4,116,517,100 บาท

(ข) กรมทางหลวงชนบท 737,602,100 บาท

(ค) ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 3,317,800 บาท

หน่วยงานในก ากับของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวม 2,527,000 บาท  คือ

(ก) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
     (องค์การมหาชน) 2,527,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย รวม 617,288,500 บาท  คือ

(ก) กรมการปกครอง 4,000,000 บาท

(ข) กรมโยธาธิการและผังเมือง 613,288,500 บาท

กระทรวงแรงงาน รวม 10,253,400 บาท  คือ

(ก) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 10,253,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ รวม 69,440,000 บาท  คือ

(ก) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 69,440,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในก ากับ รวม 258,445,200 บาท  คือ

(ก) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 244,748,400 บาท

(ข) กรมควบคุมโรค 3,912,500 บาท

(ค) กรมอนามัย 3,074,400 บาท

(ง) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 6,709,900 บาท

(10)

(9)

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)
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ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้
การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี รวม 2,114,371,900 บาท  คือ

(ก) ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
     เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2,114,371,900 บาท

รัฐวิสาหกิจ รวม 1,503,716,000 บาท  คือ

(ก) การประปานครหลวง 41,865,000 บาท

(ข) การประปาส่วนภูมิภาค 998,680,200 บาท

(ค) การรถไฟแห่งประเทศไทย 463,170,800 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวม 124,866,600 บาท  คือ

(ก) กรุงเทพมหานคร 124,866,600 บาท

ส านักนายกรัฐมนตรี รวม 6,733,100 บาท  คือ

(ก) กรมประชาสัมพันธ์ 3,324,000 บาท

(ข) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2,971,000 บาท

(ค) ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 438,100 บาท

หน่วยงานในก ากับของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ รวม 14,095,100 บาท  คือ

(ก) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 14,095,100 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม รวม 449,200 บาท  คือ

(ก) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
     วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 449,200 บาท

กระทรวงคมนาคม รวม 1,600,000 บาท  คือ

(ก) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 1,600,000 บาท

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวม 5,981,200 บาท  คือ

(ก) ส านักงานสถิติแห่งชาติ 5,981,200 บาท

กระทรวงพาณิชย์ รวม 1,289,500 บาท  คือ

(ก) ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1,289,500 บาท

กระทรวงมหาดไทย รวม 31,820,300 บาท  คือ

(ก) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 15,413,100 บาท

(ข) กรมการปกครอง 6,000,000 บาท

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(7)

(13)

(12)

(11)

                      3. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ต้ังเป็นงบประมาณรายจ่าย
ของหน่วยรับงบประมาณ เป็นจ านวน  497,955,400 บาท ประกอบด้วย
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(ค) กรมการพัฒนาชุมชน 8,000,000 บาท

(ง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 2,407,200 บาท

กระทรวงยุติธรรม รวม 1,022,300 บาท  คือ

(ก) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1,022,300 บาท

กระทรวงแรงงาน รวม 512,600 บาท  คือ

(ก) ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 512,600 บาท

หน่วยงานในก ากับของกระทรวงวัฒนธรรม รวม 2,870,000 บาท  คือ

(ก) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 2,870,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ รวม 85,511,200 บาท  คือ

(ก) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3,854,100 บาท

(ข) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 67,750,000 บาท

(ค) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 13,907,100 บาท

กระทรวงสาธารณสุข รวม 4,086,000 บาท  คือ

(ก) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3,706,200 บาท

(ข) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 379,800 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง รวม 24,960,600 บาท  คือ

(ก) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
     ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 13,633,800 บาท

(ข) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 10,166,800 บาท

(ค) ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1,160,000 บาท

หน่วยงานของรัฐสภา รวม 204,000 บาท  คือ

(ก) ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 204,000 บาท

หน่วยงานขององค์กรอิสระ รวม 316,820,300 บาท  คือ

(ก) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
     ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 314,748,100 บาท

(ข) ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 2,072,200 บาท

ส านักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในก ากับ รวม 9,418,000 บาท  คือ

(ก) กรมประชาสัมพันธ์ 3,269,500 บาท

(ข) ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 6,148,500 บาท

(1)

(15)

(14)

(13)

(12)

(11)

(10)

(9)

(8)

                      4. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ให้ต้ังเป็นงบประมาณรายจ่าย
ของหน่วยรับงบประมาณ เป็นจ านวน  448,671,800 บาท ประกอบด้วย
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ รวม 268,715,400 บาท  คือ

(ก) กรมกิจการผู้สูงอายุ 268,715,400 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานในก ากับ รวม 25,715,000 บาท  คือ

(ก) สถาบันวิทยาลัยชุมชน 5,000,000 บาท

(ข) มหาวิทยาลัยนเรศวร 1,000,000 บาท

(ค) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
     และเทคโนโลยีแห่งชาติ 19,715,000 บาท

หน่วยงานในก ากับของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวม 27,285,000 บาท  คือ

(ก) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 27,285,000 บาท

กระทรวงแรงงาน รวม 11,669,800 บาท  คือ

(ก) กรมการจัดหางาน 8,078,400 บาท

(ข) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3,591,400 บาท

กระทรวงสาธารณสุข รวม 105,868,600 บาท  คือ

(ก) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 16,414,100 บาท

(ข) กรมการแพทย์ 19,580,000 บาท

(ค) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1,000,000 บาท

(ง) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1,052,200 บาท

(จ) กรมสุขภาพจิต 9,085,000 บาท

(ฉ) กรมอนามัย 58,737,300 บาท

ส านักนายกรัฐมนตรี รวม 308,898,100 บาท  คือ

(ก) ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 308,898,100 บาท

หน่วยงานในก ากับของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวม 89,744,300 บาท  คือ

(ก) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
     และเทคโนโลยีแห่งชาติ 14,000,000 บาท

(ข) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า 
     (องค์การมหาชน) 58,025,500 บาท

(2)

(1)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

                      5. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ให้ต้ังเป็นงบประมาณรายจ่าย
ของหน่วยรับงบประมาณ เป็นจ านวน  54,121,857,500 บาท ประกอบด้วย
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(ค) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
     และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 17,718,800 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 40,863,534,400 บาท  คือ

(ก) กรมชลประทาน 40,447,355,500 บาท

(ข) กรมประมง 3,092,000 บาท

(ค) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 312,254,000 บาท

(ง) กรมพัฒนาท่ีดิน 40,832,900 บาท

(จ) ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 60,000,000 บาท

กระทรวงคมนาคม รวม 125,484,400 บาท  คือ

(ก) กรมเจ้าท่า 125,484,400 บาท

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวม 213,522,800 บาท  คือ

(ก) กรมอุตุนิยมวิทยา 213,522,800 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวม 5,430,698,300 บาท  คือ

(ก) ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
     และส่ิงแวดล้อม 38,375,000 บาท

(ข) กรมควบคุมมลพิษ 23,763,900 บาท

(ค) กรมทรัพยากรน้ า 3,538,412,500 บาท

(ง) กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 1,703,798,200 บาท

(จ) กรมป่าไม้ 43,013,900 บาท

(ฉ) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 83,334,800 บาท

กระทรวงมหาดไทย รวม 4,527,228,400 บาท  คือ

(ก) กรมโยธาธิการและผังเมือง 4,527,228,400 บาท

กระทรวงสาธารณสุข รวม 6,164,200 บาท  คือ

(ก) กรมอนามัย 6,164,200 บาท

รัฐวิสาหกิจ รวม 2,556,582,600 บาท  คือ

(ก) การประปาส่วนภูมิภาค 1,974,763,500 บาท

(ข) องค์การจัดการน้ าเสีย 581,819,100 บาท

ส านักนายกรัฐมนตรี รวม 145,707,100 บาท  คือ

(ก) กองอ านวยการรักษาความม่ันคง
     ภายในราชอาณาจักร 145,707,100 บาท

(1)

(9)

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

                      6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ให้ต้ังเป็นงบประมาณ
รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ เป็นจ านวน  4,188,193,600 บาท ประกอบด้วย
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กระทรวงกลาโหม รวม 280,695,900 บาท  คือ

(ก) ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2,159,200 บาท

(ข) กองทัพบก 195,594,600 บาท

(ค) กองทัพเรือ 45,942,100 บาท

(ง) กองทัพอากาศ 14,000,000 บาท

(จ) กองบัญชาการกองทัพไทย 23,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ รวม 7,000,000 บาท  คือ

(ก) กรมกิจการเด็กและเยาวชน 7,000,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย รวม 93,452,200 บาท  คือ

(ก) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 16,799,900 บาท

(ข) กรมการปกครอง 61,000,000 บาท

(ค) กรมการพัฒนาชุมชน 15,652,300 บาท

กระทรวงยุติธรรม รวม 1,510,082,200 บาท  คือ

(ก) กรมคุมประพฤติ 211,692,600 บาท

(ข) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 15,862,800 บาท

(ค) กรมราชทัณฑ์ 73,134,800 บาท

(ง) ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
     และปราบปรามยาเสพติด 1,209,392,000 บาท

กระทรวงแรงงาน รวม 18,213,500 บาท  คือ

(ก) ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 11,781,500 บาท

(ข) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 6,432,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ รวม 101,751,500 บาท  คือ

(ก) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 17,444,500 บาท

(ข) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 60,877,300 บาท

(ค) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 23,429,700 บาท

กระทรวงสาธารณสุข รวม 908,936,500 บาท  คือ

(ก) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 432,458,200 บาท

(ข) กรมการแพทย์ 219,240,400 บาท

(ค) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 83,960,000 บาท

(ง) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1,248,000 บาท

(จ) กรมสุขภาพจิต 142,779,900 บาท

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)
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(ฉ) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 29,250,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง รวม 1,122,354,700 บาท  คือ

(ก) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 1,113,502,400 บาท

(ข) ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 8,852,300 บาท

ส านักนายกรัฐมนตรี รวม 15,815,000 บาท  คือ

(ก) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
     และสังคมแห่งชาติ 15,815,000 บาท

กระทรวงการคลัง รวม 7,664,000 บาท  คือ

(ก) กรมศุลกากร 7,664,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานในก ากับ รวม 183,067,400 บาท  คือ

(ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 3,670,000 บาท

(ข) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2,180,500 บาท

(ค) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 68,166,900 บาท

(ง) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
     และเทคโนโลยีแห่งชาติ 109,050,000 บาท

กระทรวงคมนาคม รวม 105,866,678,600 บาท  คือ

(ก) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 21,725,000 บาท

(ข) กรมการขนส่งทางบก 375,959,300 บาท

(ค) กรมการขนส่งทางราง 3,634,100 บาท

(ง) กรมเจ้าท่า 1,051,318,600 บาท

(จ) กรมทางหลวง 79,843,425,300 บาท

(ฉ) กรมทางหลวงชนบท 19,771,764,200 บาท

(ช) กรมท่าอากาศยาน 4,648,039,200 บาท

(ซ) ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
     และจราจร 150,812,900 บาท

กระทรวงพาณิชย์ รวม 14,521,500 บาท  คือ

(ก) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 14,521,500 บาท

กระทรวงแรงงาน รวม 10,617,000 บาท  คือ

(ก) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 10,617,000 บาท

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(9)

                      7. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ให้ต้ังเป็นงบประมาณรายจ่าย
ของหน่วยรับงบประมาณ เป็นจ านวน  131,372,777,700 บาท ประกอบด้วย
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กระทรวงอุตสาหกรรม รวม 44,600,000 บาท  คือ

(ก) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 44,600,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ รวม 25,229,814,200 บาท  คือ

(ก) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 88,909,100 บาท

(ข) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 14,374,953,000 บาท

(ค) การรถไฟแห่งประเทศไทย 10,720,952,100 บาท

(ง) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     แห่งประเทศไทย 45,000,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานในก ากับ รวม 109,722,200 บาท  คือ

(ก) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
     วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 46,000,000 บาท

(ข) กรมวิทยาศาสตร์บริการ 16,072,200 บาท

(ค) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
     และเทคโนโลยีแห่งชาติ 47,650,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 566,165,700 บาท  คือ

(ก) กรมการข้าว 26,373,000 บาท

(ข) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 11,824,000 บาท

(ค) กรมประมง 27,279,000 บาท

(ง) กรมปศุสัตว์ 26,289,200 บาท

(จ) กรมพัฒนาท่ีดิน 56,651,000 บาท

(ฉ) กรมวิชาการเกษตร 17,760,000 บาท

(ช) กรมส่งเสริมการเกษตร 207,736,300 บาท

(ซ) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 4,228,000 บาท

(ฌ) กรมหม่อนไหม 9,917,600 บาท

(ญ) ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 164,496,600 บาท

(ฎ) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 13,611,000 บาท

หน่วยงานในก ากับของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวม 18,920,000 บาท  คือ

(ก) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 18,920,000 บาท

(7)

(8)

(3)

(2)

(1)

                      8. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ให้ต้ังเป็นงบประมาณรายจ่าย
ของหน่วยรับงบประมาณ เป็นจ านวน  1,474,334,700 บาท ประกอบด้วย
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หน่วยงานในก ากับของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวม 21,558,900 บาท  คือ

(ก) ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
     (องค์การมหาชน) 21,558,900 บาท

กระทรวงพาณิชย์ รวม 118,928,200 บาท  คือ

(ก) กรมการค้าภายใน 85,428,200 บาท

(ข) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 33,500,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย รวม 571,474,400 บาท  คือ

(ก) กรมการพัฒนาชุมชน 571,474,400 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม รวม 39,402,300 บาท  คือ

(ก) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 19,402,300 บาท

(ข) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 20,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ รวม 25,163,000 บาท  คือ

(ก) องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 25,163,000 บาท

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รวม 3,000,000 บาท  คือ

(ก) ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 3,000,000 บาท

หน่วยงานในก ากับของส านักนายกรัฐมนตรี รวม 9,033,000 บาท  คือ

(ก) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 9,033,000 บาท

หน่วยงานในก ากับของกระทรวงกลาโหม รวม 65,540,000 บาท  คือ

(ก) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 65,540,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานในก ากับ รวม 585,331,300 บาท  คือ

(ก) กรมวิทยาศาสตร์บริการ 2,130,700 บาท

(ข) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 9,080,000 บาท

(ค) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 10,547,100 บาท

(ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24,650,000 บาท

(จ) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 66,247,800 บาท

(ฉ) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
     และเทคโนโลยีแห่งชาติ 299,755,700 บาท

(ช) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
     (องค์การมหาชน) 30,000,000 บาท

(9)

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

                      9. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ให้ต้ังเป็นงบประมาณรายจ่าย
ของหน่วยรับงบประมาณ เป็นจ านวน  1,554,635,600 บาท ประกอบด้วย

(3)

(2)

(1)
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(ซ) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 15,000,000 บาท

(ฌ) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
     และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 127,920,000 บาท

หน่วยงานในก ากับของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวม 40,000,000 บาท  คือ

(ก) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 40,000,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์ รวม 3,838,300 บาท  คือ

(ก) ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 3,838,300 บาท

กระทรวงแรงงาน รวม 14,820,000 บาท  คือ

(ก) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 14,820,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ รวม 22,410,300 บาท  คือ

(ก) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 22,410,300 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม รวม 789,012,700 บาท  คือ

(ก) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 83,050,000 บาท

(ข) ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 7,460,400 บาท

(ค) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 639,486,500 บาท

(ง) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 59,015,800 บาท

รัฐวิสาหกิจ รวม 24,650,000 บาท  คือ

(ก) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     แห่งประเทศไทย 24,650,000 บาท

ส านักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในก ากับ รวม 805,577,000 บาท  คือ

(ก) ส านักงบประมาณ 231,411,800 บาท

(ข) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 10,960,600 บาท

(ค) ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 11,000,000 บาท

(ง) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 20,589,700 บาท

(จ) ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความม่ันคง
     ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 47,858,400 บาท

(ฉ) ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
     (องค์การมหาชน) 15,537,300 บาท

(ช) ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 461,991,200 บาท

                      10. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ให้ต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 
เป็นจ านวน  2,355,982,300 บาท ประกอบด้วย

    (1)

(9)

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)
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(ซ) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
     (องค์การมหาชน) 6,228,000 บาท

กระทรวงการคลัง รวม 384,600 บาท  คือ

(ก) กรมบัญชีกลาง 384,600 บาท

หน่วยงานในก ากับของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวม 273,051,000 บาท  คือ

(ก) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
     และเทคโนโลยีแห่งชาติ 137,400,000 บาท

(ข) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า 
     (องค์การมหาชน) 21,451,000 บาท

(ค) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
     และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 114,200,000 บาท

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
และหน่วยงานในก ากับ รวม 1,146,177,500 บาท  คือ

(ก) ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
     และสังคมแห่งชาติ 1,106,177,500 บาท

(ข) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 40,000,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวม 15,452,800 บาท  คือ

(ก) กรมทรัพยากรน้ า 4,368,200 บาท

(ข) กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 10,700,000 บาท

(ค) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 384,600 บาท

กระทรวงพาณิชย์ รวม 47,766,800 บาท  คือ

(ก) กรมการค้าต่างประเทศ 30,266,800 บาท

(ข) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 17,500,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย รวม 290,900 บาท  คือ

(ก) กรมท่ีดิน 290,900 บาท

กระทรวงยุติธรรม รวม 384,600 บาท  คือ

(ก) กรมบังคับคดี 384,600 บาท

กระทรวงแรงงาน รวม 9,199,700 บาท  คือ

(ก) ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 9,199,700 บาท

กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในก ากับ รวม 57,697,400 บาท  คือ

(ก) กรมควบคุมโรค 56,046,600 บาท

    (7)

    (6)

    (5)

    (4)

    (3)

    (2)

    (10)

    (9)

    (8)
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(ข) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
     (องค์การมหาชน) 1,650,800 บาท

หน่วยงานในก ากับของส านักนายกรัฐมนตรี รวม 60,200,000 บาท  คือ

(ก) ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุม
     และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 60,200,000 บาท

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
และหน่วยงานในก ากับ รวม 526,697,400 บาท  คือ

(ก) ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 58,680,000 บาท

(ข) กรมการท่องเท่ียว 286,173,800 บาท

(ค) องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ
     เพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) 181,843,600 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานในก ากับ รวม 17,955,500 บาท  คือ

(ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 338,000 บาท

(ข) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7,883,000 บาท

(ค) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9,734,500 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 3,337,800 บาท  คือ

(ก) กรมส่งเสริมการเกษตร 3,337,800 บาท

กระทรวงคมนาคม รวม 1,689,498,200 บาท  คือ

(ก) กรมเจ้าท่า 357,288,600 บาท

(ข) กรมทางหลวงชนบท 1,332,209,600 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
และหน่วยงานในก ากับ รวม 179,132,300 บาท  คือ

(ก) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 126,596,300 บาท

(ข) กรมทรัพยากรธรณี 11,583,000 บาท

(ค) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 37,953,000 บาท

(ง) ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
     (องค์การมหาชน) 3,000,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย รวม 821,574,800 บาท  คือ

(ก) กรมการพัฒนาชุมชน 45,000,000 บาท

(ข) กรมโยธาธิการและผังเมือง 776,574,800 บาท

    (7)

    (6)

    (5)

    (4)

    (3)

    (2)

    (1)

                      11. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว ให้ต้ังเป็นงบประมาณรายจ่าย
ของหน่วยรับงบประมาณ เป็นจ านวน  5,125,116,600 บาท ประกอบด้วย
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กระทรวงแรงงาน รวม 11,270,000 บาท  คือ

(ก) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 11,270,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม รวม 30,151,200 บาท  คือ

(ก) ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 18,641,200 บาท

(ข) ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 11,510,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในก ากับ รวม 12,754,800 บาท  คือ

(ก) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2,700,000 บาท

(ข) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 3,089,600 บาท

(ค) กรมอนามัย 4,252,600 บาท

(ง) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 2,712,600 บาท

รัฐวิสาหกิจ รวม 1,772,544,600 บาท  คือ

(ก) การกีฬาแห่งประเทศไทย 183,640,500 บาท

(ข) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 1,578,706,800 บาท

(ค) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 10,197,300 บาท

1. รวม 6,922,048,800 บาท  คือ

 (1) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 241,702,800 บาท

 (2) กรมประชาสัมพันธ์ 990,008,800 บาท

 (3) ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 444,346,600 บาท

 (4) ส านักงบประมาณ 416,156,400 บาท

 (5) ส านักงานขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง 13,183,600 บาท

 (6) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 276,599,800 บาท

 (7) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 359,396,300 บาท

 (8) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 90,698,600 บาท

    (11)

    (10)

    (9)

    (8)

                      มาตรา 38  งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐ ให้ต้ังเป็นงบประมาณรายจ่าย
ของหน่วยรับงบประมาณ เป็นจ านวน  772,119,125,500 บาท จ าแนกดังน้ี

ส านักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในก ากับ

หมวด ๕

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
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 (9) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ 44,269,400 บาท

 (10) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 116,965,200 บาท

 (11) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 301,034,100 บาท

 (12) ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 150,318,800 บาท

 (13) ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 75,764,300 บาท

 (14) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 280,305,000 บาท

 (15) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 136,055,100 บาท

 (16) ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 359,643,900 บาท

 (17) กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร 786,601,800 บาท

 (18) ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 18,533,700 บาท

 (19) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 1,022,588,700 บาท

 (20) ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 68,186,200 บาท

 (21) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 59,245,500 บาท

 (22) สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน 
(องค์การมหาชน) 19,172,300 บาท

 (23) ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 47,517,300 บาท

 (24) ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน) 136,322,900 บาท

 (25) ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 78,881,300 บาท

 (26) ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 154,300,800 บาท

 (27) ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) 161,494,200 บาท

 (28) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน) 72,755,400 บาท

2. รวม 107,439,035,500 บาท  คือ

 (1) ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 4,127,758,700 บาท

 (2) กองทัพบก 60,237,458,700 บาท

 (3) กองทัพเรือ 21,511,096,800 บาท

 (4) กองทัพอากาศ 14,167,807,900 บาท

 (5) กองบัญชาการกองทัพไทย 7,120,851,900 บาท

กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในก ากับ
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 (6) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 274,061,500 บาท

3. รวม 12,968,625,600 บาท  คือ

 (1) ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 121,121,000 บาท

 (2) กรมธนารักษ์ 716,139,100 บาท

 (3) กรมบัญชีกลาง 866,088,600 บาท

 (4) กรมศุลกากร 1,858,628,700 บาท

 (5) กรมสรรพสามิต 1,475,171,200 บาท

 (6) กรมสรรพากร 7,627,985,400 บาท

 (7) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 72,558,400 บาท

 (8) ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 74,192,500 บาท

 (9) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 156,740,700 บาท

4. รวม 3,777,102,200 บาท  คือ

 (1) ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 3,777,102,200 บาท

5. รวม 1,749,231,200 บาท  คือ

 (1) ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 218,346,700 บาท

 (2) กรมการท่องเท่ียว 870,565,400 บาท

 (3) กรมพลศึกษา 80,142,100 บาท

 (4) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 461,400,800 บาท

 (5) องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ
เพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) 118,776,200 บาท

6. รวม 2,789,598,800 บาท  คือ

 (1) ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ 828,449,400 บาท

 (2) กรมกิจการเด็กและเยาวชน 615,747,700 บาท

 (3) กรมกิจการผู้สูงอายุ 111,925,800 บาท

 (4) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 197,438,200 บาท

 (5) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 776,499,600 บาท

 (6) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 259,538,100 บาท

7.
รวม 77,006,501,400 บาท  คือ

 (1) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 815,278,500 บาท

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาและหน่วยงานในก ากับ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และหน่วยงานในก ากับ
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 (2) กรมวิทยาศาสตร์บริการ 183,264,900 บาท

 (3) ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 106,271,400 บาท

 (4) ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 121,829,700 บาท

 (5) สถาบันวิทยาลัยชุมชน 276,934,000 บาท

 (6) มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 269,181,500 บาท

 (7) มหาวิทยาลัยนครพนม 382,416,900 บาท

 (8) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 333,443,100 บาท

 (9) มหาวิทยาลัยนเรศวร 1,787,652,800 บาท

 (10) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 816,118,200 บาท

 (11) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 944,170,600 บาท

 (12) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 591,465,200 บาท

 (13) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 551,675,500 บาท

 (14) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 107,375,500 บาท

 (15) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 202,418,500 บาท

 (16) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 246,635,100 บาท

 (17) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 281,033,800 บาท

 (18) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 100,503,800 บาท

 (19) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 404,798,200 บาท

 (20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 469,614,300 บาท

 (21) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 250,467,000 บาท

 (22) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 217,982,900 บาท

 (23) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 345,062,000 บาท

 (24) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 355,538,500 บาท

 (25) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 299,161,200 บาท

 (26) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 353,517,300 บาท

 (27) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 421,650,100 บาท

 (28) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 281,374,700 บาท

 (29) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 368,189,500 บาท

 (30) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 278,535,500 บาท

 (31) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 367,238,600 บาท

 (32) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 296,202,800 บาท
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 (33) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 264,291,500 บาท

 (34) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 238,150,200 บาท

 (35) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 248,682,300 บาท

 (36) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 287,815,700 บาท

 (37) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 105,302,500 บาท

 (38) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 232,869,700 บาท

 (39) มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 265,041,800 บาท

 (40) มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 290,131,600 บาท

 (41) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 253,571,400 บาท

 (42) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 316,636,600 บาท

 (43) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 119,128,900 บาท

 (44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 321,745,800 บาท

 (45) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 345,504,400 บาท

 (46) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 452,661,600 บาท

 (47) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 380,584,300 บาท

 (48) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 301,992,200 บาท

 (49) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 201,070,300 บาท

 (50) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 426,819,900 บาท

 (51) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 289,338,500 บาท

 (52) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 383,248,800 บาท

 (53) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 378,896,500 บาท

 (54) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 452,085,500 บาท

 (55) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 821,334,900 บาท

 (56) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 506,963,800 บาท

 (57) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 440,109,600 บาท

 (58) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 782,243,400 บาท

 (59) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 612,831,500 บาท

 (60) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 522,835,600 บาท

 (61) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 870,013,200 บาท

 (62) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3,991,376,800 บาท
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 (63) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3,573,218,500 บาท

 (64) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3,868,674,000 บาท

 (65) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4,712,127,400 บาท

 (66) มหาวิทยาลัยทักษิณ 834,325,400 บาท

 (67) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1,101,235,400 บาท

 (68) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1,502,812,300 บาท

 (69) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1,048,944,800 บาท

 (70) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3,028,116,900 บาท

 (71) มหาวิทยาลัยบูรพา 1,242,691,000 บาท

 (72) มหาวิทยาลัยพะเยา 791,907,800 บาท

 (73) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 644,634,100 บาท

 (74) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 305,960,100 บาท

 (75) มหาวิทยาลัยมหิดล 10,049,011,900 บาท

 (76) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 918,785,100 บาท

 (77) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1,217,674,500 บาท

 (78) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 908,618,400 บาท

 (79) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2,532,015,900 บาท

 (80) มหาวิทยาลัยศิลปากร 1,298,863,200 บาท

 (81) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4,100,950,100 บาท

 (82) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 640,611,500 บาท

 (83) สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 121,503,500 บาท

 (84) สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 26,730,800 บาท

 (85) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 87,910,100 บาท

 (86) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1,476,223,700 บาท

 (87) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 390,292,200 บาท

 (88) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 142,957,300 บาท

 (89) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม 133,033,100 บาท

 (90) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1,515,124,900 บาท
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 (91) ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 91,904,300 บาท

 (92) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
(องค์การมหาชน) 47,381,200 บาท

 (93) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 196,521,300 บาท

 (94) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 80,816,700 บาท

 (95) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 111,439,300 บาท

 (96) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) 105,532,100 บาท

 (97) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 41,618,200 บาท

 (98) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 186,054,000 บาท

8. รวม 24,184,160,800 บาท  คือ

 (1) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 750,733,100 บาท

 (2) กรมการข้าว 650,700,900 บาท

 (3) กรมชลประทาน 5,764,340,400 บาท

 (4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 859,746,600 บาท

 (5) กรมประมง 2,290,514,300 บาท

 (6) กรมปศุสัตว์ 3,369,261,500 บาท

 (7) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 237,740,900 บาท

 (8) กรมพัฒนาท่ีดิน 1,085,622,000 บาท

 (9) กรมวิชาการเกษตร 2,177,334,800 บาท

 (10) กรมส่งเสริมการเกษตร 3,499,433,700 บาท

 (11) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,819,151,400 บาท

 (12) กรมหม่อนไหม 284,716,100 บาท

 (13) ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 804,704,900 บาท

 (14) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 99,786,900 บาท

 (15) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 348,433,700 บาท

 (16) สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 99,245,500 บาท

 (17) ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 42,694,100 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในก ากับ
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9. รวม 9,633,096,500 บาท  คือ

 (1) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 170,309,700 บาท

 (2) กรมการขนส่งทางบก 1,927,150,400 บาท

 (3) กรมการขนส่งทางราง 26,072,800 บาท

 (4) กรมเจ้าท่า 718,949,600 บาท

 (5) กรมทางหลวง 4,920,799,000 บาท

 (6) กรมทางหลวงชนบท 1,438,709,800 บาท

 (7) กรมท่าอากาศยาน 334,492,500 บาท

 (8) ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 96,612,700 บาท

10.
รวม 1,618,239,300 บาท  คือ

 (1) ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 186,419,300 บาท

 (2) กรมอุตุนิยมวิทยา 408,991,700 บาท

 (3) ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 53,470,700 บาท

 (4) ส านักงานสถิติแห่งชาติ 654,265,300 บาท

 (5) ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 140,827,800 บาท

 (6) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 174,264,500 บาท

11.
รวม 11,356,166,700 บาท  คือ

 (1) ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 932,642,800 บาท

 (2) กรมควบคุมมลพิษ 198,257,900 บาท

 (3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 498,217,300 บาท

 (4) กรมทรัพยากรธรณี 209,896,400 บาท

 (5) กรมทรัพยากรน้ า 714,931,600 บาท

 (6) กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 433,627,800 บาท

 (7) กรมป่าไม้ 2,556,823,700 บาท

 (8) กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 176,093,800 บาท

 (9) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 5,375,666,100 บาท

 (10) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 167,713,100 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
และหน่วยงานในก ากับ

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
และหน่วยงานในก ากับ
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 (11) ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค์การมหาชน) 38,822,700 บาท

 (12) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) 53,473,500 บาท

12. รวม 840,432,000 บาท  คือ

 (1) ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 258,082,900 บาท

 (2) กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 90,621,900 บาท

 (3) กรมธุรกิจพลังงาน 120,102,900 บาท

 (4) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 312,394,600 บาท

 (5) ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 59,229,700 บาท

13. รวม 2,641,371,600 บาท  คือ

 (1) ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 781,249,700 บาท

 (2) กรมการค้าต่างประเทศ 235,320,100 บาท

 (3) กรมการค้าภายใน 213,177,900 บาท

 (4) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 108,986,600 บาท

 (5) กรมทรัพย์สินทางปัญญา 173,999,700 บาท

 (6) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 219,771,200 บาท

 (7) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 739,591,800 บาท

 (8) ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 56,069,900 บาท

 (9) สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
(องค์การมหาชน) 20,247,400 บาท

 (10) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเคร่ืองประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 52,666,900 บาท

 (11) สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย
(องค์การมหาชน) 40,290,400 บาท

14. รวม 47,319,553,200 บาท  คือ

 (1) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1,805,579,600 บาท

 (2) กรมการปกครอง 34,166,368,300 บาท

 (3) กรมการพัฒนาชุมชน 2,950,739,600 บาท

 (4) กรมท่ีดิน 4,277,561,600 บาท

 (5) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,376,300,400 บาท

 (6) กรมโยธาธิการและผังเมือง 1,278,395,600 บาท

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในก ากับ

กระทรวงมหาดไทย
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 (7) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 1,464,608,100 บาท

15. รวม 10,667,086,000 บาท  คือ

 (1) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 238,637,800 บาท

 (2) กรมคุมประพฤติ 1,211,249,700 บาท

 (3) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 115,719,800 บาท

 (4) กรมบังคับคดี 858,198,500 บาท

 (5) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1,457,696,900 บาท

 (6) กรมราชทัณฑ์ 5,206,662,700 บาท

 (7) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 796,545,900 บาท

 (8) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 109,585,800 บาท

 (9) ส านักงานกิจการยุติธรรม 41,964,000 บาท

 (10) ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 556,824,100 บาท

 (11) สถาบันอนุญาโตตุลาการ 12,236,000 บาท

 (12) สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
(องค์การมหาชน) 61,764,800 บาท

16. รวม 3,933,838,800 บาท  คือ

 (1) ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 540,428,000 บาท

 (2) กรมการจัดหางาน 734,242,900 บาท

 (3) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 959,234,200 บาท

 (4) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 760,579,500 บาท

 (5) ส านักงานประกันสังคม 917,989,600 บาท

 (6) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 21,364,600 บาท

17. รวม 2,469,548,300 บาท  คือ

 (1) ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1,003,456,700 บาท

 (2) กรมการศาสนา 35,428,000 บาท

 (3) กรมศิลปากร 618,621,600 บาท

 (4) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 122,715,200 บาท

 (5) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 561,866,000 บาท

 (6) ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 27,904,300 บาท

 (7) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 21,701,700 บาท

กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในก ากับ

กระทรวงแรงงานและหน่วยงานในก ากับ

กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในก ากับ
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 (8) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 44,519,900 บาท

 (9) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 33,334,900 บาท

18. รวม 204,023,497,400 บาท  คือ

 (1) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 8,535,003,000 บาท

 (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 186,203,820,100 บาท

 (3) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 8,700,826,000 บาท

 (4) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 79,991,700 บาท

 (5) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 148,581,900 บาท

 (6) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 116,291,600 บาท

 (7) ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 62,847,200 บาท

 (8) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 103,278,300 บาท

 (9) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 27,927,300 บาท

 (10) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 44,930,300 บาท

19. รวม 117,824,548,300 บาท  คือ

 (1) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 103,874,659,000 บาท

 (2) กรมการแพทย์ 5,025,428,500 บาท

 (3) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 134,232,800 บาท

 (4) กรมควบคุมโรค 1,965,835,400 บาท

 (5) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 611,951,200 บาท

 (6) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 403,901,000 บาท

 (7) กรมสุขภาพจิต 2,111,398,400 บาท

 (8) กรมอนามัย 1,182,625,400 บาท

 (9) สถาบันพระบรมราชชนก 1,335,604,400 บาท

 (10) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 392,661,000 บาท

 (11) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 86,954,900 บาท

 (12) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 35,854,400 บาท

 (13) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 602,774,200 บาท

 (14) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 14,407,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในก ากับ

กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในก ากับ
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 (15) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน) 46,260,700 บาท

20. รวม 1,593,977,200 บาท  คือ

 (1) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 503,678,200 บาท

 (2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 233,135,300 บาท

 (3) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 356,882,200 บาท

 (4) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 204,564,300 บาท

 (5) ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 55,822,900 บาท

 (6) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 175,990,300 บาท

 (7) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 63,904,000 บาท

21.

รวม 85,303,027,300 บาท  คือ

 (1) ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 103,261,000 บาท

 (2) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 320,647,600 บาท

 (3) ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 84,394,400 บาท

 (4) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 82,584,681,700 บาท

 (5) ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 296,392,400 บาท

 (6) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1,616,203,900 บาท

 (7) ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 88,074,900 บาท

 (8) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 202,648,800 บาท

 (9) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 6,722,600 บาท

22. รวม 2,587,790,500 บาท  คือ

 (1) การกีฬาแห่งประเทศไทย 283,437,300 บาท

 (2) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 959,041,600 บาท

 (3) การรถไฟแห่งประเทศไทย 322,979,300 บาท

 (4) สถาบันการบินพลเรือน 83,673,800 บาท

 (5) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย 439,244,900 บาท

 (6) องค์การจัดการน้ าเสีย 60,003,200 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแล
ของนายกรัฐมนตรี

รัฐวิสาหกิจ
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 (7) องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 16,883,700 บาท

 (8) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 109,849,900 บาท

 (9) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 65,725,300 บาท

 (10) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 219,092,200 บาท

 (11) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 27,859,300 บาท

23. รวม 4,510,556,100 บาท  คือ

 (1) สถาบันพระปกเกล้า 111,357,300 บาท

 (2) ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1,447,546,400 บาท

 (3) ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2,951,652,400 บาท

24. รวม 15,389,264,900 บาท  คือ

 (1) ส านักงานศาลปกครอง 2,078,370,700 บาท

 (2) ส านักงานศาลยุติธรรม 13,124,429,000 บาท

 (3) ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 186,465,200 บาท

25. รวม 13,286,174,900 บาท  คือ

 (1) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1,921,317,400 บาท

 (2) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 1,388,864,900 บาท

 (3) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 1,627,813,000 บาท

 (4) ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 151,747,900 บาท

 (5) ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 257,352,000 บาท

 (6) ส านักงานอัยการสูงสุด 7,939,079,700 บาท

26. รวม 284,652,200 บาท  คือ

 (1) ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 80,621,400 บาท

 (2) ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 204,030,800 บาท

หน่วยงานของรัฐสภา

หน่วยงานของศาล

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ

หมวด ๖

งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน

                      มาตรา 39  งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน ให้ต้ังเป็นงบประมาณรายจ่าย
ของหน่วยรับประมาณ เป็นจ านวน 206,985,644,200 บาท จ าแนกดังน้ี
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1. รวม 6,640,170,800 บาท  คือ

 (1) กองทุนการออมแห่งชาติ 334,254,800 บาท

 (2) กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 60,000,000 บาท

 (3) กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 6,073,759,000 บาท

 (4) กองทุนยุติธรรม 18,000,000 บาท

 (5) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 154,157,000 บาท

2. รวม 200,345,473,400 บาท  คือ

 (1) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ส าหรับกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 577,693,300 บาท

 (2) กองทัพเรือ ส าหรับกองทุนการท่าอากาศยาน
อู่ตะเภา 71,300,000 บาท

 (3) ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ส าหรับกองทุน
ประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 35,514,624,900 บาท

 (4) ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
ส าหรับกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 6,000,000 บาท

 (5) ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ ส าหรับกองทุน
เพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 20,000,000 บาท

 (6) กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส าหรับกองทุน
คุ้มครองเด็ก 40,000,000 บาท

 (7) กรมกิจการผู้สูงอายุ ส าหรับกองทุนผู้สูงอายุ 70,000,000 บาท

 (8) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ส าหรับกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 5,000,000 บาท

 (9) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ส าหรับกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 75,000,000 บาท

 (10) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม ส าหรับกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 17,011,880,900 บาท

 (11) กรมชลประทาน ส าหรับกองทุนจัดรูปท่ีดิน 1,035,000,000 บาท

 (12) กรมการค้าภายใน ส าหรับกองทุนรวม
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 750,000,000 บาท

 (13) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ส าหรับ
กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 300,000,000 บาท

ทุนหมุนเวียนท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล

ทุนหมุนเวียนท่ีไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
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 (14) กรมการพัฒนาชุมชน ส าหรับกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 462,335,200 บาท

 (15) กรมการศาสนา ส าหรับกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 9,200,000 บาท

 (16) กรมศิลปากร ส าหรับกองทุนส่งเสริม
งานจดหมายเหตุ 14,930,000 บาท

 (17) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ส าหรับกองทุนส่งเสริม
งานวัฒนธรรม 76,080,400 บาท

 (18) ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ส าหรับกองทุน
ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย 6,220,000 บาท

 (19) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ส าหรับกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 50,000,000 บาท

 (20) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
ส าหรับกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน 1,050,272,000 บาท

 (21) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ส าหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 142,297,936,700 บาท

 (22) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส าหรับกองทุน
เพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 505,000,000 บาท

 (23) ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ส าหรับกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา 157,000,000 บาท

 (24) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ส าหรับกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 90,000,000 บาท

 (25) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ส าหรับกองทุนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 150,000,000 บาท

1. รวม 261,756,426,300 บาท  คือ

 (1) ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 261,756,426,300 บาท

                      มาตรา 40  งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ ให้ต้ังเป็นงบประมาณรายจ่าย
ของหน่วยรับงบประมาณ เป็นจ านวน  306,617,963,200 บาท จ าแนกดังน้ี

กระทรวงการคลัง

หมวด ๗

งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการช าระหน้ีภาครัฐ
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2. รวม 350,000,000 บาท  คือ

 (1) ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 350,000,000        บาท

3. รวม 44,511,536,900 บาท  คือ

 (1) การเคหะแห่งชาติ 85,553,600          บาท

 (2) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 7,149,835,300     บาท

 (3) การรถไฟแห่งประเทศไทย 8,318,178,800     บาท

 (4) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 26,649,404,800   บาท

 (5) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 2,308,564,400     บาท

..........................................

     นายกรัฐมนตรี

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

กระทรวงอุตสาหกรรม

รัฐวิสาหกิจ



๖ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   สวรรยา ๒/๔ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอเรียนให้ทราบว่า
คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ มายังสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาตามมาตรา ๑๔๓ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน 
นับแต่วันท่ีร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร คือเมื่อวันอังคารท่ี ๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจะครบก าหนด ๑๐๕ วัน ในวันจันทร์ท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ท้ังนี้ 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวส านักงบประมาณได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นในการจัดท า
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง 
โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ของส านักงบประมาณ ---------------- 
 

- ๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     วาสนา ๓/๑ 
 
และการรับฟังความคิดเห็นโดยท าหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานรับงบประมาณโดยตรง 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดท าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีได้มอบให้สมาชิกไปแล้วนะครับ ดังนั้นก่อนท่ีรัฐบาลจะ
เสนอหลักการและเหตุผล ผมขออนุญาตเชิญผู้ควบคุมเสียงท้ังสองฝ่ายได้แจ้งรายงาน
ข้อตกลงในการหารือในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อท่ีประชุมได้รับทราบแนวปฏิบัติของเรานะครับ ขอเชิญครับ 
ตัวแทนผู้ควบคุมฝ่ายรัฐบาลก็ได้ครับ แล้วก็ประเดี๋ยวฝ่ายค้านด้วยครับ 
  นายอรรถกร ศิริลัทธยากร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ กระผม อรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคพลังประชารัฐจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ขออนุญาตน าเรียนข้อตกลงในการท างานร่วมกัน
ระหว่างวิป (Whip) พรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อท่ีจะท าการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ดังนี้  
เราจะเริ่มพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ในวันอังคารซึ่งก็คือวันนี้ครับ เริ่มตั้งแต่เช้าเวลา 
๐๙.๓๐ นาฬิกา จนไปถึงช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับ ในส่วนวันพุธเราจะเริ่มเวลา 
๐๙.๐๐ นาฬิกา จนถึงถึงตีหนึ่งเช่นกันครับ และวันพฤหัสบดีก าหนดเวลาก็คือเริ่มเวลา 
๐๙.๐๐ นาฬิกา จนถึงถึงตีหนึ่งเช่นกันครับ โดยเวลาท้ังหมดท่ีได้รับการจัดสรรท้ังหมด 
๔๗.๓๐ ชั่วโมง เวลานี้จะเป็นเวลาของท่านประธาน ๓.๓๐ ชั่วโมง และจะแบ่งเวลาท่ีเหลือให้
พรรคร่วมฝ่ายค้าน ๒๒ ชั่วโมง และพรรคร่วมรัฐบาล ๒๒ ชั่วโมง รวมกับเวลาของ
คณะรัฐมนตรีท่ีใช้ในการตอบค าถามชี้แจงครับ โดยในแต่ละวันอยากจะขอความกรุณา 
ท่านประธานนะครับ ในช่วงค่ า ๆ จะขอใช้วิธีการพักการประชุมเพื่อให้การพิจารณา
งบประมาณด าเนินต่อไปด้วยความราบรื่นในทุก ๆ วัน และข้อตกลงอีกข้อตกลงหนึ่งก็คือว่า
ในแต่ละวันเราจะใช้เวลาแต่ละฝ่ายอย่างน้อย ๗.๓๐ ชั่วโมง เพื่อให้เราสามารถบรรลุ
จุดประสงค์แล้วก็เวลาท่ีเราตกลงกันไว้ครับ จึงขออนุญาตน าเรียนท่านประธานและท่ีประชุมครับ 
ขอบพระคุณครับ 
 



๘ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     วาสนา ๓/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ขอเชิญ
ผู้แทนผู้ควบคุมเสียงฝ่ายค้านนะครับ ขอเชิญครับ 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม  
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะวิป (Whip) ฝ่ายค้านครับ 
เป็นไปตามท่ีทางผู้แทนของวิป (Whip) รัฐบาลได้กล่าวชี้แจงต่อท่ีประชุมก็เป็นข้อตกลง
ตามนั้นครับ เพิ่มเติมก็คือเรื่องของเวลาท่ีใช้ในแต่ละสัดส่วน ของ ครม. ก็จะเริ่มนับตั้งแต่ 
การเข้าญัตติโดยท่านนายกรัฐมนตรี รวมถึงการอภิปรายของสมาชิกฝ่ายรัฐบาล การตอบของ 
ครม. การประท้วงของรัฐบาลนะครับ ของฝ่ายค้าน ๒๒ ชั่วโมงก็จะรวมถึงเวลาในการท่ี 
ฝ่ายค้านจะใช้อภิปรายท้ังหมด รวมถึงการประท้วงต่าง ๆ ท่ีขึ้นอยู่กับฝ่ายใดก็ฝ่ายนั้นนะครับ
นอกจากนั้นมีอีกประเด็นหนึ่ง ท่ีอยากจะหารือผ่านท่านประธานไปยังสมาชิกพรรค 
ร่วมรัฐบาลด้วยก็คือเพ่ือความต่อเนื่องของการอภิปรายอาจจะมีบางช่วงบางตอนท่ีอาจจะขอ 
การอนุโลมท่านประธานในเรื่องของการอภิปรายต่อเนื่องนะครับ เช่น มีเพื่อนสมาชิก  
๒-๓ ท่าน ซึ่งใช้เวลาไม่มากแต่ว่ามีเนื้อหาท่ีมันมีความเกี่ยวเนื่องกันเพื่อให้ มันครบ 
กระบวนความในการอภิปรายอาจจะขอความกรุณาในการงดเว้นในเรื่องของการสลับฝั่ง 
ถ้าประธานไม่ขัดข้องอะไรก็เป็นไปตามนั้นครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณมากครับ ไม่มี
ปัญหานะครับ ยินดีอนุโลมเพื่อให้สมประโยชน์ในการอภิปรายนะครับ ผมเรียนว่าถึงแม้ว่าเรา
จะตกลงเวลาแล้วก็ประธานจะไม่ต้องไปเตือนนะครับว่าใครหมดเวลาแล้วหรือไม่ เพราะว่า
เราบริหารเวลาด้วยตัวเอง แต่อย่างไรก็ตามการอภิปรายนั้นก็ยังคงอยู่ในข้อบังคับ ข้อ ๖๙ 
ผมจะไม่อ่านข้อ ๖๙ อีกครับ พวกเรามีประสบการณ์ ๓ ปีแล้วพอจะเข้าใจว่าการอภิปรายนั้น
ต้องปฏิบัติอย่างไรครับ ต่อไปนี้ก็จะขอรัฐบาล ขอเชิญท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงหลักการ
และเหตุผลครับ ขอเชิญครับ 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกท่ีรักทุกท่าน 
คณะรัฐมนตรีขอเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

- ๔/๑ 



๙ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       เสาวลักษณ์ ๔/๑ 
 
  หลักการ  เราได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เป็นจ านวนไม่เกิน ๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาท ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
เป็นจ านวน ๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาท 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  เหตุผล เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณได้มีกรอบวงเงินงบประมาณ
ส าหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
   ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ 
รัฐบาลน าเสนอต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ
ตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อย 
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ ร่างนโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงและนโยบายรัฐบาล  
ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุด 
ต่อประชาชน โดยรัฐบาลได้ด าเนินการให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ  
และภายนอกประเทศ รวมท้ังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(Virus Corona 2019)  
   ภาวะเศรษฐกิจท่ัวไป   
   ตามแถลงการณ์ภาวะเศรษฐกิจของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ณ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๖๕ คาดว่า 
จะขยายตัวในช่วงร้อยละ ๓.๕-๔.๕ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของอุปสงค์
ภายในประเทศจากการผ่อนคลายลงของผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (Virus Corona 2019) และการปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเท่ียวภายใต้
มาตรการเปิดรับนักท่องเท่ียวต่างชาติและการส่งออกสินค้าท่ีขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี 
ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตามยังมีข้อจ ากัดและปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจจะส่งผล  
ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๖๕ ได้แก่ ผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้ง
ทางภูมิรัฐศาสตร์ เงื่อนไขด้านฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ การกลายพันธุ์  



๑๐ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      เสาวลักษณ์ ๔/๒ 
 
และการระบาดของเชื้อไวรัส (Virus) และความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก  
โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในช่วงร้อยละ ๑.๕-๒.๕ ท้ังนี้ข้อมูลล่าสุดของส านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแถลงภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก  
ของปี ๒๕๖๕ และแนวโน้มปี ๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยอัตรา 
การขยายตัวของจีดีพี (GDP) ปี ๒๕๖๕ จะอยู่ในช่วงร้อยละ ๒.๕-๓.๕ และอัตราเงินเฟ้อ 
อยู่ในช่วงร้อยละ ๔.๒-๕.๒  
   เศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๖๖ คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ ๓.๒-๔.๒ โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ภายในประเทศ การขยายตัว 
ของภาคการท่องเท่ียวท่ีคาดว่าจะมีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้น การส่งออกสินค้า 
มีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีในขณะท่ียังมีข้อจ ากัดและปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของ
ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก การกลายพันธุ์และการระบาดของไวรัส (Virus) รวมท้ังการ
ลดของแรงขับเคลื่อนทางการคลังโดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในระหว่างร้อยละ ๐.๕-๑.๕   
นโยบายทางการคลังและความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายท่ีขอตั้ง 
ภายใต้สภาวะการทางเศรษฐกิจดังกล่าวนั้น รัฐบาลมีความจ าเป็นต้องด าเนินนโ ยบาย 
การคลังแบบขยายตัวผ่านการจัดท างบประมาณขาดดุลเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คาดว่ารายได้ 
จะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (COVID-19) และการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค โดยประมาณ
การว่าจะจัดเก็บรายได้จากภาษีอากร การขายสิ่งของและบริการ รัฐพาณิชย์ และรายได้อื่น 
ๆ รวมสุทธิจ านวน ๒,๖๑๔,๑๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๑ จากปีก่อน และหากการ
จั ด ส ร ร ภ า ษี มู ล ค่ า เ พิ่ ม ใ ห้ อ ง ค์ ก ร ป กค รอ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ต า ม พ ระ ร า ชบัญญั ติ 
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม จ านวน ๑๒๔,๑๐๐ ล้านบาท คงเหลือเป็นรายได้สุทธิท่ีสามารถน ามา
จัดสรรเป็นรายจ่ายของรัฐบาล จ านวน ๒,๔๙๐,๐๐๐ ล้านบาท 
 

- ๕/๑ 
 



๑๑ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ              สิริพร ๕/๑ 
 
  ส าหรับประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยรับ
งบประมาณมีวงเงินงบประมาณส าหรับใช้จ่ายในการด าเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนในระดับต่าง ๆ นโยบายรัฐบาลและหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมเพียงพอ 
จึงก าหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน 
๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาท  
  ส าหรับการด าเนินนโยบายการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงเป็น 
การด าเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล โดยก าหนดรายได้สุทธิ จ านวน ๒,๔๙๐,๐๐๐  
ล้านบาท และเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จ านวน ๖๙๕,๐๐๐ ล้านบาท  
รวมเป็นรายรับ จ านวน ๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาท เท่ากับวงเงินงบประมาณรายจ่าย  
  ฐานะทางการคลัง  
  หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ มีจ านวน ๙,๙๕๑,๙๖๒.๗ 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ 
การบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรั ฐ ท่ีก าหนดไว้ท่ี 
ร้อยละ ๗๐ โดยหนี้สาธารณะท่ีเป็นข้อผูกพันของรัฐบาลท่ีเกิดจากการกู้ยืมเงินโดยตรง 
และการค้ าประกันเงินกู้โดยรัฐบาล มีจ านวน ๙,๔๗๘,๕๙๒.๑ ล้านบาท  
  ฐานะเงินคงคลัง ณ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ มีจ านวน ๓๙๘,๘๒๕.๒  
ล้านบาท โดยรัฐบาลจะบริหารเงินคงคลังให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม และบริหารรายรับ  
และรายจ่ายของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
  ฐานะและนโยบายการเงิน  
  การด าเนินนโยบายการเงินในช่วงท่ีผ่านมายังคงผ่อนคลายเพื่อสนับสนุน 
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยให้มีความต่อเนื่อง อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปในปี ๒๕๖๕ มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเกินกรอบเป้าหมายจากราคาพลังงานและราคาอาหารท่ีปรับตัวสูงขึ้นมาก  
และจะปรับลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปและกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงต้นปี ๒๕๖๖ 
จากราคาพลังงานและอาหารท่ีคาดว่าจะไม่ปรับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเช่นในปี ๒๕๖๕ รวมท้ัง
ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและสินค้าโภคภัณฑ์โลกท่ีจะบรรเทาลง ในขณะท่ีแรงกดดัน 
เงินเฟ้อด้านอุปสงค์ยังอยู่ในระดับต่ า ท้ังนี้คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อในระยะยาวยังคงอยู่ใน
กรอบเป้าหมาย ส าหรับด้านระบบการเงินโดยรวมยังมีเสถียรภาพ แต่ภาคธุรกิจและภาค 



๑๒ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ              สิริพร ๕/๒ 
 
ครัวเรือนมีความเปราะบางขึ้นในบางกลุ่มจากปัญหาค่าครองชีพและต้นทุนท่ีมีการ 
ปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มท่ีรายได้ยังไม่ฟื้นตัวเต็มท่ีและมีภาระหนี้อยู่ในระดับสูง 
คณะกรรมการนโยบายการเงินจึงมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องท่ีร้อยละ ๐.๕๐  
ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ภาวะการเงินโดยรวมยังคง 
ผ่อนคลายและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจท่ียังมีความไม่แน่นอนสูง  
  ส าหรับฐานะการเงินด้านการต่างประเทศของไทยในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ดี 
มูลค่าเงินส ารองระหว่างประเทศ ณ วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ มีจ านวน ๒๓๓,๙๒๖.๗๕ 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ ๓.๑๕ เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้น ซึ่งถือว่า 
อยู่ในระดับท่ีแข็งแกร่ง  
  นโยบายด้านการจัดท างบประมาณ 
  ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จัดท าขึ้นโดยมีเป้าหมายให้ประเทศได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูจากผลกระทบของการ 
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Virus Corona 2019) ท้ังในด้านเศรษฐกิจ  
สังคม ทรัพยากรมนุษย์ ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   
มีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชี วิต มีหลักประกันและความคุ้มครอง 
ทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส อาทิ ผู้สูงวัย ผู้พิการ และเด็ก  
จะได้รับการดูแลและช่วยเหลือจากสวัสดิการภาครัฐอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม เศรษฐกิจจะมี
การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกกลุ่ ม โดยเฉพาะกลุ่ม 
ฐานรากให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สามารถยกระดับความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น หลุดพ้นจาก
ปัญหาความยากจนและสามารถจะพึ่งพาตนเองได้เพื่อลดภาระทางการคลัง และสนับสนุน 
ให้เศรษฐกิจในภาพรวมมีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยการจัดท า 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว รัฐบาลได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบของพระราชบัญญัติ 
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
โดยได้ก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ท่ีส าคัญดังต่อไปนี้  

           
          - ๖/๑ 



๑๓ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ            ศันสนีย์ ๖/๑ 
 
   ๑. ด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อย (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่ งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) นโยบายของรัฐบาล เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงด้วยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณ โดยมุ่งให้ความส าคัญกับประเด็นการพัฒนาท่ีต้องเร่งด าเนินการเพื่อให้บรรลุ 
๑๓ หมุดหมายตามร่างแผนพัฒนา ฉบับท่ี ๑๓ และโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๖  
ท่ีจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
จ านวน ๔๐๖ โครงการซึ่งขณะนี้รัฐบาลคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อวันท่ี ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แล้ว  
  ๒. ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า
โดยใช้งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ท้ังในส่วนของแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงาน
พื้นฐานและแผนงานบูรณาการ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้เกิดผลส าเร็จ
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและการลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกตามข้อตกลงการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคอป ๒๖ (COP 26) รวมท้ังให้ความส าคัญกับการมี 
ส่วนร่วมและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี การจัดสวัสดิการท่ีจ าเป็นส าหรับประชาชน
ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางสังคมและผู้ท่ีรับผลกระทบจากการระบาดของ 
ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (Virus Corona 2019) ตลอดจนมีการกระจายงบประมาณอย่าง 
เป็นธรรมไม่ซ้ าซ้อนและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อประชาชน  
  ๓. ส่ ง เสริมการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  
เพิ่มศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะ ลดความเหลื่อมล้ า รวมท้ัง 
การพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้และประสิทธิผลการใช้จ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
  ๔. จัดท างบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน โดยให้หน่วยรับงบประมาณ
พิจารณาน าเงินนอกงบประมาณ หรือเงินสะสมคงเหลือมาใช้ด าเนินการภารกิจของหน่วยรับ
ประมาณเป็นล าดับแรก รวมท้ังต้องพิจารณาแหล่งเงินอื่นในการด าเนินโครงการลงทุน  



๑๔ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ            ศันสนีย์ ๖/๒ 
 
เช่น การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนพีพีพี (PPP) ใช้กองทุนรวมโครงสร้าง 
พื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ ฟันด์ (Thailand Future fund)  
เพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณและท าให้การใช้ทรัพยากรของประเทศเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  
  ๕. ด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมท้ังกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 
สาระส าคัญของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีวงเงินงบประมาณจ านวน 
๓,๑๘๕,๐๐๐ บาท จ าแนกเป็นรายจ่ายประจ า จ านวน ๒,๓๙๖,๙๔๒.๒ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๗๕.๒๖ รายจ่ายลงทุน จ านวน ๖๙๕,๐๗๗.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๒  
และรายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้  จ านวน ๑๐๐ ,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๔  
ท้ังนี้รายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้เป็นรายจ่ายลงทุนกรณีการกู้เพื่อการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน ๗,๐๑๙.๖ ล้านบาท ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง 
โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
  ๑. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ าแนกตามกลุ่ม
งบประมาณรายจ่าย  
  ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง จ านวน ๕๙๐,๔๗๐ ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๘.๖ ของวงเงินงบประมาณ  
  ๑.๒ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ จ านวน ๑,๐๙๐,๓๒๙.๖ 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔ ของวงเงินงบประมาณ 
  ๑.๓ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ จ านวน ๒๑๘,๔๗๗.๗ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๖.๙ ของบประมาณ จ านวน ๑๑ เร่ือง ได้แก่ 
  ๑. ขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  ๒. พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
  ๓. ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  ๔. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย  



๑๕ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ            ศันสนีย์ ๖/๓ 
 
  ๕. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
  ๖. ป้องกัน ปราบปราม บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
  ๗. จะพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (Logistics) 
  ๘. พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
  ๙. พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
  ๑๐. รัฐบาลดิจิทัล (Digital) 
  ๑๑. สร้างรายได้จากการท่องเท่ียว 
   

- ๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         รัศมี ๗/๑ 
 
   ๑.๔ งบประมาณรายจ่ายบุคลากร จ านวน ๗๗๒,๑๑๙.๑ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๒๔.๒ ของวงเงินงบประมาณ  
   ๑.๕ งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน จ านวน ๒๐๖,๙๘๕.๖  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๕ ของวงเงินงบประมาณ  

  ๑.๖ งบประมาณรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ภาครัฐ จ านวน ๓๐๖,๖๑๘.๐  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖ ของวงเงินงบประมาณ  
   ๒. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ าแนกตาม
ยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ  
   ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
ได้ก าหนดไว้จ านวน ๖ ยุทธศาสตร์ ๑ รายการ โดยได้น ายุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมาก าหนดเป็นกรอบโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  
   ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ด้านความมั่นคงรัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจ านวน 
๒๙๖,๐๐๓.๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๓ ของวงเงินงบประมาณ เพื่อบ้านเมืองมีความ
มั่นคงประชาชนมีความสุข ทุกภาคส่วนมีความพร้อม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ความมั่นคงของประเทศ และได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ จ าแนก 
ตามแผนงานได้ดังนี้ 
   ๑) การส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
งบประมาณ ๑๒,๒๕๙.๙ ล้านบาท เพื่อคนในชาติมีจิตส านึกรัก และหวงแหนปลูกฝัง  
และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ เสริมสร้างความมั่นคง 
ในการเทิดทูนสถาบันหลัก และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ถวายความปลอดภัย 
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  และขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นท่ีตามแนว
พระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   ๒) การรักษาความสงบภายในประเทศ งบประมาณ ๒๒ ,๑๑๗.๔  
ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โครงการรักษา 
ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ปลูกฝังจิตส านึกรักสามัคคีและส่งเสริม 
 



๑๗ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         รัศมี ๗/๒ 
 
ความปรองดองของคนในชาติ สนับสนุนภารกิจของกองอาสารักษาดินแดน ขับเคลื่อน 
นโยบายของรัฐผ่านกลไกหมู่บ้าน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมการบังคับใช้กฎหมาย การอ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน รวมท้ัง
การสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน  

  ๓) การพัฒนาและเสริ มสร้ าง เมื อง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขงบประมาณ ๕๓๑.๒ ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อจะพัฒนาระบอบประชาธิปไตย และสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน สร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการท าหน้าท่ีพลเมืองท่ีดีตามวิถี
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

  ๔) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 
๖,๒๕๑.๒ ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีเป้าหมายในการลดจ านวนเหตุรุนแรงในพื้นท่ีลงร้อยละ 
๖๐ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ โดยเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานภาครัฐในลักษณะ 
บูรณาการท่ีมีเอกภาพร่วมกับทุกภาคส่วน อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง  
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การแสวงหาทางออก 
จากความขัดแย้งโดยสันติวิธี การอ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  
การพัฒนาศักยภาพตามพื้นท่ี การพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง และเสริมสร้าง 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ  
และการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือมุ่งให้เกิดผลในการแก้ไข
ปัญหาในมิติความมั่นคง มิติการพัฒนาและมิติการบริหารจัดการในพื้นท่ี ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
   ๕ การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดงบประมาณ 
๔,๑๘๘.๒ ล้านบาท เพื่อให้เด็กเยาวชนผู้ใช้แรงงาน และประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีภูมิคุ้มกันภัย
จากยาเสพติด ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และไม่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อย่างน้อย
ร้อยละ ๙๗ ของประชากรทุกช่วงวัย ปราบปรามท าลายโครงสร้างเครือข่ายการค้ายาเสพติด
ระดับส าคัญเพื่อน าไปสู่การจับกุมยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์สิน อย่างน้อยร้อยละ ๕๐  
ของเครือข่ายยาเสพติดหรือมากกว่านั้น มุ่งเน้นการน าผู้ เสพเข้ารับการบ าบัดรักษา 



๑๘ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         รัศมี ๗/๓ 
 
โดยสมัครใจแทนการลงโทษ ก าหนดกลไกและมาตรการทางสาธารณสุ ขแทนการใช้ 
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาตลอดจนติดตามช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพทางสังคม  
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐  
 
           - ๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    ศิริรัตน์ ๘/๑ 
 
  ๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง งบประมาณ 
๑๙,๙๑๙.๖ ล้านบาท เพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  
ความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเล และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ป้องกัน  
และการแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber) การก่อการร้าย การป้องกันภัยคุกคาม
ข้ามชาติ และความมั่นคงทางทะเล และพัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยคุกคามและ  
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ตลอดจนติดตามและเฝ้าระวังการท าประมงให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ 
  ๗. การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ งบประมาณ ๒๙๙.๗ 
ล้านบาท เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ 
คุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลับคืนสู่สังคม โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปราบปรามและด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์ ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การค้ามนุษย์ รวมท้ังสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายให้สามารถป้องกันและ  
ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ไม่น้อยกว่า 
๑๓๗,๐๐๐ คน  
  ๘. การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการ
ภัยพิบัติ งบประมาณ ๑๖,๙๗๑.๘ ล้านบาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ด้านภัยพิบัติฉุกเฉิน การกู้ภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อลดความสูญเสียและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัยพิบัติ  
การสร้างความรู้และความตระหนักรู้แก่ประชาชน รวมถึงป้องกันการกัดเซาะการพังทลาย
ของตลิ่งริมแม่น้ าภายในประเทศ ไม่น้อยกว่า ๑๓๑,๑๗๘ เมตร 
  ๙. การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคาม
ในทุกมิติ งบประมาณ ๕๘,๑๙๔.๔ ล้านบาท เพื่อให้หน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อม
ท่ีจะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ มีระบบและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติท่ีทันสมัยและปฏิบัติ
ได้จริง โดยการเพิ่มขีดความสามารถงานข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง สร้างเครือข่าย  
ภาคประชาชนและภาคเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการข่าวและการรักษา 
ความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพด้านการพัฒนา 
 



๒๐ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    ศิริรัตน์ ๘/๒ 
 
ประเทศและการช่วยเหลือประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
และพลังงานทหาร ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ  
  ๑๐. การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ งบประมาณ ๔,๐๕๒.๔  
ล้านบาท เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอก  
ได้ทุกรูปแบบและเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการบริการในภูมิภาคเอเชีย 
(Asia) โดยการพัฒนาความเป็นมาตรฐานสากลและส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและทางทหารกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์และบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก ส่งเสริมการด าเนินงานด้าน  
การต่างประเทศอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ รวมท้ังพัฒนาความร่วมมือ ความเป็นหุ้นส่วน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
  ๑๑. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม งบประมาณ 
๔๒๓.๑ ล้านบาท เพื่อให้กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการ
พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม ขับเคลื่อนนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
  ๑๒. การสนับสนุนด้านความมั่นคง งบประมาณ ๕๓๖.๘ ล้านบาท  
เพื่อสนับสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง โดยการเพิ่มขีดความสามารถระบบ
บริหารจัดการด้านความมั่นคง สนับสนุนงานขับเคลื่ อนการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  ๑๓. การด าเนินการภารกิจพื้นฐาน งบประมาณ ๓๓,๘๓๘.๔ ล้านบาท  
และค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ งบประมาณ ๑๑๖,๔๑๙.๕ ล้านบาท เพ่ือให้การด าเนินภารกิจ
ด้านความมั่นคงมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า มีความพร้อมด้านการป้องกันประเทศ 
การด ารงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในการด าเนินงานด้านความมั่นคงระหว่าง
ประเทศไทยกับมิตรประเทศ 
   

- ๙/๑ 
 
 



๒๑ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      ภาวดี ๙/๑ 
 
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  รัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จ านวน ๓๙๖,๑๒๕.๕ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๑๒.๕ ของวงเงินงบประมาณ เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต และเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายกระจายความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ จ าแนกตามแผนงาน ดังนี้  
  ๑. การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (Logistic) งบประมาณ 
๑๓๑,๓๗๒.๘ ล้านบาท เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (Logistic) 
ท่ีมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านคมนาคมในทุกระบบ เช่น ทางถนน ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบท 
ระยะทาง ๔,๐๑๗ กิโลเมตร และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะทาง ๔๘ กิโลเมตร  
ทางราง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางรางสายเด่นชัย -เชียงราย- 
เชียงของ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม และพัฒนาระบบรถไฟ
ความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา ทางน้ า เพิ่ม
ประสิทธิภาพทาง เดิ น เรื อ ในแม่น้ าต่ า ง  ๆ  ก่ อสร้ า ง เขื่ อนป้องกันตลิ่ ง  ขุ ดลอก 
และบ ารุงรักษาร่องน้ าชายฝั่ง เพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้า ๑๑๔ ล้านตัน ทางอากาศ  
เพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานตามมาตรฐานการบินระหว่างประเทศ รวมท้ัง
ส่งเสริมการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของประชาชนอย่างท่ัวถึง รวมท้ังการพัฒนารูปแบบ
การก ากับดูแลและบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 
โลจิสติกส์ (Logistic) โดยมีเป้าหมายจ านวน ๒,๗๕๐ คน และการก ากับดูแลและพัฒนา
มาตรฐานด้านการขนส่งทุกรูปแบบให้มีคุณภาพระดับสากล รองรับและอ านวยความสะดวก
ทางการค้าด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ 
  ๒. การเกษตรสร้างมูลค่า งบประมาณ ๗๘,๙๐๓.๗ ล้านบาท เพื่อเพิ่ม 
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมและผลิตภาพด้านการผลิตของสาขาเกษตร โดยส่งเสริม
ระบบเกษตรแปลงใหญ่ จ านวน ๓,๐๒๓ แปลง และ ๒๐๑,๐๐๐ ไร่ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
และเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงรุกอะกรีแมป (Agri-Map) จ านวน ๗๑,๕๔๐ ไร่ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต 



๒๒ 
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และปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นท่ี ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่
ระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้วยการตรวจประเมินแหล่งผลิต ไม่น้อยกว่า ๒๔๐,๕๐๐ แห่ง 
ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรตามศักยภาพและความโดดเด่นเฉพาะ  
สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่และส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร รวมท้ังส่งเสริมความเข้มแข็ง
เกษตรกรผ่านโครงการประกันรายได้เสริมการเกษตร โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์  
๗.๙๒ ล้านครัวเรือน และส่งเสริมการใช้แพล็ตฟอร์ม (Platform) การตลาดดิจิทัล (Digital) 
เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นภาคการผลิต
ท่ีสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ 
  ๓. การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก งบประมาณ ๑๑,๐๘๖.๙  
ล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พัฒนากิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจท่ีทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้สะดวก และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เช่น 
ปรับปรุงทางรถไฟเข้าพื้นท่ีท่าเรือจุกเสม็ด ก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก ระยะทาง ๙๕ กิโลเมตร โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม ๓ สนามบิน รวมท้ัง
พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ มีความทันสมัยระดับนานาชาติ เหมาะกับการอยู่อาศัยอย่างสะดวก 
ปลอดภัย สามารถประกอบกิจการได้อย่างมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ี เช่น พัฒนาผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์ ไม่น้อยกว่า ๑๔ ผัง ก่อสร้าง 
ศูนย์การแพทย์ครบวงจร ๒ แห่ง และก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์เฉพาะทาง ๓ แห่ง  
ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตรงความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ๔,๘๕๐ คน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่
และเกษตรอัจฉริยะใน ๔๐ ชุมชน 

 
     - ๑๐/๑ 

 
 
 
 



๒๓ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ศิริวรรณ ๑๐/๑ 
 
  ๔. การพัฒนาพื้นท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ งบประมาณ ๗,๔๓๕.๒ ล้านบาท 
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยกระจายศูนย์กลางความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวย  
ความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อยกระดับความน่าอยู่ของเมือง โดยใช้แผนผังภูมินิเวศ
เป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
รวมถึงผังพื้นท่ีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี วัฒนธรรม ประเพณี  
และอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยสนับสนุนวางผังเมือง ๑๒๐ ผัง และจัดรูปท่ีดิน ๑,๔๗๖ ไร่ 
  ๕. การสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว งบประมาณ ๕,๑๒๕.๑ ล้านบาท 
เพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  
มีเป้าหมายเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียว ไม่น้อยกว่า ๒.๔ ล้านล้านบาท โดยสนับสนุน 
การสร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียว
คุณภาพ รักษาจุดเด่นด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เช่น การพัฒนา
เส้นทางชุมชน ชนบท ท่องเท่ียว โอทอป (OTOP) นวัตวิถี ๕๐ ชุมชน เพิ่มศักยภาพ 
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ๑๐ แห่ง พัฒนาแหล่งธรณีวิทยาเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียว ๙ แห่ง 
พัฒนาเมืองท่องเท่ียวเพื่อรองรับการจัดงานท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ ๑๐ เมือง ส่งเสริม 
การท่องเท่ียวเช่ือมโยงกลุ่มอาเซียน (ASEAN) และการสัมมนาระดับนานาชาติ รวมท้ังพัฒนา
และยกระดับชุมชนเข้าสู่มาตรฐานการท่องเท่ียวไทย ๕๐ ชุมชน และผลักดันให้ชุมชนเข้าสู่
ตลาดอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น ๒๐ ชุมชน เพื่อจะให้เกิดประโยชน์ในการสร้างงาน 
สร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมเชื่อมโยงไปยังภูมิภาค โดยก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียว
ระยะทาง ๒๓๑ กิโลเมตร รวมท้ังส่งเสริมการตลาดท้ังในและต่างประเทศ เช่น จัดกิจกรรม
เจาะตลาดนักท่องเท่ียวกลุ่มคุณภาพ กลุ่มกีฬาและสุขภาพ  
  ๖. การพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ งบประมาณ ๖๙๙.๔ ล้านบาท  
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม 
สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพของด่านศุลกากร ๒ แห่ง ปรับปรุง 
และจัดท าข้อกฎหมาย ข้อเสนอกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ ประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุน 
และผู้ประกอบการไทยและนานาชาติมาลงทุนในพื้นท่ีเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดตาก  
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จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด จังหวัดสงขลา จังหวัดหนองคาย  
จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครพนม จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดนราธิวาส เพื่อจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการคนเข้าเมือง พัฒนาสาธารณสุขชายแดน ป้องกัน เฝ้าระวัง 
และควบคุมโรคติดต่อ พัฒนาฝีมือแรงงาน การคัดระบบแรงงานต่างด้าว ตลอดจนพัฒนา
พื้นท่ีบริเวณชายแดนให้มีความพร้อมส าหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  
ท่ี เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านโดยน าเทคโนโลยี นวัตกรรมและดิจิ ทัล (Digital)  
มาใช้อ านวยความสะดวกในการพัฒนาพื้นท่ี  
  ๗. การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง แข่งขัน 
ได้งบประมาณ ๒,๗๒๑.๔ ล้านบาท เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการรายย่อย ชุมชนมีความรู้และทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการท่ีมีอัตลักษณ์ชัดเจน มีนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการ และสามารถ
ปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ โดยเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล (Digital) ๒๒๐,๐๐๐ คน ๒,๔๐๐ กิจการ ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน ตลอดจน
เข้าถึงแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจ สามารถขยายการค้าและบริการลงทุน
ไปยังต่างประเทศด้วยการส่ง เสริมผู้ประกอบการให้มีช่องทางการค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ  
(e-Commerce) ๒๕,๘๐๐ คน รวมท้ังส่งเสริมการลงทุนท่ีเน้นการวิจัย พัฒนาและสร้าง
นวัตกรรม สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการด าเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายให้เอสเอ็มอี (SMEs) ไทยไม่น้อยกว่า ๘๐๐,๐๐๐ ราย
สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล  
  ๘. การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต งบประมาณ ๑,๕๕๔.๖ 
ล้านบาท เพื่อเพิ่มอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาอุตสาหกรรม
และบริการร้อยละ ๓.๑ ซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ 
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล (Digital) ข้อมูล
ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าและยานยนต์สมัยใหม่ และอุตสาหกรรมด้านความมั่นคง โดยสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานท่ีเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เช่น การจัดตั้ง
ศูนย์เทคโนโลยีต้นแบบท่ีมีความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนายาตัวใหม่ การพัฒนา 



๒๕ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ศิริวรรณ ๑๐/๓ 
 
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นฐานการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนท่ีส าคัญของโลก  
และรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) รวมท้ังพัฒนาผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจ านวน  
๒๙๒ กิจการ และพัฒนาศักยภาพแรงงานและบุคลากรเพื่อจะรองรับการขยายตัว 
ของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาต่อยอดความเข้มแข็ง 
ของอุตสาหกรรมและยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมท่ีใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง 
  ๙. การพัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน งบประมาณ ๑,๒๒๖.๑ ล้านบาท  
เพื่อจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานท้ังระบบให้มีความมั่นคง สนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกภาคส่วน รักษาอัตราการผลิตน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ
เหลวในประเทศไม่น้อยกว่า ๑๔๐,๐๐๐ บาร์เรลต่อวัน สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี 
เพื่อบริหารจัดการและผลิตพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก ก ากับดูแล
กลไกตลาดพลังงานให้มีการแข่งขันท่ีเป็นธรรม 

 
- ๑๑/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ธัญรดา ๑๑/๑ 
 
  ๑๐. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล งบประมาณ ๙๘๘.๑ ล้านบาท 
เพื่อจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Digital) ในส่วนของโครงข่ายสื่อสารหลักและ 
บรอดแบนด์ (Broadband) ความเร็วสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลและบริการท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียม ส่งเสริมการลงทุนและทรัพยากรโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล (Digital) ร่วมกันท้ังในประเทศและต่างประเทศ ในส่วนของภาคพื้นดินเคเบิล
ใต้น้ าและระบบดาวเทียมส าหรับการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้มีเพียงพอและมีระบบ
โครงข่ายส ารองให้สามารถสื่อสารระหว่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัล (Digital) ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ ตลอดจนจัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและรับมือ 
ภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber) ท่ีได้มาตรฐานสากล ปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึง 
การก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติส าหรับผู้ให้บริการในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ ส่งเสริมการให้ความรู้  เพิ่มทักษะและ 
ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนและทุกสาขาอาชีพ สร้างความรู้
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) สื่อออนไลน์ (Online) โครงข่ายสังคมออนไลน์ (Online) 
อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า ๗๐,๐๐๐ คน 
  ๑๑. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม งบประมาณ ๑๗ ,๐๘๙ ล้านบาท  
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยการ
วิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรม มุ่งเน้นการเร่งรัดและผลักดันให้ภาครัฐและเอกชน 
น าผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไปใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้คนไทย 
มีสมรรถนะทักษะสูงเพียงพอในการพลิกโฉมประเทศเพื่อจะเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มความมั่นคงของ
เศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตอบโจทย์ปัญหาท้าทายสังคม  
สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า รวมท้ังการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก 
  ๑๒. การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
งบประมาณ ๒๘๖.๖ ล้านบาท เพื่อท่ีจะพัฒนาก าลังคนและเสริมศักยภาพของสถาบันวิจัย 
 



๒๗ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ธัญรดา ๑๑/๒ 
 
และสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
ของประเทศแบบก้าวกระโดดและยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  ๑๓. การสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน งบประมาณ
ท้ังสิ้น ๒๓,๗๗๕.๕ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ท้ังด้านเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี  
วิถีชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการและลดต้นทุนการผลิต 
สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน พัฒนาช่องทาง
การตลาดและขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ รวมท้ังขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี 
  ๑๔. การด าเนินงานภารกิจพื้นฐาน งบประมาณ ๗๑,๘๗๓.๙ ล้านบาท  
และค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ งบประมาณ ๔๑,๙๘๗.๒ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม่ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ  
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย จ านวน ๕๔๙,๕๑๔ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๑๗.๒ ของวงเงินงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรู้ มีคุณธรรม  
จิตสาธารณะ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อนวัตกรรม  
และการเปลี่ยนแปลง สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐานและท่ัวถึง รวมท้ัง 
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพทางการศึกษา  
การกีฬา และพัฒนาทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและวางรากฐานเศรษฐกิจ
ในอนาคต จ าแนกตามแผนงาน ดังนี้ 
 

- ๑๒/๑ 
 
 



๒๘ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สวรรยา ๑๒/๑ 
 
  ๑. การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี งบประมาณ ๕๑,๘๘๓.๙ ล้านบาท
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐานและท่ัวถึง  
พร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า ส่งเสริมระบบบริหาร
จัดการด้านสุขภาพการแพทย์แผนไทย การแพทย์ผสมผสาน การสร้างเสริมสุขภาพ 
และป้องกันโรค สนับสนุนกลไกการปฏิบัติหน้าท่ีของ อสม. หมอประจ าบ้าน ไม่น้อยกว่า 
๑.๐๓๙ ล้านคน เพื่อให้ประชาชนและชุมชนสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน 
ส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพรไทย กัญชา กัญชง เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์และให้ประชาชน
เข้าถึงการใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัยพร้อมเร่งการผลิตแพทย์ พยาบาล และบุคลากร 
ด้านสาธารณสุขไม่น้อยกว่า ๓๘,๔๐๐ คน และกระจายแพทย์ไปสู่ชนบทไม่น้อยกว่า ๗,๔๙๐ คน  
พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ พร้อมท้ังสนับสนุน  
การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
  ๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต งบประมาณ ๓๑,๖๙๙.๕ ล้านบาท 
เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม 
จริยธรรม โดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย  
ด้วยการสนับสนุนอาหารเสริมนม ไม่น้อยกว่า ๑.๔๗ ล้านคน อาหารกลางวันไม่น้อยกว่า 
๔๘๗,๘๐๐ คน ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะและสมรรถนะ
แรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยแรงงานจะได้รับการ
ฝึกฝีมือไม่น้อยกว่า ๗๕,๓๐๐ คน รวมท้ังส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
อาชีพให้เป็นผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้ 
  ๓. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ งบประมาณ ๑๙,๘๗๑.๔ 
ล้านบาท เพื่อให้คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยพัฒนารูปแบบ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
พัฒนาครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ๖๔๐,๓๐๐ คน ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและ
ยกระดับการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตอบสนองความต้องการประเทศ ๓๖,๐๐๐ คน 
เช่ือมโยงการศึกษากับภาคธุรกิจโดยพัฒนาครูผู้สอนระบบทวิภาคี ๑๒,๐๐๐ คน ส่งเสริมการ
เรียนภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๖๗๘,๕๐๐ คน 
พัฒนาโรงเรียนคุณภาพทุกต าบลไม่น้อยกว่า ๘,๒๐๐ โรงเรียน สนับสนุนการคืนครูให้กับ 



๒๙ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สวรรยา ๑๒/๒ 
 
นัก เรียนทุกกลุ่ ม เป้ าหมายไม่น้อยกว่ า  ๖๓ ,๐๐๐ คน ตลอดจนพัฒนาก าลั งคน 
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน  
นักศึกษาและครู เพื่อจะพัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ คน   
  ๔. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬา งบประมาณ ๑,๙๓๔.๓ ล้านบาท เพ่ือให้
คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง มีวินัย มีน้ าใจนักกีฬา และตระหนักถึงประโยชน์ของการออกก าลัง
กายและการเล่นกีฬา โดยการส่งเสริมการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา และกิจกรรม
นันทนาการของประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ไม่น้อยกว่า ๒๓ ล้านคน พัฒนาบุคลากร 
ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา ให้มีความสามารถและทักษะ 
ความเป็นเลิศด้านกีฬา สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ สถานท่ี และ 
สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการออกก าลังกาย การกีฬาและนันทนาการ รวมท้ังส่งเสริม 
การพัฒนานักกีฬาของชาติตั้งแต่ระดับเยาวชนเพื่อจะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาอาชีพ 
ไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ คน 
  ๕. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม งบประมาณ ๒,๔๗๒.๓ ล้านบาท 
เพื่อให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรมมีความภูมิใจอนุรักษ์ในความเป็นไทย รวมท้ังส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ไม่น้อยกว่า ๑๙ ล้านคน และอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๕๙๐,๐๐๐ รายการ 
พัฒนาสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมท้ังน้อมน าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตเพื่อให้สังคมไทยนั้นมีความสุขและน าไปสู่ 
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากลให้เป็นท่ียกย่องและยอมรับของนานาชาติ  
  ๖. การสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณ ๒,๖๕๐.๒ ล้านบาท เพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยและส่งเสริมผู้เรียนทุกกลุ่ม 
ให้ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา รวมพัฒนาทักษะแรงงานให้ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก อย่างน้อย ๒๓,๐๐๐ คน และให้ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสได้เรียนรู้
และฝึกอาชีพจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐ คน เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง               - ๑๓/๑ 



๓๐ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   วาสนา ๑๓/๑ 
 
  ๗. การด าเนินงานภารกิจพื้นฐานงบประมาณ ๓๕ ,๐๕๗.๓ ล้านบาท  
และค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ งบประมาณ ๔๐๓,๙๔๕.๑ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรของมนุษย์ ให้ประชาชนมีคุณภาพท่ีดี
ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง รวมท้ังวัยแรงงานได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๗๕๙,๘๖๑.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๒๓.๙ ของวงเงินงบประมาณ เพื่อให้คนไทยได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม
สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าของสังคม สร้างหลักประกันทางสังคมให้คนไทยสามารถ
เข้าถึงบริการสุขภาพและการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน รวมท้ังสร้างหลักประกัน
สวัสดิการให้ส าหรับแรงงานท้ังในระบบและนอกระบบ และสนับสนุนการเตรียมความพร้อม
สังคมไทยในการรองรับสังคมสูงวัย จ าแนกตามแผนงาน ดังนี้  
  ๑. การสร้างหลักประกันทางสังคม งบประมาณ ๒๖๙,๔๖๕.๒ ล้านบาท
เพื่อให้ประชาชนทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครอง  
มีหลักประกันทางสังคมและสวัสดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ไม่น้อยกว่า 
๔๗.๗ ล้านคน เพิ่มค่าใช้จ่ายรายหัวและสิทธิประโยชน์ อาทิ การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
โรคหัวใจ วัณโรค การผ่าตัดรากฟันเทียมในผู้สูงอายุ การให้ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 
(HIV) หลังการสัมผัสและการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค รวมท้ังเพิ่มประสิทธิภาพ 
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อดูแลประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมในราคาสินค้า 
และบริการอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการสร้างหลักประกันสังคมและสวัสดิการส าหรับแรงงาน
ในระบบและนอกระบบให้สามารถเข้าถึงระบบประกันสังคมอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
ครอบคลุมผู้ประกันตนส าหรับแรงงานในระบบและนอกระบบ เป้าหมาย ๒๔.๓ ล้านคน 
รวมถึงสร้างความปลอดภัยและอนามัยสุขภาพในการท างานให้เหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคนไร้ท่ีพึ่งและคนขอทานได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือท่ีครอบคลุมและทั่วถึงจ านวน 
๙๘,๙๓๐ คน 
 



๓๑ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   วาสนา ๑๓/๒ 
 
  ๒. การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา งบประมาณ ๘๑,๒๖๙ ล้านบาท 
เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานท้ังในระบบ
และนอกระบบ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๙.๖๘ ล้านคน เพื่อลดความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา 
ในสังคมไทย ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึงและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียมไม่น้อยกว่า ๗,๙๐๐ แห่ง ตลอดจน
สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในพื้นท่ี ๒,๐๐๐ โรงเรียน รวมท้ังส่งเสริม
และสนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
และด้อยโอกาสไม่น้อยกว่า ๒.๖๘ ล้านคน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาหรือการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้เหมาะสมสอดคล้องกับความจ าเป็นรายบุคคล ควบคู่ไปกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของหน่วยจัดการเรียนรู้ท้ังในระบบและนอกระบบหรือกลไกความร่วมมือ
ในพื้นท่ี รวมท้ังเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ และสนับสนุนทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ 
จ านวน ๑๐,๗๐๐ คน  
  ๓. การส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณ ๓๐๔,๓๕๖.๑ ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะจาก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๑.๐๑๙ ล้านคน 
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันให้เด็กวัยเรียนไม่น้อยกว่า ๕.๐๔ ล้านคน 
สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า ๑๑.๐๓ ล้านคน เบี้ยยังชีพคนพิการไม่น้อยกว่า 
๒.๐๙ ล้านคน เตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
(รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีมีความพร้อม รวมท้ังส่งเสริมให้คนในท้องถิ่น
สามารถพัฒนาบทบาทในการจัดการท้องถิ่นของตนเอง และเสริมสร้างความมั่นคงและ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนและประเทศ  
 

- ๑๔/๑ 



๓๒ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     เสาวลักษณ์ ๑๔/๑ 
 
  ๔. การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 
๒๑,๗๒๗.๗ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการด าเนินการแบบบูรณาครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ท่ีมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้สามารถตอบสนอง 
ความต้องการและแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีผ่านโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ 
กลุ่มจังหวัดท่ีมีความสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหาและความต้องการ 
ของประชาชนในพื้นท่ี โดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสู่การขับเคลื่อนในระดับพื้นท่ีครอบคลุมทุกมิติ ท้ังด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๕. การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก งบประมาณ ๑,๔๗๔.๓ ล้านบาท 
เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถสร้างรายได้
เพิ่มขึ้น และกระจายรายได้สู่ชุมชน ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ าของรายได้ประชาชน  
พัฒนาและสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีอาชีพไม่น้อยกว่า ๑๑๐,๐๐๐ ราย 
สนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรปราดเปร่ืองและให้เกษตรกรได้รับสิทธิในท่ีดินท ากิน
ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ราย สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร สนับสนุน 
การปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการของชุมชน โดยพัฒนา 
ความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน รวมท้ังพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชนไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ราย ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้าชุมชน สนับสนุนการพัฒนากลไกการตลาดและระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้
จากการจ าหน่ายสินค้าชุมชนโดยพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าชุมชนให้ครอบคลุมทุกช่องทาง รวมท้ัง
ส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดทรัพย์มูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
กลับสู่ท้องถิ่น  



๓๓ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     เสาวลักษณ์ ๑๔/๒ 
 
  ๖. มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
งบประมาณ ๒๔ ,๐๒๖.๗ ล้านบาท เพื่อให้มีระบบและกลไกช่วยเหลือประชาชน
กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยสนับสนุนและการจัดหาโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีเหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์สิทธิของบุคคลในเขตท่ีดิน
ของรัฐ ท่ีมีข้อพิพาทให้ยุติ  ๑ ,๓๐๐ แปลง การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการ 
ความช่วยเหลือพิเศษโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 
ทางสังคม เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐและโอกาสทางสังคมได้อย่าง 
เท่าเทียม สร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มคุณภาพในการให้บริการสาธารณะให้มีความปลอดภัย 
ยกระดับการคุ้มครองทางสังคม โดยสนับสนุนเบี้ยเด็กแรกเกิดถึง ๖ ปี ไม่น้อยกว่า  
๒.๕ ล้านคน สนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ๑๐๖,๓๕๕ ราย สนับสนุน 
การสร้างท่ีอยู่อาศัยบ้านมั่นคง ๓,๗๕๐ ครัวเรือน บ้านพอเพียง ๒๕,๐๐๐ ครัวเรือน  
พัฒนาท่ีอยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร ๑๐๐ ครัวเรือน รวมท้ังผู้มีรายได้น้อย
สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อเพื่อซื้อท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง ส่ งเสริมการจัดสิ่งอ านวย 
ความสะดวกและการบริการสาธารณะส าหรับคนพิการ ๒๐,๐๐๐ คน ช่วยเหลือคุ้มครอง 
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นท่ี 
๒๔,๙๖๐ คน จัดหาอาคารเช่าส าหรับผู้มีรายได้น้อย ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๑ หน่วย 
  ๗. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย งบประมาณ ๔๔๘.๗ ล้านบาท 
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้ประชากรอายุ ๒๕-๕๙ ปี ไม่น้อยกว่า ๘.๕ ล้านคน 
เพื่อท่ีจะสร้างความรู้ด้านสุขภาวะและส่งเสริมการสร้างทักษะให้กลุ่มเป้าหมายพร้อมเข้าสู่
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ รวมท้ังยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นในด้านต่าง ๆ
ประกอบไปด้วย ด้านเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุได้รับการเสริมสร้างทักษะอาชีพเพื่อให้ผู้สูงอายุ  
มีงานท า มีรายได้ จ านวน ๑๒๐,๐๐๐ คน ด้าน ด้านสังคม ยกระดับความคุ้มครองทางสังคม 
เพื่อให้ผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามล าพังและอยู่ในภาวะพึ่งพิงให้เกิดความยั่งยืน และส่งเสริมท้องถิ่น  
ให้คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ โดยอบรมและพัฒนาทักษะผู้สูงอายุให้รู้เท่าทันภัยไซเบอร์  
(Cyber) ไม่น้อยกว่า ๑,๔๓๐ คน ด้านสภาพแวดล้อม ปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยและสถานท่ี
สาธารณะให้เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ ๑๐,๐๐๖ แห่ง ด้านสุขภาพ พัฒนาการดูแลสุขภาพ  



๓๔ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๑๔/๓ 
 
การเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเหมาะสม จ านวน ๓.๓๕ ล้านคน โดยให้ความส าคัญกับการ
ดูแลรักษากลุ่มอาการหรือโรคท่ีพบบ่อยในผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะเปราะบาง 
และการให้บริการด้านทันตกรรมส าหรับผู้สูงอายุ 
  ๘. การเสริมสร้างพลังทางสังคม งบประมาณ ๗ ,๙๔๙.๗ ล้านบาท  
เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างพลังในชุมชนให้เกิดพลังทางสังคม 
สนับสนุนบทบาทและพัฒนาศักยภาพขององค์การสวัสดิการสังคม อาสาสมัคร เครือข่าย 
และภาคประชาชน พัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายในระดับ
จังหวัดอ าเภอ ต าบล และชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดวิสาหกิจเพื่อสังคม ---------------- 
 

- ๑๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ            สิริพร ๑๕/๑ 
 
พัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนให้มีการสร้างงาน สร้างรายได้ พึ่งตนเองได้ 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ส่งเสริมศักยภาพบทบาทสตรีและสิทธิมนุษยชนให้ทุกเพศสภาพเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนทางพัฒนาสังคม สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน
โดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม น าองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และน้อมน าแนวทางพระราชด าริสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้สามารถน าไปสู่การต่อยอดพัฒนาสู่การเพิ่มคุณค่าและมูลค่า  
ทางเศรษฐกิจและสังคม  
  ๙. การสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
งบประมาณ ๓๘,๙๔๒.๘ ล้านบาท เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยและ
เกษตรกร โดยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๑๓.๔ ล้านคน ให้มีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีขึ้น สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพ รวมท้ังส่งเสริมการออมเพื่อเป็น
หลักประกันการจ่ายบ านาญและประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกเมื่อสิ้นสภาพ ๒.๙๒ ล้านคน
ผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือด้านการ
ลดดอกเบี้ยเพื่อการเกษตรไม่น้อยกว่า ๓๕๓,๔๐๐ ราย ส่งเสริมความร่วมมือทางการค้า 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ 
ฐานรากในแต่ละภูมิภาค ส่งเสริมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รวมท้ังสนับสนุน 
ผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย  
  ๑๐. การด าเนินภารกิจพื้นฐาน งบประมาณ ๑,๙๐๖.๔ ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายบุคคลภาครัฐงบประมาณ ๘ ,๒๙๕.๓ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมให้ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึง  
การบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและท่ัวถึง รวมท้ังพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของแรงงานในและนอกระบบ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตและท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๑๒๒,๙๖๔.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๙ 
ของวงเงินงบประมาณ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างการเติบโตบนสังคมเศรษฐกิจ 



๓๖ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ            สิริพร ๑๕/๒ 
 
สีเขียว และบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จ าแนกตามแผนงาน ดังนี้  
  ๑. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า งบประมาณ ๕๔,๑๒๑.๙ ล้านบาท 
เพ่ือให้ประเทศมีความมั่นคงด้านน้ าเพิ่มขึ้น มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบ
และยั่งยืน รวมท้ังช่วยเหลือและแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยการจัดการน้ าอุปโภคบริโภคผ่านการ
จัดหาแหล่งน้ าส ารองเพื่อระบบประปา ๔๙,๓๘๑ ครัวเรือน สร้างความมั่นคงด้านน้ า 
ท้ังภาคผลิต ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมให้มีต้นทุนน้ าใช้อย่างสมดุล และเพิ่มผลิตภาพ 
การใช้น้ า ๑๕๘.๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นท่ีรับประโยชน์จากแหล่งน้ าเพิ่มขึ้น ๓๘๙,๐๓๗ ไร่  
การจัดการน้ าท่วมและบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นท่ีชุมชนและพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
๓๓๖,๘๘๒ ไร่ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ าเสีย ๓๓๓ แห่ง อนุรักษ์ฟื้นฟู 
สภาพป่าต้นน้ าป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูป่าต้นน้ า ๑๐๘,๒๒๓ ไร่  
และปลูกป่าฟื้นฟู ๑๔,๙๗๐ ไร่ 
  ๒. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ งบประมาณ ๔,๗๓๒ ล้านบาท เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู โดยพัฒนากลไกและมาตรการในการอนุรักษ์ ปกป้องคุ้มครอง
ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน รักษาพื้นท่ีป่าในความ
ดูแล ๙๘.๓๖ ล้านไร่ ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร ๒๖,๙๑๐ ไร่ จัดระเบียบ
การใช้ท่ีดินด้วยการจัดท าแผนการจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ระดับพื้นท่ี ๓,๐๐๐ 
หมู่บ้าน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้  
ในพื้นท่ีเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
  ๓. การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ งบประมาณ 
๑,๕๗๔.๘ ล้านบาท เพ่ือให้ประเทศสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกไม่น้อยกว่า ๕๖ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ด้วยการสร้างความ
ร่วมมือของภาคีต่าง ๆ เสริมสร้างขีดความสามารถในการลดมลพิษ ---------------------------- 
 

 - ๑๖/๑ 



๓๗ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ศันสนีย์ ๑๖/๑ 
 
และลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมการลงทุนท่ีใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ า
รวมท้ังเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นท่ีป่าเพื่อพัฒนาประเทศมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ า ตลอดจน
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบตรวจวัดและการแจ้งเตือนภัยสภาพอากาศ  
  ๔) การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๕๖๗.๖ ล้านบาท 
เพื่อให้ประเทศมีการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการ 
มีคุณภาพชีวิต ท่ีดีของประชาชน โดยแก้ไขปัญหาขยะทุกประเภทอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น ป้องกันแก้ไขและจัดการมลพิษจากแหล่งก าเนิด จัดการ
คุณภาพอากาศของแต่ละพื้นท่ีให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ และปริมาณน้ าเสีย 
ได้รับการบ าบัดได้ตามมาตรฐานน้ าท้ิงจากระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน รวมถึงการส่งเสริมให้
โรงพยาบาลมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์  
  ๕) การสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
งบประมาณ ๑๘๙.๗ ล้านบาท เพื่อให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการปรับปรุง 
ฟื้นฟูและสร้างใหม่ โดยจัดการคุณภาพน้ าทะเล รักษาระบบนิเวศและสัตว์ทะเลหายาก  
ใกล้สูญพันธุ์ ตลอดจนคุ้มครอง อนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง  
๓,๑๔๘ กิโลเมตร 
  ๖) การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๑๙๓.๓ ล้านบาท เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรดิน 
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างวินัยและการมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะ สร้างความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มประสิทธิภาพ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ๗) การสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๓๓,๐๓๓.๗ ล้านบาท เพื่ออนุรักษ์ รักษา ใช้ประโยชน์จาก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากร รวมท้ังเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าบาดาล  
 



๓๘ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ศันสนีย์ ๑๖/๒ 
 
  ๘) การด าเนินงานภารกิจพื้นฐาน งบประมาณ ๑๐,๑๑๑.๙ ล้านบาท 
และค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ งบประมาณ ๑๘,๔๔๐ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการบริหารจัดการน้ า
ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษ และสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ 
พันธุ์พืช 
   ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  
  รัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จ านวน ๖๕๘,๐๑๒.๗ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๒๐.๗ ของวงเงินงบประมาณ เพื่อให้ระบบการบริหารราชการมีประสิทธิภาพและ  
ประสิทธิผล มุ่งสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม จ าแนกได้ตามแผนงาน ดังนี้  
  ๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบประมาณ ๔๙๘ ล้านบาท 
เพื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย โดยมีเป้าหมายค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ในระดับ  
๑ ใน ๕๓ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๑ คะแนน ผ่านการปลูกจิตส านึกและสร้างค่านิยม 
ให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรม และใช้หลัก  
ธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
และเป็นธรรม รวมท้ังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีภาพลักษณ์ความซื่อสัตย์สุจริตท่ีดีขึ้น ภาครัฐมีความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้  
  ๒) รัฐบาลดิจิทัล (Digital) งบประมาณ ๒,๓๕๖ ล้านบาท เพ่ือพัฒนารูปแบบ
การให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) มาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า 
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการสนับสนุนการพัฒนาการบริการภาครัฐท่ีมีคุณค่า 
และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล มีความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ลดภาระค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการท างาน ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์ 
เชื่อมโยงหน่วยงานและระบบบริหารบริการภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและผู้ใช้บริการโดยพัฒนาระบบการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ จ านวน ๑๐ ระบบ จัดท าแพล็ตฟอร์ม (Platform) กลางเพื่อเป็น 



๓๙ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ศันสนีย์ ๑๖/๓ 
 
ข้อมูลสนับสนุนการการตัดสินใจเชิงนโยบายจ านวน ๔ แพล็ตฟอร์ม (Platform) รวมถึง
พัฒนาแพล็ตฟอร์ม (Platform) การเรียนรู้สาธารณะออนไลน์ (Online) ตลอดจนปรับปรุง
ระบบการอนุมัติ อนุญาต ของภาครัฐ พัฒนาระบบการจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ  
ลดข้อจ ากัดด้านกฎหมายและแก้ไขกฎหมายท่ีไม่ เป็นธรรม ล้าสมัย หรือท่ีเป็นอุปสรรค 
ต่อการพัฒนาเพ่ือจะยกระดับการพัฒนาภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital)  
  ๓) การพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 
งบประมาณ ๒๘,๐๖๔.๙ ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการบริการ
ภาครัฐให้สามารถติดต่อราชการได้โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ลดค่าใช้จ่าย ตรวจสอบได้ 
รวมท้ังการบริหารจัดการการเงิน การคลัง โดยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ขยายฐาน
ภาษีและการปรับปรุงระบบภาษีท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ   
 

- ๑๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      รัศมี ๑๗/๑ 
 
พัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะยาว ปรับปรุงระบบงบประมาณ 
ให้เป็นกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนในระดับต่าง ๆ  
ให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่ าง เป็นรูปธรรม มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้เกิดความยั่งยืนทางการคลัง 
ในระยะยาว พร้อมท้ังการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลท่ีสะท้อนการบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ และปรับสมดุลภาครัฐโดยการปรับขนาดของภาครัฐให้เหมาะสม
ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม  
   ๔ การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม งบประมาณ ๑๐,๒๒๕.๕ 
ล้านบาท เพื่อพัฒนากฎหมายให้เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนา ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายให้ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึงและเป็นธรรม  
    ๕ การสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ งบประมาณ ๑,๕๗๙.๘ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการ 
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 
ความมัธยัสถ์ การสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ  
และกฎหมายต้องมีเท่าท่ีจ าเป็น มีความทันสมัยและเป็นสากล มีประสิทธิภาพและน าไปสู่
การลดความเหลื่อมล้ า และเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้มีการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  
   ๖ การด าเนินงานภารกิจพื้นฐาน ประมาณ ๔๓๒ ,๒๕๖.๕ ล้านบาท  
และค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ งบประมาณ ๑๘๓,๐๓๒ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ประชาชน
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม  
 
 
 



๔๑ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      รัศมี ๑๗/๒ 
 
  รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 
  รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว้ จ านวน ๔๐๒,๕๑๘ ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖ ของวงเงินงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรองรับเหตุการณ์ท่ีอาจ 
เกิดขึ้นได้โดยมิได้คาดหมายส าหรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ดังนี ้ 
  รายจ่ายงบกลางเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน ๙๕,๙๐๐ ล้านบาท 
เพื่อส ารองไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ การเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจาก 
ภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง ภารกิจท่ีเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนของรัฐ และการบรรเทาแก้ไข
ปัญหา เยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(Virus Corona 2019) รวมท้ังชดเชยค่างานส่ิงก่อสร้างเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ  
  การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ จ านวน ๓๐๖,๖๑๘ ล้านบาท เพื่อช าระคืน 
ต้นเงินกู้ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จ านวน ๒๐๖,๖๑๘  
ล้านบาท เป็นการสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐให้เกิดเสถียรภาพทางการคลัง  
และการเงิน รวมท้ังการรักษาวินัยทางการคลัง  
  ส าหรับเอกสารประกอบได้มีการจัดท าให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ ดังนี้  
   ๑. ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
   ๒. รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีท่ีล่วงมาแล้ว ปีปัจจุบัน และปีท่ี 
ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย แสดงไว้ในเอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี ๑ (เล่มคาดส้ม) 
  ๓. ค าอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับและวิธีหาเงินส่วนท่ีขาดดุล  
แสดงไว้ในเอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี ๒ (เล่มคาดเขียว) 
   ๔. ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอตั้ง ซึ่งรวมถึงการแสดงผลสัมฤทธิ์ 
และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณและความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แสดงไว้ในเอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี ๓ (เล่มคาดแดง) และฉบับท่ี ๔  
(เล่มคาดเหลือง) 
    ๕. รายงานเกี่ยวกับสถานะการเงินโดยรวมของรัฐวิสาหกิจ แสดงไว้ใน
เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี ๕ (เล่มคาดม่วง) 



๔๒ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      รัศมี ๑๗/๓ 
 
  ๖. รายงานเกี่ยวกับสถานะเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงิน 
นอกงบประมาณโดยรวมของหน่วยรับงบประมาณ แสดงไว้ในเอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี ๗ 
(เล่มคาดชมพู) 
   ๗. ค าอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลท้ังท่ีมีอยู่แล้วในปัจจุบันและหนี้ท่ีเสนอ
เพ่ิมเติม แสดงไว้ในเอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี ๕ (เล่มคาดม่วง) 
   ๘. ผลการด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ 
ท่ีล่วงมาแล้ว แสดงไว้ในเอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี ๖ (เล่มคาดน้ าเงิน) 
   ๙. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
  ขอขอบคุณครับ สวัสดีครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี
นะครับ ได้ใช้เวลาไป ๑ ชั่วโมงเศษครับ ต่อไปจะเป็นภารกิจของท่านสมาชิก ท่านแรก 
ท่านผู้น าฝ่ายค้านได้ขอเวลาไว้ ๖๐ นาที เวลาเป็นสิทธิของท่านผู้น าฝ่ายค้านจะใช้เวลาเท่าไร
ก็เป็นสิทธิของท่าน ขอเชิญท่านนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ครับ 
 

              - ๑๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ศิริรัตน์ ๑๘/๑ 
 
  นายชลน่าน ศรีแก้ว (ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านประธาน 
ท่ีเคารพ กระผม นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน หัวหน้า 
พรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ผมต้องกราบขอบพระคุณ 
ท่านประธานท่ีให้โอกาสกระผมได้อภิปรายเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นหัวหน้ารัฐบาลเป็นผู้ได้แถลง
หลักการและเหตุผลต่อสภาแห่งนี้ต้องขอบคุณท่านนะครับ ท่านประธานท่ีเคารพครับ  
ท่านได้ตั้งใจอย่างสูงยิ่งนะครับ ก้มหน้าก้มตาอ่านแถลงหลักการและเหตุผล พวกเราครับ 
ต้องขอบคุณยิ่งติดตามทุกตัวอักษรครับ ท่านประธานท่ีเคารพครับ ในการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ท่านประธานให้เวลาพวกเรา ๓ วัน 
ตั้งแต่วันนี้ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคมเป็นต้นไป ไปถึงวันท่ี ๒ มิถุนายนเป็นการพิจารณาในวาระ
รับหลักการ วาระหนึ่ง จะรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือไม่ ก็จะลงมติ 
ในวันท่ี ๒ มิถุนายน ตลอด ๓ วันท่านประธานครับ พรรคร่วมฝ่ายค้านเราโดยเฉพาะ 
พรรคเพื่อไทยได้ให้ความส าคัญกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ 
อย่างสูงยิ่งนะครับ เพราะว่ามันเป็นการจัดงบประมาณปีสุดท้ายก่อนท่ีรัฐบาลจะครบวาระ 
ถ้าครบวาระตามอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรืออายุของรัฐบาลก็ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖  
แต่ผมเชื่อว่าอาจจะมีเหตุการณ์ท่ีท าให้มีการครบหรือหมดอายุเร็วกว่านั้น ท่านประธานครับ 
๓ วันท่ีเราจะพูดถึงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๖  ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท 
๓ ,๑๘๕ ,๐๐๐ ล้านบาท ท่ีคณะรัฐมนตรีจะมาขออนุมัติจากสภาแห่งนี้ เพื่อเอาไปใช้ 
ตามเหตุผลท่ีท่านได้แถลงต่อสภา ท่านอ้างว่าจะเอาไปพัฒนาประเทศจะไปแก้ไขปัญหา 
ตามยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้ เพราะฉะนั้นงบประมาณก้อนนี้มีความส าคัญครับท่านประธานครับ 
ทุกปีงบประมาณมีความส าคัญ สภาเราไม่เคยปฏิเสธแม้ ๒-๓ ปีท่ีผ่านมา ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
การพิจารณางบประมาณพรรคร่วมฝ่ายค้านส่วนใหญ่มีมติไม่เห็นชอบด้วยเลยในวาระ  
รับหลักการนี้ แต่เราก็เข้าใจว่ามันมีความจ าเป็นจะต้องใช้งบประมาณก็มีข้อเสนอแนะ  
มีข้อติติงมีข้อสังเกตไปเพื่อจะเข้าสู่การพิจารณาในวาระสอง วาระสาม แล้วร่วมไปเป็น
กรรมาธิการ ท าทุกอย่างเพื่อให้ตอบสนองต่อสิ่งท่ีรัฐบาลได้แถลงต่อสภาว่าจะแก้ปัญหาให้กับ
ประเทศ แต่ความส าคัญของงบประมาณ ๒ ปีหรือ ๓ ปีท่ีผ่านมานี้ บอกได้เลยท่านประธาน
ว่าสิ่งท่ีรัฐบาลเสนอมานั้นไม่เห็นความส าคัญของปัญหาประเทศเลย ไม่เห็นหัวพี่น้อง 



๔๔ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ศิริรัตน์ ๑๘/๒ 
 
ประชาชนเลย โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ท่ีน างบประมาณไปใช้นี้ไม่ได้ตอบโจทย์ ไม่ได้แก้ปัญหา
ประเทศ เพราะฉะนั้นปีนี้ ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท จึงมีความส าคัญยิ่งท่ีพวกเราจะพิจารณา
อย่างถี่ถ้วนรอบคอบนะครับ โดยเฉพาะประเด็นว่าเราจะให้ผ่านงบประมาณฉบับนี้ในชั้น
วาระรับหลักการเลยหรือไม่ ผมกราบเรียนท่านประธานเลยครับ ไม่อ้อมค้อม ตรงไปตรงมา
เลยครับ มติพรรคร่วมฝ่ายค้านเราบอกชัดเจนครับท่านประธานครับ จากการพิจารณา 
ดูเอกสารงบประมาณท้ังหมด ตัวเม็ดเงินแผนงานโครงการ ประโยชน์ท่ีจะได้รับประกอบกับ
สภาวะสถานการณ์ของประเทศในขณะนี้ประกอบกับผู้บริหารงบประมาณก็คือ -------------- 
 

- ๑๙/๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    ภาวดี ๑๙/๑ 
 
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐบาลท่ีจะน าเม็ดเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เรามีข้อสรุป
ร่วมกันเลยครับท่านประธาน ผมน าเรียนท่านประธานไว้เบื้องต้นเลยนะครับว่าเราไม่สามารถ
ท่ีจะรับหลักการได้เลย เพราะว่าการรับหลักการนั่นคือการท าลายประเทศเลย สู้เสียโอกาส
ไปบ้าง ใช้เวลาไม่มากนัก แล้วน าเม็ดเงินเหล่านี้ไปจัดสรรใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เพราะฉะนั้นใน ๓ วันนี้ท่านประธานครับ ความส าคัญของงบประมาณฉบับนี้จะถูกพูดถึง 
ในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้ท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติของเราได้รับทราบรับรู้
ข้อมูลเพื่อจะใช้ประกอบในการตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้ท่านนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี 
และรัฐบาลชุดนี้น าเม็ดเงิน ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาทไปใช้หรือไม่ งบประมาณแผ่นดิน 
เป็นเครื่องมือส าคัญในการท่ีใช้ฟื้นฟูพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะประเทศในยามวิกฤติขนาดนี้
ผมต้องกราบเรียนท่านประธานว่าขณะนี้ประเทศไม่ได้อยู่ในภาวะปกติครับท่านประธาน  
มันอยู่ในภาวะวิกฤติ แน่นอนครับ วิกฤติท่ีเราพูดกันมาตลอดในสภาแห่งนี้ ไม่ว่าจะเกิดจาก
โรคระบาดทางด้านการสาธารณสุขวิกฤติเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อเนื่องนะครับ พี่น้องประชาชน
ทุกข์ยากล าบากแสนสาหัส ตกการตกงานไม่มีงานท า ลูกหลานไม่ได้เรียนหนังสือ ส้ินหวัง 
สิ้นอนาคตเหล่านี้ล้วนแต่เกิดจากการบริหารงานท่ีผิดพลาดบกพร่องล้มเหลวของรัฐบาล 
สถานะของประเทศเราขณะนี้ท่านประธานท่ีเคารพครับ มันเป็นสถานะประเทศที่อยู่ในภาวะ
วิกฤติท่ียิ่งใหญ่ แต่รัฐบาลกลับรู้เท่าไม่ถึงการณ์ บริหารจัดการไม่รู้เท่าทัน ขาดการวางแผน 
ขาดความรู้ความสามารถในการจะแก้ปัญหาท้ังระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว โดยเฉพาะ
ขาดการวางแผนระยะยาวท่ีจะน าพาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤติ มันเลยเป็นเหตุให้ 
ประเทศเราขณะนี้อยู่ ในภาวะท่ีเราเรียกว่ารายได้หด รายจ่ายแพง หนี้สินขยายตัว 
อย่างมากมาย ท่านประธานครับ อันนี้คือสภาวะวิกฤติของประเทศ ประเทศเราสภาพ 
เป็นอย่างนี้ แล้วมาดูการจัดสรรงบประมาณช่วยตอบโจทย์แก้ปัญหาภาวะวิกฤตินี้หรือไม่ 
รัฐบาลกลับไม่ใช้โอกาสนี้ในการใช้เม็ดเงินท่ีมากท่ีสุดในประเทศเป็นก้อนโตในการท่ีจะ
แก้ปัญหาให้กับประเทศกลับไม่ท า เพราะฉะนั้นใน ๓ วันนี้ท่านประธานครับ เหตุผลท่ีเรา 
จะไม่รับงบประมาณ ผมในฐานะผู้น าฝ่ายค้าน ผมจะพูดภาพใหญ่ให้ท่านประธานได้รับรู้
รับทราบ เพื่อนสมาชิกได้รับรู้รับทราบและติดตามรายละเอียดในการอภิปรายของพวกเรา 
ท้ัง ๓ วันท่ีจะเจาะลึกลงในรายละเอียดในแต่ละด้าน  



๔๖ 
 สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    ภาวดี ๑๙/๒ 
   
   ท่านประธานท่ีเคารพครับ เหตุผลแรกสุดท่ีเราไม่อาจอนุญาตให้รัฐบาล  
ท่านนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีบริหารงบประมาณก้อนนี้ต่อไป เพราะเป็นรัฐบาล  
หมดสภาพครับ ขอสไลด์ (Slide) ครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายชลน่าน ศรีแก้ว (ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร)  :  เป็นรัฐบาล 
หมดสภาพครับท่านประธาน ความหมดสภาพของรัฐบาล เรารู้ เราเห็นเป็นหลักฐานเชิงประจกัษ์ 
สไลด์ (Slide) ต่อไปเลยครับ เรารู้เราเห็น มีหลักฐานเชิงประจักษ์ เราอภิปรายในสภานี้ 
ตลอดว่ารัฐบาลชุดนี้ เป็นรัฐบาลท่ีสิ้นสภาพหมดสภาพไปแล้ว ไม่สามารถตอบโจทย์  
ไม่สามารถบริหารจัดการอะไรได้เลย ท้ังเรื่องของการบริหารจัดการ มาตรการท่ีจ าเป็นต่าง ๆ 
ขาดวิสัยทัศน์ ขาดนโยบายท่ีส าคัญ บริหารลักษณะท่ีพี่น้องประชาชนท่ัวไปเขาใช้ค าว่า
บริหารด้วยวาจา แก้ตัวโยนโทษให้กับคนอื่น นี่คือความหมดสภาพของรัฐบาลชุดนี้   
แต่ท่ีส าคัญครับเจตนารมณ์มุ่งมั่นท่ีส าคัญท่ีสุดคือพยายามจะเหนี่ยวรั้งหาโอกาสในการท่ีจะ
อยู่สืบทอดอ านาจต่อ ท้ัง ๆ ท่ีตัวเองไร้ความรู้ ------------------------------------------------------ 
 

- ๒๐/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ศิริวรรณ ๒๐/๑ 
 
นี่คือเหตุผลอันแรกสุดครับ เป็นรัฐบาลท่ีไม่มีความรู้ ไม่มีความสามารถ ไม่สามารถบริหาร
งบประมาณท่ีเราจะอนุญาตอนุมัติให้ท่านไปใช้ได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตัวท่านนายกรัฐมนตรี 
เองครับ ท่านประธานท่ีเคารพครับ ต้องขออนุญาตท่ีต้องวิพากษ์วิจารณ์ ท่านตรง ๆ  
เพราะเราวิพากษ์วิจารณ์เพื่อเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมือง ผมเคารพท่านนะครับ ในฐานะ
ท่านเป็นผู้น าสูงสุดของประเทศเรา ผมก็เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังเคารพท่าน แต่สิ่งท่ี
ปรากฏต่อสายตาของพี่น้องประชาชนเสมือนว่าท่านเองไม่เคารพตัวท่านเองเลยครับ 
นอกจากขาดความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการแล้ว น าพาประเทศล้มเหลว 
แล้ว สิ่งท่ีท่านพยายามจะบอกกับพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลาว่าจะอยู่ในอ านาจได้ไม่นาน  
จะคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชน ๘ ปีมีไหมครับ ท่านประธานมีไหมครับ ถ้าจะคืน
ความสุข ท่านชี้อย่างนี้ส่วนใหญ่มันเข้าท่ีตัวท่านหมด เข้าท่ีพวกพ้องท่านหมด สิ่งท่ีน่าเสียใจ
ท่ีสุดก็คือว่าพอท่านมาจากการยึดอ านาจ ท่านก็มาแปลงร่างตัวเองว่ามาจากประชาธิปไตย 
โดยใช้กลไกในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ดี ท ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็ดี จัดท ากติกา 
ท่ีเอื้อประโยชน์กับการเข้าสู่อ านาจของท่านแล้วอ้างว่านี่คือประชาธิปไตย ผลพวงเป็นอย่างไร 
ท่านประธานครับ เป็นประชาธิปไตยเพียงวาทกรรมหรือประชาธิปไตยเพียงแต่รูปแบบ
จอมปลอม เอาไปอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยเท่านั้น แต่พฤติการณ์ พฤติกรรมท่ีท่านกระท าอยู่
ก็ยังยึดมั่นในวิธีการท่ีเราใช้ค าว่าอ านาจนิยม ยึดตัวเองเป็นใหญ่ ยึดตัวเองเป็นหลัก ผมเคย
อภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรี พูดถึงลักษณะบุคคลเลย ท่านมีบุคลิกภาพ 
ท่ีผมใช้ว่าเป็นบุคลิกภาพแปรปรวนแบบนาร์ซีซิสติก เพอร์ซัลนอลลิตี ดิสออร์เดอร์ 
(Narcissistic Personality Disorder) หลงตัวเองครับ ผมพูดไปหลายครั้งแล้ว อันนี้คือสิ่งท่ี
เราเห็นตัวท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างนี้แล้วเรายากที่จะไว้วางใจให้ท่านบริหารงบประมาณ
ก้อนนี้ได้ ท่านประธานท่ีเคารพครับ ยิ่งภาวการณ์ขณะนี้กระแสประชาธิปไตยฟีเวอร์ (Fever) 
มีการเลือกตั้งผู้ว่าท่ีมาจากการเลือกตั้ง ประชาชนไชโยโห่ร้อง ทุ่มเทคะแนนเกือบ 
๑,๔๐๐,๐๐๐ เสียงเพื่อเลือกตั้งผู้ว่าแม้จะเป็นจังหวัดหนึ่งท่ีท่านบอก แต่อันนี้คือกระแส
ประชาธิปไตยท่ีส่งผล มีส านักวิชาการหลายส านักท่ีไปท าโพลล์ (Poll) ส ารวจความเห็น 
ท่ัวประเทศ เขียวท่ัวประเทศครับ มันไม่ใช่เฉพาะท่ีกรุงเทพมหานคร กระแสเรียกร้อง  
กระแสความต้องการของผู้น าท่ีเขาเลือกขึ้นมา และท่ีส าคัญคือผู้น าท่ีเขาเลือกขึ้นมาเมื่อเป็น
คู่เทียบกับท่านนายกรัฐมนตรีของเรายิ่งตอกย้ าเลยครับ ตอกย้ าบุคลิกลักษณะภาวะผู้น า  



๔๘ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ศิริวรรณ ๒๐/๒ 
 
การแสดงออกให้ยิ่งเห็นเด่นชัดขึ้นเลย พี่น้องประชาชนเลยเรียกร้องนายกรัฐมนตรีท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง พี่น้องประชาชนเรียกร้องว่าผู้ว่าท่ีเลือกน่าจะเอามาเป็นนายกรัฐมนตรี  
ท าไมครับ เพราะเขาเอามาเปรียบเทียบบุคลิกลักษณะภาวะผู้น าและวิธีการต่าง ๆ ท่ี 
ท่านแสดงออกมันเด่นชัดมากเจ็ดแปดวันหลังจากเลือกตั้ งห่ างกันฟ้ากับดินครับ  
ท่านนายกรัฐมนตรีนอกจากขาดความรู้ความสามารถยังขาดเอ็ม (M) ครับ เป็นนายกรัฐมนตรีท่ี
ขาดเอ็ม (M) ท่านประธาน ผมขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษ เอ็ม (M) ตัวนี้ตัวแรกคือมันนี (Money) 
ไม่ใช่ตัวท่านขาด แต่ตัวท่านหาเงินไม่เป็น หารายได้ไม่เก่ง ภาพงบประมาณท่ีออกมามันเลย
สะท้อนอย่างไรครับ หาเงินไม่เป็น ใช้ก็ไม่เป็น แล้วจะอนุญาตให้บริหารงบประมาณหรือครับ 
เอ็ม (M) ตัวท่ี ๒ เอ็มพาที (Empathy) อันนี้ส าคัญมากครับ หาได้ยากมากในนายกรัฐมนตรี 
ท่ีชื่อว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ภาพของความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์  
เข้าอกเข้าใจเพื่อนมนุษย์ ไม่เคยเห็นครับ ------------------------------------------------------------ 
 

- ๒๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ธัญรดา ๒๑/๑ 
 
พอไปเปรียบเทียบกับผู้ว่าคนใหม่เข้ามาแตกต่างกันยังฟ้ากับดิน ด้านโน้นมองบวกทุกอย่าง 
แต่ด้านนี้เขาบอกว่าพร้อมจะบวกทุกอย่าง นี่สื่อเขาพูดนะผมไม่ได้พูดเอง ท่านประธานครับ 
ลักษณะอย่างนี้นี่คือบุคลิกลักษณะของความเป็นผู้น าเป็นนายกรัฐมนตรีท่ีเราจะไม่อนุญาตให้
บริหารงบประมาณก้อนนี้ สไลด์ (Slide) ต่อไปเลยครับ นอกจากนี้สิ่งท่ีท่านได้สร้างมรดก
เอาไว้นอกจากจะก่อมหาวิกฤติแล้ว ท าให้พี่น้องประชาชนรายได้ทรุด รายจ่ายพุ่ง หนี้สินเพิ่ม  
ได้ฝากมรดกท่ีส าคัญคือมรดกหนี้ครับ สไลด์ (Slide) ต่อไปเลยครับ มรดกหนี้ท่ีท่านฝากไว้ 
ผมต้องกราบเรียนท่านประธานเพราะเราจะได้รับรู้ร่วมกันว่าขณะนี้ได้รับมรดกมาอย่าง
ยิ่งใหญ่ท่ีท่านนายกรัฐมนตรีคนนี้ฝากไว้ให้ หนี้ก้อนแรกเป็นกองแรกคือหนี้สาธารณะ  
ไม่ต้องลงลึกเพราะเพื่อนสมาชิกผมจะมาขยายความ เป็นประวัติการณ์เป็นประวัติศาสตร ์
ท่ีเรามีหนี้สาธารณะท่ีสูงท่ีสุด หนี้ก้อนท่ี ๒ เป็นหนี้ครัวเรือน กระทบต่อพี่น้องประชาชน 
จากร้อยละ ๗๐ ขยับขึ้นมาร้อยละ ๙๐ พี่น้องประชาชนน่าจะดีใจท่ีได้รับมรดก แต่ผมเชื่อว่า
นี่คือทุกข์ระทมเลยท่ีท่านมอบมรดกให้เพราะมันเป็นมรดกท่ีพี่น้องประชาชนลูกหลานเรา
จะต้องตามมาชดใช้หนี้ให้กับท่าน สไลด์ (Slide) ต่อไปครับ ส่ิงท่ีท่านนายกรัฐมนตรีมอบไว้
ให้กับประเทศนี้นอกจากจะเป็นมรดกหนี้แล้ว สิ่งท่ีผมต้องกราบเรียนท่านประธานก็คือว่า  
หนี้ท่ีท่านมอบและซ่อนลึกไว้อยู่อีกก้อนหนึ่งเป็นก้อนท่ี ๓ คือหนี้เสีย พร้อมท่ีจะเปิดเผย
ออกมาตลอดเวลาหลังจากนี้เอ็นพีแอล (NPL) มาตรการต่าง ๆ ท่ีท่านซุกไว้ซ่อนไว้มันจะถูก
เปิดเผยออกมาเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ของลูกของหลาน ท่านประธานครับ สิ่งท่ีพี่น้องประชาชน 
ในประเทศนี้ขาดก็คือความภาคภูมิใจในความเป็นผู้น าประเทศของตนเอง ผมไม่อยากใช้ค าว่า  
อับอายขายหน้านะครับ แต่เขาขาดความภาคภูมิใจในภาวะความเป็นผู้น าของตัวผู้น าของ
ประเทศไม่ว่าจะในประเทศหรือนอกประเทศ ออกนอกประเทศคราวใดมีเร่ืองให้พวกเราต้อง
เก็บมาระทมขมขื่นอยู่ตลอดเวลา ผมไม่อยากจะฉายภาพซ้ านะครับ เพราะสื่อมวลชนพี่น้อง
ประชาชนก็เอาไปพูดกันเยอะมาก แม้แต่การฉายภาพหรือแสดงภาพท่านนายกรัฐมนตรี 
ท่ีเขาเรียกว่าอ่านหนังสือทิพย์มันออกมาได้อย่างไร ถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมจะต้องไปดูว่า
ภาพนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร เกิดจากตัวท่านเองต้องการอย่างนั้นหรือไม่ แต่ผมเชื่อว่าไม่ใช่ 
ทีมประชาสัมพันธ์ส่วนตัวของท่านคิดการนี้มาได้เยี่ยง ไร หรือเขาต้องการท าลายท่าน  
อย่าไปท าร้ายเขานะครับท่ีผมพูดอย่างนี้ เพราะโดยข้อเท็จจริงมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้น 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ สิ่งท่ีผมอยากจะน าเรียนต่อไปท่ีเราจะไม่อยากไว้วางใจหรือ 



๕๐ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ธัญรดา ๒๑/๒ 
 
อนุญาตให้ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรัฐบาลบริหารประเทศต่อไป บ้านเราเมือง
เราขณะนี้ถูกบริหารจัดการแบบขาดหลักนิติธรรม ขาดหลักนิติรัฐ นิติธรรม ไม่ยึดมั่น 
ในการปฏิบัติตามบทกฎหมาย ใช้กฎหมายบังคับแทนท่ีจะปฏิบัติตามหลักกฎหมาย ใช้หลัก
กฎหมายในการปกครอง แต่กลับใช้กฎหมายบังคับปกครองเป็นรูลบายลอว์ (Rule by Law)
ไม่ใช่รูลออฟลอว์ (Rule of Law) เหตุนี้จะสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนเขามาลงทุน 
ในประเทศเราได้เยี่ยงไร มีแต่หนีออกไปภาพมันชัดครับ เพื่อนสมาชิกผมมาขยายความ
แน่นอนให้เห็น ท่านประธานครับ --------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๒/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สวรรยา ๒๒/๑ 
 
สิ่งท่ีผมน าเรียนนี่คือเหตุผลหนึ่งท่ีผมอยากจะกราบเรียนว่างบประมาณก้อนนี้ถ้าเราอนุญาต
ให้รัฐบาลท่ีหมดสภาพ อนุญาตให้นายกรัฐมนตรีท่ีไร้ความรู้ความสามารถไม่เป็นท่ียอมรับ  
ไม่เคยเห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนมาบริหารงบประมาณก้อนนี้มันเท่ากับท าลายประเทศ 
ท าร้ายพี่น้องประชาชน ท่านประธานครับแน่นอนครับ ถ้าจะแก้วิกฤติ ถ้าจะท าให้การบริหาร
งบประมาณเป็นไปด้วยดีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นกองปัญหาของประเทศ ผมใช้ค าว่า  
กองปัญหา กองปัญหาของประเทศ ถ้าต้องการแก้ไขอันแรกสุดต้องเปลี่ยนครับ เปลี่ยนผู้น า
ท่านนี้ จะเปลี่ยนด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่ ผมเชื่อมั่นว่าจะมีการพาประเทศพ้นวิกฤติได้ 
จากผู้น าคนใหม่หรือยุคใหม่ต่อไป การเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีงบประมาณก้อนนี้ล่ะครับจะเป็น
เครื่องบ่งชี้ว่าสามารถเปลี่ยนได้ ถ้าท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพวกเรานะครับ 
เห็นพ้องต้องกันว่ามันจ าเป็นจริง ๆ ต้องเปลี่ยน ก็ลงมติไม่รับหลักการแค่นั้นเองครับ  
ผมเชื่อมั่นว่าท่านนายกรัฐมนตรีมีจิตส านึกท่ีจะรับผิดชอบในสิ่งท่ี ท่านไม่สามารถบริหาร
ประเทศชาติต่อไปได้ เพราะท่านไม่มีเม็ดเงินมาบริหารประเทศกฎหมายส าคัญไม่ผ่าน  
๒ อย่างครับท่านจะตัดสินใจได้ ยุบสภากับลาออก ยุบสภากับลาออก ท่านประธานท่ีเคารพ 
นี่คือสิ่งท่ีผมอยากจะกราบเรียนท่านประธาน ตัวนายกรัฐมนตรีขาดความรู้ความสามารถ
รัฐบาลหมดสภาพใช้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ลงมติไม่อนุญาตให้บริหารงบประมาณเราก็สามารถเปลี่ยนผู้น าได้ อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่ง 
ท่ีฝ่ายค้านเรามาพินิจพิเคราะห์อย่างลึกซึ้งรายละเอียด อ้าวนี่เราจะต้องเป็นผู้ใช้งบประมาณ
ต่อไปนี่ เราก็เลยจ าเป็นต้องดูอย่างละเอียดครับ ดูอย่างละเอียดแล้วถ้าปล่อยให้งบประมาณ
ก้อนนี้ไปมันเป็นกับดักการบริหารงานของพวกเราต่อไปในอนาคตเลย เหมือนซ่อนรูปเอาไว้ 
มันก็เลยเป็นเหตุผลครับว่าเราอยากจะจัดงบใหม่ก็เลยไม่รับงบประมาณ สไลด์ (Slide)  
ต่อไปครับ ท่านประธานครับสิ่งท่ีผมกล่าวมานี้คือตัวรัฐบาล ตัวผู้บริหารท่ีจะบริหารเม็ดเงิน 
น าเงินไปใช้ประโยชน์ กลับมาดูท่ีตัวงบประมาณครับ ตัวร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ  
ท่ีเสนอเข้ามาในสภาครั้งนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงหลักการเหตุผลไปแล้ว ตั้งยอดเงินไว้
ไม่เกิน ไม่เกิน ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท แจงรายรับ แจงรายจ่าย ประเภทรายจ่าย สไลด์ 
(Slide) นี้เดี๋ยวเก็บไว้สักครู่อย่าเพิ่งขึ้น เราไปเจาะลึกเลยท่านประธานครับ พบว่าการจัด  
งบประมาณฉบับนี้ มัน เจอทางตัน ทุกมิติครับ ท่านประธาน มีการซ่อนตั ว เลขไว้ 
อย่างแนบเนียน ทางตันทุกมิติตรงนี้เกิดจากอะไรท่านประธานครับ เกิดจากความสามารถ  



๕๒ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สวรรยา ๒๒/๒ 
 
ในการท่ีจะจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลของท่านเองท่ีไม่สามารถจะน าไปสู่การตั้งงบประมาณ  
ท่ีเป็นไปตามแบบแผนหรือตามนโยบายงบประมาณท่ีถูกท่ีเหมาะสม ท่านประธานครับ 
ท่านประธานสังเกตนะครับ นโยบายงบประมาณเป็นนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล  
เพราะอะไรครับ เพราะท่านบอกว่าท่านสามารถจะจัดเก็บรายได้แค่ ๒.๔๙ ล้านล้านบาท
เท่านั้น แล้วท่านตั้งตัวเลขไว้ ๓.๑๘๕ แน่นอนครับท่ีเหลือท่านต้องกู้มา เลยใช้ค าว่า นโยบาย
งบประมาณแบบขาดดุล แต่ตัวเลขขาดดุลท่ีท่านขาดดุลขณะนี้ท่านกู้มา ๖๙๕,๐๐๐  
ล้านบาทครับ ตัวเลข ๖๙๕,๐๐๐ ล้านบาท ท่านประธานครับมันเป็นตัวเลขท่ีตันเพดาน
วงเงินท่ีท่านสามารถจะกู้ได้ --------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๓ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   วาสนา ๒๓/๑ 
 
หมายถึงกู้ขาดดุลนะครับ วงเงินท่ีท่านสามารถกู้ได้ในการขาดดุลครั้งนี้มีแค่ ๗๐๘,๐๐๐  
ล้านบาทเท่านั้น ก็เอามาจากร้อยละ ๒๐ ของตัววงเงินงบประมาณบวกกับร้อยละ ๘๐  
ของการช าระเงินต้นของท่าน การช าระหนี้เงินต้นบวกกันแล้วได้แค่นี้ ท่านมีวงเงินกู้ได้ 
๗๐๐,๐๐๐ ตีกลม ๆ ๗.๑ แสนล้านบาท กู้ได้แค่นี้ครับ ท่านเลยกู้ขาดดุลอยู่ท่ี ๖๙๕,๐๐๐ 
ล้านบาท ตัวเลขตัวนี้ถ้าดูดี ๆ มีความหมายท่านประธานครับ ท าไมได้ขนาดนี้เพราะท่านไป
ท าตัวเลขท่ีภาครายรับอย่างไร ๒.๔๙ มีค าถามครับ ๒.๔๙ นี้ท่านสามารถจัดเก็บได้หรือไม่ 
ท้ังสภานี่โดยเฉพาะซีกนี้ไม่เชื่อว่าท่านจะเก็บได้ พอท่านเก็บไม่ได้นี่สุ่มเสี่ยงมากเลยต่อการ 
ท่ีจะผิดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ขอสไลด์ (Slide) เมื่อสักครู่ครับ ผมเปรียบเทียบ
ให้ท่านเห็น สไลด์ (Slide) นี้ได้รับความกรุณาจากพรรคเสรีรวมไทยท่ีจะใช้อภิปราย 
ในรายละเอียด ผมแตะให้ท่านเห็นเฉย ๆ ปีท่ีแล้วท่านบอกว่าท่านจะตั้งงบลงทุน ซึ่งปีนี้ 
ตั้งเท่ากับงบขาดดุล ตั้งไว้ท่ี ๖๙๕,๐๐๐ ล้านบาทเท่านั้น ท่านตั้งมากกว่านี้ไม่ได้ กฎหมาย
บังคับไว้ต้องไม่น้อยกว่างบขาดดุล ต้องไม่น้อยกว่า แล้วก็ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณด้วย 
ท่านเลยได้ตัวเลขท่ี ๖๙๕,๐๐๐ ล้านบาท ตีตัวเลขออกมาเป็นร้อยละ ๒๑ จุด ๓ จุด ๔  
ของเม็ดเงิน ดูดี ๆ นะครับ ร้อยละ ๒๑ จุดนี่นะครับ แต่ผมชี้ให้ท่านประธานเห็น เอกสาร
งบประมาณ ๒ เล่มนี่ล่ะครับ สีน้ าเงินคือปี ๒๕๖๕ ปีนี้ในเอกสารงบประมาณท่านเขียนไม่ให้
เราเห็นเลยครับ ยอมรับสารภาพผิดต่อหน้านี่เลยว่างบประมาณท่ีเป็นงบลงทุนปีท่ีแล้ว 
อยู่ในเอกสารนะครับ ท่านตั้งไว้ท่ี ๒๐.๔ พอมาดูเอกสารงบประมาณเหลืออยู่ ๑๙.๗๖  
ผมถามว่าขัด พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังไหม จริงอยู่ครับมาตรา ๒๐ บอกว่าตั้งงบประมาณ 
ไม่น้อยกว่า นั่นคือการกระท าแต่แรกคือตั้ง แต่ท่านอย่าเหมารวมว่ากฎหมายเขียนแค่ตั้ง 
เมื่อเอาไปปฏิบัติแล้วฉันจะท าอย่างไรก็ได้ นั่นไม่ใช่ครับ มันหมายถึงว่าปฏิบัติจริงท่านต้องได้ 
๒๐ ด้วย พรรคเสรีรวมไทยเขาจะอภิปรายในประเด็นนี้ นี่ผมชี้ให้เห็นว่านี่อย่างไร ซ่อนรูป 
ขยับเพดานเงินรายรับไป ๒.๔๙ เพื่อให้ได้ตัวเลข ๖๙๕ มันก็เลยเป็นงบประมาณท่ีตกแต่ง 
ไปตามตัวเลข ตอบโจทย์ตัวเลขแต่ไม่ตอบโจทย์วิกฤติของประเทศ นี่ล่ะทางตัน เอาแค่  
๒ ตัวอย่างครับ มีเพื่อนสมาชิกผมมา ท่านไชยา พรหมา จะเอามาฉายภาพให้เห็นในเรื่องนี้
โดยละเอียด ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
  สไลด์ (Slide) ต่อไปเลยครับ นอกจากเจอทางตันของการจัดงบปี ๒๕๖๖ แล้ว  
ท่ีส าคัญคือไปดูเนื้อในท่ีจัดลงกระทรวง ทบวง กรม หมวดรายจ่ายต่าง ๆ มันไม่ตอบโจทย์  



๕๔ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   วาสนา ๒๓/๒ 
 
ของประเทศท่ีผมเน้นไปแล้วว่าขณะนี้คือภาวะวิกฤติ ภาวะวิกฤติแต่ท่านจัดแบบปกติ 
รายจ่ายประจ าเอาไปใช้ให้เต็มท่ี โป่งแล้วโป่งอีก รายจ่ายลงทุนก็มีแค่ท่ีผมน าเรียนไป 
เมื่อสักครู่  ไม่ตอบโจทย์ประเทศ ไม่เข้ากับสถานการณ์ของภาวะประเทศท่ีเป็นอยู่  
แล้ว ท่ีส าคัญนอกจากจะไม่ตอบโจทย์  ไม่ ทันสถานการณ์ ไม่ เข้าสถ านการณ์แล้ว  
ยังไม่จัดล าดับความส าคัญให้กับประเทศท่ีเป็นไปตามข้อเท็จจริง กลับจัดล าดับความส าคัญ
ให้กับตนเองกับพวกพ้องมันเลยเป็นงบท่ีสิ้นหวังอย่างไรครับ ๓ วันนี้ ท่านประธานจะได้ยิน 
ค าว่า งบสิ้นหวัง งบสิ้นหวัง งบสิ้นหวังตลอด สิ้นหวังอะไรตามไปดูครับ ประเทศนี้สิ้นหวัง 
จัดงบแบบนี้ บริหารแบบนี้สิ้นหวัง มันเป็นเหตุผลท่ีเราบอกว่าถ้าปล่อยให้งบประมาณ 
ฉบับนี้ไป ค าว่า สิ้นหวัง มันจะขยายผลให้เป็นประเทศ ------------------------------------------- 
 

- ๒๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     เสาวลักษณ์ ๒๔/๑ 
 
ท่ีเจอวิกฤติใหญ่ เจอวิกฤติใหญ่ท าให้ประเทศชาติขาดโอกาส ประชาชนขาดความ  
รับได้อย่างไรครับ เมื่อรู้ว่ามันสิ้นหวังอย่างนี้ท่านจะปล่อยให้รัฐบาลชุดนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี
คนนี้บริหารงบประมาณต่อไปหรือครับ ผมว่าสภาแห่งนี้มีความเช่ือมั่นอยู่กับพี่น้องประชาชน
เพราะเรามาจากประชาชน ถ้าปล่อยไปท าร้ายประชาชนผมเชื่อว่าสภาแห่งนี้ ไม่ท า  
ผมขออนุญาตยกตัวอย่างงบสิ้นหวังนี้ เอาง่าย ๆ จัดไม่ถูกท่ีถูกทางอะไรควรจัดกลับไม่จัด 
ท่านประธานครับ ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ สิ่งท่ีถูกท าลายไปคือผู้ประกอบการรายเล็ก
รายน้อย ขนาดกลาง ขนาดย่อม ภาคเอสเอ็มอี (SMEs) ของเราไปดูในเอกสารงบประมาณ
แทนท่ีจะได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมเพื่อใช้เป็นกลไกในการฟื้นเศรษฐกิจกลับถูก  
ตัดงบครับ เหมาะไหมครับท่านประธาน ถ้าท่านประธานเป็นนายกรัฐมนตรีท่านประธานจะ
ไม่ท าแน่นอน ผมเชื่ออย่างนั้น แต่แปลกว่าท่านนายกรัฐมนตรีคนนี้กลับปล่อยให้ท า ปล่อยให้
ท าไม่พอตัดงบท่ีควรจะให้เอสเอ็มอี (SMEs) กลับไปเพิ่มงบเรื่องของความมั่นคง ขนาดจะ
เถียงผมบอกว่าก็ลดแล้วไปดูเม็ดเงินรวมสิ ลดในเชิงตัวเลขแต่แฝงเร้นไปอยู่ในหมวดหมู่ต่าง ๆ 
ท่านประธานครับ งบด้านความมั่นคงดูแลความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber) เพิ่มถึง  
๑๒๐ เปอร์เซ็นต์ จริงท่านบอกนี่อย่างไรสถานการณ์ขณะนี้มันสู้รบตบมือกับไซเบอร์ (Cyber) 
ก็เลยไปเพิ่มงบตรงนั้น ท่านจะจับไซเบอร์ (Cyber) เขาหรือเปล่าท่านคอยฟังนะครับ  
สมาชิกของพรรคเพื่อไทยจะอภิปรายประเด็นนี้ให้ฟังว่าท่านบริหารจัดการก ากับดูแลเรื่องนี้
อย่างไร ท าให้ประเทศชาติเสียหายอย่างไร แม้ท่านจะบอกว่าเพิ่มงบ๑๒๐ เปอร์เซ็นต์ ก็ไม่ได้
ตอบโจทย์ไม่ได้แก้ปัญหา ท่านประธานท่ีเคารพ กลับมาท่ีลูกหลาน ลูกหลานเรา ๒ ปีท่ีผ่านมา 
เจอภาวะวิกฤติเรื่องโควิด (COVID) กระทบเรื่องการศึกษา แทนท่ีท่านจะจัดงบประมาณ 
ไปดูแลการศึกษา ท่านตามไปดูเลยครับไม่ว่าจะเป็นงบโดยรวมกองทุนเสมอภาคการศึกษา
ไม่ได้รับความสนใจ ไม่ได้รับความใส่ใจเลย ลูกหลานเราต้องได้รับโอกาส ๒ ปีท่ีเขาขาด
โอกาสไปนี้ ในการเรียนอยู่กับบ้านเรียนออนไลน์ (Online) นี้นะครับ แต่ท่านไม่ใส่ใจ  
ไม่สนใจ นี่คือตัวอย่างหนึ่งแม้แต่ลูกหลานท่านก็ไม่เห็นแก่อนาคตของเขาแล้วเราจะให้ท่าน
บริหารงบประมาณได้อย่างไร ท่านประธานท่ีเคารพ อีกกลุ่มหนึ่งท่ีถูกกระทบมากจาก 
เม็ดเงินงบประมาณท่ีอยู่ในเล่มงบประมาณฉบับนี้ คือกลุ่มผู้สมควรท่ีได้รับความช่วยเหลือ
จากสวัสดิการสังคมไปตามดูเลยครับ ไปตามดูในรายละเอียดได้ซึ่งสมาชิกฝ่ายค้านเรา 
พรรคเพื่อไทยจะอภิปรายเจาะลึกให้เห็นในภาพนี้ มันสิ้นหวังอย่างนี้ละครับสิ่งท่ีควรได้  



๕๖ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     เสาวลักษณ์ ๒๔/๒ 
 
สิ่งท่ีควรให้ตาข่ายทางสังคมท่ีจะโอบอุ้มเอาพี่น้องท่ีขาดรายได้ในช่วงท่ีเกิดวิกฤติท่านกลับไม่ท า  
กลับไม่ท ารับได้อย่างไรครับท่านประธาน วิกฤติสงครามรัสเซียยูเครนส่งผลกระทบเรื่อง
น้ ามัน เรื่องอาหาร วิกฤติอาหารโลก เราบอกว่าเราเป็นอู่ข้าวอู่น้ าเป็นแหล่งผลิตอาหาร  
มีไหมครับท่ีท่านจะจัดสรรงบประมาณเพื่อไปฉกฉวยโอกาสตรงนี้ ไม่มีครับ หรือมองไม่เห็น 
ก็ไม่รู้ นี่คือตัวอย่างเรื่องของงบสิ้นหวังซึ่งมีมาก สมาชิกพรรคเพื่อไทยของผมจะอภิปรายเรื่องนี้ 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน ใน ๓ วันนี้เป็นกลุ่ม ๆ คอยตามคอยดูครับ ท่านประธานท่ีเคารพครับ  
สิ่งท่ีผมน าเรียนไปนอกจากเจอทางตันงบสิ้นหวังแล้ว สิ่งท่ีมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่พบในเล่ม
งบประมาณฉบับนี้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เลย --------------------------------------------------- 
 

- ๒๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๗ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    สิริพร ๒๕/๑ 
 
ตามไปดูท่ีแผนงานโครงการเม็ดเงิน พื้นท่ี สถานท่ี เป็นงบส่อเอื้อประโยชน์ครับ งบส่อ 
เอื้อประโยชน์ ผมขออนุญาตใช้ว่างบส่อโกง ตั วอย่างเล็ก ๆ ท่ีผมขออนุญาตยกว่า 
มันเอื้อประโยชน์มันส่อโกงอย่างไร ท่านตามไปดูเม็ดเงินท่ีลงไปในภาคโครงสร้างพื้นฐาน  
ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคม กระทรวงท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน กรมทางหลวง 
ทางหลวงชนบท ส่วนของกรม ส่วนของกระทรวง และส่วนของบูรณาการโลจิสติกส์ 
(Logistics) โลจิสติกส์ (Logistics) เม็ดเงินใช้ไปถึง ๑๓๐,๐๐๐ ล้านบาท จริงอยู่งบโครงสร้าง
พื้นฐานนี่จ าเป็น โดยเฉพาะประเทศเราในขณะนี้จ าเป็น แต่วิธีการจัดสรรงบประมาณ 
ของท่านมันจะเสมือน ผมขออนุญาตใช้ค าพูดว่าเป็นงบประมาณท่ีถูกเรียกค่าไถ่   
ตัวท่านนายกรัฐมนตรีครับ พรรคแกนน ารัฐบาลท่ีถูกพรรคร่วมรัฐบาลเรียกค่าไถ่   
ท่านก็จ าเป็น ท่านอย่าปฏิเสธนะครับ ตั้งแต่ท่านจัดตั้งรัฐบาลมามันก็มี แนวนี้อยู่แล้ว  
ถ้าท่านไม่ให้ข้าไม่ร่วม พอร่วมแล้วถ้าไม่จัดงบให้ก็อยู่ไม่ได้ เพื่อจะอยู่ยาวก็เลยเสมือน 
เรียกค่าไถ่ งบเรียกค่าไถ่ ใช่หรือเปล่า ท่านนายกรัฐมนตรีต้องตอบผมนะว่าใช่ไหม  
จัดเพื่อจะให้ท่านอยู่ในอ านาจยาวต่อไปใช่หรือไม่ อันนี้ผมไม่ได้กล่าวหา เป็นค าถามนะครับ 
ท่านต้องแจงรายละเอียดให้พวกเราเห็น เอาหลักฐานมาดู กางเล่มงบประมาณมาดูเลยครับ
ว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่า อย่าปล่อยให้เขาเรียกค่าไถ่จนไม่สามารถน าพาประเทศ 
ออกจากวิกฤตสิครับท่านนายกรัฐมนตรี ท่านอย่าคิดถึงแต่พวกพ้องสิครับ ท่านต้องคิดถึง 
พี่น้องประชาชนท่านถึงจะอยู่ได้ การเลือกตั้งครั้งสุดท้ายนี่นะครับ สิ่งเหล่านี้มันส่อว่า 
เอื้อไปลงในพื้นท่ีของพรรคการเมือง ของกลุ่มการเมืองท่ีคาดหวังว่าจะได้คะแนนนิยม 
จากการใช้งบประมาณ ในพื้นท่ีผม ยกตัวอย่างพูดกลางสภาเลย ใช้แผนงานโครงการก่อสร้าง
สะพานปากนายเชื่อมระหว่างน่านกับอุตรดิตถ์ไปขายในพื้นท่ี ท้ัง ๆ ท่ีแผนงานนี้อยู่ในแผน
งบประมาณแผ่นดินไปแล้ว ศึกษาแล้ว ก าลังจะจัดงบประมาณในการศึกษาความเป็นไปได้
๓๐ ล้านบาทตั้งไว้ปี ๒๕๖๖ แต่ใช้กลไกน าพาท่านรองนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี 
ไปตรวจเยี่ยมบอกว่าจะอนุมัติงบก้อนนี้ให้ พี่น้องประชาชนเขตพื้นท่ีผมปรบมือและหันมา
มองหน้าผมหมอสอบตกแน่ เขาจะได้สะพานปากนาย เล่นกันอย่างนี้ท่านประธานครับ  
ใช้งบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นภาษีอากรของพี่น้องประชาชนมาใช้ในการสืบทอดอ านาจ  
เพื่ออยู่ในอ านาจ ใช้ภาษีอากรของพี่น้องประชาชนไปเป็นงบเรียกค่าไถ่มันสมควรหรือครับ 
ท่านจะเรียกค่าไถ่กันเองท่านต้องไปหาจากอย่างอื่น อย่าเอาพี่น้องประชาชนไปรับบาป 



๕๘ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    สิริพร ๒๕/๒ 
 
รับกรรมด้วย อนุญาตให้ท่านบริหารงบประมาณก้อนนี้ไม่ได้จริง ๆ ท่านประธานท่ีเคารพครับ  
เจาะไปดูครับเรื่องงบจังหวัดกลุ่มจังหวัดมันชัดครับ งบบูรณาการของผู้ว่าราชการจังหวัด 
หรืองบจังหวัดกลุ่มจังหวัดปฏิเสธไม่ได้ครับ แนวคิดนี้มาจากอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่ง  
ซึ่งขณะนี้ท่านอยู่แดนไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นท่ีเติมเต็มในสิ่งท่ีเป็นช่องว่างแต่ขณะนี้เอามา 
ผมขออนุญาตใช้ค าว่า ปู้ยี่ปู้ย า ครับ แสวงหาโอกาส แสวงหาสิ่งท่ีจะเป็นฐานคะแนนนิยม  
ผิดเจตจ านงหมดครับ เขาต้องการอุดรอยรั่วจากเม็ดเงินปกติท่ีลงไปเอื้อมไม่ถึง ก็ให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขณะท่ีเขาอยู่ในพื้นท่ีนั้นเขาเห็นสภาพเห็นปัญหา เข้าใจลึกซึ้ง ก็เอาไป
เติมเต็ม --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ศันสนีย์ ๒๖/๑ 
 
งบท่ีลงจังหวัดแม้กระท่ังท้องถิ่นท่านก็ไปออกกฎว่าเติมเต็มไม่ได้ ถ้าเป็นงบจากท้องถิ่น  
แล้วมันเป็นจังหวัดไหม ตั้งกติกาออกมาบิดเบี้ยวแทนท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการของ 
พ่ีน้องประชาชนกลับเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อ านาจ ของผู้ใช้เงิน อย่างนี้ล่ะ
มันคืองบท่ีส่อโกง เอื้อประโยชน์ ผมไม่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ นี่งบประมาณครับ แต่ถ้ามัน
เป็นอย่างนี้ ท่านประธานท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติท่ีมาจาก
ประชาชน ท่านเห็นขนาดนี้ผมเชื่อว่าท่านรับไม่ได้ ท่านประธานท่ีเคารพ สิ่งท่ีผมได้น าเรียน
ไปท้ังหมดนี้มันเป็นภาพของรัฐบาลท่ีหมดสภาพ จัดงบแบบเจอทางตัน เมื่อเจาะไปแล้วเจอ
งบสิ้นหวั ง เพียบทุกหน้ากระดาษไปอ่านไม่ ใช่กระดาษเปล่า ไม่ ใช่กระดาษทิพย์   
ทุกหน้ากระดาษเจอหมด เจองบส่อโกง เราจับออกมาให้เห็นเลยว่ามันมีท่ีไหน อย่างไร  
จะได้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในสิ่ง ท่ีผมอภิปรายน าไว้ให้เห็นชัดเลยว่าสภาแห่งนี้ 
จะไม่รับร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ปี ๒๕๖๖ ท่านประธานครับ สิ่งท่ีเราไม่รับ 
เรามีทางออก ถ้าเรามีโอกาสได้เข้าไปจัดงบประมาณพี่น้องประชาชนจะเจองบประมาณ  
ฉบับเพื่อไทยท่ีจะออกจากวิกฤติ ก็มีสมาชิกจะมาขยายแล้วขยี้ตรงนี้ให้ท่านประธาน  
ได้รับทราบ ให้พี่น้องประชาชน ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาได้รู้ว่ามันเป็นความหวัง 
จริงหรือไม่ อย่างไร มันเป็นอนาคตจริงหรือเปล่า มันแตกต่างจากการจัดของรัฐบาลชุดนี้
อย่างไร รับรองครับ แตกต่างกันอย่างชัดเจน เป็นคู่เทียบได้ คู่เทียบได้เลยแล้วจะเห็นภาพชัด 
นั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งท่ีเราไม่รับงบประมาณฉบับนี้ เพราะเราต้องการได้รับงบประมาณ
ฉบับใหม่ท่ีจัดโดยรัฐบาลชุดต่อไปซึ่งมีพรรคเพ่ือไทย ผมมั่นใจอย่างนั้น ก็เลยเป็นงบประมาณ
ฉบับพรรคเพ่ือไทย ท่านประธานท่ีเคารพ สิ่งท่ีผมได้น าเรียนมาท้ังหมดโดยสรุป เราไม่อาจจะ
รับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ปี  ๒๕๖๖ ท่ีจัดโดย 
ท่านนายกรัฐมนตรี ท่ีชื่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ เราไม่เห็นชอบครับ และไม่ต้องไป
แก้ไขในชั้นกรรมาธิการ เราต้องการให้ตกไปเลย การแก้ไขในชั้นกรรมาธิการไม่ได้เกิด
ประโยชน์ ไม่ได้แก้วิกฤติท่ีจะเอาไปปรับเปลี่ยนในชั้นกรรมาธิการแล้วมาแก้วิกฤติ แก้ปัญหา
ท่ีผมพูดไม่ได้ ท าไม่ได้ครับ ๒ ปีท่ีผ่านมา ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๓ หลังจากท่ีเราใช้
รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ งบแปรญัตติที่ภาษาเรียกท่ัวไปนี่ล่ะครับ มีข้อจ ากัดมากในการจัดสรร 
ปรับลดก็ยาก ทุกฝ่ายกีดกันขวางกั้นไว้หมด ปรับลดมาได้แล้วก็เอาไปใช้ยากอีก ตัวอย่าง 
ในปี ๒๕๖๕ ไม่มีท่ีใช้ก็ต้องไปวางท่ีงบกลาง ก็เหมือนไปส่งเสริมให้ท่านนายกรัฐมนตรีใช้  



๖๐ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ศันสนีย์ ๒๖/๒ 
 
ท่านอย่าบอกว่าท่านใช้ตามอ าเภอใจนะครับ ผมอภิปรายไว้แล้วว่าใช้ต้องมีหลักมีเกณฑ์ 
ตามวัตถุประสงค์ ท่ี เราให้ ไปแก้ปัญหาโควิด (COVID) นี่คือข้อจ ากัดของการแก้ไข  
การปรับแก้ในชั้นกรรมาธิการและจัดสรรใหม่แทบจะไม่แก้ปัญหาอะไรเลย เอาไปลง 
พื้นท่ีไม่ได้ ไปลงเชียงใหม่จุลพันธ์มีสิทธิโดนข้อหาการพิจารณางบประมาณน าเม็ดเงินไปใช้ 
ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม นี่คือความบิดเบี้ยวของรัฐธรรมนูญเพียงเพื่อพิจารณาในการอนุมัติ
งบประมาณก็โดนแล้ว ถ้าเอาไปใช้ตอนใช้จริงผมไม่ว่าเลย ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ท่านใดเอาไปใช้จริงภาคการบริหารงบประมาณ ---------------------------------------------------- 
 

- ๒๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       รัศมี ๒๗/๑ 
 
ถ้าพบประสบหลักฐานอย่างนั้นจัดการตามมาตรา ๑๔๔ ได้ แต่นี่ เพียงมีหลักฐานว่า
งบประมาณก้อนนี้ถูกอภิปรายด้วย จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ แล้วไปลงท่ีเชียงใหม่ จุลพันธ์  
อมรวิวัฒน์ โดนข้อหาว่ามีส่วนพิจารณาน างบประมาณไปใช้ไม่ว่าทางตรงทางอ้อมหลุดจาก
สมาชิกสภาพ ถูกห้ามเล่นการเมืองตัดสิทธิตลอดชีวิตด้วย นี่คือสิ่งท่ีมันเป็นไปไม่ได้  
เพราะฉะนั้นจากรัฐบาลท่ีหมดสภาพมีแต่ทางตันในการจัดงบประมาณ จัดงบแบบสิ้นหวัง  
ส่อโกง ส่อเอาไปเอื้อประโยชน์เราจึงรับงบประมาณฉบับนี้ไม่ได้ ให้มันตกไปพร้อมกับรัฐบาล
ครับ ให้มันตกไปพร้อมกับรัฐบาลเราจะได้เปลี่ยนรัฐบาลกันใหม่พี่น้องประชาชนจะได้มี
ความสุข สรุปสุดท้ายนะครับถ้างบประมาณฉบับนี้ไม่ผ่านชั้นรับหลักการท่านจะเป็นผู้คืน
ความสุขให้กับพี่น้องประชาชน ท่านไม่เชื่อผมใช่ไหมครับ ไม่เชื่อท่านลองท าดูพี่น้อง
ประชาชนจะบอกว่าขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรียังมีกะจิตกะใจคืนความสุขให้เราบ้าง
หลังจากท่ีเราชอกช้ ามา ๘ ปีรีบท าเถอะครับ สมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลท่ีเคารพครับ 
หรือสมาชิกท่ีเป็นกลางอยู่ขณะนี้ ถ้าได้ฟังค าอภิปรายของผมโปรดมาช่วยกันครับ ในการ 
ท่ีจะลงมติไม่รับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณปี ๒๕๖๖  
เพื่อสร้างโอกาส สร้างอนาคต สร้างความหวังให้กับประเทศชาติบ้านเมืองของเราต่อไปครับ
ขอบพระคุณท่านประธานครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณท่านผู้น าฝ่ายค้าน
ต่อไปสลับไปท่ีสมาชิกของรัฐบาล ท่านวีระกร ค าประกอบ ขอเชิญนะครับ ขออนุญาต 
คุณวีระกรนะครับ เชิญท่านนายกรัฐมนตรีครับ 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
กลาโหม)  :  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกทุกท่าน ผมคงพูดสั้น ๆ เฉพาะ 
เรื่องแรกท่ีท่านกล่าวว่ามีการใช้จ่ายงบประมาณในการลงทุนนั้นลดลงกว่าท่ีเสนอไว้ ใช่ไหม  
เมื่อสักครู่นี้ ท่ีกล่าวมานะครับ ในปีงบประมาณดังกล่าวนั้นเราเสนองบประมาณเข้ามา
๖๒๔,๓๙๙.๘๕๒๐ ล้านบาท ตามเอกสารปี ๒๕๖๕ สีน้ าเงิน แต่เมื่อถึงขั้นการพิจารณาของ
ฝ่ายนิติบัญญัติ ท่านกรรมาธิการวิสามัญได้มีการปรับลดรายจ่ายลงทุนรวม ๑๒,๔๖๖.๔๐๔ 
ล้านบาท ท าให้เหลือรายจ่ายท้ังสิ้น ๖๑๑,๙๓๓.๔๔๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๔ 
ของวงเงินงบประมาณ ใครตัดครับ ผมตั้งเข้ามาแล้ว แล้วใครตัด แล้วเมื่อสักครู่นี้ท่านบอกว่า
ตัดแล้วเอาไปใช้งบกลาง งบกลางผมไม่ได้สั่งใช้เองได้ท้ังหมดเป็นเรื่องท่ีเราต้องเสนอโครงการ 



๖๒ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       รัศมี ๒๗/๒ 
 
เข้ามาใน ครม. แล้วโครงการดังกล่าวนั้นก็ต้องปรับไปใช้กับโครงการท่ีไม่ได้รับงบประมาณ
โครงการอื่น ๆ ท่ีรออยู่ เพราะทุกปีเวลาเสนองบประมาณเข้ามา ถึงแม้เรามีงบประมาณตั้งไว้ 
๓ ล้านล้านบาทก็ตามเสนอมาเกิน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ เสนอมา ๕๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท  
กว่าจะปรับลดลงไปได้ก็ต้องให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีเขา ไม่ใช่ว่า
นึกจะให้ใครก็ให้ ไม่เหมือนสมัยก่อนบางคนท่านพูดมาผมก็พูดไป ได้มีการประกาศไว้ว่า 
ถ้าไม่เลือกก็ไม่ให้ไปดูสิว่าแผนงานโครงการของเราลงทุกพื้นท่ีทุกจังหวัดหรือไม่ อันนี้เป็น ๒ 
ข้อท่ีผมอยากจะเรียน ในเรื่องของการส่อโกงอะไรต่าง ๆ ก็ไปพิสูจน์กันในกระบวนการ
ยุติธรรมไป ถ้ามีหลักฐานก็ฟ้องร้องกันไปนะครับ กรุณาย้อนกลับไปดูด้วยท่ีผ่านมาเกิดอะไร
ขึ้นในกระบวนการยุติธรรมมีติดคุกหนีคดีหรือไม่ ขอบคุณครับท่านประธานครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ท่านวีระกร
เชิญครับ  
   นายวีระกร ค าประกอบ (นครสวรรค์)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ
ครับ ผม วีระกร ค าประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ จังหวัด
นครสวรรค์ ท่านประธานท่ีเคารพครับ ก่อนหน้าท่ีผมจะมาอภิปรายเรื่องงบประมาณนี่ 
อ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ฟังทางฝ่ายค้านเขาต่อว่าต่อขานกันเริ่มตั้งแต่ยังไม่อภิปรายเลย 
มีการขอทานจัดงานวันเกิดบ้างละ งบประมาณช้างป่วยบ้างละ งบประมาณเรียกค่าไถ ่
วันนี้มานะครับ งบประมาณเรียกค่าไถ่ มีงบประมาณส่อโกง และงบประมาณสิ้นหวัง ท้ังหมดนี ้
ท่ีท่านประธานครับมันก็เป็นเรื่องของตาบอดคล าช้าง ใครคล าเจออะไรก็ว่าไปอย่างนั้น  
 
                         - ๒๘/๑ 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ศิริรัตน์ ๒๘/๑ 
 
ผมมันอยู่ฝ่ายรัฐบาลท่านประธานครับ มันก็ต้องพูดจะบอกเชียร์ก็ไม่ใช่ เชียร์หรอก  
เอาข้อเท็จจริงมาเล่าให้พี่น้องประชาชนทางบ้านได้ฟัง ท่านประธานท่ีเคารพครับ มันจะไป
สิ้นหวังได้อย่างไรนะครับ มันจะไปผิดพลาดอะไรมากมายอย่างท่ีท่านพูดได้อย่างไร อย่างเช่น
ท่านพูดในเรื่องของการจัดเก็บรายได้ซึ่งไม่เข้าตรงตามเป้าซึ่งผิดไปเยอะ จะไปเอาปีท่ีแล้ว 
เป็นเกณฑ์ไม่ได้ล่ะครับ ปีท่ีแล้วการจัดเก็บรายได้ท่านต้องเข้าใจว่าโควิด (COVID) มันสาหัส
เหลือเกินนะครับ รัฐบาลต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ (Lock Down) และเป็นมาตรการเดียว 
ท่ีจะสามารถจัดการกับโควิด (COVID) ได้ การล็อกดาวน์ (Lock Down) ก็ส่งผลไปถึงการค้า
การขายมันก็ล าบากกันไปหมดครับ รัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บรายได้ดังท่ีพูด แต่ผมถามว่า  
ในตลอดระยะเวลา ๕๐  ๖๐ ปีท่ีผ่านมานี้ หน่วยงานราชการท่ีต่างประเทศให้ความเชื่อมั่น
คือสภาพัฒน์ก็ดี ส านักงบประมาณก็ดี เขาเคยท าผิดพลาดเกิน ๓ เปอร์เซ็นต์ ๕ เปอร์เซ็นต์ 
มันไม่มีแล้วครับ ยกเว้นปีท่ีแล้วปีเดียวจะเอาปีท่ีแล้วปีเดียวมาเท่ียวด่าว่าว่าหน่วยงานของรัฐ 
๒ หน่วยนี้คือสภาพัฒน์และส านักงบประมาณเขาแย่ใช้ไม่ได้ สิ้นหวัง อย่างนั้นมันไม่ได้ล่ะครับ 
เอาเรื่องท่ีเกิดวิกฤติกับประเทศตัวเองนะครับ แล้วเขาแก้ไขปัญหาจนส าเร็จจนกระท่ัง 
ดับเบิลยูเอชโอ (WHO) องค์การอนามัยโลกเขาชื่นชมเอามาเป็นสิ่งท่ีกล่าวต่อว่าต่อขาน
รัฐบาลผมว่าไม่ถูก ส าหรับผมนั้นผมเห็นว่างบประมาณแผ่นดิน ปี ๒๕๖๕ เพิ่มมาเป็น 
ปี ๒๕๖๖ เราเพิ่มงบประมาณขึ้นมา ๘๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเพิ่มประมาณ ๒.๗๔ เปอร์เซ็นต์ 
ท่านคงจะเห็นว่าเรามีการขยายตัวในปี ๒๕๖๕ จีดีพี  (GDP) เราขยายตัวประมาณ  
๓.๕-๔.๕ เปอร์เซ็นต์ และในปี ๒๕๖๖ เรามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีเรียกกันว่า 
จีดีพี (GDP) ถึง ๔.๒ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีสภาพัฒน์เขาคาดการณ์จะไปบอกว่าสภาพัฒน์ผิด 
สภาพัฒน์อะไรก็ว่าไปเถอะแต่ผมว่าเขาเป็นหน่วยงานท่ีมีความน่าเชื่อถือมากนะครับ  
ภาวะเงินเฟ้อของประเทศอยู่ท่ี ๐.๕-๑.๕ เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าต่ านะครับ ท่านประธานครับ 
การท่ีเราจัดงบเพิ่ม ๒.๗๔ เปอร์เซ็นต์ จึงเหมาะสม เหมาะสมในแง่ที่ว่ามันเหนือกับภาวะเงิน
เฟ้อก็แปลว่าเป็นการจัดงบประมาณในระบบโพรเกรสซีฟ (Progressive) ก็คือผลักดัน
ประเทศไปข้างหน้า ในขณะเดียวกันครับงบรายจ่ายประจ าซึ่งเพิ่มแค่ ๑.๐๑ เปอร์เซ็นต์ อยู่ท่ี  
๗๕.๒๖ เปอร์เซ็นต์นี้ เพ่ิมมาแค่ ๑ เปอร์เซ็นต์เท่านัน้เองครับ น้อยกว่าจีดีพี (GDP) ท่ีเราเพิ่ม  
๓.๒-๔.๒ เปอร์เซ็นต์อยู่พอสมควร แต่ท่ีส าคัญงบลงทุนของเราครับซึ่งอยู่ ในจ านวน 
๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาทนี่ล่ะครับ เราเป็นงบเพื่อการลงทุนมากถึง ๖๙๕,๐๗๗ ล้านบาท  



๖๔ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ศิริรัตน์ ๒๘/๒ 
 
มากกว่าปีท่ีแล้ว ๑๓.๕๙ เปอร์เซ็นต์ท่านประธานท่ีเคารพครับ มากกว่าปีท่ีแล้ว ๑๓.๕๙ 
เปอร์เซ็นต์ ถ้ามองแบบคนเป็นกลางก็ต้องมองว่ารัฐบาลนี้มีความมุ่งมั่นท่ีจะลดภาวะ  
รายจ่ายประจ าแล้วก็เพิ่มงบลงทุนส่งผลให้ประเทศเดินไปข้างหน้ามันหยุดแล้วครับ วิกฤติ 
โควิด (COVID) มันหยุดแล้ว พรุ่งนี้ เปิดหน้ากากได้แล้วครับท่านประธานครับ พรุ่งนี้
กรุงเทพมหานครไม่ต้องใส่หน้ากากเขาไม่จับแล้วครับ ๒๐,๐๐๐ บาท ต้องขอบคุณนะครับ 
ว่าการจัดงบประมาณโควิด (COVID) ถึงแม้จะใช้งบมากมายในช่วง ๒-๓ ปีท่ีผ่านมา  
ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นงบประมาณท่ีสูง แต่ท่านประธานครับขอชมเชยท่าน พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา และท่านอนุทิน ชาญวีรกูล และบุคลากรทางการสาธารณสุขท้ังประเทศไทย
ตั้งแต่คุณหมอไปยัน อสม. ว่าเขามีความตั้งใจและมีความมานะพยายามท่ีจะต่อสู้กับปัญหา
โควิด (COVID) จนกระท่ังดับเบิลยูเอชโอ (WHO) หรือองค์การอนามัยโลกยกให้เป็นรูปแบบ
ท่ีต้องศึกษาของประเทศไทย ท่านว่าเขามีกี่ประเทศท่ีดับเบิลยูเอชโอ (WHO) เขาจะชมเชย
ขนาดนี้ ผมว่ามันน่าภาคภูมิใจนะว่ารัฐบาลนี้ถึงแม้จะใช้งบเยอะครับยอมรับ แต่เขาก็ใช้อย่าง
คุ้มค่า ใช้แล้วเกิดประโยชน์สุขกับพี่น้องประชาชน การจัดงบประมาณก็คือเครื่องมือของ
รัฐบาลท่ีจะบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่พี่น้องประชาชน เกิดความอยู่ดี
กินดีมีสุขภาพถ้วนหน้า ท ามาหากินได้ทางภาคเกษตร อุตสาหกรรมการค้าการลงทุน  
ทุกอย่างเจริญรุ่งเรือง ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๙/๑ 
 
 
 
 
 
 

 
 



๖๕ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    ภาวดี ๒๙/๑ 
 
ผมถือว่างบประมาณปีนี้ผมพอใจ ท่านประธานท่ีเคารพ ตามผมมาเลยครับ กระทรวงแรก  
คือกระทรวงเกษตร ท่านประธานคงเข้าใจดีว่าผมเองทุกปี ท่านประธานก็นั่งอยู่ตรงนี้  
ท่านประธานฟังผมทุกปีว่าผมจะขอร้องว่าเรามีความจ าเป็นท่ีจะต้องเพิ่มงบให้กับกรมการข้าว  
ไม่ใช่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวเกษตร ผู้ปลูกข้าว คนท านา ชาวนา เรามีถึง
ประมาณ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ของประเทศ น่าเสียดายไหมว่าเรามีผู้วิจัยพันธุ์ข้าวอยู่แค่  
๓๘ เปอร์เซ็นต์ในกรมการข้าว เหลือแค่นั้นครับ เพราะงบประมาณเขาถูกกดลง กดลง กดลง 
ทุกปี จนกระทั่งจะไม่เหลือนักวิจัยพันธุ์ข้าวแล้ว ปีนี้ผมอ่านแล้วผมไม่เช่ือสายตาตัวเองจริง ๆ 
งบกรมการข้าวเพิ่มจาก ๒,๐๐๐ ล้านบาท ไปเป็น ๑๗,๐๐๐ ล้านบาท เพิ่มมาให้ผม 
๘ เท่าครึ่งครับ ภูมิใจมาก สิ่งท่ีผมพูดและพยายามอธิบายให้กับทางรัฐบาลได้เข้าใจ  
ได้ฟัง มันไม่ใช่เฉพาะว่าเราจะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาท่ีจะมีพันธุ์ข้าวใหม่ ๆ  
ท่ีสามารถมียีลด์ (Yield) หรือผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นและทนทานต่อโรคมากขึ้นเท่านั้น ไม่ใช่แค่นั้น  
แต่มันหมายถึงการท่ีรัฐบาลใส่ใจท่ีจะเอาจุดแข็งของประเทศคือการเกษตร ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและพันธุ์ข้าวท่ีเรามีอยู่ในสต๊อก (Stock) ของกรมการข้าวเป็น ๑๐,๐๐๐ พันธุ์ 
เกือบ ๒๐,๐๐๐ พันธุ์ข้าวท่ีเรามีอยู่ เราไม่ได้ใช้ศักยภาพประเทศให้เกิดประโยชน์ เลย  
เรามัวไปกลัวครับ ท่านประธาน ส่ิงท่ีผมก าลังพูดคือเราไม่กล้าเข้าซีพีทีพีพี (CPTPP) เราไม่
กล้าเข้าไปเขตเศรษฐกิจเสรีของยุโรปหรืออียู (EU) เราไม่กล้าเข้าเพราะเรากลัวค าว่า  
เราจะต้องไปเสียค่าซื้อพันธุ์ข้าว ค่าซื้อเมล็ดพันธุ์พืชจากต่างประเทศกันทุกปี เพราะเขาบังคับ
ให้เราเข้าสู่สนธิสัญญาท่ีเรียกว่ายูปอฟ ๑๙๙๑ (UPOV 1991) มีการปลุกปั่นเกษตรกรไม่เห็น
ด้วยกับการเข้าซีพีทีพีพี (CPTPP) มีการปลุกปั่นไม่เห็นด้วยกับการเข้าไปในตลาดอียู (EU) 
ท่านประธานท่ีเคารพ สิ่งท่ีผมก าลังจะพูดคือการลงทุนของประเทศไทยด้อยลง ๆ ทุกปี 
การค้ากับต่างประเทศด้อยลง ๆ ทุกปีเมื่อเทียบกับเวียดนาม ตัวเลขชัดเจนก็คือในปี ๒๐๑๘ 
ขอพูดเป็น ค.ศ. ไปยังปี ๒๐๑๙ ประเทศไทยมูลค่าการค้าต่างประเทศลดลงจาก ๕๐๐,๐๐๐ 
ล้านบาท มาเป็น ๔๘๐,๐๐๐ ล้านบาทยูเอสดอลลาร์ (US Dollar) ในขณะท่ีเวียดนาม 
เขาเพิ่ม ปี ๒๐๑๘ เขา ๔๘๐,๐๐๐ ล้านยูเอสดอลลาร์ US Dollar) ขึ้นไปเป็น ๕๖๐,๐๐๐ 
ล้านยูเอสดอลลาร์ (US Dollar) ท่านเห็นไหมครับ การเจริญเติบโตการค้ากับต่างประเทศเขาขึ้น  
ในขณะท่ีไทยลงเมื่อปี ๒๐๑๘ และปี ๒๐๑๙ เช่นเดียวกับเอฟดีไอ (FDI) หรือฟอเรน ไดเรกต์
อินเวสต์เมนต์ (Foreign Direct Investment) การลงทุนภาคต่างประเทศ ของประเทศไทย 



๖๖ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    ภาวดี ๒๙/๒ 
 
ลดลงจากปี ๒๐๑๘ ลดลงจาก ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท เหลือ ๙,๐๐๐ ล้านบาท ในขณะท่ี
เวียดนามจาก ๑๕,๕๐๐ ล้านบาท ขึ้นเป็น ๑๖,๐๐๐ กว่าล้านบาท เกือบ ๑๗,๐๐๐ ล้านบาท 
สิ่ง ท่ีผมก าลังจะชี้แจงก็คือในขณะท่ีเวียดนามท าเอฟทีเอ (FTA) หรือเขตการค้าเสรี 
กับประเทศต่าง ๆ ในโลกได้ถึง ๕๓ ประเทศ ประเทศไทยยังงมอยู่ท่ี ๑๘ ประเทศครับ  
อันนี้ต้องขอเรียนว่าเป็นเพราะการปลุกปั่นเกษตรกรภายในประเทศว่าอย่าให้ประเทศไทย
เข้าซีพีทีพีพี (CPTPP) อย่าให้ประเทศไทยเข้าไปตลาดอียู (EU) เราจะเจอยูปอฟ ๑๙๙๑ 
(UPOV 1991) แต่ท่านประธานครับ ผมก าลังเรียนวันนี้ว่าผมดีใจท่ีรัฐบาลนี้มองเห็นศักยภาพ 
ความเก่งกาจในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว วิจัยและพัฒนาพันธุ์ พืชต่าง ๆ ซึ่งเรามี
หลากหลายมาก เขาถึงให้งบประมาณมาถึง ๑๗,๐๐๐ ล้านบาท มากกว่าปีท่ีแล้ว ๘ เท่าครึ่ง 
ปีท่ีแล้ว ๒,๐๐๐ ล้านบาท ปีนี้ ๑๗,๐๐๐ กว่าล้านบาท ท่านประธานครับ ชื่นใจว่าวันนี้
รัฐบาลก าลังก้าวไปในทางท่ีถูก ถ้าเราไม่รีบปรับสภาพตัวของเรา ไม่รีบเพิ่มศักยภาพ 
ให้ตัวของเรา โดยใช้จุดแข็งไม่ใช่ใช้จุดอ่อนด้วย ----------------------------------------------------- 
 

- ๓๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๖๗ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ศิริวรรณ ๓๐/๑ 
 
เราจะล้าหลังนะครับในการลงทุน มันมีประเทศไหนล่ะครับ หรือนักลงทุนท่ีไหนเขาจะมา
ลงทุนโดยส่งของไปขายต่างประเทศได้แค่ ๑๘ ประเทศโดยไม่เสียภาษี ไปลงทุนประเทศ
เวียดนามไม่ดีกว่าหรือ ลงทุนแล้วส่งของไปขายท่ีต่างประเทศไม่เสียภาษีได้ถึง ๕๓ ประเทศ 
๑๘ กับ ๕๓ ท่านประธาน วันนี้ รั ฐบาลมาถูกทาง อีกอย่างหนึ่ ง ท่ีต้องขอชมเชย  
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็คือการมองเห็นศักยภาพว่าเราต้องท าระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออกหรือเขตการค้าพิเศษตะวันออกหรืออีอีซี (EEC) ถ้าวันนี้เราไม่คิดท ามา
ตั้งแต่เมื่อ ๕-๖ ปีท่ีแล้วนะครับท่านประธาน วันนี้ เรามีอะไรท่ีจะไปขายให้นักลงทุน
ต่างประเทศ ไม่มีแรงจูงใจเลยครับ วันนี้ต้องขอบคุณไปถึงท่านรองสุพัฒนพงษ์ท่ีดูแล 
งานเศรษฐกิจด้วยว่าท่านท าได้ยอดเยี่ยมนะครับ ท่านดอนเดี๋ยวผมมีเรื่องต้องชมเยอะเลย  
ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ แต่ตอนนี้ขอชมก่อนว่าการท่ีเราก้าวไปทางนี้เรามีอีอีซี (EEC) 
ถึงจะลงทุนปีนี้ได้งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท น่าชื่นชมว่าเราสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
เสร็จเรียบร้อยเราก าลังท าสาธารณูปโภคเกือบจะเสร็จเรียบร้อย ท้ังท่าเรือน้ าลึก ท้ังท่าขนส่ง
ระหว่างประเทศ เราท าท่าเรือเรียบร้อย เราท าถนนหนทางเรียบร้อย เหลือเรื่องของระบบน้ า 
ระบบไฟอีกนิดหน่อยเราก็จะเสร็จแล้ว อีอีซี (EEC) ถ้าเสร็จก็คงจะเป็นหนึ่งในจุดแรงจูงใจ 
ให้ผู้ท่ีจะมาค้าขายลงทุนในประเทศไทยเขามีแรงจูงใจท่ีจะมา นอกเหนือจากสิ่งท่ีรัฐบาล 
สร้างแนวทางไว้เรียบร้อย แสดงเจตนารมณ์อย่างเรียบร้อยว่าเราจะเข้าสู่ตลาดเอฟทีเอ (FTA) 
ของโลก ซึ่ ง เป็นไฮสแตนดาร์ด  (High Standard) หรือมาตรฐานสูงเอฟทีเอ  (FTA)  
ประเภทมาตรฐานสูง เช่น อียู (EU) และซีพีทีพีพ ี(CPTPP) วันนี้ชื่นชมรัฐบาลนะครับ  
  ต่อไปสิ่งท่ีน่าชื่นชมอีกก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของท่านจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์ ราคาพืชผลการเกษตรดีจังเลยท่านประธาน ปาล์มน้ ามันจากเมื่อก่อนนี้  
๓-๔ บาทครับ วันนี้ขึ้นไปสูงสุดถึง ๑๒ บาท มาแล้วครับ ๑๒.๕๐ บาทก็ถึงแล้วนะครับ  
ข้าววันนี้จาก ๖,๕๐๐ บาท ๗,๐๐๐ บาท วันนี้ขึ้นไปถึง ๘,๗๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท จนถึง 
๙,๕๐๐ บาท ข้าวแห้งนะครับ ส่วนข้าวโพดประวัติศาสตร์ประเทศไทยต้องจารึกครับ 
ข้าวโพดไทยถึง ๑๔ บาทกิโลกรัมหนึ่ง ข้าวโพดแห้งจาก ๗ บาท โอ้โฮ เมื่อก่อน ๗ บาท  
บ้านผมบอกหรูแล้วครับ วันนี้ ๑๔ บาท ขอบคุณครับ ขอบคุณท่านรัฐมนตรี และขอบคุณ
คณะรัฐมนตรีท้ังหมดมันส าปะหลัง ๒ บาท ก็ดีใจแล้วชาวมันผู้ยากจนท้ังหลาย วันนี้ ๓.๕๐ บาท  
ติดกัน แย่งกันซื้อถามว่าวันนี้มันเป็นโอกาสท่ีดีของเกษตรกร ตลาดโลกมันดีครับ  



๖๘ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ศิริวรรณ ๓๐/๒ 
 
อาจจะเพราะโควิด (COVID) และอาจจะเพราะสงครามรัสเซีย-ยูเครน แต่อย่างไรก็ตาม 
ผมก็ให้เครดิตกับรัฐบาลนี้ท่ีเรามีการดูแลให้สอดคล้องกับตลาดโลกก็คือของมันขึ้นมันก็ต้อง
ขึ้นด้วย วันนี้ต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนท่ีอาจจะรับประทานน้ ามันปาล์มขวดละ  
๖๐ บาท แต่ต้องกราบเรียนว่า ๗ ปีท่ีผ่านมาชาวสวนปาล์มเจ๊งมา ๗ ปีครับ จนจะขายไร่ 
ขายสวน วันนี้ เขาได้ ๑๔ บาท เห็นใจเขาเถอะครับ วันนี้ เป็นโอกาสทองของพี่น้อง 
ชาวสวนปาล์มท่ีขายได้ถึง ๑๐.๒๐ บาทราคาเมื่อเช้านี้นะครับ ต้องขอบคุณครับ แล้วก็ต้อง
เรียนกับท่านพี่น้องว่าเราคงจะต้องกินแพงกันไปสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้อง
ชาวสวนปาล์ม วันนี้ต้องบอกว่าส่ิงท่ีเอ้ืออ านวยท่ีท าให้ราคาพืชผลการเกษตรสูงขึ้นก็เพราะว่า 
๑. ประเทศไทยมีโรงงานอาหารสัตว์ท่ีไม่ใช่เฉพาะขายในประเทศนะครับ เราส่งออก เราเป็น
ครัวของโลก ไม่ใช่ครัวของโลกเฉพาะอาหารการกินของคนนะครับ อาหารสัตว์เราก็เป็น 
ครัวของโลกเหมือนกัน ท่านประธานท่ีเคารพครับ เราส่งออกเยอะมาก โรงงานอาหารสัตว์
ต้องการข้าวโพดปีละ ๘,๕๐๐,๐๐๐ ตัน เราผลิตได้แค่ ๕ ล้านตัน ท่ีผ่านมาเขาท าอย่างไรล่ะ
หายไป ๓,๕๐๐,๐๐๐ เขาซื้อข้าวสาลีมาปนตามอัตราส่วนท่ีกระทรวงพาณิชย์ก าหนด ๓:๑ 
แต่ท่านประธานครับ วันนี้รัสเซีย -ยูเครนซึ่งส่งออกข้าวสาลีโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 
๒๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ของโลกและประเทศสหรัฐอเมริกาก็เกิดภัยแล้งท่ีเรียกกันว่าเอลนีโญ 
เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา วันนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่งจะปลูกข้าวโพดได้แค่  
๑๒ เปอร์เซ็นต์ ผมฟังซีเอ็นเอ็น (CNN) เมื่อวันก่อนนี้ เพิ่งจะปลูกได้แค่ ๑๒ เปอร์เซ็นต์ครับ 
เขาเกิดภัยแล้งในประเทศจึงท าให้ราคาข้าวสาลีวันนี้ ---------------------------------------------- 
 

- ๓๑/๑ 
 
 
 
 
 
 

 



๖๙ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ธัญรดา ๓๑/๑ 
 
จาก ๗ บาท ๘ บาท กระโดดไปถึง ๑๘ บาท วันนี้มันก็เลยกลายเป็นอะไรล่ะส้มหล่นใส่
เกษตรกรไทยสิครับ ข้าวโพดไทยก็กระโดดไป ๑๔ บาทไม่พอครับ ข้าวโพดยังไม่พออีก 
แม้ว่าจะมีการลักลอบก็ดีหรือไม่ลักลอบก็ดีเข้าด่านแม่สอดวันหนึ่ง ๒๐๐-๓๐๐ พ่วง  
ตอนนี้นะครับท่านประธาน ๑ พ่วง ๓๒ ตันเข้ามาทุกวัน เข้ามาทุกวันผมก็ไม่ทราบต้องถาม
ทางกระทรวงพาณิชย์ว่าเข้ามาถูกต้องหรือไม่ อย่างไรนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเราไม่พอครับ 
ผมเข้าใจว่าเมื่อเราไม่พอก็ต้องน าเข้า แต่ว่าท่ีส าคัญก็คือจากผลพวงของการท่ีขาดแคลน
ข้าวโพด ขาดแคลนข้าวสาลี วันนี้จึงท าให้โรงงานอาหารสัตว์ต้องหันมาใช้ข้าวกะเทาะเปลือก 
หรือข้าวท่อน หรือร าข้าว หรือข้าวอะไรก็แล้วแต่ แต่เป็นโพรดักต์ (Product) ของข้าวท าให้
ราคาข้าวเปลือกวันนี้กระโดดขึ้นจาก ๖,๐๐๐ กว่า ๗,๐๐๐ บาทขึ้นไปถึงข้าวเปียก 
ถ้าเกี่ยวแล้วขายเลย ๘,๗๐๐ บาท ถ้าข้าวแห้ง ๙,๕๐๐ บาทวันนี้นะครับ ก็ต้องเรียน 
กับท่านว่าวันนี้ส่วนหนึ่งก็ฝีมือท่านจุรินทร์ แล้วก็ขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ แต่ส่วนหนึ่งก็คือ
ภาวะตลาดโลกมันก็เอื้อท่ีจะท าให้ราคาพืชผลของเรามันดีขึ้นดังท่ีได้กราบเรียนแล้ว  
ต้องขอขอบคุณนะครับ แต่ว่าเกษตรกรบ้านผมเขาก็บ่นเรื่องปุ๋ยแพงสิครับ น้ ามันพอเข้าใจ 
ละครับเพราะว่าราคาน้ ามันตลาดโลกมันขึ้น ก็ขอพูดเร่ืองน้ ามันสักนิดหนึ่ง ท่านเชื่อไหมครับ
ราคาน้ ามันดีเซลท่ีสิงคโปร์วันนี้ ๗๕ บาท เอาเฉพาะดีเซลแล้วกันท่ีสิงคโปร์ ๗๕ บาท  
ท่ีลาว ๔๗ บาทแล้วไม่มีขายด้วย ท่ีฟิลิปปินส์ ๔๘ บาท ท่ีเขมร ๔๖ บาท เวียดนาม ๔๐ บาท 
ประเทศไทย ๓๒.๙๔ บาท ขอบคุณกระทรวงพลังงานนะครับท่ีท่านท าอย่างไรก็ไม่รู้ล่ะ  
แต่ท าให้คนไทยใช้น้ ามันถูกท่ีสุดในอาเซียน (ASEAN) ยกเว้นมาเลเซียเราคอยจะพูดถึงแต่
มาเลเซีย มาเลเซีย ก็มาเลเซียมันขุดเจาะน้ ามันส่งออกครับ เขาเป็นประเทศส่งออก  
ประเทศไทยส่งออกเหมือนกันจ านวนนิดเดียวครับ ท่ีส่งออกเพราะว่ามันมีก ามะถันสูง  
มันมีธาตุหนักสูงเราไม่สามารถที่จะปรับ ก็คงสามารถได้แต่มันปริมาณน้อยไม่คุ้มค่าท่ีจะปรับ
แพลนท์ (Plant) หรือปรับโรงงานให้ท าการกลั่นน้ ามันประเภทท่ีเราจ าเป็นจะต้องส่งออก 
เมื่อเราขุดได้แล้วก็ส่งออก ท่านประธานท่ีเคารพครับ วันนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณกระทรวง
พลังงานท่ีเราใช้น้ ามันยังถูกกว่า แต่ว่าสิ่งท่ีเราเองผมต้องขอเรียนท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ว่าวันนี้ปุ๋ยจาก ๖๐๐ กว่าบาทเมื่อปีท่ีแล้ว วันนี้มัน ๑,๘๐๐ บาทวันนี้ราคา 
มันขึ้นมา ๓ เท่า ถึงเวลาหรือยังครับท่านรองนายกรัฐมนตรีสุพัฒนพงษ์ครับ ถึงเวลาหรือยัง
เราจะตั้งโรงงานยูเรีย (Urea) แห่งชาติ เราจะตั้งโรงงานปุ๋ยโพแทสเซียม ภายในประเทศไทย  



๗๐ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ธัญรดา ๓๑/๒ 
 
ท่านประธานทราบไหมครับว่าประเทศไทยมีแหล่งแร่โพแทสเซียม (Potassium) ในเขต
จังหวัดชัยภูมิ โคราชและอุดรธานี ท้ังหมด ๔๐๐,๐๐๐ ล้านตัน เราใช้ปุ๋ยโพแทสเซียม 
(Potassium) ปีหนึ่งแค่ประมาณ ๑ ล้านตัน ก็แปลว่าเราจะใช้ได้ถึง ๔๐๐ ,๐๐๐ ปี  
ท่านประธานลองนึกดูแล้วกันเรามีแหล่งแร่มากขนาดนี้แต่เราต้องน าเข้าปุ๋ยโพแทสเซียม
(Potassium) จากต่างประเทศน่าเสียดายไหมครับ ถึงเวลาหรือยังครับปุ๋ยขึ้น ๓ เท่า  
วันนี้เหล็กก าลังร้อนครับ ผมขอตีเหล็กท่ีก าลังร้อนนี่ล่ะ เรียกร้องให้รัฐบาลท่านประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เร่งตั้งโรงงานปุ๋ยยูเรีย (Urea) และปุ๋ยโพแทส คือปุ๋ยโพแทสเซียม (Potassium) 
ส าหรับปุ๋ยยูเรีย (Urea) มีเรื่องท่ีต้องคิดอยู่เหมือนกันครับ เราผลิตจากโรงแยกแก๊ส เราผลิต
ได้มีเทนเยอะครับ มีเทน คือวัตถุดิบท่ีจะเอามาท าปุ๋ยยูเรีย (Urea) เรามีเยอะเลยครับ  
ปุ๋ ยยู เ รี ย  (Urea) คื อสารประกอบระหว่ า งแอมโม เนี ยกั บคาร์ บอนไดออกไซด์  
คาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ ๖๐ เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักและมีเทน ๔๐ เปอร์เซ็นต์ 
โดยน้ าหนัก คาร์บอนไดออกไซด์ เรามี เหลือเฟือจากโรงแยกแก๊ส แต่สิ่ งท่ี เรามี เอาไปใช้ 
ไม่ได้มาท าปุ๋ยยูเรีย (Urea) ไม่ได้ก็คือมีเทน ---------------------------------------------------------- 
 

- ๓๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๗๑ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สวรรยา ๓๒/๑ 
 
เราต้องส่งไปให้ กฟผ. เขาเผาท าพลังงาน ไม่พอด้วยนะครับ ต้องน าเข้าแอลเอ็นจี (LNG) 
จากต่างประเทศก็คือลิคิวไฟด์ เนเชอรัล แก๊ส (Liquefied Natural Gas) ต้องเอามาจาก
ต่างประเทศ แพงด้วยครับ ราคาขึ้นมา ๒ เท่า ๓ เท่า ถึงเวลาหรือยังท่ีเราจะคิดหาหนทาง  
๑. หาแหล่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติม ตรงนี้ต้องฝากท่านดอนแล้วนะครับ ท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ สิ่งท่ีท่านท านี่ผมชื่นชมมาก ๓๓ ปีไม่มีใครเคยท าได้ เลย  
ท่านนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์  จันทร์โอชา และท่านดอน ปรมั ตถ์วินัย เดินทางไป
ซาอุดี อาระเบียฟื้นฟูความสัมพันธ์ได้ ๓๓ ปีท่ีเกรียงไกร เตชะโม่ง ได้สร้างวีรกรรมไว้  
ท่านก็ตายไปแล้ว แต่ว่าคนนี้ล่ะท่ีท าให้ความสัมพันธ์ ๒ ประเทศขาดสะบั้น เมื่อก่อนเรา 
จะเห็นนักท่องเท่ียวเยอะเลย นักท่องเท่ียวจากซาอุดี อาระเบียเต็มซอยโรงแรมเกรซ เต็มหมด 
แต่วันนี้ไม่มีเลยครับ นอกจากนั้นแล้วเรายังมีส่ิงท่ีจ าเป็นจากซาอุดี อาระเบียก็คือเป็นผู้ส่งออก
ยูเรีย (Urea) รายใหญ่ของโลก เพราะฉะนั้นต้องเรียนกับท่านว่าสิ่งท่ีเราอยากจะเห็น 
ท่านช่วยอีกนิดหนึ่งก็คือช่วยพาท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปคุยกับท่านฮุน เซน ท่ีกัมพูชา 
นิดเถอะครับ เรามีพื้นท่ีทับซ้อนไทยกัมพูชาซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีก๊าซธรรมชาติอยู่อย่าง
เหลือเฟือ อยู่ใกล้กับแหล่งเอราวัณเลย ถ้าเราคุยกันรู้เรื่องขุดเจาะโดย ปตท.สผ. ขุดก๊าซ
ธรรมชาติขึ้นมา ผมขอร้องท่านเลยว่าส่วนหนึ่งเอามาท าปุ๋ยยูเรีย (Urea) ครับ ส่วนหนึ่งให้เอา
มาท ายูเรีย (Urea) ท่ีเหลือก็จะท าอะไรก็ว่าไปไม่ว่ากัน แต่ว่าช่วยทีเถอะครับ ท่านดอนครับ  
ท่านท าคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยเยอะ งบประมาณกระทรวงการต่างประเทศ  
ผมดูแล้วจิ๊บจ้อยน้อยลงด้วยซ้ าไปกว่าปีท่ีแล้ว แต่สิ่งท่ีท่านท านั้นยิ่งใหญ่ครับ แล้วผมเชื่อว่า 
พ่ีดอนและท่านนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะสามารถคุยกับกัมพูชาได้ในเร็ว ๆ นี้
นะครับ โดยท่ีผมถามท่านสุพัฒนพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้ว ท่านบอกว่ามี
ศักยภาพพื้นท่ีตรงนี้ แล้วทางกระทรวงพลังงานก็ได้เริ่มเจรจาในขั้นต้นแล้วอยู่เหมือนกัน  
มีการศึกษาเจรจากันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นขอร้องเถอะครับ ประเทศไทยต้องการโรงงาน 
ปุ๋ยยูเรีย (Urea) อย่างแรงเลยครับ เราใช้ปีหนึ่ง ๕,๕๐๐,๐๐๐ ตันนะครับ ราคามูลค่า 
เมื่อปีท่ีแล้วซึ่งก๊าซถูก น้ ามันถูก ยัง ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท ปีนี้คูณ ๓ เลยครับ ประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ปีนี้ท่ีเราต้องน าเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศ ท่านประธานท่ีเคารพครับ  
ผมยัง เหลืองานชลประทาน ท่ีต้องขอชมเชยท่าน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  
ประธาน สทนช. และท่านเฉลิมชัย ศรีอ่อน ท่ีคุมกรมชลประทาน เราอาจจะมีงบชลประทาน 



๗๒ 
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ท่ีเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับ แต่ปีนี้เพิ่มไม่มากปี ๒๕๖๔ เราได้ ๗๔,๐๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๕  
ได้  ๗๗ ,๐๐๐ ล้านบาท ปี  ๒๕๖๖ ปีนี้  ๗๗ ,๕๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาประมาณ 
๓๐๐ กว่าล้านบาท ท่านประธานท่ีเคารพครับ ต้องชมเชยเลยว่าบรรดาแก้มลิงท้ังหลาย 
ขุดลอกคูคลองท้ังขุดลอก ท้ังขุดใหม่ ล าน้ าคูคลองไหลท าเยอะมากในช่วงปีท่ีผ่านมานี้ 
สมกับเป็นประเทศเกษตรกรรม ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเกษตรกรได้ เป็นอย่างดี  แต่ว่า 
สิ่งหนึ่งท่ีอยากจะกราบเรียนทาง ฯพณฯ ท่านรองนายกรัฐมนตรี ประวิตร วงษ์สุวรรณ และ
ท่านรัฐมนตรี เฉลิมชัย ท่ีคุมกรมชลประทาน สิ่งท่ียังขาดก็คือน้ าต้น เขาเรียกว่าน้ าต้นทุน 
จากเขื่อนภูมิพล แม่น้ าปิงน้อยครับ ปริมาณน้ าน้อยลงทุกวัน ๆ ผมเองขึ้นไปดูงานทางด้าน
ภาคเหนือผมก็เห็นว่าเรามีฝายแม้วเยอะ เรามีประตูน้ า อาคารบังคับน้ า เก็บน้ าไว้ใช้ทาง
ภาคเหนือของแม่น้ าปิงตอนบนมากมาย ดังนั้นน้ าจึงไหลลงเขื่อนอ่างเก็บน้ าภูมิพลนี่น้อย 
ในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมาค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี ๔๐ เปอร์เซ็นต์ของอ่างเก็บน้ า ซึ่งเก็บได้ ๑๓,๕๐๐ ล้าน 
ยังขาดอีกประมาณ ๘,๐๐๐ ล้าน อ่างเก็บน้ าเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนภูมิพลมีน้ าอยู่แค่ 
๔๐ เปอร์เซ็นต์มาตลอด ๑๐ ปีท่ีผ่านมา ขอร้องเถอะว่าโครงการท่ีชลประทานได้ศึกษาไว้
แล้วท าอีไอเอ (EIA) เสร็จแล้ว ตั้งท่าจะท าแล้ว มาเจอเอ็นจีโอ (NGO) เอ็นจีโอ (NGO) ก็สู้
ไม่ ได้  เอ็นจีโอ (NGO) เลยหนีไปหาเอ็นจีโอ (NGO) เขาเรียกว่าสายสิทธิมนุษยชน  
ท าหนังสือมายัง สทนช. ขอให้ชะลอโครงการ อ้างกะเหรี่ยงปกาเกอะญอไปโน่นเลยนะครับ 
ซึ่งจริง ๆ ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับ ทางท่านกะเหรี่ยงผมได้ไปคุยกับท่านแล้วมี 
๓๐ หลังคาเรือน หมู่บ้านท่าเรือ ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย ไปคุยแล้วครับ ------------- 
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๗๓ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   วาสนา ๓๓/๑ 
 
เขาไม่ได้ขัดข้องเลยนะครับ คนขัดข้องคือเอ็นจีโอ (NGO) ไม่กี่คนท่ีพยายามท่ีจะไม่อยากให้เกิด  
ไม่ว่าท าอะไรแกก็ไม่อยากให้เกิดท้ังนั้นล่ะครับ เพราะเป็นผลงานท่ีแกจะเอาไปโชว์กับ
ต่างประเทศได้นะครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นท่ีรู้กันว่าเขาท าอาชีพอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับ แต่เรียน
กับท่านว่าเราต้องท าครับ น้ าต้นทุนถ้าไม่เกิดไม่ได้ แล้วเราจะได้จากแม่น้ ายวมการผันน้ ายวม 
๒,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี นั่นคือเฟส (Phase) ท่ี ๑ เรายังสามารถท่ีจะดึงมานะครับ 
เรายังสามารถท่ีจะดึงน้ าจากแม่น้ าสาละวินมาร่วมด้วยอีกครับท่านประธาน แม่น้ าสาละวิน 
อยู่ห่างไปแค่ ๑๐ กิโลเมตร ท าระบบท่อส่งมาท่ีประตูน้ าท่ีเราปิดท่ีน้ ายวมได้ เพราะเรามี
สถานีสูบน้ าอยู่แล้วครับ ท่านจ าได้ไหมครับว่า ถ้าเราท าการผันน้ ายวมเราต้องมีสถานีสูบน้ า
เป็นหลักอยู่แล้ว สถานีสูบน้ า ๖ หัวสูบ หัวสูบละ ๕๔ เมกะวัตต์ ส่งน้ าได้ท้ังปีนี่นะครับ
เพราะฉะนั้นจะเอาน้ าจากแม่น้ าสาละวินมาเฉพาะในหน้าน้ ามาเติมเข้าอ่างเก็บน้ าเขื่อนภูมิพล 
ก็ไม่มีปัญหาสามารถที่จะท าได้นะครับ 
  ท้ายท่ีสุดครับ ก็ต้องขอพูดเรื่องท่ีท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดเมื่อสักครู่นี้   
คือหน้า ๑๕ การเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนนะครับ แล้วก็การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม  
ผมขอกราบเรียนท่านอย่างนี้ว่าสิ่งหนึ่งท่ีคนกรุงเทพมหานคร และผู้สมัครผู้ว่า กทม. ทุกคน
โฆษณาหาเสียงก็คือท าอย่างไรจะให้รถไฟฟ้าราคาถูกให้พี่น้องประชาชนเข้ าถึงได้   
ท่านประธานครับ บีทีเอส (BTS) หรือสายสีเขียวซึ่งเป็นคอร์ไลน์ (Core Line) หรือใจกลาง 
หรือจะเรียกว่าไข่แดงก็ได้มันจะหมดสัมปทานปี ๒๕๗๒ ครบ ๓๐ ปีในปี ๒๕๗๒ อีก ๗ ปี 
จะครบนะครับ อีก ๗ ปีข้างหน้านี่ขอร้องรัฐบาลเถอะครับ และขอร้องท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ท่านอย่าต่อสัมปทานนะครับ ถ้าท่านต่อท่านไม่มีทางท่ีท่านจะท าให้
ราคาค่ารถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครถูกได้ ไม่มีทาง ถ้าไปถึงภาคเอกชนเขาก็ต้องท าก าไร 
ถูกไหมครับท่านประธาน ผมถามว่าการสร้างรถไฟฟ้าสร้างขึ้นมาเพ่ืออะไร ข้อ ๑ สร้างขึ้นมา
เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ข้อ ๒ แก้ไขปัญหาฝุ่นพีเอ็ม ๒.๕ (PM 2.5) ซึ่งมันมากับ
เครื่องยนต์รถยนต์วิ่งกันแน่นไปหมดท้ังในกรุงเทพมหานคร และท้ายท่ีสุดข้อ ๓ ปรับปรุง
คุณภาพชีวิตคนกรุงเทพมหานคร ท าไมจะต้องไปป้อนข้าวลูกในรถตอนไปโรงเรียน ๒ ชั่วโมง
อยู่ในรถครับท่านประธาน ขากลับอีกนั่งอยู่ในรถ เด็กนั่งอยู่ในรถไป-กลับวันหนึ่ง ๓-๔ ชั่วโมง  
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ท่านประธานครับ นี่คือสิ่ ง ท่ีคนผู้สร้างรถไฟฟ้าเขาต้องการแก้ ไขปัญหาให้กับคน 
กรุงเทพมหานคร ไม่ใช่มาท าก าไร เพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดว่าท่านจะต่อสัญญาสัมปทานไปอีก 
๓๐ ปีให้บีทีเอส (BTS) ซึ่งเป็นมูลค่ามหาศาลเพียงเพื่อจะใช้หนี้  ๔๖,๐๐๐ ล้านบาท  
ให้กับ กทม. ผมคิดว่าท่านคิดผิดนะครับ ถ้าท่านไปตรงนี้ท่านคิดผิดเลย เราไม่มีทางเลยครับ
ถ้าหากว่าแกนกลางหรือสายท่ีเป็นสายครีมสายท่ีเป็นไข่แดงถูกโอนไปให้เอกชนเขาจะมาท า
เพื่อพี่น้องประชาชนได้อย่างไรครับ แต่ถ้าหากมันกลับมาเป็นของรัฐในปี ๒๕๗๒ ท่านครับ 
สบายเลย รัฐต้องถือว่าเขาสร้างให้เรายกให้เราเปล่า ๆ ไม่มีมูลค่า ก็อย่าไปคิดเงินตรงนี้ 
กับภาคประชาชนสิครับ ถือว่าเป็นศูนย์ใครท่ีมาเชื่อมโยงสายสีเขียวตอนกลาง ท่านประธาน  
ลองนึกถึงตัวแมงมุมตรงกลางคือสายสีเขียวแยกไปขาแมงมุม ๘ ขานี่ครับ คือสายต่าง ๆ  
ท่ีแยกออกไปทุกสายต้องพึ่งพาสายสีเขียวซึ่งเป็นแกนกลาง ถ้าหากไม่มีแกนกลางเขาก็วิ่ง
ไม่ได้ เพราะฉะนั้นการเจรจาเพื่อท่ีจะลดค่าโดยสารให้ต่ าสุดย่อมท าได้นะครับ และท่ีส าคัญ  
ก็คือเราสามารถท่ีจะหาเงินเพื่อจะช่วยเหลือ เพื่อจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับกรุงเทพมหานคร
ครับ ผมขอเสนอนะครับ เนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงเรื่องระบบตั๋วร่วม ผมอยากให้
ท่านโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฟังผมนิดหนึ่งก็ดีครับ ขอบพระคุณเลยครับ 
ท่านอาคม ท่านตั้งบริษัทร่วมทุนร่วมเลยนะครับ ร่วม ๙ สายเข้ากับสายสีเขียวรวมเป็น  
๑๐ สายตั้งเลยครับ แล้วก็ใช้ระบบตั๋วร่วมในอีก ๗ ปีข้างหน้านะครับ แล้วก็กดราคา 
ค่าโดยสารให้มันต่ าสุด ซึ่งสิ่งท่ีผมมองเห็นหรือพรรคพลังประชารัฐทุกคน ส.ส. พรรค 
พลังประชารัฐน่ังหลัง ผมเยอะหมดเลยนะครับ ----------------------------------------------------- 
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สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     เสาวลักษณ์ ๓๔/๑ 
 
เขาต้องการเห็นค่าโดยสารต้องไม่ เกิน ๑๐ เปอร์ เซ็นต์ของรายได้ขั้นต่ าของคน
กรุงเทพมหานครคือ ๔๐ บาทท้ังวัน ๔๐ บาท ประธานลองนึกสิว่าคนไปท างานเป็นแม่บ้าน
ต้องนั่งรถไปท างาน เงินรับรายวัน ๔๐๐ กว่าบาท แต่ต้องเสีย ๖๕ บาทไป ๖๕ บาทกลับแล้ว
ยังเจอค่ามอเตอร์ไซค์อีกแล้วมันจะไหวได้อย่างไรครับท่านประธาน เพราะฉะนั้นถ้าท่านหวัง
ท่ีจะให้คนกรุงเทพมหานครหันมาใช้รถไฟฟ้ากันให้เต็มปริบเลยโดยท่ีไม่มีรถวิ่งกันมากมาย
ก่ายกองสิ่งท่ีท่านต้องใช้ก็คือต้องให้ค่าโดยสารมันถูกท่ีเขาสามารถแอฟฟอร์ด (Afford) ได้ 
สามารถท่ีจะขึ้นได้ต้องไม่เกิน ๔๐ บาท หรือต้องไม่เกิน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของรายได้ขั้นต่ า 
ของคนกรุงเทพมหานคร ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมมั่นใจว่าสิ่งท่ีรัฐบาลได้กรุณา 
จัดงบประมาณในปีนี้ เป็นงบประมาณท่ียอดเยี่ยม เป็นงบประมาณท่ีเข้ากับสภาวะ  
เป็นงบประมาณท่ีแก้ไขปัญหาให้กับบ้านให้กับเมือง ไม่ใช่งบหลอกลวง ไม่ใช่งบสิ้นหวัง ไม่ใช่งบ
ขอทานจัดงานวันเกิดเลยครับ ผมถือว่าเป็นงบประมาณท่ีเหมาะสมตรงกับสถานการณ์  
และผมมั่นใจว่างบประมาณตัวนี้จะผลักดันให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นงบโพรเกรสซีฟ 
(Progressive) ส่งผลให้รัฐบาลก้าวไปข้างหน้าอย่างแน่นอนครับ ใครจะมองว่าอย่างไรไม่รู้ 
แต่ผมเชียร์ลุงตู่ขาดใจเลยครับ ขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณท่านวีระกร 
นะครับ ท่านต่อไปคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เชิญครับ  
  นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
กระผม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล วันนี้ผมขอใช้เวลา ๓๐ นาที 
อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เป็นวงเงิน ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท ปีนี้เป็นปีท่ี ๔ ส าหรับการอภิปรายของผมซึ่งส่วนตัวแล้ว
คิดว่าเป็นปีท่ีมีความสัมพันธ์ ส าคัญไม่ใช่แค่ว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้ ไม่ใช่เพียงแค่
วาระของรัฐบาลชุดนี้ก าลังจะหมดไป แต่ส าหรับผมแล้วปีนี้เป็นปีแห่งการฟื้นฟูประเทศ  
ครับประธาน เป็นปีแห่งความหวังท่ีพี่น้องประชาชนสามารถท่ีจะลืมตาอ้าปาก แล้วก็เห็น 
แสงสว่างท่ีปลายอุโมงค์ท่ีเราเคยถามหาเมื่อ ๒  ๓ ปีท่ีผ่านมา ไม่แง่ของโควิด (COVID)  
จากช่วงท่ีพีก (Peak) ท่ีสุดท่ัวโลก มีอัตราการติดเชื้ออยู่ ๔ ,๐๐๐ ,๐๐๐ ล้านกว่าคน 
เหลืออยู่แค่ ๕๐๐,๐๐๐ อัตราการฉีดวัคซีนขึ้นไปถึง ๖๐ เปอร์เซ็นต์ การเสียชีวิตของผู้คน
จาก ๒๐,๐๐๐ กว่าคนก็เหลืออยู่แค่ไม่กี่พันคน ซึ่งตรงนี้ท าให้เรื่องของการท่องเท่ียวก าลัง 



๗๖ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     เสาวลักษณ์ ๓๔/๒ 
 
จะกลับมาอีกครั้ง ถ้าเราลองถามดูว่าเรื่องของการท่องเท่ียว เรื่องของตั๋วเครื่องบิน เรื่องของ
การจองห้องพักก าลังกลับมาใกล้กับช่วงท่ีก่อนท่ีจะมีโควิด (COVID) เรียบร้อย ในเรื่องของ
การเมือง เร่ืองของการเลือกตั้ง เราเพิ่งผ่านการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครมา ซึ่งเห็นได้ชัด
ครับว่าเป็นช่วงท่ีประชาชนมีความหวังมากท่ีสุดในรอบทศวรรษท่ีผ่านมา และปีหน้าก็ก าลัง
จะมีการเลือกตั้งใหญ่ และท่ีส าคัญการท่ีมีผู้น าท่ีมาจากระบอบ คสช. เมื่อปี ๒๕๕๗ ถึงแม้ว่า
เดือนสิงหาคมนี้จะตัดสินว่าครบ ๘ ปีหรือไม่ครบ ๘ ปี แต่ผมเชื่อว่าอ านาจและความ 
ชอบธรรมของพวกเขา ปลาสนาการหมดออกไปจากจิตใจของพี่น้องประชาชนไป 
เรียบร้อย เพราะฉะนั้นในจังหวะท่ีประเทศก าลังมีความหวังอย่างนี้ คนก าลังมีความหวัง  
อย่างนี้  น้ าก าลังขึ้นต้องรีบตักแบบนี้ งบประมาณปีนี้จึงเป็นปีท่ีเป็นปีหัวเลี้ยวหัวต่อ  
และส าคัญมากท่ีสุด ถ้าน้ าขึ้นแล้วกระบวยท่ีเราลงทุนไปเล็ก เราก็ตักน้ าไม่ได้เยอะอยู่ดีครับ
มันเป็นช่วง ๒-๓ ปีท่ีผ่านมาและปีนี้เป็นปีหัวเลี้ยวหัวต่อท่ีเราจ าเป็นท่ีจะต้องลงทุนกับ
ประเทศเพื่อให้กระบวยของเราใหญ่ขึ้นในช่วงท่ีน้ าก าลังขึ้นมาเมื่อไรเราตักออกมาเพื่อจะให้  
พี่น้องประชาชนกลับมากินดีอยู่ดีมีความหวัง หัวเลี้ยวหัวต่อขนาดท่ีว่ าถ้าเราจัดงบปีนี้ดี  
ผมเชื่อว่าประเทศไทยจะทะยานไปอีก ๑๐ ปีข้างหน้า นี่คือจุดตัดจุดเปลี่ยนของประเทศ 
แต่ถ้าเกิดงบออกมาไม่ดี ------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๗๗ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    สิริพร ๓๕/๑ 
 
ทศวรรษท่ีสูญหายท่ีผ่านมาในทศวรรษท่ีแล้ว ทศวรรษหน้าก็จะเป็นเหมือนอย่างทศวรรษ 
ท่ีผ่านมา นี่คือความพิเศษของการอภิปรายงบประมาณแห่งความหวังปีแห่งการฟื้นฟูประเทศ
ในปีนี้ แล้วในกรณีท่ีมันเป็นปีท่ีพิเศษอย่างนี้ผมและพรรคก้าวไกลก็ต้องใช้กระบวนการพิเศษ 
ในการท่ีจะวิเคราะห์งบประมาณตลอดเวลา ๓ ปีท่ีผ่านมา ๙,๐๐๐ กว่าหน้าท่ี ส.ส. ทุกคน
ต้องอ่านภายในเวลา ๑๒ วัน ท าให้เราเหมือนกับว่าเป็น ส.ส. ตาบอดคล าช้างครับ มันไม่มี
เวลาท่ีจะอ่านเพียงพอ มันมีความจ าเป็นท่ีต้องเอาเทคโนโลยี เข้ามาช่วย ต้องมีคนยอมท่ีจะ
นอนตาหลับขับตานอนให้ขอบตาด าเพื่อท่ีให้พวกเราตาสว่างขึ้นมาได้ ท าให้การวิเคราะห์
งบประมาณไม่ต้องเหมือนตาบอดคล าช้างอีกต่อไป แล้ว ส.ส. คนนั้นก็คือ ส.ส. เท้ง ณัฐพงษ์
เรืองปัญญาวุฒิ ท่ีนั่งอยู่ข้างหน้าผม ต้องขอโทษท่านประธานล่วงหน้าไปก่อน เลยครับ 
ว่าถ้าเกิดเขาต้องมาอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอ านาจและขอบตาด าพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
เพราะเขาไม่ได้นอนเป็นอาทิตย์ในการท่ีจะเปลี่ยนงบประมาณกว่า ๙,๐๐๐ หน้าให้กลายเป็น
โปรแกรมเอกซ์เซล (Excel) ให้กลายเป็นซีเอสวี (CSV) ท าให้เราสามารถท่ีจะวิเคราะห์ 
ได้อย่างรวดเร็ว ถ้าเป็นสมัยก่อน ส.ส. ใช้เวลา ๒ วันในการวิเคราะห์งบ ตอนนี้เราใช้เวลา 
ไม่ถึง ๒ นาทีเราสามารถหาข้อมูลท่ีเราต้องการจะได้ด้วยระบบท่ีเป็นโปรแกรม นี่ละครับ 
ดิจิ ทัล กัฟเวิร์นเมนต์  (Digital Government) ท่ีเราต้องการเพื่อ ท่ีจะท าให้ประเทศ 
มีความหวังในช่วงท่ีเราต้องการที่จะฟื้นฟูประเทศ ยกตัวอย่างตลก ๆ ให้เพื่อนสมาชิกฟังครับ 
ผมลองดูผมคิดว่าประเทศนี้ประชุมเยอะเกินไป สัมมนาเยอะเกินไป พิธีรีตองเยอะเกินไป  
ใส่ค าว่า งบรับรองขึ้นมา ๓๘๐ ล้านบาท เยอะกว่าส านักเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท่ีดูแล 
เรื่องซอฟต์ เพาเวอร์ (Soft Power) ท่ีเราพูดหนักพูดหนาอีก เราใช้ค าว่า เบี้ยประชุมเข้าไป
ขึ้นมา ๑,๐๐๐ ล้านบาท ใส่ค าว่า สัมมนาเข้าไปของข้าราชการ ๔,๐๐๐ กว่าล้านบาท สัมมนา
ประชุมแค่นี้ก็เกือบ ๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท ประชุมมากไม่ว่าถ้าเกิดประชาชนได้รับประโยชน์ 
แต่ เราเสีย เงิน เสียทองเกี่ ยวกับเรื่ องการประชุมเกี่ยวกับพิธี รีตองมากจนเกินไป 
จนท าให้เราไม่สามารถท่ีจะพัฒนาประเทศไปในอนาคตได้ อันนี้คือความพิเศษของ
กระบวนการพิเศษในปีพิเศษแบบนี้ท่ีท าให้พรรคก้าวไกลสามารถท่ีจะเอา ๙,๐๐๐ กว่าหน้า 
๑๐,๐๐๐ กว่าหน้า ๑ หน้าก็ประมาณ ๑๐ ไอเทม (Item) ไอเทม (Item) งบประมาณนี่ 
๙ ,๐๐๐ กว่าไอเทม ( Item) เราสามารถท่ีจะเอามาเรียงได้หมดเลยจากมากไปน้อย  
เรารู้ว่าสมุทรปราการชลประทานเท่าไร เราสามารถท่ีจะรู้ได้ว่าฉะเชิงเทรางบเกี่ยวกับโรงขยะ 



๗๘ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    สิริพร ๓๕/๒ 
 
เท่าไร เราสามารถรู้ว่าชลบุรีงบการเกษตรเท่าไร เทียบกับปีย้อนหลังไปได้ตลอดเวลา  
อันนี้มันท าให้ความโปร่งใสความสามารถในการท่ีจะวิเคราะห์งบของเราไม่เหมือนกับ ๓ ปี 
ท่ีผ่านมา เพราะฉะนั้นกระบวนการเป็นปีท่ีพิเศษไปแล้ว กระบวนการก็พิเศษไปแล้ว  
การอภิปรายของผมปีนี้ก็จะพิเศษ ไม่ซ้ ากับ ๓ ปีท่ีผ่านมา ท่ีส่วนใหญ่เราก็จะพูดคุยกันท้ัง 
ครม. แล้วก็ท้ังในสภาว่างบกระทรวงนี้เพิ่มขึ้นเท่าไร งบกระทรวงนี้น้อยเท่าไร กระทรวงไหน
ได้มากท่ีสุด เคพีไอ (KPI) ไม่ดีพอ การเบิกจ่ายงบลงทุนได้แค่ ๗ เปอร์เซ็นต์น้อยเกินไป  
เรื่องพวกนั้นเป็นเรื่องรายละเอียด ท่ีส าคัญพูดให้ชัดพูดแบบทุบโต๊ะว่ารายละเอียด 
พูดแบบนั้นก็ส าคัญเช่นเดียวกัน แต่เป็นเรื่องปลายเหตุท้ังสิ้น เนื่องจากว่าปีนี้มีเทคโนโลยี 
แล้วจะต้องอภิปรายกันเรื่องของโครงสร้างงบประมาณ พูดกันท่ีต้นเหตุ ไม่ได้ไปพูดกันท่ี  
ปลายเหตุ อย่างท่ีบอกครับว่าปีนี้พูดกันเรื่องของโครงสร้าง บางเรื่องอาจจะแก้ได้ บางเรื่อง
อาจจะแก้ไม่ได้ แต่จ าเป็นต้องพูดกันที่ปีนี้ครับ ปีนี้คือหน้าแรกของแชปเตอร์ (Chapter) ใหม่
ของประเทศไทย ปีหน้ามีการเลือกตั้งทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาสู่วงจรอย่างท่ีมันเป็น น้ ามีขึ้น
ก็มีลง น้ ามีลงก็มีขึ้น ประเทศไทยจะกลับมามีคว ามหวังอีกครั้ งหนึ่ งได้ต้อง ทุ่มเท 
มากเป็นพิเศษกับปีนี้ และนั่นก็คือสาเหตุท่ีผมจะใช้เวลาท่ีเหลืออีก ๒๐ นาทีในการอภิปราย
โครงสร้างงบประมาณของประเทศ โดยเริ่มต้นท่ีการอภิปรายบทสรุปผู้บริหารเป็น 
เอ็กเซกคูทีฟ ซัมเมอรี (Executive Summary) ให้กับท่านประธานแล้วก็พี่น้องประชาชน 
ได้ทราบว่าภาษีของเขาตอนนี้ใช้ไปกับอะไรบ้าง เท่าท่ีสแกน (Scan) งบดูแล้วเอ็มอาร์ไอ 
(MRI) งบดูแล้ว ปีนี้เป็นงบประมาณของงบช้างป่วยท่ีปรับตัวไม่ได้ครับ รายได้ของเราผันผวน 
รายจ่ายของเราแข็งตัว การกู้ของเราก็จะหลุดกรอบ ในส่วนของรายได้ของเราครับสีเขียว  
เราเก็บรายได้ปีนี้ประมาณการอยู่ท่ี ----------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๖/๑ 
 

 
 
 
 



๗๙ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ศันสนีย์ ๓๖/๑ 
 
๒,๔๙๐,๐๐๐ ๒.๔๙ ล้านล้านบาทในสีเขียว ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายครับ เราจ าเป็นต้องกู้เพิ่มอีก  
๐.๖๙๕ ในกล่องสีแดงครับ เพื่อท่ีจะเอารายได้กับการกู้มารวมกันให้กลายเป็นรายจ่ายท่ี 
๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท ปัจจัยเสี่ยงของรายได้ของเราก็คือการเก็บภาษีของเราถดถอย 
ลงครับท่านประธาน หลุดเป้าปีหนึ่ง ๒๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาทมาตลอด ๒ ปี 
ท่ีผ่านมา เรายังมีการพึ่งพาเค้าโครงเศรษฐกิจแบบเดิม เน้นท่ีอุตสาหกรรมยานยนต์  
เน้นท่ีอุตสาหกรรมพลังงาน แล้วก็เน้นท่ีอุตสาหกรรมท่องเท่ียว เศรษฐกิจนอกระบบของ
ประเทศเราสูงถึง ๔๐ เปอร์เซ็นต์ครับ แรงงานท้ังประเทศเรา ๔๐ ล้านคนมีแค่ ๔ ล้านคน 
ท่ีเสียภาษี หมายความว่าท้ังหมดนี้ ๑๐ คนมีอยู่คนเดียวท่ีท างานแล้วเสียภาษีเพื่อดูแล 
คนอีก ๙ คนท่ีเหลือ อันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงในเชิงโครงสร้างในการเก็บรายได้ของรัฐบาลของ
ประเทศไทย ในเรื่องของการกู้ สีแดง ปัจจัยความเส่ียงก็คือเมื่อเรารายได้ไม่เพียงพอเราต้องกู้
เพิ่มเติมตลอดเวลา และสิ่งท่ีเป็นปัญหาท่ัวโลกอยู่ตอนนี้ก็คือภาวะเงินเฟ้อท่ีสูงท าให้อัตรา
ดอกเบี้ยขาขึ้น นั่นก็หมายความว่าภาระของเงินกู้ของเราก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย การกู้  
ก็จะยากมากขึ้น รายได้ก็ผันผวน การกู้ก็จะหลุดกรอบ เพื่อท่ีจะเอามาใช้รายจ่ายท่ีแข็งตัว
และไม่มีการปรับตัว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย ๓.๑๘๕ เมื่อดูแล้วครับท่านประธาน ตัวเลข 
ท่ีสูงท่ีสุดในงบประมาณชุดนี้คือเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการ งบเบี้ยบ าเหน็จ
บ านาญของข้าราชการมูลค่า ๓๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท สูงเท่ากับกระทรวงศึกษาธิการ 
ท้ังกระทรวงท่ีดูแลเด็กท้ังประเทศ อันนี้คือเป็นปัญหาเรื่องช้างป่วยท่ีปรับตัวไม่ได้  
อย่างท่ีผมบอก ๔๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ของเม็ดเงิน พูดกันให้เห็นภาพดีกว่า รายได้ของประเทศ 
๑๐๐ บาทหาได้เองบ้าง กู้มาบ้าง ๔๐ บาทแรกใช้ไปเลยกับเรื่องของรายจ่ายเกี่ยวกับ
บุคลากรของรัฐราชการท่ีอุ้ยอ้าย ต่อมาก็คือเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณต่าง ๆ ท่ีเราจะต้อง 
ใช้ต่อมันมีเอาไว้เพื่อท่ีจะช าระกับอดีตไม่ใช่เป็นงบของอนาคตนะครับ ๑๐๐ บาทท่ีผ่านมา 
๗๐ บาทนี่คือเป็นเรื่องของอดีตหมด จ้างข้าราชการในอดีต นโยบายในอดีต เรื่องเกี่ยวกับ
นโยบายการเกษตรในอดีต เหลืออยู่แค่ ๓๐ บาทเท่านั้นท่ีจะเอาไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 
ในอนาคตได้ ซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาท าให้เราไม่มีพื้นท่ีทางการคลังในการแก้ปัญหาอะไรเลย 
ซึ่งอันนี้ เป็นโครงสร้างท่ีส าคัญมากท่ีจ าเป็นท่ีจะต้องลงรายละเอียดเพราะว่าปีศาจ 
อยู่ในรายละเอียด เราต้องมาปอกหัวหอมทีละเรื่อง ๆ โดยท่ีผมจะใช้กรอบอันนี้เป็นกรอบ 
ในการอธิบายให้กับท่านประธานและประชาชนฟัง โดยเริ่มจากรายได้อย่างท่ีผมได้น าเสนอ  



๘๐ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ศันสนีย์ ๓๖/๒ 
 
ไปแล้ว ต่อด้วยการกู้แล้วก็ต่อด้วยรายจ่าย ก็หวังว่าพออธิบายเสร็จปุ๊บ ท่านประธาน 
ก็พอท่ีจะเห็นภาพว่าสถานการณ์ของงบช้างป่วยมันหน้าตาเป็นอย่างไร 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ส าหรับหน้าแรกครับ 
ท่านประธาน เกี่ยวกับรายได้ รายได้ของประเทศตั้งแต่ ปี ๒๕๖๒ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ลดลง
อย่างมีนัยยะส าคัญครับ ภาษีท่ีเก็บได้กับภาษี ท่ีพลาดเป้าในกราฟสีส้มก็จะเห็นได้ชัดว่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีการขายเฉพาะ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ท้ัง ๕ ภาษีนี้หลุดเป้ามาโดยตลอดครับ ท าให้ประเทศไทยมีความจ าเป็น 
ท่ีจะต้องหารายได้ใหม่ ๆ มาใช้เพื่อท่ีจะใช้กับรายจ่ายให้กับประเทศ หน้านี้ก็จะแสดงให้เห็น
ยกตัวอย่างปี ๒๕๖๔ นะครับ ปี ๒๕๖๔ เรามีผลการใช้งบประมาณอยู่ ๓.๒ ล้านล้านบาท 
เราประมาณการรายได้อยู่ ท่ี ๒.๖๗ ท าให้เราต้องประมาณการกู้ไว้ ปี ๒๕๖๓ อยู่ ท่ี 
๕๗๐,๐๐๐ แต่ปรากฏว่าเราเก็บหลุดเป้าในฝั่งส้มนี่อย่างไรครับ ฝั่งส้มนี่หลุดเป้าไปท้ังหมด
เกือบ ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ท าให้เวลาเรามาพูดคุยกันในสภาเราบอกว่า โอเค (Ok) กู้กันแค่ 
๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท กู้กันแค่ ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาทไม่หลุดกรอบวินัย แต่พอรายได้เรา 
หลุดเป้าเมื่อไรก็หมายความว่าเราต้องไปกู้มาเพิ่มหลังจากท่ี พ.ร.บ. นี้ผ่านสภาไปแล้ว และ
มากถึง ๓๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท เพราะฉะนั้นมันคือการเอาเงินในอนาคตของลูกหลานเรา
มาใช้ในการท่ีจะท างบประมาณรายจ่าย รายได้ไม่พอเพียง กู้ก็หลุดกรอบ เพราะฉะนั้น
รายจ่ายยิ่งมีความจ าเป็นท่ีจะต้องดูแลมันเป็นพิเศษเพื่อท่ีจะให้มันตอบสนองกับวิกฤติปัญหา 
ของประเทศ แต่ในขณะเดียวกันครับอย่างท่ีผมได้อธิบายให้ท่านประธานฟังว่า ผมอภิปรายปีนี้ 
เป็นปีท่ี ๔ ผมย้อนกลับไปดูโครงสร้างของการอภิปรายในปีท่ี ๑ --------------------------------- 
 

- ๓๗/๑ 
 

 
 
 



๘๑ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       รัศมี ๓๗/๑ 
 
ให้ท่านประธานให้ดูครับ ปี ๒๕๖๓ โควิด (COVID) ยังไม่มา เป็นปีท่ีเรารู้สึกแล้วว่าฝนก าลัง
จะตก รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะดี  รู้สึกว่ามันอยู่ ใกล้ เหว แต่พายุยังไม่ เข้าฝนยังไม่ตก  
เราจัดงบประมาณแบบนี้ครับ ปีท่ี ๒ ของการอภิปรายของผมปี ๒๕๖๔ ตอนนั้นฝนเริ่มตก
แล้วครับโควิด (COVID) มาระลอกแรก การจัดงบประมาณโครงสร้างหน้าตาเป็นอย่างนี้  
ปีต่อมาปีท่ี ๓ พายุเข้าเต็ม ๆ เดลต้า (Delta) เข้าเต็ม ๆ การจัดโครงสร้างงบประมาณในการ
จัดงบประมาณเราหน้าตาเป็นแบบนี้ ปีนี้ถึงแม้ว่าแดดยังไม่ออกแต่ฝนหยุดตกแล้ว มีโอกาส 
ท่ีอย่างน้อยเครื่องจักรหนึ่ง คือเรื่องของการท่องเท่ียว เร่ืองของการส่งออกอาจจะกลับมาดีได้ 
การจัดงบประมาณโครงสร้างหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ สรุปผมมานั่งอภิปรายท าไมครับ  
แม้ว่าฝนจะยังไม่ตก ฝนตกแล้ว พายุเข้า ฝนหยุดแดดออกอะไร โครงสร้างงบประมาณ 
ก็จะอภิปรายกันแบบนี้แบบเดิม ๆ และเรื่องพวกนี้นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องท่ีผมคิดเองเออเอง  
หรือพวกผมวิเคราะห์กันด้วยซีเอสวี (CSV) ด้วยเอ็กเซล สเปรดชีท (Excel Spreadsheet) 
และหน้าตามันออกมาเป็นอย่างนี้นะครับ อันนี้เอามาจากส านักงบประมาณของสภาเอง  
เขาไปไกลกว่าผมครับท่านประธาน เขาไปไกลถึงปี ๒๕๕๗ สีฟ้านี่คืองบประมาณประจ าครับ 
นั่นคือราชการช้างอุ้ยอ้ายของเรานั่นเอง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ มาจนถึงปี ๒๕๖๔ และจนถึง 
ปี ๒๕๖๖ ท่ีจะถึงนี้ ๗๕ เปอร์เซ็นต์ ๓ ใน ๔ เป็นงบประจ าหมดเลย พอมันเป็นงบประจ า
แบบนี้ ไม่ว่าปัญหาประเทศจะแล้ง จะท่วม จะโควิด (COVID) ไม่โควิด (COVID) เศรษฐกิจ
จะแฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger) จะต้มย ากุ้งอะไรท้ังสิ้น ไม่ได้ตอบสนองกับวิกฤติหรือ
โอกาสในปีหน้าท่ีเรามีโอกาสท่ีจะได้เจอแต่อย่างใด อันนี้เป็นโครงสร้างทางด้านงบประมาณ  
ท่ีน่ากลัว เป็นยาขม เป็นยาขมท่ีพวกเราทุกคนต้องกลืน ถึงแม้ว่าการอภิปรายในครั้งนี้  
การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลในปีนี้อาจจะยังไม่จบ แต่มีความจ าเป็นอย่างมากท่ีจะต้องพูดกัน
ให้เห็นภาพกันนะตอนนี้ ไปดูโครงสร้างของรายจ่ายครับ อันนี้ของปี ๒๕๖๖ แล้วครับ 
ท่านประธาน อย่างท่ีผมอภิปรายให้เห็นครับ ว่าในเรื่องของรายจ่ายเรา ๑๐๐ บาท ๔๐ บาท 
นี่หมดไปแล้วกับรายจ่ายบุคลากร ๑๐ บาทหมดไปกับการช าระหนี้แล้วก็ดอกเบี้ยเก่า  
๑๐ เปอร์เซ็นต์หมดไปแล้วกับเงินอุดหนุน อปท. ๗ เปอร์เซ็นต์หมดไปแล้วกับสวัสดิการ
ประชาชนท่ีเป็นนโยบายในอดีต ๕ เปอร์เซ็นต์ หมดไปแล้วกับภาวะผูกพันในอดีต เหลืออีก 
๒๙ เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ครับท่ีสามารถจะใช้เป็นพื้นท่ีทางการคลังในการท่ีจะท าให้กระบวย 
ของเราใหญ่เวลาท่ีน้ าขึ้นแล้วให้มันตักได้ ส าหรับ ๑๐๐ บาทแรกท่ีเป็นรายจ่ายท้ังหมด  



๘๒ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       รัศมี ๓๗/๒ 
 
เราใช้ได้ไม่ท้ังหมด เพราะว่า ๔๐ บาทแรกเราใช้ไปแล้วกับรายจ่ายบุคลากร ไม่ว่าจะเป็น
เงินเดือน ไม่ใช่ว่าจะเป็นการรักษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ าเหน็จบ านาญอย่างท่ีผมได้เล่า  
ให้ฟังไป ๔๐ บาทนี้มีปัญหาครับท่านประธาน เพราะว่าในบ านาญขึ้น ๒ เท่าในช่วง  
๑๐ กว่าปีท่ีผ่านมา ปี ๒๕๕๗ บ านาญอยู่ท่ี ๑๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๔ อยู่ท่ี ๓๐๐,๐๐๐ 
ล้านบาท ปี ๒๕๖๖ อยู่ท่ี ๓๒๒,๙๐๐ ล้านบาท ถามไปท่ีส านักงาน ก.พ. ครับ ตัวเลขนี้ 
จะขึ้นเป็น ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๐ นะครับ จะเอาเงินมาจากไหน ข้าราชการ
เกษียณตอนนี้มีอยู่ ๘๐๐,๐๐๐ คน ปี ๒๕๘๐ ก.พ. บอกว่าจะมีถึง ๑,๒๐๐,๐๐๐ คน  
แค่บ านาญแค่บุคลากรเกินงบประมาณท่ีเราจะใช้ไปเยอะมากเลยทีเดียว อันนี้เป็นยาขมท่ีเรา
ต้องกลืน แล้วผมก็ต้องส่งสัญญาณดัง ๆ ไปยังพี่น้องข้าราชการท่ีเคารพรักทุกท่านว่าเราต้อง
มาช่วยกันคิดแล้วครับว่ากระบวนการรัฐ ราชการช้างอุ้ยอ้าย ช้างป่วยท่ีปรับตัวไม่ได้แบบนี้ 
เราจะแก้ไขปัญหาเรื่องแบบนี้กันอย่างไร เพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยอย่างนี้ไปอีก ๑๐ ปี 
๓๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทท่ีเป็นอันดับ ๑ ของปีแห่งการฟื้นฟูประเทศ คืองบของข้าราชการ 
ไปถึงปี  ๒๕๘๐  ๓๐๐ ,๐๐๐ กว่าล้านบาทจะกลายเป็น ๘๐๐ ,๐๐๐ กว่าล้านบาท  
แล้วลูกหลานเราจะพัฒนาประเทศกันอย่างไร ถ้าเกิดแค่ ๔๐ บาทแรกก็ติดเรื่องแบบนี้แล้ว 
๑๐ บาทท่ี ๒ คือการช าระหนี้กับดอกเบี้ยของการกู้ในอดีตท่ีผ่านมา อันนี้ผมไม่ได้ติดใจ  
ผมไม่ได้คิดว่าการกู้จะเป็นปัญหา ท่ีมันเป็นปัญหาคือใครเป็นคนกู้ แล้วเมื่อกู้ออกมาเปลี่ยน
จากหนี้สินเป็นทรัพย์สินได้หรือเปล่า ----------------------------------------------------------------- 
 
                 - ๓๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ศิริรัตน์ ๓๘/๑ 
 
เปลี่ยนจากหนี้สินเป็นรายได้ของประเทศได้หรือเปล่า เพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไร
แต่ต้องระวังอย่างเดียวก็คือดอกเบ้ียในประเทศท่ีพัฒนาแล้วก าลังสูงขึ้นเรื่อย ๆ การกู้ของเรา
จะยากขึ้น ภาระทางการเงินของเราจะยากขึ้น ๑๐ บาทท่ี ๒ คือเรื่องของเงินอุดหนุน อปท. 
อันนี้ท่ีเราต้องคุยกันยาว ๆ เลยคือเราเลิกคิด อปท. ว่าเป็นท่อส่งงบต้องเปลี่ยนจากค าว่า 
เงินอุดหนุนให้ อปท. สามารถท่ีจะหาเอง เก็บเองแล้วก็ใช้เองได้ ตรงนี้ก็จะท าให้เกิดการ
ระเบิดพลังทางเศรษฐกิจ ระเบิดศักยภาพกว่า อปท. ท่ัวประเทศท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
ตรงนี้ก็จะสามารถลดภาระลงได้แต่ก็เป็นสิ่งท่ีจะต้องพูดคุยกันอีกนาน 
  ในเรื่ อ งของสวัสดิการตามกฎหมาย อันนี้ คื อสวัสดิการประชาชน  
๗ เปอร์เซ็นต์ ถือว่าน้อยไปครับ มันถูกเบียดด้วย ๓ กราฟทางฝั่งซ้ายตรงสวัสดิการ 
ตามประชาชนก็มีความจ าเป็นท่ีจะต้องเพิ่มแต่ยังหารายได้ที่จะมาเสริมตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องมานั่ง
คิดกัน ส่วนภาระผูกพันก็คืองบประมาณต่าง ๆ ท่ีเคยหามาตลอดในช่วง ๓  ๔ ปีท่ีผ่านมา  
ยังมีความจ าเป็นท่ีจะต้องช าระในช่วงข้ามปีท่ีผ่านมา สรุปตรงนี้ก็คือท าให้เห็นได้ชัดแล้วครับ
ว่าทางฝั่งสีแดง สีแดงคือ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท ท่ีหมดไปกับอดีต  
มันคือการจ้างงานข้าราชการในอดีต มันคือนโยบายในอดีต มันคือการกู้ในอดีต มันคือ
สวัสดิการตามในอดีต มันคือภาระผูกพันในอดีต เหลือใช้อยู่จริง ๆ ไม่ถึง ๑ ล้านล้านบาท
หรือ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ท่ีเหมาะกับในการท่ีจะเอามาท าฟื้นฟูประเทศหรือการสร้างความหวัง
ให้กับพ่ีน้องประชาชน อันนี้เป็นปัญหา แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้เป็นข้ออ้างครับว่าเมื่อเรามี
งบประมาณเหลืออยู่แค่ ๓๐ เปอร์เซ็นต์หรือ ๓๐ บาทจาก ๑๐๐ บาทจะท าอย่างไรให้กับ
ประชาชนรู้สึกมีความหวังได้ ถ้าเป็นผมจะให้รู้สึกได้ว่าประเทศมีความหวัง สังคมมีความหวัง
ก็ต้องเป็นการใช้งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นการใช้งบประมาณอย่างสร้างสรรค์  
เป็นการใช้งบประมาณอย่างยุติธรรม แต่อย่างท่ีเล่าให้ฟังครับปีศาจอยู่ในรายละเอียด  
พอลงไปดูในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็มีการพูดถึงเร่ืองของเกษตรกร มีเร่ืองของการพูดถึง
ว่ายุทธศาสตร์ชาติท่ีเกี่ยวกับภาคการเกษตรสูงถึง ๗๙,๐๐๐ ล้านบาท ท่านนายกรัฐมนตรี 
ได้พูดไว้ว่าอันนี้จะเป็นการยกระดับประสิทธิภาพของพี่น้องเกษตรกร แต่เมื่อผมไปลองดูใน
รายละเอียด ๒ เล่มนี้ท่านประธานครับ ขาวคาดเหลือง ฉบับท่ี ๔ กับขาวคาดแดง ฉบับท่ี ๓ 
ปรากฏว่างบภาคการเกษตรของเรา ๗๙,๐๐๐ ล้านบาทอย่างท่ีท่านนายกรัฐมนตรีพูดไว้ 
๕๗,๐๐๐ ล้านบาทเป็นการช าระหนี้ให้กับนโยบายประกันกับจ าน าของเรา ย้อนหลังไปจนถึง 



๘๔ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ศิริรัตน์ ๓๘/๒ 
 
ปี ๒๕๕๑ อันนี้งบไม่ตรงปกนะครับท่านประธาน นอกจากจะงบช้างป่วยแล้วยังเป็นงบ 
ไม่ตรงปกอีก ไปดูอีกว่าในแผนบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ๒๗,๐๐๐ ล้านบาท เป็นการช าระ 
ท่ีใช้หนี้ ธ.ก.ส. ย้อนหลังไป ๑ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ รวมกันท้ังหมด ๘๔,๐๐๐ ล้านบาท 
เยอะกว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติภาคการเกษตรเสียอีก อันนี้ไม่ตรงปกอย่างแรงครับ เพราะว่า
เราคิดกันในเรื่องของประสิทธิภาพของภาคการเกษตรท่ีจะต้องเพิ่มขึ้น ตอนนี้ราคาสินค้า 
ทางการเกษตรก าลังสูง เรามีความจ าเป็นท่ีจะต้องปรับประสิทธิภาพเพื่อให้เราสามารถท่ีจะ
ท าให้อย่างท่ีท่านวีระกร ค าประกอบ ใช้ค าว่าส้มหล่นภาคการเกษตรให้มันเกิดขึ้นได้  
แต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาคการเกษตรเลยครับ มันคือการใช้หนี้เก่าย้อนหลัง
ไปจนถึงปี ๒๕๕๑ จะมีอยู่ก็สีเขียวครับ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท เป็นงบอุดหนุนเครื่องจักร 
ก็เห็นด้วยเพราะว่าเครื่องจักรก็คงจะท าให้ประสิทธิภาพของภาคการเกษตรสูงขึ้น แต่พอไปดู
ในรายละเอียดเคพี ไอ  (KPI) ก็คือ  ๑๕ ,๐๐๐ ล้านบาทนี้ ใช้กับครอบครัว ท้ั งหมด 
๔.๖ ล้านครอบครัว หารออกมาได้ครอบครัวละ ๓,๐๐๐ บาทครับ ไม่แน่ใจว่าจะให้ไปซื้อ
เครื่องจักรแบบไหนท่ี ๓,๐๐๐ บาท เพราะว่าซื้อปุ๋ย ๒ ลูกก็หมดแล้ว ไม่สามารถท่ีจะพัฒนา
ประเทศออกไปได้อย่างท่ีท่านนายกรัฐมนตรีได้โฆษณาไว้ในตอนแรก ประเทศจะมีหวังได้ 
ก็ต้องสร้างสรรค์ เราก็ต้องหวังพึ่งกระทรวงวัฒนธรรมถูกไหมครับ กระทรวงวัฒนธรรม  
ในการท่ีจะสร้างเรื่องของซอฟต์เพาเวอร์ (Soft Power) ท าให้วัฒนธรรมของประเทศได้รับ
การเผยแพร่ออกไป แต่เมื่อไปดูงบของกระทรวงวัฒนธรรมปรากฏว่ามีงบท่ีเกี่ยวข้องกับ
ซอฟต์เพาเวอร์ (Soft Power) อยู่ ท้ังหมดแค่ ๖๐ ล้านบาทเท่านั้น หน าซ้ าโครงการ 
ภาพยนตร์เกี่ยวกับซอฟต์เพาเวอร์ (Soft Power) มีเคพีไอ (KPI) ตัวชี้วัดให้คนดูแค่ ๕๐,๐๐๐ คน  
ผมดูแล้วก็รู้สึกเศร้าใจว่าในขณะท่ีเราพูดกันตลอดหลังจากท่ีน้องมิลลิไปกินข้าวเหนียวมะม่วง
ว่าซอฟต์เพาเวอร์ (Soft Power) --------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๙/๑ 
 
 
 



๘๕ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    ภาวดี ๓๙/๑ 
 
แต่งบประมาณมันไม่ตรงกับวิสัยทัศน์ท่ีเราพูด งบกระทรวงวัฒนธรรมส่วนใหญ่เป็นอะไรครับ 
เป็นเร่ืองเกี่ยวกับวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เป็นเร่ืองเกี่ยวกับเพ่ือความซื่อสัตย์สุจริต เป็นเร่ือง
ของความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นเร่ืองเกี่ยวกับศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม เป็นเรื่อง
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ในอนาคตมีอยู่แค่  
๖๐ ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งตรงนี้ก็คงจะไม่ท าให้สิ่งท่ีเราพูดเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยอย่าง
แน่นอน สุดท้ายถ้าประเทศจะมีความหวังก็คือต้องมีความเป็นธรรมครับ ความเป็นธรรม
ส าคัญท่ีเห็นท่ีสุดในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจก็คือ ง่าย ๆ เลยเอาอีอีซี (EEC) มาชนกับ
เอสเอ็มอี (SMEs) ก็จะได้เห็นว่างบเกี่ยวกับอีอีซี (EEC) งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ ล้านบาท 
ในขณะท่ีเอสเอ็มอี (SMEs) รับอยู่ ๒,๗๐๐ ล้านบาท ในแง่ของผลประโยชน์อีอีซี  (EEC)  
คนท่ีรับก็คือนักลงทุนต่ างชาติและนายทุนใหญ่  ถูกไม่ถูก  อีอีซี  (EEC) มีอยู่  ๒๖  
นิคมอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ในขณะท่ีเอสเอ็มอี  (SMEs) คนท่ีรับคือมีเอสเอ็มอี (SMEs)  
อยู่ ๓ ล้านราย เอา ๒,๗๐๐๐ หารด้วย ๓ ล้านราย เท่ากับงบคนละ ๙๐๐ บาท ซื้อปุ๋ยได้ 
ครึ่งลูกคราวนี้ ก็แสดงให้เห็นว่าการใช้งบประมาณในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในคราวนี้ในการตั้ง 
เคพีไอ (KPI) คราวนี้ละเลยไม่ยุติธรรม แล้วก็ละเลยทุนคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างเห็นได้ชัด  
ตรงนี้จึงเป็นปัญหาท่ีท าให้ประเทศในช่วงท่ีประชาชนควรจะมีความหวัง การท่ีเราจะฟื้นฟู
เศรษฐกิจไม่สามารถท่ีจะเกิดขึ้นได้ เพราะไม่ยุติธรรมไม่สร้างสรรค์ แล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพ 
จะพูดมาถึงตรงนี้แล้วติอย่างเดียวไม่แสดงให้เห็นว่าในมุมมองของผมการท างบประมาณ  
แห่งความหวังและมีความหวังหน้าตาควรจะเป็นอย่างไร ผมตอบท่านประธานสั้น ๆ  
ใน ๕ นาทีสุดท้ายท่ีมีอยู่คือต้องเป็นงบประมาณท่ีกระจายไม่กระจุก เป็นงบประมาณท่ีมา
จากข้างล่างไม่ได้มาจากข้างบน เป็นงบประมาณท่ีมาจากข้างนอกมาหาเราไม่ใช่เอาตัวเรา
ออกไปขายข้างนอก ผมหมายความว่าอย่างไรครับ งบประมาณแรกท่ีกระจายไม่กระจุก 
ก็คือการกระจายอ านาจท่ีกระจุกอยู่จะเป็นทางออกท่ีมีความหวังกับประเทศ ปัจจุบันรายได้
สุทธิ อปท. ปัจจุบันแบ่งรายได้อยู่ ๗๐:๓๐ ท าให้ อปท. มีรายได้อยู่ ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  
สิ่งท่ีพวกผมพรรคก้าวไกลคิดคือตัวเลขนี้ควรจะเป็น ๕๐:๕๐ ครับ พอมันเป็น ๕๐:๕๐ ปุ๊บ
รายได้สุทธิ อปท. ขึ้นทันทีเป็น ๑,๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ถ้าจ านวน อปท. ยังมีเท่าเดิมอยู่ท่ี 
๗,๘๕๐ อปท. รายได้เฉลี่ยต่อ อปท. จาก ๘๙ ล้านบาท จะกลายเป็น ๑๕๓ ล้านบาททันที 
๖๔ ล้านบาท ท่ีเพิ่มขึ้นมาตรงนี้จะน าไปแก้ปัญหาหรือไปเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นได้ 



๘๖ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    ภาวดี ๓๙/๒ 
 
อย่างตรงจุด ไม่ว่าเขาจะท าเรื่องน้ าประปา ไม่ว่าเขาจะท าเรื่องจัดการขยะ ไม่ว่าเขาจะท า
เรื่องชลประทานย่อย ไม่ว่าเขาอยากจะไปแปรรูปผลไม้เป็นสุรา ไม่ว่าเขาอยากจะไปท าเรื่อง
การท่องเท่ียวท้องถิ่นของเขาก็ท าได้หมด อันนี้คือการระเบิดเศรษฐกิจ ๗,๘๕๐ หน่วยทันที 
ไม่จ าเป็นท่ีจะต้องเพิ่งกับทุนใหญ่อยู่แค่ไม่กี่ครอบครัว ไม่กี่บริษัทอีกต่อไป งบประมาณ 
แห่งความหวังอันท่ี ๒ ล่างขึ้นบน ไม่ใช่บนลงล่าง ผมคิดว่าหมดยุคมาก ๆ แล้วท่ีเน้นในการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบใช้นิคมอุตสาหกรรมกระจุกอยู่แค่กรุงเทพมหานคร มาบตาพุด  
ระยอง ชลบุรี อยู่แค่นั้น ท้ัง ๆ ท่ีจริง ๆ แล้วมีเอสเอ็มอี (SMEs) อยู่ ท่ัวประเทศ ๓ ล้านกว่าราย  
ตอนติดโควิด (COVID) ๒ รอบพอจะมีเวลาอยู่ได้ไปดูการอภิปรายของสภาสิงคโปร์  
ของสภาอินเดียบ้าง จ าได้ครับ ลอว์เรนซ์ หว่อง เป็นนายกคนต่อไปของสิงคโปร์ นายก  
ลี เซียนลุง ให้คุณลอว์เรนซ์ หว่อง เป็นแคนดิเดต (Candidate) นายกคนต่อไปของสิงคโปร์ 
เขาพูดถึงเรื่องของเอสเอ็มอี (SMEs) ของเขาว่าการท่ีจะช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SMEs) จากล่าง
ขึ้นบนหน้าตาเป็นอย่างไร ถ้าผมเป็นเอสเอ็มอี (SMEs) แล้วผมจะไปดิจิทัล (Digital) รัฐบาล
สิงคโปร์ออกให้ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ถ้าผมเป็นเอสเอ็มอี (SMEs) ผมอยากจะส่งออกรัฐบาล
สิงคโปร์โคเพย์เมนต์ (Co-payment) ให้เลย ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ไปดูไต้หวันเขาท าหวยเอสเอ็มอี 
(SMEs) ครับ หวยเอสเอ็มอี (SMEs) มันคือสร้างท้ังอุปทาน อุปสงค์ ท าโคเพย์เมนต์  
(Co-payment) แบบเอสเอ็มอี (SMEs) เหมือนอย่างสิงคโปร์ก็สร้างท้ังอุปทาน อุปสงค์  
ท าให้ เอสเอ็มอี (SMEs) ๓ ล้านราย ก็ลุกขึ้นมาทันทีด้วยเช่นเดียวกัน อันนี้เป็นสิ่งท่ีจะท าให้
เอสเอ็มอี (SMEs) ของเรามีความหวังในการท ามาหากินในการท่ีจะมีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันในระดับเวทีโลกต่อไป เรื่องดิจิทัล (Digital) นี้เป็นเรื่องท่ีส าคัญมากส าหรับ 
เอสเอ็มอี (SMEs) ครับ ถ้าเอสเอ็มอี (SMEs) ของเราย่อมาจากสมอล แอนด์ มีเดียม  
เอ็นเตอร์ไพรส์ (Small and Medium Enterprises) ใช่ไหมครับ ถ้าเรามีดิจิทัล (Digital) 
เข้ามาเอสเอ็มอี (SMEs) จะกลายเป็นสมาร์ต โมเดิร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ (Smart Modern 
Enterprises) ถูกไหมครับ ----------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๐/๑ 
 



๘๗ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ศิริวรรณ ๔๐/๑ 
 
แต่ถ้าเกิดไม่มีดิจิ ทัล (Digital) จะกลายเป็นสมอล มูดดี้ เอ็กซอสเตด (Small Moody 
Exhausted) เล็ก เหนื่อย จน ต้องเปลี่ยนเอาดิจิทัล (Digital) เข้าใส่ แต่พอเป็นกรรมาธิการ
งบประมาณถึงได้ เห็นว่าซี ทีโอ (CTO) หรือว่าชีฟ เทคโนโลยี ออฟฟิซเซอร์  (Chief 
Technology Officer) ของประเทศนี้คือ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก็ไม่น่าแปลกใจท่ี
คลาวด์ (Cloud) ของ กอ.รมน. เยอะกว่างบคลาวด์ (Cloud) ของหน่วยงานอื่นในกระทรวง
ดิจิทัลเสียอีก  
  สุดท้ายครับ ๑ นาทีสุดท้าย คือการท าเศรษฐกิจจากนอกมาใน ไม่ใช่ใน 
ไปนอก หรือการท าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อท่ีจะให้เกิดซอฟต์เพาเวอร์ (Soft Power) จริง ๆ 
แน่นอนว่าเราไม่สามารถเปรียบเทียบกับประเทศเกาหลีใต้อย่างท่ีเราพยายามอยากจะ
เปรียบเทียบมาตลอด เกาหลีใต้ท ามาตั้งแต่ปี ๑๙๙๔ ประธานาธิบดีของเขาบอกว่าได้รับ
รายงานว่าการท าหนังจูราสสิกพาร์ก (Jurassic Park) ๑ เรื่องมีมูลค่ามากกว่าการสร้างรถ  
๑ ล้านคัน ท าให้เขามีการลงทุนเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาโดยตลอด เขากล้าใช้
งบประมาณอยู่ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ประเทศไทยใช้งบประมาณอยู่ ๓๐๐ ล้านบาท ต่างกัน 
๕๐ เท่า ท่านประธานอาจจะบอกว่าก็อย่าไปเทียบกับเกาหลีเพราะเขาเริ่มมานานแล้ว  
คุณต้องไปดูประเทศท่ีก าลังพัฒนา ผมเอาตัวอย่างของไนจีเรียมาให้ดูครับ ประเทศ 
ในแอฟริกา ท าครีเอทีฟ อาร์ต เอนเตอร์เทนเมนต์ อินดัสทรี โลนส์ (Creative Arts 
Entertainment Industry Loans) ผ่านเน็กซิม (NEXIM) เน็กซิม (NEXIM) ก็คือธนาคาร
ส่งออกน าเข้าเหมือนของประเทศไทย ใช้งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาทเท่ากัน จ้างงาน 
๓๐๐,๐๐๐ ต าแหน่ง เป็นอุตสาหกรรมอันดับ ๒ รองจากภาคการเกษตร อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ของไนจีเรียสร้างเป็นอันดับ ๒ รองจากบอลลีวูด (Bollywood) แล้วก็เหนือกว่า
ฮอลลีวูด (Hollywood) ด้วยซ้ า อันนี้นี่คือสิ่งต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าประเทศเกาหลี 
ท าได้ดีแล้วเราคิดท่ีจะลอกเลียนแบบเขาอย่างเดียว แต่นี่คือความหวังของเศรษฐกิจแบบ 
ใหม่ ๆ อุตสาหกรรมแบบใหม่ ๆ ท่ีประเทศไทยจ าเป็นท่ีจะต้องระเบิดเศรษฐกิจจากท่ีเคย
กระจุกอยู่ในกรุงเทพมหานคร กระจายออก ๗,๘๕๐ อปท. คืออนาคตของประเทศไทย  
จากบนลงล่างให้เป็นล่างขึ้นบน เอสเอ็มอี (SMEs) ๓ ล้านรายท่ัวประเทศคือความหวังของ 
ประเทศไทย การท าเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากเอาข้างนอกเข้ามาสู่ข้างใน เอาต์ไซด์อิน 
(Outside In) ไม่ใช่เอาสิ่งท่ีเราต้องการท่ีจะอนุรักษ์ไปน าเสนอเขา เปลี่ยนจากเอาต์ไซด์อิน  



๘๘ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง เป็นพิเศษ)          ศิริวรรณ ๔๐/๒ 
 
(Outside In) เป็นอินไซด์เอาต์ (Inside Out) และท าให้ทุก ๆ สิ่งทุก ๆ อย่างท่ีเป็นเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยสามารถท่ีจะโตมาด้วยแบรนดิงไทยแลนด์  (Branding Thailand)  
ด้วยซอฟต์เพาเวอร์ (Soft Power) ท่ีอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ท่ีประเทศไทยก าลังจะสร้างได้ 
ให้เกิดขึ้น ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงไม่สามารถท าให้ผมรับหลักการร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ  
ปี ๒๕๖๖ ในวาระแรกนี้ได้ครับ ขอบพระคุณท่านประธานครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณคุณพิธานะครับ 
คุณพิธารักษาเวลาไว้ดี ต่อไปคุณไพบูลย์ นิติตะวัน เชิญครับ  
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ ผม นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค  
พลังประชารัฐ ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่าในการอภิปรายเรื่องร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีวงเงินรวม ๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาทนั้น  
ผมชอบอย่างยิ่งครับ ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงหลักการในการจัดท าร่างนโยบายฉบับนี้ 
มีเป้าหมายให้ประเทศได้รับการพัฒนาฟื้นฟูจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค  
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Corona Virus) ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรมนุษย์  
ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่เด็กจนกระท่ังวัยกลางคน จนกระท่ังวัยชรา  
ให้มีหลักประกันและความคุ้มครองทางเศรษฐกิจ สังคมกับกลุ่มผู้เปราะบางและผู้ด้อยโอกาส  
อันนี้ส าคัญนะครับ ท้ังผู้สูงวัย ผู้พิการ และเด็ก ได้รับการดูแลและช่วยเหลือจากสวัสดิการ
ภาครัฐอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม ให้เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและกระจาย
ประโยชน์สู่ประชาชนทุกกลุ่ม แต่ท่านประธานครับ ก็เสียดายครับ เรื่องดี ๆ อย่างนี้กับ 
แกนน าพรรคฝ่ายค้านไปตั้งฉายาร่างกฎหมายฉบับนี้ว่าเป็นขอทานจัดงานวันเกิด เป็นการ
ด้อยค่าครับท่านประธาน ฝ่ายค้านไม่น่ามาด้อยค่าในเงินท่ีจะไปถึงมือท่านประชาชน 
เพื่อท่ีจะช่วยเหลือตามท่ีผมได้กล่าวไปแล้ว โดยเฉพาะไม่ว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
โครงการคนละครึ่ง และเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ท้ังหลาย ไปด้อยค่าเป็นขอทานจัดงานเลี้ยง 
วันเกิด พูดท าไม 
 

- ๔๑/๑ 



๘๙ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ธัญรดา ๔๑/๑ 
 
  ในประเด็นท่ี ๒ แกนน าพรรคฝ่ายค้านอีกท่านหนึ่ง ก็ไปเปรียบเปรยว่าเหมือน
งบช้างป่วยท่ีปรับตัวไม่ได้ ผมขออนุญาตแก้ต่างแทนว่าช้างนี้ไม่ได้ป่วย แม้จะพบสารพัดโรคท่ี
กระหน่ าเข้ามาอย่างรุนแรง ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ยังดูแล
ขับเคลื่อนประเทศไทยซึ่งเสมือนช้างท่ีทรงพลังได้เดินหน้าฝ่าวิกฤติไปได้ ไม่อย่างนั้นมาไม่ได้
ขนาดนี้ล่ะครับ หลังจากเลือกตั้งมาก็ ๓ ปีเข้าไปแล้วจะเข้าปีท่ี ๔ แล้ว ดังนั้นก็ถือว่าเป็นช้าง
ท่ีปรับตัวได้อย่างดีพร้อมท่ีจะต่อสู้กับวิกฤติทุกอย่างภายใต้การน าของท่านพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ท่านประธานครับ ส.ส. พรรคฝ่ายค้านประกาศจะโหวตคว่ างบประมาณฉบับนี้ 
ผมก็ไม่เป็นไรครับ ท่านมีเงินเดือน ท่านมีเงินประจ าต าแหน่งกันทุกคน ท่านก็ไม่กลัวจะ
เดือดร้อนหรอก แต่ประชาชนท่ีรอความช่วยเหลือจากงบประมาณฉบับนี้ท่านเดือดร้อนกัน 
ท่านไม่มีเงินเดือน ท่านไม่มีเงินต าแหน่ง ดังนั้นผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งท่ีจะไปโหวตสิ่งท่ีจะเป็น
ประโยชน์กับประชาชน โดยเฉพาะในงบประมาณนั้นมีงบประมาณรายจ่ายการลงทุนถึง 
๖๙๕,๐๗๗ ล้านบาท คิดเป็น ๒๑.๘๒ เปอร์เซ็นต์ เงินนี้จะไปลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจ  
สร้างงาน สร้างความเจริญขึ้นมา ก็จะกระทบไปหมด ผมเชื่อว่า ส.ส. ท่ีรักประชาชน มุ่งมั่น
ดูแลให้ประชาชนได้งบประมาณนั้นจะช่วยกันโหวตให้ร่างฉบับนี้ผ่านไป เพราะงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๖ นี้ก็เปรียบเหมือนสายฝนท่ีพร่างพรมโปรยปรายท่ัวท้ังแผ่นดิน อ านวยความสดชื่น 
ชื่นฉ่ า ให้ชีวิตชีวาให้กับประชาชนท้ังแผ่นดินท่ีรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐผ่านงบประมาณ
ปี ๒๕๖๖ งบประมาณนี้ก็เท่ากับต้อนรับ รัฐบาลจะเปิดประเทศเต็มรูปแบบในวันท่ี ๑ 
มิถุนายนแล้ว ก็ในวันพรุ่งนี้ ก็จะท าให้การท่องเท่ียวเราเต็มรูปแบบ ททท. ก็คาดว่าอาจจะมี
โอกาสดึงเป้าหมายนักท่องเท่ียวต่างชาติมา ๗-๑๐ ล้านคน เศรษฐกิจก็จะดีขึ้นมาสอดรับกับ
นโยบายได้ แล้วยังป้องกันเพอร์เฟกต์ สตอร์ม (Perfect Storm) หรือมรสุมเศรษฐกิจลูกใหม่
ท่ีจะเกิดขึ้น เราก็ต้องสร้างความเข้มแข็งของเราก่อน เพราะเราไม่ใช่ช้างป่วยนี่ครับ  
เราเป็นช้างท่ีก าลังมีพลัง ช้างท่ีจะเดินหน้าไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืน ท่านประธานครับ นโยบาย
ท่ีทางท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีได้น าเสนอมานั้นผมชอบหลายเรื่อง
โดยเฉพาะเรื่องการให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการแก้ไขความยากจนแบบพุ่งเป้า  
อันนี้ท่านประชาชนก็จะได้ผลประโยชน์จากงบประมาณนี้ ท าให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม ท่านประธานต้องดูยุทธศาสตร์ครับ รัฐบาลได้ทุ่มเทยุทธศาสตร์ไปเป็นจ านวนเงินถึง 
๕๔๙,๕๑๔ ล้านบาท คิดเป็น ๑๗.๒ ของงบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัย 



๙๐ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ธัญรดา ๔๑/๒ 
 
ได้มีประโยชน์จากงบประมาณนี้ โดยการท่ีเสริมสร้างคนให้มีสุขภาวะท่ีดี ใช้งบประมาณถึง 
๕๑,๘๘๓ ล้านบาท ๕๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท เพื่อสนับสนุนกลไกปฏิบัติหน้าท่ีของ อสม.  
หมอประจ าบ้านไม่น้อยกว่า ๑ ล้านคน แล้วก็ยังพัฒนาศักยภาพชีวิตคนตลอดช่วงชีวิต  
ใช้เงิน ๓๑,๖๙๙ ล้านบาท สนับสนุนอาหารเสริมนมให้กับเด็กตั้ง ๑,๔๗๐,๐๐๐ คน  
เป็นจ านวนไม่น้อย แล้วเด็ก ๆ ก็จะได้อาหารกลางวันไม่น้อยกว่า ๔๘๗ ,๘๐๐ คน  
จากงบประมาณท่ีเราก าลังจะพิจารณานี้ --------------------------------------------------------- 
 

- ๔๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๙๑ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สวรรยา ๔๒/๑ 
 
แล้วสิ่งหนึ่งยุทธศาสตร์ผมชอบท่ีท่านนายกรัฐมนตรีก าหนดไว้ก็คือด้านการสร้างโอกาส  
และเสมอภาคทางสังคม ใช้งบประมาณ ๗๕๙,๘๖๑ ล้านบาท คิดเป็นเงินมากท่ีสุด ๒๓.๙ 
ของวงเงินงบประมาณ เพื่อให้สวัสดิการพื้นฐานอย่างท่ัวถึงเป็นธรรม สร้างโอกาสและลด
ความเหลื่อมล้ าของสั งคมครับท่านประธาน สร้างหลักประกันสุขภาพให้คนตั้ ง  
๑๗,๗๐๐,๐๐๐ คน ไม่ดีตรงไหนครับ ประชาชนได้หลักประกันสุขภาพตั้ง ๔๗,๗๐๐,๐๐๐ คน  
ท่านประธานครับ ความเสมอภาคด้านการศึกษาก็ส าคัญรัฐบาลก็จัดการสนับสนุน 
ในงบประมาณนี้ให้การศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบพื้นฐาน ๙,๖๘๐,๐๐๐ คน จ านวนมากเลย
แล้วยังส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรท้องถิ่น โดยมีงบจัดสรรไปให้ถึง ๓๐๔,๓๕๖ 
ล้านบาท ก็จะช่วยเรื่องให้ความเข้มแข็งกับองค์กรส่วนท้องถิ่น ท่านประธานครับ ท้ังหมดนี้
ผมอยากจะขออนุญาตกราบเรียนว่ า โดย เฉพาะมี งบอี กกระทรวงหนึ่ งนะครับ  
งบกระทรวงมหาดไทย ซึ่งงบกระทรวงมหาดไทยนั้น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ท่านเป็น
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ท่านก็ได้จัดท างบประมาณกระทรวงมหาดไทยนั้นได้ รับเงิน 
๓๒๕,๕๗๘ ล้านบาท ท่านก าหนดไว้ดีครับท่านประธาน วิสัยทัศน์ของกระทรวงนี้ก็คือจะมุ่ง
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน บนฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงครับท่านประธานซึ่งงบประมาณกระทรวงมหาดไทยนั้นพันธกิจ 
ก็ชัดเจนในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย ความมั่นคงภายใน ซึ่งมีผลงาน 
มาตลอด ๓ ปีแล้ว แล้วก็จะดูแลให้เรียบร้อยต่อไปเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเศรษฐกิจ
ฐานราก อันนี้ประจักษ์ชัดเจนครับ ตอนนี้ ในชนบทเราเข้มแข็งส่งเสริมพัฒนาเมือง 
และโครงสร้างพื้นฐาน และสุดท้ายส่งเสริมสนับสนุนการบริหารราชการในระดับพื้นท่ี  
อันนี้ก็เป็นงานท่ีกระทรวงมหาดไทยจะด าเนินการจากงบประมาณเหล่านั้น ซึ่งสิ่งท่ีผมชอบ 
ก็คือผลสัมฤทธิ์ ผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงมหาดไทยนั้นจากการใช้งบประมาณก็เพื่อให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย เมืองมีการพัฒนา ผู้ประกอบเศรษฐกิจฐานราก
มีรายได้เพิ่มขึ้น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีความพร้อมรับมือกับ 
สาธารณภัย เกิดอะไรขึ้น กระทรวงมหาดไทยดูแลได้หมดครับ ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยนั้น
ยังมียุทธศาสตร์ไปเพื่อท่ีเพิ่มโอกาสเสมอภาคทางสังคมแล้วก็ยุทธศาสตร์เรื่องการเติบโต
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
บูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าใช้เงิน ๔,๕๒๗ ล้านบาท ส่วนดูแลอนุรักษ์ต่าง ๆ  



๙๒ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สวรรยา ๔๒/๒ 
 
นั้นใช้ ๙๗,๐๐๐ ล้านบาท ก็เป็นประโยชน์เพื่อประชาชน เพื่อสิ่งแวดล้อมสังคมเราท้ังสิ้น  
อันนี้อยู่ภายใต้ท่าน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ท่านดูแล ท่านประธานครับ เวลาผมต่อไปได้
อีกนิดหน่อยนะ ผมขออนุญาตจะจบแล้วนะครับ นาทีสุดท้ายก็อยากจะกราบเรียน 
ท่านประธานว่า ท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ท่าน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  
ท่านได้กล่าวไว้เลยยืนยันว่าพรรคพลังประชารัฐจะสนับสนุนเห็นด้วยกับงบประมาณ  
ปี ๒๕๖๖ นี้ เพราะเห็นเป็นเหมือนสายฝนท่ีพร่างพรม ผมขออนุญาตย้ าอีกครั้งโปรยปราย  
ท่ัวท้ังแผ่นดิน อ านวยความสดชื่น ชื่นฉ่ า มีชีวิตชีวาให้กับประชาชนท้ังปวงนะครับ  
ท่านประธานครับ ผม ไพบูลย์ นิติตะวัน ในฐานะเป็น ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ และเพื่อน 
ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ เราจะโหวตเห็นด้วยกับงบประมาณปี ๒๕๖๖ ทุกคนครับ  
ขอบคุณครับ 
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ได้ลงจากบัลลังก์ โดยมอบให้นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :   ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านวิรัตน์ วรศสิริน ตามด้วยท่านอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ครับ 
 
                 - ๔๓/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   วาสนา ๔๓/๑ 
 
   นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ
ผม วิรัตน์ วรศสิริน พรรคเสรีรวมไทย ท่านประธานครับ เนื่องจากการอภิปรายงบประมาณ
ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนท้ังประเทศเรียกว่าล้นหลามมากจริง ๆ  
ท่านประธาน พี่น้องแถวบ้านผมเขาลุ้นกันว่ารัฐบาลจะไป ๆ เสียคร้ังนี้หรือเปล่า งบประมาณ
ผ่านไม่ผ่านพี่น้องบอกไม่สนใจ ท่านประธานพี่น้องไม่สนใจ เพราะอย่างไรเขาก็ล าบาก
เหมือนเดิมอยู่แล้ว แต่ถ้าผ่านคนท่ีได้ประโยชน์ก็เป็นพวกบริษัทเจ้าสัวนายทุนก็ได้งบ ได้งาน 
ได้โครงการ ได้ปากถุง ๒๐  ๓๐ เปอร์เซ็นต์ต่าง ๆ ไปพี่น้องเขาพูดอย่างนั้นนะครับ  
ท่านประธานครับเขาฝากผมมาบอกว่ามาไล่ท่านนายกรัฐมนตรี ผมก็ว่ามันไม่ได้หรอกครับ 
ได้ แต่ อภิปราย แต่ เขาก็ ฝากผมมาไล่ ท่ านนายกรั ฐมนตรี จริ ง  ๆ  ท่านประธาน  
แล้วท่านประธานล่ะมีคนฝากเหมือนผมไหม ผมเชื่อว่าต้องมีเพราะท่านประธานรู้จักคนเยอะ 
ผมจึงใคร่จะกราบสวัสดีพี่น้องประชาชนผ่านท่านประธานไปยังพี่น้อง แต่ขออนุญาตไม่ผ่าน
ท่านนายกรัฐมนตรีเพราะท่านก็ไม่อยู่ คณะรัฐมนตรี ๓๕ ท่านมีอยู่ ๒ ท่านนะครับ เพราะว่า
ไม่กล้าฝากท่านนายกรัฐมนตรีเพราะเรตติง (Rating) ท่านก าลังตก ไม่ฝากดีกว่าอนาคตไม่ดี  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอภาพท่ี ๑ ครับ ท่านประธานครับ  
วันนี้ผมจะอภิปรายและอธิบายเหตุและผลของการท่ีไม่ควรรับหลักการแห่งร่ าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับนี้ ท่านประธาน
ท่ีเคารพ ถ้าพูดถึงการจัดท างบประมาณจะต้องค านึงถึงอะไร ค านึงถึงแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี
หรือจะค านึงถึงผลกระทบท่ีเห็นอยู่ข้างหน้า ณ ปัจจุบันนี้ ควรค านึงถึงอะไร ขอภาพท่ี ๒ 
ท่านประธานครับ นี่คือผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นข้างหน้าใน ๑ ปีนี้ ปัจจัยสิ่งท่ีต้องระวัง 
ก็อย่างเช่นโควิด (COVID) กลายพันธุ์ไม่กลายพันธุ์ ก็ยังวางใจไม่ได้เรื่องงบประมาณนี่  
ก็ต้องเผื่อ ๆ ไว้ก่อน เรื่องความผันผวนของเศรษฐกิจโลกอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อ 
จะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการฐานะการคลังของไทยอย่างแน่นอนอันนี้เป็นความเสี่ยง
การชะลอของเศรษฐกิจจีน ท้ังโควิด (COVID) ในจีนก็เป็นความเสี่ยงหนึ่ง เรื่องสงคราม 
รัสเซีย-ยูเครนกระทบต่อราคาน้ ามันแพง เรื่องความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์โลก อเมริกา จีน
รัสเซียต่าง ๆ ท้ังหมดนี้เป็นความเสี่ยง ส่วนปัจจัยสนับสนุนโควิด (COVID) มีแนวโน้ม 
จะกลับไปเป็นโรคประจ าถิ่นก็จะท าให้นักท่องเท่ียวมากขึ้น เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น  



๙๔ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   วาสนา ๔๓/๒ 
 
  อีกเรื่องครับท่านประธาน เงินกู้นี่ก็จะท าให้จีดีพี (GDP) โตขึ้น เมื่อก่อนเขา
บอกว่าการไม่เป็นหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ ค าพูดนี้สมัยนี้ใช้ไม่ได้ท่านประธาน เดี๋ยวนี้ต้องพูด
ว่าการเป็นหนี้เป็นลาภของประยุทธ์ เป็นทุกข์ของประชาชน อยู่มา ๘ ปีจีดีพี (GDP) โตเป็น
หนี้ ท้ิงภาระให้ประชาชนมาถึงทุกวันนี้  เดี๋ยวฝากท่านนายกรัฐมนตรีไปด้ วยนะครับ  
ท่านนายกรัฐมนตรีครับท่ีผมกราบเรียนท้ังหมดนี้ก็เป็นปัจจัยท่ีควรน ามาพิจารณา แต่รัฐบาล
จัดท างบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีของท่านนายกรัฐมนตรี ขอภาพท่ี ๓ ครับ 
นี่คือบทเรียนท่ีไม่เคยท าให้ฉลาดเลย รัฐบาลจัดท างบประมาณปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ จ าแนกตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติคร่ าครึ  ท่านประธานคร่ าครึ  ไม่ ได้หมายถึ งท่านประธานคร่ าครึ นะ 
หมายถึงยุทธศาสตร์ชาติคร่ าครึ ๒ ปีท่ีผ่านมา ท่านประธานครับ เกิดมหันตภัยหายนะ 
ของโลก โควิด (COVID) คร่าชีวิตคนบนโลกรวมแล้ว ๖,๓๐๐,๐๐๐ คน แต่ พลเอก ประยุทธ์ 
ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ๒ ปียังเข็นเอาเรือด าน้ าเข้าสภาให้ได้ ๒ ปี
ติดต่อกันไม่รู้จะเอาไปรบอะไร ไม่เข้าใจ ท่านประธานครับ นี่ก็ถือเป็นโชคดีของประเทศไทย
ท่ีฝ่ายค้านยับยั้งไว้ได้ มิฉะนั้นวันนี้เรามีเรือด าน้ าไม่มีเครื่องยนต์แล้ว ๓ ล า ตอนนี้มีแค่ 
ล าเดียวซื้อมาไม่มีเครื่องยนต์ก็ใช้เรือเอี้ยมจุ๊นลากไปก่อน เรือท่ีลากเกลือท่านประธาน  
นั่นลากไปก่อน มีแค่ล าเดียวลากไปก่อน เข็นกันจริงเข็นกันจังเรือด าน้ านี่ไม่รู้มีเงินปากถุง 
หรือเปล่าต้องถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีบอกไม่มี 
ถ้ามีทุจริตท่านรู้ท่านจะจับให้หมด ไม่มี ผมจ าได้ท่านพูดไว้ ท่านประธานท่ีเคารพครับ  
ส่วนของงบประมาณปีนี้ผมจะอภิปรายถึงปัญหาในภาพกว้างให้ท่านประธานและพี่น้อง
ประชาชนตามหนังสืองบประมาณโดยสังเขป ภาพต่อไปเลยครับ เล่มนี้ท่านประธาน  
ตั้งแต่ค าปรารภในนโยบายงบประมาณ ขอภาพต่อไปเลยครับ ก็โกหกประชาชนแล้วครับ  
 

- ๔๔/๑ 
 
 

 
 
 



๙๕ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     เสาวลักษณ์ ๔๔/๑ 
 
  เร่ืองท่ี ๑ บอกว่า งบประมาณปีนี้ด าเนินนโยบายขาดดุลทั้งนี้เพ่ือให้เศรษฐกิจ
เกิดการขยายตัว ผมบอกท่านประธานเลยไม่จริง โกหก เป็นการโกหกประชาชนว่าถ้าไม่กู้เงิน
ประเทศจะไม่พัฒนา ไม่จริง นี่ถ้าคิดแบบนี้ประเทศจะเป็นหนี้ไม่รู้จักจบสิ้น คิดเพียงแต่ว่า
ต้องใช้เงินมาก ๆ กู้มาก ๆ เศรษฐกิจโตถ้าเงินไม่พอก็กู้ ใช้หมดแล้วก็กู้ แจกหมดแล้วก็กู้  
เป็นเฮียกู้ ตกลงนี้ท่านประธานว่ายิ่งกู้ยิ่งรวยหรือว่ายิ่งกู้ยิ่งจนกันแน่ ค าถามนี้น่าจะต้องถาม
ท่านนายกรัฐมนตรีว่ายิ่งกู้ยิ่งรวยหรือยิ่งกู้ยิ่งจน เดี๋ยวรอท่านนายกรัฐมนตรีตอบด้วยนะครับ 
การกู้เงินนี้ท าให้เศรษฐกิจขยายตัวก็จริงแต่ขยายตัวไปพร้อม ๆ กับเพิ่มภาระให้กับประชาชน 
สุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้น ภาษีขึ้น น้ ามันแพง ค่าแรงถูก ผมถึงบอกว่าเป็นการโกหกค าโต 
กับประชาชน  
  เรื่องท่ี ๒ นโยบายงบประมาณบอกว่า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นี่ก็เช่นกันท่านประธาน ปีท่ีแล้วโควิด (COVID) ระบาดหนักมากใคร ๆ 
ก็กลัวตาย ท่านประธานจริง ๆ กลัวตาย ท่านนายกรัฐมนตรียังเวิร์ก ฟรอม โฮม (Work 
From Home) เลย อย่าบอกนะว่าเป็นชายชาติทหารไม่กลัวตาย ผมไม่เชื่อหรอก กลัวตาย 
คนเรากลัวตายท้ังนั้นจึงต้องเวิร์ก ฟรอม โฮม (Work From Home) ยอมรับเถอะ รัฐบาล 
ไม่ควักเงินซื้อวัคซีนให้ อบจ. อบจ. เขาก็กลัวชาวบ้านเขาจะตาย เขาก็เลยต้องเอางบท่ีพัฒนา
พื้นท่ีนี้มาแย่งซื้อวัคซีนเพื่อให้ประชาชนของเขาในเขตพื้นท่ีท่ีเขารับผิดชอบนี้ได้ฉีดวัคซีน  
เร็ว ๆ นั่นประชาชนของเขา อบจ. ไม่ใช่ประชาชนของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีประเทศไทย ไม่ใช่ ท่านประธานครับ พูดถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผมก็มานึกถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การเลือกตั้งเกิดปรากฏการณ์แลนด์สไลด์  
(Land Slide) ไถลเลย แลนด์สไลด์ (Land Slide) ไม่ใช่แดนไถลอย่างท่ีปรามาสกันไม่ใช่  
แต่ว่าต่อไปจะเห็นแลนด์สไลด์ (Land Slide) ท้ังแผ่นดินจริง ๆ บังเอิญท่านนายกรัฐมนตรี 
ไม่อยู่ถ้าอยู่ผมคิดว่าท่านต้องหนาว ต้องใส่เสื้อหนาวแน่  
  นโยบายข้อต่อไปข้อท่ี ๓ บอกว่า เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท างบประมาณ
ให้ครอบคลุมทุกแหล่งทุน ก็แน่นอนอยู่แล้วกู้เยอะขนาดนี้ ดอกเบี้ยก าลังขึ้น ต้องหาแหล่งทุน
ให้เยอะ ๆ ถูกแล้ว ลุงตู่กู้สิบทิศถูกแล้วต้องกู้เยอะ ๆ หาแหล่งทุนมาก ๆ ดอกเบี้ยมาตรฐาน 
 



๙๖ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     เสาวลักษณ์ ๔๔/๒ 
 
สหรัฐอเมริกาต่ ากว่าความเป็นจริงในวันนี้ถึง ๕ เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับค่าเงินเฟ้อ 
ของประเทศเรา ดังนั้นเมื่อดอกเบี้ยขึ้นในปีนี้ต้องขึ้นอย่างน้อย ๒ เปอร์เซ็นต์ มีแหล่งเงิน 
เยอะ ๆ ดี นี่ประเทศญี่ปุ่นเจอเอฟเฟกต์ (Effect) กรณีพิพาท ๔ เกาะกับประเทศรัสเซีย  
มาเมืองไทยท่านนายกรัฐมนตรีคิชิดะมาเยือนไทยให้กู้เงิน ๕๐,๐๐๐ ล้านเยน แหมก็ต้องกู้ 
ท่านนายกรัฐมนตรีรีบตกลงกู้ดีกว่า ต้องกู้ดีกว่า กู้ก็กู้ กู้แล้วก็ยืนอยู่บนขาตัวเองให้แน่น ๆ  
นะครับท่านนายกรัฐมนตรี อย่าชักน้ าเข้าลึก อย่าชักศึกเข้าบ้านก็แล้วกัน 
  ข้อท่ี ๔ ในค าปรารภบอกว่า งบประมาณคราวนี้จะเป็นการแก้ปัญหา 
การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Corona Virus 2019) พูดถึงเรื่องนี้ท่านประธาน  
การพิจารณางบประมาณปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ท่ีผ่านมาท้ัง ๒ ปี ฝ่ายค้านทัดทาน ทักท้วงว่า
ท่านไม่ได้จัดงบประมาณเพื่อเตรียมการรับสถานการณ์โควิด (COVID) ไม่มี แต่ท่านก็ยังใช้ 
เงินแบบทองไม่รู้ร้อน ประยุทธ์ไม่รู้หนาว สุดท้ายไม่มีเงิน ออกพระราชก าหนด ๑.๕ ล้านล้านบาท  
ท่านประธานท่านจ าได้แน่นอน ในครั้งนี้บอกว่าตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด 
(COVID) แล้วก็หวังว่าท่านจะไม่ออกพระราชก าหนดกู้ เงินอีก ผมล่ะกลัวใจจริง ๆ  
ใกล้เลือกตั้งจะกู้มาแจก เอาเงินภาษีประชาชนมาหาเสียง หาคะแนนกันเหมือนท่ีผ่านมา  
กลัว กลัวจริง ๆ  
  เรื่องท่ี ๕ เรื่องสุดท้ายพูดว่าให้ความส าคัญต่อกระบวนการการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน อันนี้ก็เพิ่งทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านให้ความส าคัญกับกระบวนการ  
มีส่วนร่วมประชาชน มีตั้งแต่เมื่อไร ท่านนายกรัฐมนตรีปากกับใจตรงกันไหม ปากผมกับใจ
ตรงกัน เดี๋ยวดูของท่านนายกรัฐมนตรี กฎหมายท่ีประชาชนเข้าชื่อกันท่านนายกรัฐมนตรี 
รัฐบาลไม่เคยให้การสนับสนุน ภาคประชาชนเขารวมตัวกัน รวมได้ ๑๐๐,๐๐๐ รายชื่อ  
เพื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย ท่านนายกรัฐมนตรีท่านไม่สนใจ ไม่มีการ
ผลักดันเลยแม้แต่น้อย ท้ังหมดนี้ในค าปรารภก็เขียนแค่ให้ดูดีเท่านั้นเองนะครับ --------------- 
 

- ๔๕/๑ 
 
 



๙๗ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    สิริพร ๔๕/๑ 
 
ขอภาพท่ี ๕ ท่านประธานท่ีเคารพ สัดส่วนของงบประมาณปี ๒๕๖๖ ฉบับนี้แบ่งออกเป็น  
๔ เรื่องตามนั้น ๑. ก็คือเรื่องของงบลงทุนกับงบประจ าสัดส่วนเป็นอย่างไร ๒. การก าหนด
งบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติดูดีแล้วหรือไม่ อย่างไร ๓. ความสัมพันธ์ระหว่างรายรับ
รายจ่ายสอดคล้องเหมาะสมหรือไม่ ๔. เงินกู้และหนี้สาธารณะท่ีเพิ่มขึ้นจะเป็นภาระต่อ
ประชาชนอย่างไรบ้าง จากท้ัง ๔ หัวข้อนี้จะบอกได้เลยว่างบประมาณฉบับท่ีสมควรท่ีจะ
ได้รับความไว้วางใจลงมติเห็นชอบผ่านสภาหรือไม่ ขอภาพท่ี ๖ ครับ เรื่องแรก ก็คือความได้
สัดส่วนของงบประมาณระหว่างงบลงทุนและงบประจ า ถ้าดูจากตัวเลข ปี ๒๕๖๖ จะเห็นว่า
สัดส่วนงบประจ าสูง ๗๕.๒๖ เปอร์เซ็นต์ ท่านประธานงบประจ านี่เป็นงบท่ีไม่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาประเทศได้แก่อะไรบ้าง ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เงินตอบแทน ค่าใช้จ่ายวัสดุต่าง ๆ
นานา ในเอกสารงบประมาณปี ๒๕๖๖ คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ได้ท้ังสิ้น ๒.๔๙ ล้านล้านบาท
รายได้ท่ีว่านี่เกิดจากการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ สรรพากร เป็นต้น ท่ีบริษัทห้างร้านเวลานี้  
ก็ร้องกันอยู่ถูกเรียกตรวจสอบสรรพากร สรรพสามิตก็อย่างเช่นภาษีน้ ามันท่ีเป็นต้นเหตุให้
ประเทศไทยน้ ามันแพงกว่าชาวบ้านเขาก็เพราะภาษีสรรพสามิตนั่นละ ยังมีภาษีศุลกากร
รวมท้ังภาษีท่ีดิน ตอนนี้ร้องกันระนาวอยู่เจอโควิด (COVID) ธุรกิจก็ขายไม่ได้ ภาษีท่ีดินก็จะ
จัดเก็บ เกิดเป็นไทยแล้วตายต้องกู้ ถึงตายก็ต้องกู้ ถ้าไม่กู้ไม่ช าระภาษีผิดกฎหมาย อย่างไร 
ก็ต้องกู้  ท้ังหมดในปีนี้จัดเก็บได้ ๒.๔ ล้านล้านบาท ขณะเดียวกันก็มีรายจ่ายประจ า
เหมือนกัน ๒.๔ ล้านล้านบาท ภาษาชาวบ้านพูดง่าย ๆ กินใช้หมด มีเท่าไรก็หมด ส่วนงบ
ลงทุนเป็นเรื่องของการน าไปพัฒนาประเทศก็มีน้อย มีแค่ ๒๑.๘๒ เปอร์เซ็นต์ น้อยเพราะ
อะไรครับ เพราะว่าเรายังมีภาระเงินผ่อนอีกมากมาย ผ่อนตึก ผ่านถนน ผ่อนเรือด าน้ า  
ผ่อนรถถัง ผ่อนอาวุธยุทโธปกรณ์ รถประจ าต าแหน่ง จิปาถะ ท่านประธานเห็นตึกสถานท่ี
ราชการใหญ่ ๆ โต ๆ ศูนย์ราชการใหญ่มโหฬาร สภาแห่งนี้ก็เหมือนกันโอ่โถงขนาดนี้  
สัปปายะสภาสถานท้ังหมดผ่อนท้ังนั้น ท่านประธานอาจจะบอกว่าท่ีใช้เงินประมาณช าระเป็น
เงินสดมันจะเป็นเงินผ่อนได้อย่างไร เงินสดก็จริงแต่กู้เงินงบประมาณกู้ขาดดุลงบประมาณ  
สดทางนั้นแต่กู้ทางนี้ ของเก่าผ่อนมา ๘ ปีแล้วยังผ่อนไม่หมดปีนี้จะกู้เพิ่มอีก ท่านประธานครับ  
ท้ังหมดนี้ก็เป็นเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจ า งบประมาณท่ีรัฐบาลตั้งไว้ในแต่ละปี 
จะเป็นภาระผูกพันไปถึงรัฐบาลต่อไป และผูกพันถึงรัฐบาลหน้าและลูกหลานคนไทย 
ต่อไปเรื่อย ๆ ดังนั้นถึงเวลาแล้วท่ีรัฐบาลนี้จะต้องควบคุมรายจ่ายเลิกท าตัวเป็นซานตาตู่  



๙๘ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    สิริพร ๔๕/๒ 
 
ได้แล้ว เลิก และกลับมาเอาจริงเอาจังกับการลดรายจ่ายภาครัฐลง บริหารบุคลากร
ข้าราชการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างสิ่งท่ีเรียกว่า สมาร์ต กัฟเวิร์นเมนต์ แมนเพาเวอร์ 
(Smart Government Manpower) รู้จักไหมท่านนายกรัฐมนตรี รัฐบาลนี้จิ๋วแต่แจ๋ว จิ๋วแต่
แจ๋วนี่ไม่ต้องคลานตูดโด่งไปพบบิ๊กจิ๋ว ไม่จ าเป็นแก่แล้วอย่าไปคลานไม่ไหว เพียงแค่รีดไขมัน
ลดความอ้วนให้รัฐบาลผอมลง จะได้ท างานกระฉับกระเฉงขึ้น เขาเรียกว่า ลีน กัฟเวิร์นเมนต์ 
(Lean Government) ให้ผอมบางลงก็จะเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้ท างาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท่านนายกรัฐมนตรีท่านไม่อยู่ ถ้าอยู่จะบอกท่านกลับไปศึกษาดู  
ลีน กัฟเวิร์นเมนต์ (Lean Government) จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อได้ ๑๒ ปี เท่ียวหน้ามา
ประเทศถังแตกไม่มีเงินเดี๋ยวจะบริหารไม่ได้  ต้องไปศึกษาครับท่านนายกรัฐมนตรี  
ขอภาพท่ี ๗ ครับ ภาพนี้คือสัดส่วนของงบประมาณแบ่งตามยุทธศาสตร์ท่ีท่านแยกไว้เป็น 
๖ ด้าน ด้านความมั่นคง ด้านความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
เรื่องลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่องการพัฒนาจัดการภาครัฐ อันนี้แยกเป็นด้าน  ๆ
๖ ด้าน เมื่อแยกเป็นด้าน ๆ แล้วท่านก็เอางบประมาณแต่ละกระทรวง หน่วยงานนี้จับใส่ ๆ 
ในยุทธศาสตร์อันไหนตรงกันอันไหนก็ใส่เข้าไป ----------------------------------------------------- 
 

- ๔๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ศันสนีย์ ๔๖/๑ 
 
เพื่อจะได้ดูว่าประเทศไทยจะเดินไปทางไหน ท่านประธานท่ีเคารพครับ สิ่งหนึ่งท่ีผมรู้สึก 
ไม่ค่อยสบายใจนักต่อการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ก็คือว่า เรื่องท่ีสมควรจะ
ส่งเสริมก็กลับไม่ได้ส่งเสริมเท่าท่ีควร เรื่องท่ีเอางบประมาณไประบบราชการเทอะทะ  
อ้วนท้วนสมบูรณ์ก็ให้มากขึ้น มากเรื่อย ๆ ท่านประธาน จากภาพนี้ตัวเลขยุทธศาสตร์ 
ด้านความสามารถในการแข่งขันแท่งสีส้ม ซ้ายมือแท่งท่ี ๒  ๑๒.๔ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น  
แท่งสีฟ้าท่ีต่ าเตี้ยเร่ียดิน ๓.๙ เปอร์เซ็นต์ เร่ืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็น้อยมาก ส่วนแท่งสีเขียว
บริหารจัดการภาครัฐสูง เอาเงินไปพัฒนาภาครัฐสูง ๒๐.๗ เปอร์เซ็นต์ ยังมีแท่งสีน้ าเงิน 
ขวาสุดงบด าเนินการของภาครัฐเอาเงินไปท างานให้ส าเร็จสูง ๑๒.๖ เปอร์เซ็นต์ ท่านประธาน
ว่าการจัดการงบประมาณอย่างนี้มันผิดทิศผิดทางหรือไม่ครับ ท่านประธาน ผมว่าผิด  
ขอภาพต่อไป นี่คือดัชนีวัดความสามารถของกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific)  
๑๔ ประเทศ เพียร์ กรุ๊ป แรงกิ้ง (Peer Group Ranking) ไทยอยู่อันดับ ๙ ท่านประธาน ๙ 
ใน ๑๔ ประเทศไม่ถือว่าดีนะครับ อย่าดีใจ ในภาพแบ่งความสามารถออกเป็น ๔ ประเภท  
๑. อีโคโนมิก เพอร์ฟอร์แมนซ์ (Economic Performance) ตรวจสอบความสามารถ 
ด้านเศรษฐกิจ ๒ กัฟเวิร์นเมนต์ เอฟฟิเซียนซี (Government Efficiency) ประสิทธิภาพ 
ในการท างานภาครัฐ บิสิเนส เอฟฟิ เซียนซี (Business Efficiency) ประสิทธิภาพของ
ภาคเอกชน และสุดท้าย อินฟราสตรักเจอร์ (Infrastructure) โครงสร้างพื้นฐาน ท่าน
ประธานจะเห็นนะครับว่าตัวเลขที่ตกมหาศาล ๒ ช่องสุดท้ายนี้ เฮลท์ แอนด์ เอนไวรอนเมนต์ 
(Health and Environment) สุขภาพและสิ่งแวดล้อม อันดับที่ ๔๙ เอดูเคชัน (Education) 
การศึกษา อันดับท่ี ๕๖ จากสถิตินี้แสดงให้เห็นว่าไทยยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัยและ
เร่ืองการศึกษา เร่ืองการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนยังต่ ามาก เพราะฉะนั้นการจัดสรร
งบประมาณของรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีควรต้องดูในรายละเอียดเหล่านี้ถึงจะเรียกว่ามี
ยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงนะครับ ท่านประธานครับ ต้องกราบเรียนท่านประธาน ปัจจัย ๔ 
อาหาร ท่ีอยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ท่านประธานว่าอะไรส าคัญท่ีสุด คนไทย
ต้องการอะไรมากที่สุด หัวหน้าพรรคผม ท่านพลต ารวจเอก เสรีพิสุทธิ์ หล่อ ๆ นั่งข้างหลังผม 
ท่านเดินหาเสียงมาท่ัวประเทศ พูดคุยกับพี่น้องมาท้ังประเทศแล้ว พี่น้องขาดท่ีดินท ากิน 
ท่านประธาน ขาดท่ีอยู่อาศัย ประเทศไทยแม้จะมีพื้นท่ีใหญ่เป็นอันดับ ๕๐ ของโลกจาก 
๑๙๖ ประเทศ แต่ประชาชนนับล้านครอบครัวไม่มีท่ีดินท ากิน นับ ๑๐ ล้านคนไม่มีท่ีอยู่ 



๑๐๐ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ศันสนีย์ ๔๖/๒ 
 
อาศัยของตนเอง แต่ท่านประธานท่ีดินทหารมีไม่รู้กี่ร้อยไร่ ควรเอามาจัดสรรแบ่งปันให้พี่น้อง 
ปล่อยไว้รกร้างไม่รู้จะเกิดประโยชน์อะไร ท่านประธานครับ ถ้าหากท่านประธานดูตัวเลข
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ งบท่ีลงสู่พ่ีน้องจริง ๆ มันมีเพียงบางส่วนเล็ก ๆ น้อย ๆ 
เท่านั้นเอง ขอภาพท่ี ๙ ครับ ดังนั้นรัฐบาลท่ีรักประชาชนควรเพิ่มสัดส่วนงบประมาณ 
ในส่วนของด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม แท่งสีส้ม ๑๒.๔ เปอร์เซ็นต์เพ่ิมขึ้นไป แท่งสีฟ้า
ต่ าเตี้ยเรี่ยดินเพิ่มขึ้นไป ค าตอบง่าย ๆ เมื่อมีขึ้นก็ต้องมีลง และอะไรท่ีควรลง เรื่องความ
มั่นคงยังมีความจ าเป็นไหม ท่ีจะต้องซื้อรถถัง เรือด าน้ า หรือซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ 
ค่าตอบแทนนายพลต่าง ๆ มากมายขณะนี้ยังมีความจ าเป็นหรือไม่ กราบขอบพระคุณ 
ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงครับอุตส่าห์เข้ามาฟัง กราบขอบคุณครับ ผมประกาศนิดหนึ่ง
ชาวบ้าน คนท่ีบ้านจะได้รู้ครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็มา ท่านประธานครับ และในส่วนของ
การพัฒนาราชการ ระบบราชการ ผมว่าไม่ต้องอ้วนแล้ว ไม่ต้องกินดีอยู่ดีกว่านี้แล้ว  
ไม่ต้องพัฒนาฝึกอบรมอะไรมากมายหรอกครับ ไม่ต้องแล้ว ขอภาพท่ี ๑๐ ท่านประธานครับ 
ปิดชื่อหมดแล้ว นี่คือหนังสือยืมทดลองเงินงบประมาณไปฝึกอบรมสัมมนาของ สปง.กอ.รมน. 
ท่าน ผอ. กอ.รมน. มานั่งพอดี วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ปลายปีท่ีผ่านมา นั่นเป็นช่วง
หายนะโควิด (COVID) ฆ่าชีวิตคนไทยพอดี ปลายปีท่ีแล้วโควิด (COVID) ระบาดหนัก  
เดือน ๗ เดือน ๘ เดือน ๙ เดือน ๑๐ พอเดือน ๑๒ โควิด (COVID) เริ่มซาก็ถึงเวลาจัดเฮฮา
สัมมนาปาร์ตี (Party) ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๗/๑ 
 

 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       รัศมี ๔๗/๑ 
 
๒ วัน ๑ คืน ละเลงงบ ๙๐ คน ใช้ไป ๒๐๒,๙๒๐ บาท ถึงว่าทหารต ารวจใคร ๆ ก็จะวิ่งไป 
กอ.รมน. กัน อ๋อมันดีอย่างนี้นั่นเอง ท้ัง ๆ ท่ีช่วงเวลานั้นเป็นช่วงวิกฤติสาธารณสุขกับ 
การคลังของประเทศ ประเทศไม่มีเงินถังแตก ต้องออก พ.ร.ก. เงินกู้ ๑.๕ ล้านล้านบาท  
คนก็ตายกันมากมาย สภานี้หน้าบางไม่ให้จัด ท่านนายกรัฐมนตรีครับ ท่านมาพอดี  
ใครจะเจ็บจะตาย ประเทศชาติจะถังแตกบรรลัยอย่างไร ท่านก็ไม่เกี่ยวอย่างนั้นหรือครับ  
ผมเชื่อว่าท่านไม่ได้คิดอย่างนั้น แต่ว่าผมก็อภิปรายไปอย่างนั้นล่ะ ผมเชื่อว่าท่านต้องรักชาติ 
จริง ๆ แล้วงบประมาณทหารผมว่าไม่ต้องเยอะแล้วล่ะครับ ผมผ่านค่ายทหารเห็นเงียบ ๆ 
ทหารบอกผมเอง วันพุธเล่นกีฬา วันธรรมดาเล่นกอล์ฟ ของท่านนายกรัฐมนตรีน่าจะวันเสาร์
ข่าวเขาบอกมา ท่านประธานครับ ผมน าหลักฐานเล็ก ๆ น้อย ๆ มาเรียนฟ้องต่อท่านประธาน 
ไม่ฟ้องท่านนายกรัฐมนตรี เพราะว่าท่านเป็น ผอ. กอ.รมน. ท่านเป็นชายชาติทหาร  
ท่านจะช่วยกัน ผมต้องฟ้องท่านประธาน ท่านประธานครับ ฉะนั้นงบในส่วนพัฒนาราชการ
จะต้องผอมลง ต้องลดลงได้แล้ว หน้าท่ี ๑๑ เรามาดู รายรับของประเทศประกอบไปด้วย  
๒ ส่วนคือรายได้และเงินกู้ สัดส่วนเป็นอย่างไรเป็นตามนั้น ส่วนรายได้จัดเก็บก็ไม่รู้ว่าจะ
จัดเก็บได้ตามเป้าหรือไม่ เพราะประชาชนทุกวันนี้ก็ทุกข์ยากกันท้ังประเทศแล้ว ยังจะมีเงิน
มาให้รัฐบาลจัดเก็บรีดนาทาเร้นได้มากขนาดไหนผมก็ไม่ทราบ แต่ถ้าจัดเก็บไม่ตามเป้า 
ก็ต้องกู้ ตามกราฟ (Graph) ด้านขวามือท่านประธานจะเห็นว่าตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ มาก็กู้มา  
๓ แสน ๔ แสน ๕ แสน ๖ แสน ๗ แสน เจ็ด เจ็ด เจ็ด กู้มาเรื่อย ถึงวันนี้เกือบจะ ๑๐ ล้านล้าน 
แล้วหนี้สาธารณะท้ังประเทศ อันนี้ก็เฉพาะเงินกู้ตาม พ.ร.บ. ยังมีเงินกู้ตาม พ.ร.ก. อีก เงินกู้
นอกงบประมาณอีก เป็นงบประมาณตั้งเยอะแยะ กู้ กู้ กู้ สุดท้ายก็ตกเป็นภาระของ
ประชาชน จีดีพี (GDP) ท่ีเกิดจากการกู้ของรัฐบาลนี่มันท าให้เศรษฐกิจโตก็จริง แต่มันท าให้
เกิดความเหลื่อมล้ าระหว่างคนรวยกับคนจนห่างกันมากยิ่งขึ้น มากยิ่งขึ้น ท าให้ราคาสินค้า
แพงขึ้น ประชาชนยากจนลง คนจน ๙๐ เปอร์เซ็นต์อยู่ในประเทศท่ีมีคนรวย ๑๐ เปอร์เซ็นต์
ราคาสินค้าจะแพงมาก คนจนซื้อไม่ไหว เงินมันห่างกันเยอะ มาวันนี้ของแพงท้ังแผ่นดิน  
จนท้ังแผ่นดินเจ็บจนเจ๊งกันท้ังแผ่นดิน ก็ไม่ทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านรู้สึกถึงตรงนี้ไหม 
แต่ผมคิดว่าท่านน่าจะไม่รู้หรอก เพราะว่าท่านมีเงินเดือนกับเบ้ียประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ 
หลาย ๑๐ คณะรวมกันผมก็ไม่ทราบว่าเท่าไร จะถึงล้านบาทหรือเปล่า หรือใกล้ล้านบาท 
ก็ไม่ทราบ แต่ว่าไม่ใกล้ก็ประมาณนั้นผมว่านะ ผมคิดว่าคนท้องอิ่มไหนเลยจะเข้าใจคนท้องหิว  



๑๐๒ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       รัศมี ๔๗/๒ 
 
นี่เป็นตัวเลขหนี้สาธารณะ ขอภาพท่ี ๑๒ ภาพหนี้สาธารณะครับ ตัวเลขหนี้สาธารณะถึงวันนี้ 
๙.๙๕ ล้านล้านบาท นักกู้แห่งลุ่มแม่เจ้าพระยาภาค ๕ เห็นท่านสมาชิกบอกไว้ แต่ว่าน่าจะ
เป็นภาค ๘ เพราะนี่ ๘ ปี เดิมทีเราก็ก าหนดเพดานหนี้สาธารณะไว้ท่ี ๖๐ เปอร์เซ็นต์  
เป็นวินัยการเงินการคลังท่ีท ามาโดยตลอด แต่ปรากฏว่าเกิน ท าไม่ได้ ท าไม่ได้ก็ออกมติ
คณะรัฐมนตรีขยายเพดานหนี้ ๖๐ เป็น ๗๐ นี่ก็ถือเป็นผลงานฝีมือของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
คนท่ีชื่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา วิธีการคุมหนี้สาธารณะไม่เป็นไปตามกฎหมายก็คือ 
แก้กฎหมาย ถ้าเป็นอย่างนี้ใคร ๆ ก็เข้ามาบริหารได้ ใคร ๆ ก็เป็นนายกรัฐมนตรีได้  
ท่านนายกรัฐมนตรีผมว่ามันก็ไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรเยอะแยะมากมาย  
  ขอสไลด์ (Slide) ต่อไปภาพท่ี ๑๓ นายกรัฐมนตรีพอดีก็ดีแล้วนะครับ  
นี่ก็เป็นสไลด์ (Slide) ท่ีเปิดตัวเลขท่ีท่านนายกรัฐมนตรีได้ตอบสภาไปแล้วว่า ภาพนี้ 
ท่านนายกรัฐมนตรีผิดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง มาตรา ๒๐ ท่ีจะต้องให้
งบประมาณลงทุนนี้มากกว่า ๒๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบไปแล้วว่าไม่ใช่
ความผิดของท่านเป็นความผิดของสภา ท่านนายกรัฐมนตรีครับ อย่างไรก็ตามความมุ่งหมาย
แห่งกฎหมายคือต้องเกิน ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ------------------------------------------------------------ 
 
                 - ๔๘/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๓ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ศิริรัตน์ ๔๘/๑ 
 
ไม่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะตอบอย่างไรก็ตามก็ต้องมีคนรับผิดชอบ เพราะมีการกระท าผิด
กฎหมายไปแล้วมันต่ ากว่า ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ใครจะเป็นคนรับผิดชอบการพิจารณาในชั้น
กรรมาธิการประธานในท่ีประชุมต้องรับผิดชอบไหม ต้องอยู่แล้วอันนั้นแน่นอน กรรมาธิการ
ท่ีเห็นชอบ ขอภาพท่ี ๑๔ ครับ หรือแม้แต่สมาชิกในสภานี้ ท่ีเห็นชอบในวาระท่ี ๓ นี้  
ต้องรับผิดชอบไหมเพราะท าให้ผิดกฎหมายต้องรับผิดชอบ ผมคิดว่าต้องรับผิดชอบ
เหมือนกันในเมื่อผิดกฎหมายแล้วต้องมีคนรับผิดชอบเพียงแต่ใครจะเป็นผู้ รับผิดชอบ 
เท่านั้นเอง ในเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าท่านไม่ต้องรับผิดชอบ ถ้าอย่างนั้นคนท่ี
รับผิดชอบก็คือคนท่ีเห็นด้วยกับการผ่านมติในวันนั้น เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับท่านประธาน
ซึ่งมีการท าผิดกฎหมาย ผมก็อยากขออนุญาตรอฟังท่านนายกรัฐมนตรีชี้แจงอีกครั้งก่อนท่ีจะ
ด าเนินการต่อไปนะครับ ท่านประธานท่ีเคารพครับท้ังหมดนี้ก็คือการสรุปภาพรวมของ
งบประมาณปี ๒๕๖๕ ว่างบประมาณดังกล่าวท้ังหมดนี้จะมีลักษณะท่ีส าคัญอยู่ ๓ อย่าง 
  ๑. เป็นการจัดสรรงบประมาณที่ให้ความส าคัญต่องบประจ า มีสัดส่วนของงบ
ลงทุนน้อยไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศทั้งปัจจุบันและอนาคต 
  ๒. มีการก าหนดเน้นจุดยุทธศาสตร์ท่ีผิดพลาดท าให้ประเทศไทยเสียโอกาส 
ไม่เตรียมพร้อมประเทศต่อสถานการณ์ในอนาคต 
  ๓. เป็นการจัดงบประมาณท่ีเพิ่มภาระหนี้สินให้กับประเทศและประชาชน 
เพ่ิมสัดส่วนหนี้สาธารณะสูงสุดเท่าท่ีเคยมีมาก่อน ท่านประธานครับสุดท้ายนี้พระราชบัญญัติ
งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๖ ฉบับนี้จึงเป็นการจัดสรรงบประมาณท่ีไม่เห็นหัวประชาชน
ดังนั้นพรรคเสรีรวมไทยจึงไม่อาจลงมติให้ความเห็นชอบต่อพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้  
กราบขอบพระคุณท่านประธานและกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีท่ีมานั่งฟัง  
กราบขอบพระคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบพระคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่าน ดอกเตอร์อิสระ เสรีวัฒนวุฒิครับ เชิญครับ ตามด้วยท่าน พันต ารวจเอก ทวี 
สอดส่อง ครับ 
  นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา
ผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ กระผม นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี  
รายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ท่านประธานครับ ฝุ่น ฝน จน เจ็บ คือ ๔ ค าท่ีผมพูดไว้ท่ีสภานี้ 



๑๐๔ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ศิริรัตน์ ๔๘/๒ 
 
เมื่อ ๒ ปีท่ีแล้ว จนถึงวันนี้เราก็ยังอยู่ในวังวนนี้อยู่ท่ีหลายคนเรียกมันว่าวิกฤติซ้อนวิกฤติ  
แต่ผมเรียกว่าวิกฤติยกก าลังเพราะมันซ้อนไม่รู้กี่ชั้นครับ สารพัดสงคราม สงครามการค้า
สงครามโลกระบาด สงครามน้ ามัน สงครามระหว่างประเทศ แต่สงครามท่ีรุนแรงท่ีสุดท่ีเป็น
ปัญหาท าให้คนไทยเดือดร้อนท่ีสุดรบเท่าไรก็ไม่ชนะคือสงครามกับหนี้ ท่านประธานครับ  
หนี้ของคนไทยท้ังหมดถ้าเอามารวมกันท่ีเราเรียกว่าหนี้ครัวเรือน มีอยู่ ๑๔.๕ ล้านล้านบาท 
ถ้าเทียบกับก่อเกิดรายได้หรือจีดีพี (GDP) ๑๖.๒ ล้านล้านบาท ถ้าคิดเป็นสัดส่วนก็คือ  
๙๐ เปอร์เซ็นต์กว่า ๆ พูดให้ท่านประธานเห็นภาพง่าย ๆ อย่างนี้ครับว่าถ้าสมมุติ ๑ วัน  
มี ๒๔ ชั่วโมง แปลว่าคนไทยจมอยู่กับกองหนี้เกือบ ๒๓ ชั่วโมง เช้ายันนอน หลอนยันฝัน 
ระบบเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยหนี้แบบนี้เหมือนไฟลุกลามประเทศครับ ไม่มีทางไปข้างหน้าได้  
ถ้าเรายังพะวักพะวนอยู่กับการชักหน้าให้ถึงหลัง เพราะฉะนั้นไม่มีทางออกท่ีไหนครับ ยกเว้น
สะพานต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร ยอดฮิตเลยก็สะพานพระราม ๘ สะพานพระราม ๗  
ท่ีแทบทุกเดือนครับจะมีพี่ ๆ แท็กซี่ไปรอโดดสะพาน ท่ีเห็นบนหน้าจอตอนนี้ครับโดยเฉพาะ
ปี ท่ีผ่านมาครับ ไม่รู้กี่ รายแล้วท่ีมื ดแปดด้าน มองไม่ เห็นทางไหนก็ เลยเห็นทางตัน 
เป็นทางออกเรียงแถวกันไปโดดสะพานครับจนแทบจะต้องแจกบัตรคิว ดังนั้นสงครามหนี้ 
๑๔ ล้านบาทกว่า ๆ นี้ท้ังหนี้ครัวเรือนและหนี้ธุรกิจ เป็นไปไม่ได้หรอกครับท่ีจะเอาเงิน
งบประมาณฉบับนี้ ท่ีมีอยู่แค่ ๓ ล้านล้านบาทมาจ่ายหนี้ให้ แต่สิ่งท่ีเป็นไปได้และสิ่งท่ี
งบประมาณฉบับนี้ควรจะท าก็คือท าอย่างไรไม่ให้หนี้ก้อนนี้มันใหญ่ขึ้น เรื่องหนี้นี้ถือเป็น
ตัวการแรกครับท่ีท าให้เราอยู่ในสภาพท่ีเรียกว่าหาเช้าค่าแรงขั้นต่ า ๓๐๐ บาท ไม่พอกินค่ า 
๓๕๐ บาท อย่าใช้ค าว่าหาเช้ากินค่ าเลยครับ ------------------------------------------------------- 
 

- ๔๙/๑ 
 

 
 
 
 



๑๐๕ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    ภาวดี ๔๙/๑ 
 
ท่ีจริงหาเช้ากินเท่ียงก็ไม่พอแล้วครับ เรื่องหนี้จึงถือเป็นปัญหาส าคัญของหลักการเศรษฐกิจ
ทันสมัยท่ีผมรับผิดชอบอยู่ แต่นอกจากหนี้ยังมีอีก ๒ ตัวการส าคัญครับ ตัวการท่ี ๒ ก็คือ 
ไม่มีทุน ท่ีว่าไม่มีทุนคือเข้าไม่ถึงแหล่งทุนท่ียุติธรรม ท าอย่างไรป้านงค์ท่ีตลาด ป้าแก้ว 
เข็นข้าวแกง ลุงแดงท่ีแผงผลไม้ พวกนี้ไม่ใช่ลูกค้าเกรดเอ (A) ของธนาคารถึงจะเข้าถึง 
แหล่งทุนท่ีมีอัตราดอกเบี้ยท่ีเป็นธรรม ไม่ใช่กู้มาหามาเท่าไรก็จ่ายดอกเบี้ยหมด อีกตัวการหนึ่ง 
คือการขาดภูมิต้านทานทางเศรษฐกิจ ทุกวันนี้เราพูดกันเยอะว่าท าอย่างไรให้รวย รวยทางลัด
ท าอย่างไร โดยเฉพาะหลายคนพูดเรื่องคริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) แต่สิ่งท่ีพูด 
กันน้อยและแทบจะไม่พูดคือมันมีความเสี่ยงอะไร จะบริหารยังไง วินัยการเงินท าอย่างไร 
หรือจะสร้างความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับสัญญาท่ีไม่เป็นธรรมอย่างไร ท่านประธานสภา
ผู้แทนราษฎรบอกกับพวกเราท่ีเป็น ส.ส. เสมอว่าเป็น ส.ส. ต้องหัดย่อความให้เป็น  
ผมขอสรุปย่อตัวการท่ีท าให้ เกิดไฟเศรษฐกิจเป็น ๓ ข้อนี้ครับ จมกองหนี้  ไม่มีทุน  
ขาดภูมิต้านทาน ไฟเศรษฐกิจท้ัง ๓ นี้ผมเรียกว่า สามเหลี่ยมวอดวาย แล้วผมก็ขอสรุป
งบประมาณฉบับนี้ด้วยภาพท่ีปรากฏบนจอตอนนี้ครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
  นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ภาพนี้เป็นมีม (Meme) ท่ียอดฮิต 
ในอินเทอร์เน็ต (Internet) ซึ่งผมคิดว่าสะท้อนถึงสามเหลี่ยมวอดวายท่ีผมพูดถึงกับ
งบประมาณฉบับนี้ รูปนี้เป็นรูปของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งท่ีโด่งดังมากในอินเทอร์เน็ต (Internet) 
ท่ีผมบอกว่าสะท้อนคือมันเห็นบ่อยในสังคมว่าในขณะท่ีไฟก าลังไหม้ในหมู่บ้านทุกคนวุ่นวาย
ดับไฟกันอยู่  จะมีน้องอยู่คนหนึ่ ง ท่ีหันหน้าไปทางอื่นแล้วก็โพสต์  (Post) ท่าถ่ายรูป 
ไม่สนใจโลก แต่ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่ากรรมาธิการท่ีก าลังจะตั้งขึ้นเพื่อพิจารณางบฉบับนี้  
ไปแก้ไขเรื่องนี้ได้ เพราะอะไร เพราะว่าพอเรารู้อยู่แก่ใจว่าคนส่วนใหญ่จมอยู่กับกองหนี้ 
ค าถามแรกท่ีผมและเพื่ อนสมาชิกในพรรคภายใต้การน าของท่านหัวหน้าพรรค 
และท่านเลขาพรรคถามก็คือว่าแล้วคนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร ก็ปรากฏว่า  
๒๑ ล้านครัวเรือนของไทย ๑ ใน ๓ คือเกษตรกร ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุครับว่าตลอด ๓ ปี 
ท่ีผ่านมาเราถึงต่อสู้เพื่อพี่น้องเกษตรกรมาตลอด ผ่านนโยบายท่ีเราเรียกว่าประกันรายได้  
เราให้ความส าคัญเรื่องนี้ถึงขนาดว่าตอนจะร่วมรัฐบาลเรากราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรี  
ว่าต้องบรรจุประกันรายได้เข้าเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล เราทราบดีครับว่าประกันรายได้  



๑๐๖ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    ภาวดี ๔๙/๒ 
 
เป็นภาระกับงบประมาณแผ่นดินค่อนข้างมาก แต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเงินท่ีมาจาก 
ภาษีประชาชนก้อนนี้ไม่ได้ไปไหนครับ ย้อนกลับไปถึงมือประชาชนโดยตรงแทบทุกคน  
ต่างกับหลายนโยบายในอดีตท่ีมีช่องทางให้โกง นโยบายนี้ประกันรายได้ไม่มีช่องทางให้โกง
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ถึงต่อสู้ เรื่องนี้มาตลอด  
จนถึงวันนี้เราถึงช่วยพี่น้องเกษตรกรไปแล้วเกือบ ๘ ล้านครัวเรือน เมื่อสักครู่ผมบอก 
ท่านประธานว่าคนไทยมี ๒๑ ล้านครัวเรือน ๑ ใน ๓ เป็นเกษตรกร ถ้าอย่างนั้นแปลว่า  
๘ ล้านครัวเรือนท่ีเราช่วยไปนี้ก็คือถึงมือเกษตรกรทุกคนแล้ว ท่านประธานครับ เดี๋ยวจะหา
ว่าผมพูดลอย ๆ ผมเองเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ได้เดินทางไปก าแพงเพชร ระหว่างไปก็แวะพัก  
ท่ีชัยนาทได้พบกับคุณป้าคนหนึ่งครับ ผมไม่รู้จักแกมาก่อนนะครับ ทราบชื่อทีหลังว่า 
ชื่อป้าชลอ และขออนุญาตท่านประธานเปิดคลิป (Clip) นี้ท่ีฟังป้าชลอพูดว่าเขาได้รับอะไร
จากประกันรายได้บ้าง ขออนุญาตเปิดครับ  
   
 

- ๕๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ศิริวรรณ ๕๐/๑ 
 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
  นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผมคิดว่า
ท่านประธานคงคิดแบบเดียวกับผมว่าเห็นแบบนี้ก็เลยไม่แปลกว่าท าไมเราถึงยืนยันว่า  
เรื่องประกันรายได้ต้องท าต่อไม่ว่าจะเปลี่ยนอีกกี่รัฐบาลก็ตาม ทีนี้ ๓ ปีท่ีผ่านมาเราสู้ให้กับ
เกษตรกร แต่อีก ๒  ๓ วันข้างหน้านี้ ผมแล้วก็เพื่อน ๆ ในพรรคประชาธิปัตย์จะขอมาสู้ให้กับ
คนอีก ๒ ใน ๓ ของประเทศที่ประกอบอาชีพอื่นท่ีไม่ใช่เป็นเกษตรกร แต่ได้รับผลกระทบจาก
พิษไฟเศรษฐกิจจากสามเหลี่ยมวอดวาย ท่านประธานทราบไหมว่าข้าราชการครูมีหนี้  
ในระบบท่ีถูกหักหนี้และได้รับเงินเดือนต่ าสุดท่ีผมไปเช็กมา ๓๔ บาท ผมได้ยินมากับหูว่า
ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการต ารวจ หักหนี้เฉพาะในระบบหรือรับเงินเดือน
ต่ าสุดอยู่ท่ี ๒ บาท ผมถึงต้องถามว่าเหลือไว้ท าไม ๒ บาท เขาบอกว่าต้องเหลือไว้เพื่อเป็น
หลักฐานว่ามีการจ่ายเงินเดือนแล้ว ทีนี้ถ้าเราจะก าจัดไฟเศรษฐกิจพิษจากสามเหลี่ยม 
วอดวายนี้ถามว่าท าได้อย่างไร ก็ต้องหวังจากงบประมาณฉบับนี้ว่าจะเป็นเหมือนถังดับเพลิง 
คราวนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าถังดับเพลิงนี้มีสารอะไรบ้างท่ีจะใช้ในการดับเพลิง ปีนี้ก็ถือว่า  
เป็นก้าวส าคัญของพรรคประชาธิปัตย์ แล้วก็เป็นนิมิตหมายของเศรษฐ กิจทันสมัย 
ในความหมายของผมท่ีเราใช้เทคโนโลยีต่าง  ๆ มาใช้ในการวิ เคราะห์งบประมาณ  
เปลี่ยนรูปแบบการวิเคราะห์งบประมาณแบบเดิม ๆ ผมขออนุญาตพาท่านประธานไปดูว่า  
เราท าอย่างไรบ้าง  
  ขั้นแรกเลยครับ ผมมีหลักคิดแบบนี้ ไม่รู้ว่าท่านประธานเคยเป็นไหม  
แต่ผมเป็นแน่ตอนสมัยวัยรุ่น เวลาท่ีเราชอบใครหรือว่าชอบอะไรเราจะพูดถึงเรื่องนั้นบ่อย ๆ 
ผมก็เลยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์งบประมาณ ๒ ลัง ๓๙ เล่มนี้ว่าพูดถึงอะไรบ้าง 
สนใจเรื่องอะไรเป็นหลัก ชัดเจนครับ งบประมาณฉบับนี้สนใจทางหลวง สะพาน สนามบิน 
พัฒนากองทัพ ความมั่นคง ปฏิรูปต ารวจ ซึ่งไม่ว่าอะไรครับ เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ก็เป็นเรื่อง
ส าคัญ แล้วบางเรื่องหลายเรื่องในนี้ก็เป็นเรื่องจ าเป็น แต่ท่านประธานคงเห็นกับตาแล้วว่า
แทบจะไม่มีโครงการไหนเลยท่ีพูดถึงแก้ปัญหาหนี้ เข้าถึงแหล่งทุน หรือสร้างวัคซีน 
ทางเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นธรรมกับงบประมาณฉบับนี้  และบังเอิญ 
ท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ ในห้องนี้พอดี ผมก็ยังหวังลึก ๆ ว่างบประมาณฉบับนี้จะเป็น 
แนวเดียวกับท่านนายกรัฐมนตรีคือพูดน้อยแต่ต่อยหนัก หมายความว่าอาจจะพูดถึงไม่บ่อย  



๑๐๘ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ศิริวรรณ ๕๐/๒ 
 
แต่จัดเงินลงมาให้เยอะ ก็เลยต้องไปวิเคราะห์ถึงเม็ดเงินของงบประมาณฉบับนี้  ผมเอา
โปรแกรมนี้นับเงินท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้แล้วมาหารด้วยหนี้ครัวเรือน  
ท่ีผมบอกว่ามีอยู่ ๑๔.๕ ล้านล้านบาท ได้เท่าไรทราบไหมครับ ๐.๐๓ เปอร์เซ็นต์ ถ้าพูดแล้ว
ไม่เห็นภาพนึกอย่างนี้ครับ ถ้าสมมุติ นาย ก มีหนี้อยู่ ๑๐๐ บาท แปลว่างบเล่มนี้เอาไปช่วย
แก้ปัญหาหนี้ ๓ สตางค์ ทีนี้พอถังดับเพลิงถังแรกเล็กขนาดนี้ เราก็เลยต้องไปดูถังท่ี ๒ ถังที่ ๓ 
ว่าเงินของงบประมาณฉบับนี้ลงไปพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเราเรียกว่าเศรษฐกิจจริงห รือ 
เรียลเซ็กเตอร์ (Real Sector) อย่างไรบ้าง เรียลเซ็กเตอร์ (Real Sector) ก็คือเศรษฐกิจ 
ท่ีเกี่ยวกับเกษตร ท่องเท่ียว เอสเอ็มอี (SMEs) ซึ่งเป็นเศรษฐกิจของคนตัวเล็ก เศรษฐกิจ 
ฐานราก สิ่งท่ีผมอภิปรายมาหลายปี หลายเวที หลายคร้ัง วันนี้ก็พอจะเห็นผลบ้าง อย่างน้อย
ก็แผนงานเกษตรสร้างมูลค่า ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ท่านเฉลิมชัยท่ีกรุณาเพิ่มงบส่วนนี้เพื่อพี่น้องคนไทย จากเดิม ๔๖,๐๐๐ ล้านบาท 
มาเป็นปีนี้ ๗๘,๐๐๐ ล้านบาท หรือเกือบเท่าตัว แต่มีอีกแผนงานส าคัญอันหนึ่งคือส่งเสริม
เอสเอ็มอี (SMEs) ท่ีเพ่ิมมาจริงแต่เพิ่มแบบเสียไม่ได้ จาก ๖๐๐ กว่าล้านบาท มาเป็น ๒,๗๒๑ 
ล้านบาท ท่ีผมบอกเสียไม่ได้คืออย่างนี้ครับ ในประเทศไทยมีเอสเอ็มอี  (SMEs) อยู่  
๓,๒๐๐,๐๐๐ ราย เอา ๒,๗๐๐ หารด้วย ๓,๒๐๐,๐๐๐ ตกแล้วได้รายละ ๘๕๖ บาทต่อราย
ต่อปี ไม่รู้จะพอเยียวยาอะไร แล้วท่ีน่าตกใจคือถ้ าเอาไปเทียบกับงบบุคลากรภาครัฐ  
๑.๓ ล้านล้านบาท หารด้วยบุคลากรภาครัฐของประเทศไทยท่ีมีอยู่ ๒,๑๐๐,๐๐๐ คน  
ตกแล้วรายละ เปรียบเทียบนะครับ ๖๐๐,๐๐๐ กว่าบาทต่อราย กับ ๘๐๐ กว่าบาทต่อราย 
เอาไปเยียวยาเปลี่ยนล้อรถเข็นยังไม่ได้ เลยครับ ท่านประธานท่ีเคารพครับ ทีนี้ผม 
เอาเทคโนโลยีมาท าอย่างไรต่อ ถ้าจะมองว่าภาพรวมของงบฉบับนี้ตอบโจทย์เรียลเซ็กเตอร์ 
(Real Sector) มากน้อยแค่ไหน ผมท าอย่างนี้ครับ ------------------------------------------------ 
 

- ๕๑/๑ 
 
 
 
 



๑๐๙ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ธัญรดา ๕๑/๑ 
 
ผมท าอย่างนี้ครับ ผมเอายุทธศาสตร์ต่าง ๆ มาไขว้ทาบซ้อนกับแผนงานแล้วก็มาใช้เทคนิค
วิเคราะห์แบบเมทริกซ์ (Matrix) ก็เลยท าให้เห็นว่ายุทธศาสตร์ท่ี ๒ อันนี้ยกตัวอย่างซึ่งควรจะ
เกี่ยวกับเรียลเซ็กเตอร์ (Real Sector) มากท่ีสุด มีแค่ ๓ แผนงานจาก ๑๕ แผนงาน  
แล้วใส่เงินลงไปไม่ถึง ๓ เปอร์เซ็นต์ของเงินงบประมาณท้ังหมด นี่คือปัญหาแล้วก็บทสรุป 
และข้อสังเกตท่ีผมหวังว่าพอเราตั้งกรรมาธิการขึ้นมาแล้วจะได้เป็นการแก้ไข ถ้าจะให้สรุปมี 
๓ เร่ืองครับท่ีต้องแก้ไขที่เป็นเสมือนน้ ามันท่ีเอามาราดกองไฟเศรษฐกิจ 
  เรื่องแรก คืองบท่ีเกินตัวและไม่จ าเป็น รถประจ าต าแหน่ง ๙๐๐ กว่าล้านบาท  
งบเดินทางไปต่างประเทศ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ล้านบาท งบสารพัดท่ีปรึกษาอีกเป็น ๑๐,๐๐๐ 
ล้านบาท ตัดพวกนี้หมดเลยครับ แล้วเอาเงินตรงนี้มาแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับประชาชนหรือท่ี
เราเรียกตอนนี้ว่าคนธรรมดา 
  เรื่องท่ี ๒ ท่ีต้องแก้เป็นข้อสังเกตก็คือช่วยตัดและแก้ระเบียบท่ีท าให้เกิดการ
คอร์รัปชัน งบหลังก าแพง งบซ่อนแอบ งบบวกเงินทอน เหลืออีกไม่ถึงปีแล้วครับท่าน
นายกรัฐมนตรี เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้สักทีแทนท่ีจะไปเก็บภาษีเพิ่มแต่ถ้าได้เงินตัวนี้กลับมา
จะเอาไปท าประโยชน์ให้กับคนไทยได้อีกมาก ท าให้คนเข้าถึงแหล่งทุนหนึ่งในตัวการของ
สามเหลี่ยมวอดวายอีก 
  อีกเร่ืองท่ีอยากจะขอกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรี คือเลิกสักทีบรรจุคนเพิ่ม
เกล่ียคนท่ีมีอยู่ไปยังหน่วยท่ีจากหน่วยท่ีคนล้นงานไปยังหน่วยท่ีงานล้นคน เราจะได้เหลือเงิน
ตรงนี้ไปพัฒนาแรงงานภาคประชาชนเพื่อเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ือให้เราพ้นจากกับดักค่าแรงขั้นต่ า
ท่านประธานท่ีเคารพครับ สุดท้ายนี้ผมได้ยินสมาชิกหลายท่านเมื่อหลายวันก่อนจากข่าวว่า
พูดว่าจะคว่ างบบ้าง จะไม่ให้ผ่านงบบ้าง มองงบตัวนี้เป็นช้างป่วยบ้าง เป็นขอทานเลี้ยงวัน
เกิดบ้าง ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยกับรัฐบาลหรือไม่ แต่ถ้านึกถึง
ประชาชนเป็นท่ีตั้งจริงคงคิดเหมือนผมครับว่าวันนี้ประเทศไทยเหมือนกันท่ัวโลกก าลังเจอ
พิษเศรษฐกิจรุมเร้าเหมือนคนป่วย งบฉบับนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับถังออกซิเจนท่ีจะมาช่วยต่อลม
หายใจให้กับพี่น้องประชาชนให้ขับเคล่ือนประเทศไปได้ ถ้าบอกจะคว่ างบก็คงไม่ต่างอะไรกับ
ดึงท่อหายใจออก ดังนั้นอยากจะขอร้องอย่างนี้ว่า ๒-๓ วันท่ีจะถึงนี้อย่ามองงบฉบับนี้เป็น 
เรื่องร้าย ประชาชนไม่ใช่ขอทาน รัฐบาลไม่ใช่ขอทาน ประชาชนยิ่งไม่ใช่คนท่ีมารอรับเงิน 
 



๑๑๐ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ธัญรดา ๕๑/๒ 
 
จากขอทาน ช่วยมองคนให้เท่ากันอย่างท่ีหลายฝ่ายเรียกร้องมาตลอด แล้วก็ปรับงบตัวนี้ครับ
อย่าซ้ าเติมเพลิงเศรษฐกิจด้วยพิษการเมืองของสภา ขอบคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ
ต่อไปเชิญ พันต ารวจเอก ทวี ตามด้วยท่านสุรทิน พิจารณ์ นะครับ 
  พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
ท่ีเคารพ ผม พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคประชาชาติ ต้องขอบคุณท่านประธานครับ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖  
เมื่อเช้าท่านนายกรัฐมนตรีได้มาชี้แจงงบประมาณ ท่านประธานอยากเตือนความจ า 
ท่านนายกรัฐมนตรีนิดหนึ่งครับ ท่านนายกรัฐมนตรีจัดงบประมาณมาครั้งนี้เป็น ครั้งท่ี ๑๐ 
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ แล้วก็ถ้าพูดถึงการใช้เงินท่านยึดอ านาจมาในปี ๒๕๕๗ แต่งบปี ๒๕๕๖  
ก็ยังไม่ได้ใช้ คือท่านได้ใช้งบมาถึง ๑๑ ปี ท่านนายกรัฐมนตรีได้ใช้งบไป ๓๑ ล้านล้านบาท  
เยอะมากนะครับ ๓๑ ล้านล้านบาท ท่ีมาใช้กับงบท่ีขอมากกว่าจีดีพี (GDP) เกือบ ๒ เท่า 
ท่านนายกรัฐมนตรีมาอ่านแถลงนโยบายเรื่องจัดงบ ผมก็ตกใจเพราะจะเหมือนกับทุกครั้งท่ีมี
สภาแห่งนี้จะเหมือนกันหมดเลยคือสิ่งท่ีท่านนายกรัฐมนตรีพูดก็อาจจะข้อ ๓ กับข้อ ๒  
หน้าท่ี ๗ คือผมก็จะสรุปว่าสิ่งท่ีนายกรัฐมนตรีพูดเป็นมุมมองนายกรัฐมนตรี แต่สิ่งท่ีผมเห็น 
ตรงกันข้าม ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๕๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑๑ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สวรรยา ๕๒/๑ 
 
  ประการท่ี ๑ นายกรัฐมนตรีจัดงบไม่มีส่วนร่วมของประชาชน นายกรัฐมนตรี
บอกมีส่วนร่วม 
  ประการท่ี ๒ ไม่ได้อยู่บนฐานความต้องการของประชาชน 
  ประการท่ี ๓ ไม่ให้ความส าคัญสวัสดิการของประชาชน 
  ประการท่ี ๔ ไม่กระจายงบประมาณอย่างเป็นธรรม 
  ประการท่ี ๕ จัดงบไม่คุ้มค่า 
  ประการท่ี ๖ ท่านบอกไม่ซ้ าซ้อน ผมบอกว่าซ้ าซ้อน 
  ประการท่ี ๗ ไม่เกิดสัมฤทธิผลหรือสัมฤทธิภาพกับประชาชน ท่านประธาน 
ท่ีเคารพท่ีผมพูดมาผมจะฉายให้เห็นในเวลาสั้น ๆ เนื่องจากทางพรรคได้เวลามาไม่มากนั ก 
ท่านนายกรัฐมนตรีได้จัดงบท่ีเป็นอันตราย 
  ประการท่ี ๑ คือความอยุติธรรมกับประชาชน อยากจะให้สไลด์ (Slide)  
แผ่นแรกได้ดูสักนิดหนึ่ง  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมไม่ได้เอาข้อมูลมาจาก
ท่ีอื่น เอามาจากเล่มท่ีท่านนายกรัฐมนตรีมาชี้แจง เราจะพบว่าเราจัดเก็บรายได้   
คือกระทรวงการคลังกับท่านนายกรัฐมนตรีจัดเก็บได้ ๒,๔๙๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ท่าน
นายกรัฐมนตรีได้เอางบไปใช้เป็นรายจ่ายประจ า ๒,๓๙๖,๙๔๒ ล้านบาท คือมีตัวเลขต่างกัน
ประมาณ ๙๐,๐๐๐ ล้านบาท ในจ านวนนี้ก็เอาไปใช้เป็นงบบุคลากรภาครัฐ แต่ทุกปีท่ีผ่านมา
การประมาณว่าจัดเก็บงบประมาณจะขาดเป้าไปประมาณ ๒๐๐ ,๐๐๐ ล้านบาท  
ดังนั้นรายได้ท่ีจะได้ในปี ๒๕๖๖ เราก็สันนิษฐานจากข้อมูลเก่าว่าจะน้อยกว่ารายจ่ายประจ า  
คราวนี้พอน้อยกว่ารายจ่ายประจ าเป็นอะไรรู้ไหม คือประชาชนท้ังประเทศเสียภาษี 
มาเป็นทาสท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ ผมต้องพูดว่าเป็นทาสท่านนายกรัฐมนตรี   
เพราะนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการของรัฐที่ใช้งบประมาณไม่มีเงินสักสลึงเดียวเลยท่ีจะกลับ
ไปสู่ประชาชน เพราะเงินจ านวนท้ังหมดนายกรัฐมนตรี เอาไปเป็นรายจ่ายประจ า  
ท่านนายกรัฐมนตรีจะพูดว่าในรายจ่ายประจ ามันยังมีสวัสดิการของประชาชน ผมอยากจะ
ชี้ให้เห็นสักนิดหนึ่งครับ วันนี้ถ้าเรามาดูการจัดงบผมอาจจะเรียกว่าเป็นการอมงบไว้ท่ี
ส่วนกลาง ช่วยฉายสไลด์ (Slide) ไปสักนิดหนึ่งครับคนท าสไลด์ (Slide) คือเราจะเห็นว่างบ 



๑๑๒ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สวรรยา ๕๒/๒ 
 
ท่ีดูนะครับ คืองบท่ีมาอยู่ใน กทม. อันนี้คือตัวเลขปี ๒๕๖๖ แล้วย้อนหลังไปวิเคราะห์  
ก็ เหมื อนกัน  ประมาณ ๗๕ เปอร์ เซ็ นต์ ไปอยู่ ในงบกลางของนายกรั ฐมนตรี ท่ี 
เดี๋ยวผมจะพูดว่าเป็นการใช้เหมือนตามอ าเภอใจอีก ๑๗ เปอร์เซ็นต์ นายกรัฐมนตรีเอางบ 
ไปอยู่ ๗๖ จังหวัด ผมกันกรุงเทพมหานครออก ไปเพียง ๒๖ เปอร์เซ็นต์ แล้วไปต่างประเทศ
สัก ๐.๑ เปอร์เซ็นต์ ปรากฏว่าใน ๒๖ เปอร์เซ็นต์มีประมาณสัก ๒๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
เอานโยบายของนายกรัฐมนตรี เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ นโยบายส าคัญ ๆ ผลักไปให้ท้องถิ่น  
ได้จ่ายเงินแทน ท้องถิ่นไม่สามารถท าอะไรได้ อันนี้คือความอยุติธรรมระดับหนึ่งนะครับ 
เดี๋ยวผมให้ดูชาร์ต (Chart) ต่อไปสักนิดหนึ่งครับ สรุปก็คือเงินประมาณ ๒.๓ ล้านล้านบาท 
หรือ ๗๔ เปอร์เซ็นต์ของปี ๒๕๖๖ มาอยู่ในกรุงเทพมหานคร คนอีก ๖๐ ล้านคน ๗๖ จังหวัด
ได้ ๐.๘เปอร์เซ็นต์ ประชาชนในความหมายของนายกรัฐมนตรีก็คือคนกรุงเทพมหานคร  
แต่คนกรุงเทพมหานครยังไร้บ้านอยู่  ประชาชนในความหมายของนายกรัฐมนตรี  
เดี๋ยวผมจะชี้ก็คือนายทุน ก็คือตัวข้าราชการ ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมอยากจะให้ดู 
ประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวเลขท่ีค่อนข้างทันสมัยได้ถาม เขาจัดงบ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ท้องถิ่น 
๓๐ เปอร์เซ็นต์มาอยู่ส่วนกลาง แต่ของเรากลับกันนะครับ ---------------------------------------- 
 

- ๕๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   วาสนา ๕๓/๑ 
 
เวลาเราจะไปเปรียบเทียบจีดีพี (GDP) บอกว่าญี่ปุ่นกู้มาเยอะ ท่านไม่ทราบหรือว่าญี่ปุ่น 
เขาออกไปค้าขายท่ัวโลกเขามีรายได้เขาจะกู้เกินจีดีพี (GDP) เท่าไรเงินเขาก็มา แล้วก็อัตรา
การเสียภาษีเขามากกว่าไทยของเรา ๑๗ เปอร์เซ็นต์ เขา ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเราไม่ควรจะเอา
มาเปรียบเทียบ  
  ขอดูชาร์ต (Chart) ต่อไปครับ เวลาสั้น ๆ สิ่งท่ี เป็นความอยุติธรรมของ
ประชาชนผมไม่ได้รังเกียจข้าราชการ ผมเคยเป็นข้าราชการมา ท่านประธานทราบไหมว่า
บ านาญของข้าราชการตอนนายกรัฐมนตรียึดอ านาจเพียงแสนล้านบาทนิด ๆ วันนี้ผ่านมา
นายกรัฐมนตรีจัดมา ๓๒,๐๐๐ ล้านบาท แต่บ านาญท่ีเป็นของประชาชน ๑๒ ล้านคน  
ท่านนายกรัฐมนตรีให้ ๗๑,๔๐๐ ล้านบาทเศษ อันนี้ข้อมูลมาจากพรรคก้าวไกล ท่านหัวหน้า
พรรคไปส่งไฟล์ (File) มาให้ผม มันหาง่าย ดูสิว่าเงินผู้สูงอายุเท่าไร คน ๑๒ ล้านคน  
กับคนไม่ถึงล้านคน ท่านดูสิครับมันมีความเหลื่อมล้ ากันอย่างไร แล้วความเหลื่อมล้ านี้ 
เกิดจากท่านนายกรัฐมนตรี ผมคิดว่ารัฐธรรมนูญเราเขียนไว้ดี แต่ท่านนายกรัฐมนตรีชิงออก 
พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง คือรัฐธรรมนูญเขาเขียนว่ารัฐสภา องค์กรอิสระ และศาลให้มี
งบประมาณพอเพียง แต่ท่านนายกรัฐมนตรีไปซ่อนใน พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง  
มาตรา ๒๐ (๒) ท่ีผมบอกท่านนายกรัฐมนตรีเพราะว่าตอนนั้นท่านยึดอ านาจ ท่านไม่มีสภา 
ท่านก็ไปเขียนว่าบุคลากรของรัฐต้องมีงบประมาณและสวัสดิการอย่างเพียงพอ ท่านไม่มี
ประชาชนอยู่ในหัวใจเลย ท าไมต้องมาเขียนวรรคนี้ คือเขาควรจะมีสิทธิตามท่ีเป็นข้าราชการ 
ดังนั้นท่านจึงใช้ข้าราชการหรือคนรอบข้างของท่านไปกดทับประชาชน นี่คือตัวอย่าง 
ของสวัสดิการ พรรคผม พรรคประชาชาติ เห็นว่าการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าท่ีสุดในโลก 
ความยากจนมีวิธีเดียวก็คือต้องสิทธิเสมอกันหรือสวัสดิการถ้วนหน้า เสนอ พ.ร.บ. บ านาญ
แห่งชาติ ๓,๐๐๐ บาท ท่านนายกรัฐมนตรีปัดตก เห็นประชาชนไม่มีค่า นี่คือตัวอย่าง  
ท่านประธานท่ีเคารพ ผมจะไปเร็ว ๆ นิดหนึ่ง การจัดงบเด็กในครั้งนี้เรามีเด็ก ๔ ล้านกว่าคน
แล้วกันครับ ท่านก็จัดมาให้ครึ่งเดียว เด็ก ๐-๖ ขวบ ท่านไม่เคยค านึงถึงสวัสดิการถ้วนหน้า 
ท่านค านึงถึงการสงเคราะห์ท้ังท่ีท่านก็รับภาษีของประชาชน การสงเคราะห์คือการท าลาย
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คนต้องมีสิทธิเสมอกัน การมีสิทธิเสมอกันท่านไม่ต้องไปสงสารเขา  
นี่คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ นี่คือตัวอย่าง และเวลาหลายครั้งท่ีพูดในท่ีประชุม ท่านรอง
นายกรัฐมนตรีท่ีคุมกระทรวงพาณิชย์ก็นั่งเป็นบอร์ด (Board) ว่าเด็ก ๐-๖ ขวบ ต้องได้ 



๑๑๔ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   วาสนา ๕๓/๒ 
 
ถ้วนหน้า การจัดงบปี ท่ีแล้วก็มีการเรียกร้อง ปีนี้ก็ ไม่ ให้ เด็ก นี่คือความเหลื่อมล้ า   
ท่านประธานท่ีเคารพ ผมจะเลยไปอีกนิดหนึ่ง เมื่อเราเก็บเงินท้ังหมดมาเป็นรายจ่ายประจ า
แล้วมาเป็นสวัสดิการก็สวัสดิการแบบเหลื่อมล้ า ท่ีเหลื่อมล้ ามากท่ีสุดคือรัฐบาลกลางกับ
รัฐบาลท้องถิ่นท่านไปดู แต่สิ่งหนึ่งท่ีเป็นหนี้สาธารณะท่ีเรายังพูดไม่หมด ทุกคนก็บอกว่า  
หนี้สาธารณะตอนนี้  ๙ ล้านล้านบาท เกือบ ๑๐ ล้านล้านบาท แต่ผมได้รวบรวม 
หนี้สาธารณะในงบประมาณอันนี้ถึง ๑๒ ล้านล้านบาท เหตุท่ี ๑๒ ล้านล้านบาท เพราะอะไร
รู้ ไหมครับ เพราะท่านนายกรัฐมนตรีไปมีนโยบายท่ีกันเหลื่อมปี คือมีโครงการและ 
กันเหลื่อมปี เราพบว่ามีประมาณ ๑ ล้านล้านบาทในการกันเหลื่อมปี แล้วมีหนี้ประกันสังคม
อีก ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แล้วมีหนี้ไปซ่อนไว้ท่ีต้องช าระ ธ.ก.ส. อันนี้คืออะไรรู้ไหมครับ  
คือถ้าเอาตัวเลขมารวมกันการจัดงบประมาณของท่านนี้งบประมาณเกินกว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต์  
การท่ีท่านมีงบผูกพันข้ามปี ---------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๕๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     เสาวลักษณ์ ๕๔/๑ 
 
นี่คือการฮั้วการประมูลในอนาคต ปีนี้ก็ยังมีจ านวนมากนะครับ ปีนี้ก็มีผูกพันข้ามปี 
จ านวนเป็น ๘๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท อันนี้คือเป็นตัวอย่าง ท่านประธานท่ีเคารพครับ สิ่งท่ีพูด
อันนี้คือผมขอเวลาอีกสัก ๒ นาที สิ่งท่ีนายกรัฐมนตรีอยุติธรรมท่ีสุดก็คือเรื่องการศึกษา  
ท่านไปประกาศว่ารัฐธรรมนูญต้องปฏิรูปการศึกษา มีกองทุนเพื่อเสมอภาคทางการศึกษา 
ท่านเคยเหลียวดูไหมครับ กองทุนเพื่อเสมอภาคการศึกษาเอาเงินไป ๖,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
แล้วไปช่วยเด็กประมาณ ๑ ล้านกว่าคน ไปกีดกันเด็กท่ีจะได้รับต้องมีจากโรงเรียน สพฐ. 
โรงเรียนของ อบต. โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน แต่โรงเรียนเอกชน
รวมท้ังภาคใต้ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา เด็กอีก ๔๐๐,๐๐๐ คนนี้ไม่มีสิทธิได้รับ  
นี่คือความอยุติธรรมในเรื่องการศึกษา ท่ีเลวร้ายไปกว่านั้นในรัฐธรรมนูญมีว่าคนไม่ยากไร้
จะต้องมีทุนให้ท่านนายกรัฐมนตรีไปแก้ พ.ร.บ. กยศ. ก่อนท่ีจะมีรัฐบาลใหม่ไปให้มีดอกเบี้ย
จากเดิมเท่ากับเงินฝากธนาคารออมสิน ก็คือสลึงเดียวเป็น ๗.๕ แล้วก็มีเบี้ยปรับอีก  
๑๘ เปอร์เซ็นต์ ท่านทราบไหมครับ ผมมีตัวเลขอยากโชว์ให้สักนิดหนึ่ง มีรายการฟ้องท่ีบังคับ
คดี คิดเงินต้น ไปคิดดอกเบี้ยกับเบี้ยปรับจากเงินต้น ๗๕ เปอร์เซ็นต์ ข้อมูลนี้เพิ่งเสนอมา 
เมื่อวานนี้โดยตัว กยศ. เอง และวันนี้นายกรัฐมนตรียังไม่มีกองทุนส าหรับผู้ยากไร้เลย  
เพราะท่านมีกองทุนเสมอภาคการศึกษา เงินท้ังหมดก็ไปใช้การเรียนฟรี ๑๕ ปี ส่วนผู้ยากไร้ 
ท่านไม่เคยค านึงเลย แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านท าผิดรัฐธรรมนูญมาก ไว้ในรายละเอียด 
คงจะมาพูดกันในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในเรื่องการทุจริต วันนี้งบประมาณอันนี้ถ้าปล่อยไป 
ก็เหมือน ๑๐ ปีท่ีผ่านมา แล้วท่ีส าคัญครั้งนี้ประชาชนไม่ได้ประโยชน์เลยครับ ถ้าจัดใหม่ 
เราสามารถท าได้ดีกว่านี้ เช่น เอาไปให้ท้องถิ่นสัก ๓๕ เปอร์เซ็นต์ท่ีตามกฎหมายเขามีมา 
ตั้งนานแล้วครับ กราบขอบพระคุณมากครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบพระคุณครับ 
ท่านสมาชิกครับ ก็ให้แต่ละฝ่ายได้ควบคุมเวลากันเองนะครับ ผมจะไม่เตือนเพราะว่าท่านได้
แบ่งสรรเรื่องเวลากันเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้ามีท่านสมาชิกใช้เวลาเกินไปมากมันก็จะ
ตัดเวลาของฝ่ายท่ีใช้เกินไปเอง ต่อไปจะเชิญท่านสุรทิน พิจารณ์ตามด้วยท่านนิคม บุญวิเศษ 
เชิญครับ 
  นายสุรทิน พิจารณ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม
สุรินทร์ พิจารณ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ท่านประธานครับ  



๑๑๖ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     เสาวลักษณ์ ๕๔/๒ 
 
งบประมาณปี ๒๕๖๖  ๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านล้านบาท เป็นงบท่ีมากกว่าปีท่ีแล้วนิด ๆ หน่อย ๆ 
แต่ว่ามันส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนครับ อันนี้ต้องฝากท่านประธานไปท่ี ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรีและขอบพระคุณท่ีท่านมานั่งฟัง ท่านประธานครับ ผมจะพูดถึงงบกลาง 
๕๙๐,๔๗๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นอีก ๕ เปอร์เซ็นต์ ท่านประธานครับ ทุกกระทรวง ทบวง กรม 
ได้หมด แต่มีปัญหาพี่น้องประชาชนท่ีเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลในอดีตท่ีผ่านมาแต่ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไข คราวท่ีแล้วผมก็ของบประมาณจาก ฯพณฯ ไป ๖,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อมา
แก้ปัญหาเหล่านี้ ปัญหาท่ีเกิดขึ้นคือปัญหาท่ีดิน พี่น้องท่ีเกิดขึ้นจากปัญหาท่ีดิน รัฐนี้ไปรุก
ท่ีดินของพี่น้องขับไล่พี่น้องหนีไปอยู่ท่ีอื่น จะเอาเงินชดเชยมาให้ไม่ได้สักสลึงเดียวครับ 
ท่านประธานครับ อย่างเช่นท่ีแก่งตะนะ อ าเภอโขงเจียม ก็มีปัญหาท่านประธานท่ีเคารพ 
ฝากไปท่ี ฯพณฯ ด้วย อีกอันหนึ่งท่ีดินก็คือวังน้ าเขียว ท่านประธานครับ ท้ังอ าเภอวังน้ าเขียว 
อ าเภอปักธงชัย อ าเภอวังน้ าเขียวปัญหาใหญ่ก็คือ ------------------------------------------------- 
 

- ๕๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    สิริพร ๕๕/๑ 
 
ชาวบ้านตกเป็นจ าเลยของทางราชการท้ังอ าเภอ ท้ังอ าเภอครับพี่น้ องท่ีเคารพครับ  
ท่านประธานครับนี่คือปัญหาท่ีเกิดจากที่ดินครับ ป่าไม้ก็เหมือนกันไปไล่พี่น้องออกจากป่าไม้ 
ไม่มีที่อยู่ ว่าจะหาท่ีอยู่ให้ หาเงินชดเชยให้ ไม่มีครับ ไปสร้างเขื่อนน้ าท่วมไร่ท่วมนา อย่างเช่น
เขื่อนน้ าอูน เขื่อนราษีไศลปัญหาเกิดขึ้นท้ังนั้น อีกหลาย ๆ เขื่อนท่ียังไม่เอ่ยถึง และอีกส่วนหนึ่ง
ท่ีผมพูดมาประจ าคือผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหรือคอมมิวนิสต์เดิม ส่วนหนึ่งท่ียังไม่ได้จ่ายให้เขา 
บางคนจ่ายไปก็ไม่ถึงมือของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย อยากฝากท่านประธานไปท่ีท่านนายก
มนตรีด้วย กลุ่มประชาชนสุดท้ายคือทหารผ่านศึก ท่านครับทหารผ่านศึกท่ีให้ไปก็ยังไม่ถึงมือ  
นี่คือปัญหาท่ีเกิดขึ้น อีกอันหนึ่งคือกระทรวงศึกษาธิการได้เงิน ๓๒๕,๙๐๐ กว่าล้านบาท 
ลดลงไป ๔,๕๒๖ ล้านบาทหรือ ๑.๔ เปอร์เซ็นต์ ท่านประธานครับ ลดลงอย่างนี้ ถ้าเงินเต็มนี่
นักเรียนก็ยังได้กินต้มโครงไก่อยู่ถ้าลดลงอาหารกลางวันจะได้รับประทานไหม มันจะอิ่มท้องไหม 
ฝากท่านประธานไปท่ี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีด้วย อีกกระทรวงหนึ่งคือกระทรวงพลังงาน 
อยากจะพูดกระทรวงพลังงานเพราะว่าบ้านเราก็เห็นเจาะน้ ามันกันเยอะแยะ แต่พอมีปัญหา
สงครามรัสเซีย-ยูเครนเกิดขึ้นน้ ามันมีปัญหาปั๊บ มีปัญหาทันที เป็นกระทรวงท่ีต้นตอของ
ปัญหา พอน้ ามันแพงของอุปโภคบริโภคแพงหมดครับ ชาวบ้านตาด า ๆ ก็ซื้อเท่ากันกับ
ผู้แทนราษฎรนี่ละ ของแพงไปหมด ท่านรองนายกมนตรีตกเป็นจ าเลยของสังคมแล้ว 
เพราะฉะนั้นต้องตอบปัญหานี้นะครับ อีกกระทรวงหนึ่ง กระทรวงกลาโหม ปีนี้ลดไป  
๒.๒ เปอร์เซ็นต์ คือ ๔,๓๗๓ ล้านบาท ผมว่าสมควรแล้วควรจะลดมากกว่านี้ ภารกิจอย่างนี้ 
ชาวบ้านยากจนอย่างนี้ ควรเอามาช่วยชาวบ้าน สุดท้ายครับ คือราชการในพระองค์ลดลง 
๑๔๙.๗ ล้านบาท หรือ ๑.๗ เปอร์เซ็นต์ ถ้าตามข่าวดูตามงานต่าง ๆ พระราชกรณียกิจผมว่า
เยอะมากเลยนะครับ พระองค์ไปท่ีไหนชาวบ้านก็ได้รับการชื่นชม เหมือนกับฝนตกลงไปชุ่มเย็น
ไปทุกอย่าง ท าไมรัฐบาลไปลดตัวนี้ นี่คือกราบเรียนว่าไม่สมควรจะลด ท่านประธานครับ ฝากไปท่ี 
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีอีกว่าการตั้งงบประมาณอยากจะให้ฝ่ายตั้งงบประมาณ อยากจะให้  
ฟังเสียงตัวแทนของประชาชนบ้าง อย่างเช่นผู้แทนราษฎร เพราะว่าเวลาเดือดร้อนมานี่ 
มาร้องท่ีไหนครับ ร้องท่ีผู้แทนราษฎร ทางไม่ดี น้ าไม่ไหล ไฟไม่สว่างก็มาร้องท่ีผู้แทนราษฎร 
แต่ผู้แทนราษฎรไปบอก ฝ่ายตั้งงบประมาณไม่เอาด้วย บอกว่าสะพานนี้มันขาดนะ  
 



๑๑๘ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    สิริพร ๕๕/๒ 
 
ก็ไม่เอาด้วยไปท าอย่างอื่น นี่คือปัญหาครับ เพราะฉะนั้นกราบเรียนท่านประธานไปท่ี  
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีว่าการตั้งงบประมาณ เห็นด้วยไม่เป็นอะไรหรอก งบประมาณ  
ปี ๒๕๖๖ เห็นด้วย ๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาท เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถ้าไม่เห็นด้วยชาวบ้านครับ 
เดี๋ยวนี้เงินไปตกถึงประชาชน ๑ สลึงก็ยังดีท่านประธานครับ เดี๋ยวนี้มันยากจนข้นแค้น 
ไปหมดแล้ว ผมอย่างไรก็ต้องให้งบประมาณมันผ่านเพราะว่าชาวบ้านเขาบอกมา ชาวบ้าน
หวังพึ่ง หวังความสดใส หวังเงินจากรัฐบาล ท่านประธานครับ นายกรัฐมนตรีครับ ผมเป็น
เขยชัยภูมิ ท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นคนชัยภูมิ ชัยภูมิก็ยากจน นี่คือกราบเรียนไว้ว่า
งบประมาณปี ๒๕๖๖ พรรคประชาธิปไตยใหม่เห็นด้วย และอยากให้ไปถึงมือพี่น้อง
ประชาชนอย่างท่ีได้ตั้งความหวังเอาไว้ ขอบคุณท่านประธานครับ ------------------------------- 
 

- ๕๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ศันสนีย์ ๕๖/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบพระคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านนิคม บุญวิเศษ ตามด้วยท่านรองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ เชิญครับ 
  นายนิคม บุญวิเศษ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ
กระผม นายนิคม บุญวิเศษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรค 
พลังปวงชนไทย ท่านประธานท่ีเคารพครับ กระผมคิดว่าการจัดงบประมาณแบบนี้เหมือนกับ
การจัดงบประมาณอยู่ในภาวะปกติ จริง ๆ แล้วประเทศไทยเราไม่ได้อยู่ในภาวะปกติครับ 
การจัดงบประมาณควรจะจัดแบบพิเศษ การท างบประมาณผมนั่งอ่านดู  แพตเทิร์น 
(Pattern) เดียวกันกับปีท่ีแล้วครับ ภาษาเดียวกันเปลี่ยนแค่ตัวเลขนิดเดียว นั่นหมายถึงว่า
ท่านไม่เห็นว่าประเทศมีวิกฤติใช่หรือเปล่า ปี ๒๕๖๕ หรือปี ๒๕๖๔ ท่านได้มีการกู้ เงิน 
จ านวนมาก ๑.๕ ล้านล้านบาท ๑ ล้านล้านบาทแรกนั้น มีอยู่ ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ท่านบอกว่า
เอาไปฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม และอีก ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เรื่องซอฟต์โลน (Soft Loan) 
ให้ เอสเอ็มอี  (SMEs) เป็นการกู้  ท่านใช้ เงินไป ๑.๕ ล้านล้านบาท ส่งผลมาให้ปีนี้   
ผมมานั่งดูท่านเก็บรายได้ ๒.๔๙ ล้านล้านบาท ๒,๔๙๐,๐๐๐ ล้านบาท ขนาดกู้เงินไปขนาดนี้
เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นเลย ท่านอาจจะบอกว่าเป็นเพราะวิกฤติไวรัสโคโรนา (Virus Corona) 
ทราบดีท่านประธานครับ แต่ในส่วนท่ีผมเคยอภิปรายไปแล้วว่าท่านใช้เงินผิดวิธี การใช้เงิน
ผิดวิธีเพื่อท่ีจะได้รายได้เพิ่มไม่มีทาง มาดูงบประมาณปีนี้เช่นกันครับ เงินท่ีจะกระตุ้นให้
เศรษฐกิจและสามารถเก็บเงินเข้าคลังได้งบค่อนข้างจะน้อยมาก ผมมานั่งดูใช้งบประมาณ 
๓๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทเอง ส่วนใหญ่ท่านก็ไปเน้นงบประมาณทางด้านความมั่นคง 
๒๙๐,๐๐๐ ล้านบาท ท่านประธานท่ีเคารพครับ ถ้าจัดงบแบบเดิม ๆ แบบเก่า ๆ ท่านอยู่มา
๗ ปี จะ ๘ ปีแล้ว ควรจะปรับได้แล้ว ควรจะเปลี่ยนวิธีการคิดได้แล้ว ส านักงบประมาณ 
อะไรก็ตามถ้ายังท าเหมือนเดิม ผมเชื่อว่าการจัดเก็บรายได้เข้าประเทศปีหน้าก็เช่นเดียวกัน 
ท่านอย่าลืมว่าประเทศไทยเรามีการแข่งขันกับท่ัวโลก การเก็บเงินเข้าประเทศเป็นเรื่องดี  
แต่ถ้าท่านบอกว่าท่านจะคอยกู้อย่างเดียว เหมือนท่ีท่านเป็นรัฐบาลมา ๗  ๘ ปี ใช้เงินไป  
๒๒ กว่าล้านบาท แล้วกู้ ทุกปี แล้วปีนี้กู้ ได้  ๖๐๐ ,๐๐๐ กว่าล้านบาท มันชนเพดาน 
มันเกินไปแล้วท่านทราบดี ก็มีการปรับวินัยการเงินการคลัง แต่เท่าท่ีผมนั่งดูผมไม่เห็นว่า
ประเทศจะมีทางสว่างท่ีจะท าให้ฟื้นฟูได้ ถึงแม้การเก็บรายได้ปีนี้อาจจะมากขึ้นเพราะมี 
การท่องเท่ียว มีการเปิดประเทศ มันอาจจะเป็นรายได้ท่ีมาโดยธรรมชาติ ไม่ได้เป็นรายได้  



๑๒๐ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ศันสนีย์ ๕๖/๓ 
 
ท่ีมาจากการบริหารหรือการกระตุ้นของภาครัฐเลย ท่านประธานมาดูครับ งบประมาณท่ี 
ควรจะได้รับมากขึ้นท่ีพอจะมีความหวังว่าอนาคตจะเป็นงบประมาณท่ีสามารถสร้างกระตุ้น
เศรษฐกิจให้ดีขึ้นและสามารถเก็บเงินเข้าคลังได้ ผมเห็นมีอยู่ยุทธศาสตร์หนึ่งก็คือยุทธศาสตร์
สร้างความสามารถในการแข่งขัน แต่ท่านให้ความส าคัญน้อยไปนิดหนึ่ง ท่านมาดูว่า
ความส าคัญน้อยคืออะไร อย่างแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการแห่งอนาคต 
ท่านให้งบแค่ ๑,๕๕๔ ล้านบาทเอง ท่านบอกว่าท่านจะไปพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการ 
ทางการแพทย์ครบวงจร ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา และสร้างนวัตกรรมทางอุตสาหกรรม  
งบแค่นี้มันพอหรือครับ ผมเชื่อว่าไม่พอ ตั้งงบไว้ ๑,๕๐๐ ล้านบาท แต่เขียนไปเยอะแยะ
มากมาย อ่านแล้วดูดีแต่เป็นไปไม่ได้  
  มาดูอีกงบหนึ่งครับ แผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว ๕,๑๒๕ 
ล้านบาท การท่องเท่ียวนี้มันเป็นรายได้หลักของประเทศ เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
ของประเทศ แต่ให้ความส าคัญในการจัดงบประมาณเพื่อท่ีจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ของประเทศ ในการมีเป้าหมายเพิ่มรายได้ในการท่องเท่ียว --------------------------------------- 
 

- ๕๗/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       รัศมี ๕๗/๑ 
 
ถ้าเทียบกับงบประมาณด้านความมั่นคงท่ีท่านให้ไว้ด้านความมั่นคง ๒๙๐,๐๐๐ ล้านบาท มัน
เทียบกันไม่ได้ มาดูอีกด้านหนึ่งครับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
(Digital) ครับอันนี้ยิ่งเศร้าใจหมดหวังให้งบประมาณ ๙๘๘.๑ ล้านบาท ท่านบอกว่าจะมา
พัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัล (Digital) โครงข่ายบรอดแบนด์ (Broadband) ความเร็วสูงให้
ครอบคลุมท่ัวประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
อย่างเท่าเทียมกัน ๙๐๐ กว่าล้านนะครับ ถ้าท าได้ก็ถือว่าเก่งมากครับ และยังไม่พอยังมี 
การเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber) อันนี้ส าคัญท่านประธานครับ เพราะ
ท่ีผ่านมานี่ครับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber) ครับ โดยเฉพาะพวกแก๊งแฮ็ก (Hack) ข้อมูล
ต่าง ๆ สร้างความเสียหายมากมาย โดยเฉพาะโรงพยาบาลบางโรงพยาบาล สภาเรารัฐบาล
เองก็ตามก็ต้องระมัดระวังครับว่าแก๊งเหล่านี้มันเป็นภัยคุกคามแต่ท่านตั้งงบประมาณไว้แค่ 
๙๐๐ กว่าล้านบาท ผมเห็นว่ามันไม่สามารถท่ีจะแก้ปัญหานี้ได้ มาดูอีกครับแผนยุทธศาสตร์
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็งแข่งขันได้ ตั้งงบไว้เท่าไร ๒,๗๐๐  
ล้านบาทน้อยมากครับ แล้วบอกว่าจะส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
ขนาดย่อม และผู้ประกอบการชุมชนมีความรู้ ทักษะการเป็นผู้ ประกอบการ ท่ีมี  
อัตลักษณ์ชัดเจน มีความสามารถในการแข่งขันเห็นไหมครับ คือลักษณะท่ีท่านเขียนไว้นี่
เขียนไว้ดีครับ ถ้าท าได้เดี๋ยวจะเป็นประโยชน์มหาศาลนะครับ เกิดการแข่งขันวิสาหกิจชุมชน
สามารถท่ีขับเคลื่อนได้ เกิดเศรษฐกิจของประเทศมันขับเคลื่อน รัฐบาลเก็บเงินเข้าคลัง 
ได้ครับ ยุทธศาสตร์เหล่านี้ท่านต้องให้งบมากหน่อยครับท่านประธาน มาดูอีกอันหนึ่งชัดเจน
ก็คือเรื่องแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ท่านตั้งไว้ ๑๗,๐๐๐ ล้านบาท  
ดูเหมือนมันจะเยอะเพราะดูแล้วมันเยอะกว่าปีท่ีแล้ว การวิจัยนวัตกรรมต่าง ๆ ต่างประเทศ
เขาให้ความส าคัญมาก งบเขาเป็นหลายแสนล้านท่านประธาน อย่าลืมว่าท่ีผ่านมาเรามีการ
ระบาดของไวรัสโคโรนา (Virus Corona) เราจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการวิจัยยารักษาโรค ซึ่ง
ประเทศไทยเรามีความได้เปรียบ เรามีพืชสมุนไพรเรามี ทุกอย่าง ท่ีเป็นยารักษาโรคได้  
ยาแผนโบราณเรามีเยอะแยะมากมายให้เห็นความส าคัญของตรงนี้หน่อยเถอะ เพราะการ
วิจัยนะครับถ้าวิจัยได้มันเกิดมูลค่ามหาศาล เราไม่จ าเป็นต้องสั่งยาจากต่างประเทศเข้ามา
หมดเงินหลายแสนล้าน ถ้าเราวิจัยสมุนไพรนะครับ สามารถรักษาโรคได้ไม่ใช่ไวรัสโคโรนา 
(Virus Corona) อย่างเดียว โรคท่ีท าให้คนไทยตายมากท่ีสุดก็คือโรคระบบทางเดิน 



๑๒๒ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       รัศมี ๕๗/๒ 
 
อะไรครับ ระบบเส้นเลือด โรคความดัน เบาหวาน หัวใจ มะเร็ง เหล่านี้สมุนไพรมันสามารถ
ช่วยได้ ผมเชื่อว่าหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานสมุนไพรก็อะไรก็ตาม 
เชื่อว่ามีข้อมูล แต่รัฐไม่ ให้ความส าคัญเรื่องนี้มานานแล้ว ผมพยายามดูอยู่หลายปี 
งบประมาณด้านสมุนไพรน้อยมาก ท้ัง ๆ ท่ีมันเป็นมูลค่าเพิ่มเราได้เปรียบแต่เรากลับท าให้
ด้อยค่าลงไป รัฐมองเห็นสักทีเถอะครับ เอางบประมาณเหล่านี้งบวิจัยมากขึ้น วิจัยเรื่อง
สมุนไพรอย่างเดียวเราจะได้ยารักษาโรคมากขึ้น สุดท้ายเราสามารถส่งยาตัวนี้ออกไป
ต่างประเทศได้ สร้างมูลค่าผมเชื่อว่าหลายแสนล้านอาจจะเป็นรายได้หลัก อาจจะเป็น 
รายได้รองจากการท่องเท่ียวก็ได้ ช่วยกันมองเถอะครับ ความดีมีอยู่แล้วทุกอย่างมีแล้ว 
อย่าท าให้มันกลายเป็นข้อด้อย อีกอย่างหนึ่งครับท่ีท่านจัดงบประมาณน้อยมาก แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเท่าไรครับ 
ท่านประธาน ๒๘๖.๖ ล้านบาท ท่านคิดดูเถอะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรม 
๒๘๖.๖ ล้านบาท ไม่มีความหวังไม่ต้องพูดถึงครับ ------------------------------------------------ 
 

- ๕๘/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ศิริรัตน์ ๕๘/๑ 
 
อีกด้านหนึ่งครับ แผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการ 
แข่งขันนี่นะครับ ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท ถามว่าเยอะไหมดูเหมือนเยอะแต่น้อยครับท่านประธาน 
เพราะเป้าหมายท่านบอกว่าเพื่อสนับสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ฟังสิครับเศรษฐกิจ
เติบโตอย่างมีเสถียรภาพยั่งยืน โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลายมิติ ท้ังด้าน
เศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติ จัดงบประมาณไว้ 
๒๓,๐๐๐ ล้านบาท ถ้าเทียบงบความมั่นคงท่ีตัดไว้ ๒๙๐,๐๐๐ ล้านบาท มันเทียบกัน 
ไม่ได้ครับท่านประธาน อย่าลืมว่าความมั่นคงในมุมมองของผม ถ้าประชาชนไม่มั่งคั่ ง  
ไม่ร่ ารวย ประเทศยังเป็นหนี้เป็นสิน ประเทศจะมั่นคงได้อย่างไรท่านประธาน ความมั่นคง
อย่ามองมุมเดียว อย่ามองเรื่องความสงบภายในอย่างเดียว ต้องมองเรื่องความมั่นคงของ
ประชาชน ประชาชนอยู่ดีกินดี นี่คือความมั่นคง ฉะนั้นงบด้านนี้จะต้องมากขึ้น มาอีก  
หน้าหนึ่งครับ มาดูเงินนอกงบประมาณนี่นะครับ ผมได้ไปนั่งดูเล่มสีชมพู เรามีเงิน 
นอกงบประมาณประมาณ ๕ ล้านล้านบาทคิดง่าย ๆ แต่เราน าเงินก้อนนี้มาแค่ ๕ เปอร์เซ็นต์ 
มาเป็นงบประมาณแผ่นดิน ๒๕๐,๐๐๐ ล้านบาทโดยประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
เหล่านี้อยู่ในกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ เยอะแยะมากมายท่านประธานครับ โดยเฉพาะ
กระทรวงสาธารณสุขก็เยอะ มหาวิทยาลัยก็เยอะ กสทช. ก็เยอะครับ เงินเหล่านี้ท่ีมันอยู่ใน
หน่วยงานต่าง ๆ เยอะแยะท าไมท่านไม่ดึงขึ้นมาเป็นงบประมาณแผ่นดิน ท าไมเราจะต้อง  
ไปกู้เงินตั้งเยอะแยะมากมายท้ังท่ีเรามีเงินอยู่แล้ว มันเสมือนว่าประเทศไทยเป็นประเทศ 
แต่ไปตั้งบริษัทลูกไว้โดยงบประมาณของประเทศเอาภาษีประชาชนมาลงทุนแต่ท่านไปตั้ง
บริษัทลูกไว้บริษัทลูกท่านได้ก าไรแต่ท่านไม่เอาก าไรจากบริษัทลูกมาให้บริษัทแม่ แต่พอ
บริษัทลูกขาดทุนก็เอาเงินภาษีประชาชนไปใส่ให้อย่างนี้หรือครับ ผมว่ามันไม่เป็นธรรม 
ฉะนั้นเงินนอกงบประมาณนี้ควรจะดึงมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  
  ต่อมาครับเร่ืองงบกลาง งบกลางนี้เพิ่มขึ้นทุกปีครับ ปีนี้ก็เพิ่มขึ้น ผมก็ไม่แน่ใจ
ว่างบกลางเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะอะไร มีคนบอกว่าประชาชนเรามีอายุยืนขึ้น งบกลาง 
ก็มากขึ้น แต่ในส่วนท่ีผมมองคือเรื่องงบกลางนี่นะครับก็คืองบฉุกเฉินเร่งด่วน ปีนี้ตั้งไว้ท่ี 
 



๑๒๔ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ศิริรัตน์ ๕๘/๒ 
 
๙๒ ,๔๐๐ ล้านบาทโดยประมาณ มากขึ้นกว่าปี ท่ีแล้ว งบฉุกเฉินเร่งด่วนเป็นงบท่ีมี 
ความจ าเป็น ผมทราบดีครับท่านประธาน แต่ในปี ท่ีผ่านมาบางส่วนท่านเอาไปใช้ 
ผิดวัตถุประสงค์ใช่หรือไม่ เพราะงบประมาณของท่านมีเยอะ ท่านใช้ไม่หมดหรอกครับ  
ใช้เป็นงบประมาณค่าบุคลากรบ้างนะครับหรือมาท าโครงการก็มี ท้ัง ๆ ท่ีงบประมาณ
เหล่านั้น เงินเหล่านี้เป็นเงินฉุกเฉินเร่งด่วนแต่เอาไปใช้ในเรื่องท่ีไม่ฉุกเฉินเร่งด่วนมันก็ผิด
วัตถุประสงค์แล้วมาปีนี้ก็ตั้งงบประมาณ ๙๒,๔๐๐ ล้านบาท ถามว่าอยู่ในกรอบวินัย 
การเงินการคลังหรือไม่ ยังอยู่ในกรอบครับ ผมไม่ได้เถียงครับ เพียงแต่ว่าเราตั้งน้อยกว่านี้ก็ได้
ท่านประธานครับ เพราะเราควรจะเอางบเหล่านี้ไปให้อะไรครับ งบผู้สูงอายุ  งบท่ีเราตั้งไว้ 
นะครับเพื่อท่ีจะให้ผู้สูงอายุ แผนพัฒนาหรือแผนท่ีจะรองรับผู้สูงอายุเท่าท่ีผมดู ๔๔๘  
ล้านบาท เพราะอนาคตท่ีจะถึงนี้เราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่ท่านตั้งงบไว้แค่ ๔๔๘  
ล้านบาท ถามว่าเพียงพอหรือไม่ ผมว่าไม่เพียงพอ อีกอันหนึ่งก็คืองบท่ีตั้งน้อยก็คืองบ
ปราบปรามยาเสพติด ป้องกันปราบปรามและบ าบัดผู้ติดยาเสพติด ตั้งไว้แค่ ๔,๐๐๐  
กว่าล้านบาทท่านประธาน ถ้ามาเปรียบเทียบกับงบความมั่นคงทางภาคใต้ ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ท่านตั้งไว้ ๖,๐๐๐ กว่าล้านบาท ๓ จังหวัดนะครับ ตั้งไว้ ๖,๐๐๐ กว่าล้านบาท เงินก้อน
นี้ถึงประชาชนหรือไม่ ผมเชื่อว่าไม่ถึง ---------------------------------------------------------------- 
 

- ๕๙/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
สผ ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     ภาวดี ๕๙/๑ 
 
ส่วนปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภัยคุกคามประเทศโดยรวม ลูกหลานเหลนโหลนเราติดยาเสพติด 
ทุกมุมของประเทศ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ไม่มีท่ีใดไม่มีการแพร่ระบาดของยาบ้า
หรือยาเสพติด นี่คือความมั่นคงท่ีท่านจะต้องดูแล ผมคิดว่ามันดีกว่าท่ีท่านจะไปดูแลความ
มั่นคงของทหารด้วยซ้ า ลูกหลานเราติดยาเสพติดแต่ท่านตั้งงบนี้ไว้แค่ ๔,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
มันมีคณะกรรมการป้องกัน มีการปราบปรามด้วย มีการบ าบัดฟื้นฟูด้วย ๓ อย่าง  
แต่  ๔ ,๐๐๐ กว่าล้ านบาทเพียงพอหรือไม่  ผมเชื่ อว่ าไม่ เพียงพอ ฉะนั้นอยากให้ 
ท่านนายกรัฐมนตรี ส านักงบประมาณ รัฐบาล ให้ความส าคัญทางด้านความมั่นคง 
ทางด้านนี้หน่อย ผมคิดว่าการตั้งงบประมาณปีนี้เป็นการตั้งงบประมาณแบบแบ่งกันกิน 
แบ่งกันใช้ เอาใจพรรคร่วมเพื่อตัวเองอยู่ยาว ไม่สามารถตอบโจทย์แก้ไขปัญหาได้ ท่านต้อง
ตั้งงบประมาณแบบพิเศษเหมือนประเทศมันมีวิกฤติ งบท่ีจะท าให้มี เงินในอนาคต  
แล้วท่ีส าคัญคืองบเอสเอ็มอี  (SMEs) กองทุนเอสเอ็มอี (SMEs) ท่านท าหรือยัง อย่าให้ 
เอสเอ็มอี (SMEs) เขาไปกู้เงินจากธนาคารเลยครับ เขากู้ไม่ได้ครับ เอสเอ็มอี  (SMEs)  
เป็นรากฐานหลักของประเทศ เพราะมีคนจ านวนมาก เอสเอ็มอี  (SMEs) จ านวนมาก 
ท่ีไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ เขาจึงไปกู้เงินนอกระบบ ติดหนี้ติดสิน แต่ เงินเรามีอยู่แล้ว  
ในธนาคารมีอยู่แล้ว แต่ท่านต้องไปแก้กฎกติกาเพื่อให้เอสเอ็มอี  (SMEs) เหล่านี้เข้าถึงได้ 
หรือไม่ก็ตั้งกองทุนขึ้นมา รัฐบาลมีเงินตั้งกองทุนขึ้นมาแล้วให้เขาสามารถเข้าถึงได้ ท่านจะมี
ประโยชน์มากกว่าเพราะเอสเอ็มอี (SMEs) เหล่านี้พอฟื้นแล้วเขาสามารถขับเคลื่อนประเทศได้ 
รัฐบาลก็สามารถเก็บเงินได้ ผมคิดว่าถ้าการตั้งงบประมาณแบบนี้ผมเดาได้เลยว่าปีหน้า  
ท่านต้องกู้อีก แต่จะกู้อย่างไรในเมื่อมันชนเพดานแล้ว ผมก็เลยคิดว่าท่านคิดว่าท่านจะ  
ท้ิงทวน เพราะปีหน้าท่านก็ไม่อยู่แล้วก็ให้รัฐบาลใหม่มาแก้ปัญหาก็แล้วกัน นั่นหมายถึงว่า
การสร้างภาระให้กับคนรุ่นใหม่ ให้กับลูกหลาน ผมไม่อยากให้ท่านคิดอย่างนั้น เพราะท่าน  
ท าให้เกิดหนี้ ท่านต้องใช้หนี้ ฉะนั้นวิธีการใช้หนี้วิธีหนึ่งก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มัน
กระตุ้นได้ การท่องเท่ียวเช่นกันครับ เปิดการท่องเท่ียวก็ให้มันเปิดกันจริง ๆ จัง ๆ หน่อย 
ไทยแลนด์พาส (Thailand Pass) หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีมันยาก ๆ นี่ลดเถอะครับ แล้วท่ีส าคัญ
ก็คือส่งเสริมเศรษฐกิจภาคกลางคืน ร้านค้า ร้านขายภาคกลางคืน เธค (Theque) บาร์ (Bar) 
คาราโอเกะ (Karaoke) ท้ังหลายเขาเดือดร้อน อนุญาตให้เขาเปิดให้ยาวขึ้น ถ้าจะให้ดีควรจะ
เปิด ๒๔ ชั่วโมง เนื่องจากว่าทุกคนต้องหารายได้ เปิดถึงเท่ียงคืน ตีหนึ่งเขาไม่เพียงพอ 



๑๒๖ 
สผ ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     ภาวดี ๕๙/๒ 
 
หรอกครับ รายได้เขาไม่สามารถท่ีจะเลี้ยงดูตัวเองได้ แล้วนักท่องเท่ียวต่างประเทศเขา
ท่องเท่ียวกลางคืน เราเปิดเลย ร้านไหนมีความสามารถ มีลูกค้าเปิดได้ ๒๔ ชั่วโมง มีการ
กระตุ้น มีการซื้อขาย เกิดการจ้างงาน ๓ กะท่ีผมเคยพูดไว้แล้ว เขาสามารถขายท้ังวัน 
ก็ขายเถอะครับ ก็เหมือนร้านบางร้านขาย ๒๔ ชั่วโมงอย่างไรครับ ไม่ใช่ว่าบางร้านขาย  
๒๔ ชั่วโมงได้ แต่บางร้านจ ากัดเวลา ผมคิดว่ามันมีความเหลื่อมล้ า ฉะนั้นขอให้ปรับเรื่องนี้ 
กระตุ้นการท่องเท่ียว เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพด้วยอิสระ ใครใคร่ค้า ค้า 
ใครใคร่ขาย ขาย ส่งเสริม รัฐบาลต้องดูแลเรื่องความปลอดภัย แล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชน  
มีความสามารถในการค้าขาย  
  แล้วท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งครับ ให้ไปลดขั้นตอนเงื่อนไขกฎ กระทรวง 
ทบวง กรม ต่าง ๆ ในการขออนุญาตท้ังหลาย ค่าธรรมเนียมอนุญาตท้ังหลาย ลด ยกเลิก 
ท่านไปเขียนใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตท้ังหลาย ไปเขียนเงื่อนไขจนเป็นการ  
กีดกันการค้าไว้ ธุรกิจรายเล็กรายน้อยเกิดไม่ได้ครับ  
  แล้วฝากอีกเรื่องหนึ่งเรื่องปุ๋ยแพง ถ้าท่านส่งเสริมงบในการวิจัย คนไทย
บริษัทเอกชนเขาสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพต่าง ๆ ผสมจุลินทรีย์ได้นี่ คุณภาพดีกว่า
ปุ๋ยเคมีท่ีท่านน าเข้า แต่บริษัทเหล่านี้ไม่สามารถขออนุญาตเป็นปุ๋ยได้เนื่องจากมีข้อจ ากัด 
ต่าง ๆ ท่ีท่านเขียนไว้ ท่านไปดูเถอะครับ ถ้าท่านปลดล็อกตรงนี้ได้ให้เอกชนเขาสามารถ  
ผลิตปุ๋ยได้ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๖๐/๑ 
 

 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ศิริวรรณ ๖๐/๑ 
 
เราสามารถสร้างมูลค่าทางการเกษตรได้มากขึ้น ดินก็จะกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิม  
ท่านประธานครับ ดูตรงนี้อันนี้ส าคัญปุ๋ยเราก็จะลดลงเกษตรกรก็จะมีรายได้มากขึ้น ฝากเรื่องนี้
เป็นเร่ืองหลักด้วยครับ กราบขอบพระคุณมากครับท่านประธาน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณมากครับ 
ก่อนท่ีท่านศาสตราจารย์รงค์จะอภิปราย ท่านนายกรัฐมนตรีขอชี้แจงนะครับ และตามด้วย
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ๕ นาที ท่านขอเอาไว้ เชิญท่านนายกรัฐมนตรีครับ 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  : ขอบคุณครับ กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกทุกท่าน  
ผมขออนุญาตชี้แจงในกรณีท่ีมีการอภิปรายว่างบประมาณรายจ่ายลงทุนปี ๒๕๖๖ มีจ านวน
น้อยไม่ เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ งบประมาณท่ีเราจัดตั้ งมาท้ังหมด จ านวน 
๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย รายจ่ายลงทุน จ านวน ๖๙๕,๐๗๗.๔ ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๒ ก็เป็นไปตามกฎหมาย แต่อย่าลืมว่าผมพูดไปหลายครั้งแล้วว่า 
ภาครัฐยังมีการลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ อีกด้วย เช่น จากเงินกู้ จากการร่วมลงทุนร่วมระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนพีพีพี (PPP) นะครับ กองทุนไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ ฟันด์ (Thailand Future Fund) 
วงเงินประมาณ ๙๘,๙๒๙ ล้านบาท และเมื่อรวมกับรายจ่ายลงทุนท่ีมาจากเงินงบประมาณ 
๖๙๕,๐๗๗ ล้านบาท จะเห็นว่าในปี ๒๕๖๖ รัฐมีเม็ดเงินเพื่อใช้จ่ายในการลงทุนของประเทศ
ประมาณ ๗๙๔,๐๐๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
อันนี้ผมพูดแต่เพียงว่ามันไม่ใช่เฉพาะงบท่ีรัฐบาลจัดลงมาเท่านั้น เป็นความร่วมมือรัฐกับ
เอกชนหลาย ๆ เรื่อง เช่น โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง โครงการสร้างทางรถไฟเด่นชัย-
เชียงของ โครงการก่อสร้างทางรถไฟบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม 
รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม โครงการรถไฟไทย-จีน โครงการระบบรถไฟชานเมือง 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงท่ี ๒ บางใหญ่ มันมี ๒ ช่วง 
นะครับ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู สายสีเหลือง หลายสายครับ พูดไม่หมด  
  ในเรื่องของรายได้เงินนอกงบประมาณ ท่านกรุณาอ่านในเอกสารของส านัก
งบประมาณของรัฐสภานะครับ มันมีรายได้เท่าไรและใช้ไปเท่าไร อย่างไร เงินนอก
งบประมาณเขาเอามาใช้แล้วนะครับ กรุณาอ่านข้างในอ่านให้ครบด้วยเอกสาร ผมอ่าน  
 



๑๒๘ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ศิริวรรณ ๖๐/๒ 
 
เมื่อสักครู่ผมก็เจอแล้วว่าเขามีงบประมาณ อันนี้คือรายได้สูงประมาณ ๕ กลุ่ม อีก ๕ กลุ่ม
รายได้ต่ า แต่เขาเอาไปใช้อะไร เท่าไร คุณอ่านดูเสียบ้างนะครับ ถ้าพูดปากเปล่ามันก็ฟังดูดีนะ 
  ในเรื่องท่ี ๒ เร่ืองการพัฒนาด้านการเกษตร ก่อนท่ีจะพูดผมก็อดไม่ได้นะครับ 
หลาย ๆ เรื่องมันพันกันอยู่ งบประมาณด้านเกษตรส่วนใหญ่เป็นงบประมาณของอดีตและ
ไม่ใช่อนาคต นี่คือท่าน ส.ส. ผู้ทรงเกียรติท่านหนึ่งพูดมาคงจ าได้ ผมเรียนว่าผมก็ต้อง
ย้อนกลับไปว่าสิ่งท่ีเขาท าวันนี้เราท าอนาคตจะเห็นหลายอย่างเราเพิ่มเติมไปให้ ปรับปรุง 
ภาคการเกษตรให้ ปรับปรุงเกษตรกรให้อะไรให้ นอกเหนือไปจากการประกันราคาข้าว 
ประกันราคาสินค้าการเกษตร ซึ่งมีท้ังหมด ๖ ชนิด ๖ ชนิด เราไม่ต้องการท่ีจะให้เขา 
ขาดแคลนรายได้ เราต้องลดต้นทุนการผลิตให้เขา จะรวมแปลงเกษตรแปลงใหญ่  
เสริมเทคโนโลยีไป อะไรไปก็คือท าให้เขาแข็งแรงขึ้นไปด้วย ถ้ามองแต่ประกันอย่างเดียวแล้ว
เราจะต้องประกันเขาถึงเมื่อไร ซึ่งผมก็ยินดีถ้าจะช่วยเหลือเขาได้ผมก็ช่วย ท่ีผ่านมาก็เป็น
นโยบายรัฐบาลอยู่แล้วในการประกันราคา แต่ผมยกตัวอย่างอันหนึ่งว่าวันนี้เราประกันราคา
ท้ังหมด ๖ พืชเกษตร ๖ ชนิดใช่ไหม ท่ีหนักท่ีสุดคือข้าว เราจะท าอย่างไรท่ีจะไม่ท าให้มันต้อง
ประกันเพิ่มไปกว่านี้ ก็ต้องสร้างความเข้มแข็ง สร้างข้าวพันธุ์ใหม่ สร้างการแข่งขันในด้าน
ราคาในตลาดโลกให้ได้ วันนี้รัฐบาลท าอย่างนี้การให้เงินก็โอเค (OK) แก้ปัญหาเป็นการ
ชั่วคราว เขาเดือดร้อนก็ต้องดูแลเขา แต่ภาระมันจะมากขึ้น ๆ ไปเรื่อย ๆ รัฐบาลก็ต้องแก้ไข
ปัญหาต่อไปอีกนั่นละครับ เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องข้าว ถ้าท่านพูดว่างบประมาณวันนี้เป็น
งบประมาณในอดีตไม่ใช่อนาคต ผมก็เรียนอีกครั้งหนึ่งเหมือนกัน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เป็นต้นมา
โครงการจ าน าข้าวขาดทุน ๙๕๗,๐๐๐ ล้านบาท รัฐบาลนี้ละครับตั้งงบประมาณช าระหนี้ 
ไปแล้ว ๗๘๑,๐๐๐ ล้านบาท คงเหลือเงินต้นและดอกเบี้ยอีก ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เงินตัวนี้
ของใครท าไว้ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะย้อนกลับหรอกครับ --------------------------------------- 
 
                  - ๖๑/๑ 
 
 
 
 



๑๒๙ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ธัญรดา ๖๑/๑ 
 
วันนี้สิ่งส าคัญท่ีสุดคือนโยบายเศรษฐกิจบีซีจี (BCG) ในภาคการเกษตรและอาหาร พัฒนา 
ต่อยอดธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรกรคุณภาพสูง แปรรูปโดยการ
ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตและแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การค้าออนไลน์  (Online) ต่าง ๆ เหล่านี้ สร้างสมาร์ต 
ฟาร์เมอร์ (Smart Farmer) ระดมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนใช้บิ๊กดาต้า (Big Data)  
ภาคการเกษตร ใช้อะกริแมป (Agri-Map) สร้างแพลตฟอร์ม (Platform) สนับสนุนการท า
เกษตรแปลงใหญ่ จัดหาผู้ว่าจ้างเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตร การเช่า ไม่ต้องซื้อ 
ใช้การเช่าไป ขยายตลาดไปสู่ตลาดออนไลน์ (Online) ต่อยอด ท าทุกอัน ท าทุกอันแต่ไม่พูด
ถึงเลย ท่านก็พูดซ้ าเดิมอยู่นั่นล่ะ เอาสิ่งใหม่ ๆ ท่ีรัฐบาลท าท่ีเขาประชาสัมพันธ์ทุกวัน ๆ  
ท่านไม่สนใจ ท่านก็พูดของท่านไปเรื่อยก็แล้วแต่ท่าน แต่ผมต้องการกราบเรียนให้ประชาชน
ทราบว่าเราต้องให้เบ็ดตกปลาแล้วก็ให้ปลาไปด้วย ให้เขาอยู่ได้ อยู่รอดปลอดภัย แล้วก็
เข้มแข็งยั่งยืนขึ้นไป ก็ต้องเติมอย่างอื่นเข้าไป คิดใหม่เสียบ้างนะครับ ท่านว่าผมคิดเก่า ๆ  
คิดใหม่เสียบ้าง มีการกล่าวว่าวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ไม่มีการจัดล าดับ
ความส าคัญ ไม่มีได้อย่างไรครับในเมื่อข้อมูลทุกจังหวัดมันมาทุกจังหวัด ทุกเซ็ กเตอร์ 
(Sector) มันมา บิ๊กดาต้า (Big Data) มันมา มันมี ใครได้ ใครเสีย ใครขาด ใครอะไรต่าง ๆ 
ผมก็ดูให้ทุกท่ี แล้วตรงไหนมันเร่งด่วนกว่าก็ต้องท า อันไหนยังไม่เร่งด่วนก็ต้องคอยก่อน  
ส่วนใหญ่ท่ีท่านบอกไม่ได้ ๆ บางทีโครงการนั้นก็ยังไม่มีความเร่งด่วน แต่ผมก็ฟังท่าน  
เพราะท่านเป็น ส.ส. ฟังประชาชนทุกคนอยากได้หมด แต่เราจะหาเงินท าให้เขาได้ไหม ก็ต้อง
จัดตามความเร่งด่วน ปีนี้ไม่ได้ ปีหน้าก็ได้ หรือปีต่อไปก็ได้ แล้วงบกลางท่ีว่าตั้งมาก ๆ ไว้นี่ผม
ไปใช้ส่วนตัวหรือครับ ผมไปให้ใครได้ไหม คณะกรรมการกลั่นกรอง ครม. ก็มี คณะกรรมการ
ก็มี ต้องมีแผนงานโครงการใช่ไหม งบกลางตัวนี้นอกจากเรื่องฉุกเฉินแล้วยังเติมงบประมาณ
ให้กับจังหวัด กลุ่มจังหวัด บูรณาการในกรณีท่ีขาดเหลือ ขาดไม่เพียงพอส าหรับโครงการ
ส าคัญเวลาผมไปเยี่ยมไปเยือน ไปประชุมมีคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดเขาขาดเงินขาดงบประมาณผมก็เอางบกลางนี่ละครับ  
เติมให้ เขา เพราะฉะนั้นในเรื่องของโรคติดเชื้อก็ เหมือนกันให้ความส าคัญนะครับ  
เราสนับสนุนงบประมาณไปกว่า ๓๙๗,๐๐๐ ล้านบาท เรื่องมาตรการกระตุ้นและฟื้นฟู 
เศรษฐกิจ แต่มันกระตุ้นในขณะนั้นมันล้มไปแล้ว มันล้มเพราะมันไม่มีคนไปเท่ียว มีคนไปใช้ 



๑๓๐ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ธัญรดา ๖๑/๒ 
 
บริการก็แค่ให้เขาอยู่รอดได้ อะไรได้ การจะสร้างมูลค่าก็คือวันนี้ก าลังให้เขาเข้มแข็งขึ้น  
นี่ก าลังจัดหาเรื่องเม็ดเงินท่ีจะให้เขาไปปรับปรุงไปพัฒนาท่ีพักท่ีให้บริการท่ีมันทรุดโทรม  
ท่ีมันช ารุดไม่มีลูกค้ามาก็ก าลังหาเงินให้ เขาอยู่ เพื่ อเขาจะพัฒนาตรงนี้ ให้ ได้แล้ว 
ก็รับนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาปริมาณจ านวนมากขึ้นในช่วงนี้ เข้ามาให้ทันต่อเวลา มันท า 
ทุกอันนะครับ แต่มันไม่ได้ท าง่ายอย่างท่ีท่านพูด พูดกับท ามันยากกว่ากันนะ  
  ต่อไปเรื่องการจัดท างบประมาณขาดดุลโครงสร้างงบประมาณรายจ่าย 
มันก็จ าเป็นนะครับ เพราะฉะนั้นรายได้สุทธิมันก็ได้มาจากรายได้การเก็บภาษี ท่านต้อง 
ท าความเข้าใจภาษีมาจากไหน มาจากใครบ้าง มาจากกลุ่มไหนบ้าง วันนี้มีท้ังผู้ท่ีมีรายได้สูง 
รายได้ปานกลางและรายได้น้อย ภาษีมันเก็บต่างกันอยู่แล้ว แต่ท้ังนี้เราก็เอารายได้จาก
รายได้สูง รายได้ปานกลาง และข้าราชการทุกคนท่ีเสียภาษีทุกคนเอามาใช้  และไปดูแล 
คนท่ีมีรายได้น้อย นี่คือการใช้ภาษี ภาษีมาจากไหนและใช้อย่างไร ใช้ไปท่ีไหน มากน้อย
เพียงใดท่านไปดูรายละเอียดตรงนี้ ผมไม่ต้องการจะไปรีดภาษีอะไรจากใครท้ังนั้นล่ะ  
แต่มันก็จ าเป็นเพราะมันเป็นรายได้หลักของรัฐบาลนะครับ เพราะฉะนั้นก็โจมตีกันเรื่องนี้ 
มานานพอแล้ว ผมก็จ าเป็นต้องพูด ใครท่ีไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีมันเสียไหมละครับ ก็เสียภาษี
แว็ต (VAT) ๗ เปอร์เซ็นต์ ผมก็รับได้ มันได้มาเท่าไร ท้องถิ่นได้เท่าไร ท้องถิ่นบางท้องถิ่น 
เก็บแทบไม่ได้ หรือได้น้อยมากก็ต้องเอาเฉลี่ยของคนอื่นเขาไปเติมให้ ถ้าอยากจะบริหาร  
ในลักษณะท่ีว่าของใครของมันมันท าได้ไหมละครับประเทศเรา ถ้าเขาเจริญเท่า ๆ กันสิ
รายได้แต่ละท้องถิ่นมันเท่า ๆ กันใกล้เคียงกันอย่างนี้บริหารเลยครับ วันนี้รัฐบาลต้องเอา  
งบส่วนกลางโปะลงไปให้ เติมลงไปให้ ---------------------------------------------------------------- 
 
                - ๖๒/๑ 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สวรรยา ๖๒/๑ 
 
เอาให้มีรายได้มากขึ้นอีกหน่อยสิครับ ตอนนี้เราท าโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ รายได้ใหม่ 
อะไรอีกเยอะแยะอีกหลายอย่างซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินหน้าเพื่อจะหารายได้เข้าประเทศ  
ท่ีผ่านมามีไหม มีอะไรใหม่ ๆ ให้ผมดูไหม ถ้ามีก็บอกผมมา วันนี้ท่ีผมบอกว่าผมท าอะไร 
ไว้บ้าง ผมก็บอกไปทุกวัน ๆ สื่อสารไปทุกวัน ๆ ท่านก็ไม่เคยฟัง ผมไม่ไปเถียงกับท่านอยู่แล้ว 
แต่ผมก็ต้องพูดให้ฟังเพราะประชาชนฟังอยู่ทางบ้าน หาว่ารัฐบาลไม่สนใจเขา ถ้าไม่สนใจ 
คงไม่ดูแลแบบนี้หรอกครับ ย้อนกลับไปดูพฤติกรรมตัวเองบ้างก็แล้วกัน เรื่องอื่น ๆ ผมคิดว่า
เดี๋ยวรัฐมนตรีต่าง ๆ เขาคงจะชี้แจ้ง เรื่องหนี้ครัวเรือน หนี้สาธารณะ หนี้อะไรต่าง ๆ  
เขาชี้แจงไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็กลับมาเหมือนเดิม เหมือนเดิมทุกอย่าง ทุกประการ บรรยากาศ
ท่ีนี่เหมือนเดิม ไม่ว่าจะอภิปรายอะไรก็เหมือนเดิมเพราะว่าถูกฝังชิป (Chip) ไปหมดแล้ว  
ผมก็ไม่อยากจะไปตอบรุนแรงอะไรกับท่าน ผมพยายามอย่างยิ่งยวดในการท่ีจะไม่ใช้อารมณ์ 
ผมอดทนพอ หลายเรื่องท่านพูดมันไม่ใช่ข้อเท็จจริง ข้าราชการเขาท างานดูแลเขาไหม  
ก็ดูแล ประชาชนดูแลไหม ดูแล ประกันราคาข้าวให้ไหม ให้ ปีก่อนหน้าโน่นประกันราคาข้าว 
๖๐,๐๐๐ ล้านบาท ปีต่อมา ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๕ ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท เฉพาะข้าว
อย่างเดียว ผมไม่ขัดข้องถ้าต้องจ่ายก็จ่าย แต่ผมต้องหาวิธีอื่นในการท่ีจะให้ลดตัวนี้ลงให้เขา  
มีรายได้จากเกษตรเขาจริง ๆ ก็คือการพัฒนาสมาร์ตฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) ของเขา 
ใช้เทคโนโลยีเข้ามา ใช้เครื่องจักรเข้ามา ลดต้นทุนการผลิตเข้ามา เรื่องปุ๋ยโพแทช (Potash) 
รู้กันมานานแล้ว ผมนี่ให้นโยบายไปแล้วให้มีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ ท่านในฐานะเป็น ส.ส. 
ในพื้นท่ี ท่านต้องให้ประชาชนในพื้นท่ีเขาร่วมมือ เขาเห็นชอบ ไม่อย่างนั้นมันก็สร้างไม่ได้
หรอกครับ โพแทช (Potash) มีตั้งเท่าไร แล้วเวลาเขามาประท้วงท่านไปชี้แจงให้เขาแทน 
ผมสิ ถ้าอยากให้ท าใช่ไหมล่ะ เรื่องเหมืองโพแทช (Potash) เรื่องพลังงานท่านก็พูดว่าท าไม
อย่างโน้นอย่างนี้ ท่านต้องไปดูสิว่าประเทศไทยมันมีหลุมกี่หลุม มันผลิตได้วันละกี่บาร์เรล 
ต่างประเทศเขามีกี่หลุม แล้วเขาขุดได้กี่บาร์เรล น้ ามันของเขาคุณภาพดีไหม ดีกว่าเราไหม 
แก๊สก็เหมือนกัน คือท่านไม่มองรายละเอียดเลย ท่านพูดแต่หลักการกว้าง ๆ คนก็สับสน  
ไปหมด มันก็ท าให้เกิดการยากในการบริหารในการท่ีจะท างานให้ทุกคนร่วมมือกัน ในเมื่อ 
ทุกคนเป็น ส.ส. ส.ส. คือใคร ส.ส. ก็คือตัวแทนประชาชน ไม่ใช่แต่ร้องทุกข์ ร้องเอาเรื่อง
เดือดร้อนอย่างเดียว ท่านเอาสิ่งท่ีรัฐบาลท ามานี้ไปให้เขารู้ด้วย ให้เขาเข้าถึงการบริการ 



๑๓๒ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สวรรยา ๖๒/๒ 
 
ภาครัฐ ถ้าเขาเข้าไม่ถึงมันก็อยู่อย่างนี้ มันอยู่อย่างนี้จริง ๆ ผมจ าเป็นต้องพูดตอนนี้ อื่น ๆ ผม
รับได้หมด ผมฟังทุกเรื่อง บางอันก็ซ้ าแล้วซ้ าอีก ซ้ าแล้วซ้ าอีก ผมก็ไม่โกรธท่าน กรุณา  
ไปดูรายได้เงินนอกงบประมาณ อ่านเล่มอย่างนี้บ้างอย่าไปอ่านแต่เล่มท่ีจะหาเรื่องผม  
หาเร่ืองโจมตีรัฐบาลอย่างเดียว อ่านท่ีเป็นประโยชน์เสียบ้าง ขอบคุณครับ สวัสดีครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบพระคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงครับ 
  นายสุชาติ ชมกลิ่น (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขออนุญาตชี้แจงสั้น ๆ เพราะว่า 
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงหลายประเด็นไปแล้ว เผอิญว่ามันมีประเด็นเกี่ยวพันอยู่
ประเด็นหนึ่ง ผมอยากจะชี้แจงให้เพื่อนสมาชิก ท่าน ส.ส. นิคม บุญวิเศษ ขออนุญาตเอ่ยนาม 
เรื่องของเอสเอ็มอี  (SMEs) ซึ่ งท่านบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ ให้ความส าคัญ ผมเรียนว่า 
ช่วงสถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ เอสเอ็มอี (SMEs) เป็นธุรกิจท่ีรัฐบาลให้ความส าคัญมาก  
เอสเอ็มอี (SMEs) ในประเทศไทยอยู่ในระบบอยู่ประมาณเกือบ ๔๐๐,๐๐๐ ราย มีลูกจ้าง
ประมาณ ๕ ล้านคน ช่วงสถานการณ์ท่ีวิกฤติเอสเอ็มอี (SMEs) เป็นธุรกิจท่ีอ่อนไหวท่ีสุด  
มีการออกจากงานช่วงเกิดสถานการณ์ระบาด ท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้ผมได้แก้ปัญหาในเรื่อง
ของเอสเอ็มอี (SMEs) ผมเองได้ของบประมาณในส่วนท่ีท่านได้พูด งบประมาณเงินกู้ 
ในส่วนหนึ่งได้เข้ามาช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SMEs) ระยะเวลา ๓ เดือน ถ้าพี่น้องประชาชน 
ทางบ้านได้ฟัง หรือสมาคมเอสเอ็มอี (SMEs) หรือสภาองค์การนายจ้างนะครับ ---------------- 
 

- ๖๓/๑ 
 

 
 
 
 
 



๑๓๓ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   วาสนา ๖๓/๑ 
 
ซึ่งได้ฟังอยู่จะทราบกันหมดนะครับ แต่ ส.ส. อาจจะไม่ทราบนะครับว่าในส่วนของเอสเอ็มอี 
(SMEs) รัฐบาลได้ช่วยเหลือ เช่นถ้ามีลูกจ้าง ๑๐๐ คน ท่านได้อุดหนุนหัวละ ๓,๐๐๐ บาท  
ก็ ๓๐๐,๐๐๐  ๓ เดือนคือ ๙๐๐,๐๐๐ ในส่วนนี้คือประคับประคองเอสเอ็มอี (SMEs)  
ให้ด ารงอยู่ได้และให้รักษาการจ้างงาน ท่านเชื่อไหมครับว่าระยะเวลาท่ีเราดูแลเอสเอ็มอี 
(SMEs) ไป ๓ เดือนแทนท่ีเราจะรักษาการจ้างงาน ๕ ล้านคน เรากลับกลายเป็นว่าบวกมีการ
จ้างงานเพิ่มอีก ๕๗,๐๐๐ กว่าคน ในส่วนนี้คือก าลังบอกว่าถ้าเอสเอ็มอี (SMEs) อยู่ไม่ได ้
การเก็บภาษีต่าง ๆ มันก็ไม่ได้ตามเป้าหรอกครับ แต่นี่เราช่วงสถานการณ์วิกฤติเราก็ต้อง 
น าเงินไปประคับประคองให้ธุรกิจอยู่รอด เหมือนธุรกิจของท่าน ถ้าท่านมีธุรกิจแล้วก็มี  
การประคับประคองจนธุรกิจอยู่รอดวันหนึ่งประเทศเปิดนักท่องเท่ียวเข้าความเข้มแข็ง  
ความแข็งแรงก็จะท าให้ท่านเติบโตก้าวกระโดดได้ เช่นปี ๒๕๖๓ ผมยกตัวอย่างให้ท่านฟัง 
ช่วงสถานการณ์โควิด (COVID) คนออกจากงานมากกว่าคนเข้าประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ กว่าคน 
ปี ๒๕๖๔ มาตรการรัฐต่าง ๆ ท่ีช่วยไปนะครับ ดังนั้นเอสเอ็มอี (SMEs) ทุกอย่างการจ้างงาน
เป็นบวก ๑๗๐,๐๐๐ กว่าคน แต่ช่วงสถานการณ์ท่ีเปิดประเทศมา ๓ เดือนไตรมาสแรก 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม ปี ๒๕๖๕ คนเข้างานมากกว่าออก ๓๓๐,๐๐๐ กว่าราย 
มากกว่าปี ๒๕๖๒ อีกครับ นี่คือผลพวงจากการท่ีประคับประครองเอสเอ็มอี (SMEs) นะครับ 
ผมขออนุญาตชี้แจงสั้น ๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนทางบ้านได้ฟังว่ารัฐบาลนั้นให้ความส าคัญ
กับธุรกิจเอสเอ็มอ ี(SMEs) เพราะเอสเอ็มอี (SMEs) คือเส้นเลือด ๆ หนึ่งของธุรกิจในประเทศ
ไทยครับ ขอบคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ
ต่อไปเชิญท่านศาสตราจารย์รงค์นะครับ ตามด้วยท่านจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ นะครับ 
  รองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ (นครศรีธรรมราช)  :  ท่านประธาน 
ท่ีเคารพครับ ผม รองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัด
นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ รองศาสตราจารย์ครับท่านประธาน ท่านยกให้ผมเป็น
ศาสตราจารย์ก็ ไม่ เป็นอะไรครับ ท่านประธาน ท่ีเคารพครับ ผมดี ใจมากท่ีได้ เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ได้อภิปรายเรื่องงบประมาณ ๔ ปีแล้ว ดีใจครับ เพราะว่าคน
เป็นผู้แทนราษฎรท่ีเข้ามานั่งในสภาแห่งนี้เราจะต้องตอบแทนพี่น้องทุกคะแนนด้วยนโยบาย 



๑๓๔ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   วาสนา ๖๓/๒ 
 
แล้วนโยบายก็จะต้องออกจากสภาแห่งนี้เพื่อท่ีจะจัดสรรสร้างคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้อง
ประชาชนผ่านตัวงบประมาณ ท่านประธานท่ีเคารพครับ งบประมาณไม่ได้เป็นของ  
พลเอก ประยุทธ์ งบประมาณไม่ได้เป็นของรัฐบาล งบประมาณไม่ได้เป็นของสภาพัฒน์  
หรือส านักงบประมาณ แต่งบประมาณเป็นของพี่น้องประชาชนท้ังประเทศ เพราะฉะนั้น 
ตัวงบประมาณจึงเป็นกลไกส าคัญในการสร้างความสุขความงอกงามให้กับประชาชน  
ท่านประธานท่ีเคารพครับ เมื่อเป็นเช่นนี้ความส าคัญของงบประมาณมันจึงเป็นเรื่องท่ี  
ปวดเศียรเวียนเกล้าหรือหวั่นปริวิตกมากของคนในตลาดเสาร์ -อาทิตย์ท่ีนครศรีธรรมราช  
ในตลาดคูขวางท่ีนครศรีธรรมราชท่ีมีข่าวตลอดเวลาช่วงสัปดาห์ท่ีผ่านมาว่าจะมีการคว่ า
งบประมาณเพราะฉะนั้นการคว่ างบประมาณท่ีร้านกาแฟท่ีนครศรีธรรมราชเขาพูดกันเซ็งแซ่ 
เพราะเขากลัวครับ เขาวิตกกันครับ มีเสียงสะท้อนผ่านผมในฐานะท่ีเป็นสมาชิกสภา  
ผู้แทนราษฎรต่างกับทางความคิดความเห็น ผมจะมาเล่าให้ประธานสภาและสมาชิก 
ท่านผู้ทรงเกียรติได้ฟังด้วย ท่านประธานท่ีเคารพครับ คว่ าด้วยเหตุผลอะไร ถามสิครับ ถ้าผม
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมจะเห็นด้วย หรือผมจะไม่เอา หรือผมจะไม่ผ่านผมต้อง  
มีเหตุผลครับ วันนี้เหตุผลอะไรล่ะ เหตุผลว่าไม่มีความเสมอภาคใช่ไหม มีความเหลื่อมล้ า 
ใช่ไหม ถ้าอย่างนี้มันก็เหมือนกับดูถูกสภาพัฒน์ ดูถูกส านักงบประมาณท่ีเขามีการคิด 
การวิเคราะห์ในกระบวนการงบประมาณกว่าจะออกมาเป็นเล่มนี้นะครับ ใช้เวลาไม่ต่ ากว่า  
๖ เดือนตามกฎหมายจึงจะออกมา ถ้าเราบอกว่ามันไม่ยุติธรรมหรือมันเป็นปัญหา ๓ ปีท่ีผ่านมา
ท่ีเราก าลังท ามันก็น่าจะมีปัญหา เช่นเดียวกันครับถ้าเราบอกว่ามันมีการทุจริตคอร์รัปชัน 
ตอนนี้ ป.ป.ช. เขาก็นั่งฟังเราอยู่ พี่น้องประชาชน สื่อทางดิจิทัล (Digital) สื่อโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ก็ติดตามเราอยู่ การบริหารงบประมาณท่ีมันมีหน่วยรับงบประมาณน าไปสู่
การทุจริตคอร์รัปชัน ก็จะมีคนท าอยู่ หรือท่านจะคว่ าเพราะว่ามีงบกลางมากเกินไป ---------- 
 

- ๖๔/๑ 
 

 
 
 



๑๓๕ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     เสาวลักษณ์ ๖๔/๑ 
 
ท่านประธานท่ีเคารพเมื่อสักครู่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบ หลายคนก็อภิปรายงบกลางมีเยอะ
เกินไป ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับท่านประธานว่าต้องกองงบประมาณไว้ท่ีงบกลางให้มาก 
ในระดับหนึ่ง เพราะอะไรครับ เพราะเราก็รู้กันอยู่ว่าปัจจุบันนี้เป็นยุคดิสรัปชัน (Disruption) 
ไล่ล่าทุกเรื่อง ไล่ลาทุกเหตุการณ์ มีเหตุการณ์ใน ๔ ปีนี้ไม่คิดไม่ฝันของเราในสภาแห่งนี้  
โควิด (COVID) ก็ดี สงครามการค้า สงครามน้ ามันระหว่างยูเครน-รัสเซียก็ดี สิ่งเหล่านี้ 
มันก่อให้เกิดความผันผวน ระบบนิเวศ ภัยธรรมชาติก็ดี ถ้างบประมาณท่ีไม่มีงบกลางท่ีมาก
เกินไปเพียงพอจะไปเติมสิ่งเหล่านั้นให้กับจังหวัด ให้กับหน่วยงานเพื่อท่ีจะไปตอบสนอง
แก้ปัญหาท่ีไม่อาจจะคาดการณ์ล่วงหน้าหรือผกผันได้อย่างไร และท่ีส าคัญผมคิดว่าเวลาดูถึง
งบกลาง ท่านดูสิครับ มีประวัติไหมครับ มีการทุจริตคอรัปชันแล้วน าไปสู่เข้ากระบวนการทาง
ฟ้องร้องกัน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอื่น ๆ สิ่งเหล่านี้นะครับผมคิดว่าในยุคท่ีเป็นดิสรัปชัน 
(Disruption) อย่างนี้มันเกิดความผันผวนอย่างนี้จึงเป็นเรื่องส าคัญ ท่านประธานท่ีเคารพ
ครับ ถ้าเราไม่ผ่านงบจะเกิดอะไรหรือความคว่ างบ ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เราก าลังจะ
เอาประชาชนเป็นตัวประกันไหม ท าให้ประชาชนท่ีนครศรีธรรมราชท่ีเล่ าผมนี้เขากลัวมาก 
ท าให้คนในบ้านผมเขาปริวิตก ท าให้คนท่ีเมืองนครศรีธรรมราชหวาดหวั่นว่าจะเดินกันได้
อย่างไร ประเทศชาติถูกกักขังไหม จะไปเติมความทุกข์ยากให้กับประชาชนในยุค 
ไครซิส (Crisis) ไหม ในยุควิกฤติไหม เราก าลังเจอวิกฤติมา ๒ ปีกับโควิด (COVID) เราก าลัง
ไปเจอกับสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งมีปัญหาเกลือแพงกะปิ น้ าปลาขึ้นราคา นี่คือวิกฤติของ
ประเทศท่ีมันเกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยท่ีผันผวนทุกข์ยาก ทุกหัวระแหง ถ้าเราคว่ า
งบประมาณอีกก็เท่ากับว่าวิกฤติเหล่านั้นจะคูณ ๒ คูณ ๓ และประชาชนของเราจะอยู่
อย่างไร นี่คือการเอาตัวประชาชนเป็นหลักประกัน ท่านประธานครับ หรือเราจะเล่นเกมกัน 
เราก าลังเดินเข้าสู่ปีท่ี ๔ ของสภาชุดนี้ เราก าลังจะใช้แง่มุมเหลี่ยมคมกันเพื่อท่ีจะเอาชนะ
คะคานกันในทางการเมืองท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งท่ัวไปคราวหน้าซึ่งมีอยู่อีกไม่นาน 
มาเล่นเกมด้วยการใช้ พ.ร.บ. งบประมาณล่อเป้าเป็นสนามซัดกันไปอัดกันมา นี่คือสิ่งท่ี 
น่าวิตกมาก เพราะฉะนั้นท่านประธานท่ีเคารพครับผมคิดว่าอันนี้มันจึงเป็นเรื่องท่ีน าไปสู่การ
ตัดสินใจของผม และสมาชิกพรรคพลังประชารัฐท่ีเราบอกว่าเราจะต้องสนับสนุนงบประมาณ 
เราตัดสินใจกันอย่างใคร่ครวญครับ ดูงบประมาณกันอย่างถ้วนถี่ ศึกษาเล่มเหล่านี้ ศึกษาเล่ม
ท่ีท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้เราไปอ่านเยอะ ๆ ส านักงบประมาณของรัฐสภาได้เขียน  



๑๓๖ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     เสาวลักษณ์ ๖๔/๒ 
 
ได้วิเคราะห์กันมาเป็นปึ๊งนะครับมีเล่มขาวคาดแดงออกมาดู เราก็ตัดสินใจว่าวันนี้งบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๖ นี้ เราจะต้องผ่าน ถ้าไม่ผ่านมันจะยุ่งยาก  
ถ้าไม่ผ่านมีอะไรเกิดขึ้น ยกตัวอย่างครับถ้าไม่ผ่านงบประมาณปี ๒๕๖๖ ต้องไปใช้ของเก่า 
แต่ใช้ได้เยอะไหมครับ ใช้เฉพาะรายการท่ีผูกพัน ใช้เฉพาะรายการท่ีเป็นอยู่ผูกพันเงินเดือน 
แต่งบลงทุนงบใหม่ ๆ รายการใหม่ ๆเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับท่านประธาน จากเล่มขาวคาดแดง
เล่มท่ี ๑๐ ของกระทรวงศึกษาธิการถ้าเราไม่ผ่าน ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการของโรงเรียน 
จุฬาภรณ์ เครื่องวิทยาศาสตร์ของลูก ๆของเราท่ีจะเรียนท่ีตั้งรายการมาเกือบ ๒๐  ๓๐ ล้านบาท 
อันนี้ผมยกตัวอย่าง ลูกหรือหลาน ของเราก็จะไม่ได้สิ่งเหล่านั้นมาเพื่อการเรียนหนังสือ 
อาคารเรียนนอกห้องเรียนของโรงเรียนโสตท่ัวประเทศท่ีมีอยู่ ๕๕๖ ล้านบาท ยกตัวอย่าง
โรงเรียนโสตศึกษาท่ีทุ่งสงท่ีบ้านผมนะครับท่ีได้ประมาณ ๔๗ ล้านบาทก็จะไม่ผ่าน ไม่ได้ท า 
ลูก ๆ โรงเรียนโสตศึกษาซึ่งเป็นนักเรียนพิเศษของเราก็จะขาดโอกาสอีกหรือว่าผู้เรียน 
ผู้เข้ารับการอบรมของกรมอาชีวศึกษาท่ีจะต้องเข้ารับการดูแลซึ่งเป็นเคพีไอ (KPI) ในเล่มนี้ 
ซึ่งมีประมาณ ๑ ล้านกว่าคนเขาจะเสียโอกาสไหม ------------------------------------------------- 
 

- ๖๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    สิริพร ๖๕/๑ 
 
ในขณะท่ีเราก าลังต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในขณะท่ีเราต้องการให้กรมอาชีวะเป็นกลไก
ส าคัญในการพัฒนาคนในฝีมือแรงงานเพื่อจะเติมเขาให้มีศักยภาพ นี่โครงการใหม่ ๆ เหล่านี้ 
ถ้าไม่ผ่านหรือคว่ ามันก็จะไม่เกิด หรือยกตัวอย่างถนนพุทธภูมิท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ของกรมทางหลวงชนบทท่ีรัฐบาล สภาพัฒน์ ส านักงบประมาณได้วิเคราะห์ลงไปแล้วในเล่ม
เหล่านี้จะได้สร้างไหม เขาต้องการท่ีจะท าให้เป็นถนนเข้าสู่เมือง ซึ่งปีท่ีแล้วไม่ผ่านก็ยอมรับ
ได้เพราะมันเป็นวิกฤติโควิด (COVID) ปีนี้ถ้าเราคว่ าจะไม่ผ่านไหม ท่านประธานท่ีเคารพ
ยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งเป็นอันสุดท้ายว่าถ้าเราไม่ผ่าน พี่น้องท่ีต าบลท่าซัก หมู่ท่ี ๖ กับหมู่ท่ี ๗  
มีสะพานครับ สะพานอันนี้ข้ามคลองท่าซักก่อนออกปากทะเลประมาณ ๒ กิโลเมตร ช ารุด
ทรุดโทรม รถพิกอัป (Pickup) ขึ้นไม่ได้ครับ มอเตอร์ไซค์วิ่งจากอีกฝั่งหนึ่งไปส่งให้กับ
โรงเรียนอีกฝั่งหนึ่งไปละหมาด เดินข้าม หรือขับรถขึ้นไปไม่ได้ สะพานท่าซักก าลังจะได้สร้าง
กับเล่มนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ก็จะไม่ได้สร้าง ผมก าลังน าเรียนว่านี่คือสิ่งท่ีมันจะต้อง 
เสียไป ของใหม่ ๆ จะต้องเสียไปได้แต่ของผูกพัน เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมจึงคิดว่าพวกเรา
ในพรรคพลังประชารัฐเราต้องผ่านไปให้ได้ เราจะต้องสนับสนุนพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ถ้าไม่ผ่านหลายคนก็บอกว่าเอาของเก่ามาท าแล้วก็ท าใหม่ ท่านประธาน  
ท่ี เคารพ พูดแบบนี้มันก็เข้าใจได้ว่ าเอาของเก่ามาท าหรือท าใหม่ แต่กระบวนการ 
ท างบประมาณตามบัดเจตแพลน (Budget Plan) ใช้เวลาประมาณ ๖ เดือน ท่ีผมน าเรียน
แล้วว่ากว่าจะออกมาเล่มนี้เราจะต้องเสียโอกาสมากมาย  
  สุดท้ายท่านประธานท่ีเคารพครับ ถ้าเราไม่ผ่าน เครื่องมือของรัฐบาลท่ี 
เคยแถลงท่ีสภาแห่งนี้ เมื่อ เกือบ ๔ ปี ท่ีแล้ว ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์   
ท่านคณะรัฐมนตรีได้แถลง รายการงบประมาณต่าง ๆ ท่ีวิเคราะห์เพื่อไปตอบสนองนโยบาย
ท่ีจะไปขับเคลื่อน เอางบประมาณไปขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาลจะไป
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป แผนพัฒนา หรือแม้กระท่ังสิ่งต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว้เป็น
ข้อกฎหมายก็จะเสียโอกาส เพราะฉะนั้นเรื่องเดียวเท่านั้นท่ีเราคิดว่าเราต้องผ่าน การไม่ผ่าน
ก็จะเสียโอกาสอย่างเช่นท่ีว่า ดังนั้นเราสมาชิกพรรคพลังประชารัฐน าเรียนท่านประธาน 
ผ่านไปยังสภาผู้ทรงเกียรติท่ีเคารพ ผ่านไปยังพี่น้อง ผ่านไปยัง ครม. ว่าเรามั่นใจ เราเชื่อมั่น 
ถ้าหากมีปัญหาในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง ท่ีจะเกิดในขั้นอิมพลีเมนเทชัน  



๑๓๘ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    สิริพร ๖๕/๒ 
 
(Implementation) ก็ไปว่ากัน วันนี้ ตรงนี้เราต้องผ่านเพื่อให้บ้านเมืองเราเดินได้ การผ่าน
งบประมาณก็คือการผ่านให้ประเทศฝ่าวิกฤติแล้วก็ไปต่อยอดหลังโควิด (COVID) หรือหลัง
วิกฤติต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น แล้วบ้านเราก็จะเดินไปข้างหน้าด้วยงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ครับ 
ขอขอบคุณท่ีให้เวลา ขอบคุณครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ
ต่อไปเชิญท่านจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ และตามด้วยท่านเกียรติ สิทธีอมร ครับ 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่) :  ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม จุลพันธ์
อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย วันนี้มาอภิปราย  
ในเรื่องของ พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๖ ก็เป็นท่ีน่าเสียดายครับ เมื่อสักครู่ 
ท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ในห้องก็ลุกขึ้นมาโวยวายใส่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เสร็จแล้วก็ 
เดินออกไป ผมนี่อยากให้ท่านนั่งฟัง เพราะว่าผมจะชี้ให้ท่านเห็นว่าปัญหาของตัวงบประมาณ
ฉบับนี้คืออะไร ท่านนี่กล่าวหาพวกผมนะครับ ผมก็ไม่ขอให้ถอนหรอก บอกว่าพวกผมไม่ฟัง 
ท่านพูดกี่ครั้งเราก็ไม่ฟังกัน ผมก็อยากจะบอกค าเดียวกันว่าพวกผมอภิปรายในสภาแห่งนี้
ปากเปียกปากแฉะท่านก็ไม่ฟังเหมือนกัน เราอยากจะให้มีการปรับแก้ เราอยากจะให้มันดีขึ้น
ก็ไม่เกิดขึ้น วันนี้ส่งงบประมาณฉบับนี้เข้ามายังสภาผู้แทนราษฎร ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับ 
พรรคเพื่อไทยเอง ทีมวิชาการของพรรคใช้เวลากับงบประมาณฉบับนี้เยอะมาก เราพิจารณา 
เราศึกษาในข้อดีข้อด้อยของตัวงบประมาณในแง่มุมต่าง ๆ ว่ามันจะสามารถแก้ไขปัญหา  
ของประเทศได้จริงหรือไม่ จะสามารถตอบโจทย์ให้กับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
ได้หรือไม่ เราเอามาเปรียบเทียบกับงบประมาณในช่วงเกือบ ๑๐ ปีท่ีผ่านมาโดยเฉพาะ 
ในงบประมาณท่ีทางรัฐบาลท่ีอยู่ภายใต้การน าของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้เสนอ 
แล้วก็ผ่านต่อสภาผู้แทนราษฎรในหลาย ๆ ปีท่ีผ่านมา --------------------------------------------- 
 

- ๖๖/๑ 
 

 
 



๑๓๙ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           ศันสนีย์ ๖๖/๑ 
 
ต้องเรียนก่อนว่า พ.ร.บ. งบประมาณฉบับนี้ เอาแค่สมัยของสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎร  
ท่ีมีการเลือกตั้งเมื่อปี ๒๕๖๒ นี่เป็นฉบับท่ี ๔ ท่ีส่งเข้าเข้ามายังสภานี้ ถ้ารวมทุกฉบับท่ี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้น าเสนอรวมท้ังสภา สนช. รวมท้ังสภาผู้แทนราษฎรเกือบ 
๑๐ ฉบับ งบประมาณใช้ไปแล้ว รวมท้ังสิ้นประมาณ ๓๐ ล้านล้านบาทเป็นการขาดดุล
งบประมาณ หรือต้องกู้มาโปะไม่ต่ ากว่า ๕ ล้านล้านบาท แน่นอนครับ เมื่อท่านจะมาขอ
งบประมาณกับสภา พวกผมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีหน้าท่ีในการอนุมัติว่าจะให้หรือ
ไม่ให้ เราก็มีความจ าเป็นครับท่ีจะต้องมาย้อนไปดูถึงการปฏิบัติภารกิจในการใช้งบประมาณ
แผ่นดิน ในการบริหารจัดการประเทศในอดีตท่ีผ่านมาของท่าน เมื่อย้อนมาดูผลงาน ๗-๘ ปี 
ท่ีผ่านมา การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยแทบจะหยุดนิ่ง เราสูญเสียความเป็นผู้น า
ของภูมิภาค การเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในล าดับรั้งท้ายของโลก แค่เทียบกับประเทศ  
ในภูมิภาคเดียวกันเราก็อยู่ ในล าดับท้าย ๆ ข้อสรุปเดียวท่ีผมแล้วก็ทีมวิชาการของ 
พรรคเพื่อไทยมีได้กับรัฐบาลชุดปัจจุบันนั้น คือรัฐบาลภายใต้การน าของพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เป็นรัฐบาลท่ีหมดสภาพในการท่ีจะน าพาพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย หมดสภาพ 
ในการท่ีจะสร้างชีวิตท่ีดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชน หมดสภาพในการท่ีจะพัฒนาประเทศ 
ไปข้างหน้า ตัวชี้วัดท่ีชัดเจนท่ีสุดต้องมาดูท่ีจีดีพี (GDP) นี่ล่ะครับง่ายท่ีสุด คืออัตราการ
เติบโตของเศรษฐกิจไทยในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยเติบโตรั้งท้ายภูมิภาคอย่างท่ีได้
เรียนไปแล้ว ย้อนไปดูการจัดงบประมาณ แล้วก็การบริหารประเทศของท่านในช่วงท่ีโลกไม่มี
วิกฤติใด ๆ ประเทศไทยไม่เจอมรสุมใด ๆ วันนั้นโควิด (COVID) ยังไม่มีนะครับ น้ ามันยัง 
ไม่ราคาสูงอย่างอย่างปัจจุบันราคาน้ ามันโลก โรคระบาดยังไม่มา อ านาจเต็มมือเป็นรัฐบาล
เผด็จการ ในวันนั้นประเทศไทยเติบโตอยู่ในระดับแค่ประมาณ ๒-๓ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น  
ต่ าท่ีสุดในภูมิภาคท่ีถ้าไม่นับประเทศอย่างสิงคโปร์ ซึ่งเขามีขนาดเศรษฐกิจท่ีใหญ่ แต่พอเกิด
เหตุการณ์วิกฤติต่าง ๆ ขึ้นครับ คราวนี้มันชี้ชัดเลยว่าฝีมือไม่ได้ มือไม่ถึง แน่นอนวิกฤติอย่าง
โควิด-๑๙ (COVID-19) มันกระทบท่ัวโลก แต่การบริหารจัดการท่ีผิดพลาด โดยเฉพาะ 
ในเรื่องของการจัดหาวัคซีนท่ีมีคุณภาพ แล้วก็รวดเร็วพี่น้องประชาชนเรียกร้องตลอด
อยากจะได้วัคซีนท่ีดีท่ีมีคุณภาพ แต่รัฐบาลไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้อง 
ประชาชนได้ สุดท้ายวันนี้ชัดเจนว่าไทยเราตกขบวนในเรื่องของการฟื้นตัวหลังเหตุการณ์  
โควิด (COVID) ประเทศอื่นในโลกนี้นะครับ โดยเฉพาะประเทศในยุโรป ในอเมริกา อัตรา 



๑๔๐ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           ศันสนีย์ ๖๖/๒ 
 
การเติบโตวันนี้เงินเฟ้อเขาเกิดจากการที่เงินเขามีมากเกินไปการจับจ่ายใช้สอยเขาสูง ไทยเรา
รับมาแต่เรื่องของเงินเฟ้อจากภาวะของน้ ามันแพงท่ีมันถีบให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพุ่งขึ้นสูง 
แต่ในส่วนของพี่น้องประชาชนกลับไม่มีก าลังจับจ่ายใช้สอย เพราะว่าเศรษฐกิจมันตกต่ า 
หลักคิดในด้านอื่น ๆ เช่น เรื่องของการท่องเท่ียว ก็เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นวิธีการแบบ
ลักปิดลักเปิด เช้าอย่างเย็นอย่าง สุดท้ายภาคการท่องเท่ียวซึ่งถูกกระทบจากโควิด (COVID) 
อย่างหนัก กลับถูกซ้ าเติมโดยนโยบายท่ีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของรัฐบาล พอเกิดเหตุสงคราม
วันนี้เราเห็นสงครามในยุโรประหว่างรัสเซียกับยูเครน ผลกระทบท่ีตามมาก็คือราคาน้ ามัน
โลกที่พุ่งสูงขึ้น การบริหารจัดการด้านพลังงานของรัฐบาลผิดมาโดยตลอดครับ พรรคเพ่ือไทย
เองเราบอกว่าท่านอย่าซ้ าเติมประชาชน ขอให้ท่านถอดเอาภาษีสรรพสามิตน้ ามัน ๕ บาท
ออกไปได้ไหมเราพูดมาเป็นปี แต่อย่างท่ีบอกท่านไม่รับฟัง สุดท้ายวันนี้ครับ พอราคาน้ ามัน
โลกท่านถอดออกครับ ท่านดึงเอาภาษีสรรพสามิตน้ ามัน ๕ บาทออก แต่ท่านไม่ได้ท าเพื่อ
ประชาชน ๕ บาท ท่ีเอาออกไม่ได้ช่วยให้พี่น้องประชาชนไปซื้อน้ ามันท่ีหัวจ่ายแล้วได้ราคา 
ท่ีลดลง ๕ บาท แต่อย่างใด แต่ท่านท าเพื่อแก้ไขปัญหาของตัวเอง เป็นเร่ืองของการถอดออก
เพื่อลดภาระของกองทุนน้ ามันของรัฐบาล ไม่มีจิตใจท่ีจะช่วยกับพี่น้องประชาชนซึ่งต้อง 
แบกรับค่าใช้จ่ายในเรื่องของพลังงานท่ีเพิ่มมากขึ้น ------------------------------------------------ 
 

- ๖๗/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      รัศมี ๖๗/๑ 
 
วันนี้ เงินเฟ้อรุนแรงคนจนไม่มีก าลังซื้อ นี่คือหลุมด าทางเศรษฐกิจครับ ซึ่ งรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์ได้ก่อมาตลอด ๗-๘ ปีท่ีผ่านมา วิกฤติต่อมาเขาเรียกวิกฤติ ๓ หนี้ ไม่ว่าจะ
เป็นหนี้ครัวเรือน หนี้สาธารณะ หนี้นอกระบบ ตัวแรกหนี้ครัวเรือนครับเป็นหนี้ท่ีพี่น้อง
ประชาชนต้องแบกรับวันนี้ ๑๔ ล้านล้านบาท ๙๐ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) หนี้สูงปัญหา
สังคมตามมาทันทีครับ ปัญหายาเสพติด ปัญหาเรื่องของการฆ่าตัวตายรายวัน วันนี้ 
ในกรุงเทพมหานครต้องจัดก าลังต ารวจไปเฝ้าสะพานต่าง ๆ เพราะมีคนโดดน้ าฆ่าตัวตาย 
ไม่เว้นแต่ละวัน ต้องแบ่งก าลังไปนั่งเฝ้าไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้น เร่ืองของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 
(Call Center) การปล่อยกู้นอกระบบธุรกิจโดยเฉพาะเอสเอ็มอี  (SMEs) ล่มสลาย วันนี้ 
เอ็นพีแอล (NPL) ในระบบการเงินการธนาคารกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เกินกว่าครึ่ง 
เป็นเอสเอ็มอี (SMEs) นโยบายท่ีรัฐบาลออกมาดูอย่างซอฟต์โลน (Soft Loan) ล้มเหลว 
ไม่เป็นท่า ไม่สามารถเอาเงินทุนส่งความช่วยเหลือไปยังพี่น้องเอสเอ็มอี (SMEs) ได้ 
ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็กล้มหายตายจากกันระเนระนาด ในขณะท่ีหนี้สาธารณะ 
หนี้สาธารณะเกิดจากการบริหารท่ีไร้ทิศทาง ขาดวินัยทางการเงินการคลังของรัฐบาลมา  
โดยตลอด ระดับหนี้สาธารณะวันท่ีพลเอก ประยุทธ์เข้าสู่ต าแหน่งนั้น อยู่ท่ี ๔ ล้านล้านบาทเศษ 
ระยะเวลาแค่ไม่ถึง ๘ ปีมาวันนี้ท่านสร้างหนี้สาธารณะซึ่งคนไทยท้ังประเทศต้องรับผิดชอบ
เพิ่มสูงขึ้นเป็น ๑๐ ล้านล้านบาท ทะลุเกิน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) ตามกรอบ 
หนี้สาธารณะเก่าไปเรียบร้อย ท่านก็บอกไม่เป็นไรท่านปรับเพ่ิมเป็น ๗๐ ผมไม่รู้ว่าท่านอยู่ต่อ
อีก ๔ ปี อีก ๘ ปีกรอบหนี้สาธารณะนี้จะต้องปรับเพิ่มเป็น ๘๐  ๙๐ หรือเปล่า เพราะไม่มี
ทิศทางเลยว่ารัฐบาลจะบริหารงบประมาณโดยมุ่งสู่ความเป็นงบประมาณแบบสมดุล  
ท่านถือว่าอันนี้เงินง่ายนี่ครับเงินกู้ ออกมาแถลงครั้งท่ีแล้วก็บอกว่าดีใจไปญี่ปุ่นเขายินดีให้
การช่วยเหลือในเรื่องของการกู้เงิน เจ้าหนี้เขาพร้อมให้เงินกู้อยู่แล้ว เพราะเราต้องจ่ายดอก 
สุดท้ายเราต้องจ่ายคืนเงินต้น แต่นี่คือภาระของลูกหลานในอนาคตที่ท่านสร้างขึ้น นี่คือมรดก
หนี้สินท่ีพลเอก ประยุทธ์ท้ิงไว้ให้กับลูกหลานในอนาคต นี่จึงเป็นปมเงื่อนท่ีส าคัญ การท า
งบประมาณปีนี้เพราะหนี้สาธารณะท่ีมันมหาศาลท่ีท าให้ท่านไม่สามารถจัดงบประมาณ 
ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้จริง ท่านติดบ่วงกรรมท่ีตัวเองเป็นคน 
ก่อเอาไว้ ไม่รู้จักหารายได้ รู้จักแต่ใช้เงิน ท่านประธานครับวันนี้เราติดบ่วงท่ีบอก ท่านตั้ง
งบประมาณมาเรื่องของการลงทุนก็ติดฟลอร์ (Floor) ตั้งมา ๖๙,๐๐๐ ต่ าท่ีสุดท่ีการลงทุน 



๑๔๒ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       รัศมี ๖๗/๒ 
 
ภาครัฐจะมีได้ เรื่องของการขาดดุลก็เกือบติดเพดาน ๖๙๐,๐๐๐ ล้านบาทเกือบติดเพดาน 
อีกเพียงแค่ ๒๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทก็ทะลุกรอบตามกฎหมายท่ีก าหนด การจัดเก็บรายได้ 
ท่ีพลาดเป้าในอดีตท่ีผ่านมา ๘ ปี ท่านประธานทราบหรือไม่ครับรัฐบาลชุดนี้เก็บรายได้ 
พลาดเป้า ๗ ปีครับจาก ๘ ปีผ่านเพียงปริ่มน้ าอีก ๑ ปี หมายความว่าทิศทางของปีนี้ 
ก็ไม่แตกต่าง สุดท้ายการจัดเก็บเงินรายได้ก็จะพลาดเป้า แล้วมันก็จะไปขัดต่อร่างกฎหมาย
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการท างบประมาณ ผลท่ีตามมาคืออะไร สุดท้ายรัฐบาลก็จะไปหาช่องในการ
ขูดรีดเอากับพี่น้องประชาชน เก็บภาษีประเภทต่าง ๆ ภาษีเค็ม ภาษีหวาน ภาษีโรงเรือน  
ก็เป็นภาระของพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันได้ก่อขึ้นมา หนี้นอกระบบ
วันนี้เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับ ไม่ต้องอธิบายมากพี่น้องประชาชนไม่ได้ตั้งหวังนะครับว่า 
เขาจะเข้าสู่ระบบหนี้นอกระบบนี้ แต่มันไม่มีตัวเลือก เพราะการบริหารราชการท่ีผิดพลาด
ของท่านในส่วนของวิกฤติด้านแรงงานครับ ---------------------------------------------------------- 
 
                 - ๖๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           ศิริรัตน์ ๖๘/๑ 
 
วันนี้พี่น้องประชาชนตกงานไม่ต่ ากว่า ๙๐๐,๐๐๐ คน แต่หากนับรวมถึงการว่างงานแอบแฝง
คือคนท่ีท างานไม่เต็มเวลานั้นมีไม่ต่ ากว่า ๔ ล้านคน วิกฤตินี้ท่านไม่มีกระบวนการในช่วงของ
วิกฤติตอนโควิด (COVID) ท่ีเกิดขึ้น พวกผมเสนอท่านไม่รับฟัง เราบอกว่าต้องมีกระบวนการ
ในการออกนโยบายให้เกิดการคงการจ้างงาน ท่านไม่ท า ท่านไม่ฟัง สุดท้ายแรงงานในระบบ
ไหลกลับไปต่างจังหวัด ท่ีอยู่กรุงเทพมหานครไปอยู่ต่างจังหวัดหมด เข้าสู่ภาคการเกษตร  
แต่ปัญหาคือภาคการเกษตรไม่มีผลิตผลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญใด ๆ หมายความว่าพี่น้อง
ประชาชนท่ีกลับไปไม่ได้สร้างผลิตผลเพิ่มเติมให้กับประเทศ สุดท้ายราคาการเกษตรก็ไม่ดี 
ต้นทุนทางการเกษตรก็สูง เกิดความเดือดร้อนกันถ้วนหน้า สัญญาณท่ีอันตรายอีกอย่างหนึ่งครับ 
วันนี้สัดส่วนแรงงานในระบบและนอกระบบเริ่มเปลี่ยนแล้วครับ คนไหลกลับสู่ภาค
การเกษตรจากแรงงานในระบบก าลังถ่ายโอนไปสู่ความเป็นแรงงานนอกระบบ ซึ่งแรงงาน
นอกระบบเหล่านี้ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือใด ๆ จากภาครัฐเลย แทบจะไม่ได้เลย นี่คือ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นและทิศทางของประเทศไทยท่ีสุดท้ายจะด าดิ่งสู่วิกฤติด้านแรงงานอย่าง 
ใหญ่หลวง จ านวนคนยากจนในประเทศ ท่านท าลายสถิติมาหลายครั้งมาก เรื่องของจ านวน
คนยากจนเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นทุกวัน ในขณะเดียวกันนี้ท่านขายฝันกับพี่น้องประชาชน 
รัฐบาลของท่านพูดกับพี่น้องประชาชนไม่ต่ ากว่า ๕ ครั้ง ปีนั้นปีนี้คนจนจะหมดไป สุดท้าย
ขายฝันลม ๆ แล้ง ๆ การแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนถึง ๒๐ ล้านใบ คืออนุสาวรีย์
แห่งความล้มเหลวของการบริหารจัดการด้ านการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับ 
พี่น้องประชาชนของท่าน ขณะเดียวกันนิยามของค าว่าความยากจนของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
นั้น ผมต้องเรียนว่าท่านตรึงเส้นความยากจน ๘ ปี เพิ่มขึ้นมาจาก ๒,๖๐๐ บาทเศษ เป็น 
๒,๗๐๐ บาทเศษต่อเดือน ท่านตรึงเส้นความยากจนไม่ให้มันขึ้นมาเพื่อลดภาระของรัฐบาล
ในการท่ีจะต้องไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ท่านบอกเขาไม่จนอย่างไร แต่ ๒,๗๐๐ บาท 
เป็นตัวเลขท่ีถ้าเทียบกับอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน ถ้าเทียบกับค่าครองชีพในปัจจุบันมันเทียบ
กันไม่ได้ หมายความว่าจริง ๆ แล้วประเทศไทยมีประชาชนคนไทยไม่ต่ ากว่าครึ่งประเทศ  
ไม่ต่ ากว่า ๓๐  ๔๐ ล้านคนท่ีอยู่ในความยากจน ท่ีอยู่ในความเดือดร้อนจากการบริหาร
จัดการของรัฐบาล อัตราเงินเฟ้อท่ีเพิ่มสูงขึ้นวันนี้ค่าใช้จ่ายในด้านของอาหารของคนไทย
เพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่า ๓๕ เปอร์เซ็นต์ รายจ่ายด้านพลังงานสูงขึ้นไม่ต่ ากว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ 
รายจ่ายในเรื่องของต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะภาคการเกษตร หลายท่านก็พูดเพิ่มสูงขึ้น  



๑๔๔ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           ศิริรัตน์ ๖๘/๒ 
 
๒  ๓ เท่าตัว ภายใต้การบริหารของท่านมีเรื่องเดียวท่ีดีครับ อันดับต้น ๆ ของโลกคือ 
เรื่องคอร์รัปชัน ท่านสามารถปรับอันดับคอร์รัปชันของไทยให้สูงขึ้นได้อยู่อย่างสม่ าเสมอ  
การคอร์รัปชันในรัฐบาลชุดปัจจุบันต้องเรียกว่ามหาศาล ในขณะท่ีตัวผู้น าเองก็เป็นวิกฤติ
เช่นเดียวกัน เขาเรียกวิกฤติผู้น า ท่านกลายเป็นสิ่งขบขัน กลายเป็นตัวตลกทั้งในประเทศแล้ว
ก็ต่างประเทศ ผมต้องเรียนอย่างนี้ พลเอก ประยุทธ์เพิ่งไปงานนิกเคอิฟอรัม (Nikkei Forum) 
ท่ีประเทศญี่ปุ่น แค่ขึ้นเครื่องบิน อ่านหนังสือท่านก็เป็นท่ีข าขันของเพื่อนพี่น้องประชาชน 
คนไทยแล้ว เขาบอกอ่านหนังสือทิพย์ ผมไม่ว่าท่านหรอกครับ ผมไม่รู้ว่าหนังสือนั้นเป็นอะไร 
บางคนเขาบอกว่าเป็นหนังสือสรุปผลงาน ๘ ปีของรัฐบาลเลยไม่มีอะไรบนหน้ากระดาษ  
แต่สุดท้ายท่านมาตัดพ้อ ท าไมคนไทยหาเรื่องนายกรัฐมนตรีได้ทุกวัน ผมต้องตอบท่านครับ 
คนไทยไม่ได้หาเรื่อง เขาเห็นอะไรเขาก็สอบถาม เขาคิดเห็นอย่างไรเขาก็ว่าอย่างนั้น แต่สิ่ งท่ี
มันเกิดขึ้นมันสะท้อนถึงว่าตัวผู้น าเองไม่มีความเชื่อมั่น เชื่อถือใด ๆ จากพี่น้องประชาชน  
อีกแล้ว คนไทยเขาไม่เชื่อแล้วว่าท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาให้เขาได้ คนไทยไม่เชื่อว่า
ความสามารถของท่านมีพอท่ีจะน าพาประเทศต่อไป ท่านไปพูดเป็นภาษาไทยล้วนท่ีประเทศ
ญี่ปุ่น ผมก็ไม่ได้ว่านะครับ เมื่อเช้าผมต้องชื่นชมท่าน การมาพูดในช่วงเช้าต่อด้วยญัตติเรื่อง
ของงบประมาณ ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๖๙/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    ภาวดี ๖๙/๑ 
 
ท่านพูดอย่างช้าครับมีสติ แต่ท่านไปพูดญี่ปุ่นท่านรัวเป็นปืนกลเลยครับ เมื่อสักครู่ท่าน 
ลุกขึ้นมาตอบค าถาม เช่นเดียวกันครับการท่ีผู้น าจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกครับ 
ใช้ล่ามได้ แต่ขนาดผมเป็นคนไทยผมฟังพูดค าพูดที่ญี่ปุ่นผมจับใจความท่านไม่ได้ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านจุลพันธ์ครับ 
ท่ีจริงไม่อยากจะขัดจังหวะนะครับ ผมว่าเข้าเรื่องงบประมาณเนื้อหาท่ีเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
งบประมาณ 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ได้ครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เพราะท่านไป
ไกลถึงต่างประเทศแล้ว 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ได้ครับ จากความล้มเหลวต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้งบประมาณแล้วก็บริหารเศรษฐกิจในช่วง ๘ ปีท่ีผ่านมา  
เพียงแค่ ๓ เดือนแรกครับท่านประธาน ดูภาพรวมใน ๓ เดือนแรกนะครับ ปี ๒๕๖๕ อัตรา
เงินเฟ้อของไทยสูงสุดในภูมิภาค ระดับความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน 
อยู่ในช่วงขาลงต่ าสุดในรอบเกือบ ๑๐ ปี สิ่งท่ีน่าเป็นห่วงท่ีสุดครับ คือตัวท่านนายกรัฐมนตรีเอง 
ผมฟังท่านตอบเมื่อสักครู่นี้ท่านไม่ได้รู้สึกรู้สากับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ซึ่งท่านเป็นคนก่อไว้ อย่างในปัจจุบันท่านไม่รู้สึกรู้สาอันนี้คืออันตราย ท่านประธานเห็น  
หรือยังครับว่าหลายปีท่ีผ่านมาภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้นกับ 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเกือบ ๑๐ ฉบับ ความพังพินาศทางเศรษฐกิจและการแก้ไข
ปัญหาของพี่น้องประชาชนล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า หลังจากท่ีได้วิเคราะห์ร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณแล้วนะครับ ถ้าจะให้สรุปความง่าย ๆ มี ๔ อย่างครับ ๑. เป็นร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณท่ีไม่ตอบโจทย์ ๒. เป็น พ.ร.บ. งบประมาณท่ีผิดฝาผิดตัว ๓. ติดกับดัก และ  
๔. เป็น พ.ร.บ. งบประมาณท่ีมันโกหกหลอกลวง ผมต้องใช้ค านี้จริง ๆ ท่านประธานครับ 
ประการแรกครับ งบประมาณนี้มันไม่ตอบโจทย์ของประเทศ แล้วก็ไม่ตอบโจทย์ของโลก 
วันนี้เศรษฐกิจโลกก าลังถูกดิสรัปต์ (Disrupt) เขาเรียกว่าเราก าลังเข้าสู่สถานการณ์ท่ีเรียกว่า
วอร์อีโคโนมี (War Economy) เศรษฐกิจแบบสงคราม กรรมการผู้จัดการใหญ่ของไอเอ็มเอฟ 
(IMF) เพิ่ งจะขึ้ น เว ที ท่ี เวิลด์  อี โคโนมิก  ฟอรัม  (World Economic Forum) แล้ วก็ 
บอกว่าวันนี้โลกก าลังเข้าสู่สถานการณ์เผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีรุนแรงท่ีสุด ตั้งแต่ 



๑๔๖ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    ภาวดี ๖๙/๒ 
 
เหตุการณ์เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งท่ี ๒ นี่รุนแรงมากนะครับ เขาออกมาพูดอย่างนี้ สงคราม
ทางการค้าท่ีรุนแรงระหว่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ภาวะสงคราม
ระหว่างรัสเซียกับยูเครน การต่อสู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของแต่ละประเทศจากสถานการณ์ 
โควิด-๑๙ (COVID-19) ความขัดแย้งบนเวทีโลกอีกมากมาย วันนี้รัฐบาลส่งงบประมาณ 
เข้ามาเป็นงานรูทีน (Routine) ของฝ่ายราชการ ประกอบกับรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลท่ี
ตอบสนองต่อปัญหาต่าง ๆ ช้าเสมอ ท่านตอบสนองต่อปัญหาบางครั้งผิดทิศผิดทางด้วยซ้ า 
เช่น เรื่องของการรับมือกับการค้าระหว่างประเทศ เรื่องของการจัดหาวัคซีนท่ีมีคุณภาพ 
ประเทศลาวประเทศเพื่อนบ้านประชากรน้อยกว่าเรา ๑๐ เท่าเขาได้ไฟเซอร์ (Pfizer)  
ก่อนเราเป็นปี เรื่องของการเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจนี่เราก็ตกรถ เรื่องของปัจจุบัน
ครับ การต่อสู้กับวิกฤติในเรื่องของเงินเฟ้อโลกยังไม่มีทิศทาง ท่านตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่อ
ปัญหาต่าง ๆ ไม่เคยทัน ไม่เคยทันท่วงที หากเปรียบเทียบโครงสร้างงบประมาณของรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์ นี่ผมหยิบเอาปี ๕๙ กับปีปัจจุบันมาเปิดดูแล้วนะครับ ท่านจะดูแล้วจะรู้เลย
ว่าถึงแม้ว่าชื่อบางโครงการบางยุทธศาสตร์จะเปลี่ยนไป แต่โครงสร้างท่ีให้น้ าหนัก
ความส าคัญสัดส่วนของงบประมาณนั้นไม่มีความแตกต่างจากเดิมเลย ท่านให้ความส าคัญ  
กับเรื่องความมั่นคง มั่นคง ๒ อย่างนะครับ  ๑. ความมั่นคงทางทหาร ในช่วง ๘ ปีท่ีผ่านมา
ท่านให้งบประมาณในเรื่องของความมั่นคงทางทหารผ่านกระทรวงกลาโหมไปแล้ว  
๒ ล้านล้านบาท ๒ ล้านล้านบาทกับงบกลาโหมในช่วง ๗-๘ ปีท่ีผ่านมา  ๒. ท่านให้
ความส าคัญกับเรื่องความมั่นคงของรัฐบาล คืออะไรครับ คือการประเคนงบประมาณให้กับ
พรรคร่วมรัฐบาลอย่างมหาศาล เพื่อคงสถานะของตนเองในฐานะต าแหน่งนายกรัฐมนตรี
เท่านัน้เอง ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๗๐/๑ 
 

 
 
 



๑๔๗ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ศิริวรรณ ๗๐/๑ 
 
นี่คือสิ่งท่ีเกิดขึ้น สิ่งท่ีพรรคเพื่อไทยคาดหวังว่าจะได้เห็นจาก พ.ร.บ. งบประมาณ ไม่มีเลย
ครับ พวกผมคาดหวังว่างบประมาณฉบับนี้มันจะต้องเอ็มเพาเวอร์ (Empower) พี่น้อง
ประชาชน คือเน้นในเรื่องของประชาชนมากกว่าภาคราชการ สุดท้ายเป็นเรื่องของงบประจ า  
๗๕ เปอร์เซ็นต์ การลงทุนเพียงแค่ ๒๐ เปอร์เซ็นต์เศษ 
  ๒. ต้องลดค่าใช้จ่ายซึ่งไม่จ า เป็น เพราะงบประมาณของรัฐโดยเฉพาะ 
ชุดปัจจุบันประสิทธิภาพต่ าแต่คอร์รัปชันสูง ลดงบประมาณในส่วนท่ีไม่จ าเป็นลง เอาไปเพิ่ม 
ในส่วนท่ีเป็นของพี่น้องประชาชน ท่ีพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์ อยากจะเห็น
งบประมาณท่ีมีกลไกในการสร้างราคาสินค้าเกษตรให้เพิ่มมากขึ้น วันนี้โลกเขาเต็มไปด้วย 
การแซงก์ชัน (Sanction) มีปัญหาในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศ เราก าลังอย่างท่ีบอก 
เข้าสู่วอร์อีโคโนมี (War Economy) คือเศรษฐกิจซึ่งมันมีการสู้รบกันอยู่ หลายประเทศ 
เริ่มแล้วนะครับมาตรการกักกันสินค้าประเภทอาหาร เขาไม่ยอมให้ส่งออก ลดการส่งออกลง 
แล้วประเทศไทยเราอยู่ตรงไหน เราจะสามารถสร้างตัวเองให้กลายเป็นครัวโลก เราจะผลิต
สินค้าอาหารในราคาท่ีเหมาะสมแล้วส่งไปขายต่างประเทศ ท าเม็ดเงินเข้าประเทศอย่างไร  
ในงบประมาณท่านไม่มีแผน ไม่มีวิธีการ ไม่มีการรองรับ งบประมาณท่ีถืออยู่ในมือนี้จึงเป็น
งบประมาณท่ีไม่ตอบโจทย์ประเทศแล้วก็ไม่ตอบโจทย์โลก 
  ประการท่ี ๒ เป็นงบประมาณท่ีมันติดกับดัก กับดักคืออะไรครับ ท่านตั้งงบ 
๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท น้อยกว่า ๒ ปีก่อนนะครับ ๒ ปีก่อนท่านตั้งอยู่ ๓.๒๘๕ ล้านล้านบาท 
นั่นคือก่อนโควิด (COVID) ในขณะท่ีประเทศไทยมีความจ าเป็นจะต้องฟื้นตัว ต้องต่อสู้กับการ
ฟื้นตัวของโควิด (COVID) นี่  หลังจากท่ีเราเสียหายมามาก งบประมาณของรัฐกลับ 
น้อยกว่าสถานการณ์ปกติก่อนหน้า สาเหตุไม่ใช่อะไรครับ เพราะการบริหารท่ีผิดพลาดท าให้
เศรษฐกิจไม่เติบโต ท่านไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ สุดท้ายท่านติดกับตัวเอง ติดบ่วง  
ซึ่งตัวเองเป็นคนสร้างเอาไว้ งบประมาณนี้จึงไม่สามารถเติบโตได้ ถ้ามาว่ากันทางการคลังแล้ว 
งบในส่วนของลงทุน ๖๙๐,๐๐๐ ล้านบาทนี่นะครับ แทบจะไม่มีผลอย่างมีนัยส าคัญในการ 
ท่ีจะมากระตุ้นเศรษฐกิจเลย เพราะวันนี้กลไกอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริโภคภาคเอกชน 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการน าเข้า ส่งออก การน าเข้า ส่งออก 
ก็มีปัญหานะครับ เพราะว่าเสถียรภาพของราคาค่าเงินบาทไม่มีเลย ท่านปล่อยฟรีเลย  



๑๔๘ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ศิริวรรณ ๗๐/๒ 
 
สุดท้ายผู้ส่งออก น าเข้าก็มีปัญหาหมด เมื่อมันไม่มีเสถียรภาพเรื่องต่าง ๆ ไม่เดินหน้า  
กลไกก็คือการใช้จ่ายของภาครัฐจึงเป็นสิ่งส าคัญ แต่สัดส่วนในการลงทุนกลับมีเพียงแค่ 
๖๙๐,๐๐๐ ล้านบาท นี่คือปัญหาท่ีเกิดขึ้น  
  กับดักประการถัดมาครับ คือเรื่องของการตั้งสมมุติฐานตั้งงบประมาณฉบับนี้ 
งบฉบับนี้ตั้งสมมุติฐานภายใต้จีดีพี (GDP) ท่ีบอกว่า ๓.๗-๔.๕  ๓.๕-๔.๕ อันนี้มันตั้งมาก่อน
งบประมาณท่ีเราท านี่นะครับ เริ่มมาตั้งแต่ประมาณปลายปีท่ีแล้วอันนี้ผมเข้าใจได้ ปลายปี  
ท่ีแล้ว ๑. ยังไม่มีสงครามรัสเซีย-ยูเครน  ๒. อัตราเงินเฟ้อจนกระท่ังเฟด (Fed) ส่งสัญญาณ
ว่าจะมีการต่อสู้กับเรื่ องของเงินเฟ้อในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างรุนแรงยังไม่มา   
๓. เร่ืองของโควิด (COVID) โอมิครอน (Omicron) ยังไม่มาด้วยซ้ า งบประมาณนี้มันจึงมุ่งเข้า
สู่ทางตันอย่างเห็นได้ชัด เพราะว่าเป็นงบประมาณท่ีตั้งไว้ก่อน วางไว้ก่อน วางแผนไว้ก่อน แต่
ไม่สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ปัญหาท่ีมันเกิดขึ้นตามมาได้ สุดท้ายอย่างท่ีได้เรียน 
ไปแล้ว งบประมาณนี้จะไม่สามารถจัดเก็บได้เข้าเป้า การแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน  
จะไม่เกิดขึ้นจริง สุดท้ายรัฐบาลก็จะมานั่งขูดรีดเอาเงินกับพี่น้องประชาชนผ่านทางรูปแบบ
ภาษีต่าง ๆ เพื่อท่ีจะแก้ไขปัญหาในเร่ืองของการไม่สามารถจัดเก็บรายได้ของรัฐ 
  ประการต่อมาครับ งบประมาณนี้เป็นงบประมาณท่ีจัดอย่างผิดฝาผิดตัว 
แทนท่ีจะลดงบประจ า แล้วไปเพิ่มงบในส่วนของการลงทุน พี่น้องประชาชนจะสามารถได้รับ
ประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการลงทุนของภาครัฐ การลงทุนอย่างท่ีบอกไม่ถึง 
๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาทนะครับ นี่คือการชี้ให้เห็นครับว่ารัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์นั้นเรามุ่ง
เข้าสู่การเป็นรัฐราชการ มากกว่าการเป็นรัฐซึ่งตอบสนองต่อความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชน ขณะท่ีงบพัฒนาถดถอย งบมั่นคงอู้ฟู่เลยครับ ส านักงานคณะกรรมการการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติได้งบเพิ่มถึง ๑๒๐ เปอร์เซ็นต์ ส านักงานสภา 
ความมั่นคงแห่งชาติก็ได้รับงบเพิ่ม -------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๑/๑ 
 

 



๑๔๙ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ธัญรดา ๗๑/๑ 
 
แต่ขณะเดียวกันหน่วยงาน เช่น ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กลับถูกตัดงบ งานด้านเอสเอ็มอี  (SMEs) ถูกตัดงบ  
หนักท่ีสุดครับ เอสเอ็มอีแบงก์  (SMEs Bank) ซึ่งเป็นช่องในการเข้าถึงแหล่งทุนของ 
พี่น้องประชาชนภาคเอกชนตัวเล็ก ๆ ถูกตัดงบครึ่งหนึ่ง  สังเกตได้ว่าหน่วยงานสังกัด 
ส านักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงได้รับงบเพ่ิมเติมกันหมด แต่งบในส่วนท่ี
เข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือพี่น้องประชาชนตัวเล็ก ๆ ถูกตัดงบกันถ้วนหน้า งบกลางเพื่อกรณี
ฉุกเฉินและจ าเป็นเพิ่มมากเป็นประวัติการณ์ แต่ถึงงบกลางจะเพิ่มขึ้น ผมก็ต้องมีตัวเลขหนึ่ง
ท่ีจะชี้ผ่านท่านประธานไปยังคณะรัฐมนตรีว่าท่านจัดงบกลางเพิ่มขึ้น เพิ่มอ านาจ 
นายกรัฐมนตรีขึ้น อันนี้ผมเห็นนะครับ แต่ท่านไปลบงบในส่วนหนึ่ง ท่านลดงบประมาณ 
ในส่วนของงบเยียวยา บรรเทา และแก้ไขปัญหาโควิด (COVID) ท้ังท่ีวันนี้พี่น้องประชาชน  
งบโควิด (COVID) มันส าคัญครับ เพราะว่าประเทศยังไม่ฟื้น ยังมีความจ าเป็นจะต้อง 
ใช้งบประมาณเข้าไปช่วยเหลือแต่ท่านไม่ตั้ง 
  ประการสุดท้าย ข้อ ๔ งบประมาณฉบับนี้ท าให้เราได้ทราบชัดถึงการโกหก
หลอกลวงของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านประธานครับ ๔ ปีท่ีผ่านมาในสภานี้   
พวกผมเฝ้าทวงถามหลายครั้งถึงนโยบายซึ่งท่านได้ให้ค ามั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนเอาไว้
ค่าแรงขั้นต่ า ๔๐๐ บาท เงินปริญญาตรี ๒๐,๐๐๐ บาท อาชีวะ ๑๘,๐๐๐ บาท เด็กจบใหม่
เว้นภาษี บุคคลธรรมดาลด ๑๐ เปอร์เซ็นต์ มารดาประชารัฐอะไรอีกเต็มไปหมดเลยครับ  
เราทวงถามมา ๓ ปี แต่วันนี้พวกผมดูในหนังสืองบประมาณ ไม่มีครับ นี่เป็นงบประมาณ 
ปีสุดท้ายท่ีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะท าส่งต่อสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ จึงมีข้อสรุปเดียว
นั่นคือท่านจงใจโกหกต่อพี่น้องประชาชน ท่านประธานครับผมจะให้ดูรูป ท่านจะมาอ้างว่า 
ไม่เกี่ยวกับผมเพราะว่าผมไม่ได้อยู่พรรคการเมืองหรืออะไรต่าง ๆ ไม่ได้ เพราะวันก่อนหน้า
วันเลือกตั้ง พลเอก ประยุทธ์ขึ้นเวทีของพรรคการเมือง ผมขออนุญาตยกค าพูดของท่านครับ 
ท่านบอกนโยบายดีไหม นโยบายไหน ๆ ก็ดีท้ังหมด แต่ต้องมาหาคนท่ีน าและท าให้ได้  
ท่านพูดถึงตัวเอง แต่มาวันนี้ ๓ ปีกว่า ๆ ผ่านมาเอางบประมาณฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายเข้ามา
ไม่มีงบประมาณท่ีให้ค ามั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนใด ๆ เอาไว้ สรุปว่าท่านโกหกเพื่อหวัง  
คะแนนเสียงเท่านั้น นี่คือสิ่งท่ีเกิดขึ้นและยืนยันได้ ท่านครับ ไม่ต้องไปลบออกจากเว็บ 
(Web) หรอกครับพวกนโยบาย พี่น้องประชาชนจ าได้หมด แต่ท่านครับ  



๑๕๐ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ธัญรดา ๗๑/๒ 
 
  (นายนิโรธ สุนทรเลขา ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ท่านประธานครับ ผม นายนิโรธ 
สุนทรเลขา ขออนุญาตประท้วงผู้ท่ีก าลังอภิปราย  
  ประเด็นท่ี ๑ การอภิปรายไม่ได้อยู่ในเน้ือหาสาระของเร่ืองงบประมาณ 
  ประเด็นท่ี ๒ กล่าวหาว่าพรรคพลังประชารัฐลบนโยบายท่ีหาเสียง ซึ่งทาง
พรรคพลังประชารัฐไม่ได้ลบนโยบาย เป็นเฟกนิวส์  (Fake News) ท่ีลงไปในเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ขณะนี้พรรคพลังประชารัฐก าลังจะด าเนินคดีกับผู้ ท่ีลงข่าวในส่วนตรงนี้  
เป็นการกล่าวร้ายป้ายสี  
  ประเด็นท่ี ๓ การกล่าวร้ายป้ายสีนี่เสียดสีครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เดี๋ยวท่านประท้วง 
ผิดข้อบังคับข้อไหนครับ ท่านต้องระบุข้อบังคับ 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  เสียดสีครับ ให้ใส่ร้ายป้ายสี ท่านเปิดดู
มันข้อไหนครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านประท้วง
ให้เสร็จแล้วผมจะได้วินิจฉัย 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ประการท่ี ๓ การกล่าวหาว่าพรรค
พลังประชารัฐโกหกพี่น้องประชาชน อย่างเช่นเรื่องมารดาประชารัฐ พรรคพลังประชารัฐ 
ในสถานการณ์ขณะท่ีหาเสียงในขณะนั้นด าเนินนโยบายออกมาเพื่อท่ีจะต้องการดูแลเด็ก
ตั้งแต่แรกเกิด 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เดี๋ยวท่าน
ประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหน ท่านไม่ต้องชี้แจงยาวขนาดนั้นนะครับ ถ้าท่านจะชี้แจงยาว 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ถ้าผมไม่ชี้แจงก็ไม่เห็นว่ามันผิด
ข้อบังคับข้อไหนครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  คือท่าน 
ค่อยใช้สิทธิพาดพิงได้ ผมจะอนุญาตให้ท่านใช้สิทธิพาดพิงแล้วค่อยชี้แจงนะครับ 
 

        - ๗๒/๑ 



๑๕๑ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สวรรยา ๗๒/๑ 
 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  : ท่านก็รู้ว่ามันข้อ ๖๙ แหง ๆ อยู่แล้ว 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญท่าน 
นั่งได้แล้วครับ ผมจะวินิจฉัย  
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :   ไม่ใช่ ผมต้องอธิบายให้ท่าน 
ข้อสุดนี่ครับ เพราะว่าการท่ีชี้แจงว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ท าตามนโยบายท่ีหาเสียง 
สถานการณ์ขณะ ท่ีหา เสี ยงปีนั้ นปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ มีการเลือกตั้ ง  
พรรคพลังประชารัฐมีเจตนาท่ีจะดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดขึ้นมา แต่เมื่อสถานการณ์มีการ
เลือกตั้งเสร็จพรรคพลังประชารัฐไม่ได้เป็นพรรคท่ีดูแลกระทรวงนี้ จึงไม่ได้สามารถน า
นโยบายนี้ขึ้นไป จะกล่าวร้ายป้ายสีว่าพรรคพลังประชารัฐโกหกพี่น้องประชาชนย่อมเป็นไป
ไม่ได้ครับ ฉะนั้นกราบเรียนท่านพิจารณาว่าไม่ได้อยู่ในเนื้อหาสาระเลยครับ ๖๙ แหง ๆ ครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมขอวินิจฉัย
อย่างนี้นะครับ ท่ีจริงท่านจุลพันธ์ท่านก็เป็นการพูดโยงถึงว่าการตั้งงบประมาณมันก็ควรจะ
ตอบสนองนโยบายท่ีประกาศเอาไว้ ผมก็ฟังอยู่นะครับ ฉะนั้นถ้าหากว่าสิ่งท่ีท่านจุลพันธ์  
พูดอาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เดี๋ยวท่านใช้สิทธิพาดพิงชี้แจงได้นะครับ ท่านจุลพันธ์  
ก็ระมัดระวังนิดนะครับ อย่าให้กระทบกระเทือนถึงพรรคการเมืองอื่นนะครับ ขอบคุณครับ 
เชิญอภิปรายต่อครับ  
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ขอบคุณครับ ด้วยความเคารพนะครับ 
ผมไม่ได้พูดค าว่า ชื่อพรรคใดเลยนะครับ ผมพูดถึงงบประมาณท่ีทาง ครม. เสนอมาและ
ปัญหาท่ีผมมองไม่เห็นในสิ่งท่ีท่านให้ค ามั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนเอาไว้นะครับ เดินต่อ
ท่านประธานครับ เมื่อสรุปความผิดพลาดท้ังหมดของรัฐบาลชุดปัจจุบันในเรื่องของการจัดท า
งบประมาณฉบับปี ๒๕๖๖ มาแล้วนี้เป็นงบท่ีไม่ตอบโจทย์ประเทศ ไม่ตอบโจทย์โลกเดินเข้าสู่
ทางตันมีการโกหกซ้ าแล้วซ้ าเล่าอยู่นี้นะครับ ผมจึงเห็นคล้อยตามกับท่านนายแพทย์ชลน่าน 
ศรีแก้ว ว่าผมไม่อาจให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๖ 
ฉบับนี้ได้ ท่านบริหารผิดพลาดมาโดยตลอด วันนี้ท่านจะมาขอเงินเพื่อท่ีจะไปบริหารต่อและ
ทิศทางท่ีก าลังเดินไปนั้นก็ยังคงเป็นทิศทางท่ีหลงเข้าป่าเข้ารกเข้าพงเหมือนเดิม เพราะฉะนั้น
คนไทยไม่มีความหวังครับท่ีจะหลุดพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นจากน้ ามือของท่านได้ 
อย่าพยายามอ้างเหตุใด ๆ ครับ จะมาบอกว่าการไม่ผ่านงบประมาณโดยพรรคร่วมฝ่ายค้าน  



๑๕๒ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สวรรยา ๗๒/๒ 
 
หรือสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้จะท าให้เกิดทางตันทางงบประมาณ จะท าให้ประเทศเดินหน้า 
ไม่ได้ จะเกิดวิกฤติ ข้าราชการเงินเดือนจะไม่ออกเป็นข้อเท็จครับ ผมต้องชี้แจงครับ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนดไว้ชัดเจนครับว่าในกรณีท่ีร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณไม่ผ่านสภาผู้แทนราษฎร ทางส านักงบประมาณทางภาครัฐก็จะสามารถ ใช้
งบประมาณในปีก่อนไปพลาง หมายความว่างบประมาณในส่วนของเงินเดือนพี่น้อง
ข้าราชการก็สามารถเดินได้ปกติ เรื่องของการท างานลงทุนซึ่งมันผูกพันมาก่อนก็เดินหน้าได้
ตามงวดงาน เรื่องของการลงทุนใหม่ ๆ ก็เกิดได้ตามสัดส่วนท่ีมันเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นจะไม่มี
สุญญากาศใด ๆ เกิดขึ้นในกรณีท่ีสภาแห่งนี้จะมีมติว่าเราไม่เห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณประจ าปี การแก้ไขในชั้นกรรมาธิการอย่างท่ีหลายท่านพยายามจะบอกว่าเออเรา
รับไปก่อนไหมแล้วเอาไปแก้ไขในชั้นกรรมาธิการ พวกผมก็ผ่านมา ๓ ปีแล้วครับ การแก้ไข 
ในชั้นกรรมาธิการนี้แทบจะไม่เกิดขึ้นจริง ไม่มีการแก้ไขท่ีเป็นนัยส าคัญกลับมาอย่างท่ีพวกผม
ได้ให้ข้อสังเกตกันไว้ในหลายปีท่ีผ่านมา ในชั้นกรรมาธิการ ๑. สัดส่วน ครม. มี ๑ ใน ๔   
๒. มีสัดส่วนตามสมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ ซึ่งฝ่ายค้านเองก็น้อยกว่าอยู่แล้ว 
เพราะฉะนั้นเข้าไปในชั้นกรรมาธิการเสียงข้างมากก็ยังสามารถควบคุมทิศทางของตัว 
ร่างพระราชบัญญัติได้ เพราะฉะนั้นพวกผมจึงบอกว่าวันนี้เราพึ่งความหวังกับเรื่องของ
กรรมาธิการมาแก้ไขให้เกิดประโยชน์มากขึ้นกับพี่น้องประชาชนมันเป็นไปไม่ได้ วันนี้
คนขับรถเลี้ยวพาเราเข้าซอยตันครับท่านประธาน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทางเดียว 
ท่ีเราท าได้ครับท่านประธานถอยรถออกมาหน้าปากซอยแล้วมาเริ่มกันใหม่ คนขับรถคนนี้
เลี้ยวเข้าป่าเข้ารกเข้าพงตลอดเวลา เดี๋ยวซอยตัน เดี๋ยวผิดทาง วิธีดีท่ีสุดก็คือให้คนรถ 
ลงไปก่อนแล้วเปลี่ยนคนขับรถใหม่เพื่อมุ่งสู่อนาคตท่ีดีกว่าของประเทศไทย ผมจึงมีความเห็นว่า
ผมไม่อาจรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๖ ได้ ให้โอกาสประเทศไทยครับ 
ให้โอกาสคนไทยได้เดินหน้าครับ พวกผมไม่เห็นชอบครับ  
 

- ๗๓/๑ 
 
 
 



๑๕๓ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   วาสนา ๗๓/๑ 

 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ
ต่อไปเชิญท่านเกียรติ สิทธีอมร  ตามด้วยท่านนันทนา สงฆ์ประชา นะครับ ฝ่ายค้านหมด
รายชื่อผู้อภิปรายแล้วนะครับ เชิญท่านเกียรติครับ  
  นายเกียรติ สิทธีอมร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ กระผม นายเกียรติ สิทธีอมร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ มีเวลา
ประมาณ ๑๕ นาที ขอเข้าประเด็นเลยแล้วกันนะครับ ผมได้ขออนุญาตใช้ชาร์ต (Chart)  
แล้วนะครับ ขอให้ขึ้นจอเลยครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
  นายเกียรติ สิทธีอมร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ชาร์ต (Chart) ท่ี ๑ จริง ๆ  
ผมอยากเรียนทุกฝ่ายด้วยก่อนท่ีผมจะลงในรายละเอียดของชาร์ต (Chart) ท่ี ๑ วาระท่ี ๑ 
อย่างไรพวกเราก็ต้องผ่านให้ เพราะงบประมาณเป็นเรื่องของประชาชนต้องปรับปรุงให้ดี  
ที ่ยื ่น เข ้ามาปร ับปร ุง ได ้คร ับ  แล ้วกรรมาธ ิการและจากทุกฝ ่ายก ็ร ่วมม ือก ันคร ับ  
ถ้าความเห็นดีก็ไปปรับปรุงกันในชั้นกรรมาธิการ มีหลายกรณีท่ีได้มีการปรับปรุงไปในช่วง
หลายปี ท่ีผ่านมาผมก็เห็นอยู่นะครับ แต่ต้องบอกว่าปรับได้ถ้าความคิดมันดีนะครับ  
ถ้าความคิดไม่ดีก็คงจะเจอปัญหาเสียงข้างมากอยู่นะครับ ปัญหาของประเทศไทยวันนี้ไม่ได้
ต่างกับหลายประเทศในโลกนี้นะครับ เราเจอปัญหาวิกฤติซ้อนวิกฤติเยอะมากเลย วิกฤติแรก
คือปัญหาวิกฤติโควิด (COVID) วันนี้เราทราบดีอยู่แล้วเกิดขึ้นปลายปี ๒๕๖๒ เกิดอะไรขึ้น 
ลงทุนหาย ท่องเท่ียวหดเลยนะครับ จาก ๓๐ กว่าล้านคนหายเลยนะครับ และตกงานก็พุ่ง
อย่างรวดเร็วทีเดียว ต่อไปครับ พอเราเจอปัญหาวิกฤติสงครามยูเครนกระทบนะครับ  
เราจะคิดว่ามันไม่กระทบกับเราเลยเพราะสงครามมันอยู่ห่างประเทศเรามาก คงไม่ใช่ครับ 
ท าให้เกิดอะไรบ้างครับ น้ ามันแพง ก๊าซแพง ไฟฟ้าแพง ขนส่งแพง ของแพง เสียหายอีก 
๒๕๐ ,๐๐๐ ล้านบาท มีบทวิเคราะห์ตรงเลยนะครับ นี่คือความเสียหายตรง ๆ กับ 
ประเทศไทยท้ังภาคส่งออก ท้ังการลงทุน ท้ังการค้าระหว่างประเทศ ๒๕๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ต่อไปครับ ผลจากวิกฤติสงครามยูเครนเกิดอะไรขึ้น เกิดวิกฤติพลังงานขึ้นในโลก วิกฤตินี้ 
ท าให้ราคาสินค้าพุ่งซ้ าซ้อนขึ้นไปอีก แล้วอาหารในโลกนี้ขาดแคลนมากขึ้นไปอีก และกระทบ
กับประเทศไทยอย่างไรครับ วัตถุดิบขาดแคลน ปุ๋ยแพง เหล็กแพง อาหารหลายรายการ 
 



๑๕๔ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   วาสนา ๗๓/๒ 
 
ท่ีเป็นวัตถุดิบก็แพงขึ้น จากนั้นเราเจออีกวิกฤติหนึ่งครับ ต่อไปเลยครับ สงครามเงินเฟ้อ  
ท้ังโลกเจอเหมือนกันหมดเลยนะครับ เงินเฟ้อท้ังโลกนี่ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ ไม่ใช่เรื่องว่าเกิดขึ้น
เฉพาะกับประเทศไทย ท้ังโลกเหมือนกันหมดครับ แล้วพูดง่าย ๆ เงินท่ีมีอยู่ในกระเป๋า 
มันหดเลยครับ เงินท่ีมีอยู่เคยซื้อจับจ่ายใช้สอยอะไรได้มันหดตัวลงไปนะครับ และของก็ 
แพงขึ้นไปอีก ไม่ใช่เฉพาะราคาน้ ามันแล้วนะครับ เงินเฟ้อเงินมีน้อยลงท้ัง ๆ ท่ีมีเท่าเดิมมูลค่า 
มันน้อยลง แต่ในขณะเดียวกันของก็ยังแพงขึ้นอีก วิกฤติท้ังหมดมันเป็นทุกข์ที่แสนสาหัสของ
ประชาชนนะครับ เขาเรียกเคราะห์ซ้ ากรรมซัดของประเทศไทย แต่ไม่ใช่ประเทศไทยประเทศ
เดียวท่ีเจอ ท่ัวโลกเจอเหมือนกันหมดครับ ต่อไปเลยครับ ทีนี้กลับมาประเด็นของงบประมาณ
ท่ีเราจัดในปีนี้ ทุกคนพูดตรงกันนะครับว่าสมมุติฐานท่ีเขียนไว้ในเอกสารงบประมาณ 
ไม่สอดคล้องกับความจริงแล้วครับ เรายังอยู่ในโลกท่ีไม่ได้มีวิกฤติสงครามยูเครนอยู่  
และไม่ได้มีผลกระทบกับเงินเฟ้อท่ัวโลกอยู่ เพราะฉะนั้นสมมุติฐานนี้ท่ีเขียนไว้ในเอกสาร
งบประมาณมันไม่สอดคล้องแล้วครับ ต่อไปเลยครับ ทุกส านักในโลกนี้ปรับลดหมดแล้วจีดีพี 
(GDP) ของประเทศไทย ค าถามมีอยู่ว่าเวลาเราไปดูกันในชั้นกรรมาธิการเราต้องให้มัน
สะท้อนความจริงครับ เพราะไม่อย่างนั้นรายได้เราก็เก็บไม่ได้อย่างท่ีวางแผนไว้ การค้า
ระหว่างประเทศก็เป็นไปไม่ได้ เงินเฟ้อมันก็พุ่งขึ้น ตรงนี้มันเป็นปัญหาท่ีต้องมีการปรับ 
เพราะฉะนั้นทุกคนท่ีนั่งอยู่ในกรรมาธิการงบประมาณต้องให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ว่า
สมมุติฐานท่ีมีอยู่มันไปไม่ได้นะครับ ต่อไปเลยครับ มีหลายส านักครับวิธีท่ีเขาท าเวลา 
เราเจอวิกฤตนี่ เราต้องเผื่อครับ เราต้องเผื่อว่าวิกฤตินี้ถ้ามันจบเร็วเป็นเรื่องหนึ่ง จบในระยะ
ปานกลางเป็นเรื่องหนึ่ง จบในระยะยาวความขัดแย้งยืดเยื้อ โดยเฉพาะจากสงครามยูเครนนี่
เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ผมอยากเห็นแบบนี้ครับ ผมอยากเห็นวิธีวางแผนเงิน วางแผนงบประมาณ
เผ่ือครับ เผื่ออะไรครับ เผ่ือกับสถานการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสุด ----------------------------------------- 
 

- ๗๔/๑ 
 

 
 



๑๕๕ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     เสาวลักษณ์ ๗๔/๑ 
 
แล้วหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้น ถ้าอย่างนั้นประเทศไทยไม่เสี่ยง แต่ถ้าเราเผื่อไว้กับกรณี  
ท่ีดีท่ีสุดแต่มันเลวร้ายลงเราเสี่ยงครับ เพราะฉะนั้นในฐานะการวางแผนงบประมาณท่ีดีต้อง 
เผ่ือกับกรณีท่ีเลวร้ายท่ีสุด อันนี้ผมคิดว่าเรายังจะจัดงบในภาวะปกติอยู่ ปรับปรุงได้ครับ 
  ต่อไปเลยครับ ท้ัง ๆ ท่ีเราเจอวิกฤติซ้อนวิกฤติยังมีอยู่ภาคเดียวท่ีไปได้คือ
ส่งออก ท่องเท่ียวเราหด ตัวเลขทุกคนรับรู้ดีอยู่ เงินลงทุนก็หดลง บริโภคก็ลดลง ปีนี้
กระเตื้องขึ้น ปีท่ีแล้วกระเตื้องขึ้นเล็กน้อย ปีนี้คาดว่าจะกระเตื้องขึ้นอีกหน่อยเพราะ
สถานการณ์โควิด (COVID) คลี่คลาย ก็เป็นสิ่งท่ีดี การส่งออกเป็นพระเอก เป็นพระเอก 
จริง ๆ เป็นตัวเดียวท่ีขยับขึ้นในสถานการณ์ท่ีเลวร้ายอยู่ เป็นเคร่ืองยนต์เดียวท่ีเดินเต็มสูบ 
  ต่อไปเลยครับ ส่งออกจะเห็นตัวเลขปี ๒๕๖๔ เริ่มบวกขึ้นมา ๑๘.๙ เปอร์เซ็นต์ 
แล้วปี ๒๕๖๕ นี้คาดการณ์ว่าจะบวกอีก ๓.๕ เปอร์เซ็นต์ ต้องถือว่าตัวนี้เป็นตัวชูโรงให้
ประเทศไทย อย่าใช้ค าว่าฟลุ๊ก (Fluke) ฝีมือครับ ถ้าไม่ใช่ฝีมือท าไม่ได้หรอกครับ ตรงนี้ 
ต้องให้เครดิตท้ังรัฐบาลและกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องเช่นกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น บางประเทศ
ท าได้ดีกว่าแต่เงื่อนไขในชีวิตของประเทศเหล่านั้นไม่เหมือนกับประเทศไทยเราครับ อย่าไป
เปรียบเทียบกันตรง ๆ แบบนั้น ผมคิดว่าเราต้องใช้ปัญญาในเรื่องนี้ในการท่ีจะดูว่าท าไมเรา
ถึงแตกต่างจากประเทศอื่น 
  ต่อไปเลยครับ สินค้าเกษตร ทุกคนหลายคนพูดแล้วผมจะไม่พูดซ้ า แต่ต้อง
บอกว่านี่ผลพวงจากโครงการประกันรายได้ของพรรคประชาธิปัตย์ ข้าวโพดน่าชื่นชมมาก  
สูงกว่าราคาประกันรายได้ด้วยซ้ าไป แล้วปาล์มก็ถือว่าดีมาก อันนี้เป็นประวัติการณ์
เหมือนกันในรอบหลายปีราคาสินค้าเกษตรท่ีได้ขนาดนี้ผมคิดว่าก็ต้องยอมรับว่าเป็นผลงาน
อันหน่ึงครับ 
  ต่อไปเลยครับ แต่ของแพงครับ ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่อั้นไม่อยู่ อั้นไม่อยู่ 
ของแพงมาก ทีนี้ในของแพงผมเปรียบเทียบให้ดูในชาร์ต (Chart) อันนี้ท่ีเราเห็นชัดเจน
แม้กระท่ังราคาท่ีประกาศของกระทรวงพาณิชย์ก็ขายจริง ไม่ตรงครับ ผมไปตรวจตลาดเอง 
ผมชอบไปดูราคาสินค้าในตลาด เมื่อวานนี้ตอนเย็น ๆ ภรรยาผมไปซื้อเจอปีกไก่กิโลกรัมละ 
๓๐๐ บาท ตกใจรีบโทรมาหาผมครับ เพราะรู้ว่าผมจะพูดวันนี้กระมังครับก็เลยฝากด้วย 
อยู่ดี ๆ ปีกไก่กิโลกรัมละ ๓๐๐ บาทมีท่ีไหนในตลาดทั่วไปนะครับ อันนี้ต้องไปดู ต้องไม่ให้ถูก
เอาเปรียบแล้วก็ต้องดูแล สมมุติถ้าเราอั้นไม่อยู่ราคาต้องขยับ ผมเข้าใจครับ ไม่ใช่จะอั้น  



๑๕๖ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     เสาวลักษณ์ ๗๔/๒ 
 
ทุกกรณีมันเป็นไปไม่ได้ ท้ังโลกมันเจอปัญหาเดียวกัน ถ้าอั้นไม่อยู่ท าอย่างไรประชาชนอยู่ได้ 
นั่นคือโจทย์ เพราะฉะนั้นนโยบายส าคัญมากเลยท่ีจะมารองรับสวัสดิการของประชาชนว่า  
ให้สามารถยังอยู่ได้ ต้องมีช่องทางหลาย ๆ ทาง จะเห็นนะครับ ค่าไฟฟ้าก็ขึ้น ๖๒ เปอร์เซ็นต์ 
ค่าเอฟที (FT) อย่างเดียว แก๊สโซฮอล์ (Gasohol) ไปไกลเลย ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ดีเซลเท่านั้น 
ท่ียังรั้งอยู่ แต่ดีเซลก็ขึ้นไป ถ้าดีเซลขึ้นไปถึง ๓๕ บาท ก็ ๒๕ เปอร์เซ็นต์ กระทบหมดครับ  
ณ วันนี้ยังอั้นไม่อยู่เลย ปุ๋ยขึ้นไป ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ เห็นไหมครับ อันนี้เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้น
จากวิกฤติซ้อนวิกฤติที่ผมกล่าวถึง 
  ต่อไปเลยครับ ตรงนี้ล่ะครับ พอพูดถึงน้ ามันแล้วผมไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้ ทุกคน
ในสภานี้รู้ดี พูดถึงค่าพลังงานนี่ผมจะพูดทุกครั้ง ผมเอามาให้ดู ผมฟ้องรัฐบาลนะครับ  
เพราะรัฐบาลสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณด้วยซ้ าไป ณ วันนี้ นี่ตัวเลขวันนี้ 
อ้างอิงตัวเลขของกระทรวงพลังงานเอง ค่าการกลั่นของเรายังสูงกว่า ๒๐ เปอร์เซ็นต์ 
ท่ีประเทศสิงคโปร์ อธิบายนิดหนึ่งครับ บางคนพูด แหมเราเป็นขี้ข้าสิงคโปร์ไม่ใช่เลยนะครับ 
การท่ีเราไปเปรียบเทียบค่าก าไรโรงกลั่นของประเทศสิงคโปร์เพราะว่าถือว่าเป็นบรรทัดฐาน
ของโรงกลั่นท่ีมีประสิทธิภาพพอใช้ได้ แต่ของเรามันเอาไปบวกกับค่าเดินทางมาประเทศไทย
ด้วย บวกท าไม ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน เพราะน้ ามันดิบส่งมาถึงประเทศไทยไม่ได้ส่งผ่าน
สิงคโปร์แล้วส่งมาต่ออีกทีหนึ่ง เพราะฉะนั้นสมมุติฐานเหล่านี้ต้องแก้ครับ ยังสูงอยู่   
๒๐ เปอร์เซ็นต์นะครับ --------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    สิริพร ๗๕/๑ 
 
แล้วมันมีความหมายอย่างไรครับบริษัทท่ีค้าน้ ามันก็ได้ไปเต็ม ๆ เจ้าของโรงกลั่นได้ไปเต็ม ๆ 
ก็ ๓๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทต่อปีเท่านั้น ท าไมละครับ ท าไมถึงปล่อยให้บรรทัดฐานสูงกว่าทั้ง ๆ 
ก าไรท่ีโรงกลั่นท่ีเป็นบรรทัดฐานท่ัวโลก เปรียบเทียบกันได้ท่ัวโลก ธุรกิจนี้มันเปรียบเทียบกัน
อยู่แล้วครับ ท าไมปล่อย ปล่อยแล้วเขาก าไรครับ ทีนี้อ่านเอกสารงบประมาณผมก็ไปเจอสรุป
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนมันดีมาก ๆ เลยนะครับ ดูหน้า ๑๒-๑๒๔ ผมห่วงเกษตรกร 
เกษตรกรโทรมาบอกผมว่าสิ่งท่ีเขาบอกไปไม่เห็นมีใครพูดอะไรเลย ท่านครับ ใน ๔,๐๐๘ 
ความเห็น ๓,๐๐๐ ความเห็น บอกว่าไม่ยอมรับ ไม่เห็นด้วย เพราะไม่จัดสรรงบประมาณให้
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หน้า ๑๒-๑๒๔  ๔๐๐ ความเห็นใน ๔,๐๐๘ ความเห็น 
จัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอ ทีนี้พอไปดูจนถึงตอนท้ายสรุป 
สรุปนี่น่าแปลกใจมากนะครับ บอกว่าเฉพาะหน่วยงานท่ีรับงบประมาณเห็นด้วย ไม่มีบอก
เลยครับว่าท่ีประชาชนรับฟังความเห็นมาเราจะปรับอย่างไร วิ่งวอนเท่านั้นเอง อันนี้เป็น
ข้อมูลท่ีดี กรรมาธิการเอาไปใช้ ไปปรับงบประมาณให้สอดคล้องกับความเห็นของประชาชน
เสียหน่อย ไม่กังวลนะ จัดให้เขาได้ครับ แต่อย่าปล่อยแล้วก็บอกว่ามันโอเค (OK) ท่ีรับฟัง
ความเห็นมา มันโอเค (OK) หมดทุกประการ ไม่โอเค (OK) ครับ ขออนุญาตใช้ภาษาวัยรุ่น 
นิดหนึ่งท่ีเขาพูดว่าไม่โอเค (OK) อันนี้ไปไม่ได้ ต่อไปครับ เราเห็นได้ชัดจากงบประมาณอันนี้ 
ก็คือไม่มียุทธศาสตร์เฉพาะในการแก้วิกฤติ เรามียุทธศาสตร์ท่ัวไปถูกต้อง ไม่ผิดครับ  
ทุกยุทธศาสตร์ของเราไม่ผิดเลย แต่ยุทธศาสตร์เฉพาะในการแก้วิกฤติผมคิดว่าต้องมี  
ข้อที่ ๑ นะครับ  
  ข้อท่ี ๒ งบกลางครับ ท่านทราบไหมครับงบกลางท้ังหมดใช้ฉุกเฉินได้เพียง 
๙๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๕๙๐,๐๐๐ ล้านบาท ใช้เป็นกรณีฉุกเฉินได้ 
๙๒,๐๐๐ ล้านบาทเท่านั้น และอันนี้มี ๓,๐๐๐ ล้านบาทเยียวยาโควิด (COVID) อันนี้ก็ไม่ผิด
อะไร อันนี้เป็นเฉพาะแก้วิกฤติ แต่ที่เหลืออีก ๑๐ รายการผูกพันหมดเลยครับ แล้วส่วนใหญ่
คือสวัสดิการ ท าไมไม่โยกสิ่งเหล่านี้ไปอยู่งบท่ัวไป เอามางบฉุกเฉินท าไมครับ ทีนี้ท่ีน่าแปลกใจ
ไปนิดหนึ่ง ท่านประธานครับ เราเห็นหนังสือเล่มสีน้ าเงินไหมครับงบประมาณ ทุกปีจะมี
รายงานการใช้งบประมาณ ท่านประธานทราบไหมว่าในรายงานฉบับนี้ไม่มีรายงานการใช้  
งบกลางเลย ผมซักไซ้ไล่เลียงกับเจ้าหน้าท่ีของส านักงบประมาณแล้วเขาบอกจริง ไม่ได้ 
เขียน อันนี้ไม่ถูกครับ ขอให้ปรับปรุงในปีถัดไปต้องมีครับ ต้องมีรายงานการใช้งบกลาง  



๑๕๘ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    สิริพร ๗๕/๒ 
 
เพราะไม่เช่นนั้นจะเป็นไปตามเจตนาของรัฐธรรมนูญไม่ได้ว่ามันโปร่งใส ตรวจสอบได้นะครับ
ต่อไปครับ ผมมีประเด็นเฉพาะส าหรับกรมอุทยานแห่งชาตินิดหนึ่งครับเพราะท่านเขียนไว้  
ในวิสัยทัศน์ในหนังสืองบประมาณว่าเพิ่มพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ๒๕ เปอร์เซ็นต์ภายในปี ๒๕๖๙ 
เป้าหมายดีครับ แต่ปัญหาอยู่ท่ีวิธีปฏิบัติของท่านเลย ท่านใช้งบประมาณนี้อิงกับจ านวนไร่  
ท่ีท่านคุ้มครอง แต่ปัญหาเกิดขึ้นว่าท่านไม่ปรับแผนท่ีท่านเลย ท่านมีแต่เพิ่มพื้นท่ีอนุรักษ์
ประกาศพื้นท่ีอนุรักษ์อยู่นั่นล่ะครับใน ครม. ปีท่ีแล้วท้ังปีมีกี่รายการเข้ามาหลายครั้ง  
ผมก็ทราบ แต่ท าไมเวลาท่ี ส.ป.ก. ประกาศพื้นท่ีเป็น ส.ป.ก. ท่านไม่ปรับแผนท่ีท่าน  
แล้วท่านเอาแผนท่ีของท่านท่ีไม่มีการปรับปรุงไปไล่ฟ้องประชาชนคดีอาญา อันนี้ถือว่า 
ไม่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินนี่ผิดกระทงท่ี ๑ กระทงท่ี ๒ นายกรัฐมนตรี 
มีบัญชาแล้วให้ท าตามค าวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินก็ยังไม่ท าอีก ท่านในฐานะประธาน 
คทช. ผมเตือนแค่นี้เพราะชาวบ้านก าลังจะฟ้องอาญาแล้วครับ ถัดไปครับ การเอาความผิด
อาญาไปข่มขู่ประชาชนความผิด ๒ เด้งนะครับ ติดคุกหนักกว่าอีกครับ แค่เตือนใจไว้นิดหนึ่ง
เพราะประชาชนเขาเริ่มทนไม่ไหวแล้วครับ ---------------------------------------------------------- 
 

- ๗๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๙ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ศันสนีย์ ๗๖/๑ 
 
ต่อไปเลยครับ ผมไปไล่ดูโครงการท้ังหมดในงบประมาณ ผมว่ามันมีเงินไม่พอท่ีจะใช้
แก้ปัญหาวิกฤติ ผมดึงมาเท่าท่ีจะสามารถมองเห็นได้ ๔,๐๐๐-๕,๐๐๐ ล้านบาทเองครับ  
ท่ี เหลือต้องไปเพิ่ งงบกลางแต่งบกลางก็ผูกไปแล้ว ก็ เหลืออีกประมาณ ๙๐ ,๐๐๐  
กว่าล้านบาท ถามว่าพอไหม ๙๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทบวก ๔,๐๐๐-๕,๐๐๐ ล้านบาท  
ไม่พอครับ ต้องไปเกลี่ยงบประมาณใหม่ครับ ต่อไปเลยครับ หนี้ของสาธารณะผมยังไม่กังวล
วันนี้นะครับ แต่ต้องชัดนิดหนึ่งครับว่าจะต้องกู้เพิ่มไหม ขอทราบความชัดเจน ถ้าไม่กู้เพิ่ม  
อยู่ได้ครับ แต่ถ้ากู้เพิ่มเป็นปัญหา ต่อไปครับ หนี้ครัวเรือนแนวโน้มพุ่งขึ้นตลอด ทีนี้ตัวเลข  
ท่ีไม่ชัดเลยครับ หนี้สินนอกระบบ ๘๕,๐๐๐ ล้านบาท ท่านหารอย่างไรครับ หารออกมา
เหลือ ๓,๐๐๐ กว่าบาทต่อครัวเรือนผมว่าไม่ใช่ อันนี้ส านักงานสถิติต้องไปปรับปรุง 
การให้ตัวเลข ต่อไปเลยครับ อันนี้ ท่ีผมต้องร้องเรียนนิดหนึ่งโยงกับท่ีผมพูดเมื่อ สักครู ่
ราคาโรงกลั่น ท่านทราบไหมครับว่าก าไรของบริษัทพลังงานแห่งชาติพุ่ง ๒๕๐,๐๐๐  
ล้านบาท ปี ๒๕๖๒  ๑๗๐,๐๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๓  ๓๗๐,๐๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๔ ครับ 
เงินส่งเข้าคลังเท่าไรครับ ท่านดูครับ อยู่ในรายงานเอกสารฉบับนี้ส่งเข้าคลัง ๓๘,๐๐๐  
ล้านบาท ๒๙,๐๐๐ ล้านบาท ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท แล้วปีหน้าปี ๒๕๖๕ บอกว่าจะส่ง 
๑๙,๐๐๐ ล้านบาท ใช่หรือครับ ส านักรัฐวิสาหกิจไปดูให้ดีนะครับ ตรงนี้เจ็บปวดนะครับ  
โรงกลั่นก าไรสูงเกินเหตุ ก าไรของบริษัทสูงเกินเหตุ ส่งเข้าคลังนิดเดียว ต้องไปทบทวนครับ 
อันนี้ทุกข์ของประชาชนนะครับ โดนซ้ าเติม น้ ามันแพงส่วนหนึ่งเพราะบริหารตรงนี้ท่ีไม่ดี  
ผมคิดว่าปรับปรุงได้ครับ ต่อไปเลยครับ ก็ขอสรุปนิดหนึ่งครับ ประเด็นค าถามและข้อสังเกต
นะครับ ผมว่าต้องไปจัดงบประมาณใหม่ในส่วนท่ีเป็นปากท้องของประชาชนต้องจัดใหม่  
จัดใหม่นิดหนึ่งครับ ดูแลประชาชนก่อน เรื่องอื่น ๆ ว่ากันทีหลังประชาชนอยู่ได้ก่อน  
อยู่รอดก่อน 
    อันท่ี ๒ งบกลางท่ัวโลกนะครับแม้กระท่ังหนังสือของสภาเองท่ีเขาศึกษามา
หมดแล้วเขาบอกว่าไม่ควรเกิน ๓-๕ เปอร์เซ็นต์ของงบ ของเรา ๑๘.๖ เปอร์เซ็นต์ แล้วแถม
ยังไม่มีค าอธิบายอีก ไม่มีรายงานการใช้อีก ตรงนี้ผมคิดว่าต้องปรับปรุงเพื่อความโปร่งใสของ
กระบวนการ แต่ผมเข้าใจดีนะครับเวลาเราเขียนว่างบกลาง จริง ๆ มันผูกพันไปแล้ว  
๑๒ รายการ เหลือรายการเดียวเท่านั้น ๙๐ ,๐๐๐ กว่าล้านบาทท่ีไม่ผูกพันนะครับ  



๑๖๐ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ศันสนีย์ ๗๖/๒ 
 
ต่อไปนะครับ ผมว่าต้องเร่ งปรับโครงสร้า ง เศรษฐกิจครับ ท่านรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงการคลังนั่งอยู่นี่ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ปรับโครงสร้างภาษี วัตถุดิบกึ่งส าเร็จรูป
ก่อนเลยครับ อันนี้ ท่านลดได้เลยไม่ต้องใช้งบประมาณนะครับ ท่านลดปุ๋ย ลดเหล็ก  
ลดน้ ามันดิบได้เลยครับ ปรับโครงสร้างภาษีก่อนเลยครับ  
  ประการต่อไปนะครับ ไปทบทวนเรื่องโรงกลั่น ค่าการตลาดราคาแก๊สให้ 
เป็นธรรมครับ ตอนนี้ไม่เป็นธรรมครับ ผมยืนยันนะลดได้อย่างต่ า ๓-๔ บาทผมยืนยัน ถ้าใคร
อยากจะมาประชุมกับผมยินดีเลยนะครับ นั่งถกกันเลยครับ ไม่มีปัญหาเลยครับ ต่อไปครับ 
อุทยานนะครับ ผมแนะว่าท่านอย่าให้เขาด าเนินการใด ๆ จนกว่าวันแมป (One Map) เสร็จ 
คดีท่ีไปฟ้องชาวบ้านถอนเสีย หรือจ าหน่ายคดีไปก่อนเสีย เพราะไม่อย่างนั้นท่านโดน  
ฟ้องกลับ ฝากไว้นิดหนึ่ง อย่าปล่อยให้เป็นอย่างนั้นครับ ชาวบ้านเป็นทุกข์พอแล้วครับ  
ทุกข์จากวิกฤติเศรษฐกิจพอแล้วครับ อย่าเอาคดีอาญาไปฟาดเขา ขอร้องครับ   
   ประการต่อไปครับ หนี้นอกระบบเอาอย่างไรดีครับ จริง ๆ ผมสนับสนุน 
ท่านออก พ.ร.ก. เลยครับ ถ้าใครท่ีอยู่นอกระบบไม่มาอยู่ในระบบถือว่ามีความผิดเลยครับ 
แล้วหนี้ท่ีมีอยู่ไม่ต้องจ่ายเอาไหมครับ ผมเอาด้วยนะครับ ท่านแก้หนี้นอกระบบภายในเวลา
ไม่กี่เดือนได้หมดเลยครับ  
   ประการต่อไปครับ ท าอย่างไรกับเงินเกินนอกงบประมาณมันมีท้ังเล่มเลยครับ 
นอกงบประมาณ ตารางเยอะมากเลยแต่ค าอธิบายแทบไม่มีเลยครับ มันมาจากไหน อย่างไร 
ใช้อย่างไร ตามกฎหมายบังคับว่าเป็นอย่างไร และท าไมบางกรณีเอางบกลางไปโยงกับ  
งบนอกประมาณโอนถ่ายกันไปกันมาไม่มีค าอธิบายท่านช่วยอธิบายทีนะครับ ตอนนี้มันไป
เกือบ ๕ ล้านล้านบาทแล้วครับสูงท้ังปีเลยครับงบประมาณของประเทศ กองทุนฟื้นฟูพัฒนา
เกษตรกรไปจัด ช่วยจัดทีครับประชาชนเขาพูดมาแล้ว ต่อมาก็คือถ้าจะมีการออก  
พ.ร.ก. เงินกู้เพื่อแก้วิกฤติ เตือนพวกเราล่วงหน้านิดหนึ่ง บอกพวกเราล่วงหน้านิดหนึ่งว่า 
ท่านมีแนวคิดอย่างไร ผมอยากเสนอท่านระดมคนเก่งท้ังหมดในประเทศไทยเก่งด้าน
เศรษฐกิจมานั่งมานั่งประชุมกันดีไหมครับ หาทางออกแก้วิกฤติช่วยประชาชนก่อนดีไหมครับ 
อย่าไปคิดแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ทุกคนควรจะร่วมมือกันครับ 

- ๗๗/๑ 
 



๑๖๑ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ               รัศมี ๗๗/๑ 
 
  ประการสุดท้าย เงินมีน้อยครับ ท่านท าไมไม่คิดนโยบายท่ีใช้เงินน้อย ๆ  
ได้ผลเยอะ ๆ มีนะครับ ถ้าท่านอยากทราบ เมื่อมีเวลานั่งคุยกันครับ ขอบพระคุณครับ 
    นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านนันทนา ตามด้วยท่านกิตติกร โล่ห์สุนทร  
   นางนันทนา สงฆ์ประชา (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา
ท่ีเคารพ ดิฉัน นางนันทนา สงฆ์ประชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาภิวัฒน์  
ต่อประเด็นท่ีเป็นข่าวท่ีดิฉันค่อนข้างจะกังวลมากว่าจะมีบางท่านจะไม่รับร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กันนั้น ดิฉันขอถามว่าประเด็นเหล่านี้ 
จะกดดันให้ท่านนายกรัฐมนตรียุบสภาอย่างนั้นหรือ มันยังยุบไม่ได้ ประเทศต้องเดินต่อไป 
  ค าถามต่อมา หากไม่รับ พ.ร.บ. ฉบับนี้คนเดือดร้อนคือใคร นักการเมืองอย่าง
พวกเราเดือดร้อนหรือไม่ ดิฉันเช่ือเป็นอย่างยิ่งคนท่ีเดือดร้อนท่ีสุดคือพี่น้องประชาชนคนไทย
แบบพวกเราท่ีนั่งกันอยู่ในสภา สิ่งท่ีเกิดขึ้นท่ีผ่านมาเมื่อ ๒ ปีครึ่ง ท่ีเราผ่านมานี่ทุกคนเจ็บ 
เจ็บเพราะสถานการณ์โควิด (COVID) ฉันเคยอภิปรายในสถานการณ์โควิด (COVID) ในห้อง
ประชุมแห่งนี้ว่ามันจะกลายพันธุ์ และแล้วมันก็กลายพันธุ์จริง ๆ ดิฉันต้องขอชื่นชมรัฐบาล 
ในการแก้ไขปัญหาโควิด (COVID) และการชื่นชมของดิฉัน ดิฉันก็เชื่อว่าพวกเราก็ได้ยินข่าว
ว่าในกลุ่มอาเซียน (ASEAN) ของเราก็ถือว่าประเทศเราแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด (COVID) 
ได้ดีเป็นอันดับ ๑ ขอชื่นชมกระทรวงสาธารณสุข ดิฉันอยากจะกราบเรียนว่าปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ท่ัวโลกขณะนี้ทุกคนพูดในท่ีประชุมแห่งนี้ว่าเมื่อมันเกิดสงคราม มันเกิดวิกฤติโควิด (COVID) 
เราเจอท้ังปัญหาเงินฝืด เงินฝืดคืออะไร คือเงินไม่มีเงิน เงินเฟ้อคืออะไร เงินเฟ้อคือเงินมันถูกลง 
ดิฉันอยากจะกราบเรียนว่าปัญหารัสเซีย ยูเครนขณะนี้ ถ้าเราได้ติดตามข่าวมันมีแนวโน้ม  
มันอาจจะเกิดเป็นสงครามโลกก็ได้ ดิฉันอยากจะกราบเรียนถึงความจริงใจของรัฐบาลว่า  
ถ้าเราได้ไปดูเล่มงบประมาณเราจะเห็นว่ารัฐบาลนี้ พยายามท่ีจะตั้งงบประมาณถึง 
๒๗๐,๐๐๐ ล้านบาท ทวนอีกทีนะคะ ๒๗๐,๐๐๐ ล้านบาท เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน ไม่ว่า
จะเป็นเป้าหมายท่ีจะช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีปลูกข้าว
รัฐบาลจะช่วยเหลือถึง ๔.๖ ล้านล้านบาท การเพ่ิมพื้นท่ีชลประทาน โดยเฉพาะพื้นท่ีนอกเขต
ชลประทานนี้เขาเรียกว่าขุดบ่อน้ าประมาณ ๓๐,๐๐๐ กว่าบ่อ ถ้าไปเปิดเล่มงบประมาณ 
ก็จะประมาณ ๓๕,๐๐๐ กว่าบ่อ แล้วก็ยังมีการเพิ่มศักยภาพการกระจายน้ าให้กับพี่น้อง 



๑๖๒ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ               รัศมี ๗๗/๒ 
 
ประชาชนอีก ๕๕,๐๐๐ ครัวเรือน ท่ีดิฉันพูดแบบนี้หมายถึงว่าการตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๖ 
นี้เป็นการแก้ไขเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศลืมตาอ้าปากแล้วสู้กับ
วิกฤตินี้ไปด้วยกัน แล้วแค่นั้นทางรัฐบาลก็ยังมีความจริงใจอีกที่จะตั้งงบประมาณอีกประมาณ 
๖๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท เพื่อท่ีจะสร้างโครงสร้างพื้นฐาน สร้างเพื่ออะไร เพื่อสร้างอนาคต
ประเทศนั้นเอง แค่นั้นยังไม่พอนะคะ รัฐบาลยังมีความจริงใจท่ีจะจัด เขาเรียกว่าจัดการ  
ร่วมทุนระหว่างเอกชนกับรัฐหรือท่ีมีคนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษว่าพีพีพี (PPP) แม้แต่ในส่วนของ
เงินกู้ ตัวดิฉันเองก็อยากจะกราบเรียนว่ารัฐบาลก็มีแนวโน้มท่ีจะสนับสนุนเพื่อส่วนของเงินกู้
นี้นะคะ ตัวดิฉันเองก็อยากจะกราบเรียนว่ารัฐบาลก็มีแนวโน้มท่ีจะสนับสนุนเพื่อท่ีจะท าให้
เพ่ิมไปยังงบประมาณประจ าปีนี้ซึ่งมีงบประมาณ ๓.๑๘ ล้านล้านบาท -------------------------- 
 
                 - ๗๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๓ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ศิริรัตน์ ๗๘/๑ 
 
สิ่งเหล่านี้ตัวดิฉันอยากจะกราบเรียนว่าเราคว่ าฟังไม่ได้นะ เราต้องช่วยกันสนับสนุนเพราะ
อะไรเรามาอยู่ท่ีนี่เราคือตัวแทนพี่น้องประชาชนท้ังประเทศ เราคือผู้แทนราษฎร เราพูดไม่ได้
เลยนะคะว่าเราจะคว่ างบประมาณนี้คิดยังคิดไม่ได้เลยท่านประธาน ดิฉันอยากจะกราบเรียน
ว่าพวกเราในฐานะผู้แทนราษฎรต้องรับผิดชอบ เราต้องฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปด้วยกัน การเมือง
ต้องนิ่ง ต้องสนับสนุนรัฐบาลฟันฝ่าวิกฤตินี้ไปให้ได้ ประชาชนมีความสุขดิฉันเชื่อว่าค าว่า
ผู้แทนราษฎรมันคือความรับผิดชอบในความยิ่งใหญ่ของพวกเรา ถ้าประชาชนมีความสุข  
พวกเราจะมีความสุขกันทุก ๆ คนค่ะท่านประธาน ขอกราบขอบพระคุณค่ะ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบพระคุณครับ 
ต่อไปเป็นท่านกิตติกรครับ ตามด้วยนางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ นะครับ 
  นายกิตติกร โล่ห์สุนทร (ล าปาง)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ท่ีเคารพ กระผม นายกิตติกร โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปางพรรคเพื่อไทย 
การจัดท างบประมาณส าหรับปีนี้คงต้องเป็นพิเศษกว่าทุก ๆ ครั้งนะครับ เพราะว่าประเทศ
เราเองเกิดวิกฤติซ้อนวิกฤติ วิกฤติแรกคือวิกฤติโควิด (COVID) ท่ีท าให้เราต้องปิดประเทศเรา
มาถึง ๒-๓ ปี ภาคธุรกิจการท่องเท่ียวของเราแทบจะพังยับเยินนะครับ อันนี้คือวิกฤติแรก  
ท่ีเราจะต้องเผชิญ 
  วิกฤติท่ี ๒ ก็คือว่าวิกฤติน้ ามันเชื้อเพลิงท่ีมีราคาแพงขึ้น อันนี้ก็เนื่องมาจาก
สงครามรัสเซียกับยูเครน ซึ่งจริง ๆ แล้วมันเป็นปัจจัยภายนอก รัฐบาลเองตอนจัดท า
งบประมาณชุดนี้เมื่อปลายปีท่ีแล้วท่านเองอาจจะยังไม่มีข้อมูลตรงนี้ ท่านเองอาจจะยัง  
ไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์บานปลายแต่ ณ ตอนนี้เองทุกคนก็มาประเมินสถานการณ์กัน  
แล้วก็คิดว่าวิกฤติสงครามรัสเซีย-ยูเครนมันน่าจะกินเวลานานและมันก็จะส่งผลให้กับวิกฤติ
ทางด้านพลังงานน่าจะส่งผลในราคาสูงอย่างต่อเนื่องต่อไป อันนี้ก็เป็นสิ่งท่ีรัฐบาลเองควรจะ 
ต้องน ามาคิดพิจารณาในการปรับแก้ไขงบประมาณท่ีเราจะเข้ามาคุยในสภาในวันนี้นะครับ 
  อย่างแรกเลยท่ีอยากจะเริ่มก็คือเริ่มจากสมมติฐานก่อน สมมติฐานของการ
จัดท าร่างงบประมาณในครั้งนี้อยู่ท่ีใช้อัตราเงินเฟ้อท่ี ๑.๕-๒.๕ เปอร์เซ็นต์ แต่ในความเป็น 
จริงแล้วเงินเฟ้อในเดือนพฤษภาคมปีนี้เองมันอยู่ท่ี ๔.๒-๕.๒ เปอร์เซ็นต์ อันนี้มันแสดงให้ 
เห็นถึงความแตกต่างของสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป ซึ่งมันไม่ได้น ามาพิจารณาในการจัดท าร่าง  
 



๑๖๔ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ศิริรัตน์ ๗๘/๒ 
 
งบประมาณ เพราะฉะนั้นถ้าเริ่มต้นสุมมติฐานท่ีผิดนี้ งบประมาณออกมามันก็จะไม่สอดคล้อง 
มันก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 
  เรามาดูประเด็นด้านรายรับนะครับ ด้านรายรับเองนี้รัฐบาลประเมินรายรับ
มาทุก ๆ ปีในปีงบประมาณ ไม่เคยมีปีไหนเลยท่ีรัฐบาลเก็บได้ตามเป้า ตกหล่นไปบ้ าง  
มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ปีนะครับ แต่ปีนี้จริง ๆ แล้วมันควรจะน้อยกว่า แต่รัฐบาลก็ยังจะ
ประเมินรายรับให้สูงอยู่เหมือนเดิมไม่รู้ว่าเพื่อท่ีจะท าให้รายจ่ายมันได้สูงตามไปด้วยหรือเปล่า 
ตัวอย่างหนึ่งท่ีเราจะเห็นได้ชัดเจนก็คือว่ารัฐบาลเองสุดท้ายมาก็เลือกท่ีจะต้องใช้มาตรการ
ทางด้านภาษีของสรรพสามิตมาเพื่อตรึงราคาน้ ามันดีเซลโดยลดภาษีสรรพสามิตก่อนน้ ามัน
ดีเซลไปถึงลิตรละ ๕ บาท ตรงนี้เองมันก็จะส่งผลกระทบกับรายรับทางด้านภาษีของ 
กรมสรรพสามิตอย่างท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ แล้วในปีงบประมาณหน้าผมก็เชื่อว่าวิกฤตการณ์ของ
ราคาน้ ามันท่ียังราคาสูงน่าจะยังไม่จบ รายได้ส่วนนี้ก็จะหายไป อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งท่ีการ
จัดท างบประมาณครั้งนี้น่าจะมีความผิดพลาด 
  ประเด็นต่อมาก็คือว่าการจัดท างบประมาณของรัฐบาลก็ต้องถือว่ามีข้อดี
ตรงท่ีว่าท่านแบ่งเป็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อท่ีจะเน้นในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง  ๆ 
ยุทธศาสตร์ทุกอย่างท่ีท่านท ามามันดูเหมือนกับท่านลอกการบ้านมาของปีถัด ๆ มา ซึ่งก็ไม่ได้
ผิดอะไรเพราะว่าการจัดท าเรื่องยุทธศาสตร์เองมันจะต้องเป็นระยะยาว มันคงไม่ใช่
ยุทธศาสตร์ท่ีจบได้ในปี ๒ ปี การท่ีท่านท าซ้ าแล้วซ้ าอีกมาเป็นระยะเวลา ๓-๔ ปีนี้หรือว่า
บุคคลท่ัวไปอาจจะดูเหมือนว่าท่านลอกการบ้าน ไม่ได้ท าอะไร ก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดเสียหาย
อะไร แต่สิ่งท่ีผมคิดว่าท่านหลุดไปนี้ก็คือว่าท่านตกยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาวิกฤติ  
ท่ีเกิดขึ้น วิกฤติท่ีเกิดขึ้นท่ีผมก าลังจะพูดถึงนี้จริง ๆ คือวิกฤติค่าครองชีพท่ีสูงขึ้นของ
ประชาชนท่ัวไป ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๙/๑ 
 
 
 
 



๑๖๕ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    ภาวดี ๗๙/๑ 
 
ตรงนี้เองท่ีผมอยากให้ท่านได้ใส่ยุทธศาสตร์ตรงนี้เข้ามาเพื่อท่ีท่านจะได้จัดสรรเม็ดเงินลงมา 
เพ่ือท่ีจะช่วยในการแก้ไขเร่ืองค่าครองชีพของพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อไปนะครับ เราลงมาดู
ในรายละเอียด จริง ๆ แล้ววิกฤติเรื่องค่าของท่ีแพงหลัก ๆ เลยมันมาจากวิกฤติทางด้าน
พลังงาน ท่ีผ่านมาเองรัฐบาลก็ใช้หลายมาตรการในการตรึงราคาพลังงาน ท าราคาพนักงาน
ให้มันไม่สูงจนเกินไป ของน้ ามันดีเซลเองท่านก็มีท้ังรถบี ๑๐๐ (B 100) ท่านก็ลดเงินส่งเข้า
กองทุนอนุรักษ์ ท่านก็ลดภาษีสรรพสามิต ท่านก็ท าทุกวิถีทางเพื่อท่ีตรึงราคาน้ ามันไม่ให้  
มันสูงจนเกินไป แต่ว่าขณะเดียวกันท่ีท่านตรึงราคาไม่ให้มันสูงจนเกินไปนี่ท่านก็ใช้เครื่องมือ
คือกองทุนน้ ามัน ขณะเดียวกันกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงตอนนี้การท่ีท่านใช้เงินกองทุน  
น้ ามันเชื้อเพลิงในการตรึงราคา ตอนนี้กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงยอดติดลบทะลุหลัง  
๘๐,๐๐๐ ล้านบาทไปเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ยังจะขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่านก็ยังจะหวังว่ากองทุน
จะไปกู้เงินสามัญการเงินมา ซึ่งผมก็จะบอกท่านเลยว่าโอกาสท่ีกู้ได้มันแทบจะไม่มีเลย 
เพราะว่ามันเป็นขาขึ้นของวิกฤติ กองทุนมีแต่ติดลบ สถาบันการเงินท่ีไหนเขาอยากจะให้ท่านกู้ 
เพราะฉะนั้นเองผมถึงบอกว่าท าไมรัฐบาลไม่จัดสรรงบประมาณมาให้กองทุนไปเลย เพราะว่า
อย่างไรเองท่านก็ต้องใช้กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงตรงนี้เป็นตัวบริหารจัดการเรื่องของน้ ามันอยู่ดี  
ท่านจัดสรรเงินมาให้กองทุนไปเลยไม่ดีกว่าหรือ หรืออย่างเรื่องค่าไฟ ค่าไฟฟ้าเองตอนนี้  
ท่านจะมีการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าแปรผันค่าเอฟที (FT) แต่ท่านก็ปรับขึ้นในอัตราส่วนท่ีน้อยกว่า
ความเป็นจริง ถามว่าแล้วส่วนท่ีมันแพงไปแล้วยังไม่ได้ขึ้นมันอยู่ท่ีไหน ท่านก็ให้ กฟผ.  
แบกรับไปก่อน ถามว่า กฟผ. เขาแบกรับไปก็ดีตรงท่ีว่ามันสามารถตรึงราคาช่วงนี้ไม่ให้สูง
จนเกินไป แต่ว่าท้ังหมดทั้งปวงมันก็ยังกลับมาเก็บกับพวกเราในอนาคต พวกเราเองจะต้องใช้
ค่าไฟแพงต่อไปอีกเป็นระยะเวลาเป็นปีนะครับ ตรงนี้ก็เหมือนกันว่าท าไมท่านไม่จัดสรร
งบประมาณมาดูแลตรงนี้ไปเลย เพราะท่านเห็นอยู่แล้วว่ามันคือต้นตอของวิกฤติท่ีท าให้ 
ค่าครองชีพสูงขึ้น ถ้าท่านจะคิดจะตรึงราคาพลังงานท่านก็จัดสรรงบประมาณมาให้เป็นเรื่อง
เป็นราวให้มันเห็นชัดเจนว่าท่านจะท าอะไร แล้วจริง ๆ เองท่านควรจะมีแผนงานให้ชัดเจน 
ได้แล้วว่าท่านจะตรึงราคาน้ ามันท่ีเท่าไร ท่านจะตรึงกับใคร อย่างกรณีน้ ามันดีเซลท่านตรึง
ราคาตลอดไปผมยังเห็นคนท่ีเขามีฐานะดีขับรถเบนซ์ รถบีเอ็ม เติมน้ ามั นดีเซลอย่างมี
ความสุขกันอยู่ ท าไมท่านไม่ระบุเจาะจง ระบุกลุ่ม เป็นกลุ่มภาคขนส่งก็ได้ ภาคมีรายได้น้อย
ก็ได้ อย่างน้อยก็ให้เขามาลงทะเบียน อย่างน้อยท่านก็จะสกัดคนท่ีเขาไม่ได้มีความจ าเป็นต้อง 



๑๖๖ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    ภาวดี ๗๙/๒ 
 
ได้รับความช่วยเหลือออกไป ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนท่ีประหยัดงบประมาณของท่านไปได้  
สรุปแล้วจริง ๆ ผมก็อยากจะบอกว่าท่านเองท่านต้องเพิ่มยุทธศาสตร์เร่ืองการดูแลค่าครองชีพ
ของประชาชนเขาไปให้ได้มันถึงจะท าให้งบประมาณครั้งนี้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
คราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องงบขาดดุลท่ีท่านท านะครับ ซึ่งงบขาดดุลก็คือท่านประมาณ
รายจ่ายมากกว่ารายได้ ซึ่งในสถานการณ์ปกติท่ีผ่านมาในรอบหลาย ๆ ปี ประเทศเราเอง 
ประเทศไทยแล้วก็ ท้ังโลกอยู่ ในภาวะของเศรษฐกิจดี เป็นช่วงของอัตราดอกเบี้ยต่ า  
เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะนั้นการท่ีกู้มาต้นทุนในการใช้ดอกเบี้ยมันต่ านะครับ แต่ตอนนี้
ไม่ใช่แล้ว ตอนนี้ท้ังโลกเลยท้ังประเทศไทยเองเข้าสู่ภาวะของอัตราเงินเฟ้อเฟ้อ อัตราเงินเฟ้อ 
มันส่งผลกับดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น ซึ่งมันก็จะเป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง การท่ีท่านกู้ตอนนี้ ภาระ
ดอกเบี้ยท่านเพิ่มขึ้น ปีนี้เองผมไม่อยากเห็นท่ีท่านจะมาจัดงบประมาณเป็นแบบขาดดุลเลย 
จริง ๆ ท่านควรจะรู้แล้วว่าภาระดอกเบี้ยมันจะเพิ่มมากกว่าปกติท่านน่าจะจัดงบประมาณ
แบบสมดุลมากกว่า อันนี้ก็เป็นข้อคิดหนึ่งท่ีผมฝากท่านไว้  
   สุดท้ายแล้วตัวกระผมเองก็คงไม่สามารถรับร่างงบประมาณของท่านได้ 
เพราะว่ามันผิดตั้งแต่ต้น ผิดตั้งแต่สมมุติฐาน มาตรการต่าง ๆ ท่ีมีความส าคัญท่านก็ยัง 
ไม่ได้ท า ผมเองก็คงไม่สามารถรับงบประมาณของท่าน เพียงแต่หวังว่าถ้างบประมาณนี้  
ได้ผ่านสภาไปในชั้นกรรมาธิการก็อยากฝากกรรมาธิการว่าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนท่ีจะมา
ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนเรื่องความเดือดร้อนของค่าครองชีพ เพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้น
วิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยดีครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญคุณอนุสรี ตามด้วยคุณวิศิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ ครับ 
  นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ ดิฉัน นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมพลัง ประเด็นท่ีดิฉันจะอภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๖ คือในส่วนการพัฒนาศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย ์---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๐/๑ 
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ท่ีจะมีการปฏิรูปการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบททาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมของประเทศ โดยเฉพาะในส่วนของหลักสูตรการเรียนการสอน 
ท่ีตอบสนองต่อแผนการศึกษาของชาติ แผนพัฒนาก าลังคน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และความ
ต้องการของตลาดแรงงานในสภาวการณ์ของสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไปหลังโควิด 
(COVID) โดยมีกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องคือกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย
และนวัตกรรม กระทรวงแรงงาน และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ งบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เพิ่มทักษะหรือท่ีเรียกว่าอัปสกิล (Upskill) และเปลี่ยนทักษะหรือรีสกิล (Reskill) เป็นสิ่งท่ี 
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งกับตลาดแรงงาน เพราะสถานการณ์แรงงานโลกต้องปรับตัวตาม
กระแสแรงงานท่ีเปลี่ยนไปกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี แรงงานซึ่งเป็นท่ีต้องการ 
ในโลกอนาคตจ าเป็นต้องเป็นแรงงานท่ีมีทักษะสูง แต่แรงงานส่วนใหญ่ของเรายังขาดการ
เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ จึงเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตหรือท่ีเรียกว่าไลฟ์ลอง เลิร์นนิง (Lifelong Learning) การมีหลักสูตรต่อคน 
ทุกช่วงวัยตามความต้องการของธุรกิจใหม่ ๆ ดิฉันขอชื่นชมกับการด าเนินการของแต่ละ
กระทรวงในการปรับนโยบายเรื่องการศึกษา การฝึกอบรมดังนี้  
  ขอเริ่มท่ีกระทรวงศึกษาธิการก่อน มาถูกทางค่ะ ท่ีได้มีการเน้นให้นักเรียน
มุ่งเน้นการเรียนอาชีวศึกษา โดยเปลี่ยนทัศนคติหรือค่านิยมของสังคมประเทศจากการท่ีให้
ทุกคนเรียนระดับปริญญามาเรียนในสายวิชาชีพแทนซึ่ งก็ เป็น เรื่ อ ง ท่ี ไม่ ง่ ายนัก  
แต่กระทรวงศึกษาธิการก็สร้างแรงจูงใจและให้โอกาสทางการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะเด็ก 
ท่ีหลุดจากระบบการศึกษาเพราะมีความจ าเป็นทางครอบครัวให้ได้กลับมาเรียนตาม  
ความถนัดและศักยภาพภายใต้โครงการอาชีวะอยู่ประจ า เรียนฟรี มีอาชีพ โครงการนี้  
ก็ควรท่ีจะด าเนินการต่อไป แต่สิ่งท่ีควรระวังท่ีดิฉันอยากฝากไว้คือการท่ีให้เด็กไปฝึก 
ในสถานประกอบการนั้นหลายสถานประกอบการท าเหมือนกับเด็กเป็นพนักงานหรือคนงาน 
ขาดการคุ้มครองสวัสดิการแรงงานรวมถึงความปลอดภัย กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมาถูกทางค่ะ มีการเปลี่ยนบทบาทในเชิงรุกผ่านโครงการ 
ท่ีน่าสนใจต่าง ๆ ท่ีควรสนับสนุนงบประมาณต่อไป เช่นโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์  
(Cyber) ไทยท่ีสนับสนุนการจัดการการเรียนการสอนแบบเปิด ไทยแลนด์ แมสซีฟว์  
โอเพน ออนไลน์ คอร์ส (Thailand Massive Open Online Course) โดยท าหน้าท่ีเป็น 



๑๖๘ 
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แพล็ตฟอร์ม (Platform) กลางแห่งการเรียนรู้ให้คนไทยเรียนได้ฟรี เรียนได้ทุกท่ี ทุกเวลา
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือไลฟ์ลอง เลิร์นนิง (Lifelong Learning) ท่ีน่าสนใจคือ 
มีถึง ๕๐๐ รายวิชา ๑๒ หมวดหมู่ ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ โดยโครงการมหาวิทยาลัย 
ไซเบอร์ (Cyber) ไทยมีหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
ในต่างประเทศ เช่น คิวชูของญี่ปุ่น และสถาบันของเกาหลีคือเนชันแนล อินสทิทิวต์ ออฟ  
ไลฟ์ลอง เอดดูเคชัน (National Institute of Lifelong Education) โครงการท่ีน่าสนใจ 
อีกโครงการคือโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ท่ีสร้างคนท างานตรงกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน ท้องถิ่น โดยจัดท าหลักสูตรร่วมกันและยังมีการประเมิน  
การด าเนินการของหลักสูตรระหว่างสถานประกอบการกับสถาบันอุดมศึกษา มีการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ แต่ ท่ีว้าว  (Wow) ท่ีสุด ขออภัยท่ีต้องใช้ค านี้   
คือเมื่อวานนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง ๙ แห่งทั่วประเทศ ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือในการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยได้และจัดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตผ่านระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล (Digital) ฉันถือว่านี่คือการปฏิรูปการอุดมศึกษา 
ท่ีปลดล็อกระบบการเรียนแบบเดิม ๆ ท าให้ผู้เรียนเขาเข้าถึงการเรียนตามความต้องการของ
ตนเอง ตามความต้องการของตลาดแรงงานท่ีผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลต่าง ๆ ท่ีแต่ละแห่งจะมีจุดเด่นแต่ละด้านต่างกันไป แบบนี้ต้องชื่นชม
และขอให้ท าต่อไป และยิ่งถ้าขยายไปตามมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอื่น ๆ ได้ก็จะยิ่งดี 
กระทรวงแรงงานท่ีมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดการฝึกอบรมทักษะแรงงานแก่คนงาน  
เน้นเป้าหมายการมีอัตราค่าจ้างท่ีสูงขึ้นตามฝีมือแรงงาน แทนท่ีจะมาเรียกร้องเรื่องอัตรา
ค่าแรงขั้นต่ า เพราะมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับชาติมีการแบ่งเป็น ๖ ระดับ ท าให้เห็นถึง
ระดับของรายได้ท่ีสูงมากขึ้นตามทักษะฝีมือแรงงาน ----------------------------------------------- 
 

- ๘๑/๑ 
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กระทรวงแรงงานได้ส่งเสริมทักษะอาชีพท่ีต้องการแรงงานโดยร่วมกับสถานประกอบการ
มากมาย โดยเฉพาะพื้นท่ีอีอีซี (EEC) ท่ีมีการเพิ่มอบรมทักษะในการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
หลายหลักสูตร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนหลายท่านยังไม่คุ้น แต่จริง ๆ คือ
สถาบันท่ีมีการจัดอบรมและแบ่งระดับคุณวุฒิวิชาชีพเป็น ๘ ระดับ อย่าเพิ่งงงนะคะว่า 
แต่ละระดับมีความหมายอย่างไร ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น ช่างติดตั้งยิปซัม (Gypsum) ฝีมือ 
ระดับ ๑ พื้นฐาน ค่าจ้างจะอยู่ท่ี ๔๕๐ บาทต่อวัน แต่พอเขาพัฒนาอบรมทักษะฝีมือแรงงาน
ท่ีสูงขึ้นเป็นระดับ ๒ ค่าจ้างแรงงานจะอยู่ท่ี ๕๔๕ บาทต่อวัน หรือถ้าง่าย ๆ ท่านมองเห็น
ชัดเจนเช่นงานท าผม ถ้าแค่สระได้ เป่าไดร์ (Dry) ผมให้แห้งได้ก็ถือเป็นระดับหนึ่ง แต่ถ้าเขา
สามารถพัฒนาไปถึงขั้นท าสีผม ย้อมผมขึ้น มีเทคนิคทักษะสูงขึ้น รายได้ก็จะสูงขึ้นตามนั้น 
และแรงงานประเภทเหล่านี้ท่ีไม่ได้เข้าสถานศึกษาก็สามารถฝึกอบรมทักษะเทียบคุณวุฒิ ได้
จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เรื่องการเรียกร้องอัตราค่าแรงขั้นต่ าเราไม่ต้องพูดถึงเลยท่ีจะต้อง
มาพูดถึงเรื่องนี้เพราะแรงงานไทยควรจะต้องไปสู่เป้าหมายของการเป็นทักษะ แรงงานท่ีมี
ทักษะสูงนะคะ แต่อย่างไรก็ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของกระทรวงแรงงานกับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนี้ดิฉันคิดว่าก็ต้องมาบูรณาการกันไม่ให้ซ้ าซ้อนท่ีจะให้สับสน ตามท่ีฉัน
อภิปรายมาหน่วยงานรัฐท้ัง ๔ มีความตั้งใจดีท่ีจะพัฒนาคนเพื่อตอบสนองต่อแรงงาน 
ท่ีเปลี่ยนไปตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน แต่ดิฉันยังคงเป็นห่วงคือลักษณะท่ีต่างคนต่างท า
หากมีการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานจะท าให้เกิดผลประโยชน์คุ้มค่ากับงบประมาณ 
และเกิดเป็นมาตรฐานเดียวกันของฝีมือแรงงานท่ีเป็นสากล ท่านประธานสภาท่ีเคารพ สิ่งท่ี
ดิฉันจะขอเสนอแนะฝากไว้ต่อสภาในวันนี้ก็คือ 
  ประการท่ี ๑ ดิฉันทราบว่ามีการท าเอ็มโอยู  (MOU) ระหว่างกระทรวง
แรงงานกับกระทรวงศึกษาธิการพัฒนาทักษะนักเรียนส่งเสริมการมีงานท าและอาชีพมั่นคง
ดิฉันขอเสนอว่าควรเชิญกระทรวง อว. และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมาร่วมด้วยจะดีไหมคะ
เพราะเฉพาะอย่างยิ่งแล้วจะได้มีการผลิตนักเรียนนักศึกษาท่ีมีการวัดมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ระดับชาติและมีคุณวุฒิวิชาชีพท่ีสอดคล้องกัน แล้วก็ควรจะเชิญกระทรวงดีอี (DE) มาด้วย
เพ่ือจะได้สร้างพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ของแรงงานไทยซึ่งคือสมุดแฟ้มประวัติผลงานระดับ
ฝีมือแรงงานแต่ละบุคคลทีเ่ป็นลักษณะอีเวิร์กฟอร์ซ โฟลิโอ (e-Workforce Folio) ผูกกับเลข
บัตรประชาชน ๑๓ หลัก มีข้อมูลประวัติการท างาน การผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมระดับ 
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ฝีมือแรงงานผูกกับรหัสมาตรฐานอาชีพของกรมการจัดหางานตามรูปแบบของยูเอ็น  (UN) 
ถือว่าเป็นการสร้างมาตรฐานสากลด้านแรงงานเพื่อแรงงานไทยมีสมุด อีเวิร์กฟอร์ซ  
(e-Workforce) ก็จะง่ายและสะดวกต่อการจ้างงาน ก าหนดค่าแรง การเคลื่อนย้ายแรงงาน
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เป็นการสร้างระบบของจ๊อบแมชชิง (Job Matching) ท่ีมี
การบูรณาการท่ีแท้จริงของหน่วยงานและการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานนั้นนอกจากรัฐ
จะต้องให้การสนับสนุนแล้วดิฉันคิดว่าเอกชนก็ควรท่ีจะดึงเข้ามาด้วยในลักษณะของ 
ซีเอสอาร์ (CSR) แต่ก็ควรจะเน้นในเรื่องของการฝึกอบรมเคลื่อนท่ีไปยังสถานประกอบการ
เพราะนายจ้างหลายแห่งไม่อยากให้ลูกจ้างไปฝึกอบรมท่ีอื่นเพราะกลัวจะเสียก าลังงาน  
ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพท่านอาจจะให้โอกาสสถานประกอบการเหล่านั้นท่ีจัดฝึกอบรม
สามารถให้เขาได้ออกใบผ่านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพได้ด้วย 
  ประการท่ี ๒ คือการจะเปลี่ยนค่านิยมของการให้คนมาเรียนวิชาชีพมากกว่า
ระดับปริญญานั้น รัฐบาลอาจปรับเปลี่ยนวิธีการโดยใช้แทกติก (Tactic) ในการให้ทุน กยศ.
โดยจูงใจให้การกู้ยืมด้านอาชีวศึกษาหรือสายอาชีพนั้นมีสัดส่วนท่ีมากกว่าสาขาวิชาท่ีเรียนไป
แล้วจบไม่มีงานท า ดิฉันถือว่าเป็นการช่วยให้เด็กเขามีอาชีพเร็วขึ้น เขาจะได้ช่วยครอบครัว
มากขึ้น พึ่งตนเองได้มากขึ้น แต่ในขณะหนึ่งเมื่อผ่านไประยะหนึ่งมีรายได้แล้ว มีการท างาน 
ท่ีมีประสบการณ์แล้ว เขาอยากได้ปริญญาแน่นอนท่ีสุดกลับมาท่ีกระทรวง อว. ท่ีเขามีระบบ
รองรับของไลฟ์ลองเลิร์นนิง (Lifelong Learning) อยู่แล้วมีหลากหลายหลักสูตรย้าย 
หน่วยกิต เรียนข้ามมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เขาเกิดการพัฒนาตัวเองเป็นหัวหน้างานเป็นผู้บริหาร
ได้ต่อไปและสามารถท าได้ตลอดช่วงวัยด้วย ท่านประธานสภาท่ีเคารพค่ะ ดิฉันหวังเป็น 
อย่างยิ่งท่ีจะเห็นท้ัง ๔ หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง อว. กระทรวงแรงงาน 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รวมท้ังกระทรวงดีอี (DE) ซึ่งแต่ละหน่วยท่านใช้งบประมาณมาถูกท่ี
ถูกทางและดีแล้ว --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๒/๑ 
 

 
 



๑๗๑ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สวรรยา ๘๒/๑ 
 
แต่หากท่านมาบู รณาการกันในด้ านพัฒนาคน เพิ่ ม ทักษะ เพิ่ มความรู้ โดยมีสิ่ ง 
ท่ีเรียกว่ามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มีคุณวุฒิท่ีเป็นท่ีรองรับ มีอีเวิร์กฟอร์ซ โฟลิโอ  
(e-Workforce Folio) เป็นสมุดประจ าตัวแรงงานไทย แรงงานไทยเราก็จะเป็นแรงงานท่ีมี
ทักษะอาชีพมาตรฐานสากลอย่างแท้จริงคุ้มค่ากับงบประมาณและเป็นประโยชน์กับคนไทย
ในสถานการณ์หลังโควิด  (COVID) ท่ี เปลี่ยนไปแล้ว ดิฉันขอสนับสนุนงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอบคุณค่ะ  
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง ได้ขึ้นบัลลังก์เพื่อด าเนินการประชุมต่อไป) 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญ 
ท่านต่อไปท่านวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์  
  นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ (เชียงราย)  :  ท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ  
ผม วิสิทธิ์ เตชะธีราวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ของรัฐบาล ยอด ๓.๑๘๕  
ล้านล้านบาท ซึ่งมี พลเอก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องถือว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีติดต่อกันมาเกือบ ๘ ปี 
มีโอกาสจัดสรรงบประมาณมาร่วม ๑๐ ครั้ง ถ้านับเป็นเม็ดเงินไม่น้อยกว่า ๓๐ ล้านล้านบาท 
ถ้ารวมเงินท่ีท่านกู้แล้วก็กู้  ๆ ท่ีผ่านมามากกว่า ๓๒ ล้านล้านบาทครับท่านประธาน  
แต่ท่านประธานครับ ๘ ปี ๑๐ ครั้งท่ีท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ได้จัดงบประมาณ ผมขอแบ่งเป็น ๒ ช่วง ช่วงแรกประมาณ ๔ ปี ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี 
ท่ีมาจากการปฏิวัติรัฐประหารและมีโอกาสจัดงบประมาณไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง ครั้งนั้น 
ท่านใช้อ านาจใช้ปากกระบอกปืนจี้รัฐบาลพลเรือนซึ่งมาจากการเลือกตั้ง มีนายกรัฐมนตรีหญิง 
ท่ีชื่อยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แล้วท่านก็บริหารมา ๔ ปี ถามว่า ๔ ปีท่ีผ่านมางบประมาณไม่ต่ ากว่า 
๕ ครั้ง พี่น้องประชาชนได้รับอะไรบ้าง ผมคิดว่าประวัติศาสตร์แค่ ๔-๕ ปีประชาชน 
จ าได้ครับ ๔ ปีหลังนี้นะครับ ก็จะเห็นท่านบอกว่ามาจากการเลือกตั้ง แต่การเลือกตั้งนั้น 
ก็เป็นการสืบทอดอ านาจ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ แต่งตั้งให้นายกรัฐมนตรี คณะ คสช.  
 



๑๗๒ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สวรรยา ๘๒/๒ 
 
สามารถแต่งตั้ง ส.ว. ๒๕๐ ท่าน ๒๕๐ ท่านมาเลือก พลเอก ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้ 
ผมคิดว่า ๔ ปีช่วงแรกกับ ๔ ปีช่วงหลังรัฐบาลก็มาจากสืบทอดอ านาจเหมือนกันครับ  
ท่านประธานครับ ท่ีผมกล้าอย่างนี้เพราะการร่างรัฐธรรมนูญ ๒ ฉบับ ฉบับแรกไม่พอใจ 
ก็ล้มไป จนมีวาทกรรมบอกว่าไม่รู้ว่าเขาอยากอยู่ยาว ฉบับท่ี ๒ ก็อย่างท่ีผมได้กล่าว  
ท่านประธานครับต้องถือว่า ๘ ปี พลเอก ประยุทธ์ มีโอกาสจัดงบประมาณมาถึง ๑๐ ครั้ง  
แต่ถ้าดูย้อนไป ๑๐ ครั้งท่ีผ่านมาเหมือนเดิมครับ รูปแบบเดิม ใช้ระบบราชการในการจัดสรร
งบประมาณ ไม่มีการกระจายงบประมาณสู่พื้นท่ีอย่างเป็นธรรม วันนี้มีข้อครหา โดยเฉพาะ
งบประมาณ ปี ๒๕๖๖ โครงการหลายโครงการครับกระจุกอยู่ในพื้นท่ี งบประมาณ 
ได้แจกจ่ายให้ในส่วนรัฐบาลเป็นงบหาเสียง งบในการท่ีจะสร้างงานสร้างรายได้ให้พี่น้อง
ประชาชนแทบจะหาไม่เจอในงบประมาณ จะมีงบเฉพาะกระตุ้นเรื่องการซื้อการจับจ่าย 
ของพี่น้องประชาชนก็คือเป็นงบแจก แจกเพื่ออะไรครับ ก็มีข้อครหาว่าแจกเพื่อเอา
งบประมาณพี่น้องประชาชนไปหาเสียงครับ ขอสไลด์ (Slide) ครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน)  
  นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ (เชียงราย)  :  สไลด์ (Slide) เกี่ยวกับเรื่อง
งบประมาณเมื่อสักครู่ตาราง ผมจะชี้ให้เห็นว่า ๔ ปีหลังตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ถึงปี ๒๕๖๕ รัฐบาล
จัดงบแบบขาดดุลมาทุกปี แต่ละปีเพิ่มขึ้นครับจาก ๔๐๐,๐๐๐ ล้านล้านบาท ๔.๖๙  ๖.๒๕ 
๗ ล้านบาท และในปี ๒๕๖๖ ก็เกือบ ๗ ล้านบาทเป็นงบขาดดุล งบขาดดุลก็คือรัฐบาลนั้น 
ไม่สามารถเก็บงบประมาณได้ตามท่ีตั้งไว้ก็คือไม่มีประสิทธิภาพในการเก็บงบประมาณ  
ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือหาเงินไม่เป็น หาเงินไม่เก่ง แต่ใช้เงินเก่งครับ ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็
คือหาเงินไม่เป็น หาเงินไม่เก่ง แต่ใช้เงินเก่ง จึงท าให้งบประมาณท่ีตามกราฟท่ีออกมานะครับ  
 

- ๘๓/๑ 
 

 
 
 



๑๗๓ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   วาสนา ๘๓/๑ 
 
  ขอสไลด์ (Slide) ต่อไปครับ ผมจะชี้ให้เห็นว่านโยบายนี้เป็นนโยบายของ
พรรคหลักในรัฐบาลซึ่งเสนอชื่อท่านเป็นนายกรัฐมนตรี นโยบายเหล่านี้ถ้าดูดี ๆ เป็นนโยบาย
ท่ีประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสมบูรณ์ท่ีสุด อย่างดีที่สุดถ้าท่านท า ขั้นต่ า ๔๐๐-๔๒๕ บาท 
เงินเดือนของเยาวชนท่ีจบใหม่ ปวช. ๑๘,๐๐๐ บาท ปริญญาตรี ๒๐,๐๐๐ บาท การลดภาษี 
สินค้าเกษตรราคาข้าวขั้นต่ าต้อง ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเกวียน ถ้าเป็นข้าวหอมมะลิ ๑๕,๐๐๐ 
บาท แต่ท่านประธานครับ ขนาดนโยบายท่ีท่านหาเสียง รับปากกับพี่น้องประชาชนและ  
พี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์ในงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ และงบประมาณท่ีผ่านมารัฐบาล 
ก็ไม่เคยท า อันนี้ล่ะครับ ส่อถึงความจริงใจในการท่ีท่านได้จัดงบประมาณ ไม่กระจายแต่ว่า
สนองตัณหา สนองความต้องการของฝ่ายรัฐบาลเอง  
  สไลด์ (Slide) ต่อไปท่ีเจ็บปวดท่ีสุดนอกจากไม่สนองนโยบายท่ีได้รับปาก 
กับพี่น้องประชาชนไว้ วันนี้ในงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ต้องถือว่าเจ็บปวดท่ีสุดครับ ผมถือว่า 
พลเอก ประยุทธ์ และการจัดงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ นี้ท่านกล้าครับ กล้ามาก ๆ กล้าท่ีจะ 
ย่ ายีความรู้สึกของพี่น้องประชาชน ในขณะท่ีพี่น้องประชาชนยังอดอยากปากแห้ง สินค้าแพง
ท้ังแผ่นดิน สินค้าเกษตรตกต่ า งบประมาณไม่เคยไปสนับสนุน แต่ท่านกล้าท่ีจะซื้ออาวุธ  
ท้ัง ๆ ท่ีเรื่องอาวุธนี่ทุกปีสภาแห่งนี้ก็คัดค้านมาตลอดว่ายังไม่สมควร ยังไม่เหมาะสม  
ในขณะปีท่ีแล้วท่านก็ยังพ่ายแพ้ต่อกระแสของพี่น้องประชาชนในการถอนเรือด าน้ าไป  
แต่วันนี้ ๑๓,๘๐๐ ล้านบาท ซื้อเครื่องบินครับ ต้องฝากว่าท่านกล้ามาก ๆ ผมขอใช้นะครับ 
ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นว่า พลเอก ประยุทธ์ นายแน่มากท่ีเอางบประมาณ ๑๓,๘๐๐ บาท  
ซื้อเครื่องบินในงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ครับ  
  สไลด์ (Slide) ต่อไปครับ ผมจะชี้ให้เห็นว่าสินค้าเกษตรเป็นสินค้าหลักท่ี 
พ่ีน้องประชาชนส่วนใหญ่จะอยู่ดกิีนดไีด้ตอ้งสินค้าเกษตร จะเห็นว่าจากกราฟต้ังแต่ปี ๒๕๖๒ 
มา ข้าวครับ อันนี้เป็นข้าวเหนียว ตันละ ๑๓,๐๐๐ บาท แต่ละปีลดลง ลดลง ลดลงนะครับ
จนหลังสุดนี้แค่ ๘,๐๐๐ กว่าบาทต่อตัน ขายได้จริง ๆ กิโลกรัมละไม่ถึง ๘ บาท เหลือ
ประมาณ ๖ บาทเท่านั้นเอง อีกสิ่งหนึ่ง เรื่องสินค้าเกษตรท่ีเห็นว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจ  
ก็คือเรื่องล าไย จะเห็นว่ากราฟล าไยอันนี้เป็นสินค้าเกษตรของภาคเหนือตอนบน แต่ละป ี
ท่ีผ่านมาล าไยเกรดเอ (Grade A) กิโลกรัมละ ๒๖ บาท และตกลงมาตลอด ปีท่ีแล้วมีปัญหา
มากท่ีสุดกิโลกรัมไม่ถึง ๑๐ กว่าบาท แล้วโดยเฉพาะเกรด (Grade) เล็ก ๆ ๓ บาท ๕ บาท 



๑๗๔ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   วาสนา ๘๓/๒ 
 
คราวท่ีแล้วจ าได้ว่าพี่น้องประชาชน เรื่องล าไยน้ าตาตกครับ ฟาดล าไย เอาล าไยมาท้ิง  
ตัดต้นล าไย และสิ่งหนึ่งท่ีพี่น้องประชาชนฝากถามเรื่องเงินชดเชย โดยเฉพาะตัวผมเอง ส.ส. 
พรรคเพื่อไทย ภาคเหนือเกือบ ๓๐ ท่านเคยติดตามทวงถามกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นท่ี 
เรื่องเงินชดเชยล าไย ๒,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๒๕ ไร่ รัฐบาลก็ให้ความหวังมาตลอด แต่ว่ามาถึง 
ณ วันนี้ไม่มีแลว้ครับ รัฐบาลก็พูด ๆ ให้ก าลังใจแต่ไม่ท าครับ  
  ขอสไลด์ (Slide) ต่อไปครับ ท่านประธานผมจะชี้ให้เห็นอีกสิ่งหนึ่ง นอกจาก
ไม่ช่วยเหลือแล้ววันนี้พี่น้องประชาชนน้ าตาตกใน สินค้าเกษตรทุกตัวราคาตกต่ า แต่ในขณะท่ี
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๔/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๕ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     เสาวลักษณ์ ๘๔/๑ 
 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยเคมีครับ ไปที่ไหนครับทุกหัวระแหงสะท้อนเร่ืองปุ๋ยเคมี จะเห็นนะครับ
ว่าปุ๋ยเคมีตามกราฟนี้เมื่อตอนประมาณปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ตกกระสอบละประมาณ  
๔๐๐-๕๐๐ บาท ปุ๋ยยูเรีย (Urea) นะครับ วันนี้กระสอบหนึ่ง ๑,๕๐๐-๑,๘๐๐ บาท  
จากสถิตินี้ เพราะฉะนั้นในนโยบายงบประมาณปี ๒๕๖๖ นี้ไม่มีส่วนไหนล่ะครับท่ีจะมา
ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ช่วยลดต้นทุนการปลูกไม่ว่าปุ๋ย ไม่ว่าค่าแรงงาน น้ ามัน แล้วก็ปุ๋ย
เป็นเรื่องส าคัญท่ีสุดท่ีพี่น้องประชาชนเจ็บปวดท่ีสุด รัฐบาลก็นิ่งเฉย ผมถือว่าสิ่งเหล่านี้
งบประมาณปี ๒๕๖๖ วันนี้ไม่ตอบโจทย์เลย รัฐบาลก็ยังจัดงบประมาณไปกระจุกในพื้นท่ี  
จัดงบประมาณไปเจือจุนในกลุ่มพรรคพวก ในกลุ่มรัฐบาลเองเป็นการหาเสียง เอาเงินไป
กระตุ้นเศรษฐกิจ อ้างว่ากระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการซื้อก็คือเอาเงินไปแจกนั่นล่ะครับ  
ท าไมนะครับโครงการในนี้ไม่มีโครงการท่ีจะเสริมให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ต่อไป 
เพราะฉะนั้นตัวผมเองในนามพรรคเพ่ือไทยเราได้ดูแล้วให้โอกาสท่านมา ๘ ปี จัดงบประมาณ 
๑๐ กว่าครั้งท่านก็ไม่สามารถท าได้ ในปีนี้  ปี ๒๕๖๖ งบประมาณปีนี้ตัวผมเองกับ 
พรรคเพื่อไทย เราก็มีความเห็นว่าไม่สามารถจะให้ความเห็นชอบหรือว่ารับรองในวาระหนึ่ง
ของงบประมาณปี ๒๕๖๖ ได้ครับท่านประธานครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ผมจะ 
ไม่ติงเรื่องเวลานะครับ ให้ท่านสมาชิกของแต่ละพรรคการเมือง ท่านได้รับจัดสรรเป็นท่ี
แน่นอนเวลาแน่นอนแล้ว ให้ควบคุมกันเองนะครับ ต่อไปท่านสิริพงษ์ ครับ พรรคภูมิใจไทย 
  นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ (ศรีสะเกษ)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ
กระผม นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต ๑  
พรรคภูมิใจไทย ท่านประธานครับ ผมขออภิปรายสนับสนุนร่างงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี ๒๕๖๖ ในวันนี้ เหตุเนื่องจากว่าในแต่ละปีครับท่านประธานที่เขาจะท างบประมาณ
มานั้น เขาจะใช้ระยะเวลาไม่ใช่วันสองวันครับ ปีนี้เป็นปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ แต่ในความ
เป็นจริงนั้นหน่วยงานราชการเขาเริ่มท าแผนงบประมาณตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๓ พิจารณา 
ในปี ๒๕๖๔ และปลายปีถึงเริ่มใช้งบประมาณ ๒๕๖๕  ปี ๒๕๖๖ เช่นเดียวกันครับ เขาก็
เร่ิมท าแผนกันตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๔ ทุกวันท่ีเรามีการประชุมสภาช่วงก่อนท่ีจะเร่ิมมีการเข้าสู่
ระเบียบวาระต่าง ๆ ท่านประธานสภาจะเปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละท่าน แต่ละพรรค
การเมืองได้มีโอกาสปรึกษาหารือน าเอาปัญหาความทุกข์ร้อนของชาวบ้านมาสู่หน่วยงาน 



๑๗๖ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     เสาวลักษณ์ ๘๔/๒ 
 
ราชการให้เขาได้รับทราบ หากเขามีงบเขาก็ท าเลย หากเขาไม่มีงบเขาก็ต้องน าเข้าสู่แผน
งบประมาณในปีต่อ ๆ ไป ผมและพรรคภูมิใจไทยเราได้พิจารณาครับว่างบประมาณ 
ในปี ๒๕๖๖ นั้นมีการแก้ไขปรับปรุงท่ีดีขึ้นตอบโจทย์มากขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
ดังนั้นหากไม่รับในงบประมาณนี้ นั่นหมายความว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณเราต้อกลับ 
ไปใช้แผนท่ีท าตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ซึ่งมันนานเกินไปและไม่ทันการและในปัจจุบันสถานการณ์ 
โควิด (COVID) เริ่มคลี่คลาย เมื่อเริ่มคลี่คลายแล้วมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีภาครัฐจ าเป็น
จะต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์เพื่อท่ีจะท าอย่างไรให้ประเทศไทยของเรานั้นสามารถ  
ท่ีจะเปิดโอกาสแล้วก็รับโอกาสหารายได้หลังวิกฤติโควิด (COVID) ได้เร็วท่ีสุด แต่อย่างไรก็ดี
ครับ เป็นธรรมดาครับ ในการท าแผนงบประมาณนั้นเนื่องจากว่าท่านท ามาตั้งแต่ปลายปี 
๒๕๖๔ แล้ว ตอนนี้ก็กลางปี ๒๕๖๕ กว่าจะใช้ก็ปี ๒๕๖๖ ระหว่างระยะเวลานี้มีหลาย
เหตุการณ์ หลายเรื่องหลายราวท่ีผมเชื่อว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านก็ยัง 
มีความเห็นว่างบประมาณปี ๒๕๖๖ นั้น ก็ยังมีส่วนท่ีจะต้องปรับปรุงซึ่งก็จะต้องขอฝาก 
ท่านกรรมาธิการในวาระต่อไป ท่านประธานครับหน่วยงานท่ีผมคิดว่าอยากจะเสนอแนะ 
สู่รัฐบาลแล้วก็ส านักงบประมาณ หน่วยงานท่ี ๑ ก็คือกระทรวงมหาดไทย ---------------------- 
 

- ๘๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๗ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    สิริพร ๘๕/๑ 
 
ผมได้รับการร้องเรียนจ านวนมาก เรื่องการบรรจุลูกจ้างสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีด้านสาธารณสุข ซึ่งท้ังประเทศมีอยู่ประมาณ ๑,๔๐๐ อัตรา เป็นเงิน
งบประมาณปีหนึ่งอยู่ประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท บุคคลกลุ่มนี้เขาเริ่มปฏิบัติหน้าท่ีตั้งแต่เริ่มมี
โควิด (COVID) เขาท างานทุกอย่างไม่ต่างจากเจ้าหน้าท่ีใน รพ.สต. ในช่วงปีท่ีผ่านมาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่งท่ีช่วยแก้ไขวิกฤติโควิด (COVID) ไม่ว่าการจะ
ท าเตียงสนาม การจะรับผู้ป่วยท่ีจะเป็นสีเขียวและส่งต่อไปสีเหลืองบุคคลเหล่านี้เขารอคอย
ความหวังครับ เขารอคอยความหวังว่าเมื่อไรเขาจะได้รับการบรรจุเพราะเท่าท่ีทราบข้อมูลมา
ผ่านกรรมการมาทุกขั้นตอนแล้ว ผ่านคณะกรรมการการกระจายอ านาจ ผ่านกระทรวง 
มหาดไทยมาแล้ว แต่ก็ติดตรงท่ีว่ายังไม่มีงบประมาณ ตรงนี้หากเป็นไปได้ในขั้นของการ 
แปรญัตติถ้าจะเร็วท่ีสุดฝากกรรมาธิการด้วย ดูแลเขาเถอะครับ เงินเพียง ๒๐๐ กว่าล้านบาท
กับคน ๑,๔๐๐ อัตรา ถ้าเป็นไปได้ดูแลเขา เยียวยาเขา ปีนี้การท าแผนงบประมาณ 
ในปี ๒๕๖๖ ดีขึ้นนะครับ ดีขึ้นกว่าปีท่ีแล้ว แต่ถามว่าดีขึ้นถึงขนาดท่ีจะต้องพอใจไหม  
ต้องกราบเรียนว่ายังครับ ผมขอยกตัวอย่างจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษมีประชากร
ท้ังสิ้น ๑,๔๐๐,๐๐๐ คน มี ส.ส. ๘ คน ถ้าเลือกตั้งรัฐธรรมนูญใหม่มี ส.ส. ๙ คน จังหวัด 
ศรีสะเกษเคยได้งบประมาณปีละ ๓๐๐ ล้านบาท แต่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งเข้าสู่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ปี ๒๕๖๔ มีโครงการท่ีจังหวัดท าซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ๑๓๐ ล้านบาท เงิน ๑๓๐ ล้านบาทถูกตัดท้ิงครับ ไม่ว่ากัน นั่นเป็นความผิดของ
จังหวัด ในปี ๒๕๖๔ รับงบจาก ๓๐๐ ล้านบาท เหลือ ๑๗๐ ล้านบาท หลังจากนั้นพอมา 
ปี ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นปีงบประมาณนี้ วิธีคิดงบประมาณของท่านท่ีท่านควรจะต้องปรับปรุงคือ
ไม่ใช่ว่าพอท่านได้ธงมาว่าท่านจะต้องปรับลดงบ ๕ เปอร์เซ็นต์ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ และท่าน 
จับหารยาว ปี ๒๕๖๔ ได้รับ ๑๗๐ ล้านบาท แต่ปี ๒๕๖๕ พอท่านปรับลดลงท่านปรับลดลง
เหลือ ๑๖๐ ล้านบาท ท่านไม่ได้คิดจากฐานท่ีเดิมเขาเคยได้ ๓๐๐ ล้านบาท แต่ท่านคิดฐาน
จากปีท่ีแล้วท าให้งบจังหวัดได้ลดลง เมื่อปีท่ีแล้วผมเห็น ส.ส. พูดหลายท่าน ท่านสมาชิกพูด
หลายท่าน ส านักงบเอาไปปรับปรุง ปีนี้ดีขึ้นมาต้องขอขอบคุณนะครับ อย่างจังหวัด  
ศรีสะเกษได้เพิ่มจาก ๑๖๐ ล้านบาท เป็น ๒๔๐ ล้านบาท แต่มันก็ยังน้อยกว่าฐานเดิมอยู่ดี 
ฉะนั้นต้องขอฝากท่านว่าในปีงบประมาณในแผนงบประมาณต่อไปให้ท่านปรับปรุง 
ดูจากฐานจริง ๆ ดูจากสูตรสมการในการคิดจริง ๆ ไม่ใช่คิดจากฐานของปีก่อนหน้ า  



๑๗๘ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ศิริรัตน์ ๘๕/๒ 
 
กระทรวงศึกษาธิการครับวันนี้เรามีการพูดคุยกันเรื่องคุณภาพ พูดถึงคุณภาพ ๒ คุณภาพ  
๑. คือคุณภาพของการศึกษา คุณภาพของการศึกษาวันนี้ผมแปลกใจมากที่ผมเห็นในรายการ
ท่ีเขาสรุปมา กระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณลดลง ท้ัง ๆ ท่ีวันนี้เราจะเห็นได้เลยครับ
ว่าโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลางยังคงมีปัญหามากในเรื่องของบุคลากร ท่านอดีต
รัฐมนตรีสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล โทรมาหาผมก่อนท่ีจะอภิปรายท่านสะท้อนปัญหาให้ฟัง 
ว่าโรงเรียนบางโรงเรียนมีนักเรียน ๓๐ คน นักเรียน ๓๐ คนท้ังโรงเรียนมีครูสอนอยู่ ๒ คน 
เป็นโควิด (COVID) ๑ คน ปรากฏว่านักเรียนท้ังโรงเรียนมีครูมาสอนแค่คนเดียว วันนี้
กระทรวงศึกษาธิการน่าจะต้องตัดสินใจว่าเรื่องครูในโรงเรียนเล็ก โรงเรียนกลางจะเอา
อย่างไร จะท าอย่างไรท่ีจะสามารถจัดสรรครูให้เหมาะสมกับนักเรียนในทุกชั้นเรียน จะต้อง
ท าระบบไหน วันนี้ท่านลองเทียบดูนะครับโรงเรียนเล็ก ๆ มาก นักเรียน ๓๐ คน ในขณะท่ี
โรงเรียนใหญ่อยากจะขอเปิดห้องเพิ่มขึ้นทุกวัน ๆ วันนี้การศึกษามันเหลื่อมล้ ามาก 
ออกไปทุกวัน ๆ กระทรวงศึกษาธิการต้องปรับรูปแบบวิธีคิดใหม่ในเรื่องของบุคลากรครู 
คุณภาพท่ี ๒ คือคุณภาพชีวิตของนักเรียนครับ ----------------------------------------------------- 
 

- ๘๖/๑ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๙ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           ศันสนีย์ ๘๖/๑ 
 
คุณภาพชีวิตของนักเรียนวันนี้เด็กนักเรียนของเราได้เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน วันละ  
๒๑ บาท แล้วกระทรวงศึกษาธิการโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีส่งเงินต่อให้กับโรงเรียน แต่ปัญหาท่ีมันเกิดขึ้นคืออะไรปัญหาท่ีมันเกิดขึ้น
คือท่านไปใช้ฐานข้อมูลเก่า ๆ ในการท่ีจะโอนเงินไปให้กับเขา วันนี้รูปแบบท่ีเป็นอยู่คือ
ประเมินในเดือนพฤศจิกายน ประเมินนักเรียนในเดือนพฤศจิกายนว่าโรงเรียนของท่านจะมี
นักเรียนเท่าใด แต่โรงเรียนเปิดเทอมมีนาคม แล้วท่านก็จะได้เงินในเดือนมิถุนายน ประเมิน
เมื่อปีท่ีแล้วใช้เงินปีนี้ สิ่งท่ีมันเกิดขึ้นก็คือว่าหากโรงเรียนนั้นมีนักเรียนมากขึ้นเขาไม่ได้  
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ผมยกตัวอย่างโรงเรียนบ้านนิคม เขาเล่าให้ผมฟัง โรงเรียน
บ้านนิคมห้วยคล้า ๑ จังหวัดศรีสะเกษ เขาบอกว่าเขาเคยมีนักเรียน ๑๓๕ คน ปีแรกเขาได้
เงิน ๑๓๕ ครับ ปีต่อมาปรากฏว่านักเรียนเขามากขึ้น คือโรงเรียนขนาดกลางเขาพัฒนา
ตัวเอง เราจะไปคิดว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง เขาจะเล็กลง เล็กลง เล็กลงทุกวันมันก็
ไม่ถูก เมื่อโรงเรียนเขามีการพัฒนาตัวเอง พัฒนามากขึ้น นักเรียนของเขามี ๑๖๕ คน  
๑๖๕ คนแต่เงินท่ีเขาได้ก็ยังได้ ๑๓๕ บาท พอถึงปีนี้นักเรียนของเขามี ๒๐๐ กว่าคน แต่เงิน
ท่ีเขาได้ก็ยังคงเป็น ๑๓๕ บาท ระบบนี้ท่ีผมคิดว่าจ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยน จ าเป็นจะต้อง
ปรับปรุง โดยเฉพาะโครงการต่าง ๆ ท่ีมันต้องใช้เงินงบประมาณเหลื่อมปี หากเรามารอ
เฉพาะถึงเวลาพิจารณางบประมาณอย่างงบ ๒๕๖๖ เราท าตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ แต่โรงเรียน 
เปิดสอนมาแล้วมันไม่ทันการ กระทรวงศึกษาธิการต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด  
  ต่อไป กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา ผมได้เห็นจากงบประมาณของการกีฬา
แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานรับงบประมาณท่ีไม่มีรายได้ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
เขาไม่ได้หารายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬา ปีท่ีแล้วผมเป็นกรรมาธิการงบประมาณ 
กรรมาธิการหลายท่านก็จะบอกว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณก็มีกองทุนพัฒนากีฬาชาติ 
แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ กองทุนพัฒนากีฬาชาติเขามีหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน  
ในกิจกรรมกีฬาท่ีท าแล้วมุ่งไปสู่กีฬาเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ แต่กองทุนพัฒนากีฬาชาติ 
เขาไม่สามารถไปสร้างสิ่งปลูกสร้าง ไปสร้างสนามกีฬา ไปสร้างสระว่ายน้ า ได้เหมือน 
กรมพลศึกษา ไม่ใช่ครับ คนละหน้าท่ี แต่ท่านประธานฟังดูทุกวันท่ีเขาหารือกันเขาจะบอกว่า
อยากได้สนามกีฬา อยากได้สระว่ายน้ า แล้วคนท่ีท าได้ก็มีแค่การกีฬาแห่งประเทศไทย  
กับกรมพลศึกษาเท่านั้น ซึ่งงบเหล่านี้ถูกตัดหมดเลย การกีฬาแห่งประเทศไทยไม่ได้หารายได้ 



๑๘๐ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           ศันสนีย์ ๘๖/๒ 
 
แต่การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรอิสระท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้จ านวน
มหาศาล ปีท่ีแล้วเขาได้งบประมาณ ๑,๖๐๐ ล้านบาท ๒ ปีก่อนได้รับ ๒,๗๐๐ ล้านบาท  
มาปีนี้โควิด (COVID) ก าลังคลี่คลาย ก าลังจะดีขึ้นได้รับงบเท่าเดิมเพิ่มขึ้นมา ๕ ล้านบาท  
คือ ๑,๖๐๐ กับ ๕ ล้านบาท แต่ประโยชน์ของการกีฬา ผมขอยกตัวอย่างครับ จังหวัดศรีสะเกษ 
เราเพิ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา นักกีฬานับหมื่น  
มาใช้ชีวิตอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ ๑ เดือน สิ่งท่ีผมได้เห็นแล้วก็เป็นสิ่งท่ีจะยืนยันว่ากีฬาหรือ
กิจกรรมในลักษณะนี้มันจะสามารถสร้างเศรษฐกิจได้ก็คือเราได้เห็นว่าโรงแรมจากท่ีเขาก าลัง
จะตายเต็มท้ังเดือน เขาสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้โดยท่ีไม่ต้องได้รับการเยียวยาจากรัฐด้วยซ้ า 
พ่อค้าแม่ขายท่ีเขาบอกว่าช่วงโควิด (COVID) เขาขายของได้วันละ ๒๐๐ บาท มีกิจกรรม  
๑ ครั้ง บางคนขายได้วันละหลักพัน บางคนโชคดีขายได้หลักหมื่น แล้วเขาขายได้ตลอดช่วง
กิจกรรมนั้น นั่นหมายความว่าเขาขายของแค่เดือนเดียว เขาสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ท้ังปีเลย
ก็ว่าได้ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 

- ๘๗/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๑ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      รัศมี ๘๗/๑ 
 
มันเกิดการสร้างงาน มันเกิดการช่วยรายได้ต่าง ๆ มากมาย การกีฬาแห่งประเทศไทยยังเป็น
หน่วยงานส าคัญครับ ท่ีจะต้องกระจายกิจกรรมกีฬาไปในพื้นท่ีต่าง ๆ ศรีสะเกษเช่นเดียวกันครับ
ท่ีผมอยากจะยกตัวอย่างให้เห็นแล้วผมก็อยากจะพูดให้เสียงดังถึงผู้บริหารว่าวันนี้กิจกรรม
ต่าง ๆ เหล่านี้มันต้องกระจายไปสู่ต่างจังหวัดเราเพิ่งจัดฟุตบอลทีมชาติไทยไปเมื่อวันศุกร ์
ท่ีผ่านมาครับ ท่านประธานทราบไหมครับว่าท้ังสนามเต็มความจุคนไม่สามารถเข้าไปนั่งได้  
ผู้จัดจ าหน่ายบัตร ผู้จัดการโดนบ่นด่าว่าไม่สามารถรับรองคนท่ีจะมาดูกิจการกีฬาได้ 
เศรษฐกิจหมุนเวียนจ านวนมหาศาล บรรยากาศของการแข่งขันกีฬาคึกคักมาก วันนี้เราลอง
มาดูนะครับกิจกรรมหลายกิจกรรมมากท่ีจัดอยู่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและเมืองใหญ่  ๆ 
ท่ีเขาดูจนเขาเบื่อแล้ว เขาดูจนเขาเอือมแล้วครับท่านประธาน แต่พอเขาได้ไปจัดท่ี
ต่างจังหวัดความตื่นตัวของประชาชน ความตื่นตัวของเยาวชน ครอบครัวท่ีเขาพาลูก 
พาหลานไปสร้างแรงบันดาลใจมันเกิดขึ้นอย่างมหาศาล ผมได้มีโอกาสไปคุยกับหลายคน 
เขาบอกว่าตลอดชีวิตเขาอยู่มา ๖๐ ปีเพิ่งเคยเห็นทีมชาติไทยครั้งแรกในจังหวัดตัวเอง  
แต่ก่อนหน้านั้นอยากจะดูต้องเดินทางไปท่ีอื่นตลอด นี่ เป็นสิ่ง ท่ีผมอยากจะฝากถึง
กรรมาธิการทุกท่านครับว่าหน่วยงานลักษณะแบบนี้เขาได้รับงบประมาณมาน้อยอยู่แล้ว 
อย่าไปตัดเขา แต่ท่านควรจะเสนอแนะรูปแบบของเขาว่าเขานี่ควรจะมีการพัฒนาเพิ่มเติม
อย่างไร เรื่องสุดท้ายครับท่านประธาน เรื่องของประปาครับ การประปาส่วนภูมิภาคปีนี้  
ผมดีใจนะครับ ผมเห็นงบของการประปาส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้นมา ๑,๐๐๐ ล้านบาท แต่ใจหนึ่ง
ก็อยากจะตัด อยากจะเสนอให้ตัดเหมือนกัน เพราะการประปาส่วนภูมิภาคปีท่ีผ่านมา 
มีปัญหาเยอะมากครับ ถ้าท่านประธานจ าได้ผมอภิปราย ๔ ปีท่ีผ่านมาผมพูดเรื่องน้ าประปา
ทุกครั้งท่ีผมมีโอกาสหารือ เพราะปัญหาของการประปาส่วนภูมิภาคแก้ไม่จบครับ แก้ไม่จบ
วันนี้น้ าไม่ไหล พอไปพูดพรุ่งนี้น้ าไหล มะรืนไม่ไหลอีกแล้ว แล้วไม่ไหลทีเป็นเดือน ฉะนั้นปีนี้
ถ้าได้รับงบประมาณไปฝากกรรมาธิการก าชับด้วยครับว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนเรื่อง
ประปาจะต้องแก้ไขให้จบสิ้นในปีนี้ ท่านประธานอย่างไรก็ดีครับ ผมเชื่อว่างบประมาณ ๒๕๖๖  
ในปีนี้นั้นอาจจะยังไม่สมบูรณ์ท่ีสุดครับ แต่ผมยังได้มองเห็นได้ ๓ มิติ คืองบปี ๒๕๖๖  
เขาซ่อมแซมจากของเก่าท่ีท าไว้ไม่ดีครับ เขาเริ่มมีการสร้างสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมาในงบปี ๒๕๖๖  
 



๑๘๒ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      รัศมี ๘๗/๒ 
 
แต่ผมก็ยังหวังนะครับว่างบปี ๒๕๖๖ นั้นจะส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้อย่างราบเรียบ
หลังสถานการณ์โควิด (COVID) ขอบคุณครับท่านประธานครับ 
   นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  อีก ๒ ท่าน
ต่อไปนะครับ ท่านสุรเชษฐ์จากพรรคก้าวไกล แล้วก็ท่านครูมานิตย์ พรรคเพื่อไทยนะครับ 
เชิญท่านสุรเชษฐ์ครับ 
   นายสุ ร เชษฐ์  ประวีณวงศ์ วุฒิ  (แบบบัญชี รายชื่ อ )   :   กราบเรียน 
ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผม สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคก้าวไกล ท่านประธานครับ ผมและพรรคก้าวไกลไม่รับหลักการร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๖ ซึ่งผมจะใช้เวลาประมาณ ๒๐ นาที มาอธิบายเพิ่มเติมจากสิ่งท่ี
หัวหน้าพิธาได้กล่าวไปในเรื่องของบช้างป่วย ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการคมนาคมว่าท าไมพวกเรา
ถึงคิดว่าไม่ควรรับร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฉบับนี้ และแน่นอนครับเราไม่ใช่บอกว่าไม่รับ  
อย่างเดียว เราจะให้ข้อเสนอแนะด้วยนะว่าควรจะเปลี่ยนงบประมาณอย่างไร ผมจึงตั้งหัวข้อ
ในการอภิปรายในวันนี้นะครับว่าเปลี่ยนงบประมาณจากกระจุกเป็นกระจายในด้านคมนาคม
ท่านประธานครับจากงบปี ๒๕๖๓ หลังเลือกตั้งท่ีเราท ากันมาครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน 
งบปี ๒๕๖๖ นี่รอบท่ี ๔ แล้วท่านประธาน ภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เตือนเท่าไรก็ไม่ฟังนะครับ ---------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๘/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๓ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ศิริรัตน์ ๘๘/๑ 
 
งบไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะครับ ปีนี้ก็คล้าย ๆ กับปี ท่ีแล้วครับ งบปี ๒๕๖๖ ตั้ งมา  
๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท เป็นงบลงทุนเพียง ๔.๙๒ แสนล้านบาทหรือคิดเป็น ๑๕.๔๕ 
เปอร์เซ็นต์ แต่ท่ีมันตลกครับก็คือส่วนต่างระหว่างสิ่งท่ีเรียกว่างบลงทุนกับรายจ่ายลงทุนนี้  
ไม่มีรายการมาแสดงนะครับว่าอะไรนับไม่นับ ท้ัง ๆ ท่ีเงื่อนไขตามกฎหมายนี้ก็คือรายจ่าย
ลงทุนจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ ท่ีมีรายการมาแสดงนี้มี เพียง  
๑๕.๔๕ เปอร์เซ็นต์ และส่วนต่างคืออะไรครับ รายการไหนนับไม่นับครับ เราเตือนมาตั้งแต่  
ปี ๒๕๖๓ แล้ว ไม่เปลี่ยนนะครับ แล้วปีนี้ก็เช่นเดิมคือกู้มาลงทุน ก็ต้องถามว่าท่ีกู้มาลงทุนนี้
ลงทุนถูกที่ถูกทางหรือยัง สมเหตุสมผลหรือยัง การกระจายตัวเป็นอย่างไร ยังมีอาการมือใคร
ยาวสาวได้สาวเอาอยู่หรือไม่ และเท่าท่ีมีรายละเอียดของงบลงทุนถ้าไปไล่ดูกัน ท่ีพอจะนับได้
ว่าเป็นการพัฒนาประเทศมีอยู่ ๒.๖ แสนล้านบาทเท่านั้นเอง คิดเป็นเพียง ๘.๑๖ เปอร์เซ็นต์ 
งบลงทุนด้านคมนาคมนี้สูงสุดแบบท้ิงห่างแทบทุกปีนะครับ ปีนี้ก็เช่นกันกระทรวงคมนาคม
รับไป ๑๖๘,๐๐๐ ล้านบาท ประเทศเราลงทุนคือสร้างถนนกับพัฒนาแหล่งน้ านะครับ 
ท่านประธาน กระทรวงคมนาคมรับงบลงทุนสูงสุด ๓๔ เปอร์เซ็นต์คือท้ิงห่างแบบไม่เห็น 
ยอดครับ ในขณะท่ีหลาย ๆ กระทรวงได้ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทไม่ได้มาแสดงในตารางนี้
แต่กระทรวงคมนาคมห่างท่ี ๒ ห่างท่ี ๓ แบบท้ิงห่างไม่เห็นฝุ่นเลยครับ แล้วมาดูการกระจุกตัว 
ของงบคมนาคมในแต่ละแผนงานดังแสดงในภาพก็จะเห็นการกระจุกตัวอยู่บริเวณนี้ครั บ  
เอาไปใช้ในการท าแผนงานบูรณาการการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (Logistic) 
กับแผนพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ท่านประธานเห็นอะไรไหมครับ
กรมทางหลวงรับไปประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท กรมทางหลวงชนบทอีกประมาณ 
๔๗,๐๐๐ ล้านบาท กรมทางหลวงนี้รวยนะครับ รวยสุดแบบท้ิงห่างเลยนะครับ แถมบ้านเรา
ประหลาดครับมีกรมทางหลวงชนบทนะครับ คือท่ัวโลกเขาไม่มีกันครับ นี่ไทยแลนด์โอนลี 
(Thailand Only) จริง ๆ ครับ แล้วส่วนกลางก็แย่งงบกันไปเอาแต่สร้างถนนนี้ครับ  
มาดูตัวอย่างความล้มเหลวของการใช้งบประมาณกันนะครับ อันนี้มาจากเว็บไซต์ (Website) 
ทางการของกรมทางหลวงนะครับ ลงข่าวเมื่อปี ๒๕๕๙ ว่าสิ้นสุดการรอคอยบิ๊กตู่ กดปุ่ม
มอเตอร์เวย์ (Motorway) บางปะอิน-โคราช เปิดปี ๒๕๖๓ วันนี้วันท่ีเท่าไรแล้วครับ 
ท่านประธาน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ครับ ไหนล่ะครับวิ่งฉิว ๓ จังหวัด ไหนล่ะครับ  
๑๒๗ นาทีครับ นี่ครับปัญหาของการใช้งบประมาณนะครับ เจอโรคเลื่อนเข้าไป แล้วท่ีผ่านมา 



๑๘๔ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                        ศิริรัตน์ ๘๘/๒ 
 
ในอดีตก็มีแต่ข่าวดา้นดีของโครงการครับ แต่ไม่เอาข้อเท็จจริงมาพูดกันนะครับ นี่ดูข่าวตัวอย่าง
จากเวิร์คพอยท์ (Workpoint) ในปี ๒๕๖๑ สร้างเร็วกว่าแผน คือจริง ๆ เขาแค่เบิกเร็วกว่า
แผนนะครับ นี่ครับจะเปิดวิ่งฟรี ปีใหม่ ล่าสุดนี้นะครับสงกรานต์ สุดท้ายก็เปิดได้แค่บางส่วน
ครับ แล้วผมจะบอกข้อเท็จจริงให้ว่าอีกนานกว่าจะเสร็จเดี๋ยวผมจะโชว์ ให้ดูครับ  
ในเอกสารงบประมาณนะครับเล่มท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓ ของกระทรวงคมนาคม ก็จะโชว์ตัวอย่าง
คล้าย ๆ อย่างในรูปซ้ายที่ทุก ๆ ปีก็จะแสดงมาในลักษณะอย่างนี้นะครับ ทีนี้ในตัวอย่างนี้คือ
งบปี ๒๕๖๖ ปีปัจจุบันนะครับถ้าเราไปเปิดเอกสารขาวคาดแดงดูก็จะเห็นวงเงินรวมแล้วก็
งบประมาณท่ีจ่ายไปในแต่ละปีรวมถึงผูกพันไปในอนาคต ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ 
ท่านประธาน เรามาลองไล่ย้อนดูกัน ลูกศรสีส้ม ๆ อันนี้คืองบปี ๒๕๖๖ ผมไล่ดูปี ๖๕๖๕  
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ นะครับ ท่านเห็นไหมครับ อันนี้เป็นงบของรัฐบาลที่แล้ว
ปี ๒๕๖๒ ตั้งมาเท่านี้นะครับ แล้วก็ยอดรวมเป็น ๑,๙๖๕ ล้านบาท ตามแผนก็คือเสร็จ 
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๓ นี้จะใช้เงิน ๔๖๙ ล้านบาท แต่พองบปี ๒๕๖๓ มาเป็นอย่างไรครับ  
เราจะเห็นว่างานเริ่มช้า คือจากท่ีเดิมตามแผน ๔๖๙ ล้านบาท เขาปรับแผนเหลือ  
๓๑๖ ล้านบาท แล้วก็เลื่อนไปเสร็จปี ๒๕๖๔ แล้วงบก็ปูดจาก ๑,๙๖๕ ล้านบาท ปูดมาเป็น 
๒,๑๒๕ ล้านบาท พอปี ๒๕๖๔ ไม่บอกความจริงนะครับ ยังแสดงเหมือนเดิมว่าจะเสร็จ 
ปี ๒๕๖๔ ท้ัง ๆ ท่ีน่าจะรู้ความจริงได้แล้ว ปี ๒๕๖๕ นี้เอาไปซ่อนเลยครับไม่ปรากฏใน
เอกสาร คือมีปัญหาแต่ไม่เอามาแสดง พอปี ๒๕๖๖ เราเห็นปัญหาแล้วครับ ปี ๒๕๖๖ ไม่ได้
ตั้งงบ ปี ๒๕๖๕ ก็ไม่มีงบนะครับเพราะว่างานมันมีปัญหาอย่างไรครับ แล้วถ้าเราไปรวม  
ปี ๒๕๕๙ ถึงปี ๒๕๖๓ ก็ผิดจากแผนท่ีวางไว้เดิมนะครับ และท่ีน่าตลกก็คือมันหายไป  
๑๐๐ บาทครับ คือมันเป็นโขดอะไรของส านักงบหรือครับ หรือว่าพิมพ์ผิดครับ มันยิ่งตลก
ใหญ่นะครับ --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๙/๑ 
 
 
 



๑๘๕ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    ภาวดี ๘๙/๑ 
 
แล้วก็ตั้งงบผูกพันไปถึงปี ๒๕๖๗ ก็ต้องถามว่าจะเสร็จจริงหรือเปล่า มาจับตาดูกันปีหน้า 
งบปี ๒๕๖๗ ว่าจะมีการเล่ือนอีกไหม งบจะบานอีกไหม และท่ีส าคัญจะท าตามสเปก (Spec)  
ท่ีออกแบบไว้ไหม หรือไปแก้กันเองหน้างาน ท่ีผมโชว์ตัวอย่างหนึ่งช่วงคือช่วงท่ี ๕ ไม่ใช ่
ช่วงเดียวท่ีล้มเหลว ในโครงการกรุงเทพฯ-โคราช หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าโครงการ 
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ใช้งบประมาณท้ังสิ้นประมาณ 
๘๕,๐๐๐ ล้านบาท เรียกมารายงานในกรรมาธิการก็บอกความคืบหน้า ๙๕ เปอร์เซ็นต์ 
แล้วก็หยุดอยู่เท่านี้ตลอด ท่านต้องเข้าใจว่า ๙๕ เปอร์เซ็นต์นี้คือเงิน เงินท่ีเขาเบิกไปตามปริมาณงาน  
มันไม่ใช่ว่า ๑๐๐ วัน แล้วเหลืออีก ๕ วันจะเสร็จ แล้วตอนนี้ก็ยังก่อสร้างอยู่ อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างอีก ๑๗ สัญญา งานก็มีปัญหา ผมก็เลยต้องย้อนไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น ก็ปรากฏว่า 
คสช. เป็นผู้อนุมัติเมื่อปี ๒๕๕๙ เพราะอยากจะเร่งสร้างอะไรใหญ่ ๆ แต่ไม่ได้รู้เรื่องครับ 
อนุมัติบนแบบเก่า ท่ีเร่งอนุมัติกันนี่คือแบบเก่าเมื่อปี ๒๕๕๑ สภาพข้อเท็จจริงหน้างาน 
มันเปลี่ยนไปหมดแล้ว แบบท่ีเอาไปอนุมัติไปประมูลกันสภาพมันต่างจากข้อเท็จจริง  
เพราะคุณประมูลปี ๒๕๕๙ ใช้แบบปี ๒๕๕๑ แล้วก็ไปตายเอาดาบหน้า แล้วก็ตายจริง 
เพราะว่า ปี ๒๕๕๙ อนุมัติว่าตามแผนจะเสร็จปี ๒๕๖๓ แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเสร็จ
ในเร็ววัน แล้วก็มีโอกาสท่ีงบจะบานสูงมาก ในขาวคาดแดงเล่มท่ีผมโชว์ก็มีการโชว์อย่างน้อย 
๑๕ ช่วง ท่ีอย่างเร็วคือเสร็จปี ๒๕๖๗ เปิดกูเกิล (Google) ก็เจอมอเตอร์เวย์ (Motorway) 
ขาดครับ ขาดเป็นท่อน ๆ อย่างนี้เลย อายชาวโลกเขาไหมครับ ไปดูหน้างานจริงยิ่งชัดว่า 
อีกนาน แล้วผู้รับเหมาก็ท้ิงหน้างานไปแล้ว นี่ครับสภาพข้อเท็จจริงหน้างานผมไปลงสนาม  
เมื่อประมาณ ๒ อาทิตย์ก่อนนี้ท้ิงร้างว่างเปล่าคนงานหายไปแล้ว เครื่องจักรถอยไปแล้ว  
นายช่างท่ีควบคุมโครงการนี้ถูกย้ายไซต์ (Site) เลย แล้วก็ปล่อยสภาพอย่างนี้ เพราะฉะนั้น
อีกอย่างน้อย ๒๐ เดือนจึงจะเสร็จ นี่กรณีหาก ครม. อนุมัติงบเพิ่มนะครับ ถ้าไม่อย่างนั้น
ปัญหายิ่งคาราคาซังนานเข้าไปใหญ่ อันนี้เครื่องบินโดรน (Drone) จะเห็นปัญหา มีการแบ่ง
สัญญาโอแอนด์เอ็ม (O&M) ถ้าวิ่งไปก็ลุยโคลนอย่างนี้มอเตอร์เวย์ (Motorway) บ้านเรา  
อันนี้ในสภาพเมนไลน์ (Main Line) เลยนะครับ ทางหลัก ซึ่งการออกแบบออกแบบไว้แบบ
แอตเกรด (At Grade) แต่ออกแบบไว้ปี ๒๕๕๑ ประมูลกันปี ๒๕๕๙ ข้อเท็จจริงมันเปลี่ยนไป
หมดแล้ว ก็เลยต้องปรับแบบไปสร้าง เป็นสะพาน ราคาเท่าไร สมเหตุสมผลหรือไม่  
ใครมีอ านาจเปลี่ยนแบบ เดี๋ยวทางรัฐมนตรีก็คงมาชี้แจงแบบอ้อมแอ้มว่าแต่งตั้งกรรมาธิการ 



๑๘๖ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    ภาวดี ๘๙/๒ 
 
มา ๒ ชุดตรวจสอบโน่นนี่นั่น ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับท่านประธาน คือต้องตอบให้ได้ว่าใครผิด 
ไม่ใช่ว่าเคลียร์ (Clear) แล้วจบแบบมึน ๆ ข้อเท็จจริงมันชัดว่างบบาน งานช้า งานมีปัญหา 
ใครผิดครับ หรือจะเคลียร์ (Clear) แล้วจบแบบมึน ๆ ไป ประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์
เดือดร้อนจริงนะครับ  
  มาดูความเหลื่อมล้ ากันของระบบราชการ รัฐราชการรวมศูนย์แบบไทย ๆ 
เนื่องจากกรมทางหลวงก็ดูได้เฉพาะในเขตทางของตัวเอง เป็นหน่วยงานส่วนกลาง เขาก็มี  
งบมากมายไปท ามอเตอร์เวย์ (Motorway) ท าฟรอนเทจโรด (Frontage Road) อะไรไป 
ท่านเห็นความแตกต่างของจุดนี้ไหมครับ นี่คือนอกเขต จุดนี้ก็คือจุดนี้ครับ ท่ีถนนดี ๆ  
นี่จากงบส่วนกลาง แต่ท้องถิ่นเป็นอย่างนี้ครับ มอเตอร์เวย์ (Motorway) ส่วนกลาง 
โครงสร้างใหญ่โตแต่ถนนข้างล่างเป็นอย่างไร ส่วนกลางนี่งบมากเหลือล้น แต่ท้องถิ่นก็อย่างท่ี
เห็นในภาพยากจนสุดขีดครับ ตอนผมไปลงสนามมีชาวบ้านเดินเข้ามาเพราะนึกว่าผมเป็น
ผู้รับเหมาหรือเป็นข้าราชการมาตรวจงาน เขารีบวิ่งเข้ามาด้วยความดีใจเลยว่าช่วยมาซ่อม
ถนนให้เขาหน่อยเพราะถนนหน้าบ้านเขาพังอย่างนี้ ถนนท่ีเขาใช้เป็นประจ าเขาพังอย่างนี้ 
แล้วท่ีพังนี้ไม่ใช่เพราะอะไร เพราะการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ (Motorway) เอาเครื่องจักรอะไร
ไปลงท าอะไรต่าง ๆ แล้วตอนนี้เป็นอย่างไร ผู้รับเหมาก็ท้ิงหน้างานไปแล้วไม่มีใครไปซ่อม 
ให้เขา แต่เขาเดือดร้อนอยู่ นี่ล่ะครับ ความเหลื่อมล้ าแบบไทย ๆ ส่วนกลางนี่งบเยอะมาก 
ผลาญไปกับโครงการซ้ าซ้อนระหว่างเมืองเยอะแยะไปหมด ท ารถไฟทางคู่แล้วก็จะเบิ้ล 
อีกคู่หนึ่งพูดง่าย ๆ ท าจาก ๑ ไป ๔ ท าโครงการรถไฟความเร็วสูง แล้วยังฉลาดน้อยกว่านั้น 
ท ามอเตอร์เวย์ (Motorway) ไปตัดดีมานด์ (Demand) กันเองอีก แล้วไหนล่ะโหมดชิฟต์ 
(Mode Shift) ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๙๑/๑ 
 
 
 
 

 



๑๘๗ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ศิริวรรณ ๙๐/๑ 
 
นี่ครับใส่โครงการซ้ าซ้อนไปเยอะ ๆ งบหลายแสนล้านบาทไปเยอะ ๆ นะครับ ส าหรับ
ระหว่างเมือง แล้วในเมืองล่ะครับ ท้องถิ่นแทบไม่มีงบนะครับ ท่ีเขาฝันว่าอยากจะสร้างเมือง 
และการสร้างเมืองนี่ทุกคนได้ใช้ทุก ๆ วันนะครับ ระหว่างเมืองนี่คนรวยได้ใช้นาน ๆ ที  
แต่สร้างเมืองนี่ทุกคนได้ใช้ทุก ๆ วัน แต่ตอนนี้ขอแค่ซ่อมถนนให้มันใช้การได้ ซ่อมของท่ีมีอยู่
ให้ใช้การได้เขายังไม่มีงบเลยครับ แล้วเขาก็บอกด้วยนะว่ามอเตอร์เวย์ (Motorway)  
เขาคงไม่ค่อยได้ใช้หรอก เพราะว่ามันแพง แล้วปกติเขาก็ไม่ได้เดินทางไปกรุงเทพมหานคร
หรือไปโคราช แต่ถนนท่ีพังนี่เป็นเพราะโครงการนี้ไปท าให้เขาพัง แล้วตอนนี้ผู้รับเหมาก็ท้ิง
หน้างานไปแล้วครับ แล้วเขาก็เดือดร้อนค้างอยู่อย่างนี้ครับ มาดูตัวเลขกันยิ่งชัดนะครับ  
อันนี้เป็นตัวเลขแสดงความเหลื่อมล้ าท่ีเราจะต้องลดความเหลื่อมล้ าโดยการแก้ปัญหา  
เชิงโครงสร้างของงบประมาณนะครับ อันนี้คืองบกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท  
แล้วก็ท้องถิ่นนะครับ ผมเปรียบเทียบไดเมนชัน (Dimension) ให้ดูคืออันนี้คือความยาวถนน  
เอามันนอร์มาไลซ์ (Normalize) ต่อ ๒ ช่องจราจรแล้วนะครับ งบซ่อม งบซ่อมต่อความยาว 
นี่คือรายจ่ายลงทุนท้ังหมดของกรม แล้วก็เอางบซ่อมมาหารด้วยรายจ่ายลงทุน ท่านประธาน
เห็นอะไรไหมครับ กรมทางหลวงได้งบไปประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อการดูแลถนน  
๑ กิโลเมตรในการซ่อม กรมทางหลวงชนบทได้ไปประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาทต่อ ๑ กิโลเมตร
ขณะท่ีท้องถิ่นได้อยู่ ๕๘,๐๐๐ บาทครับ ดูแลถนนเยอะแยะไปหมดนะครับ แต่ไม่มีงบไปให้
เขานะครับ และท่ีน่าแปลกใจก็คืออย่างกรมทางหลวงนะครับ มีเงินเหลือเยอะแยะเลยครับ 
เพราะว่าซ่อมอยู่ประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ท่ีเหลืออีก ๘๐ เปอร์เซ็นต์ นี่คือเอาไปท าอื่น ๆ 
โดยมากก็เอาไปสร้างโครงการใหญ่โตเมกะโพรเจกต์ (Megaproject) ครับ ไปสร้างโน้นสร้างนี่ 
เยอะแยะไปหมด ทช. ก็เหมือนกันนะครับ ซ่อมประมาณ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ เหลือไปเล่นโน้น
เล่นนี่อีก ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ท่ีส าคัญ ทร. ทช. ก็แย่งกันสร้างถนน แล้วก็แย่งกันสร้างถนนแบบ
มั่วไปหมดด้วยครับ ท้องถิ่นขาดเงินแม้แต่จะซ่อมถนนท่ีมีอยู่นะครับ แต่ส่วนกลางอู้ฟู่ไปกับ 
เมกะโพรเจกต์ (Megaproject) ครับ มาดูตัวอย่างความเหลื่อมล้ ากัน ดังแสดงในภาพ 
ภาพซ้ายใหญ่ ๆ นี่ก็คืองบประมาณจ านวนมากท่ีไม่ ได้ระบุจังหวัดเพราะว่าต่ ากว่า  
๑ ล้านบาท ก็ไม่รู้เอาไปแจกท่ีไหนกันนะครับ แต่ท่ีเห็นแจกกันแน่ ๆ นะครับ งบเกิน  
๑ ล้านบาทก็แจกตามจังหวัดที่เห็นนะครับ สี่เหลี่ยมใหญ่ ๆ คือได้งบมากครับ คือเราจะอยู่ใน
ระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาอย่างนี้หรือครับ ความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนครับ เอาตัวเลขนี้ 



๑๘๘ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ศิริวรรณ ๙๐/๒ 
 
มาวิเคราะห์ในเชิงลึกยิ่งเห็นเลยนะครับ จังหวัดบุรีรัมย์น าโด่งนะครับ ไม่ใช่ผลบอลนะครับ
ท่านประธาน แกนตั้งคืองบซ่อมที่กรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทได้รับในแต่ละจังหวัด
หารด้วยค่าเฉลี่ยของทุกจังหวัด นั่นแปลว่าถ้าค่า ๑.๐ ก็คือค่าเฉลี่ยของทุกจังหวัดนะครับ 
แกนนอนก็คือรายชื่อจังหวัดเรียงจากมากไปหาน้อยท่ีได้งบนะครับ จังหวัดบุรีรัมย์ได้มากกว่า
ค่าเฉลี่ยถึง ๔.๒๙ เท่า ตามมาท่ีจังหวัดสุรินทร์ ๓.๕๘ เท่า แล้วท่านไม่สงสารจังหวัดระนอง 
จังหวัดอ่างทอง จังหวัดชัยนาท จังหวัดล าพูน จังหวัดสมุทรสงคราม จั งหวัดอ านาจเจริญ 
จังหวัดกระบี่ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดหนองคาย จังหวัดพังงา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดยะลา จังหวัดยโสธร จังหวัดตราด จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดระยอง อีกเยอะแยะ 
ไปหมดท่ีเขาได้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยเยอะ ๆ หรือครับ คือเราจะอยู่กันอย่างนี้ใช่ไหมครับ เราจะอยู่
กันในระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาอย่างนี้หรือครับ ไหนล่ะครับการกระจายงบอย่างท่ัวถึง
และเป็นธรรมท่ี พลเอก ประยุทธ์ชอบพูด นี่มือใครยาวสาวได้สาวเอาชัด ๆ เพราะฉะนั้น  
เราต้องลดความเหลื่อมล้ านะครับ นอกจากในเรื่องของงบประมาณมีเรื่องของอ านาจ  
ด้วยครับ คือการคมนาคมเวลาเราพูดถึงมันมี ๒ บริบทท่ีส าคัญก็คือคมนาคมในเมืองกับ
คมนาคมระหว่างเมือง คมนาคมในเมืองก็คือชีวิตความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน อย่างเช่นว่า 
จากบ้านไปท างาน จากบ้านไปโรงเรียน ระหว่างเมืองก็คือสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นนาน ๆ ทีอย่าง
เดินทางไปเท่ียว ไปเยี่ยมญาติ ไปต่างจังหวัดอะไรต่าง ๆ เพราะฉะนั้นศูนย์กลางก็ควรจะดู
คมนาคมระหว่างเมือง ในขณะท่ีท้องถิ่นควรจะดูคมนาคมในเมืองแล้วก็ท าท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
คิดสร้างเมือง วางผังเมืองให้ดี และส าคัญก็คือเลือกตั้งดีกว่าแต่งตั้งครับ เพราะว่าผู้ท่ีจะ 
เข้ามาบริหารงบประมาณจะต้องรับท้ังผิดและชอบ แต่ดูปัญหาท่ีเกิดขึ้นแบบไทย ๆ สิครับ 
รูปบนสีเขียวคือถนนของ ทล. นะครับ สีเหลืองคือ ทช. สีชมพูคือของท้องถิ่น มั่วกันไปหมด
เลยครับ เช่ือมระหว่างเมืองบางทีก็ ทล. บางทีก็ ทช. ถ้าอย่างนั้นต้องแบ่งอ านาจใหม่นะครับ 
ในเมืองควรจะให้ท้องถิ่นเขาดูแลแล้วก็ส่วนกลางดูเฉพาะเชื่อมเมืองนะครับ แล้วถ้าเกิด
ปริมาณการจราจรหนาแน่นท าให้เมืองติดขัดก็มีบายพาส (Bypass) ได้ครับ แต่บายพาส 
(Bypass) ก็ต้องเป็นลิมิเต็ด แอ็กเซส (Limited Access) นะครับ คือไม่ใช่ว่าปล่อยให้เมืองโต
ตามยถากรรม ๑๐๐ เมตร ๒ ข้างทางแล้วเมืองก็ขยายบานมั่วซั่วไปหมดนะครับ -------------- 
 

- ๙๑/๑ 



๑๘๙ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ธัญรดา ๙๑/๑ 
 
เพราะฉะนั้นเราต้องปรับอ านาจหน้าท่ีแล้วก็กระจายงบประมาณเพื่อตอบโจทย์คนในพื้นท่ี  
ให้มากขึ้น มาดูตัวอย่างจริงกันครับประธาน ในรูปเส้นสีแดงคือทางหลวง สีน้ าเงินคือ 
ทางหลวงชนบท และสีเทาก็คือท้องถิ่น ท่านดูในรูปสิครับ คือมันมั่วจริง ๆ อะไรคือ
หลักเกณฑ์ว่าแบ่งกันอย่างไร ท่ีเห็นพอเป็นเมืองอยู่นะครับตีกริด (Grid) สวยงามอะไรดี ๆ 
ปรากฏพอซูมอิน (Zoom In) เข้าไปค่ายทหารครับท่านประธาน อย่าบอกนะครับว่าไม่มีงบ
สร้างเมือง ทีเมืองทหารคุณยังสร้างได้และสร้างให้ประชาชนอยู่ดีกินดีท าไม่ได้หรือ นี่ครับ
ประเทศไทยแย่งกันสร้างถนนแทนท่ีจะคิดช่วยกันสร้างเมืองแล้วก็ปล่อยให้เมืองโต  
ตามยถากรรม ๑๐๐ เมตร ๒ ข้างทาง ต้องมียูเทิร์น (U-turn) พอมาก ๆ เข้าก็ต้องเป็น
สะพานลอยยูเทิร์น (U-turn) ท่านประธานเดินไปต่างประเทศท่ัวโลกเดินทางไปเคยเห็น
ประเทศไหนไหมครับท่ีมียูเทิร์น (U-turn) มันน ามาซึ่งปัญหาอุบัติเหตุ รถติด มลพิษ  
แล้วถนนบ้านเราก็อย่างท่ีว่าอยู่ในระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาเป็นถนนหวยล็อกครับ 
ไม่ได้สร้างตามความจ าเป็นเหมาะสมคุ้มค่าเลย เพราะฉะนั้นมาช่วยกันครับมาช่วยกันสร้าง
รูปขวาท่านจะเห็นว่าถนนมีไฮราคีย์  (Hierarchy) เส้นใหญ่ก็จะไม่มีบ้านเรือน ไม่มี 
ร้านค้าอยู่ แล้วก็มีถนนกิ่งซอยพัฒนาเชิงพื้นท่ี เขาเรียกว่าท าโรด ไฮราคีย ์(Road Hierarchy) 
เราก็คิดถึงเร่ืองของการเออร์บาไนเซชัน (Urbanization) ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่มันดีขึ้น พอ
เมืองหนาแน่นมากขึ้นก็เอาขนส่งสาธารณะเข้าไปหนาแน่นขึ้นมาก ๆ ก็เป็นระบบท่ีใหญ่ขึ้น
แล้วก็ส่ ง เสริมคุณภาพชีวิต  ท าโรงเรียน โรงพยาบาล สถานีต ารวจอะไรต่ าง ๆ  
ให้มันครอบคลุมท่ัวถึง ฉะนั้นพรรคก้าวไกลเราคิดสร้างเมืองครับ แล้วเราอยากช่วยกัน 
มาช่วยกัน ส.ส. ในสภาผู้แทนราษฎร มาช่วยกันคิดสร้างเมือง ไม่ใช่เอาแต่สร้างถนน 
แล้วปล่อยให้เมืองโตตามยถากรรม ฉะนั้นต้องเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนจากกระจุกเป็นกระจาย
ปรับสมดุลใหม่เพื่อคนไทยท้ังประเทศ อย่าเลยครับอย่าอยู่ในระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอา 
พรรคก้าวไกลเริ่มแล้วนะครับ ผมและพรรคก้าวไกลได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติกระจายอ านาจ
ขนส่งเข้าสภาผู้แทนราษฎรของเราเรียบร้อยแล้ว ร่างมีอยู่ ๒๓ มาตรา ตอนนี้ก็อยู่ในช่วง 
รับฟังความคิดเห็นอยู่นะครับ ใครเข้าไปในเว็บไซต์  (Website)  ผมให้ลิงก์  (Link)  
และในเพาเวอร์พอยต์ (PowerPoint) นี้ผมก็ให้ดาวน์โหลด (Download) จากเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ได้ สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ก็ไปดาวน์โหลด (Download) แล้วก็ไปดูกัน 
 



๑๙๐ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ธัญรดา ๙๑/๒ 
 
คืออยากให้เกิดการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น ทุกวันนี้ท้องถิ่นท ารถเมล์เองยังไม่ได้นะครับ 
ขึ้นกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่เปลี่ยนบ่อย ๆ ๒-๓ ปีเปลี่ยนทีแล้วก็ไม่ได้เข้าใจพื้นท่ีแล้วก็ต้องขอ
อนุมัติกับอธิบดีกรมการขนส่งทางบก คืออ านาจมันอยู่ส่วนกลาง เพราะฉะนั้นอย่างน้อยใน 
พ.ร.บ. นี้เราอยากให้ท้องถิ่น รวมถึง กทม. ก าหนดเส้นทางแล้วก็ราคาได้เองอย่างน้อยท า
รถเมล์ในท้องถิ่นได้เอง และถ้าพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลเราก็จะหางบประมาณไปให้  
คือกระจายอ านาจและกระจายเม็ดเงินไปสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจัง หากพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาล 
ผ่านแน่ครับ แต่ด้วย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นรัฐบาลผมไม่แน่ใจว่าท่านเข้าใจปัญหา
หรือเปล่า ท่านอยากจะอยู่ในระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาอย่างนี้หรือ มาช่วยกันนะครับ 
เปลี่ยนงบประมาณไทยก้าวไกลทั้งแผ่นดิน ขอบคุณครับท่านประธาน 
  นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
เชิญครูมานิตย์ เชิญครับ 
  นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม (สุรินทร์)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมครูมานิตย์
สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย จากจังหวัดสุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม
ประค าสวย ร่ ารวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม ผมได้รับ
มอบหมายจากคุณหมอชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้ร่วมอภิปรายงบประมาณ  
ปี ๒๕๖๖ หรือท่ีก าลังจะมาถึงในฐานะสมาชิกพรรค ฟังดูแล้วไม่สบายใจในสภาแห่งนี้ตั้งแต่
เช้ามีเพื่อนผมอีกซีกหนึ่งบอกว่าพวกเราจะล้มงบประมาณบ้าง หัวหน้าพรรคเพื่อไทย 
ไม่เอาบ้าง ฝ่ายค้านไม่เอาบ้าง ไม่ใช่หรอกครับ เราเข้าใจปัญหาบริบทของประเทศ 
เพราะพรรคเพื่อไทยนี่ภายใต้หัวใจก็คือประชาชนอยู่แล้ว เรา ๒ ทศวรรษในการเลือกตั้ง 
ท่ีชนะมา แล้วก็ยังจะชนะต่อไปในวันข้างหน้าอีก เพราะพี่น้องประชาชนเขามอบหมาย 
ความไว้วางใจในการมาท างบประมาณในการจัดการบริหารประเทศให้กับเขา ซึ่งประสบ
ผลส าเร็จมาทุกครั้ง ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๙๒/๑ 
 
 
 



๑๙๑ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สวรรยา ๙๒/๑ 
 
แต่โดยวิกฤติท่ีท่านประธานทราบ ผมก็ทราบ ท่ีพวกเราตกงานกันมาหลายปี ผมจะไม่รื้อ 
เรื่องนี้หรอกครับ ผมเสียดายท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ไม่นั่งทุกครั้งท่ีผมอภิปราย เสียดาย 
ผมคงจะไม่พูดจีดีพี (GDP) หนี้สาธารณะ หนี้ครัวเรือน หรือตัวเลขท่ีมันมากมาย แต่เพียงมา
อยากเล่าว่าเราอยากเห็นการอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด แต่เราไม่สามารถ  
ท่ีจะด าเนินได้เพราะเราเป็นสมาชิกพรรคฝ่ายค้าน เราเสนออะไรไปนายกรัฐมนตรีและคณะ 
ครม. ก็ไม่เคยใส่ใจ นายกรัฐมนตรีไม่เคยมาสภาเลย ยกเว้นอภิปรายไม่ไว้วางใจกับ
งบประมาณ ท่านไม่เคยมารู้ปัญหา เราหารือกัน เราเสนอโน่น เราเสนอนี่ เพ่ือไปแก้ไขปัญหา
ชาวนา ปัญหาเด็กนักเรียน ปัญหาความเหลื่อมล้ า เดี๋ยวผมจะคุยให้ฟัง ท่านไม่เคยมาใส่ใจ 
ท่านมาก็กระแนะกระแหนพูดแต่เรื่องเดิม ๆ ก็ท่านบริหารแบบเดิม ๆ บริหารแบบยถากรรม 
งบประมาณนี่คืออาวุธของรัฐบาล งบประมาณคือสิ่งท่ีรัฐบาลจะต้องไปบริหารประเทศ  
แต่เราให้ไปหลายปีแล้วแทบจะล้มเหลว เอาล่ะเท่ียวอ้างเ รื่องอะไรเดี๋ยวผมพูดต่อ  
ผมยกตัวอย่างให้ท่านประธานฟังเรื่องหนึ่งพี่น้องจะได้ฟังด้วย ร้องจะซื้อเรือด าน้ า พอให้
สตางค์ไปซื้อได้แต่เรือเปล่ามาไม่มีเครื่องยนต์ มันใช้ได้ท่ีไหนล่ะไปท างบประมาณ นี่ได้สตางค์
ไปแล้ว ให้เงินสดไปแล้ว นี่ได้ข่าวว่าจะไปซื้อฝูงบินมาอีก ก็ไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์บนเครื่องอีก 
ก็ขอให้ได้ซื้ออย่างเดียว แล้วถามว่าชาวบ้านได้ประโยชน์อะไรไหม ไม่ เขาอดยาก เขาล าบาก 
วันนี้ท่านครบ ๘ ปีแล้วนะครับ ถ้าท่านประธานย้อนตามหลังไป แต่ว่าสอนก็เดี๋ยวจะ 
หาว่าสอนแต่จะบอกให้ ตอนสมัยพวกผมมาเป็นผู้แทนพรรคไทยรักไทย เราใช้นโยบาย ๔ ปี
ซ่อมประเทศ เราซ่อมความล าบากยากแค้นของพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีกินดี คนชื่อทักษิณ 
ชินวัตร ท าได้วันนั้นจนประสบผลส าเร็จ พอจะท า ๔ ปีต่อเขาเรียกว่า ๔ ปีสร้าง ท่านบินไป
นิวยอร์กกลับประเทศไม่ได้ ปฏิวัติ บ้านเมืองมันก็เลยคาราคาซังมาอย่างนี้ตลอด พอมอบให้ท่าน  
ท่านก็กระแนะกระแหน เดี๋ยวนี้รู้สึกว่ากระแนะกระแหนแล้วก็อ้างอะไรท่ีท าไม่ได้ รัฐบาลเก่า 
ท่านยังไม่เก่าหรือครับนี่เข้าปีท่ี ๘ แล้ว นี่มันโคตรเก่าแล้วครับ พอมีปัญหารัฐบาลเก่าอ้าง
ไม่ได้ วิกฤติโควิด (COVID) เขารู้ เขารู้กันท้ังบ้าน เมื่อก่อนในสภาแห่งนี้เพื่อนผมอีกซีกหนึ่ง
ชมเชยนายกตู่เก่ง บริหารโควิด (COVID) อย่างโน้นอย่างนี้ แล้ววันนี้เป็นอย่างไร เก่งไหมครับ 
วันนั้นผมลุกขึ้นมาบอกว่าท่ีโควิด (COVID) เราอยู่รอดปลอดภัยเพราะพี่น้องประชาชน  
วันนี้เก่งไหม โฆษก สบค. ก็ติดโควิด (COVID) อยู่ ไม่ต้องไปพูดถึงตาสีตาสาหรอกครับ  
นี่เพิ่งติดอาทิตย์ท่ีแล้ว หล่อ ๆ หน้าตาแหลม ๆ ออกมาบอกว่าติดโควิด (COVID) เก่งไหม 



๑๙๒ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สวรรยา ๙๒/๒ 
 
มันไม่ใช่ มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของโชคชะตา มันเป็นความรับผิดชอบของพี่น้องประชาชน  
เอาล่ะพอวิกฤติโควิด (COVID) ผ่านไปอ้างสงครามยูเครนกับรัสเซียน้ ามันแพง อย่างนี้ท่าน
บริหารตามยถากรรมนี่ครับ แต่ผมก็ไม่เอาความอะไรกับท่านมากหรอกครับ เพราะว่า 
ท่านประธานเป็นนักการเมืองท่ีผมถือว่าเป็นไอดอล (Idol) คนหนึ่ง ท่านเคยเห็นทีมเศรษฐกิจ
แบบทุกวันนี้ไหมตั้งแต่มาครับ สมัยก่อนมันเป็นคนท่ีแก้ปัญหาได้ เอาวิกฤติมาเป็นโอกาส  
นี่นายกรัฐมนตรีมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเอง แล้วลูกน้องท่านซูเปอร์แมน (Superman) 
อะไร พัฒนพงษ์เอย อะไรเอย ผมไม่เคยท่ีจะเห็นแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจเลย น้ ามันแพง  
ยื้อกับกลุ่มผู้ใช้น้ ามัน กลุ่มรถบรรทุก จนนาทีสุดท้ายยอมเขา พอเขาเอาจริงเอาจังก็ยอมเขา 
ยอมเขา นี่เขาเรียกว่าการบริหารงานไปตามยถากรรมบ้านเมืองมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมัน  
มีคิดอย่างเดียวก็คือไปยืมหนี้ยืมสิน ยืมหนี้ยืมสิน กู้เขามา เหมือนคุณหมอว่าเป็นการสร้าง
มรดกบาปไว้ให้กับคนรุ่นหลัง ท่านก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับ ท่านก็ออกมาเสียดสี ออกมา
ปะทะทุกเรื่อง แล้วบ้านเมืองมันจะไปได้อย่างไรล่ะครับ ------------------------------------------- 
 

- ๙๓/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๓ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   วาสนา ๙๓/๑ 
 
ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศมันจะแก้ไปได้อย่างไร วันนี้ท่านประธานครับ ผมว่าเมืองแปดริ้ว
กับบ้านผมเหมือน ๆ กัน แต่บ้านผมล าบากชาวนาไม่กล้าไถนาครับ น้ ามันมันแพงก็ไม่กล้า 
ไถ่นาเพราะเขารู้ว่าถ้าไถ่นาไปแล้วเวลาได้ข้าวมาก็ไม่รู้จะขายได้ราคาเท่าไร ปุยก็แพง รถนวด
ก็แพง แต่การการันตี (Guarantee) ในเรื่องการค้าการขายเขายังไม่มีความมั่นคง อย่ามา 
พูดเลยกับเรื่องของการประกันรายได้ อ้ายนี่เอาอ้ายเต๊าะอ้ายแต๊ะบ้านผมมาบริหารก็ได้  
ในตลาดกิโลกรัมละ ๖ บาทท่ีเหลือรัฐบาลชดเชย ไม่เคยคิดทางด้านเทคโนโลยี ไม่เคยคิดถึง
เร่ืองนวัตกรรมท่ีจะแก้ไขปัญหาว่าท าอย่างไรให้ชาวนาได้ข้าวราคาสูงขึ้น ท าอย่างไรให้ชาวนา
ลดต้นทุน ลดรายจ่าย ขยายโอกาส สร้างรายได้ นี่คอนเซ็ปต์ (Concept) สอนไม่รู้กี่ทีแล้ว 
ไม่เคยฟัง ไม่เคยเอาไปปฏิบัติ จดไว้หน่อยสิเลขานายกรัฐมนตรีว่าครูมานิตย์มาบอก หลักของ
การแก้ปัญหาต้องดูท่ีโจทย์ ไม่ใช่บริหารไปตามยถากรรม บริหารเพื่ออยากจะมาอยู่ต่อ  
หลายคนชมเชยว่ายอดเยี่ยม ๆ อยู่ต่อไปอีก ๔ ปี นายกรัฐมนตรีครับถ้าไปต่ออีก ๔ ปี  
ผมวา่เด็กนักเรียนผูกคอตายอีกเยอะ ประเทศนี้คนตายอีกเยอะ ท่านเชื่อเถอะครับ แต่ผมรู้ว่า
ท่านเริ่มถอย ๆ เพราะเมื่อวานขณะนี้งบประมาณนะครับ ไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจก็เช็ก 
(Check) ถามเป็นรายคน หัวหน้าพรรคนั้นเป็นอย่างไรผ่านไหม หัวหน้าพรรคนี้ผ่านไหม 
อย่างไรหัวหน้าพรรคต่าง ๆ ก็บอกว่าผ่านงบประมาณ แต่ถ้าท่านถามยามประตูท าเนียบ  
มันจะบอกว่าไม่ผ่านเลยเพราะว่ามันล าบาก มันล าบากจะตายแล้วพวกยามท่ีหน้าท าเนียบ  
ลูกเมีย ลูกไปโรงเรียนวันนี้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น น้ ามันแพง อะไรก็แพงไปหมด ทุกอย่างแพงหมด
แพงท้ังแผ่นดิน ผมนี่ไม่รู้จะอธิบายมาเพ้ออย่างไรแล้วครับ เมื่อสักครู่มีเพื่อนจากศรีสะเกษ
พูดถึงโรงเรียน ผมก็บอกครูว่าต้องท าใจรอพรรคเพื่อไทยมาก็แล้วกันเดี๋ยวจะมาแก้ปัญหาให้
โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ แล้วค่าอาหารกลางวันวันนี้ก็เพิ่ม งบปีท่ีแล้วจาก 
๒๐ บาท เป็น ๒๑ บาท เพิ่มให้ ๑ บาทปีท่ีแล้ว ปีนี้ไม่เพิ่ม ท่านประธานรู้ไหมครับว่าอาหาร
กลางวันของเด็กชนบทแบบพวกผมเป็นครูชนบทมานี่มันเป็นอาหารมื้อส าคัญของเขา  
เพราะเช้าก็หาอะไรกินแทบไม่ได้ ตอนเย็นแทบไม่ได้ ฉะนั้นเรื่องการศึกษาไม่ต้องพูดถึง  
นี่ผมดูในงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการแทนท่ีจะหาสื่อท่ีมันทันสมัย ผมก็เรียกร้อง
หลายครั้งท่ีเด็กออกกลางคันเมื่อสักครู่ท่ีมีโควิด (COVID) มาจ านวนมาก เพราะเขาไม่มี
เครื่องมือสื่อสารท่ีเขาเรียกว่า แท็บเล็ต (Tablet) เพราะไม่มีเครื่องมือสื่อสารก็เรียนอยู่บ้าน  
เรียนอยู่บ้านปรากฏว่าเรียนไม่ทัน พอเรียนไม่ทันโรงเรียนเปิดมาก็ไม่ไปเสียเลย วันนี้  



๑๙๔ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   วาสนา ๙๓/๒ 
 
๗๐,๐๐๐-๙๐,๐๐๐ คนนะครับ นี่ทรัพยากรอันทรงคุณค่าของประเทศ เพียงแต่ว่าเขาเลือก
เกิดไม่ได้ เขาอยู่บ้านนอก เขาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจน ผมจึงกราบเรียนกับท่านรัฐมนตรี
ท้ังหลายทุกพรรคการเมือง ทุกกระทรวงเลยครับ อย่าท าบาปกับประชาชนคนไทยอีกเลย 
ท่านอุ้มพอแล้วล่ะครับ และอย่าไปชมมากสุดยอด สุดยอดพ่อคนเก่ง พ่อทูนหัว พอแล้ว 
บอกท่านเถิดว่ามันไม่ได้แล้ว งบประมาณวันนี้ก็เห็นชัดเจนแล้ว เป็นงบประมาณกระจาย  
เพ่ือการเมือง คุณสุรเชษฐ์พูดผิดกระจุก กระจายครับ กระจายเพ่ือการเมืองเพราะเตรียมการ
เลือกตั้ง แล้วอย่ามาพูดว่าไม่มีการคอร์รัปชัน ผมก็ไม่รู้ว่าท่านคอร์รัปชันหรือไม่คอร์รัปชัน  
แต่การเมืองยุคนี้เป็นยุคท่ีเลวร้ายท่ีสุด ท่านประธานครับผมต้องมาพูดในงบ ถามว่าท าไม 
ผมพูดว่าเลวร้ายท่ีสุด ท่านประธานอยู่การเมืองมานานเราไม่เคยได้ยินค าว่า กล้วย  
แจกกล้วยกันเป็นหวี แจกกล้วยกันเป็นเครือเอาเงินมาจากไหนครับ เอากันมาจากไหนล่ะ  
มาแจกกันสะบัดช่อ ผมไม่เคยได้ยิน ผมอายตัวเองจนบางคืนผมนอนคิดว่าการเมืองในสภา
มันมาถึงวันนี้กับคนท่ีชื่อประยุทธ์ แข็งกร้าวกับนักการเมืองท าท่าจะเอาจริงเอาจัง ท้ายท่ีสุด
อ่อนปวกเปียกยอมหมด ฉะนั้นเมื่อยอมเรื่องนี้เรื่องเศรษฐกิจวันนี้ท่านก็ไม่ได้ไปสนใจ 
หรอกครับ ชาวนาจะอยู่อย่างไร เมื่อสักครู่โม้พืช ๖ ชนิดประกันรายได้ คุณประกันกันจริง ๆ 
สิครับ ใครมีข้าวเท่าไรเอามาขาย ใครมีข้าวเท่าไรเอามาขาย -------------------------------------- 
 

- ๙๔/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๕ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     เสาวลักษณ์ ๙๔/๑ 
 
แล้วโครงการประกันนี้ท่านประธานลองไปเช็ก (Check) ดูดี ๆ ผมไม่ใส่ข้อความว่ามีการ
ทุจริต แต่ได้ข่าวว่ามีการเก็บหัวคิวจากพ่อค้าแต่ไม่รู้ปลายทางอยู่ตรงไหน เขาเก็บกันอย่างไร
ท่านประธานครับ เขาก็บอกว่าราคาตลาดให้มันอยู่อย่างนี้ล่ะครับ ท่ีเหลือก็เอาเงินจากรัฐ 
ลงไปประกัน แล้วก็ให้มันตรึงราคาอยู่เท่าเดิม คนท่ีเดือดร้อนก็คือรัฐบาลจะต้องเอาเงินไป  
ซัพพอร์ต (Support) ในการประกัน ก็ไปนั่งหาส่วนต่างกันมา แต่ผมไม่รู้ว่าส่งใคร ผมไม่รู้ว่า
ส่งใคร แต่เรื่องนี้มีไหม มีครับท่านประธาน มี ความมั่นคงพอแล้วครับเรื่องยุทโธปกรณ์ 
ให้ชะลอกับวิกฤติวันนี้ แล้วฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหน่อยในการบริหาร
เท่ียวนี้ นี่ในฐานะคนนับถือกัน ถ้าท่านจะท าเป็นโรคท้องถิ่นตามใจนายกรัฐมนตรีก็พวกยา
ต่าง ๆ ให้มันมีอยู่ทุก รพ.สต. เถอะ ซื้อไปให้เขาเต็มท่ี เครื่องสแกน (Scan) เครื่องตรวจ 
ก็เอาไปให้เขา ท่ี รพ.สต. ไม่มี โรงพยาบาลไม่มี พวกยาต่าง ๆ ท่ีแก้โควิด (COVID) เราจะให้
มันเป็นโรคท้องถิ่นได้อย่างไรครับ ท้ายท่ีสุดก็ไปสร้างความยากจน สร้างความล าบากให้กับ 
พี่น้องแทนท่ีว่ารัฐจะต้องรับผิดชอบตามรัฐธรรมนูญ ท่านก็จะโยนปัญหาไปให้กับประชาชน 
ให้รักษา ให้ดูแลเอาเอง ให้ตรวจเอาเอง ให้เสียเงินเอาเอง เอาแต่ล าพัง หากินไปวัน ๆ หนึ่ง
เขาก็ล าบากอยู่แล้ววันนี้ ผมไม่ลงรายละเอียดในกระทรวงหรอกครับเพราะเท่ียวนี้ผมตั้งใจจะ
แปรญัตติไว้ท้ัง ๒๐ กระทรวง ท้ังองค์กรต่าง ๆ ด้วยและจะชี้ให้เห็นเป็นจุด ๆ ว่าจุดไหน 
ไปเพิ่มเรื่องการเมืองกันท่ีไหน จุดไหนเพื่อหวังกันอย่างไร วันนี้เพียงแต่บอกคร่าว ๆ ว่า 
ท่านนายกรัฐมนตรีครับ ท่านท าบาปต่อแผ่นดินมาเยอะแล้ว แล้วท่านอย่ามาอวดเลยครับว่า
เรื่องงบประมาณท่านท าได้ดีขนาดโน้นขนาดนี้ แค่อ่านแป๊บเดียว ๒ ลัง ไม่ต้องอ่านมาก  
อ่าน ๒ เล่มก็เห็นแล้วว่าวันนี้ท่านตามใจคนท่ีอยู่ใกล้ท่านท้ังหมด ส่วนบ้านเมืองจะเป็น
อย่างไร สังคมจะเป็นอย่างไร เศรษฐกิจจะเป็นอย่ างไร ชาวไร่ชาวนาจะเป็นอย่างไร  
เด็กนักเรียนจะเป็นอย่างไร ท่านไม่ได้ใส่ใจหรอกครับ วันแรกท่ีท่านเข้ามาเป็นรัฐบาล มาเป็น
นายกรัฐมนตรีท่านอาจจะคิดเรื่องนี้ พออยู่ไปนาน ๆ ท่านเร่ิมติดครับ ท่านเริ่มติดกับต าแหน่ง 
ท่านเริ่มติดกับลูกยอแล้วก็พูดทุกครั้ ง  ผมไม่ ใส่ ใจกับต าแหน่ง แต่ ท่านจะเป็นต่อ  
มันตรงกันข้ามทุกเรื่อง แล้วเรื่องกระแนะกระแหนนี้วันนี้พอ ๆ บ้าง นี่ล่าสุดก็เลือก 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รู้สึกเขียนไว้ ๒๐๐  
กว่าโครงการ ถ้าท าได้ก็เก่งกว่านายกรัฐมนตรี เขาเก่งกว่าอยู่แล้ว เขาเก่งกว่าตั้งนานอยู่แล้ว  
นี่เป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนแรก ไปแสดงความเป็นอินเตอร์ (Inter) ไปต่างประเทศไม่เคยพูด 



๑๙๖ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     เสาวลักษณ์ ๙๔/๒ 
 
ภาษาอังกฤษ พูดแต่ภาษาไทย นายกรัฐมนตรีประเทศลาวเขายังพูดภาษาอังกฤษเลย  
นี่พูดแต่ภาษาไทยอย่างเดียว แล้วผมถามประธานกลับมาเวลาเขาพูดภาษาอังกฤษมามันจะ  
รู้เรื่องหรือครับ เขาใช้ภาษากลาง ฉะนั้นอย่าไปกระแนะกระแหนหรอกครับ มันกระแนะกระแหน 
ก็พอแล้ว ท่านลองถามผู้รู้เพื่อระยะเวลาท่ีจะอยู่อีกเดือน ๒ เดือน เดือนก่อนท่ีศาลเขาจะ
ตัดสินเร็ว ๆ นี้ว่า ๘ ปีหรือไม่ ๘ ปีนี้ แก้ปัญหาให้กับประชาชนเถอะครับ ท่านประธานครับ
ด้วยความเคารพ ก็ฝากไว้ยังมีเวลาในวาระสอง ผมเตรียมการแปรญัตติไว้ทุกกระทรวง ทบวง 
กรม ครับ เพราะอย่างไรเสียพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนครับ เราต้องการเดินหน้า
แก้ปัญหาให้พี่น้องอยู่ดีกินดีครับ ขอบพระคุณครับ สวัสดีครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  อีก ๓ ท่าน 
ท่านภาคิน ท่านวิวัฒน์ชัย และท่านคารม เชิญท่านภาคิน สมมิตรธนกุล ครับ 
  นายภาคิน สมมิตรธนกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ กระผม นายภาคิน สมมิตรธนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคพลังประชารัฐ แบบบัญชีรายชื่อ ขออนุญาตท่านประธานท่ีจะอภิปรายสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ของรัฐบาล จากท่ีได้ฟังเพื่อน ๆ สมาชิกอภิปรายมา
ตั้งแต่เช้าครับท่านประธานครับ ผมมองดูแล้วว่างบประมาณของรัฐบาลมาถูกทางแล้ว 
เป็นทิศทางท่ีจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยท้ังประเทศครับ ------------------------------- 
 

- ๙๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๙๗ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สิริพร ๙๕/๑ 
 
งบประมาณมีความส าคัญอย่างท่ีท่านสมาชิกหลาย ๆ ท่านได้อภิปรายไปแล้ว ผลสัมฤทธิ์  
ท่ีได้เห็นกันก็คืองบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ก็ได้เห็นผลชัดเจนว่ารัฐบาลได้บริหาร
จัดการงบประมาณมาอย่างมีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผลจนได้รับการชมเชยอยู่ 
หลายโครงการ รวมถึงการแก้ไขปัญหาโควิด (COVID) ท่ีเป็นภัยวิกฤติมาอย่างรวดเร็ว รัฐบาล
ก็เอาอยู่ครับ ถึงจะมาระลอก ๑ ระลอก ๒ ก็ท าได้ส าเร็จเป็นอย่างดี วันนี้ผมขอตั้งข้อสังเกต
ในส่วนงบประมาณของกระทรวงพลังงาน ขอสไลด์ (Slide) ครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายภาคิน สมมิตรธนกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ กระทรวง
พลังงานนั้นนับว่าเป็นกระทรวงท่ีมีความส าคัญยิ่งในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ การบริหารความมั่นคงของพลังงานของประเทศ ถ้าหากว่าเราไม่มีมืออาชีพในการ
เข้ามาบริหารจัดการของกระทรวงนี้แล้วทิศทางของพลังงานของประเทศ รวมถึงการจัด
การพลังงานในประเทศให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อมจะเห็นผลท่ีมันไม่ชัดเจน ต้องขอขอบคุณ
ท่านนายกรัฐมนตรีท่ีได้ส่งมืออาชีพอย่างท่านรองนายกรัฐมนตรีสุพัฒนพงษ์มาบริหารจัดการ
กระทรวงพลังงานนะครับถ้าเรามาดูเนื้อในงบประมาณเราจะเห็นว่ากระทรวงพลังงานได้รับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ อยู่ ๒,๗๐๗ ล้านกว่าบาท ก็จะน้อยกว่างบประมาณ
ของปี ๒๕๖๕ อยู่นิดหน่อย เราจะเห็นว่างบประมาณของกระทรวงพลังงานนั้นช่างน้อย
เหลือเกิน น้อยกว่าหลายกรมของหลายกระทรวงเลยทีเดียว ท้ังท่ีภารกิจนั้นเป็นภารกิจท่ีมี
ความจ าเป็น มีความส าคัญในการท่ีจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 
ท่านประธานจะเห็นว่าพลังงานท่ีมีปัญหาอยู่หลายประเทศ หลายประเทศต้องต่อคิวกัน 
เติมน้ ามันเมื่อเกิดภาวะวิกฤติน้ ามันเช่นนี้ อย่างกรณีสงครามของรัสเซียกับยูเครน เราเห็น
หลายประเทศท่ีน้ ามันหมดไปในประเทศเพราะอะไรครับ เพราะว่าเราไม่มีการส ารอง
พลังงานเอนเนอร์จี ซิคิวริตี (Energy Security) มีกันทุกประเทศ กลับมาดูท่ีประเทศไทยเรา
เห็นว่าผู้บริหารเรานั้นมีความสามารถในการบริหารจัดการไม่ให้พลังงานมันขาดไป ถึงแม้ว่า
พลังงานมันจะแพงก็ตาม แต่หลายท่านท่ีได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วว่ายังถูกกว่าหลายประเทศ
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ากระทรวงพลังงานมีความส าคัญถึงแม้เราจะมีงบประมาณท่ีมีอยู่
น้อยนิดนี้  เราสามารถบริหารภายใต้งบประมาณท่ีมีอยู่น้อยนิดอย่างมีประสิทธิภาพ 
เลยทีเดียวครับ  



๑๙๘ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สิริพร ๙๕/๒ 
 
  ขอสไลด์ (Slide) ถัดไป ท่านประธานครับ เราจะเห็นว่าพลังงานนั้นเกี่ยวข้อง
ในชีวิตประจ าวันเราตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาจนกระท่ังเราจะหลับไป เกี่ยวข้องกับคนไทยทุกคน 
ตื่นมาก็ต้องหุงหาอาหาร ต้องใช้แก๊ส ต้องใช้ไฟฟ้าในการท่ีจะด าเนินชีวิตประจ า วันเรา 
หลังจากท่ีเราจะออกจากบ้านเราก็ต้องใช้ยานยนต์ เราต้องใช้ขนส่งมวลชนในการท่ีจะ
เดินทางก็เป็นพลังงานอยู่ดี เข้ามานั่งท างานอยู่ตรงจุดนี้เราก็ต้องใช้ไฟฟ้า ต้องเปิดแอร์ (Air) 
คราวใดท่ีขาดพลังงานลองนึกภาพครับ ไฟดับมันจะเป็นอย่างไร ติดอยู่ในลิฟต์ (Lift)  
มันจะเป็นอย่างไรบ้าง พลังงานท้ังนั้น อันนี้คือหัวใจส าคัญยิ่งใหญ่ทีเดียว ทีนี้เรามาดูเนื้อใน
ของพลังงานว่าทุกวันนี้ประเทศเรานั้นเราน าเข้าพลังงานมากกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ท่ีเราจะ
ผลิตได้เองมันก็ประมาณสัก ๑๐ เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง ดูสิครับว่าน้ ามันท่ีเราน าเข้ามาวันหนึ่ง
เราใช้น้ ามันน าเข้ามากว่า ๙๒๐,๐๐๐ บาร์เรลต่อวัน คูณ ๑๖๐ เข้าไป มันก็จะเป็นน้ ามัน 
กี่ล้านลิตร คนไทยเราใช้น้ ามันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์ (Gasohol) อยู่ประมาณ ๓ ล้านลิตร
ต่อวัน เราใช้น้ ามันดีเซลประมาณ ๖๕ ล้านลิตรต่อวัน นอกจากนั้นก็จะเป็นน้ ามันกลุ่มอื่น ๆ 
อย่างเช่นน้ ามันยานยนต์ ๑๑ ล้านลิตร นอกจากนั้นเราจะใช้ก๊าซแอลพีจี (LPG) ในรถยนต์ 
วันหนึ่งก็มากกว่า ๓๐ ล้านลิตรต่อวัน รวมถึงก๊าซแอลพีจี (LPG) ท่ีเราใช้เป็นก๊าซหุงต้ม  
ก๊าซทางอุตสาหกรรมขนส่งเราใช้วันหนึ่งก็ประมาณ ๑๖ ล้านกิโลกรัมต่อวัน รวม ๆ แล้วเฉลี่ย
คนไทยเราใช้น้ ามันอยู่ประมาณวันละ ๑๔๐ ล้านลิตรต่อวัน เห็นไหมว่าเราใช้กันเยอะ น าเข้า
กันเยอะ แต่ถ้าหากว่าเราบริหารจัดการดีสิ่งเหล่านี้เราก็จะลดการน าเข้าอย่างมากมาย
มหาศาล -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๙๖/๑ 
 

 
 
 
 
 



๑๙๙ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ศันสนีย์ ๙๖/๑ 
 
ผมจะชี้ให้เห็นอยู่อันหนึ่งครับ ขอสไลด์ (Slide) ถัดไปครับ ดูมันเหมือนแปลก ๆ ใช่ไหมครับ 
ท่านประธานครับ กระทรวงพลังงานนั้นก ากับหน่วยงานส าคัญนั่นก็คือบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ท่านเห็นไหมครับว่าเมื่อปีท่ีแล้วนั้น ปตท. เรามีรายได้กว่า ๒.๒ ล้านล้านบาท  
ก าไรครับ ท่านประธานดูสิครับ ๑๐๘,๐๐๐ ล้านกว่าบาทครับ อันนี้ผมมาดูผู้ถือหุ้นรู้สึกอุ่นใจ
มากเลยครับ เพราะว่าผู้ถือหุ้นเราก็คือกระทรวงการคลัง เราถือหุ้นอยู่ ๕๑ เปอร์เซ็นต์  
เรามกีองทุนวายุภักษ์อยู่ ๒ กองถืออีกกองละ ๖ เปอร์เซ็นต์ รวม ๆ กันก็ ๖๐ กว่าเปอร์เซ็นต์  
ท่ีเราถือหุ้นท่ี ปตท. ยังไม่นับรวมกองทุนต่าง ๆ ของรัฐบาลท่ีถือหุ้นของ ปตท. อยู่นะครับ 
ฉะนั้นเมื่อก าไรเป็นเช่นนี้ผมก็หวังใจอุ่นใจเป็นอย่างยิ่งว่ากระทรวงพลังงานจะน าก าไร  
ในส่วนนี้ท่ีมีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นรัฐบาลน ามาส่งเสริมในการท่ีจะลดการน าเข้าน้ ามัน มาส่งเสริม
ผลิตน้ ามันบนดิน ขอสไลด์ (Slide) ถัดไปครับ นี่ล่ะครับน้ ามันบนดิน ประเทศไทยเราผลิต
น้ ามันได้ครับ เรามีอ้อย เรามีมันส าปะหลังผลิตเป็นแก๊สโซฮอล์ (Gasohol) ท่ีเราเติมกันอยู่
ทุกวันนี้นั่นก็คือ แก๊สโซฮอล์ ๙๑ (Gasohol 91) แก๊สโซฮอล์ ๙๕ (Gasohol 95) รวมถึงเรา
ยังมีน้ ามันปาล์มท่ีเราผลิตได้เองด้วยครับ มาผลิตเป็นไบโอดีเซล (Biodiesel) เป็นบี ๗ (B7) 
เป็นบี ๑๐ (B10) อันนี้ล่ะถ้ามาดูเนื้อในอีกทีว่าเราปลูกกันมากมายมหาศาลขนาดไหน  
เราปลูกกันทุกภาคเลยครับ เราดูสิครับ อ้อยเราปลูกภาคเหนือถึง ๒.๖ ล้านไร่ครับ ผลผลิตถึง 
๒๐ ล้านตัน เราปลูกกันท่ีภาคกลาง ๒.๗ ล้านไร่ ผลผลิต ๒๐ ล้านตัน ภาคอีสานเราปลูก 
มากท่ีสุดครับเกือบ ๔ ล้านไร่ครับ มีผลผลิตถึง ๓๓ ล้านตัน นอกจากนั้นภาคตะวันออก 
เราปลูกอีก ๖ แสนล้านไร่ก็คิดเป็นอยู่ ๕ ล้านตันทีเดียวนะครับ มาดูน้ ามันปาล์ม การปลูก
ปาล์มบ้านเราปลูกเยอะไหม เราปลูกกันถึง ๖ ล้านไร่ ผลผลิต ๑๖ ล้านตัน มากท่ีสุดก็คือ
ภาคใต้เราปลูกถึง ๕ ล้านไร่ ผลผลิตใน ๑๔ ล้านตันครับ อันนี้น้ ามันบนดินท่ีผมมั่นใจว่า
กระทรวงพลังงานจะสนับสนุนส่งเสริม ถึงแม้จะมีงบประมาณท่ีน้อยนิดแต่เรามีหน่วยงาน 
ท่ีอยู่ภายใต้การก ากับของกระทรวงพลังงานนั้นมาสนับสนุนพลังงานท่ีผลิตจากเกษตรกรครับ 
ถึงแม้ว่าผลผลิตเหล่านี้นั้นมันจะเป็นท้ังพืชพลังงานแล้วก็เป็นพืชอาหารด้วยนะครับ ผมมั่นใจ
ว่ากระทรวงพลังงานจะบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับพืชเหล่านี้นะครับ ยามท่ีมีวิกฤติ
เรื่องของน้ ามันราคาสูงนี้เราก็สามารถท่ีจะเพิ่มผลผลิตในการท่ีจะเอามาเป็นส่วนผสมของ
น้ ามันเชื้อเพลิงได้นะครับ เรามีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยโดยผ่านท่ีบริษัทขนาดใหญ่อย่าง  
ปตท. นั้น เทคโนโลยีท่ีดีมากท่ีจะมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาให้มีการผสมในส่วนผสมของ 



๒๐๐ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ศันสนีย์ ๙๖/๒ 
 
น้ ามันเชื้อเพลิงได้มากขึ้น เกษตรกรก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการจ้างงานสร้างรายได้ในแต่ละ
จังหวัดท่ีมีการปลูกพืชเหล่านี้นะครับ ท่านประธานครับ ฉะนั้นเรามาดูอีกสไลด์ (Slide) หนึ่ง 
อีกอันก็คือไฟฟ้าครับ ท่านประธานครับ ทุกวันนี้ไฟฟ้าบ้านเราท่ีท่านเห็นอยู่เป็นแสงสว่างนี้
โรงไฟฟ้ากว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์เราใช้แก๊สธรรมชาติครับ แก๊สธรรมชาติมาจากไหนครับ  
เราได้รับสัมปทานมาจากประเทศเพื่อนบ้าน เราต่อท่อแก๊สออฟชอร์ (Offshore) มาถึง 
บ้านเรากว่า ๗๐๐ กว่ากิโลเมตรนะครับ เรามีโรงไฟฟ้าหลาย ๆ ประเภท เป็นโรงไฟฟ้า 
ถ่านหิน เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ า พลังงานน้ าเราก็ยังน าเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเราอีก  
ท่านประธานครับ ผมก็เล็งเห็นว่าเรายังมีพลังงานชุมชนท่ีเราจะสามารถสนับสนุนส่งเสริม  
ให้กระทรวงพลังงานเข้าไปช่วยสนับสนุนให้ชุมชนนั้นมีส่วนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าครับ  
เนื่องจากว่าชุมชนเรานั้นมีวัตถุดิบท่ีจะเป็นเชื้อเพลิงพลังงานในการท่ีจะป้อนเข้าโรงไฟฟ้า 
ถ้าเราสามารถผลิตไฟฟ้าได้ ๑ ต าบล ๑ เมกะวัตต์ เราจะได้ไฟฟ้ากลับมาอีก ๖,๐๐๐  
เมกะวัตต์ ๖,๐๐๐ เมกะวัตต์นี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี โรงไฟฟ้าท่ีน่าสนใจอีกอันหนึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 
ขยะบ้านเราทุกวันนี้คนไทยเราผลิตขยะกัน ๑.๒ กิโลกรัมต่อคน ท้ังปีเราผลิตขยะกันท้ังหมด 
๘๐ ล้านตันต่อปีครับ ๑ ในนั้นขยะก็มีพลาสติกครับ ----------------------------------------------- 
 

- ๙๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๑ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     รัศมี  ๙๗/๑ 
 
พลาสติกนั้นเป็นวัตถุดิบท่ีย่อยสลายยากท่ีสุดท่านประธานต้องใช้เวลาถึง ๔๐๐ ปีถึงย่อย
สลายพลาสติกได้ แต่พลาสติกสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้เป็นเม็ดพลาสติกนะครับ 
เป็นน้ ามันครับ เขาเรียกน้ ามันไพโรไลซิส (Pyrolysis) น้ ามันไพโรไลซิส (Pyrolysis)  
เป็นส่วนผสมของน้ ามันเบนซินกับน้ ามันดีเซล ถ้าหากว่ากระทรวงพลังงานให้การสนับสนุน
ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานน้ ามันไพโรไลซิส (Pyrolysis) อันนี้นะครับก็จะมีภาคเอกชน 
เข้ามาผลิตนะครับ เพื่อท่ีจะแก้ปัญหาเรื่องของพลาสติกล้นก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
รวมถึง ณ ปัจจุบันเราจะเห็นว่ามันมีปริมาณขยะติดเชื้ออย่างมากมายมหาศาลนะครับ 
เนื่องจากภาวะวิกฤติโควิด (COVID) นั้นหน้ากากท่ีเราใส่ อุปกรณ์ท่ีเราไปตรวจเอทีเค (ATK) 
ท้ังหลายก็ต้องมีการแยก แล้วก็ต้องมีการก าจัดอีกประเภทหนึ่งครับ อันนี้ก็เป็นโรงไฟฟ้า
ประเภทหนึ่งท่ีเราจะสามารถท าได้ครับ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะท่านประธานครับ นอกจากนั้น
โรงไฟฟ้าชีวมวลท่ีมีเศษวัสดุทางการเกษตรเยอะแยะไปหมดในแต่ละต าบลนั้น ก็รวบรวมกัน
เข้ามาสิครับมาขายให้โรงไฟฟ้า เกษตรกรก็จะมีรายได้ในส่วนนี้ด้วยครับ นอกจากนั้นก็ยังได้
ไฟฟ้าใช้ในราคาถูกในชุมชนรอบ ๆ กับโรงไฟฟ้าเป็นกองทุนโรงไฟฟ้ารอบ ๆ ชุมชนนั้น 
อาจจะใช้ใน ๑๐๐ ยูนิต (Unit) แรกถึง ๒๐๐ ยูนิต (Unit) แรกนั้นไม่คิดราคาหรือเกินกว่านั้น
ก็จะคิดราคาท่ีต่ าไป อันนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือชุมชนในพื้นท่ีนั้นด้วยนะครับ นอกจากนั้น
ราคาพลังงานท่ีไม่ต้องซื้อเลยก็คือพลังงานจากแสงอาทิตย์ครับท่านประธาน ถ้าหาก
กระทรวงพลังงานส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรต่า งจังหวัดได้ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
โดยเทคโนโลยีผ่านบริษัท ป.ต.ท. จ ากัด (มหาชน) ผมก็มั่นใจว่าท าให้พี่น้องได้ใช้ไฟฟ้าฟรี 
ใส่บนหลังคาเขาเรียกโซลารูฟ (Solar Roof) นะครับ พอใส่เสร็จแล้วใช้ในบ้านจนเหลือเฟือ 
ก็ขายสิครับขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อได้อีกนะครับ อันนี้ก็เป็นพลังงานท่ีผลิตได้ เลย 
ตอนนี้เทคโนโลยีก็ยังราคาถูกอยู่ครับท่านประธานครับ ผมถือว่าโรงไฟฟ้าท่ีเราจะไปจัดตั้ง  
ในแต่ละชุมชนนั้นสามารถท าได้หลายประเภทครับ ไม่ว่าจะเป็นไบโอแก๊ส (Biogas) ก็ได้ครับ 
น้ าเสียจากอุตสาหกรรม น้ าเสียจากฟาร์มไก่ ฟาร์มหมูเอามาหมักเป็นแก๊สมาปั่นไฟได้
เหมือนกันครับ แก๊สส่วนนี้ก็ไปใช้ในครัวเรือนได้ด้วยเหมือนกันนะครับ เหลือก็เป็นโรงไฟฟ้า
ได้นะครับท่านประธาน ฉะนั้นจะเห็นว่ากระทรวงพลังงานมีส่วนท่ีจะเข้าไปสนับสนุนส่งเสริม
ในการผลิตไฟฟ้า ๑ ต าบล ๑ เมกะวัตต์ ได้เป็นจ านวนถึง ๖,๐๐๐ ต าบลด้วยนะครับ  
 



๒๐๒ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     รัศมี  ๙๗/๒ 
 
ส่วนหนึ่งก็คือยังสามารถท่ีจะช่วยลดพีเอ็ม ๒.๕ (PM 2.5) ได้ด้วยครับ แทนท่ีเกษตรกร 
จะไปเผาท้ิงนะครับแล้วก็มาเข้าโรงไฟฟ้าเสีย อันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับ 
อีกอันหนึ่งครับ ถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดของการขนส่งแทนท่ีจะใช้รถขนส่งแบบน้ ามัน 
มันเปลืองแล้วก็น าเข้าเป็นจ านวนมากอย่างท่ีเรารู้กันนะครับ เราก็เปลี่ยนโหมดการขนส่ง 
ขนของและมาเป็นรถไฟฟ้า เราจะใช้รถไฟในการขนส่งท่ีเป็นระบบไฟฟ้าขนของครับ 
จากต่างจังหวัดเข้ามาในเมืองช่วยประหยัดค่าขนส่งได้เป็นจ านวนมากนะครับ เราจะใช้ 
ระบบไฟฟ้าในการกระจายสินค้า โดยเฉพาะอย่างกรุงเทพมหานคร ท่านประธานนึกภาพ 
สิครับว่าบีทีเอส (BTS) ตอนนี้มีสายวิ่งท่ีเป็นใยแมงมุมไปหมดแล้ว ถ้าหากว่าเราจะเพิ่ม 
การขนส่งจากขนคนแล้วมาเป็นของบ้างด้วยนะครับ เพิ่มขบวนเข้าไปสิครับ เสร็จแล้วเราขน
ของจากกรุงเทพมหานครเหนือไปกรุงเทพมหานครใต้ กรุงเทพมหานครใต้ไปตะวันออก  
ขนของได้ครับเรามีบริการให้บริษัทไปรษณีย์ไทยบริหารจัดการได้ครับในการกระจายสินค้า  
เมื่อเวลาลงมาจากสถานีแล้วเราก็ใช้กองทัพมดสิครับท่ีเป็นรถไฟฟ้า เราก็ใช้รถไฟฟ้าขน
กระจายสินค้าต่อนะครับ เราก็จะยังส่งเสริมให้กับมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ใช้น้ ามันอยู่นี่  
หันมาใช้รถไฟฟ้าครับ  เมื่อหันมาใช้รถไฟฟ้ามาก ๆ รถขนส่งขนาดใหญ่ไม่ฝ่าเข้ามา
กรุงเทพมหานครแล้วพีเอ็ม ๒.๕ (PM 2.5) ก็จะลดไปด้วย อันนี้ก็เป็นสิ่งท่ีดีท่ีมีประโยชน์ 
ดังนั้นผมตั้งข้อสังเกตในส่วนของกระทรวงพลังงาน ผมมั่นใจว่ากระทรวงพลังงานสามารถ 
ท าได้ เรามีมืออาชีพท่ีอยู่ในกระทรวงพลังงานทางด้านพลังงานเยอะแยะไปหมดครับ  
ผมเห็นแล้วก็ต้องขอบคุณรัฐบาลนะครับ ตอนนี้รัฐบาลส่งเสริมให้ข้าราชการนั้นใช้รถไฟฟ้า 
จะเช่า จะซื้อในขณะนี้หน่วยงานราชการขอให้ใช้รถไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลว งครับ  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตอนนี้บริการติดตั้งชาร์เจอร์  (Charger) ส าหรับรถท่ีใช้รถไฟฟ้า  
ตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับ เป็นการสนับสนุนนโยบายเรื่องของการประหยัดพลังงานได้ 
เป็นอย่างดีครับ ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                         - ๙๘/๑ 
 
 



๒๐๓ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ศิริรัตน์ ๙๘/๑ 
 
ต้องขอขอบคุณรัฐบาลท่ีช่วยสนับสนุนแนวทางในการท่ีจะใช้พลังงานอย่างมีคุณภาพ รวมถึง
กระทรวงพลังงานด้วยครับ ผมขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๖  
ท่านประธานครับ ขอบคุณครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านต่อไป
ท่านวิวัฒน์ชัยครับ 
  นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ (ศรีสะเกษ)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา
ผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ ผม นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด  
ศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งท่ี ๓ พรรคเพื่อไทย ผมขออภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งไว้ ๓,๑๘๕,๐๐๐ 
ล้านบาท เป็นงบประมาณแบบขาดดุลเช่นเคย นั่นหมายความว่ารัฐบาลได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไว้สูงกว่ารายรับ สูงถึง ๖๙๕,๐๐๐ ล้านบาท รัฐบาลจะต้องกู้เงินเพิ่มเพื่อมาชดเชย 
งบขาดดุล ปัจจุบันรัฐบาลชุดนี้ท าให้ประเทศไทยเป็นหนี้สาธารณะสูงถึง ๙.๘ ล้านล้านบาท 
ผมกราบเรียนท่านประธานว่าตั้งแต่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาบริหารประเทศ 
ได้ใช้งบประมาณมาแล้ว ๘ ปีงบประมาณ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๒๑ ล้านล้านบาท ล้วนแล้วแต่
เป็นงบประมาณขาดดุลท้ังสิ้น แล้วก็ได้กู้เงินมาชดเชยงบประมาณขาดดุล รวมท้ังสิ้น  
๑.๘๕ ล้านล้านบาท ดังนั้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ นี้ จึงเป็นความท้าทาย 
ท่ีส าคัญของฝ่ายนิติบัญญัติในการพิจารณาอนุมัติให้รัฐบาลชุดนี้ได้ใช้ในการบริหารราชการ
แผ่นดินภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือพระราชบัญญัติอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการคลังและงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเหมาะสม เป็นประโยชน์
สูงสุดโดยรวมต่อประชาชนและประเทศชาติภายใต้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  
ผมจะขอยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนขึ้นกับการจัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวงและ
หน่วยงานท่ีได้รับงบประมาณสูงสุดมี ๑๐ กระทรวง ได้แก่ ๑. กระทรวงศึกษาธิการ  
๒. กระทรวงมหาดไทย ๓. กระทรวงการคลัง ๔. กระทรวงกลาโหม ๕. กระทรวงคมนาคม  
๖. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๗. กระทรวงสาธารณสุข ๘. กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ๙. กระทรวงแรงงาน ๑๐. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม จะเห็นได้ว่าใน ๑๐ กระทรวงท่ีได้รับงบประมาณจัดสรรมากขึ้น  
มีบางกระทรวง บางหน่วยงานมีผลงานออกมาไม่คุ้มกับงบประมาณท่ีได้รับ โดยจะขอ 



๒๐๔ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ศิริรัตน์ ๙๘/๒ 
 
ยกตัวอย่าง ๒ กระทรวง กระทรวงท่ี ๑ คือกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยนั้น 
ได้รับงบประมาณ ๓๒๕,๕๗๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้น๑๐,๐๖๕ ล้านบาท ซึ่งกระทรวงมหาดไทยนี้
มีหน้าท่ีหลักคือบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้กับประชาชน โดยมีก าลังหลักส าคัญที่คอยปฏิบัติหน้าท่ี
คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล ตลอดจนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นก็ยังไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนได้ตามวัตถุประสงค์และความจ าเป็นในการแก้
สถานการณ์เร่งด่วนให้ทันต่อสถานการณ์ เช่นการเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(Virus Corona 2019) ผมขอเรียนท่านประธานว่าในอดีตท่ีผ่านมาก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล อาสาสมัครรักษาดินแดน อปพร. ตลอดจน อสม.  
ได้เป็นก าลังหลักส าคัญในการปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่มีงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยเลย 
เขาเหล่านี้ได้ใช้ความสามารถส่วนตัวในการหาผู้สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๙๙/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๕ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    ภาวดี ๙๙/๑ 
 
ส่วนค่าตอบแทนของเขาเหลานั้นยังคงเหมือนเดิม ท้ัง ๆ ท่ีกระทวงมหาดไทยนั้นได้รับ
งบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปี ส่วนกระทรวงท่ี ๒ นั้นผมขอยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนคือกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้รับงบประมาณ ๑๒๖,๐๖๗ ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น ๑๖,๒๑๔ ล้านบาท โดยผมจะขอยกตัวอย่าง ๓ กรม กรมท่ี ๑ คือกรมชลประทาน
ได้รับงบประมาณ ๓๑,๓๒๐ ล้านบาท ซึ่งกรมชลประทานเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งท่ีเป็น
ความหวังของการแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้ง น้ าท่วมของพี่น้องเกษตรกรและประชาชน แต่ก็ยัง
แก้ไขปัญหานี้ไม่ได้ รัฐบาลเองก็ต้องใช้งบกลางเพื่อมาชดเชยภัยแล้ง น้ าท่วมอยู่เป็นประจ า
ทุกปี ซึ่งเป็นปัญหาซ้ าซากและสิ้นเปลืองงบประมาณ ผมได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ
งบประมาณของกรมชลประทานแล้วพบว่าเป็นงบประมาณท่ีกระจุกลงไปบางจังหวัด  
แต่ไม่กระจายไปท่ัวถึงท้ังประเทศ กรมท่ี ๒ คือกรมพัฒนาท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดินได้รับ
งบประมาณ ๒,๗๕๘ ล้านบาท โดยมีแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ๑,๑๓๕ ล้านบาท แผนงานท่ี ๒ คือแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
๑,๓๐๒ ล้านบาท หาก ๒ แผนงานนี้ได้รับงบประมาณไปแล้ว ผมยังมองไม่เห็นผลงานท่ีจะ
ปรากฏชัดเจนเลยครับ กรมท่ี ๓ คือกรมประมง กรมประมงได้รับงบประมาณ ๑,๑๕๖  
ล้านบาท โดยมีแผนยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ๕๖๒.๕ ล้านบาท จากแผนงานนี้เอง
ในอดีตที่ผ่านมาผมก็ยังมองไม่เห็นว่าผลงานท่ีออกมาเป็นท่ีประจักษ์ จากการยกตัวอย่างท่ีผม
ได้อภิปรายมาเบื้องต้นเพื่อให้เห็นความชัดเจนของการจัดสรรงบประมาณให้กระทรวง 
และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีได้รับโดยยังไม่เป็นธรรม ผมขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านท่ีท าหน้าท่ี  
ฝ่ายนิติบัญญัติได้ช่วยกันพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อตัดสินใจว่าจะอนุมัติให้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ นี้ผ่านหรือไม่ หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ แล้วผมเห็นว่าประเทศไทยต้องจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ให้
ลูกหลานคนไทยได้ทราบว่าคร้ังหนึ่งได้เคยมีนายกรัฐมนตรีท่ีชื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ได้บริหารราชการแผ่นดินมา ๘ ปีโดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีถึง ๙ ปีงบประมาณ 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๒๔.๒ ล้านล้านบาท และจะต้องกู้ เงินมาชดเชยการขาดดุลสูงถึง  
๔.๘๘ ล้านบาท ท้ังหมดนี้คือมรดกท่ี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท้ิงไว้ให้กับลูกหลาน
ประเทศไทย แต่ขณะเดียวกันประเทศไทยท าไมยังไม่มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าท้ังทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ประชาชนคนไทยก็ยังยากจนมากขึ้น หนี้ครัวเรือนก็สูงขึ้น อัตราการ 



๒๐๖ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    ภาวดี ๙๙/๒ 
 
ว่างงานก็สูงขึ้น ยาเสพติดระบาดมากขึ้น ความเหลื่อมล้ าในการกระจายความเจริญ  
ด้านโครงสร้างพื้นฐานก็มากขึ้น หากพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเราจะจัดสรรงบประมาณ  
โดยน าเอาความเดือดร้อนของสมาชิกท่ีมาหารือในสภามาก าหนดเป็นนโยบายเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่ละพื้นท่ี แต่ละจังหวัด สุดท้ายนี้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๖ ประชาชนจะมั่นใจอย่างไรว่าผลท่ีจะได้รับคุ้มค่าหรือไม่ 
และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชนจริง ๆ ตลอดระยะเวลา ๘ ปี ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี   
ถือว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ผมจึงไม่สามารถรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๖ ได้ ขอบคุณมากครับ  
 

- ๑๐๐/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๗ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริวรรณ ๑๐๐/๑ 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านต่อไป
ท่านคารม หักเวลาของฝ่ายรัฐบาลนะครับ  
  นายคารม พลพรกลาง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   กราบเรียนท่านประธาน 
ท่ีเคารพ ผม นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในระบบบัญชีรายชื่อ  
คนจังหวัดร้อยเอ็ด อ าเภอสุวรรณภูมิ  ขออนุญาตท่ีจะมีส่วนร่วมในการอ ภิปราย 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในฐานะเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีความจ าเป็นท่ีจะต้องลุกขึ้นมาพูดแม้ว่าตามรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปัจจุบันนี้  ส.ส. จะไม่มีส่วนในการท่ีจะไปได้ประโยชน์ ท้ังโดยตรงและโดยอ้อม  
แต่งบประมาณมีความจ าเป็น งบประมาณมีความจ าเป็นท่ีจะใช้ขับเคลื่อนประเทศ 
ให้เดินหน้าไปได้ ผมได้ยินนักการเมืองท่านหนึ่งพูดเมื่อไม่กี่วันนี้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน  
บอกว่างบประมาณฉบับนี้คือขอทานเลี้ยงวันเกิด เป็นค าพูดท่ีท าให้ผมอยากพูดใน  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ ผมถือว่าประเทศเรายั งโชคดี ประเทศเรายังมี 
ศักยภาพ เพียงแต่ว่าคนท่ีบริหารจะเก่งหรือไม่เก่งก็แล้วแต่มันก็มีปัจจัยเกี่ยวข้องเยอะ ผมถือว่า 
ท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นคนหนึ่งท่ีทุ่มเท ไม่ได้มาชมหรอกครับ แต่ผมเห็นว่าท่านก็ได้คะแนน
ความพยายามระดับหนึ่งอยู่  ผมไม่คิดว่า ส.ส. จะต้องมาพูดหยาบแล้วมาด่าแล้วคนจะชื่นชอบ  
แล้วผมก็ไม่มีหน้าท่ีมาชมใคร แต่ผมอยากจะเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าในฐานะท่ี
อยู่ในสภามาเข้าปีท่ี ๔ วันนี้คาดการณ์ถึงแม้ว่าตามรัฐธรรมนูญถ้าไม่มีงบประมาณปี ๒๕๖๖ 
ก็ใช้งบประมาณเดิมได้ก็จริงอยู่ แต่มันเกี่ยวข้องกับเงินท่ีจะต้องให้ข้าราชการเงินท่ีผูกพัน  
เงิน อสม. เงินต่าง ๆ ท่ีจะท าให้ประเทศชาติมันไปได้ ท่านประธานต้องเข้าใจนะครับว่า 
ความโชคไม่ดีของรัฐบาลนี้คือโควิด (COVID) ๒ ปีซ้อน ๆ โควิด (COVID) ๒ ปีซ้อนจะเก่ง
หรือไม่เก่ง จะให้คะแนนหรือไม่ให้คะแนนแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้น จริงอยู่ครับคนพูดได้ว่าไม่เก่ง 
แต่ความสุจริตในการท าให้บ้านเมือง ความทุจริตในนโยบายกับความเก่งหรือไม่เก่ง คะแนน
ซื่อสัตย์ท างานให้บ้านเมืองก็ยังดีกว่าคะแนนทุจริต เพราะฉะนั้นวันนี้จะขออนุญาตท่ีแสดง
ความคิดเห็นต่องบประมาณ ผมแลเห็นว่างบประมาณฉบับนี้มีข้อควรติงปีนี้เราขาดดุล 
อีกเยอะ เราเก็บภาษีได้น้อย ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาทก็เยอะเพิ่มมา ๘๕,๐๐๐ ล้านบาท  
ผมเรียนท่านประธานด้วยเคารพว่าผมเป็นคนบ้านนอกครับ ผมกลับบ้านนอกทุกวันศุกร์ 
รัฐบาลนี้จะชั่วเลว แต่ถนนจากกรุงเทพมหานครไปอีสาน ถนนมิตรภาพไปสาย ๒๐๒  



๒๐๘ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริวรรณ ๑๐๐/๒ 
 
ไปสาย ๒๐๔ ผ่านจังหวัดบุรีรัมย์วกเข้าบ้านผมผ่านจังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานขับมาก็ดีขึ้น 
ถนนดีขึ้นมันมีผลอย่างไรครับ ถนนดีขึ้นมันมีผลต่อการเคลื่อนย้ายภูมิล าเนาไปอยู่ต่างจังหวัด 
วันก่อนไปเปิดศูนย์ของเพื่อนพี่ชายท่ีอ าเภอกบินทร์บุรี ผ่านบ้านท่านประธาน เห็นชื่อตึก 
ท่านประธาน ยังคิดถึงหน้าท่านประธานเลย ถนนดีขึ้นครับ ด้วยความเคารพครับว่าบางทีเรา
จะพูดอะไร พูดให้ประเทศชาติ คนในชาติเสียก าลังใจไม่ได้ ต้นทุนของเรามีครับ งบประมาณ
ปีนี้นะครับ เอกสารของสภาเขียนได้ดีนะครับ เพียงแต่ว่าเราต้องหยิบจุดท่ีจะเป็นประโยชน์
ให้คนมาคิดแค่นั้นเองครับ ศักยภาพของประเทศไทยต้นทุนทางธรรมชาติ ถ้าเรารู้จักใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้ดีครับ การท่องเที่ยวก็ดี การท่องเที่ยวเมืองรองก็ดี ผมพูดมาท้ังหมดนี้
ผมไม่ได้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ ไม่ใช่นักการเมืองท่ีผ่านประสบการณ์ แต่ผมเป็นคนบ้านนอก 
ท่ีเห็นว่าตอนนี้นะครับความเจริญเติบโตเราก าลังดีขึ้น ยกตัวอย่างครับ ท่านจะเห็นเลยครับ
ว่าต่างจังหวัดทุกวันนี้คนไปอยู่เยอะ ----------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๐๑/๑  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๙ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๑๐๑/๑ 
 
ผมจึงจะขออภิปรายในเวลาท่ีผมขอท่าน ๑๐ นาที ตอนแรกจะให้ผมไป ๒ ทุ่ม กลับไป
กลับมาเจอข่าว เจอเคารพธงชาติพอดีก็ไม่เป็นไรครับ งบประมาณฉบับนี้ยังมีข้อท่ีต้องท้วงติง
และอยากจะให้แก้ในครั้งหน้าคือท่านยังให้ความเจริญกระจุกอยู่ท่ีกรุงเทพฯ ของผู้ว่าชัชชาติ
ท่ีเพ่ิงรับรองไป ผมพูดทุกคร้ัง ผมพูดเสมอ ผมอยากเห็นมอเตอร์เวย์ (Motorway) โคราชเปิด
ท่ีมีเพื่อนสมาชิกพูดยังไม่จบ ผมเป็นกรรมาธิการการคมนาคม ผมก็สะท้อนใจท าไมไม่มี
งบประมาณในปี ๒๕๖๖ เพื่อเปิดได้ ผมจะได้ขับง่าย พี่น้องผมจะได้ไปอยู่ต่างจังหวัด  
เข้ามากรุงเทพฯ เฉพาะท่ีจ าเป็น ท่านประธานครับ ท่านรู้ ไหมว่าตัวเลขนี่ในงบกระจุกของ
กรุงเทพฯ มองในแง่กลุ่มจังหวัด ๖๘.๙ เปอร์เซ็นต์ จังหวัดอื่น ๗๖ จังหวัด ๓๑.๑๘ 
เปอร์ เซ็นต์ เ ท่านั้น  กรุ ง เทพฯ นี่ รวมชลบุรีด้ วย อีอีซี  ( EEC)  ผมก็ เคยพูดในญัตติ 
หรือในวาระท่ีเข้าว่าถ้าคุณเอาแต่ความเจริญมาอยู่กรุงเทพฯ มันแก้ปัญหายาก เพราะฉะนั้น
ผมจึงอยากเรียนว่าถ้าท่านจะให้ถูกช่องถูกตัวแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ แล้วก็รัฐบาล 
จะได้รับค าชม ท่านต้องให้งบไปกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. ก็ดี เทศบาลก็ดี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ดี ท่านต้องใส่เขาให้เยอะครับ ตอนนี้ท่านดูเลยตัวเลขท้ังหมด
กรุงเทพฯ เป็นหลัก ถามว่าผมอยู่กรุงเทพฯ อิจฉาไหม ไม่อิจฉาครับ ผมก็อยู่กรุงเทพฯ ตั้งแต่
เรียนจบรามค าแหงมาก็ ๓๐ ปีครับ แต่ไม่ใช่การแก้ปัญหาท่ีถูก ท่านต้องอัดงบไปท่ี
ต่างจังหวัดให้คนต่างจังหวัดอยู่ดีกินดี ท่านประธานรู้ไหมครับ อัตราของเงินงบประมาณ  
ด้านสาธารณสุข กรุงเทพฯ อันดับ ๑ หมอคนหนึ่งกับประชากรท่ีมาตรวจนี่ กรุงเทพฯ อัตรา
นิดเดียว ท่านไปดูต่างจังหวัดสิครับ หมอ ๑ คนต่อประชากร ๑,๐๐๐ กว่าคน เพราะฉะนั้น
คนกรุงเทพฯ ได้อะไรเยอะนะครับ ผมอิจฉาไหม ไม่อิจฉาครับ แต่เป็นหลักการพัฒนา
ประเทศท่ีไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นวกมาท่ี อปท. งบประมาณของ อปท. ตอนนี้ไม่ควรท่ีจะ
เป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ใส่เป็นงบอุดหนุนท่ัวไปเลย อบต. หัวโทนบ้านผมนี่ ท่านรู้ไหม 
นายก อบต. ไพรัช เลิศพันธ์ อยากได้รถดับเพลิง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเก่า ๆ  
เขาเสนอไปให้ ใครอยากขอรับถึงมารับมันน่าสงสารครับ ท้ังท่ีท้องถิ่นคือตัวท าเงิน อันนี้เป็น
เรื่องท่ีท่านต้องเอางบท่ัวไปให้เขาไม่ใช่งบเฉพาะกิจมา ใครรู้จักอธิบดี ใครรู้จักรัฐมนตรี  
ก็วิ่งมาเอา แล้วมี อปท. นายกท่ีไม่เก่งเขาจะวิ่งอย่างไร เป็นหลักการบริหารงบประมาณ  
ท่ีต้องปรับปรุง ผมไม่ว่านะครับ ผมไม่ถนัดท่ีจะด่าใคร เลิกด่าไปแล้ว แต่ขออนุญาตชี้แจงติง ๆ  
 



๒๑๐ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๑๐๑/๒ 
 
นี่เรื่องหนึ่ง แล้วก็ฐานภาษีของ อปท. ท่านต้องเปิดให้กว้าง ๆ อย่าเก็บแล้วก็ให้เขาแค่  
๕ เปอร์เซ็นต์ ให้เขา ๗๐:๓๐ เลย แล้วดูสิว่าประเทศจะดีขึ้นไหม ผมยังมั่นใจว่าหลักคิดนี้ถูก  
  ผมเหลืออีก ๑ นาทีกว่า ๆ ขออนุญาตพูดเรื่องลดความเหลื่อมล้ าสักนิดหนึ่ง 
ความเหลื่อมล้ ารวมทุกชนิด ความเป็นอยู่ก็ดี  อะไรก็ดี ความเหลื่อมล้ าทางกระบวนการ
ยุติธรรมก็เป็นส่วนหนึ่ง ผมวกเข้ามานิดหนึ่งท่านประธานด้วยความเคารพ ศาลแขวงสุวรรณภูมิ  
ท่านรองวิษณุ แว่นผมไม่ค่อยดีครับ ไม่มีสตางค์เปลี่ยน มองไม่เห็นว่าท่านอาจารย์วิษณุ 
อยู่ไหม ผมบอกให้ตั้งศาลแขวงสุวรรณภูมิยังจะเอาไปไว้ในตัวจังหวัดร้อยเอ็ดอีก ผมมีสิทธิ  
ท่ีจะถามเพื่อให้บ้านผมให้ความเจริญเขาไม่ต้องวิ่งเข้าไปจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลยุติธรรม  
ผมดูงบประมาณแล้วก็เพิ่มขึ้น ถามกรรมการบริหารศาลยุติธรรมแล้วเงินก็มี  ท าไมไม่ท าให้
เสร็จเรียบร้อย ผมพูดดัง ๆ ส.ส. ในร้อยเอ็ด ๘ คน มีผมคนเดียวท่ีท าเรื่องนี้ หาพรรคก็ยังไม่มี 
เมื่อไรจะได้อยู่พรรคภูมิใจไทยก็ไม่รู้ อันนี้บอกกันตรง ๆ ท่านต้องดูแลเรื่องนี้ลดความ 
เหลื่อมล้ า 
  เรื่องต่อไปครับ เรื่องการส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขตจังหวัดในภูมิภาค 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาต้องดูนะครับ กระทู้ถามเรื่องการพัฒนาบ่อพันขันก็จัดการ
ให้หน่อย ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ครม. ก็ดูหน่อย เพราะถ้า
ต่างจังหวัดเจริญ ไม่ใช่เฉพาะผม ถ้าเชียงใหม่เจริญ สุราษฎร์ธานีท่ีไหนเจริญประเทศ  
มันเจริญครับ  
 

- ๑๐๒/๑ 
 

 
 
 
 
 
 



๒๑๑ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๑๐๒/๑ 
 
  สุดท้ายจริง ๆ ก็จะบอกว่าบ้านนอก ถ้าทุกอย่างมันไปเขาเจริญ ท่านลด
ต้นทุนการผลิตให้เขาหน่อย เรื่องแรกกระทรวงพาณิชย์มีหน้าท่ีหาตลาดให้เรื่องสินค้าเกษตร
ข้าวขยันหน่อยครับ มันก็ ไม่น่ ายากนะบาร์ เทอร์ เทรด (Barter Trade)  สมัยก่อน
นายกรัฐมนตรีท่ีเขาบอกว่าอยู่โน่นท่ีนี่เขาก็ท า เราก็ท าเป็นนี่ครับเราก็เก่งได้ ผมเชื่อว่า ครม. 
ชุดนี้มีคนเก่ง นี่คือเร่ืองหนึ่ง เร่ืองท่ี ๒ เร่ืองปุ๋ยครับ ผมไม่มีคิวจะหารือ เพราะผมกว่าจะได้คิว
หารือจากพรรคภูมิใจไทยเวลาหลุดโค้งมาผมถึงจะเก็บได้ ผมพูดเรื่องปุ๋ยนะครับในวาระนี้  
ปุ๋ยก็ราคาสูงท่านก็เอาปุ๋ยอินทรีย์สิครับ ปุ๋ยสุวรรณภูมิผมไม่ค่อยแม่นเท่าไร แต่ ๑,๐๐๐ กว่าแล้ว 
ปุ๋ยยูเรีย (Urea) ต้นทุนการผลิตพวกนี้แถมอีกสักนิดหนึ่งครับเรื่องไฟฟ้าเกษตร โครงการ
ไฟฟ้าเกษตรท่ีท่านสนับสนุนอยู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายหนึ่ง ๘๐,๐๐๐ บาท ก็ควรจะ
สนับสนุนให้เขาให้มันได้ท่ัวถึง ทุกวันนี้ไฟฟ้าภูมิภาคไม่เสถียรครับ เดี๋ยวดับเครื่องไฟฟ้า 
แถวสุวรรณภูมิ แถวร้อยเอ็ดแล้วเครื่องไฟฟ้าเสียหมดเลยครับ งบประมาณพวกนี้เป็น 
อินฟราสตรักเจอร์ (Infrastructure) เป็นโครงการพื้นฐานท่ีรัฐบาลควรใส่ แล้วผมเชื่อว่า 
ถ้ารัฐบาลนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ ในเวลาท่ีเหลืออยู่ก่อนครบสมัย ก่อนครบ ๔ ปีถ้าท าเรื่อง
พวกนี้ผมว่าเขาให้โอกาส เพราะว่าในภาวะท่ีมันวิกฤติหลาย ๆ อย่างท่านยังท าได้ แล้วผมก็
เชื่อว่าถ้าท่านท าดีครับ ผมเชื่อว่าท่านยังไปได้ คือไม่ต้องมาโกรธผมนะครับ ถ้าใครฟัง 
การอภิปรายอยู่ผมมองประเทศไม่ใช่มองประยุทธ์ ผมมองประเทศ ผมมองพี่น้องผม  
ผมไม่มองว่าการท่ีเราจะไม่ผ่านงบประมาณจะเป็นประโยชน์กว่าการผ่านงบประมาณ  
แม้ว่าจะเป็นสิทธิในเอกสิทธิ์ของ ส.ส. ก็ตาม ท้ายท่ีสุดจึงอยากจะเรียนว่าประชาชนอยู่ 
ภาคไหน อยู่จังหวัดไหนเขามีสิทธิในงบประมาณ งบประมาณ ส.ส. ก็คืออนุมัติงบเพื่อให้
รัฐบาลไปใช้เพื่อให้การไปใช้ ผมอยากให้ประชาชนเข้าใจว่างบประมาณคือภาษีท่าน  
ไม่ว่าบัตรอะไรท่ีรัฐบาลให้ไป บัตรพลังประชารัฐท่านต้องใช้ด้วยความส านึกว่านั่นคือภาษีท่าน  
รัฐบาลกู้มารัฐบาลก็ต้องไปหาเงินมาคืน เพราะฉะนั้นถ้าเรามีจิตส านึกร่วมกันแบบนี้ล่ะครับ
ประเทศไทยยังไปได้ ประเทศไทยไม่ใช่ขอทาน แล้ววันนี้ไม่ใช่ฉลองวันเกิดครับ ประเทศไทย
ยังมีศักยภาพแล้วประเทศไทยยังไปได้อีกไกลคนไทยเก่งครับ เพราะฉะนั้นก็กราบเรียน 
ท่านประธานว่าขออนุญาตท่ีจะท้วงติงงบประมาณในวาระหนึ่ง รวม ๆ ขอบคุณครับ  
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  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  อีก  
๓ ท่าน ต่อไปท่านสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา เพื่อไทย ท่านสมบัติ ศรีสุรินทร์ เพื่อไทย  
ท่านปดิพัทธ์ สันติภาดา ก้าวไกล เชิญท่านสุภาภรณ์ครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ ดิฉัน สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตภาษีเจริญ-ตลิ่งชัน  
๔ แขวง กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย ก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบคุณพรรคเพื่อไทยท่ีได้ให้
โอกาสดิฉันได้ร่วมอภิปรายกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๖ ในครั้งนี้ค่ะ เพื่อท่ีดิฉัน
จะได้ตั้งข้อสังเกตฝากไปทางรัฐบาลให้ปรับปรุงแก้ไข ท่านประธานคะ ขอสไลด์ (Slide) ท่ี ๑ 
กรอบวงเงินท่ีได้รับการอนุมัติจาก ครม. ในครั้งนี้ท้ังสิ้นมีด้วยกัน ๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากงบประมาณปี ๒๕๖๕ จ านวน ๘๕,๐๐๐ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ๒.๗๔ เปอร์เซ็นต์ 
โดยมีส่วนต่าง ๆ ท่ีแยกเป็นส่วนประกอบ สไลด์ (Slide) ถัดไปค่ะ ท่านประธานคะ ถ้าเรามอง
โครงสร้างส่วนประกอบของงบประมาณอย่างผิวเผิน ดิฉันอยากจะบอกว่าเป็นการท า
งบประมาณท่ีเขียนดีมากค่ะ อ่านแล้วรู้สึกมีความหวัง แต่ดิฉันก็ไม่มั่นใจว่าเราจะมีความหวัง
หรือว่าสิ้นหวังกับกรอบงบประมาณในครั้งนี้คะท่านประธาน ท่านประธานคะเรามาดูกันว่า
การตั้งงบประมาณท่ีสมาชิกหลายท่านนั้นได้อภิปรายผ่านไป เราจะพบว่าการตั้งงบประมาณ
ในปีนี้เป็นการตั้งงบประมาณท่ีสูงขึ้นจากเดิมแค่ ๑.๐๑ เปอร์เซ็นต์ หรือเป็นเงิน ๒๓,๙๓๒.๗ 
ล้านบาท มีงบลงทุนเพิ่มขึ้นในปีนี้ ๘๓,๑๔๔ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากงบประมาณก่อนถึง 
๑๓.๕๙ เปอร์เซ็นต์ค่ะท่านประธาน ดิฉันอยากจะบอกว่าเมื่อพิจารณาจากเล่มงบประมาณ 
ท่ีเพ่ิงได้รับกันไป ๒ ลังใหญ่ ๆ ------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๐๓/๑ 
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ดิฉันก็มีเวลาในการศึกษาดูประมาณสัก ๑ อาทิตย์นะคะ ก็พบว่าการจัดงบประมาณมีข้อท่ี
จะต้องตั้งข้อสังเกตค่ะ เพราะว่าจากสภาวะปัญหาท่ีเศรษฐกิจของประเทศและของท่ัวโลกนั้น
ตกต่ าจากการระบาดของโรคโควิด-๑๙ (COVID-19) วิกฤติสงครามรัสเซีย-ยูเครนท่ีเกิดขึ้น 
ในขณะนี้ท าให้สภาวะเศรษฐกิจนั้นหยุดชะงักค่ะ รัฐบาลจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเร่ง
ฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในของประเทศอย่างเร่งด่วน แต่เมื่อมาพิจารณาดูกระทรวงเศรษฐกิจ  
ท่ีดูแลผู้ประกอบการจากความสามารถในการแข่งขันการส่งออก ได้รับงบประมาณเพียง 
๑๐,๙๗๙.๕ ล้านบาทค่ะ หรือประมาณ ๓ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๖  
เท่านั้นเอง โดยแบ่งเป็นกระทรวงพาณิชย์ ๖,๔๘๙.๕ ล้านบาท และกระทรวงอุตสาหกรรม
อีก ๔,๔๙๐ ล้านบาทค่ะ สไลด์ (Slide) ถัดไปค่ะ งบประมาณของกระทรวงพาณิชย์ เราต้อง
ทราบนะคะว่ากระทรวงพาณิชย์มีภารกิจส าคัญในการฟื้นฟูปัญหาเศรษฐกิจสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ สร้างเศรษฐกิจฐานใหม่ หรือสร้างดิจิทัล อีโคโนมี (Digital Economy) 
นั่นเองนะคะ ดูแลค่าครองชีพ รูปแบบการจัดงบประมาณของกระทรวงที่ได้รับมาต้องบอกว่า
ยังเป็นแบบเดิม ๆ มีการจัดงบประมาณลงไปท่ีงบประจ าเป็นส่วนมาก ส่วนกรมการค้าภายใน 
ซึ่งดูแลค่าครองชีพได้รับงบประมาณเพียง ๙๑๑.๒ ล้านบาท นอกจากนั้นเอสเอ็มอี (SMEs) 
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายเล็กท่ีได้รับผลกระทบจากโรคระบาดนี้ กระทรวงพาณิชย์จัดสร้าง
งบความเข้มแข็งให้เพียง ๖๙๖.๙๘ ล้านบาท งบประมาณลดความเหลื่อมล้ าได้รับการจัดสรร
เพียง ๓๘๗ ล้านบาท และท่ีส าคัญงบประมาณท่ีส่งผ่านให้กับทางเอสเอ็มอี (SMEs) ในการท่ีจะ 
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะการพัฒนาสินค้าโอทอป (OTOP) ได้เพียง ๘๕  
ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะ จากสภาวะปัญหาท่ีได้บอกนะคะเราก็มาดูกันค่ะ สไลด์ (Slide) ถัดไปค่ะ  
อย่างท่ีฉันบอกสังเกตการจัดตั้งเรามาดูการจัดตั้ง การยกเลิก อันนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ของการ
จัดสรรในการท างานของกระทรวงว่ากิจการท่ีเป็นนิติบุคคลในปีท่ีผ่านมามีการจัดตั้งใหม่
เพียง ๗,๐๐๐ กว่าราย ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณเดิมนั้นถึง ๑๙ เปอร์เซ็นต์ และมีการจด
ยกเลิกของกิจการถึง ๑๗.๒ เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าความล้มเหลวนี้สะท้อนให้เห็นว่าการจัด
งบประมาณท่ีลงไปนั้นยังไม่ตรงจุดเป้าประสงค์ค่ะ สไลด์ (Slide) ถัดไปเป็นของกระทรวง
อุตสาหกรรมนะคะ กระทรวงอุตสาหกรรมมีภารกิจท่ีส าคัญก็คือในการช่วยเอสเอ็มอี (SMEs) 
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เอื้อให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศค่ะ โดยจากกระทรวง
อุตสาหกรรมได้รับงบประมาณอยู่ท่ี ๔,๔๙๐ ล้านบาท แล้วก็เช่นเดียวกันกับทุกกระทรวง 
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ท่ีเราดูในเล่มงบประมาณจะพบว่าการจัดงบประมาณส่วนใหญ่น้ าหนักจะไปลงอยู่ท่ีส านักปลัด
ซึ่งเป็นการใช้งบประจ าค่ะ และส่วนท่ีน่าสนใจของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นก็คืองบประมาณ
ของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีได้รับงบประมาณอยู่ท่ี ๙๓๐ ล้านบาท  
ได้เพิ่มถึง ๒๓.๒๙ เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง สมอ. นั้นปกติเป็นหน่วยงานเชิงรับนะคะ ซึ่งได้รับ
งบประมาณลดลงค่ะ จะเห็นว่าในการแจกจ่ายงบประมาณของกระทรวงนั้นไม่ได้เล็งเห็นค่ะ
ว่าความส าคัญนั้นจะต้องลงน้ าหนักไปตรงไหน เพราะฉะนั้นดิฉันก็อยากจะบอกนะคะว่า 
การจัดท างบประมาณท่ีไม่ค านึงถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ----------------------------------------- 
 

- ๑๐๔/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๕ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๑๐๔/๑ 
 
และความยากล าบากของพี่น้องประชาชนว่าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค 
โควิด-๑๙ (COVID-19) และสงครามท่ีเกิดขึ้นนี้ ยังมุ่งหวังแต่ท่ีจะรอผลของงบประมาณ
รายได้จากการท่องเท่ียว จากการลงทุนจากต่างประเทศโดยท่ีไม่หันกลับมาพึ่งพาตัวเองนั้น  
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ถ้าเราไม่กลับมาใช้เงินภาษีของพี่น้องอย่างเต็มท่ี  อย่างเต็ม
ความสามารถก็จะท าให้งบประมาณท่ีจัดขึ้นนี้เป็นงบประมาณท่ีประชาชนจะสิ้นหวัง  
อีกครั้งหนึ่งในกรอบรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ท่านประธานคะ ดิฉันจึงไม่สามารถท่ีจะรับ
หลักการของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ในครั้งนี้ได้ กราบขอบพระคุณค่ะ 
ท่านประธาน  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ต่อไปเชิญ
ท่านสมบัติครับ  
  นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ (สุรินทร์)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ กระผม สมบัติ 
ศรีสุรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย กระผมขออนุญาต
อภิปรายเกี่ยวกับการจัดงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๖ ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ท่านสมาชิกจาก
กรุงเทพมหานคร คุณสุภาภรณ์ได้เกริ่นเอาไว้แล้วท่านได้พูดถึงเรื่องงบประมาณท่ีจัดในปีนี้
แยกย้ายไปตามกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ เพื่อดูแลธุรกิจฐานย่อยท่ีเราเรียกว่าเอสเอ็มอี 
(SMEs) ซึ่งพอจะสรุปจากท่ีท่านพูดได้ว่างบนี่กระจัดกระจายแล้วก็มีจ านวนน้อย แล้วก็ 
ไม่พอท่ีจะท าให้เศรษฐกิจของไทยฟื้นฟูได้ ผมจะขออนุญาตพูดต่อเติมแล้วขออนุญาต  
เอาสไลด์ (Slide) มาประกอบการพูดนะครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ (สุรินทร์)  :  ซึ่งในความคิดของผมแล้วเท่าท่ีผม 
รับฟังมา ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดย่อยของประเทศไทย ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับพีระมิด 
ซึ่งมีส่วนน้อยท่ีอยู่ในส่วนยอดประมาณ ๑๕ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งพวกนี้เขาพร้อมท่ีจะเดินหน้า
ต่อไป ท้ังหมดประมาณ ๔๖๑,๖๗๔ ราย รวมแล้วก็มีคนอยู่ในกระบวนการนี้ประมาณ  
๒ ล้านคน ส่วนอีก ๘๕ เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดย่อม มันมีคนท่ีเกี่ยวข้อง  
มีธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องอยู่ ๒,๖๑๖,๑๔๘ ราย แล้วก็มีผู้คนท่ีอยู่ในกระบวนการนี้ประมาณ 
๑๑,๘๕๗,๗๐๕ คน ซึ่งกลุ่ม ๘๕ เปอร์เซ็นต์นี้เป็นกลุ่มท่ีเราเป็นห่วงมาก เขาเป็นก าลัง 



๒๑๖ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๑๐๔/๒ 
 
ขับเคลื่อนของประเทศไทยท่ีส าคัญ เมื่อเช้ารัฐมนตรีหลายท่าน รวมท้ังท่านนายกรัฐมนตรี 
ก็บอกว่าเอสเอ็มอี  (SMEs) เป็นหัวใจของสายเลือดของประเทศไทย ถ้าเราจะท าให้ 
ประเทศไทยเราฟื้นได้เร็วจะต้องพยายามขับเคลื่อนให้เอสเอ็มอี  (SMEs) เดินหน้าต่อไป  
แต่ถ้าเราดูจากรูปภาพนี้ ๘๕ เปอร์เซ็นต์อยู่ในหมวดท่ีเราเรียกว่า ร่อแร่ เขาใช้สีเหลือง  
สีเหลืองนี้แปลว่าแทบจะอยู่เป็นวัน ๆ นะครับ พออยู่รอดได้เป็นวัน ๆ แล้วส่วนใหญ่ก็ติดขัด
แล้วก็ไปต่อไม่ได้ ต้องรองบประมาณ ต้องรอการช่วยเหลือของภาครัฐ ถ้าดูจากภาพนี้ 
ผมก็จะขยาย 
  ขอสไลด์ (Slide) ต่อไปว่า ๘๕ เปอร์เซ็นต์หรือเอสเอ็มอี (SMEs) ท้ังหมดนี ้
ก็จะแบ่งออกมาเป็น ๗ กลุ่มอุตสาหกรรม ๒๔ หมวดธุรกิจ แล้วหมวดธุรกิจต่าง ๆ ตามรูป 
บางอย่างก็ส าคัญกว่า มีท้ังหมวดธุรกิจ หมวดอุตสาหกรรม หมวดสินค้า หมวดบริการ  
หมวดเทคโนโลยี ซึ่งผมก็คงจะใช้เวลาจ ากัดสั้น ๆ ว่ามันแบ่งเป็น ๗ อุตสาหกรรม ๒๔ หมวดธุรกิจ  
  สไลด์ (Slide) ต่อไปนะครับ ซึ่งธุรกิจแต่ละธุรกิจนี้ก็มีผลกระทบต่อจีดีพี 
(GDP) ไม่เท่ากัน แต่เมื่อปี ๒๕๖๑ นั้น เอสเอ็มอี (SMEs) ของประเทศไทยเรานี้มีมูลค่า
เท่ากับ ๔๓ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) ของประเทศไทย แล้วก็เติบโตอยู่ประมาณร้อยละ  
๘ เปอร์เซ็นต์ แล้วก็มีศักยภาพพอสมควร แต่พอเกิดโควิด (COVID) ขึ้น การเจริญเติบโตนี้ 
ก็ชะงักโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการช่วยเหลือทางงบประมาณของรัฐใน ๒ ปี 
ท่ีผ่านมานี้ เราก็มัวแต่ช่วยเหลือ แก้ไข เยียวยาเรื่องโควิด (COVID) ซึ่งก็เป็นเรื่องท่ีจ าเป็น 
และเร่ืองท่ีเข้าใจได้ ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๐๕/๑ 
 
 
 

 
 
 



๒๑๗ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๑๐๕/๑ 
 
แต่ว่าเอสเอ็มอี (SMEs) ของเราก็ชะงักนะครับ ธุรกิจหลายอย่างหลายแห่ง โดยเฉพาะธุรกิจ 
ท่ีเกี่ยวกับเรื่องการท่องเท่ียว โรงแรม อันนี้หยุดชะงักเลยแล้วก็หมดทุนแล้ว วันนี้ก็จะต้อง
ฟื้นฟูหลังจากโควิด (COVID) ขึ้นมา ธุรกิจเหล่านี้ก็ยังมองไม่เห็นปัญหาว่าเขาจะฟื้นฟู 
เพื่อรองรับเศรษฐกิจท่ีจะเติบโตหลังโควิด (COVID) ได้อย่างไร เงินทุนหรือการช่วยเหลือ  
ถ้าดูจากงบประมาณท่ีจัดเอาไว้ในปีนี้มันไม่ได้สอดคล้อง มันไม่ได้มีวี่แววว่าธุรกิจของ 
การท่องเท่ียวไทยจะเติบโตเหมือนกับท่ีพวกเราคาดหวัง ถ้าพวกเราคาดหวังว่าโรคโควิด 
(COVID) หมดไปแล้วชาวต่างชาติจะเข้ามาในประเทศไทยแล้ว เราจะต้องเตรียมตัวเรื่องของ
การท่องเท่ียวของเราให้เพียงพอให้เต็มท่ีพอท่ีเราจะได้มีศักยภาพท าให้การท่องเท่ียวของเรา
เป็นหลักชัยเป็นเศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศ แต่วันนี้ถ้าเราไปลองดูนะครับโรงแรมต่าง ๆ 
ท่ีหยุดไปถ้าจะเปิดฟื้นฟูขึ้นมาใหม่จะต้องใช้เงินมากมาย แล้วการจะใช้เงินมากมาย รวมท้ัง
จะต้องขออนุญาตฝ่ายรัฐบาลให้ช่วยเหลือในสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ดูในงบประมาณอันนี้เราดูแล้ว
ว่าขาด คุณสุภาพรพูดไปถึงว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านพูดถึงเรื่องงบในเรื่องของการอบรมอยู่ใน
กระทรวงพาณิชย์งบท่ีจะช่วยฟื้นฟูอยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็มีงบอยู่ท่ีท่านรัฐมนตรี 
เมื่อเช้าพูดถึงเรื่องไปช่วยแรงงาน ไปช่วยให้การจ้างแรงงานมันยืนต่อ แต่การช่วยเหล่านั้น 
มันเป็นการช่วยชั่วครั้งชั่วคราว มันเป็นการแค่บรรเทาเท่านั้นล่ะครับ ให้เอสเอ็มอี (SMEs) 
มันพอรอดตายไปได้นิด ๆ อย่างท่ีผมขึ้นไปในรูปภาพเมื่อสักครู่นี้ มันเป็นการช่วยเหลือ 
แค่ประทังแต่มันไม่ได้เกิดความหวังอย่างท่ีพวกเราพรรคเพื่อไทยเราดูงบประมาณแผ่นดิน 
ในปีนี้ เราก็พูดว่ามันไม่น่าจะมีหวัง บางคนก็พูดรุนแรงบอกว่ามันหมดหวังโดยสิ้นเชิง  
แต่พวกผมมองดูแล้วก็เห็นด้วยว่างบประมาณเท่าท่ีออกมามันมีจ ากัด เมื่อมันมีจ ากัดแล้ว 
มันใช้ไม่ถูกท่ี มันใช้ไม่ถูกทาง บางคนก็บอกว่าเอาไปซื้ออาวุธ บางคนก็บอกเอาไปลงทุนในท่ี 
ต่าง ๆ ซึ่งมันไม่ได้สอดคล้อง หรือแม้แต่กระบวนการท่ีเราผลักดันเร่ืองอีอีซี (EEC) ซึ่งเป็นการ
สร้างโครงสร้างต่าง ๆ ของประเทศใช้เงินจ านวนมหาศาล แต่ถ้าจะพูดเปรียบเทียบกันว่าเอา
เงินท่ีไปลงท่ีอีอีซี (EEC) เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกจ านวนมหาศาล เกิดการจ้างงาน เกิด
รายได้ให้กับผู้ลงทุนจากต่างประเทศแล้วก็เกิดโครงสร้างซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 
ในระยะยาว แต่ในระยะท่ีจะเกิดสั้น ๆ ท าอย่างไรถึงจะให้เศรษฐกิจของเอสเอ็มอี (SMEs)  
ถ้าเราดูในภูมิภาคว่าเอสเอ็มอี (SMEs) มันประกอบไปด้วยธุรกิจท่ีกระจัดกระจายอยู่ท่ัวท้ัง
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  



๒๑๘ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                      สิริพร ๑๐๕/๒ 
 
สไลด์ (Slide) ต่อไปครับ มันก็จะมีการจัดตั้งแรงงาน มีนิติบุคคล มีวิสาหกิจชุมชน มีส่วนบุคคล
ต่าง ๆ รวมแล้วตามท่ีเห็นเลยนะครับว่ามันมีการจ้างแรงงานถึง ๑๓ ล้านคนแล้วก็มีผู้คนท่ี
เกี่ยวข้องอยู่ในนี้ ๓,๐๗๗,๘๒๒ ราย แล้วถ้าเราสามารถผลักดันให้กลุ่มเอสเอ็มอี (SMEs) 
เหล่ านี้ ไ ด้ รั บงบประมาณ ได้ รั บการช่ วย เหลื อ  ได้ รั บการดู แล โดยบู รณาการ 
งบประมาณของภาครัฐ ไม่ใช่ไปปล่อยให้กระทรวงพาณิชย์ท าอย่างหนึ่ง กระทรวง
อุตสาหกรรมท าอย่างหนึ่ง กระทรวงการคลังท าอย่างหนึ่ง แล้วก็ สสว. ก็ท าอย่างหนึ่ง  
ส่วนต่าง ๆ ไม่บูรณาการ เอสเอ็มอี (SMEs) เหล่านี้ถ้าฟังจากเสียงของเอสเอ็มอี (SMEs)  
ท่ีผมไปพบปะมาเขาก็บอกว่ามันสิ้นหวัง มันไม่รู้ว่าจะเติบโตฟื้นกลับมาได้อย่างไร ๒-๓ ปี 
ท่ีผ่านมามีนักศึกษาท่ีจบ มีคนว่างงานตกงานท่ีกรุงเทพมหานครกลับไปตั้งหลักไปท าธุรกิจ
เป็นวิสาหกิจชุมชน ไปจัดท าเป็นนิติบุคคลไปจดทะเบียน บางคนก็ไปเป็นเกษตรกรอย่างท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรก็จัดให้มีเขาเรียกว่า ยัง สมาร์ต 
ฟาร์มเมอร์ (Young Smart Farmer) หรือธุรกิจหนุ่ม ๆ สาว ๆ ท่ีเป็นรุ่นใหม่ ผู้คนเหล่านั้น 
ก็คิดแทบตายว่าจะท าอย่างโน้นอย่างนี้ ในจังหวัดสุรินทร์ของผมมีคนท่ีมีการศึกษาแล้วก็ 
มีความรู้มีความสามารถ บางคนเคยท างานอยู่ในยุโรป ในอเมริกา หรือแม้แต่ในแอฟริกา  
กลับเข้ามาหมู่บ้านกลับมาคิดในเรื่องท่ีดี  ๆ มากมาย แต่เวลาคิดไปแล้วก็คิดไปได้  
แค่เร่ิมต้น เพราะส่วนใหญ่แล้วงบประมาณของเราแค่อบรม ช่วยเหลือ ให้แนวคิด แต่คิดแล้ว
ก็ท าไม่ได้ ---------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 

- ๑๐๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๑๙ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๑๐๖/๑ 
 
เพราะว่าไม่มีงบประมาณสนับสนุน ความเป็นจริงนะครับงบประมาณท่ีจะสนับสนุนนั้น  
มันเป็นไปได้ท้ัง ๒ ส่วน ส่วนท่ีเป็นทางตรงก็คือจัดหางบประมาณอย่างในหลาย ๆ ประเทศ
เวลาท่ีเขาจะสนับสนุนให้เอสเอ็มอี (SMEs) โตเขาสามารถจะจัดเงินไว้แล้วก็บอกว่าจะช่วยให้
งบเอสเอ็มอี (SMEs) เหล่านั้นโตด้วยการช่วยเหลือโดยให้เปล่ากี่ เปอร์เซ็นต์ ๆ หรือ 
บางประเทศเขาอาจจะไม่ได้ให้โดยทางตรง แต่เขาไปจัดเงินงบประมาณเข้าไปช่วยอยู่ในภาค
ท่ีจะต้องต่อยอดให้กับพวกเรานั้นด้วยการให้พวกคนเหล่านั้นได้เข้าถึงแหล่งเงินโดยมีดอกเบี้ย
เงินกู้ท่ีต่ า โครงการเข้าถึงการเงินท่ีง่ายก็จะท าให้คนท่ีเป็นเอสเอ็มอี (SMEs) ไม่ว่าจะเป็น
ขนาดเล็ก ขนาดย่อม หรือบุคคลสามารถคิดงานออกแล้วก็สามารถด าเนินการได้แล้วก็  
เกิดการจ้างงานได้ ในปี ๒๕๖๔ นะครับเราก็มีเพียง ๓ ล้านราย แต่ถ้าคิดถึงปีนี้ถ้าโควิด 
(COVID) มันหมดไปแล้วคนก็จะเข้ามามากมาย โรงแรมอีกหลายแห่งท่ีปิด ๆ ไปนั้นก็จะ 
เปิดขึ้น ร้านอาหารหรือกิจกรรมต่าง ๆ ก าลังรอการช่วยเหลือซึ่งดูจากงบประมาณแผ่นดิน 
ปีนี้ เรามองไม่เห็นความช่วยเหลือท่ีจะเกิดขึ้น ผมจึงขออาศัยการพูดในวันนี้ขอให้รัฐ 
หันกลับมาดูแล และงบประมาณอันนี้ท่ีจริงพวกเราพรรคเพื่อไทยเราไม่เห็นด้วย เพราะเราดู
อยู่ว่าด้วยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้เวลางบประมาณผ่านก็ไปสู่สภา แล้วเข้าไปสู่การ
พิจารณาในวาระสอง วาระสาม ด้วยเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญไม่สามารถจะแก้อะไรได้เลย  
แก้ขึ้นไปแล้วถ้าอยากจะคิดต่อเติมให้ไปส่วนไหน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศก็ท าไม่ได้
เพราะมันขัดกับรัฐธรรมนูญ ฉะนั้นในความคิดของพวกเรา เราไม่ได้หมายความว่า 
เราอยากจะตัดงบประมาณออก ไม่เห็นด้วยกับงบประมาณเพราะเราไม่เห็นแก่ความเจริญ 
แต่เราอยากจะให้รัฐบาล งบประมาณนี้ถ้าเราสามารถยกมือแล้วก็น าสู่การลงคะแนนแล้วก็
ท าให้งบประมาณฉบับนี้ไม่สามารถผ่านไปได้ แต่ต้องกลับไปใช้งบประมาณปีท่ีผ่านมา  
เพื่อประคองไป แล้วก็น าเสนองบประมาณชุดใหม่ท่ีมันตรงโจทย์โดยท่ีไม่ต้องไปแปรญัตติ 
อยู่ในวาระสอง วาระสาม ก็จะเป็นประโยชน์มากกว่า ไม่ได้หมายความว่าพวกผมไม่หวังดี 
ต่อประเทศ ไม่ได้คิดถึงประเทศ แต่พวกผมรู้ถึงเจตนาของรัฐธรรมนูญ รู้ถึงเรื่องท่ีมันเป็น
อุปสรรค จึงคิดว่าพวกเราคงจะไม่รับรองคงจะไม่เห็นด้วยกับงบประมาณอันนี้แต่เราคงจะ
ขอให้ท่านกลับไปปรับปรุง และผมก็ขอถือโอกาสท่ีก าลังพูดอยู่นี้ขอชี้ประเด็นว่าถ้าจะต้องการ 
ปรับปรุงเราก็คงจะต้องปรับปรุงเพื่อให้งบประมาณไปตรงจุด ผมกลับไปสู่สไลด์  (Slide)  
ท่ีผมพูดอยู่เมื่อสักครู่นี้ ขอน าเสนอกลับไปนะครับว่า ถ้าเอสเอ็มอี (SMEs) ซึ่งมันมีหมวดท้ัง 



๒๒๐ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๑๐๖/๒ 
 
การผลิต มีหมวดการค้าการบริการ เราจะมองเห็นอยู่อย่างหนึ่งว่าหมวดการค้าเป็นหมวด 
ท่ีง่ายนะครับ และมีการค้าปลีกค้าส่งอยู่ถึง ๒,๒๐๐ กว่าล้านบาท แล้วถึงแม้ว่าการค้าในยุค 
ปีสองปีมานี้ ค่าขนส่งทางเรือท่ีส่งสินค้าออกไปยังยุโรป ไปทางอเมริกา ไปทางไหน ๆ มันมี 
ค่าระวางการขนส่งท่ีสูงมากแล้วการค้าการขายก็มีการกีดกันเยอะแยะ มันก็การค้าการขาย
ล าบาก ผมก็อยากจะชี้เป้าว่าการค้าการขายเหล่านี้มันสามารถเพิ่มขึ้นง่าย ๆ ถ้าท่านจะ 
หันมาเอาใจใส่พื้นท่ีติดชายแดนของประเทศไทยซึ่งมีท้ังหมดอยู่ประมาณ ๓๗ ด่านชายแดน
ของประเทศไทยนะครับ รวมแล้วก็จะเกี่ยวกับพื้นท่ีประมาณ ๓,๖๐๐ กว่าหมู่บ้านประมาณ 
๑๒๙ อ าเภอ มันจะมีมูลค่าการค้าขายท่ีมากมายโดยท่ีการค้าขายเหล่านั้นรัฐแทบจะไม่ต้อง
ลงทุนอะไรเลย เพียงแต่ให้ความเอาใจใส่  สนับสนุนผู้ประกอบการรายเล็ก รายย่อย  
ท่ีท าการค้า ท่ีซื้อสินค้า และส่งสินค้าต่าง ๆ ไปให้ประเทศเพื่อนบ้าน เราก็จะได้เกิดการจ้างงาน  
เกิดคนท่ีมีงานท ามากขึ้น มีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น ท่ีจริงแล้วในกระบวนการเอสเอ็มอี 
(SMEs) เขาประเมินกันไว้ว่าเงินท่ีได้เข้าไปสู่กระบวนการนี้นะครับ เงิน ๑ ล้านบาทน่าจะ
ขยายออกมาเป็น ๖ ล้านบาท เพราะว่ามันเกิดการหมุนเวียนภายใน ๖ เดือนมีการจ้างงาน
มากขึ้น มีซัปพลายเชน (Supply Chain) ท่ีต่อกัน แล้วก็มีเศรษฐกิจท่ีหมุนเวียน แล้วก็ไม่ได้
หมุนเวียนอยู่ในกรุงเทพมหานคร จะหมุนเวียนไปในท่ัวประเทศ ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้  
ผมจึงอยากจะขอพูดว่าพวกเราพรรคเพื่อไทยมีเจตนาท่ีดีต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชน  
เราเห็นว่างบประมาณนี้เป็นสิ่งท่ีส าคัญต่อประเทศ เราก็อยากจะให้งบประมาณผ่านไป 
ให้ตรงเป้า และเป้าท่ีผมจ ากัดตัวเองให้พูดอยู่ แค่ขอบเขตเรื่ องของตัวคนตัวเล็กซึ่ งเป็น 
ฐานรากของประเทศโดยวิธีง่าย ๆ -------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๐๗/๑ 
 

 
 
 
 



๒๒๑ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     รัศมี ๑๐๗/๑ 
 
ขอให้รัฐบาลหันมาเอาใจใส่ช่วยบูรณาการให้คนตัวเล็กเหล่านี้ ได้  การบูรณาการ
กระทรวงการคลังน่าจะเป็นตัวหลัก กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงานมีหน้าท่ีต้องท า แต่ถ้ากระทรวงการคลังเป็นต้นแบบ
ช่วยงบประมาณโดยทางตรงโดยวิธีหนึ่งวิธีใด แล้วก็ออกแบบของการงบประมาณส่งไปยัง 
สสว. ส่งไปยัง บยส. ส่งไปยังแหล่งทุนท่ีสามารถจะเป็นโครงการท่ีจะเอื้อให้พวก 
ผู้ประกอบการท่ีคิดงาน ท่ีต่อเติมงานแล้วเขาสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ ผมอยากจะ
ยกตัวอย่างกับพวกเกษตรกรท่ีผมเคยเจออยู่ในจังหวัดสุรินทร์ ท่ีเขาเรียกตัวเองเพราะว่า  
ยัง สมาร์ต ฟาร์มเมอร์ (Young Smart Farmer) พวกคนเหล่านั้นบางคนเขาไปคิดถึงเรื่อง
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหาร แต่พอเขาต้องการท าได้ท าดีขึ้นมา  
แต่ต้องการเงินลงทุนเพ่ือท าโรงงานกระป๋อง เพ่ือผลิตกระป๋อง เพ่ือผลิตหีบห่อ เพ่ือจะส่งออก
ไปต่างประเทศ ซึ่งพวกคนเหล่านั้นมีความรู้มีทักษะท้ังเรื่องดิจิทัล อิโคโนมี (Digital 
Economy) สามารถส่งหาลูกค้าได้ แต่จนด้วยเกล้าว่าเขาไม่สามารถเข้าหาแหล่งทุนได้  
ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณโดยตรง หรือแม้แต่งบประมาณท่ีเกิดจากการกู้ยืมก็ไม่สามารถเข้าได้ 
เพราะเป็นท่ีรู้กันว่าแม้แต่การช่วยเหลือซอฟต์โลน (Soft Loan) ของเราจากงบประมาณ 
พ.ร.ก. เงินกู้ล้านล้านบาทท่ีจะช่วยให้คนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งก็ปรากฏว่าเขาก็ไม่สามารถ 
เข้าด้วยเงื่อนไขทางการเงินการคลังและระบบเศรษฐกิจท่ีเรายึดอยู่กับตัวเลขท าให้คน 
ตัวเล็กนั้นไม่สามารถเข้าถึงแหล่งได้ โจทย์มันคือว่างบประมาณจะต้องปรับปรุงให้ตรงเป้า  
ให้ตรงประสิทธิภาพ ให้คนตัวเล็กสามารถได้รับการดูแล ดูแลโดยตรงทางหนึ่ง อีกทางหนึ่งก็
ดูแลด้วยการช่วยให้พวกเขาเข้าถึงแหล่งทุนได้แล้วเป็นก าลังของประเทศได้ ถ้าท าได้เช่นนั้น
ง่าย ๆ ถ้าท าได้เช่นนั้นเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แล้วถึงแม้ว่าเรา
จะไม่สามารถไปเป็นเพาเวอร์ (Power) ใหญ่ ๆ อยู่ในสังคมของโลกได้ แต่อย่างน้อยท่ีสุด 
คนในประเทศไทย คนเล็กคนน้อย คนยากคนจนจะลืมตาอ้าปากและมี เงินทุนหมุนเวียน 
แล้วก็จะเป็นก าลังท่ีส าคัญของประเทศต่อไปครับ เนื้อหาสาระท่ีผมพูดอันท่ีจริงมีเยอะ 
แต่เมื่อสักครู่มี เสียงออดดังขึ้นแล้ว ผมก็คงจะพูดว่าผมไม่สามารถท่ีจะยกมือให้กับ
งบประมาณปีนี้ได้ ท่ีจริงเป็นผู้แทนมาก็หลายปีแล้ว ทุกปีก็จะยกให้ทุกปีแต่ปีนี้ก็คงจะไม่ขอ
ยกให้เพราะว่ารัฐธรรมนูญมันขวางอยู่ ไม่สามารถจะไปแปรญัตติงบประมาณให้มันตรงเป้าได้ 
อยากจะให้รัฐบาลซึ่งถ้าหากว่าไม่ผ่านผมเชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็คงต้องลาออก แต่คนท่ี  



๒๒๒ 
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รักษาการนายกรัฐมนตรีก็คงจะไปปรับปรุงงบประมาณแล้วเอาเข้ามาใหม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น 
พวกผมก็จะเต็มใจยกมือ แล้วก็ผ่านร่างงบประมาณอันนี้ให้เกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อให้เป็น
ประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป ก็ขอขอบคุณท่านประธานครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านต่อไป
เชิญท่านปดิพัทธ์ หลังจากนั้นผมจะอนุญาตให้ท่านพลเอก ชัยชาญ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกลาโหมชี้แจงนะครับ 
   นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (พิษณุโลก)  :  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ
ผม ปดิพัทธ์ สันติภาดา ผู้แทนราษฎรจากจังหวัดพิษณุโลก เขต ๑ พรรคก้าวไกล ขออภิปราย
ให้ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๖ ในวาระท่ี ๑ ในส่วนท่ีเป็น 
ความจ าเป็นเร่งด่วนของเกษตรกรชาวจังหวัดพิษณุโลกและความจ าเป็นของประเทศไทย 
ใน ๔ เร่ืองด้วยกัน ก็คือน้ า หนี้ ท่ีดิน แล้วก็โรคระบาด ผมไม่สามารถรับหลักการได้เพราะว่า
หลักการท่ีอยู่ในงบประมาณอันนี้เป็นงบประมาณแบบกระจุกตัวท่ีไม่ท าให้จังหวัดพิษณุโลก
ได้รับการแก้ปัญหาเลย แล้วผมจะขอเสนอหลักการท่ีถูกต้องและท าให้งบประมาณนี้สามารถ
แก้ปัญหาและเป็นความหวังของประเทศไทยได้ ท่านประธานครับ ๓ ปีท่ีผ่านมา เกษตรกรไทย 
อยู่เหมือนสภาพตายท้ังเป็น แทนท่ีจะใช้งบประมาณด้านการเกษตรท่ีเมื่อรวมทุกกรม  
ทุกกระทรวงแล้วประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ฟื้นฟูแล้วมอบความหวังให้กับเกษตรกร 
เพียงแต่ว่างบประมาณมันจ าเป็นต้องมีวิสัยทัศน์และมีความเข้าอกเข้าใจประชาชน 
ในนโยบายบ้าง แต่เราไม่สามารถหาเจอได้ ในเล่มงบประมาณนี้เลย เมื่อได้อ่านและ 
ดูรายละเอียดต่าง ๆ แล้ว ผมขอใช้ เวลาว่าการเกษตรท่ีน่าหดหู่ เป็นเรื่องราวท่ีน่า 
เห็นอกเห็นใจ ตั้งแต่ผมเกิดมานี่เราจะต้องใช้งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ล้านบาท เปลี่ยนให้
เป็นความหวังได้ เพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากกระจุกเป็นกระจายและเสริมจากฐานรากไม่ใช่ไป
กระจุกอยู่ท่ีด้านบน ผมขอเข้าเร่ืองเลยนะครับ ------------------------------------------------------ 
 
               - ๑๐๘/๑ 
 
 
 



๒๒๓ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๑๐๘/๑ 
 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
  เร่ืองท่ี ๑ คือเรื่องของน้ า ขอสไลด์ (Slide) เลยครับ ๒ ภาพท่ีผมแสดงต่อไปนี้
แสดงให้เห็นปัญหาน้ าในจังหวัดพิษณุโลกและประเทศไทยได้เป็นอย่างดีว่ามันเป็นนโยบาย 
ท่ีกระจุกรวมศูนย์และถ้าเราถมเงินอีกกี่หมื่นกี่แสนล้านบาทก็แก้ปัญหาน้ าแล้งไม่ได้  
รูปด้านซ้ายนี้นะครับ ผมท่ีใส่เสื้อเขียว ๆ นี้ผมยืนอยู่ท่ีกลางคลองชลประทาน เส้นท่ีเริ่มจาก
เขื่อนนเรศวรไหลมาท่ีต าบลวัดพริกแล้วก็ไหลยาวไปท่ีท่าโพธิ์ ภาพนี้ผมถ่ายเมื่อปลายปีท่ีแล้ว
ชาวนาหว่านข้าวไปแล้วแต่ไม่สามารถใช้น้ าจากคลองชลประทานนี้ได้เลย ข้าวยืนต้นตาย
สิ้นเนื้อประดาตัวเพราะว่าเขื่อนไม่สามารถปล่อยน้ ามาให้ได้ แต่เมื่อไปดูรูปด้านขวาบน ดูจาก
พาดหัวข่าวเลยครับ อยู่หน้าเขื่อนนเรศวรแท้ ๆ  ยังแล้ง ชาวพิษณุโลกฮือจี้ชลประทานปล่อยน้ า 
เข้ามา เรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่บางปีนะครับ แต่เดือนเมษายนทุกปีชาวนาท่ีอ าเภอบางระก า 
จะต้องไปยืนท่ีหน้าเขื่อนแบบนี้ล่ะครับและขอน้ ามาให้พวกเขาใช้บ้างท้ังท่ีเขื่อนอยู่ท่ีบ้านของ
พวกเขาเอง ฟังแล้วมันตลกใช่ไหมครับ และท่านประธานรู้ไหมว่ากว่าจะได้น้ ามาใช้งาน ๑ ไร่นี ้
กรมชลประทานต้องใช้เงินถึง ๑๒๖,๐๐๐ บาทกว่าจะได้น้ ามา ๑ ไร่ และกรมชลประทาน 
ถมเงินไปขนาดนี้แล้วคนพิษณุโลกยังยากล าบากแบบนี้แสดงว่านโยบายและวิธีการใช้
งบประมาณมีปัญหา 
  ปัญหาต่อมาก็คือประเด็นของสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงหรือไคลเมตเชนจ์ 
(Climate Change) ตอนนี้ฤดูการเปลี่ยนแปลงหมดแล้วครับท่านประธาน พอฝนตกและ
เขื่อนเก็บน้ าไม่ได้ สิ่งท่ีกรมชลประทานพูดมีอย่างเดียวก็คือฝนมันตกท้ายเขื่อน ฝนตก 
ท้ายเขื่อนแล้วเป็นอย่างไรครับ ก็เก็บน้ าไม่ได้น้ าก็ไหลมาท่ีภาคกลางหมด ชาวพิษณุโลก 
ก็แห้งแล้งเหมือนเดิม 
  ค าถามต่อมาก็คือว่าแล้วถ้ามันมีไคลเมตเชนจ์ (Climate Change) แล้วเรา 
ยังพึ่งพาโครงการขนาดใหญ่ต่อไป แล้วมีการเปลี่ยนแปลงของน้ าฝนต่อไปเราจะท าอย่างไรครับ 
ไม่ว่าจะมีเขื่อนอีกกี่เขื่อน อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่อีกกี่อ่าง จะมีคลองผันน้ าอย่างไร เราก็ควบคุม 
น้ าฝนไม่ได้เราต้องเปลี่ยนโมเดล (Model) ในการกระจายน้ านะครับ แล้วพอแม่น้ าน่านแห้ง 
แม่น้ ายมแห้ง สิ่งท่ีตามมาก็คือว่าประชาชนท่ีอยู่ในเมืองก็จะต้องใช้น้ าประปาท่ีขุ่นและตลิ่ง
แม่น้ าก็ทรุดพัง ถนนบ้านเรือนเสียหาย เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาของ  
 



๒๒๔ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๑๐๘/๒ 
 
โครงการขนาดใหญ่ไม่ได้มีแค่ความไม่มีประสิทธิภาพ แต่มันล่าช้าซ้ าซ้อนและมีประเด็น 
ความโปร่งใสท่ีต้องตั้งค าถามด้วย 
  สไลด์ (Slide) ต่อไปครับ ผมยกตัวอย่างการศึกษาของกรมชลประทาน 
พอเราเจอว่าเราไม่สามารถเก็บน้ าท่ีจังหวัดพิษณุโลกได้ใช่ไหมครับ ก็จะสร้างเขื่อนท่ีท้ายเมือง 
เพื่อสามารถรักษาน้ าให้กับเกษตรกรแล้วก็ชาวเมืองพิษณุโลกได้และถ้าสามารถสร้างเขื่อน  
ท่ีท้ายเมืองได้ก็จะแก้ปัญหาตลิ่งทรุดพังได้ รูปข้างบนนี้นะครับอันนี้เกิดท่ีกลางเมืองพิษณุโลกเลย 
ตลิ่งพังจนถนนรถยนต์แทบจะผ่านไม่ได้แล้ว รูปข้างล่างนี้คือกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กรมโยธาธิการและผังเมืองก็จะสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังท่ัวประเทศเลยนะครับ ท่านไปเปิด  
ในเล่มงบประมาณได้และใช้งบประมาณท่ีศึกษานี้หน่วยงานละหลายร้อยล้านบาทศึกษา  
พร้อมกันครับโดยไม่คุยกัน สรุปแล้วถ้ากรมชลประทานท าเขื่อนได้ตลิ่งก็ไม่ทรุด แต่พอตลิ่ง 
ไม่ทรุดกรมโยธาธิการและผังเมืองก็สร้างตลิ่งเพิ่ม  และซากปรักหักพังแบบนี้ เกิดขึ้น 
ท่ัวประเทศ ผมรีวิว (Review) ข่าวให้ฟังเร็ว ๆ นะครับ ผู้แทนทุกคนก็อยู่ท่ีนี่ อย่างท่ีแม่น้ ามูล
ตลิ่งพังนี้ยาวนานกว่า ๒ ปี ไม่ใช่ตลิ่งพังนะครับอ้ายเขื่อนนี้พัง ไร้หน่วยงานเข้าไปดูแล 
ท่ีจั งหวัดหนองคายเขื่อนป้องกันตลิ่ งล าน้ าห้วยหลวงก็ทรุดพังเสียหายกว่า ๗๐ เมตร 
ไม่มีการซ่อมแซม ท้ังหมดเหล่านี้ท าให้เห็นว่าโครงการขนาดใหญ่ท่ีทุ่มลงไปแต่เต็มไปด้วย
ความล่าช้า ซ้ าซ้อนและความโปร่งใสท่ีเรามีแต่ค าถามเต็มไปหมดว่าจะมีไปเพื่ออะไร แบบนี้
ท าให้มีปัญหาในการใช้งบประมาณ นอกจากโมเดล (Model) การจัดการน้ าแบบกระจุกนี้ 
จะท าให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพแล้ว มันยังท าให้เกิดระบบมาเฟีย (Mafia) น้ าด้วยครับ
ท่านประธาน ก็คือระบบท่ีมือใครยาวสาวได้สาวเอา คนต้นน้ าท่ีเขื่อนนเรศวร ท่ีเขื่อนแควน้อย 
บ ารุงแดนไม่เคยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ าเลย จังหวัดพิษณุโลกก็ขนาบไปด้วยเมือง
เจ้าพ่อท้ังนั้นจังหวัดข้างเคียงมีประตูระบายน้ า ทีนี้เมื่อกลัวว่าจังหวัดตัวเองจะน้ าท่วมก็ปิด
ประตูน้ า น้ าก็จะมาท่วมท่ีบางระก า จังหวัดพิษณุโลกแทน พอจังหวัดตัวเองน้ าไม่พอก็เปิด
ประตูน้ า น้ าจากเขื่อนนเรศวรก็ไปใช้ท่ีจังหวัดอื่น แล้วไม่ได้มีเจ้าพ่อแค่จังหวัดเดียวนะครับ 
ลงไปดูภาคกลางนี้เจ้าพ่อท้ังนั้นเลย เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ได้อยู่ ท่ีว่าประชาชนท่ีไหน
จ าเป็นต้องได้น้ าแต่อยู่ ท่ีว่าใครสามารถต่อตรงไปท่ีส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติได้ 
หรือเปล่า ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
               - ๑๐๙/๑ 



๒๒๕ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๑๐๙/๑ 
 
นี่คือระบบของมือใครยาวสาวได้สาวเอา เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การจัดการน้ าแบบกระจุกให้เป็นกระจายได้ เรื่องนี้อย่างไรก็เต็มไปด้วยคอร์รัปชัน  
ท่านประธานครับปัญหาต่อมาก็คือว่าเมื่อเราไปดูงบประมาณในการจัดการพื้นท่ีนอกเขต
ชลประทานรับไม่ได้เลย เป้าหมายหมายของโครงการในพื้นท่ีเขตนอกชลประทานมีรวมกัน
เพียงแค่ ๑๕๐,๐๐๐ ไร่ คิดเป็น ๐.๑๔ ของเกษตรน้ าฝนท่ัวประเทศ เพราะฉะนั้นเราต้องใช้
เวลาเท่าไรครับท่านประธานกว่าท่ีเกษตรกรท่ีอยู่นอกชลประทานจะมีน้ าใช้ ๗๑๕ ปี เราถึง
จะสามารถมีน้ าให้เพียงพอส าหรับเกษตรกรนอกชลประทาน ท่านประธานครับ เรื่องนี้  
มีปัญหาแน่นอน ท้ัง ๆ ท่ีเมื่อเราไปดูงบในการสร้างโครงการขนาดเล็กในเขตพื้นท่ี 
นอกชลประทานเทียบกับของกรมชลประทานท่ี ๑๒๐,๐๐๐ นั้นนอกชลประทานใช้เพียงแค่ 
๒๕,๐๐๐ บาทต่อไร่เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นผมขอน าเสนอว่านอกจากเราต้องคว่ าหลักการ
ของวาระหนึ่งในงบประมาณนี้แล้วเราต้องตั้งหลักการของการจัดการน้ าใหม่จากกระจุก 
ให้เป็นกระจายนะครับ สไลด์ (Slide) ครับ เพราะฉะนั้นพรรคก้าวไกลขอเสนอให้ตั้ง
งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท ต่อ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นงบประมาณรวม ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท 
แล้วกระจายให้กับคณะกรรมการลุ่มน้ าร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ เป็น
ผู้รับผิดชอบเป้าหมายคือเพ่ือให้เกษตรกรนอกเขตชลประทานเกิดพื้นท่ีเก็บน้ า ๔ ล้านไร่ต่อปี 
และครอบคลุมได้ภายใน ๒๒ ปี แทนท่ีจะเป็น ๗๑๕ ปี สไลด์ (Slide) ลงครับ ท่านประธานครับ  
นี่คือเรื่องน้ าล้มเหลวไป ๑ เรื่องแล้ว เราไปดูเรื่องหนี้ครับท่านประธาน ความทุกข์สาหัสของ
พี่น้องเกษตรกรก็คือเรื่องหนี้ เพราะในการท าเกษตรภายใต้รัฐบาลชุดนี้มันยิ่ งท ายิ่งจน 
สูญเสียท่ีดิน สูญเสียทรัพย์สิน ปุ๋ยแพง ราคาถูก ข้าวถูก เกิดหนี้มหาศาลท้ังในและนอกระบบ 
เกิดภัยธรรมชาติ น้ าแล้ง น้ าท่วม ซ้ าแล้วซ้ าอีก แต่ท่านประธานรู้ไหมครับตอนนี้ปัญหาหนี้
ของเกษตรกรตอนนี้มูลค่าสูงถึง ๑.๘ ล้านล้านบาทเข้าไปแล้ว ๑.๘ ล้านล้านบาทนี้ถามว่า
รัฐบาลรู้ไหมครับว่ามีปัญหาหนี้ใหญ่ขนาดนี้ ค าตอบคือรู้ แล้วเรามาดูกันครับว่ารู้แต่จัด
งบประมาณอย่างไร สไลด์ (Slide) ขึ้นครับ ไปดูส่วนของ ธ.ก.ส. ก่อนนะครับ ธ.ก.ส.  
มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน นี่เจ้าหนี้รายใหญ่ใช่ไหมครับ ส าหรับเกษตรกร 
ท่ีประสบภัยธรรมชาติ เท่านั้นนะครับ และช่วยแค่ ๑ ,๕๐๐ คน ตั้ งงบประมาณไว้  
๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ช่วยเขาได้คนละ ๑,๐๐๐ บาทครับ แต่ว่าดูหนี้เขาสิครับ ลูกหนี้มี  
 



๒๒๖ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๑๐๙/๒ 
 
๔.๘ ล้านคน ยอดหนี้รวม ๑.๖ ล้านล้านบาท หนี้เฉลี่ย ๒๙,๐๐๐ บาทต่อราย เขามีหนี้เกือบ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ช่วยเขา ๑,๐๐๐ บาทอันนี้ล่ะครับโครงการปลดหนี้ ไปดูกรมส่งเสริมการเกษตร 
สมาชิกตั้งงบไว้ ๒๑๓ ล้านบาทต่อสมาชิก ๓๕๐,๐๐๐ คน ช่วยได้คนละ ๖๐๐ บาท แต่ไปดู
ลูกหนี้สหกรณ์การเกษตร ๑ ล้านราย ยอดหนี้รวมเกือบ ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เขามีหนี้เฉลี่ย 
๑๘๐,๐๐๐ บาท ช่วยเขา ๖๐๐ บาท โทษนะครับมันขึ้นครับ คือแบบว่าแล้วแบบนี้มันจะ
เรียกว่าเราช่วยเกษตรกรได้อย่างไรครับ ปัญหาหนี้เขา ๑.๘ ล้านล้านนะครับ ถ้าเราไม่มี
มาตรการอื่นท่ีจะช่วยเกษตรกร ตอนนี้เกษตรกรจะสูญเสียท่ีดินท้ังหมดไป กลายเป็นหนี้เสีย
เอ็นพีแอล (NPL) เกษตรกรท่ีอายุ ๗๐  ๘๐ เขาไม่มีแรงท่ีจะมาท าการเกษตรแล้วก็ใช้หนี้ได้
กลายเป็นหนี้ ท่ีทบแล้วทบอีก สุดท้ายก็จะมีนายทุนซื้อท่ี ไปท้ังหมด และปัจจัยการผลิต 
หรือเกษตรกรไทยก็จะตกอยู่ในมือของนายทุน ท่านประธานครับปริมาณหนี้ของเกษตรกรไทย
จากปี ๒๕๕๘ ท่ีคุณประยุทธ์ยึดอ านาจใหม่ ๆ นี่มันเริ่มต้นอยู่ท่ีประมาณ ๑๑๗,๐๐๐ บาท 
ต่อครัวเรือน แต่คุณประยุทธ์ท างามหน้านะครับอยู่มา ๘ ปี ตอนนี้เพิ่มขึ้น ๒.๓ เท่าครับ 
อยู่ท่ี ๒๖๙,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน แต่ในขณะท่ีจัดงบประมาณแบบนี้ครับท่านประธาน 
แล้วจะให้เกษตรกรมีหน้าเรียกท่านว่านายกรัฐมนตรีได้อย่างไร ข้อเสนอของพรรคก้าวไกลครับ 
แทนท่ีเราจะเอาเงินแค่เล็ก ๆ น้อย ๆ ไปแก้แบบนั้นเราทุ่มไปเลยครับ เงินทุนปรับโครงสร้าง
หนี้เกษตรกร เติมไปเลย ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท ไม่ใช่ไปใช้หนี้ให้นะครับ ไม่ใช่นะครับ แต่เรา
สามารถมีวิธีอื่นท่ีสามารถจะแก้หนี้ให้เกษตรกรและรักษาท่ีดินเขาไว้ได้ ผมยกตัวอย่างเช่น 
เราจะจับกลุ่มท่ีเกษตรกรสูงอายุขึ้นไปก่อนเลย จ านวนท่ีมีอยู่ตอนนี้คือ ๓๗๒,๐๐๐ ราย 
มีเงินคงค้างอยู่ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ------------------------------------------ 
 

- ๑๑๐/๑ 
 
 
 
 
 
 



๒๒๗ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๑๑๐/๑ 
 
แล้วก็เป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีเป็นหนี้เสียและก าลังจะสูญเสียท่ีดิน นี่คือกลุ่มเปราะบางท่ีเราต้อง
ช่วยเขาในการปลดหนี้ก่อน แทนท่ีเราจะบอกว่าให้เขาไปปลูกพืชตามท่ีรัฐบาลแนะน า  
แล้วเอาเงินมาใช้หนี้หรือไปพึ่งพาโครงการอย่างเช่นประกันรายได้อย่างเดียว ซึ่งตอนนี้ 
ยิ่งประกันต่อเนื่องยาวนานปัจจัยการผลิตยิ่งขึ้นตามจนกลายเป็นปัญหาท่ีซับซ้อนมากขึ้น  
เราเอาท่ีดินของเขาประมาณครึ่งหนึ่ง รัฐบาลจัดงบเลย แล้วเอาท่ีดินส่วนหนึ่งมาเช่าเพ่ือปลูก
ไม้ยืนต้นมูลค่าสูง เกษตรกรไม่ต้องรับความเสี่ยง รัฐบาลจัดหาหน่วยงานท่ีจะเข้าไป
รับผิดชอบเรื่องนี้ และถ้าเกษตรกรท่ีอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป ๓๐๐,๐๐๐ กว่าราย ให้ท่ีดินครึ่งหนึ่ง
ของเขาในการท่ีจะปลูกไม้มูลค่าสูงและชดเชยหนี้ของพวกเขาได้ ประเทศไทยจะมีพื้นท่ีป่า
เพิ่มขึ้น ๒.๕-๓ ล้านไร่ทันที ท่านประธานครับ นี่เพียงแค่ตัวอย่างเดียวเราก็ยังเห็นความหวัง
และความเป็นไปได้ในการแก้หนี้เกษตรมากกว่าเรามีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีปล่อย
เกษตรกรตามยถากรรมแบบนี้  เพราะฉะนั้นเรารับหลักการพวกนี้ ไม่ได้หรอกครับ  
ท้ังไร้วิสัยทัศน์ แล้วก็ไร้หัวใจ ท่านประธานครับ เราผ่านเรื่องน้ า แล้วก็เร่ืองหนี้ไปแล้วนะครับ 
เรามาดูกระดุมเม็ดแรกท่ีหัวหน้าพิธาผมอภิปรายไว้ดีกว่าก็คือเรื่องของท่ีดิน โจทย์หลัก  
ของเรื่องท่ีดินก็คือการพิสูจน์เอกสารสิทธิท่ีอ าเภอวังทองแล้วก็เนินมะปราง แล้วก็จังหวัด
พิจิตรเป็นแหล่งปลูกมะม่วงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยท่ีหนึ่ง แต่ประชาชนท่ีนั่นกว่า ๒๐,๐๐๐ 
ครอบครัวไม่มีที่ดินท ากิน เมื่อพวกเรามารวมกับอีก ๑๓ นิคมสหกรณ์ท่ัวประเทศ ๓๐๐,๐๐๐ 
ครอบครัวไม่มีท่ีดินท ากิน ท้ังท่ีพวกเขาท ากินมาก่อนท่ีจะมีกฎหมายเสียอีก เอกสารท่ีอยู่ใน
มือผมอีกอันหนึ่งอันนี้มาจากต าบลปลักแรด อ าเภอบางระก า ประชาชนกว่า ๒๐๐ ครัวเรือน 
ประสบปัญหาในการออกเอกสารสิทธิท่ีดินท ากินในเขต น.ส.ล. พวกเขาอยู่และอาศัย  
ท าประโยชน์มายาวนานแต่พวกเขาได้แค่หนังสืออนุญาตให้ใช้ได้ชั่วคราวเท่านั้น แล้วเป็น
ท่ีดินจ านวน ๒ งาน แก้ไขปัญหาความยากจน แล้วก็มีแต่ข้อบังคับห้ามท าโน่นท านี่เต็มไปหมด 
วิธีการแก้ไขท่ีดินแบบนี้ไม่มีทางแก้ปัญหาได้ครับ 
  มาดูเรื่องของงบประมาณ ปัญหาของเกษตรกรท่ีมีปัญหาเรื่องท่ีดินท ากิน 
และมีข้อพิพาทกับรัฐ ตอนนี้ ๑.๒ ล้านรายท่ัวประเทศ แต่จัดงบประมาณไว้แก้ไขข้อพิพาท
ท่ีดิน ๑๘๙ ล้านบาท ท่านประธานครับ ๑.๒ ล้านบาท ปีหนึ่งแก้ได้ ๑,๓๐๐ คน ใช้ ๑,๐๐๐ ปีครับ  
เราถึงจะสามารถแก้ไขปัญหาท่ีดินให้พี่น้องเกษตรกรได้ ถ้าพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาล  
เรื่องนี้ต้องจบใน ๕ ปี เราเสนอเลยว่าพิสูจน์เอกสารสิทธิทุ่มไปเลย ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท  



๒๒๘ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๑๑๐/๒ 
 
เลิกซื้ออาวุธ เลิกซื้อ ฮ ตัดงบราชการบางส่วนท่ีไม่จ าเป็นแล้วมาแก้ไขปัญหาท่ีดิน 
ให้เกษตรกร ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทนี่จิ๊บ ๆ ครับ ๕ ปีจบปัญหาเรื่องนี้ได้ทันที ถ้าเราสามารถ
ปลดล็อกท่ีดิน น้ า หนี้ และเราใช้หลักการท่ีเรารับเรื่องรัฐสวัสดิการหรือบ านาญถ้วนหน้า 
ไปได้แล้ว อนาคตของเกษตรกรไทยจะสว่างขึ้นอย่างชัดเจน  
  สไลด์ (Slide) ต่อไปครับ อันนี้ เป็นโมเดล (Model) ท่ีเราจะผลักดันให้
เกษตรกรของเรานั้นก้าวไกลก้าวหน้าขึ้นได้ ตอนนี้ทุกคนส่วนใหญ่อยู่ในตลาดดั้งเดิ มก็คือ 
ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าต่ าด้วยวิธีการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม แต่ถ้าเราสามารถ
ปลดล็อกท่ีดิน ปลดล็อกหนี้ ปลดล็อกแหล่งน้ าได้แล้วเติมสวัสดิการถ้วนหน้าไป พวกเขา  
ไม่ต้องท านา ท าสวนเพื่อใช้หนี้อีกต่อไปแล้ว พวกเขาจะสามารถมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น  
ถ้าเขาอยากจะปลูกน้อยลงแต่ปลูกพืชท่ีมีมูลค่าสูงขึ้นเพราะรับความเสี่ยงได้ก็จะสามารถ
เคลื่อนท่ีด้านล่างคือตลาดท้องถิ่นได้ ถ้าพวกเขาคิดถึงลูกหลานท่ีจะกลับมาท านา ท าไร่  
และสามารถท่ีจะยกระดับการผลิตใช้เทคโนโลยีท่ีดีขึ้นและการตลาดท่ีดีขึ้นพวกเขาสามารถ
ชิฟต์ (Shift) ไปด้านขวาได้ ก็คือตลาดแข่งขันท่ีพวกเขาสามารถจะเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็น
เกษตรกรมืออาชีพ ท่านประธานครับ ไม่ว่าเราจะอบรมสมาร์ตฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) 
สมาร์ตฟาร์ม (Smart Farm) อะไรก็แล้วแต่ แต่พวกเขาติดล็อกท่ีดินอยู่พวกเขาจะไปสมาร์ต 
(Smart) ได้อย่างไร ถ้าติดล็อกหนี้อยู่จะไปสมาร์ต (Smart) ได้อย่างไร ติดล็อกน้ าอยู่จะแห่นางแมว 
หรือครับ ท่านประธานครับ สมาร์ตฟาร์มเมอร์  (Smart Farmer) สมาร์ตฟาร์ม (Smart Farm)  
เกษตรแห่งอนาคตจะท าได้ เราต้องปลดโซ่ตรวนพันธนาการออกคือท่ีดิน หนี้สิน แหล่งน้ า
แล้วเติมรัฐสวัสดิการเข้าไป ผมจ าได้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ หัวหน้าพิธาผมนี่ อภิปรายเรื่องของ
การเกษตรแห่งอนาคตเอาไว้ กระดุม ๕ เม็ดเริ่มต้นด้วยท่ีดิน ท่านอนุพงษ์ยังบอกเลยว่าดี
เดี๋ยวจะเอาไปลองท าดู ตอนนี้ยังไม่ติดสักกระดุมเลย เสื้อผ้าเกษตรกรขาดหมดแล้วครับ 
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมและพรรคก้าวไกลรับหลักการไม่ได้ และถ้าท่านไม่น าหลักการท่ีถูกต้อง
ไปใช้แล้วยังขวางพวกเราท า ท่านก็ออกไปเถอะครับ สงสารเกษตรกรพวกเราจะได้เข้ามา
พัฒนาประเทศสักที -------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๑๑/๑ 
 



๒๒๙ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๑๑๑/๑ 
 
  อันสุดท้ายก็คือเรื่องงบประมาณเรื่องโรคระบาดสัตว์ สไลด์ (Slide) ขึ้นเลยครับ  
ผมสรุปง่าย ๆ เลย ไม่รู้ร้อนรู้หนาว ไม่แคร์ (Care) อะไรท้ังสิ้น ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ 
เจอโรคระบาดท้ังลัมปี สกิน (Lumpy Skin) เจอโรคระบาดท้ังแอฟริกัน สไวน์ ฟีเวอร์ 
(African Swine Fever) เจอโรคระบาดท้ังกาฬโรคม้า จัดงบน้อยลงกว่าปี ๒๕๖๔ อีก แล้วก็
เติมแต่งบกลางอย่างผิดปกติแบบนี้ ท่านประธานลองดูสิครับ สีส้มก็คือกิจกรรมเฝ้าระวังและ
ป้องกัน ควบคุม ชันสูตรโรคสัตว์ ยิ่งเจอโรคยิ่งเอางบน้อยลง ผมไม่เข้าใจว่ามันใช้หลักการ
อะไรคิดนะครับ มีแต่ยิ่งเจอโรคเราก็ต้องยิ่งยกระดับระบบการเฝ้าระวังให้ดีขึ้น แล้วก็พร้อม
ส าหรับการรับมือโรคใหม่ ๆ ตอนนี้พวกเราก็ต้องเตรียมตัวเจออะไรครับ เตรียมเจอกับ 
มังกพีอกซ์ (Monkeypox) เตรียมเจอกับหวัดนก แล้วก็เตรียมเจอกับอีกหลายโรคท่ีจะเข้ามา
ในประเทศไทยเพราะตอนนี้โลกเปิดอีกแล้ว แต่เรากลับมีงบประมาณท่ีเตรียมไว้ส าหรับ 
การป้องกันโรคเพียงเท่านี้ ผมไปถามเกษตรอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือการขาดแคลนวั คซีน 
โรคพิษสุนัขบ้าตอนนี้รายการผลิตของวัคซีนในโลกนี้ เขาเปลี่ยนไปผลิตโควิด (COVID) กันหมด  
ตอนนี้เราหาซื้อไม่ได้นะครับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในปริมาณเท่าเดิม เราจะเจอการอุบัติใหม่
ของโรคพิษสุนัขบ้า แต่เรารับมือด้วยงบประมาณไร้สาระแบบนี้ ท่านประธานครับ เรื่องแบบนี้คือต่อให้
มันเป็นงบท่ีท ามาตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ แต่ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ เราก็เจอโรคระบาด 
ไม่หยุดไม่ใช่หรือครับประธาน แต่ว่าเรายังปล่อยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงบ 
แบบนี้ได้ ผมคิดว่าแบบนี้ไม่มีความรู้ร้อนรู้หนาวท้ังสิ้น นอกจากจะท าให้พวกเราอยู่ในความเสี่ยง
อันตรายแล้วเรายังมองไม่เห็นอนาคตของเกษตรกรไทยเลย เพราะฉะนั้น ๔ อย่างท่ีผม
น าเสนอไปตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของน้ าเราต้องเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนงบประมาณจาก
กระจุกให้เป็นกระจายให้ได้ ให้เส้นเลือดฝอยของประเทศไทยนั้นมีแหล่งน้ าไปหล่อเลี้ยง
ท้ังหมด ไม่ต้องมาต่อสู้มือใครยาวสาวได้สาวเอาแย่งชิงกันในระบบมาเฟีย  (Mafia)  
ด้วยโครงการใหญ่อีกแล้ว เกษตรกรจนลงทุกปี เลยนะครับ แต่ผู้ รับเหมาท่ีท ากับ 
กรมชลประทานกับกรมโยธาธิการรวยขึ้นทุกปี เราจะปล่อยให้ประเทศไทยเป็นแบบนี้  
หรือครับ กระจายอ านาจสิครับ กระจายงบประมาณไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
กรรมการลุ่มน้ าได้มีรูปแบบในการจัดเก็บน้ าของพวกเขาเอง ๒๕,๐๐๐ บาทต่อไร่น้อยกว่า 
ท่ีกรมชลประทานตั้ง ๕ เท่า ท่ีดินถ้าเรามั่นใจว่าท่ีดินเป็นสิทธิของพี่น้องประชาชนเราต้อง 
ไม่ท าเรื่องท่ีดินเป็นการสงเคราะห์แบบนี้ครับท่านประธาน ท่ีดินคือสิทธิของพี่น้องประชาชน 



๒๓๐ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๑๑๑/๒ 
 
และรัฐบาลจ าเป็นต้องให้สิทธินี้กับพวกเขา ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ๕ ปี ประชาชนท้ังประเทศนี้
มีรอยยิ้มท้ังแผ่นดิน ท่านประธานครับ หนี้สินถ้าเราปล่อยไปเป็นแบบนี้ประชาชนจะมีหนี้สิน
เร้ือรัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเองผมก็ไม่มั่นใจว่าจะอยู่รอดได้อีกนาน
เท่าไรถ้าหนี้เสียเยอะขนาดนี้นะครับ แก้หนี้ให้ได้ด้วยเงิน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท เรามีเงินมาก
พอท่ีจะจัดการเรื่องนี้ ถ้างบประมาณท้ังหมดทั้งประเทศเหล่านี้เป็นช้างป่วยผมบอกได้เลยว่า
กระดูกสันหลังของช้างก็คือชาวนาชาวไร่ตอนนี้กระดูกพวกนี้ผุพังเป็นมะเร็งหมดแล้วครับ  
ถ้าเราแก้ปัญหาพวกนี้เร็ว ๆ นี้ไม่ได้ชะตากรรมของเกษตรกรรายเล็กรายน้อยจะแย่ไปหมด 
ผมและพรรคก้าวไกลไม่สามารถรับหลักการแบบนี้ได้ และถ้าเราสามารถปลดล็อกน้ า หนี้ 
ท่ีดินและแก้ไขโรคระบาดได้พรรคก้าวไกลจะท าให้ชีวิตของเกษตรกรไทยไม่เหมือนเดิม 
อีกต่อไปครับท่านประธาน ขอบคุณครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญท่าน
รัฐมนตรี พลเอก ชัยชาญ ชี้แจงครับ 
  พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพครับ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม 
พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมายจาก  
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้มาชี้แจงเกี่ ยวกับเรื่ องงบประมาณของ
กระทรวงกลาโหมโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณในการจัดหายุทโธปกรณ์ ขออนุญาต 
กราบเรียนท่านประธานไปยังท่านสมาชิกว่าในภาพของงบประมาณกระทรวงกลาโหมนั้น 
คงจะมีท่านสมาชิกได้ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อไปอีกนะครับ แต่ในขั้นตอนนี้เนื่องจากว่า
เมื่อสักครู่ท่ีผ่านมานั้นมีท่านสมาชิกท่านได้กล่าวถึงเรื่องของการจัดหาเครื่ องบินเอฟ ๓๕ 
(F35) ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ว่ากระทรวงกลาโหมมีความจ าเป็นอย่างไรท่ีจะจัดหาเข้ามา
ประจ าการ กระผมขออนุญาตกราบเรียนประธานไปยังท่านสมาชิกครับว่ากองทัพอากาศนั้น
มีภารกิจส าคัญในการป้องกันประเทศ ---------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๑๒/๑ 
 
 



๒๓๑ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๑๑๒/๑ 
 
การรักษาผลประโยชน์ของชาติ อธิปไตยเหนือน่านฟ้าของไทย ภารกิจของกองทัพอากาศนั้น 
เป็นภารกิจท่ีส าคัญท่ีจะรักษาผลประโยชน์ของชาติแล้วก็ป้องกันประเทศ เครื่องมือส าคัญ
ยุทโธปกรณ์ส าคัญของกองทัพอากาศส าคัญหนึ่งก็คือเครื่องบินขับไล่สกัดกั้นโจมตี ซึ่งปัจจุบันนี้ 
ก็มีอยู่หลายแบบแต่ว่าเครื่องบินนั้นส่วนใหญ่ขีดความสามารถนั้นถูกจ ากัด เนื่องจากว่า 
ใช้เวลามาเป็นเวลายาวนาน บางเครื่องได้ใช้เวลามาแล้วถึง ๔๑ ปี เฉลี่ยท่ีมีอยู่นั้นได้ใช้ในการ
ปฏิบัติภารกิจมาแล้วถึง ๒๘ ปี ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องทยอยปลดประจ าการเนื่องจาก 
ไม่สามารถท่ีจะหาชิ้นส่วนอะไหล่เข้ามาทดแทนได้หรือซ่อมบ ารุงได้ หรือซ่อมไม่คุ้มค่า  
ก็จะมีการทยอยปลดประจ าการไปตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ ท่ีผ่านมาจนถึงปี ๒๕๗๔ ซึ่งจะท าให้
กองทัพอากาศนั้นมีเครื่องบินสกัดกั้นโจมตีนั้นอยู่ในระดับไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ 
ซึ่งอาจจะเป็นความเสี่ยงในเรื่องของการป้องกันประเทศได้ ตรงนี้กองทัพอากาศจึงมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องจัดหาขึ้นมาทดแทน ขออนุญาตกราบเรียนว่าการจัดหาเครื่องบินสกัดกั้น
โจมตีนั้นไม่ใช่ว่ามีความต้องการแล้วจะจัดหาได้เลย การด าเนินการจะต้องมีการด าเนินการ
ใช้เวลาประมาณ ๓ ปีเศษถึงจะได้เครื่องบินมา นอกจากนั้นแล้วก็ต้องมีการฝึกก าลังพล  
ฝึกนักบินท่ีจะมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจอีก ๑ ปี เพราะฉะนั้นในการด าเนินการนั้น
กองทัพอากาศก็ได้มีการวางแผนในการจัดหาเป็นระยะ ๆ ไปตามกรอบงบประมาณท่ีมีอยู่ 
ซึ่งในครั้งนี้นั้นตามท่ีท่านสมาชิกได้กล่าวว่าใช้งบประมาณ ๑๓,๘๐๐ ล้านบาทนั้น ท่ีจริงแล้ว
ใช้งบประมาณในภาพรวมประมาณ ๗,๓๘๒ ล้านบาท เราก็ใช้ในปี ๒๕๖๖ นี้ในขั้นต้นคือ 
๗๓๘ ล้านบาทเท่านั้น ต้องเรียนว่าในการด าเนินการนั้นกองทัพอากาศได้จัดท าสมุดปกขาว
และได้มีการวางแผนท่ีจะทดแทนเพื่อให้สอดคล้องกับจ านวนท่ีจะปลดประจ าการไป 
เพื่อด ารงขีดความสามารถของอากาศยานของเครื่องบินขับไล่สกัดกั้นโจมตีไว้ปฏิบัติภารกิจ
ให้ได้ ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเครื่องบินท่ีมีอายุการใช้งานมากนั้นนอกจากประสิทธิภาพ 
จะลดลงแล้วสิ่งส าคัญก็คือเรื่องของความปลอดภัยของนักบิน ซึ่งกว่าจะฝึกนักบิน 
แล้วปฏิบัติการทางยุทธวิธีได้ส าหรับเครื่องบินสกัดกั้นโจมตีนั้นต้องใช้เวลาในการฝึกนักบิน  
ถึงจะมีเทคนิคถึงจะมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีได้ เพราะฉะนั้นตรงนี้ 
ก็ต้องกราบเรียนไปยังท่านสมาชิกว่ากองทัพอากาศได้วางแผนในการด าเนินการตามกรอบ 
งบประมาณท่ีกองทัพอากาศมีแล้วจัดท าเป็นระยะ ๆ ไปเพื่อท่ีจะให้สอดคล้องกับจ านวน  
ท่ีจะต้องปลดประจ าการเพื่อด ารงขีดความสามารถของทัพอากาศในการท่ีจะปกป้องน่านฟ้า 



๒๓๒ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๑๑๒/๒ 
 
ของประเทศเราให้ปลอดภัยตลอดไปต้องกราบเรียน ส่วนในเรื่องอื่น ๆ นั้นหากท่านสมาชิก
ยังมีความสงสัยหรือว่ามีข้อสังเกตเรื่องงบประมาณอย่างไร ผมจะได้กราบเรียนในขั้นตอน
ต่อไป ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ  
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ได้กลับมาขึ้นบัลลังก์เพื่อด าเนินการประชุมต่อไป) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป
นางสาวศรีนวล บุญลือ ขอเชิญครับ  
  นางสาวศรีนวล บุญลือ (เชียงใหม่)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ท่ีเคารพ ข้าเจ้า นางสาวศรีนวล บุญลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่  เขต ๘ 
พรรคภูมิใจไทยเจ้า ข้าเจ้าขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวนงบประมาณ ๓,๘๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ตอนเช้าค าแถลง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของท่าน พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร ข้าเจ้าเป็นตัวแทนพ่อแม่พี่น้อง
ประชาชนก็ได้รับทราบรับฟังแล้วก็ได้อ่านตามท่ีทางท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงไป ส าหรับ
งบประมาณประจ าปีทุก ๆ ปีกว่าจะมาเข้าเล่มบรรจุแสนยากล าบากเหมือนกัน ข้าเจ้าเคยเป็น 
ศอ.บต. เป็น สจ. เป็นท่ีปรึกษา อบจ. กว่าท่ีจะท าโครงการความเดือดร้อนของประชาชน
จะต้องท าหนังสือออกจากหมู่บ้าน กว่าจะท าออกจากหมู่บ้านจะต้องท าประชาคม ------------ 
 

- ๑๑๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๓ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๑๑๓/๑ 
 
เมื่อท าประชาคมแล้วเห็นชอบในมติเรียบร้อยก็ต้องส่งโครงการขอรับงบประมาณไปยังอ าเภอ 
ผ่านไปยังท้องท่ีและท้องถิ่น ท้องท่ีก็คือเทศบาลหรือ อบต. ส่งไปยังอ าเภอ อ าเภอจะต้อง
ส่งไปยังจังหวัด เมื่องบประมาณท่ีมันเกินศักยภาพของท้องท่ีและท้องถิ่นจะต้องส่งงบมาทาง
กระทรวงและทางกรม ตอนนี้เมื่อเอามาเข้าแผนปี ๒๕๖๖ งบประมาณนี้ไม่ใช่ของท่าน 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แม้แต่อย่างใด งบประมาณท่ีจะต้องด าเนินการพิจารณา 
๓,๘๕๐,๐๐๐ ล้านบาทนี้จะต้องไปพัฒนาเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน อันนี้ข้าเจ้า 
ก็ขออภิปรายให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนท่ีอยู่ทางบ้านได้รับทราบ การจัดสรรงบประมาณ
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของประชาชนและสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นท่ีรักของ
ประชาชนจะต้องมีการพัฒนาและเสริมสร้างสังคมกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส อาทิเช่น 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กท่ีได้รับการดูแลและช่วยเหลือจากสวัสดิการภาครัฐอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
ข้าเจ้าท างานให้กับประชาชน ชุมชนตั้งแต่หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอมาถึงแม้กระท่ังจังหวัด 
รัฐบาลท่ีผ่านมาถ้าในใจของคนถ้านึกถึงความดีและมีคุณธรรมจะมองเห็นค่าของคนแต่ความดี 
สิ่งท่ีบ่ดีเราก็ต้องเก็บของเขาไว้ สิ่งท่ีจะต้องเอามาชื่นชมก็คือความดี รัฐบาลทุกรัฐบาลจะขอ
ชื่นชมในการท างานให้กับประเทศชาติบ้านเมืองนะเจ้า รัฐบาลอดีตท่ีผ่านมาข้าเจ้าจ าขึ้นใจว่า 
๓๐ บาทรักษาทุกโรค ข้าเจ้าจ าได้ แต่การท างานจับต้องได้หรือไม่ ข้าเจ้าท างานมา ๓๐ กว่าป ี
ข้าเจ้าก็ยังบ่เคยเห็น แต่ครั้งนี้ข้าเจ้ามาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชน อ าเภอแม่วาง สันป่าตอง 
ดอยหล่อ จอมทอง แต่ข้าเจ้าจับต้องผลงานท่ีจับต้องได้ก็คือถนนดี น้ าไหล ไฟสว่างพูดแล้วก็ท า 
แล้วสิ่ง ท่ีประทับใจท่ีสุดก็คือกระทรวงสาธารณสุข ท่านรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท างานได้สุดยอดและดีเยี่ยม ฟอกไตฟรีทุกกรณี รักษา
โรคมะเร็งฟรี ๓๐ บาทรักษาฟรีได้ทุกท่ี แล้วก็ได้ส่งเสริม อสม. ให้รู้ปัญหาและรู้บทบาท 
หน้าท่ีของตน ท่านรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล ก็ได้เล็งเห็นความส าคัญของ อสม. ก็ดูแล อสม.  
ตั้งแต่อายุ ๑๘-๕๐ ปี ให้มาเรียนฟรี แล้วถ้าจบแล้วให้ไปเป็นผู้ช่วยพยาบาล ถ้า อสม.  
อายุเกินกว่านั้นก็ยังเห็นความส าคัญคือส่งบุตรหลานของท่านเข้ามาเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาล 
เรียนจบแล้วก็มีงานท าได้ ส าหรับปลดล็อกกัญชารักษาโรค สร้างงานสร้างอาชีพ ข้อเสียของ
รัฐบาลปัจจุบันนี้อยากจะเรียนฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลชุดปัจจุบัน ท่านท าความดีท่ีสุด
แล้วแต่ท่านขาดการประชาสัมพันธ์ บ่ว่าทีวี โทรทัศน์ สถานีวิทยุ สื่อโซเชียล (Social)  
เงียบท้ังหมดบ่ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเลยว่าทุกวันนี้ท่านท าความดี 



๒๓๔ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๑๑๓/๒ 
 
อย่างไรบ้าง ท่านจะต้องออกมาประชาสัมพันธ์ว่างบทุกปีท่านท าอย่างไร ขอให้ออกมา
ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบ ข้าเจ้าขอเรียนไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนท่ีรัก
ทุกคนท่ีอยู่ทางบ้านทุก ๆ คน ข้าเจ้าขอให้พี่น้องเพื่อน ๆ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่าน
ขอให้เห็นแก่ประชาชนท่ีเฝ้ารอคอยจากพวกเราสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับพวกเรา
ภูมิใจไทย เราใส่ใจดูแลและรักประชาชนทุกคน เราเดินหน้าท างานพร้อมทุกคน จะเห็นด้วย
กับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในครั้งนี้ 
ประชาชนเดือดร้อนท่ีใดเราพรรคภูมิใจไทยเข้าใจเข้าถึง พูดแล้วท าตลอดนะเจ้า และก็จะท า
ตลอดไป ขอกราบขอบพระคุณท่านประธาน ณ โอกาสนี้เจ้า ขอขอบคุณเจ้า 
 

- ๑๑๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๕ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๑๑๔/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ต่อไป 
คุณอนุรักษ์ บุญศล ขอเชิญครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
  นางอนุรักษ์  บุญศล (สกลนคร)  :  ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ดิฉัน 
นางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เขต ๔ พรรคเพื่อไทย  
ท่านประธานท่ีเคารพคะ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๖
งบประมาณขาดดุล ๓.๑ ล้านล้านบาท ดิฉันมุ่งตรงไปท่ีกระทรวงแรงงาน ๕๐,๐๐๐ 
กว่าล้านบาท ว่ากระทรวงแรงงานนั้นจัดงบประมาณตรงกับแรงงานท่ีตกงานมหาศาลหรือไม่
ค่าแรง ๔๒๕ บาท ดิฉันมาทวงค าสัญญาค่ะท่านประธาน ดิฉันมาทวงค าสัญญาแทน
ประชาชนเมื่อไรจะขึ้นค่าแรงเป็น ๔๒๕ บาท เมื่อใดท่ีท่านผิดค าสัญญา เมื่อสาบานแล้ว 
ท่านบอกว่า ๔๒๕ บาท ฟ้าจะลงโทษโกรธเคือง ฟ้าจะผ่าลงกลางใจของรัฐบาลค่ะ ประชาชน
จะเกลียดชังไปนานแสนนานเลย นั่นคือสไลด์ (Slide) แผ่นท่ี ๒ แล้วค่ะ ท่านประธานคะ
ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานปี ๒๕๖๕ ไม่มีงานก็ไม่มีเงิน ไม่มีเงินก็ล าบากกันท้ังครอบครัว 
คนตกงานค่ะ คนตกงานตามสไลด์ (Slide) แผ่นต่อไปเลย แผ่นท่ี ๓ หรือแผ่นท่ี ๔  
นี่คนตกงานแผ่นนี้รวมกันแล้วเกือบ ๓๐๐,๐๐๐ คน จริง ๆ แล้วกราบเรียนให้ท่านประธาน
ด้วยความเคารพว่าคนท่ีไปลงทะเบียนเป็นคนตกงานนั้นไม่ครอบท้ังประเทศค่ะ บางคน 
ก็ไม่ไปลงทะเบียน แต่ตรงนี้ส านักงานสถิติแห่งชาติลงทะเบียนมาเกือบ ๓๐๐,๐๐๐ คน  
ท่ีตกงาน หมายความว่ากระทรวงแรงงานจัดงบประมาณไม่ตอบโจทย์ผู้ว่างงานในประเทศไทย 
ในขณะนี้ดิฉันให้แกนของฟันเฟืองของแรงงานเป็นรัฐบาล ท่านนายกประยุทธ์เป็นแกน 
ท่ีทรงอ านาจพลังมากท่ีสุด แต่ว่าฟันเฟืองเล็ก ๆ ท่ีเป็นแรงงานไม่สามารถจะสบกันได้  
เพราะแรงงานตกงานอ่อนล้าโรยแรงเต็มทีค่ะ ท่านประธานคะมันก็ไม่สามารถท่ีจะสบกับ
ฟันเฟืองได้ หน้านี้นั้นคนตกงานจ านวนมหาศาลเลยทีเดียว เมื่อแกนของฟันเฟืองเหวี่ยง
แรงงานทุกแรงงานก็กระเด็นออกไปสิคะ เพราะว่าไม่สามารถจะสบกับฟันเฟืองตัวใดได้  
นี่คือคนตกงานค่ะ แล้วเมื่อไรรัฐบาลกับคนตกงานถึงจะเป็นฟันเฟืองท่ีสบกันได้เมื่อนั้นประเทศไทย 
จะรุ่งเรืองเจริญเติบโตไม่มีท่ีสิ้นสุด ไม่เหมือนขณะนี้ท่ีคนตกงานจ านวนมหาศาล แผ่นต่อไปเลยค่ะ 
เมื่อเป็นจ านวนมหาศาลแล้ว ท่านประธานท่ีเคารพคะ มันก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนแรงงาน
เล็ก ๆ ดิฉันอยู่ในกรรมาธิการการแรงงาน วันไหนท่ีมีประชุมกรรมาธิการการแรงงานนั้น  



๒๓๖ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๑๑๔/๒ 
 
น้ าตาอาบหน้าทุกครั้ง เขาเล่าเรื่องการตกงานแล้วต้องดูแลครอบครัวส่งลูกเรียน พ่อแม่ท่ีแก่เฒ่า 
จะต้องเลี้ยงดู ต้องบอกว่าเลือดตาแทบกระเด็นทุกคนน้ าตาไม่เคยแห้งจากใบหน้าผู้ใช้
แรงงานเลยค่ะ ในหน้านี้นั้นดูกราฟสิคะว่าคนตกงานจ านวนเท่าไรเป็นปีคริสต์ศักราช ๒๐๒๐ 
กับ ๒๐๒๑ เอา ๕๔๓ บวกเข้าไปจะเป็นพุทธศักราช นี่คือสอนมาอยู่นมนานกาเล ไม่ได้ยาก
อะไรเอา ๕๔๓ บวกเข้าไป ----------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๑๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๗ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๑๑๕/๑ 
 
พอ ๕๔๓ บวก ๒๐๒๐ ก็เป็น ๒๕๖๓  ๕๔๓ บวก ๒๐๒๑ ก็เป็น ๒๕๖๔ ใกล้ ๆ นี่เองค่ะ 
พอข้อมูลตัวนี้ออกมาแล้วเห็นไหมว่าคนตกงานมหาศาล คนตกงานมหาศาลโดยเฉพาะ
บัณฑิตจบใหม่ ท่านประธานคะบัณฑิตจบใหม่ท่ีจบมาแล้วไม่มีงานท า สไลด์ (Slide) เล่ือนลง
เลยค่ะเพราะว่าหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมาให้ก าลังใจดิฉัน ฉายให้เห็นท่านด้วยนะคะ  
อยู่ตรงหน้าดิฉันนี้เองค่ะ หมายความว่าบัณฑิตจบใหม่ว่างงานเรือนล้านคน เสียดายไหมคะ
รัฐบาลนี้สามารถย่อยความรู้ใหม่ ๆ เป็นจุลินทรีย์ได้ โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง บัณฑิตตกงาน 
เรือนล้านคนแล้วรัฐบาลชุดนี้สามารถท่ีจะย่อยสลายความรู้จากมันสมองไม่มีงานท าและ  
ไม่มีงานท า เดินย่ าเท่าไรก็ไม่มีงานท าเรือนล้านคน เป็นความสามารถท่ีย่อยสลายความรู้ใหม่  ๆ 
เป็นจุลินทรีย์ได้ แก้ปัญหาไม่ได้ความรู้ใหม่ ๆ ก็ถูกย่อยสลายไปด้วยความสามารถของรัฐบาล
ท่ีมือไม่ถึง แม้กระทรวงแรงงานจะพยายามสักเท่าใดก็ตาม ขึ้นแผ่นสไลด์ (Slide) ต่อไป  
ขึ้นแล้วรีบเอาลงเลยค่ะเพราะตอนนี้มันเป็นเวลาท่ีพี่น้องประชาชนของบ้านดิฉันทานข้าว 
ตอนนี้ก าลังจ้องดูทีวี (TV) ว่าแรงงานจะเป็นไปในทิศทางใด กราบเรียนท่านประธาน 
ด้วยความเคารพ เคารพท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจพลังบริสุทธิ์ของดิฉันและพลังบริสุทธิ์ใจ 
ของประชาชนจะน าพาประเทศชาติไปถึงฝั่งฝันได้แน่นอนในรัฐบาลชุดหน้าค่ะ เอสเอ็มอี 
(SMEs) ถ้ารัฐบาลเก่ง แรงงานเก่ง สามารถสร้างเอสเอ็มอี (SMEs) ขึ้นมาได้สักแสนราย 
แรงงานจะเกิดขึ้นประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน แค่แสนรายแรงงานจะถูกจ้าง 
๕๐๐,๐๐๐ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน แต่ในข้อมูลของรัฐบาลจะไม่ถึงแสนคนโดยซ้ าไป ท่านคิด
อะไรอยู่คะ ฉะนั้นแล้วฟันเฟืองตัวน้อย ๆ ก็ไม่สามารถท่ีจะสบฟันเฟืองกันเข้าเพื่อหมุนต่อไป
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ ดิฉันชอบค าคมค าหนึ่ง ถ้าบินไม่ได้ให้วิ่ง วิ่งไม่ได้ให้เดิน เดินไม่ได้ให้คลาน 
คลานไม่ได้ท าอย่างไรก็ได้จะต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าให้ได้ หมายความว่าประเทศไทย  
จะหยุดนิ่งไม่ได้ ท่ีเพื่อนสมาชิกอภิปรายมามากมายนั้นหมายความว่าคืบคลานไปอย่างช้า ๆ 
ท าให้ไม่สามารถท่ีจะพัฒนาคนในประเทศไปได้ แล้วเลือดตาแทบกระเด็นนองหน้า 
ผู้ใช้แรงงาน นองหน้าเกษตรกร นี่คือความเหลื่อมล้ าชนชั้นในประเทศไทยค่ะ ต่อไปค่ะ 
ผลกระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรมในกระทรวงแรงงาน เร่ืองนี้นั้นในกรรมาธิการของดิฉัน 
เวลาท่ีกรรมาธิการแรงงานเวลาท่ีโรงงานปิด ท่านประธานคะ มาทีละ ๔๐๐ คน ให้เข้าไปได้ 
ในกรรมาธิการครั้งละ ๒๐ คน ดิฉันได้ยินเสียงเต้นของหัวใจท่ีสะอื้นถี่ ๆ ท าไมเราจะต้องชอกช้ า 
นานขนาดนี้ค่ะ เราชอกช้ าจากโควิด (COVID) มา ๒ ปี นี่ปี ท่ี ๓ แรงงานยังชอกช้ ากล้ ากลืนอีก 



๒๓๘ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๑๑๕/๒ 
 
ดิฉันเห็นแรงงานท่านหนึ่งบอกว่ามีนายเป็นชาวเยอรมันบอกว่าเงินเดือนดิฉัน ๑๕,๐๐๐ บาท 
ท่านลดมาให้ ๙,๐๐๐ บาททุกคน อยู่ต่อเถอะค่ะอย่ากลับประเทศท่านเลย ดิฉันพร้อมท่ีจะ
รับเงิน ๙,๐๐๐ บาทนี้กับเพื่อนในโรงงานทุกคน ดิฉันได้ยินเสียงหัวใจเขาสะอื้น --------------- 
 

- ๑๑๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๙ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๑๑๖/๑ 
 
ได้ยินเสียงของเขาสั่นเครือ เห็นน้ าตาเต็มสองเบ้าตา นี่คือโรงงานอุตสาหกรรม โรงงาน
อุตสาหกรรม ๒,๖๑๒ โรง ขยายกิจการ ๒๕๕ แห่ง เลิกกิจการ ๖๙๗ แห่ง ตามอะไรกัน 
ก็ไม่ได้ เข้ามาทุกครั้งเดือดร้อนทุกครั้ง ดิฉันอยู่ด้วยทุกครั้ง อย่างน้อยแม้ดิฉันเป็นครูบ้านนอก
จะไม่มีเงินแม้กระท่ังช่วยค่ารถเขากลับบ้าน ดิฉันก็เข้าไปปลอบประโลมว่าต้องอยู่ให้ได้  
เดี๋ยวสักหน่อยมันก็ผ่านไป ต้องอยู่ให้ได้ เราเกิดมาแล้วถ้าเราฆ่าตัวตายทางพุทธศาสนา 
เราจะบาปท่ีสุด แค่นี้ดิฉันก็เป็นก าลังใจให้เขาท่ีสุดของท่ีสุดแล้วค่ะ การย้ายฐานการผลิตจาก
กลุ่มทุนใหญ่ ท้ังเลิกกิจการ ท้ังย้ายฐานการผลิต เพราะค าเดียวเท่านั้นสั้น ๆ ก็คือไม่เชื่อมั่น
ในรัฐบาลที่มาจากรัฐประหาร แล้วสืบต่ออ านาจประชาธิปไตยปลอม ๆ ย้ายกันหมด แล้วคน
ท่ีจบ ป. ๖ ม. ๓ ม. ๖ ต้นทุนชีวิตเขาน้อย เร่มาขายแรงงานในกรุงเทพฯ โรงงานปิดมากมาย
มหาศาลอย่างนี้กลับไปบ้านแหล่งน้ าท่ีอีสานอยู่ไหน ท่านประธานท่ีเคารพค่ะ นั่นคือเสียง
สะอื้นถี่ ๆ ถ้าหัวใจผ่าออกมาได้น้ าตาเขาจะเต็มหัวใจท้ัง ๔ ห้อง ไหลบ่ากันแรงเลยทีเดียวค่ะ 
นั่นคือกระทรวงแรงงานไม่สามารถท่ีจะช่วยอะไรได้เลยแม้จะ ๕๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทก็ตาม 
เพราะมันน้อยนิดเหลือเกิน  
  สไลด์ (Slide) แผ่นสุดท้ายค่ะ กระทรวงแรงงานดูแลแรงงานในวัยชราภาพ
น้อยมาก ๘ ล้าน ต้องบอกว่า ๘ ล้านค่ะ อบรมว่าถ้าคุณยังมีแรงอยู่คุณจะต้องท าอันนี้นะ 
คุณถึงจะไม่เหงา คุณถึงจะมีคุณค่า มันไม่ใช่ค่ะ คน ๖๐ ต้น ๆ สามารถท่ีอยากจะมีก าลัง
แรงกายและสามารถท่ีจะท าให้ตัวเองมีรายได้ขึ้นมาเลี้ยงครอบครัว ดิฉันออกไปเยี่ยม
ครอบครัวหนึ่งก็ถามว่าหนูได้เงินไปโรงเรียนเท่าไรลูก วันละ ๒๐ บาทค่ะ บางวันก็ไม่ได้ 
ท าไมไม่ได้ล่ะคะ เพราะว่าตาหนูไปขุดปู วันไหนขุดไม่ได้หนูก็ไม่ได้ ๒๐ บาท ยังไปขุดปูอยู่ค่ะ 
ถ้าท่านเห็นแวดล้อมของท่านมีแต่คนร่ ารวยมหาศาลเลย แต่ดิฉันเห็นในแวดล้อมของดิฉัน  
มีแต่ความยากล าบาก ความถ่างของความเหลื่อมล้ า กระทรวงแรงงานสามารถท่ีจะท าได้
หรือไม่ ท่านจะมาอธิบายร้อยแปดพันเก้าของโครงการแต่มันไม่ถึงคุณตาท่ีอยู่ในวัยชราภาพ 
ท่ีขุดปูคนนั้น นั่นคือสิ่งท่ีสะเทือนใจเป็นท่ีสุด ดิฉันจึงไม่สามารถท่ีจะรับร่างได้ เพราะว่าสิ่งท่ี
ดิฉันกล่าวมาท้ังหมดนั้นมันท าให้ดิฉันว่าการจัดงบประมาณของรัฐบาลในชุดนี้นั้น  
ไม่เป็นธรรม ไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ าได้ ดิฉันก็เลยบอกว่า ฤาจะให้แรงงานสิ้นแผ่นดินกลบ 
ตะวันชิงภพแรงงานหายมลายหนี ฤาจะเหลือแต่อาวุธยุทธวิธี แผ่นดินนี้จะท้ิงถ่าน 
แรงงานไทยหรือ ขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงค่ะ 



๒๔๐ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๑๑๖/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย  (ประธานสภาผู้ แทนราษฎร)   :   ขอบคุณครับ  
ท่านรัฐมนตรีสุชาติขออนุญาต เชิญเลยครับ 
  นายสุชาติ ชมกลิ่น (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมขออนุญาตสั้น ๆ สัก ๕ นาที  
ก็ขออนุญาตชี้แจงท่าน ส.ส. อนุรักษ์ บุญศล ซึ่งเป็นเสมือนพี่ผม ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ 
ขออนุญาตชี้แจงตัวเลขนิดหนึ่ง เพราะเดี๋ยวพี่น้องประชาชนทางบ้านฟังแล้วเดี๋ยวจะไม่เข้าใจ
ตัวเลขในเร่ืองของนักศึกษาจบใหม่นะครับ ---------------------------------------------------------- 
 

- ๑๑๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๑ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ             รัศมี ๑๑๗/๑ 
 
ท่ีท่าน ส.ส. ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นะครับว่านักศึกษาจบใหม่ว่างงานหรือตกงานเป็นล้าน 
ผมขออนุญาตชี้แจงว่าปีการศึกษาหนึ่ง ปวช. ปวส.ปริญญาตรีปีหนึ่ งประมาณสัก  
๕๐๐,๐๐๐ กว่าคนท่ีจบ ถ้าเปรียบเทียบปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ก็ประมาณสัก ๑ ล้านคนนิด ๆ 
ท่ีจบ แต่ในส่วนหนึ่งตามสถิติท่ีเราเช็ก (Check) จากอุดมศึกษาหรือกระทรวงศึกษา การไป
เรียนต่ออยู่ประมาณสัก ๑๕ เปอร์เซ็นต์ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ในส่วนหนึ่งท่ีผมจะชี้แจง
เพ่ือท่ีจะให้ตัวเลขชัดเจนก็คือว่า ผมเองก็เป็นห่วงไม่แพ้เพื่อนผู้แทนท่ีกล่าว เพราะผมเองก็ไป
วิ่งตัวเลขจากระบบประกันสังคมซึ่งเป็นตัวเลขไอดี (ID) ๑๓ หลัก ผมก็อยากรู้ว่าท่ีสื่อมวลชน
หรือจะเป็นนักวิเคราะห์วิจารณ์ต่าง ๆ ท่ีบอกว่านักศึกษาจบใหม่ตกงานเยอะ ๆ ผมไม่เชื่อ
เพราะว่าตัวเลขจ้างงานมันเยอะนะครับ เยอะเพราะไตรมาส ๑ เฉพาะปี ๒๕๖๕ ไตรมาส
เดียวก็จ้างเป็น ๔๐๐,๐๐๐ กว่าคน ผมก็เลยวิ่งตัวเลขไอดี (ID) ๑๓ หลักว่าอายุ ๒๕ ปีลงมา
จนถึงอายุ ๑๕ ปีผม ๑๕ ปี ผมก็มองเป็นเด็ก ปวช. ปวส. ก็ ๑๘ ปี ๒๕ ปีถึง ๑๕ ปี ผมวิ่งในระบบ
ประกันสังคม ซึ่งไม่เคยผ่านระบบการจ้างงานมาเลย ผมตีว่า ๒ ปีก็คือนักศึกษาจบใหม่
ประมาณ ๑ ล้านคน ไปเรียนต่อมา ๒๐ เปอร์เซ็นต์ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ คน ผมไปวิ่งตัวเลข
ดู ๒ ปีนี้มีคนเข้าระบบการจ้างงาน ๖๘๒,๙๗๙ คนตีเป็น ๘๕.๘๕ เปอร์เซ็นต์ นี่คือตัวเลข
สามารถยืนยันได้จากระบบประกันสังคมไอดี ( ID) ผมขออนุญาตชี้แจงว่านักศึกษาจบใหม่ 
เข้าอยู่ระบบจ้างงานอยู่ ๘๕ เปอร์เซ็นต์นะครับ และในส่วนท่ีกล่าวถึงในเรื่องของการตกงาน 
ผมต้องขอบคุณท่าน ส.ส. ท่ีจะอภิปรายได้พูดถึงเรื่องงบประมาณ เพราะว่างบประมาณ
กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงท่ีมีงบประมาณอยู่เพียงพอและจ ากัดอย่างท่ีท่านได้พูด  
แต่ทีนี้เราขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของข้อมูลนิดหนึ่งว่ากลัวพี่น้องประชาชนทางบ้านได้ฟัง
แล้วเดี๋ยวจะเข้าใจตัวเลขกันผิด ผมก าลังมองว่าตัวเลขการว่างงาน คนเราถ้าจะว่างงานบริษัท
จะต้องมีการชะลอการจ้างงานใช้มาตรา ๗๕ ของกรมสวัสดิการ ผมก าลังเปรียบเทียบว่า 
ปี ๒๕๖๓ เป็นเรื่องจริงเรื่องท่ีเกิดโควิด (COVID) มีการตกงาน ว่างงานเยอะ แต่เรามาตีตื้น
ในปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ เรามาดูในมาตรา ๗๕ นะครับปี ๒๕๖๓ เราเคยใช้มาตรา ๗๕  
กันตั้ง ๔๐๐,๐๐๐ กว่าคนต่อเดือน แต่พอปี ๒๕๖๕ ณ ปัจจุบันนี้ครับ เราใช้อยู่มัน  
๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ คน นี่คือตัวเลขท่ีบ่งบอกในการท่ีจะบอกว่าการท่ีคนเราจะตกงาน 
หรือจะว่างงานต้องใช้มาตรา ๗๕ ในการชะลอการจ้างงานก่อน แล้วผมเรียนว่าช่วงท่ีเกิด 
โควิด (COVID) ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเราได้จัดงาน เราก็เปิดการจ้างงานไประยะเวลา 



๒๔๒ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ             รัศมี ๑๑๗/๒ 
 
กันยายน ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน เราได้จ้างงาน ๒,๔๕๗,๘๐๙ อัตรา เราถึงบอกว่าเราก็ไป
ชดเชยในสิ่งท่ีท่ีตกงานท่ีขาดหายนะครับ ผมก าลังจะบอกขออนุญาตสั้น ๆ ท่านประธาน  
นิดหนึ่งคือ ผมมีตัวเลขให้ดูให้ดูว่า เช่นปี ๒๕๖๔ คนท่ีใช้สิทธิว่างงานทุกกรณี ๓ กรณี 
อย่างเช่นออกจากงานมา ๗๐๐,๐๐๐ กว่าคน แต่คน ๗๐๐,๐๐๐ กว่าคนนะครับ เขาออก
จากงานจริง แต่เขากลับมาอยู่ในระบบประกันสังคม เช่นออกจากบริษัทเอไปอยู่บริษัทบี 
ประมาณ ๔๙๔,๐๐๐ กว่าคน ผมก าลังบอกว่าปี ๒๕๖๔ ถ้าคนออกจากงานจริง ๆ คือ 
๗๖๐,๐๐๐ คน กลับไปใหม่ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน ก็อยู่ประมาณสักเกือบ ๒๐๐,๐๐๐ คน 
แต่เรามีการจ้างงานใหม่เข้ามาตลาดจ้างงานซึ่งเป็นบวกนะครับ แต่ผมต้องขอขอบคุณเพื่อน 
ส.ส. ท่ีอภิปรายในเรื่องนี้ เพราะว่าในสิ่งหนึ่งผมเองก็เป็นน้องท่านอยู่ในคณะกรรมาธิการ
เดียวกันก็เคยอยู่ด้วยกันก็รู้ว่าท่านก็มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงาน แต่ท่ีผมขออนุญาต
ขึ้นมากล่าวคือพูดถึงเรื่องข้อมูลตัวเลขนิดหนึ่งกลัวจะคลาดเคลื่อนเท่านั้นเองครับ  
กราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับต่อไป 
พันต ารวจโท ธนภัทร กิตติวงศา ครับ 
   พันต ารวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา (จันทบุรี)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพครับ กระผม พันต ารวจโท พันต ารวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดจันทบุรี พรรคพลังประชารัฐ ต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ท่ีผ่านมานะครับ -------------------------------- 
 

- ๑๑๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๓ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๑๑๘/๑ 
 
เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวงเงิน ๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็น
รายจ่ายประจ า ๒,๓๙๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท เพิ่ม ๑.๐๑ เปอร์เซ็นต์ สัดส่วนงบลงทุน ๒๑.๘ 
เปอร์เซ็นต์ รายรับ ๒,๔๙๐,๐๐๐ ล้านบาท ขาดดุล ๖๙๕,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็น ๓.๙ 
เปอร์เซ็นต์ต่อจีดีพี (GDP) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ท่านประธานครับนโยบายจัดท า
งบประมาณปี ๒๕๖๖ นั้น เป็นการหนุนเศรษฐกิจฟื้นตัวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด (COVID) นั้นมีทิศทางท่ีดีขึ้นเป็นล าดับ รวมท้ังการฉีดวัคซีนมีความคืบหน้าท าให้
เศรษฐกิจฟื้นตัวโดยเฉพาะในภาคการท่องเท่ียวธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ธุรกิจบันเทิง  
และธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวเนื่อง การใช้จ่ายภาครัฐยังมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจในงบประมาณปี ๒๕๖๖ ท่านประธานครับ งบประมาณรายจ่ายนั้นเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลโดยหน่วยรับงบประมาณต้องใช้งบประมาณในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจภายใต้การควบคุมของรัฐบาลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ซึ่งงบประมาณในแต่ละกระทรวงสามารถตอบโจทย์ตามความต้องการให้มีการพัฒนาด้วย
งบประมาณในเรื่องต่าง ๆ อาทิเช่น ในจังหวัดของกระผมนั้นงบประมาณก็ได้ถูกบรรจุ 
ซึ่งมีโครงการท่ีตอบโจทย์ในเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในการท่ีมีท่ีจอดรถ  
๑๐ ชั้นด้วยกันท่ีโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาความล าบาก  
ความเดือดร้อนของผู้ป่วยหรือผู้ท่ีมาติดต่อราชการรวมถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่มีท่ีจอดรถนะครับ 
เพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นหนึ่งโครงการท่ีมีความส าคัญคล้าย ๆ กับอีกหลายร้อยโครงการ  
ท่ีอยู่ในเล่มงบประมาณนี้นะครับ ซึ่งกระผมกรุณาขอฝากมายังฝ่ายค้านนะครับว่าอย่าคว่ า
งบประมาณท่ีมีประโยชน์เหล่านี้เลยนะครับ เพราะว่าพี่น้องประชาชนท่ีเฝ้ารอความเจริญ
ความหวังอยู่นะครับ ท่านประธานครับกระผมขออธิปรายถึงความส าเร็จของนโยบาย  
ในกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นกระทรวงหนึ่งท่ีผมอยากจะขอยกตัวอย่างท่ีเมื่อแต่ละกระทรวง 
ซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณนั้น ได้ด าเนินตามโครงการหรือนโยบายของในแต่ละกระทรวง
ท าให้มีผลส าเร็จของโครงการหรือของงานในกระทรวงตามนโยบายนั้น ๆ ท่านประธานครับ
กระทรวงแรงงานนั้นมีวิสัยทัศน์ในเรื่องของแรงงานมีศักยภาพสูงและมีคุณภาพชีวิตของ
แรงงานท่ีดีนะครับ ซึ่งกระทรวงแรงงานนั้นมีหน้าท่ีและอ านาจเกี่ยวกับการบริหารคุ้มครอง
แรงงานพัฒนาฝีมือแรงงานส่งเสริมให้ประชาชนนั้นมีงานท า มีแรงงานท่ีมีศักยภาพท าให้  
มีรายได้ มีหลักประกันความมั่นคง สามารถเป็นท่ีพึ่งให้กับตนเอง ครอบครัวหรือว่าผู้อื่นได้นะครับ 



๒๔๔ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๑๑๘/๒ 
 
ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้นกระทรวงแรงงานได้รับงบประมาณ ๕๔,๓๓๘.๕ ล้านบาท  
เพิ่มจากงบปี ๒๕๖๕ ท่ีก าหนดไว้ ๔๙,๗๐๑.๙ ล้านบาท ถือว่าปีนี้ได้เพิ่มขึ้น ๔,๖๓๖.๖ ล้านบาท 
หรือว่าเพิ่มขึ้น ๙.๓๓ เปอร์เซ็นต์ครับท่านประธาน ซึ่งท่ีผมสนับสนุนงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๖  
ของกระทรวงแรงงานนะครับ เนื่องจากว่าจากท่ีได้สังเกตหรือได้ดูผลงานของกระทรวง
แรงงานในรอบ ๑ ปีท่ีผ่านมานี้ซึ่งจะเห็นได้ว่ากระทรวงแรงงานมีภารกิจหลักในการส่งเสริม
ศักยภาพและยกระดับก าลังแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามท่ีท่านประธานได้กล่าวข้างต้น 
ซึ่งผลงานท่ีจับต้องได้เป็นรูปธรรมซึ่งมีอยู่มากมายแต่ท่ีอยากจะยกตัวอย่างด้วยระยะเวลา 
อันสั้น ๆ นี้ในเรื่องท่ี ๑ คือส่งเสริมการมีงานท าในประเทศ มีการจัดงบจ็อบ เอ็กซ์โป  
ไทยแลนด์ ๒๐๒๐ (Job Expo Thailand 2020) ล้านงานเพื่อล้านคนนะครับ สามารถบรรจุงาน 
ไปได้ ๑,๖๑๑,๑๘๓ อัตราด้วยกันนะครับ สร้างเม็ดเงินได้ถึง ๑๕๓,๐๐๖ ล้านบาท ----------- 
 

- ๑๑๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๕ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ภาวดี ๑๑๙/๑ 
 
  ประการท่ี ๒ มีการเยียวยาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ (COVID-19) 
โดยเฉพาะในเรื่องโครงการ ม. ๓๓ เรารักกันนั้นมีผู้ประกันตนได้รับสิทธิ ได้รับประโยชน์
จ านวนถึง ๘.๑๔ ล้านคน เป็นเงิน ๔๘,๑๘๕ ล้านบาทด้วยกัน 
  ประการท่ี ๓ ลดภาระของนายจ้างและผู้ประกันตน ลดอย่างไรครับ ก็ในเรื่อง
ของการลดเงินสมทบจ านวน ๔ ครั้งด้วยกัน ท าให้นายจ้างและผู้ประกันตนประหยัดเงินไปได้
ถึง ๖๗,๕๙๕ ล้านบาท  
  ประการท่ี ๔ โครงการเยียวยาผู้ประกันตนตาม ม. ๓๓ ม. ๓๙ และ ม. ๔๐ 
จ านวนถึง ๙๒,๑๗๑ ล้านบาทด้วยกัน  
  ประการท่ี ๕ โครงการช่วยเหลือผู้ประกันตนท่ีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย 
ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในระหว่างเรื่องของความเสี่ยง เรื่องของโควิด -๑๙ (COVID-19) หรือว่า 
อยู่ระหว่างติดโควิด-๑๙ (COVID-19) แล้วอยู่ระหว่างกักตัว ซึ่งเมื่อมีการแจ้งมายังกรม 
หรือกองท่ีเกี่ยวข้องก็จะได้มีการดูแลช่วยเหลือกันซึ่งหมดงบประมาณในส่วนนี้ ไป 
๓,๘๙๕ ล้านบาท แล้วก็ยังมีโครงการสินเช่ือเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ซึ่งมีผู้มากู้ในโครงการนี้ 
๔๔๕ ราย มีงบประมาณท่ีใช้จ่ายในส่วนนี้ท่ีเป็นประโยชน์ ๒,๓๙๐ ล้านบาทด้วยกัน 
  ประการท่ี ๖ มีการสร้างงาน จะเห็นได้ว่าจังหวัดของผมนั้นอยู่ในจังหวัด 
ในภาคตะวันออกมีโครงการอีอีซี  (EEC) โดยมีการลงนามว่าด้วยการร่วมโครงการ ๓ ม.  
๓ ม. มีอะไรบ้าง ก็มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม อันนี้เป็นการร่วมมือเพื่อท่ีจะให้ลูกหลาน
ของเราเข้าสู่ตลาดแรงงานในโครงการอีอีซี  (EEC) หรือระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ด้วยกัน  
  ประการท่ี ๗ โครงการเบตเตอร์ไทยแลนด์ (Better Thailand) คือเป็น
โครงการท่ีลดความเหลื่อมล้ า ให้โอกาสทุกคนเข้าถึงแรงงานเพื่อประเทศไทยท่ีดีกว่าเดิม
เพราะฉะนั้นผลงานท่ีกระทรวงแรงงานได้ด าเนินการมานี้นั้นส่วนท่ีส าคัญอีกส่วนหนึ่งท่ีผม
อยากจะกราบเรียนก็คือท าไมผมถึงอยากจะสรุปผมเห็นว่างบประมาณนี้ควรท่ีจะได้รับการ
สนับสนุน เพราะว่างบประมาณนั้นคืองบประมาณท่ีผ่านจากสภาพัฒน์และหน่วยงาน  
ท่ีเกี่ยวข้องได้ท างบประมาณอย่างเหมาะสมและเกิดความสมดุล ได้ผ่านการพินิจพิจารณา  
เพราะฉะนั้นท่ีกล่าวว่างบประมาณนี้เป็นไปในทางส่อโกง หรืองบประมาณนี้สิ้นหวังแล้ว 
หรืองบประมาณนี้เป็นลักษณะของตาบอดคล าช้าง ผมคิดว่ากระทรวงแต่ละกระทรวง  



๒๔๖ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๑๑๙/๒ 
 
หรือหน่วยงานในการรับงบประมาณนั้นจะใช้งบประมาณท่ีได้รับไปอย่างเต็มท่ี คงไม่เป็น
อย่างท่ีฝ่ายค้านได้กล่าวว่างบประมาณนี้เป็นงบท่ีส่อโกง หรือสิ้นหวัง หรืองบประมาณ 
ตาบอดคล าช้างก็ตาม ผมเห็นด้วยแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีได้รับ
การเลือกตั้งมาจากประชาชนเห็นความส าคัญของงบประมาณรายจ่ายระจ าปี ๒๕๖๖ นี้  
แล้วช่วยกันผ่านเพื่อให้โครงการดี ๆ ท่ีมีประโยชน์ในแต่ละกระทรวงนั้นได้ไปด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ผลประโยชน์ตกกับพี่น้องประชาชนประเทศชาติ
ต่อไปครับ กราบขอบพระคุณท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :   ขอบคุณครับ ต่อไป 
คุณมุกดา พงษ์สมบัติ ครับ 
  นางมุกดา พงษ์สมบัติ (ขอนแก่น)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
ดิฉัน นางมุกดา พงษ์สมบัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น พรรคเพื่อไทย เขต ๔ 
ประกอบด้วยอ าเภอเขาสวนกวาง อ าเภออุบลรัตน์ อ าเภอบ้านฝาง อ าเภอเมือง ๔ ต าบลค่ะ 
ท่านประธานคะ วันนี้ดิฉันขออภิปรายงบประมาณปี ๒๕๖๖ ซึ่งตั้งไว้ ๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาท 
ดิฉันคิดว่างบประมาณท่ีท่านตั้งไว้ไม่ตอบโจทย์ ไม่อยากจะรับเลยเพราะชีวิตมนุษย์ 
เป็นเดิมพัน ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๒๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๗ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๑๒๐/๑ 
 
ท่านประธานคะ จาก พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดิฉันบอกเบื้องต้นเลยว่ารับไม่ได้ ความบกพร่องล้มเหลว งบควรท า ไม่ท า ยกตัวอย่าง 
ความล้มเหลวในเรื่องสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ท่านบอกว่าตลอดชีวิตช่วงวัย 
เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม  
โดยมุ่งเน้นท่ีเด็ก ท่านประธานคะ แค่แถลงการณ์หรือวาทกรรมหรือไม่ ยกตัวอย่างของ 
ความล้มเหลว แค่เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง ๖ ขวบ ท่านยังไม่สนใจดูแลทรัพยากรมนุษย์ 
ท่ีจะดูแลประเทศชาติแทนพวกท่านท้ังหลายท่ีนั่งอยู่ตรงนี้ ด้วยวัยและสังขารท่ีต้องจากไป 
ท าไมท่านไม่ให้ความส าคัญเด็ก ท้ังมีคณะกรรมการ กดยช. มีมติสองครั้งสองครา  
ท่านประธานท่ีเคารพคะ และทางรัฐบาลได้หาเสียงไว้ด้วย ดูสิคะว่าท่านเห็นความส าคัญ
ขนาดไหน มติครั้งท่ี ๑ ปี ๒๕๖๓ วันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบ และมติครั้งท่ี ๒  
เมื่อวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ด าเนินการในปี ๒๕๖๕ แต่ปี ๒๕๖๖ ยังไม่เห็น 
งบเลยค่ะ งบประมาณท่ีจะบอกได้ว่ากลืนน้ าลายตัวเองหรือไม่  ท่ีพูดไว้  ท่ีมีมติไว้ 
มีคณะกรรมการ กดยช. ไว้ท าไม จะไม่ว่าล้มเหลวสิ้นหวังได้อย่างไร เสียดาย เด็กไทยสิ้นหวัง
จริง ๆ ท้ังในด้านการศึกษา ถ้าบอกว่าเด็กของเราแรกเกิดถึง ๖ ขวบ วัยเจริญเติบโตเขา 
อยู่ตรงนั้น หลายประเทศเขาวิเคราะห์วิจัยแล้ว ย่างเข้าสู่วัยเรียน วัยศึกษา สังคมยังเหลื่อมล้ าค่ะ 
ท่านประธานคะ โอกาสทางการศึกษาของเด็กยากจนจึงต่ าเป็นทุนเดิมซ้ าเติมด้วยโควิด 
(COVID) ท่ีโรคระบาด เศรษฐกิจซบเซา ธุรกิจปิดกิจการ สถานการศึกษาปิดต่อเนื่อง ท าให้
เด็กหลายคนเรียนไม่ทันเพื่อนและหลายคนหลุดจากระบบการศึกษา สิ้นหวัง ผูกคอตาย  
ให้เห็นในข่าว ท่านเห็นไหมคะว่านี่คือความล้มเหลวหรือไม่ เสียดายเหลือเกิน ความเสียดาย
ของดิฉันท่ีเกิดขึ้นคือในอดีตนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีนโยบายในปี ๒๕๕๔ แจกแท็บเล็ต 
(Tablet) และด าเนินการในปี ๒๕๕๕ เวลาล่วงเลยมา ๑๐ กว่าปีแล้วค่ะท่านประธาน 
ถ้าท่านท าตามนโยบายท่ีดีดูแลลูกหลานเราจะไม่ล าบาก แม้มีวิกฤติโควิด (COVID) ก็ท าอะไรไม่ได ้
นี่คือนายกรัฐมนตรีท่ีพวกเราคิดว่ายิ่งรัก ยิ่งคิดถึง คิดได้ ท าได้ มองอนาคตเป็น เห็นผล  
เห็นไหมคะ ๑๐ กว่าปีถ้าท าป่านนี้วิกฤติโควิด (COVID) ลูกหลานเราไม่ล าบาก จะพูดอีกนัยหนึ่ง 
ของความล้มเหลวสังคมผู้สูงอายุค่ะท่านประธาน ท่านจะบอกว่าดูแลดีด้านสุขภาพด้านโน้น
ด้านนี้ ท่านบอกว่าท่ีล าบากนี่คงไม่ล าบากแล้วมีงานให้ท า บางท่านพูดไปแล้วว่าเปอร์เซ็นต์
การท างานของผู้สูงอายุน้อยมากท่านรู้ไหมว่าท่ีล าบาก ท่านดูแลท าไม ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 



๒๔๘ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๑๒๐/๒ 
 
รัฐบาลค้างจ่ายศพ ท่านลองคิดสิคะ สังคมผู้สูงอายุท่านดูแลขนาดไหน แค่ท าศพค่ะ 
ท่านประธาน ๓,๐๐๐ บาทยังค้างจ่ายนะคะท่านประธาน ท่านรู้ไหมว่าการค้างจ่ายเป็น
อย่างไร ๖๐,๐๐๐ กว่าราย จนงบประมาณท่ีผ่านมาปี ๒๕๖๕ ได้ของบกลาง ๑๗๒ ล้านบาท 
เพ่ือเอามาจ่ายของปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ -------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๒๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๙ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๑๒๑/๑ 
 
แต่ปัญหาเดียวกันค่ะท่านประธานมันก็ยังเกิดซ้ าซากเพราะการบริหารงานท่ีล้มเหลวจริง ๆ 
ดิฉันมองคุณค่าของความเป็นคน มองเรื่องช่วงวัย มองเรื่องการศึกษา มองเรื่องผู้สูงอายุ 
อย่างเรา ๆ สักวันหนึ่งก็ต้องละสังขารไป แต่ไฉนเลยล่ะรัฐบาลถึงมองข้ามความเป็นมนุษย์ 
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นคือเดี๋ยวนี้ท่านประธานทราบไหมคะว่ายังค้างอยู่ ๘๑,๐๐๐ ราย ค้างศพนะคะ  
ค่าท าศพตามประเพณีเป็นเงิน ๒๔๓ ล้านบาทแค่นั้นเอง ท่านคิดหรือไม่ว่าความล าบาก 
ของคนที่ยากจนจริง ๆ ศาสนาใด ๆ ก็มีพิธีการเหมือนกัน ดิฉันนับถือศาสนาพุทธดิฉันบอกได้
เลยว่าการท าศพนั้น ๓,๐๐๐ บาท มีความหมาย ใส่ซองถวายพระคุณเจ้า เชิงตะกอน  
สิ่งเหล่านี้มันท าให้สะท้อนความรู้สึกเราย่างวัยเท่าไรแล้ว แต่คนบริหารประเทศคิดอย่างไร  
คิดมองเห็นไหมสิ่งเหล่านี้สวัสดิการท่ีเกิดขึ้น แล้วจะพูดว่าไม่ล้มเหลวได้อย่างไรคะ  
ท่านประธาน ตายยังค้าง ๓,๐๐๐ บาทก็ยังค้าง เพราะฉะนั้นเรียนว่าความเดือดร้อน 
ความยากจนอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ ท่ีอยู่ในท่ีนี้คงไม่เดือดร้อนหรอกค่ะ แต่ชาวบ้านชนบท 
คนไม่มีกินล่ะคะเขาท าอย่างไร เขาดูแลกันอย่างไร นี่หรือค าว่า  สวัสดิการแห่งรัฐ นี่หรือ 
ท่ีแถลงนโยบาย นี่หรือตั้งงบประมาณท่ีเป็นธรรม คิดโครงสร้างพื้นฐานมากไปหรือไม่ คิดถึง
ความเดือดร้อนของพี่น้องของลูกหลานหรือไม่ กราบเรียนท่านประธานว่าจัดงบ ท่ี 
ความเดือดร้อนฝากความหวังอะไรไม่ได้เลย เพราะดิฉันมองว่าดิฉันหวังอะไรไม่ได้เลย  
เพราะด้วยวัยและสังขารไม่บังอาจจะว่าท่านประธานอายุเท่าไร ดิฉันอายุเท่าไรแล้วค่ะ  
แต่พวกเราเห็นความส าคัญเรื่องนี้จริง ๆ ว่ารับไม่ได้ที่จัดงบไม่เห็นความส าคัญของชีวิตมนุษย์ 
ทุกช่วงวัยชีวิตของคนไทยตั้ งแต่เกิดเห็นไหมคะ มีคณะกรรมการมีอะไรแล้วก็ยังไม่ให้  
ยังไม่สนใจ คนท างานอย่างครูติ๋วพูดล่ะคะแรงงาน วิกฤติโควิด (COVID) ท าอย่างไรเกิดขึ้น 
ผู้สูงอายุล่ะคะ สู่สถานการณ์ต่าง ๆ ฝากความหวังอนาคตเสียชีวิตแล้วยังเลื่อนลอยยังไม่เห็น 
ก็ฝากความหวังกับรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้เลย ดิฉันเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าพวกเรา
ท้ังหลายท่ีอยู่ตรงนี้ไม่ได้ขัดเลยเรื่องงบประมาณแผ่นดิน แต่เราเห็นว่ามันไม่เป็นธรรม  
ไม่โปร่งใส ล้มเหลว แม้กระท่ังพื้นฐานของชีวิตความเป็นมนุษย์ เพราะฉะนั้นกราบเรียนว่า
ดิฉันคงรับไม่ได้จะฝากความหวังไว้กับรัฐบาล จึงไม่ขอรับร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี ๒๕๖๖ 
กลับไปทบทวนใหม่เถอะค่ะ มันมีช่องทาง มันมีเหตุผล มันมีช่องทางท่ีจะเดินจงเห็นคุณค่า 
 



๒๕๐ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๑๒๑/๒ 
 
ของลูก ของหลาน ของประชาชน ชีวิตมนุษย์มีความหมายถ้าท่านใส่ใจและไม่ละเลย 
ความเป็นมนุษย์ภายใต้รัฐบาลชุดนี้ ขอบพระคุณค่ะท่านประธาน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
คุณวัชรพล โตมรศักดิ์ ขอเชิญครับ 
  นายวัชรพล โตมรศักดิ์ (นครราชสีมา)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ี เคารพ กระผม วัชรพล โตมรศักดิ์  โคราช พรรคชาติพัฒนา ผมต้องขอขอบคุณ 
ทางพรรคร่วมรัฐบาลท่ีได้กรุณาให้เกียรติผมและให้เวลาผมได้มีส่วนร่วมในการอภิปราย 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ท่ีทางคณะรัฐบาลได้น าเสนอต่อ
สภาในวาระแรก ท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ 
เป็นงบประมาณท่ีมีผลต่างของงบประมาณนั้นลดลงจากปี ท่ีผ่านมา แต่สิ่ งหนึ่ ง ท่ี 
ยังเหมือนเดิมก็คือเป็นงบประมาณท่ีขาดดุล ในงบประมาณปี ๒๕๖๖ นั้นมียอดเงิน
งบประมาณท้ังสิ้น ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท --------------------------------------------------------- 
 

- ๑๒๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๑ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๑๒๒/๑ 
 
มีรายได้สุทธิท่ีทางรัฐบาลคาดว่าจะได้ ๒.๔๙ ล้านล้านบาท และเป็นงบขาดดุล ๖๙๕,๐๐๐ 
ล้านบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงบประมาณนี้ผมขออนุญาตให้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นงบรายจ่าย
ประจ าสูงถึง ๗๘.๒ เปอร์เซ็นต์ เป็นยอดเงินงบประมาณท้ังสิ้น ๒.๔๘๙๙๒๒ ล้านล้านบาท  
มีงบลงทุนเพียง ๒๑ .๘ เปอร์ เซ็นต์  คือ ๖๙๕ ,๐๐๐ ล้านบาท ผมต้องกราบเรียน 
ตามความเป็นจริงว่าผมเห็นใจรัฐบาล เราคงปฏิ เสธไม่ได้ว่าประเทศไหนในโลกนี้ 
หรือแม้กระท่ังรัฐบาลไหนท่ีต้องเจออุปสรรควิกฤติต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในเรื่องของโรคโควิด-๑๙ (COVID-19) ท่ีเกิดขึ้นในปี ๒๕๖๒ ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้เราก าลัง
เห็นทิศทางท่ีดีขึ้น แต่ในการเกิดปัญหาเรื่อ งของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙  
(COVID-19) นั้น เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐบาลเองจะต้องด าเนินการในการท่ีจะช่วยเหลือ 
พี่น้องประชาชน เพราะในธุรกิจ กิจกรรมต่าง ๆ นั้นต้องปิดตัวลง รายได้หลักของประเทศ
ท่ีมาจากการท่องเท่ียวท่ีมี เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้พูดไปว่าเรามีรายได้หลักคือ 
การท่องเท่ียวในปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นปีสุดท้าย มีประชาชนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวถึงเกือบ  
๔๐ ล้านคน รายได้สูงถึง ๒.๒ ล้านล้านบาท แล้วนอกเหนือจากนั้นรายได้หลักท่ีเรามีก็คือ
ทางการเกษตร แต่สิ่งหนึ่งท่ีเป็นจุดแข็งของประเทศไทยก็คือเรื่องของการส่งออกท่ีเรากลับมี
ยอดพุ่งขึ้น บนภาวะวิกฤติโควิด-๑๙ (COVID-19) เรายังมาเจอปัญหาในเร่ืองของการสู้รบกัน
ระหว่างรัสเซียกับยูเครนท าให้ปัญหาน้ ามันราคาแพง สินค้าอุปโภคบริโภคมีปัญหา ปัญหาต่าง  ๆ
เหล่านั้นผมเป็นตัวแทนของประชาชนท่ีมาจากเขตเลือกตั้ง พี่น้องประชาชนจะพูดเสมอว่า
ท่าน ส.ส. ช่วยกรุณาไปบอกรัฐบาลหน่อยเถอะครับ เราตกงานกันมา ๒  ๓ ปี รายได้ก็ไม่ค่อยมี  
รัฐบาลให้มาพวกเราก็พยายามท่ีจะอยู่กันให้ได้ แต่สุดท้ายวันนี้ถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่แก้ไข 
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับราคาน้ ามันให้ลดลง หรือแม้กระท่ังการเพิ่มค่าแรงให้กับ  
พี่น้องประชาชน นั่นคือสิ่งหนึ่งท่ีจะแก้ไขปัญหาคนท่ีเดือดร้อนเกือบ ๓ ใน ๔ ของประชาชน
ของคนทั้งประเทศ เหตุผลท่ีผมกราบเรียนท่านประธานมาทั้งหมดนี้ครับ เพ่ือจะสะท้อนไปถึง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ รัฐบาลจะต้องมุ่งมองเห็นกับปัญหาในอนาคต 
ผมเชื่อมั่นว่าท่านนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี แม้กระท่ังส่วนราชการ สภาพัฒน์ 
กระทรวงการคลัง ทุกคนต่างวิตกเพราะปัญหาท่ีเราจะเจอนั้นไม่ใช่แค่นี้แต่ในอนาคต  
เหตุผลท่ีผมพูดท้ังหมดเหล่านี้เพื่อจะกราบเรียนท่านประธานไปถึงทางท่านนายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรีทุกท่านได้ทราบว่างบประมาณรายจ่ายนั้นมีความส าคัญต่อการก าหนด 



๒๕๒ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๑๒๒/๒ 
 
ทิศทางของประเทศ เมื่อเราย้อนกลับมาดูในเรื่องของงบประมาณ ด้วยเวลาอันจ ากัด 
ท่ีผมได้รับ ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานเพื่อน าเสนอแนวคิดชี้แนะไปยังกระทรวง 
ทบวง กรม บางกระทรวง อย่างน้อยสิ่งหนึ่งท่ีวันนี้รัฐต้องท า ท าอย่างไรท่ีเราจะรัดเข็มขัด  
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบผูกพันท่ีปูดขึ้น ๆ ทุกปี ไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายประจ าท่ีสูงขึ้น  
ท่ีเราแก้ไขปัญหาไม่ได้ แต่สิ่งหนึ่งท่ีเราท าได้ก็คือโครงการต่าง ๆ ท่ีเราได้ด าเนินการ  
ไปแล้วนั้นจะต้องกลับมาทบทวนให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ 
เมกะโพรเจกต์ (Megaproject) และท่ีส าคัญไปกว่านั้นก็คืองบประมาณต่าง ๆ ท่ีลงสู่ 
ในส่วนของกระทรวง ทบวง กรม จะต้องเป็นงบประมาณท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 
พี่น้องประชาชน ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๒๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๓ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๑๒๓/๑ 
 
และมุ่งเน้นในเรื่องประโยชน์สูงสุด ส่วนกระทรวงไหนท่ียังไม่มีความจ าเป็นผมถือว่าไม่น่า 
ท่ีจะจัดเข้ามาในเรื่องของงบประมาณแผ่นดิน ท่านประธานครับ กระทรวงแรกท่ีผมอยากจะ
พูดถึงและขออนุญาตได้แนะน าก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับงบประมาณ 
เป็นอันดับ ๗ ยอดเงินงบประมาณท้ังสิ้น ๑๒๖,๐๐๐ กว่าล้านบาท กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ถือว่าเป็นกระทรวงท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง จริง ๆ แล้วผมอยากจะเห็นการจัดล าดับ
อยู่ในล าดับท่ี ๒ ล าดับท่ี ๓ ด้วยซ้ าไป เพราะรายได้ของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็คือพี่น้อง
เกษตรกรครับ วันนี้ปัญหาหลักท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องด าเนินการและใช้เงิน
งบประมาณท่ีมีอยู่ท้ังหมด พี่น้องประชาชนเกษตรกรพูดกันเสมอว่าวันนี้เขาไม่ไหวแล้วต้นทุน
ในการผลิตสูงมาก ปุ๋ยราคาแพง น้ ามันแพง ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ท าให้พี่น้องประชาชน
ชาวเกษตรกรนั้นล าบากเดือดร้อน เพราะฉะนั้นรัฐต้องทุ่มงบประมาณครับว่าท าอย่า งไร 
ท่ีประเทศไทยเราจะสามารถผลิตปุ๋ยเองได้ และส าคัญไปกว่านั้นก็คือท าให้พี่น้องประชาชนนั้น 
ได้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้งบประมาณถึงจะถูกต้องกับการท่ีเราอนุมัติงบไป สิ่งท่ี ๒ ท่ีผม
อยากจะพูดถึงครับ ในการท างบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผมยกตัวอย่าง
โคราชบ้านผมส่วนใหญ่แล้วเป็นงบเบี้ยหัวแตก เรามี สทนช. เป็นหน่วยงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติคอยกลั่นกรองโครงการต่าง ๆ ท่านประธานทราบไหมครับโคราชบ้านผมน้ าท่วมมา 
๑๐ ปี วันนี้งบประมาณต่าง ๆ ท่ีจะไปแก้ไขน้ าท่วมไม่ได้เลย ถ้าเราแก้ไขน้ าท่วมได้ เราแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งได้ เรามีน้ าให้พี่น้องประชาชนท าเกษตรได้พี่น้องประชาชนก็จะไม่เดือดร้อน 
แต่วันนี้เราไปกระจายงบ ท าไม สทนช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงไม่มุ่งเน้นเลยว่า 
เราจะท าล าน้ าไหนแล้วเอางบประมาณทุ่มลงไป ถ้าเราสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้มันก็จะ 
ไม่เกิดปัญหาอย่างนี้ซ้ าแล้วซ้ าอีกให้กับพี่น้องประชาชน  
  อันท่ี ๒ ท่ีผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของกระทรวงคมนาคมซึ่งได้งบเป็น
ล าดับที่ ๕  ๑๘๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ท่ีผมยกตัวอย่างกระทรวงคมนาคมครับ ผมจะไม่พูดถึง
มอเตอร์เวย ์(Motorway) ท่ีก่อสร้างมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ด้วยงบประมาณ ๘๔,๙๐๐ กว่าล้านบาท 
วันนี้ขนาดเงินท่ีจะต้องด าเนินการเพิ่มเติมท่ีต้องขออนุมัติ ครม. ก็ยังไม่ได้ ผมก็ไม่กราบเรียน 
หรือแม้วันก่อนท่ีผมหารือไปเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบในการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ 
(Motorway) ท าไมไม่เปิดใช้ตั้งแต่ปากช่องไปถึงโคราช แต่ผมอยากจะยกตัวอย่างหนึ่งครับ 
เรื่องรถไฟความเร็วสูงกับรถไฟทางคู่ ถามว่าโครงการนี้ดีไหมเมกะโพรเจกต์ (Megaproject)  



๒๕๔ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๑๒๓/๒ 
 
ดีมาก ๆ แต่ปัญหาท่ีมันเกิดขึ้นก็เพราะด้วยการออกแบบ เราไม่ได้คิดค านึงถึงผลประโยชน์ 
ท่ีจะใช้  
  ประเด็นท่ี ๒ การก่อสร้างท่ีผ่านมาและในปัจจุบันนี้ก าลังจะเกิดปัญหาท าให้
โครงการล่าช้าถ้าไม่รีบตัดสินใจ ก็คือโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงทางคู่ท่ีจะเข้าสู่
จังหวัดนครราชสีมา ท่านประธานทราบไหมครับ มีการด าเนินการก่อสร้างในการยกคันดิน 
ในท่ีชุมชนสูง ๕ เมตร ยาว ๗ กิโลเมตร ๘,๘๕๐ เมตร นี่คือสิ่งหนึ่งถ้าเราไม่เร่งด าเนินการ
และไม่แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโครงการก็จะล่าช้าเหมือนกับมอเตอร์เวย์ 
(Motorway) แทนท่ีรัฐจะได้ผลประโยชน์จากการจัดเก็บ แทนท่ีรัฐจะได้ผลประโยชน์ให้กับ 
พี่น้องประชาชนเราไม่มีโอกาสครับ ท่านประธานครับผมขอเกินเวลานิดหนึ่งครับ สิ่งนี้ท่ีผม
กราบเรียนก็เพื่ออยากจะให้ทางรัฐบาลโดยรัฐมนตรีกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องท าอย่างไรท่ีเราจะ
เกิดผลประโยชน์  
  สุดท้ายท่ีผมอยากยกตัวอย่างเรื่องของกระทรวงคมนาคมครับท่านประธาน 
วันนี้เรามีการด าเนินการก่อสร้างโครงการหลายโครงการ ผมยกตัวอย่างสั้น ๆ ง่าย ๆ ก็คือ
การก่อสร้างสนามบิน ท่านประธานทราบไหมครับสนามบิน ๔-๕ แห่ง ขณะนี้ในประเทศไทย
ก่อสร้างด้วยงบประมาณนับ ๑,๐๐๐ ล้านบาทปิดตัวลง รัฐต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายประจ าให้กับ
ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี พนักงาน รัฐต้องเสียเงินในการดูแลสถานท่ี ------------------------------- 
 

- ๑๒๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๕ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๑๒๔/๑ 
 
แต่ในขณะเดียวกันกรมท่าอากาศยานท าไมไม่เป็นเจ้าภาพในการท่ีจะหาทางออกให้สิ่งปลูกสร้าง 
ต่าง ๆ เหล่านั้นได้เกิดประโยชน์และน าเม็ดเงินให้กลับมาสู่รัฐบาล และในขณะเดียวกัน 
ก็จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมา สนามบินนครราชสีมาบ้านผมล้างมา ๑๐ ปี  
วันนี้ได้สัมปทานจากสายการบินนกแอร์ เขาเรียกร้องมา ๖-๗ ข้อ ถ้ากรมท่าอากาศยาน 
ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในการไปนั่งประชุมโต๊ะกลมเราอาจจะเสียอะไรบางอย่าง แต่สิ่งท่ีได้ 
ก็คือผลประโยชน์ของประเทศชาติและเงินรายได้ ท่ีจ ะตกแก่แผ่นดิน สุดท้ายครับ 
ท่านประธานท่ีผมอยากจะกราบเรียน ผมขออนุญาตไปท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในงบ ๓๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้งบนิดเดียว ๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
ท่านประธานครับ ผมกราบเรียนไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง วันนี้  
การท่องเท่ียวถือเป็นรายได้หลักท่ีรัฐบาลจะต้องเร่งด าเนินการในการเปิดประเทศ สิ่งหนึ่งท่ี
ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานก็คือว่าจังหวัดนครราชสีมาบ้านผม ในวันท่ี ๒๒-๒๖ นี้
ยูเนสโก (UNESCO) เขาจะส่งคณะลงมาตรวจประเมิน โคราชจากธรณีวิทยา โคราชเป็นธรณีโลก 
ถ้าสถานท่ีแห่งนี้ โคราชแห่งนี้ได้การรับรองจากยูเนสโก (UNESCO) เราจะกลายเป็น 
ทริปเปิลคราวน์ (Triple Crown) ก็คือดินแดน ๓ มงกุฎ โคราชเรามีดินแดนท่ียูเนสโก 
(UNESCO) รับรองแล้วก็คือผืนป่าดงพญาเย็นท่ีปากช่อง ป่าสะแกราชพื้นท่ีชีวมณฑลท่ีวังน้ าเขียว 
วันนี้ท่านประธานทราบไหมครับ ป้ายแม้แต่ป้ายเดียวยังไม่มีงบประมาณสนับสนุน อาหารท่ีจะ
จัดเลี้ยงกับเจ้าหน้าท่ีท่ีมาจากยูเนสโก (UNESCO) ต้องอาศัยหน่วยงานต่าง ๆ ได้ช่วยกัน 
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงกราบวิงวอนไปทางท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีครับ ถ้าเราช่วยกัน 
ในการท่ีจะน าสิ่งต่าง ๆ มาช่วยเหลือให้เกิดเม็ดเงินให้กับประเทศชาติ และในขณะเดียวกัน
งบประมาณต่าง ๆ ท่ีลงทุนไปด้วยความคุ้มค่า ผมเชื่อมั่นว่าจะท าให้ประเทศชาติเรารอดได้ 
สุดท้ายผมขอเป็นก าลังใจให้กับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกท่านในปีนี้คือปีสุดท้าย  
ท่ีเราจะพิจารณางบประมาณกัน และเป็นปีแห่งความท้าทาย ผมขอฝากให้ทุกท่านได้ช่วยกัน
พิจารณางบประมาณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่างบประมาณปี ๒๕๖๖ จะเป็นการตอบโจทย ์
ในการท่ีจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้หลุดพ้นจากความยากจนและให้ประเทศไทย  
เราเดินหน้าต่อไปได้ ขอกราบขอบพระคุณครับ 



๒๕๖ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๑๒๔/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ต่อไป 
นางสาววรรณวิภา ไม้สน ขออนุญาตนางสาววรรณวิภาให้ท่านรัฐมนตรีชี้แจงก่อนครับ 
  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน)  :  กราบขอบพระคุณท่านประธานสภาและต้องขออภัยท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้ทรงเกียรติซึ่งขึ้นมากล่าวเมื่อสักครู่นี้ครับ ผมขออนุญาตใช้เวลาไม่นานในการตอบค าถาม 
ในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ยกมาในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ด้านพลังงาน ก็มีหลาย ๆ ประเด็น บางประเด็นก็อาจจะยังมีบางท่านท่ีคิดว่าประเทศไทยเรา
มีการขุดเจาะปิโตรเลียมได้จ านวนมาก เราเป็นผู้ผลิตพลังงานมหาศาล เมื่อเกิดวิกฤติสงคราม
ก็ไม่ควรจะได้รับผลกระทบอะไร ตรงนี้เองผมต้องขออนุญาตต้องชี้แจงเพื่อให้ประชาชนท่ีอยู่
ทางบ้านได้รับทราบข้อมูล ผมคงใช้เวลาน าเสนอช่วงสั้น ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับ 
เชิญสไลด์ (Slide) หน้าแรกเลยนะครับ 
 

- ๑๒๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๗ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๑๒๕/๑ 
 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน)  :  เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันว่าประเทศไทยเรายังเป็นประเทศท่ีพึ่งพา 
การน าเข้าพลังงาน อันนี้คงจะต้องให้เป็นข้อมูลกับเพื่อนสมาชิกนะครับ ส าหรับน้ ามันดิบ 
น้ ามันดิบนี่ประมาณสัก ๙๐ เปอร์เซ็นต์ เรายังจ าเป็นต้องพึ่งพาจากต่างประเทศ แล้วก็ท่าน
เห็นราคาเขาปีท่ี ๒๕๖๓ ปีวิกฤติก็ไต่มาจาก ๔๐ กว่าเหรียญต่อบาร์เรล บาร์เรลคือหน่วย
ทางด้านปิโตรเลียมเป็นหน่วยปริมาตรของปิโตรเลียมในการนับวัดเรื่องราคา ๔๒ เหรียญ 
วันนี้ เฉลี่ยมาแล้วถึงตอนนี้ ในช่วงเวลาของปีนี้  ๙๙ เหรียญ แต่ เวลาวันนี้ เกือบจะ  
๑๒๐ เหรียญแล้วนะครับ ก๊าซธรรมชาติก็เช่นเดียวกัน ก๊าซธรรมชาติเมื่อสัก ๒ ปีท่ีแล้ว 
ช่วงโควิด (COVID) ประมาณสัก ๔ เหรียญต่อหน่วยความร้อนก็เป็นหน่วยปริมาณการคิด
ราคาอีกเหมือนกัน ๔ เหรียญ วันนี้ถึงปี ๒๕๖๕ เฉลี่ยก็ ๒๘ เหรียญ เพราะฉะนั้นแล้ววิกฤติ
พลังงานมันเกิดท่ัวโลก ไม่ใช่เกิดท่ีประเทศไทยอย่างเดียว ก็ต้องขอบคุณท่านผู้น าฝ่ายค้าน
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านก็ยอมรับว่าวันนี้ เวลานี้มันเกิดวิกฤติ เพราะฉะนั้น
สถานการณ์ราคาพลังงานแพงเป็นเรื่องท่ีเราต้องรับทราบว่ามันมาจากเหตุผลอะไร แต่ผม  
ขออนุญาตใช้ข้อมูลเพื่อให้เห็นสถานการณ์พลังงานไล่มาเลย ตั้งแต่ปลายปีท่ีแล้ว วันนั้นเรื่อง
ยูเครน รัสเซียยังไม่ประจักษ์ แต่วันนั้นราคาพลังงานก็เริ่มขึ้นมาแล้วเพราะสถานการณ์โควิด 
(COVID) ในโลกนี้มันค่อย ๆ ดีขึ้นเรื่อย ๆ ปริมาณความต้องการเขาก็สูงขึ้นในช่วงท่ีโควิด 
(COVID) มันต่ าลง คนท่ีจะลงทุนการผลิตเตรียมการผลิตไว้เพื่อจะเตรียมส าหรับปิโตรเลียม 
ก็ไม่มาก พอปริมาณความต้องการมันดีขึ้นปริมาณการผลิตมันตามไม่ทันราคาก็ไล่ขึ้นมา
ระดับหนึ่ง แต่ต่อมาปริมาณการผลิตก็ขึ้นมาอีกแล้วก็เจอ ท าท่าจะดูดีปลาย ๆ ปีถ้าท่าน
สังเกตจะดูดี หลังจากนั้นแล้วก็มีปัญหาเรื่องยูเครน รัสเซีย ปริมาณการผลิตตามต่อไม่ไหวแล้ว 
เราต้องยอมรับประเทศรัสเซียเป็นประเทศผลิตพลังงาน ผมเข้าใจว่าน้ ามันเป็นอันดับ ๓  
ของโลก ก๊าซธรรมชาติอันดับ ๒ ของโลก แต่ถ้าเขารวมกันทั้งก๊าซธรรมชาติและน้ ามันรวมกัน 
มันก็อันดับ ๑ ของโลก พอมีเรื่องของแซงก์ชัน (Sanction) ขึ้นมา ปัญหาเหล่านี้ก็เกิดท าให้มี
ผลกระทบต่อราคาท่ีผมได้เรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและประชาชนท่ีอยู่ทางบ้านได้เห็น 
สไลด์ (Slide) เมื่อสักครู่นี้ แล้วนอกจากนั้นเองอัตราแลกเปลี่ยนก็ยังอ่อนค่าลงเสียอีก  
เทียบได้ว่าถ้าค านวณเป็นสกุลเงินบาทแล้วน่าจะสูงท่ีสุดในรอบมากกว่า ๑๐ ปีท่ีผ่านมา  



๒๕๘ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๑๒๕/๒ 
 
อันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงนะครับ ผมคิดว่าข้อมูลนี้จะได้ทราบร่วมกันว่าผลพวงของพลังงานท่ีมี
ราคาแพงก็มาจากสถานการณ์โลก จริง ๆ แล้วมันเกิดในช่วงระยะเวลาส้ัน ๆ ท่ีผ่านมา แล้วก็
ในแง่ของรัฐบาลเองเราก็มีมาตรการท่ีท าหลาย ๆ ด้าน  
  ผมขอเรียงล าดับสั้น ๆ ในสไลด์ (Slide) ถัดไปเพื่อท่ีจะรวบรวมประเด็น
ท้ังหมดให้เข้าใจได้ง่ายว่ามันมีมาตรการเพิ่มการยืดหยุ่นในระยะสั้น ในเรื่องของไฟฟ้า  
เราทราบดีว่าเราใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าสูงถึง ๗๐ เปอร์เซ็นต์ เมื่อราคามันขึ้นมา 
๔-๕ เท่าแบบนี้แล้วเรายังจ าเป็นจะต้องน าเข้าพลังงานแบบ ๓๕ เปอร์เซ็นต์ก๊าซธรรมชาติ
ขึ้นมาก็ต้องหาทางท่ีจะหาสิ่งอื่นมาทดแทน จ าเป็นอยู่ครับในเรื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหิน  
ซึ่งมีก าหนดการท่ีเราจะต้องหยุดการผลิตก็จ าเป็นจะต้องหยุด ต้องเดินหน้าต่อ จริงอยู่ 
มีผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อม เราก็พยายามจะเพิ่มเพิ่มตัวโรงไฟฟ้าทางด้านพลังงานสะอาด
มากขึ้นเพื่อจะมาออฟเซต (Offset) กันหรือชดเชยกันตรงนี้ แต่ว่าราคาต้นทุนจะไม่แพงขึ้น 
ตรงนี้ก็ด าเนินการในส่วนนี้ --------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๒๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๙ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประชุมครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๑๒๖/๑ 
 
แล้วก็ในช่วงท่ีราคาก๊าซธรรมชาติแพงมาก ๆ เราก็สามารถท่ีจะใช้วัสดุอื่นท่ีมาใช้ในการ
ทดแทนในการท่ีจะท าให้ต้นทุนถูกลงนะครับ และมีการเร่งขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้าน 
ท่ีเราท ากิจกรรมร่วมกันทางด้านปิโตรเลียมให้แบ่งปันก๊าซธรรมชาติบางส่วนมาเติมให้กับ
ประเทศไทย ตรงนี้ก็ท าให้การน าเข้าหรือลดการน าเข้าพลังงานลงไปได้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้
มากนัก ต้นทุนก็ยังสูงอยู่ ค่าไฟฟ้าจึงเกิดการขึ้นราคากันขึ้นมา ในส่วนนี้แต่ก็ได้ช่วยตัวเองได้
พยายามท าอย่างเต็ม ท่ี ท่ีจะใช้วัสดุ ท่ีมีอยู่ ในประเทศให้มากท่ีสุด ในส่วนของการ
ประคับประคองอันนี้ส าคัญ เราเพิ่งผ่านเศรษฐกิจท่ีเจอวิกฤติโควิด (COVID) ขึ้นมา ประเทศไทย 
ก าลังจะฟื้น การท่องเท่ียวก าลังด าเนินการมาได้ดีจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) 
ก็ต้องขอบคุณชาวภูเก็ตทุกครั้งนะครับ ท่ีผมยืนขึ้นมาต้องขอบคุณเขาจริง ๆ จากพลังแห่ง
ความร่วมมือ เราได้เริ่มเปิดประเทศตั้งแต่วันท่ี ๑ กรกฎาคม และเปิดอย่างจริงจังเมื่อเดือน
พฤศจิกายนท่ีผ่านมา จนถึงวันนี้เดี๋ยวนี้นักท่องเท่ียวเข้าสู่ประเทศไทยแล้ว ๑.๒ ล้านคน 
๑.๒ ล้านคนนับจากพฤศจิกายนก็จะมีรายได้พวกนี้ทยอยขึ้นมา แต่รัฐบาลเข้าใจนะครับว่า 
จะให้ปรับไปเหมือนกับราคาพลังงานปรับสูงเร็วเลยคงเป็นไปไม่ได้เพราะมันต้องให้ประชาชน
ได้มีการปรับตัว มีการปรับตัวอยู่จึงมีมาตรการเรื่องอุดหนุน เรื่องน้ ามันราคาดีเซลท่ีปรากฏ
กันอยู่รัฐบาลก็ยังช่วยอยู่ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของราคาเป้าหมาย เรื่องของราคาก๊าซหุงต้มค่อย ๆ 
เป็นค่อย ๆ ไป ค่อย ๆ ปรับขึ้นไปนะครับส่วนต่างรัฐก็ยังใช้กลไกกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง 
ภาษีสรรพสามิต ล่าสุดก็ลดลงแล้วเพื่อท่ีจะมา ช่วยราคาค่าไฟก็ขึ้นเป็นขั้นบันไดค่อยเป็นค่อยไป 
เรื่องเอ็นจีวี (NGV) ก็ตรึง ช่วยเหลือผู้ขับขี่แท็กซี่และมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยนะครับ ในสิ่งท่ี
ส าคัญก็คือหน้าท่ีและบทบาทของกระทรวงพลังงานและของรัฐบาลท่ีประกาศเป็นนโยบาย 
คือยังต้องรักษาเสถียรภาพความมั่นคงทางพลังงาน ซึ่งวันนี้เราก็มีปริมาณส ารองสูงถึง 
๒ เดือนกว่า แล้วพยายามท่ีจะให้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย ๆ เท่าท่ีจะท าได้ ในขณะเดียวกัน  
ยังจ าเป็นจะต้องรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศก็คือเรื่องของราคานะครับ  
ถ้าจะดูราคาน้ ามันในประเทศไทยอย่างท่ีสมาชิกผู้ทรงเกียรติเมื่อช่วงเช้าก็ได้น าเสนอให้ 
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้ทราบว่าราคาเราก็ยังอยู่ในระดับท่ีไม่สูงมากนักแล้วเมื่อเทียบ
กับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศเพื่อนบ้านนะครับ ในสไลด์ (Slide) ถัดไป ท่านก็จะเห็นว่า
ราคาเราก็อยู่ออกไปทางถึงแม้เบนซินท่ีดูเหมือนว่าไม่ได้ดูแลกันเลยแต่ว่าราคาน้ ามันเราก็อยู่
ในระดับท่ีไม่ได้สูง เป็นอยู่ท้าย ๆ นะครับ มีประเทศท่ีต่ ากว่าเราก็ไม่กี่ประเทศจาก ๑๐ ประเทศ 



๒๖๐ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประชุมครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๑๒๖/๒ 
 
๑๐ ประเทศมีเพียง ๓ ประเทศเท่านั้นเองท่ีต่ ากว่าเรานะครับ ดีเซลก็ ๒ ประเทศเท่านั้นเอง
ท่ีต่ ากว่าเรา แอลพีจี (LPG) ก็เช่นเดียวกันของเราก็อยู่ประมาณนี้นะครับ มีต่ ากว่าเราอยู่แค่ 
๒ ประเทศเอง ลองดูถึงเสถียรภาพถ้ารักษาเราได้ท้ังเสถียรภาพและได้ท้ังราคานะครับ  
ในส่วนนี้ก็พยายามท าได้อย่างเต็มท่ีลองดูสไลด์ (Slide) ถัดไปนะครับ ประเทศเพื่อนบ้าน 
บางประเทศเขาเริ่มประสบปัญหากันแล้ว อันนี้ก็เป็นท่ีน่าเห็นใจนะครับ แต่ประเทศไทย  
ก็ราคาประมาณอย่างท่ีได้เรียนไป รูปซ้ายมือนั่นคือประเทศไทย รูปขวามือคือประเทศเพื่อนบ้าน 
คงไม่กล่าวชื่อประเทศนะครับ แต่ว่ามันเริ่มขาดแคลนจริง ๆ และราคาเท่าไรก็ซื้อไม่ได้ 
แต่วันนี้รัฐบาลพยายามท าอย่างเต็มท่ี น้ ามันท่านมีใช้เสมือนหนึ่งปกติราคาก็ไม่แพงมากนัก 
เพราะเราเข้าใจว่าเพิ่งก าลังจะพ้นจากวิกฤติของโควิด (COVID) ก าลังจะฟื้นฟู รายได้ก าลัง
ไหลเข้ามาในประเทศ ตัวเลขสัญญาณต่าง ๆ ก็ดีขึ้นมาเรื่อย ๆ ตามล าดับคงไม่เร่งท าให้เกิด
อัตราเงินเฟ้อเร็วจนเกินไปและไม่ก่อให้เกิดภาระมากจนเกินไป ในเรื่องของการดูแลคนท่ี
เปราะบาง ถ้าท่านสังเกตในมาตรการต่าง ๆ ท่ีรัฐบาลได้ออกมาท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงาน 
 

- ๑๒๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๑ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    รัศมี ๑๒๗/๑ 
 
จะมีเงินอุดหนุนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยส าหรับแอลพีจี (LPG) ได้รับในส่วนนี้ 
นะครับบรรเทาลงไป ในค่าไฟส่วนเพิ่มท่ีเป็นห่วงกันนะครับส าหรับครัวเรือนท่ีใช้ไฟไม่เยอะ 
๓๐๐ หน่วยต่อเดือนก็ถือว่าบ้านมีเครื่องไฟฟ้าครบทุกประเภทคิดเป็น ๘๐ เปอร์เซ็นต์ 
ของครัวเรือนท้ังหมด ตรงนี้งบรัฐบาลก็ได้ดูแลไปนะครับ ในส่วนของการเสริมสภาพคล่อง
ต่าง ๆ ก็ต้องขอบคุณกระทรวงแรงงานได้ช่วยเหลือในเรื่องของการลดเงินสมทบทุนให้กับ
ลูกจ้างของผู้ประกันตนในหลาย ๆ มาตรา ตรงนี้ก็บรรเทาลงไปได้เยอะส าหรับพวกแรงงาน 
ท่ีอยู่ในระบบ ส่วนเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเราก็ยังมีโครงการคนละครึ่งเฟส (Phase) ท่ี ๔
ซึ่งรัฐก็ร่วมจ่ายนะครับเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทเช่นเดียวกัน ท้ังหมดท้ังปวงรักษา
เสถียรภาพทางพลังงาน รักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดูแลกลุ่มเปราะบาง 
ท่ีเขาได้รับผลเดือดร้อนใครท่ีพออยู่ในวิสัยท่ีจะช่วยเหลือกันได้ดูแลกันได้ก็ประคับประคอง
กันไป แล้วสิ่งส าคัญก็คือเรายังรักษาเสถียรภาพทางความมั่นคงทางการเงินและการคลังไว้ได้
อย่างดี อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยยังอยู่ในอันดับเดิมตั้งแต่ก่อนโควิด (COVID) 
จนถึงวันนี้หลังโควิด (COVID) แล้วเจอวิกฤติซ้อนวิกฤติก็ยังรักษาอยู่ไว้อย่างเดิม เพื่ออะไรครับ 
เพื่อยังมีความสามารถหรือความเข้มแข็งท่ีจะสนับสนุนการเจริญเติบโต หรือการสร้างความ
ฟื้นฟูให้กับประเทศไทยหลังจากนี้ เป็นต้นไป ซึ่งผมเชื่อว่าเป็นความหวังหรือความตั้งใจดี 
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุก ๆ คนท่ียังอยากท่ีจะเห็นว่าไม่ว่าจะมีวิกฤติไหน ไม่ว่าจะเกิด
อะไรขึ้น เมื่อเราอยู่ในช่วงท่ีจะฟื้นฟูแล้วเสถียรภาพทางการเงิน เสถียรภาพทางการคลัง  
เรายังต้องเข้มแข็งไม่อ่อนแอมากจนเกินไป มันถึงต้องรักษาความสมดุลระหว่างการดูแล 
แล้วก็การท่ีจะปรับกลไกของราคาให้มันสอดคล้องกับราคาตลาดเสรีนะครับแบบค่อยเป็น
ค่อยไป บางประเทศเขาไม่ท ากันนะครับ ในหลาย ๆ ประเทศนี่ถ้าท่านเห็นราคาพลังงาน  
เขาปล่อยไหลเลย๔๐ บาทก็ ๔๐ บาท ๕๐ บาทก็ ๕๐ บาท แต่ของประเทศไทยเราค่อย ๆ  เป็น 
ค่อย ๆ ไปนะครับรวม ๆ กันแล้วในมาตรการเฉพาะพลังงานอย่างเดียวตลอดระยะเวลาท่ีมี
โควิด (COVID) มียอดสุดท้ายสรุปให้ดูเพื่อให้เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นภาพ 
ในส่วนท่ีรัฐบาลได้ท ามาโดยตลอด แล้วก็ประชาชนท่ีอยู่ทางบ้านได้เข้าใจว่าท้ังหมดนี้เราใช้
ไปทุก ๆ ด้านเลยเกือบ ๒๗๐,๐๐๐ ล้านบาท ในการดูแลประคับประคองค่อย ๆ ผ่านพ้นไป
นะครับ แล้วเราเชื่อว่าเรื่องปัญหารัสเซีย-ยูเครนมันจะค่อย ๆ ปรับตัวพวกเรากันไปได้แล้ว 
เราก็จะผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับท่ีเราผ่านในเรื่องของวิกฤตการณ์โควิด (COVID)  



๒๖๒ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    รัศมี ๑๒๗/๒ 
 
ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าถามว่าระหว่างโควิด (COVID) กับยูเครนคนละแบบกัน โควิด (COVID)  
ในตอนนั้นหนัก ลึก แล้วก็ไม่ค่อยเห็นทางออก แต่พอได้ทางออกเราก็จบได้ แต่ยูเครน-รัสเซีย
เป็นเรื่องของความยืดเยื้อ เพราะฉะนั้นแล้วความยืดเยื้อส าคัญท่ีสุดก็คือต้องให้ความร่วมไม้
ร่วมมือกันในการท่ีจะรักษาความสามัคคีในประเทศ สิ่งท่ีหลายท่านเป็นห่วงว่าอนาคต
ประเทศไทยเป็นอย่างไรไว้โอกาสหน้าผมก็คงจะมาแชร์ (Share) แต่อยากจะให้เห็นว่ามันมี 
หลาย ๆ เรื่องท่ีรัฐบาลได้ท ารองรับในอนาคตซึ่งเกิดจากผลพวงของโครงสร้างพื้นฐาน  
ท่ีท าอยู่ในปัจจุบันซึ่งจะแล้วเสร็จในอีกไม่กี่ปีจากนี้ การดึงดูดการลงทุนมันมีเกิดขึ้นจริง  
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้ไปเยือน ๓ ประเทศ ----------------------------------------------------- 
 

- ๑๒๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๓ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๑๒๘/๑ 
 
๓ ประเทศคือประเทศซาอุดีอาระเบีย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา สิ่งท่ีเกิดขึ้น
คือความสนใจ พวกเราอาจจะไม่ได้ทราบ วันนี้ผมก็ขอถือโอกาสมาให้ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ได้รับทราบว่าท้ัง ๓ ประเทศนี้มีความพร้อมและมีความสนใจ สิ่งหนึ่งท่ีเป็นหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ก็คือว่าจะมีการน าคณะนักธุรกิจชุดใหญ่เข้าสู่ประเทศไทยเพื่อจะมาดู มาหาโอกาส 
การลงทุนจากความเชื่อท่ีเขาได้ศึกษามาว่าประเทศไทยเรามีศักยภาพอย่างไรตามแผนพัฒนา
หรือแผนเศรษฐกิจต่าง ๆ ท่ีตามงบประมาณทุก ๆ ฉบับท่ีท่านอนุมัติกันขึ้นมา ท้ัง ๓ ประเทศ
จะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ และต้นไตรมาส ๑ ของปีหน้า 
ตรงนี้ก็เป็นเครื่องชี้ว่ามีความสนใจเกิดขึ้นแล้ว ส่วนเราจะเก็บเกี่ยวได้มากน้อยแค่ไหน ส าคัญอยู่ท่ี 
ความเป็นเจ้าบ้านท่ีดีเป็นความร่วมมือ มีความร่วมมือสมานสามัคคี รอยยิ้ม ความสงบ
เรียบร้อย นั่นคือจุดส าคัญท่ีเราจะใช้เป็นเครื่องมือในการท่ีจะสร้างความมั่นใจท่ีดีท่ีสุดให้  
กลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาท่ีจะมาช่วยกันพัฒนาในสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งในโอกาสหน้าก็จะหาโอกาสท่ีจะ
มาน าเรียนเสนอท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติต่อไปครับ ขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต่อไปนางสาววรรณวิภา 
ไม้สน ขอเชิญครับ  
  นางสาววรรณวิภา ไม้สน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
ดิฉัน วรรณวิภา ไม้สน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ปีกแรงงาน พรรคก้าวไกล 
นี่เป็นอีกครั้งท่ีดิฉันได้กลับมาพูดเรื่องเดิม ๆ ซ้ าซาก ท้ัง ๆ ท่ีพูดมาแล้วตั้งแต่งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๓ จนมาวันนี้ถือเป็นครั้งท่ี ๔ นั่นก็คือว่าประมาณปี ๒๕๖๖ และเป็นงบประมาณ 
ในปีสุดท้ายของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แน่นอนค่ะสิ่งท่ีดิฉันจะพูดคงหนีไม่พ้น
งบด้านสวัสดิการของพี่น้องประชาชนท่ีมีอยู่อย่างต่ าเตี้ยเร่ียดินอยู่แล้ว 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นางสาววรรณวิภา ไม้สน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  แต่ในปี ๒๕๖๖ นี้ก็กลับ 
ถูกตั้งไว้โดยไม่ได้ค านึงถึงอนาคตของคนส่วนใหญ่ในประเทศเลย วันนี้ดิฉันจึงอยากจะเชิญ
ชวนท่านประธานและทุกคนย้อนไปเมื่อปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่มีการเลือกตั้งจนมีรัฐบาล 
และคณะรัฐมนตรีท่ีปรับไปปรับมาภายใต้การน าของคุณประยุทธ์ หลายคนอาจลืมไปแล้ว
หรือแสร้งท าเป็นจ าไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าได้เคยสัญญาหาเสียงอะไรไว้กับประชาชนท้ังประเทศ ไม่รู้ว่า
แบบนี้เรียกว่าขายฝันหรือหลอกลวงพ่อแม่ พี่น้องประชาชนได้หรือเปล่า อันท่ีจริงนโยบาย  



๒๖๔ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๑๒๘/๒ 
 
หลัก ๆ ของรัฐบาลก็ไม่ได้เยอะถึง ๒๐๐ กว่านโยบายเหมือนกับผู้ว่าคนใหม่หรอกค่ะ  
แต่ก่อนท่ีจะไปเตือนคนอื่นให้ท าตามนโยบายท่ีหาเสียง ดิฉันก็อยากให้กลับมาย้อนมองดู
นโยบายของพรรคท่านเองก่อนว่าได้ท าตามท่ีหาเสียงไว้ได้สักเรื่องหรือยัง ยกตัวอย่าง  
นโยบายมารดาประชารัฐถ้วนหน้า ทุกวันนี้ประชาชนได้รับสวัสดิการอะไรกันอย่างถ้วนหน้าบ้าง 
จนกันอย่างถ้วนหน้า ตกงานกันถ้วนหน้า หรือธุรกิจเจ๊งกันถ้วนหน้า แต่ก็แอบลุ้นอยู่  
ลึก ๆ ว่าในงบประมาณปีสุดท้ายอาจจะมีเซอร์ไพรส์  (Surprise) อะไรท่ีเกี่ยวข้องกับ
สวัสดิการบ้าง แต่สุดท้ายก็ไม่มีการตั้งงบใด ๆ ให้ตรงตามนโยบายท่ีหาเสียงไว้เลยแม้แต่  
ข้อเดียว ดิฉันจะขอยกตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อให้ท่านประธานได้เห็นภาพชัดขึ้นค่ะ  
เผื่อท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่ีนั่งฟังอยู่จะพอจ าอะไรขึ้นมาได้บ้าง เริ่มจากเรื่อง  
เงินเด็กถ้วนหน้า ไม่ว่าจะเป็นนโยบายมารดาประชารัฐท่ีให้เงินเลี้ยงดูเด็กเล็ก ๐-๖ ขวบ  
คนละ ๒,๐๐๐ บาท หรือจะเป็นนโยบายเกิดปั๊บรับแสนท่ีให้เด็กอายุ ๐-๘ ขวบ อีกคนละ 
๑,๐๐๐ บาท เรามาดูกันว่าในแต่ละปีงบประมาณมีการตั้งงบประมาณไว้อย่างไร โดยเฉพาะ
กระทรวงท่ีเกี่ยวข้องนั่นก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งพรรค
ของเจ้ากระทรวงเองก็ได้หาเสียงเรื่องนี้ไว้ด้วยท่ี ๑,๐๐๐ บาทถ้วนหน้า เพราะถ้าจะตั้งงบให้ 
ตรงกับตามท่ีได้หาเสียงไว้จะต้องใช้งบประมาณอยู่ ท่ี ๘๑,๕๐๐ ล้านบาท แต่เรามาดู
งบประมาณกันค่ะ ตั้งแต่ปีท่ีแล้วไม่ว่าจะเป็นปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ไล่มาจนปี ๒๕๖๕ ก็ยัง 
ตั้งไว้ไม่ต่างจากเดิม แต่พอเรามาดูในปี ๒๕๖๖ เห็นแล้วใจหายวาบ ลดลงไปเหลือแค่  
๑๖,๓๒๑ ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าปีท่ีแล้วอีก ๓๓๘ ล้านบาท เห็นแบบนี้อย่าว่าแต่ท าตาม
นโยบายหาเสียง ๑,๐๐๐ บาทหรือ ๒,๐๐๐ บาทแบบถ้วนหน้าเลย กับแค่เงินเด็ก ๖๐๐ บาท
จะท าให้ถ้วนหน้ายังท าไม่ได้เลย ---------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๒๙/๑ 
 
 
 
 
 



๒๖๕ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ภาวดี ๑๒๙/๑ 
 
และนอกจากจะไม่มีปัญญาอุดหนุนเงินเด็กให้ถ้วนหน้าแล้วยังไม่มีความพยายามท่ีจะเก็บเด็ก
ท่ีตกหล่นอีก การตั้งงบแบบนี้ท าให้มีเด็กท่ีเคยได้รับสิทธิจากเดิมท่ีไม่ถ้วนหน้าอยู่แล้วต้องตกหล่น 
เพิ่มไปอีกถึง ๔๖,๙๘๘ คน ท้ัง ๆ ท่ี ประชุมนะคะมีมติจาก กดยช. ท่ีรองนายกรัฐมนตรี 
ท่านจุรินทร์พรรคเดียวกับท่านรัฐมนตรีจุตินะคะ เมื่อสักครู่เห็นแว๊บ ๆ ไม่รู้หายไปไหนนะคะ 
ได้มีมติถึง ๒ ครั้ง ๒ หน ในเรื่องนี้ว่าจะมีการจ่ายเงินให้เด็ก ๖๐๐ บาทอย่างถ้วนหน้าภายใน
ปี ๒๕๖๕ แล้วไหนคะ จนปี ๒๕๖๖ ออกมาแล้วก็ยังไม่เห็นมีวี่แววเลย เรื่องนี้ถ้ามีใจจะท า
จริง ๆ ไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงเลยนะคะ เพราะว่าใช้งบเพิ่มอีกเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเอง  
ก็คือ ๑๖,๔๐๐ ล้านบาท เพื่อให้เด็กจ านวน ๔ ล้านกว่าคน ได้รับทุกคนอย่างถ้วนหน้าไม่ตกหล่น 
ไม่ต้องไปพิสูจน์ความจนคัดแล้วคัดอีก แล้วนอกจากเด็กจะได้ถ้วนหน้าแล้วยังช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเรื่องนี้ได้อีกถึง ๒๒ ล้านบาทค่ะท่านประธาน การลงทุนกับเด็ก 
ไม่มีขาดทุนเลย คนรุ่นท่านมีแต่จะล้มหายตายจาก แต่เด็กและเยาวชนเหล่านี้ยังอยู่อีกนาน
เพื่อเติบโตไปพัฒนาประเทศให้เจริญยิ่งกว่านี้  นี่แค่เรื่องแรกนะคะท่านประธาน ยังมองไม่เห็น 
อนาคตขนาดนี้ อย่างไรเจ้าหน้าท่ีท่ีอยู่ชั้น ๓ ก็กรุณาตอบให้ตรงกับค าถามดิฉันในวันนี้ด้วย
นะคะ อย่าเอาสคริป (Scrip) เดิม ๆ มาตอบ สวัสดิการต่อไปท่ีดิฉันจะพูดถึงก็คือสวัสดิการ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ใช้แรงงานค่ะ เน้นไปท่ีแรงงานนอกระบบ ซึ่งก็คือประกันสังคม โดยเฉพาะ
มาตรา ๔๐ ท่านประธานคะ ผ่านมา ๓ ปีเราเห็นแล้วว่าระบบท่ีเป็นตาข่ายรองรับให้กับ
ประชาชนในวันท่ีเขาล้มนี่มันมีรูโบ๋ค่ะ รูเบอเร่อเลยด้วย นั่นก็คือแรงงานนอกระบบเห็นได้ชัด
จากการท่ีรัฐเองก็ต้องจัดสรรงบประมาณให้กับคนกลุ่มนี้เป็นพิเศษ และรัฐเองก็พยายาม  
เชิญชวนให้พวกเราเข้ามาอยู่ในระบบ โดยการตั้งเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาจนท าให้มี
ผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ เพิ่มขึ้นเกือบ ๓ เท่าตัว ซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องดีแต่แทนท่ีรัฐบาลจะใช้
โอกาสนี้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น เพิ่มเงินชดเชยรายได้ในการหยุดงาน มีบ าเหน็จ
หรือบ านาญท่ีอยู่ได้จริง เพื่อจูงใจให้พวกเขาสมทบเงินต่อแต่กับไม่ท าอะไรเลย แถมยังตั้งงบไว้ 
ไม่เพียงพออีก เพราะมีผู้ประกันตนเพิ่มเข้ามา ๓ เท่านะคะ แต่ตั้งงบเพิ่มไว้แค่ ๑.๖ เท่า 
หรือแค่ ๕.๗ ล้านคนเท่านั้นค่ะ หรือจ านวน ๑๐ ล้านคนจริง ๆ แล้วไม่ใช่ตัวเลขท่ีแท้จริง 
เพราะมีผู้การประกันตนจ านวนมากท่ีขาดส่งไปแล้ว แต่ยังมีชื่ออยู่ยังไม่ถือว่าท่ีสิ้นสภาพเป็น
ผู้ประกันตนตามกฎหมาย มีแต่ชื่อคาไว้แต่เบิกสวัสดิการอะไรไม่ได้ นี่รัฐก าลังสารภาพ 
ผ่านตัวเลขงบประมาณท่ีตั้งไว้ใช่ไหมคะ ว่าตัวเลขผู้ประกันตนท่ีเพิ่มขึ้นมาจนท่านรัฐมนตรี  



๒๖๖ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๑๒๙/๒ 
 
ภูมิใจนักภูมิใจหนาเป็นการตั้งงบท่ีไม่ได้สอดคล้องกับจ านวนคนท่ีเพิ่มขึ้นเลย ยอมรับแล้ว 
ใช่ไหมว่ามันล้มเหลว เพราะตราบใดท่ียังไม่เพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจให้คนมาเข้าระบบ  
ก็ได้แต่ชื่อคาอยู่แบบนี้แต่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยท่ีประชาชนจะได้รับ อีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้ค่ะ 
ท่านประธาน ครม. อนุมัติแก้ไข พ.ร.บ. ประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์ ๓ ข ขอเลือกท่ีจะ
รับเงินก้อนหรือรับเงินเป็นบ านาญ ขอท่ีจะเอาเงินกรณีชราภาพเป็นหลักประกันในการกู้เงิน 
และขอเอาเงินกองทุนชราภาพมาใช้ก่อนบางส่วน ข้อสังเกตท่ีดิฉันท้วงติงมาตลอดก็คือ
รัฐบาลเน้นผลาญเงินประกันสังคมเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ เคยมีแผนรองรับท่ีจะคืนเงิน
ประกันสังคมเลยว่าจะตอนไหน อย่างไร หนี้ ท่ีควักเงินประกันสังคมออกมาใช้ตลอด
ระยะเวลา ๓ ปีท่ีรัฐบาลนี้บริหารนะคะ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ลดเงินสมทบร่วม ๑๘ เดือนนะคะ 
ไหนจะเงินชดเชยการว่างงานสุดวิสัยอีกท้ังหนี้เก่าท่ียังใช้คืนไม่หมด เท่าไรทราบไหมคะ 
ท่านประธาน รวม ๆ กันแล้วทะลุ ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาทไปแล้ว พวกท่านเอาแต่จะล้วงเงินไปใช้ 
แต่ไม่คิดท่ีจะใช้เงินคืนกองทุนเลย ไม่นึกถึงคนท างานรุ่นหลังเลยว่าถ้าส่งประกันสังคมตอนนี้
อีก ๓๐ ปีชีวิตเขาจะเป็นอย่างไร ยกตัวอย่างง่าย ๆ เลยคือถ้าตอนนี้ผู้ประกันตนอายุ ๒๕ ปี
ส่งประกันสังคมไปจนถึงอายุ ๕๕ ปี เงินประกันสังคมไม่เหลือให้ใช้แล้วนะคะ ถ้าจะผลาญ
โดยไม่คืนแบบนี้เท่ากับว่าส่งฟรีโดยไม่ได้ใช้เงินบ านาญ อีกเรื่องหนึ่งท่ีจะไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะ  
คือบอร์ด (Board) บริหารของประกันสังคมท่ีก าลังจะมีการเลือกตั้งอยู่รอมร่อแล้ว  
แต่ พลเอก ประยุทธ์ ก็ใช้มาตรา ๔๔ ล้มกระดานบอร์ด (Board) ประกันสังคมแล้วแต่งตั้งคน
ขึ้นมาใหม่ เมื่อปีท่ีแล้วก็แว่ว ๆ มาว่าจะมีการเลือกตั้ง แต่มาจนป่านนี้ -------------------------- 
 

- ๑๓๐/๑ 
 
 
 
 
 
 



๒๖๗ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๑๓๐/๑ 
 
ตอนนี้ เดี๋ยวนี้นะคะ บอร์ด (Board) ประกันสังคมยังเป็นคนเดิมท่ีคุณประยุทธ์ตั้งมาอยู่เลย 
อันท่ีจริงข้อเสนอเรื่องประกันสังคมนี้ก็ไม่ได้ยากเลยนะคะ คือท่านท้ังหลายต้องเปลี่ยน
แนวคิดค่ะ จากแรงงานในระบบไปเน้นแรงงานท่ีอยู่นอกระบบ โดยเน้นไปท่ีประกันสังคม
ถ้วนหน้า เพราะรูปแบบการจ้างงานตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว เทคโนโลยีหลาย ๆ อย่างมัน  
เข้ามาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแรงงานแพล็ตฟอร์ม (Platform) แรงงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
นักเขียน นักวาด คนท าหนัง ท าดนตรีหรือคนค้าขายอิสระ รัฐต้องเพิ่มงบประมาณอุดหนุนเงิน 
เข้าสู่ประกันสังคมมาตรา ๔๐ ให้มากกว่านี้ค่ะ ให้สอดคล้องกับจ านวนแรงงานท่ีจะออกไป
นอกระบบเพิ่มขึ้น ๆ เรื่อย ๆ ไม่อย่างนั้นแรงงานกลุ่มนี้ก็จะเป็นบุคคลท่ีถูกลืมและไม่มี
สวัสดิการอะไรรองรับเลย และมาตรา ๔๐ ก็ไม่ได้คุ้มค่าท่ีจะดึงคนให้เข้ามาสู่ในระบบ 
แต่ถ้าจะพูดถึงสวัสดิการท่ีเป็นของแรงงานนอกระบบก็ใช่ว่าจะไม่มีเลยค่ะท่านประธาน 
มีอีก ๑ สวัสดิการท่ีรัฐบาลภูมิใจนักภูมิใจหนา แต่ในงบประมาณปี ๒๕๖๖ กลับตั้งไว้ไม่พอใช้
นั่นก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อค านวณงบท่ีต้องใช้ในแต่ละปีต้องมีอย่างต่ า ๕๐,๐๐๐ ล้านบาทค่ะ 
แต่รัฐบาลกลับตั้งไว้เพียง ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท เอาอีกแล้วหรือคะ สวัสดิการชิงโชคอีกแล้วหรือ 
จนสิ้นปีจะมีสวัสดิการอะไรถูกตัดไปไหม หรือค่อยรอเงินตกเบิกเอาทีหลังอีก ตั้งงบแบบนี้  
ยังมีหน้ามาบอกนะคะว่าจะเพิ่มคนท่ีได้รับสิทธิจากเดิม ๑๔.๖ ล้านคนเป็น ๒๐ ล้านคน 
เฉพาะของเดิมยังไม่พอเลย นี่ก็เป็นอีกครั้งท่ีพูดไว้แล้วท าไม่ได้ตามเป้าแล้วก็สารภาพออกมา
ระหว่างการตั้งงบประมาณ ประชาชนก็ได้แต่ไปลุ้นเอาดาบหน้าค่ะว่าบัตรนี้ไม่ได้ให้ถ้วนหน้าด้วย 
ต้องผ่านการคัดกรองหลายอย่าง จนพิสูจน์แล้วว่าต้องจนจริง ๆ ถึงจะได้ค่ะ ดูเรื่องเด็กไปแล้ว
นะคะท่านประธาน เรื่องแรงงานนอกระบบไปแล้ว มาดูบั้นปลายชีวิตกันต่อค่ะท่านประธานว่า 
รัฐดูแลอย่างไร เรื่องนี้จะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะคะ อีกท้ังรายงานก็เพิ่งผ่านไปเมื่ออาทิตย์ท่ีแล้ว 
นั่นก็คือเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุ นี่ก็เป็นหนึ่งในนโยบายหลักหาเสียงของรัฐบาลเช่นกัน ตรงกันด้วย
ท้ัง ๒ พรรคร่วมรัฐบาลนะคะ ท่ีจะเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเป็น ๑,๐๐๐ บาทถ้วนหน้า แต่พอมอง
ตัวเลขประมาณท่ีตั้งไว้ในแต่ละปีก็ช่างน่าผิดหวังค่ะ เพราะหากคิดจากจ านวนผู้สูงอายุท่ีเรา  
มีอยู่ ณ ตอนนี้ ถ้ารัฐบาลจะตั้งงบประมาณตามนโยบายท่ีหาเสียงไว้จริง ๆ จะต้องใช้งบอยู่ท่ี 
๑๓๐,๒๐๐ ล้านบาท แต่ไม่ว่าจะในปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หรือปี ๒๕๖๕ นะคะ จนมาถึง
งบประมาณปี ๒๕๖๖ ก็ยังตั้งไม่ต่างจากเดิมเท่าไรเลย ท้ัง ๆ ท่ีเรามีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกวัน 
ปี ๒๕๖๖ นี้ตั้งอยู่ท่ี ๘๗,๕๘๐ ล้านบาท งบประมาณแบบนี้อย่างไรก็ไม่ตรงตามท่ีหาเสียงไว้ 



๒๖๘ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๑๓๐/๒ 
 
อยู่ดีค่ะ หาเสียงไว้ท่ี ๑,๐๐๐ ถ้วนหน้า แต่พอจะให้จริง ๆ กลับกระมิดกระเมี้ยน ให้เพิ่มคนละ 
๑๐๐ บาท ๑๕๐ บาท ๒๐๐ บาท ตามล าดับอายุแค่เพียง ๖ เดือน ส่วน พ.ร.บ. บ านาญ 
ท้ังของภาคประชาชนและของพรรคการเมืองท้ัง ๕ ฉบับท่ีพอจะเป็นความหวังของผู้สูงอายุ 
ก็กลับถูกนายกรัฐมนตรีปัดตกไปท้ังหมด ถึงแม้จะเหลือ ๑ ฉบับจากกรรมาธิการท่ีตอนนี้ก็อยู่
ในมือของนายกรัฐมนตรีเช่นกันนะคะ อย่างไรก็ต้องช่วยกันจับตามองว่าครั้งนี้จะรับรอง
หรือไม่ หรือจะมองไม่เห็นหัวคนเฒ่าคนแก่ ท้ังไม่ท าตามนโยบายและไม่รับรอง พ.ร.บ. นี้อีก 
ท่ีพรรคก้าวไกลพร่ าพูดเรื่องนี้ตลอดไม่ใช่จะยกเลิกหรือลดบ านาญข้าราชการนะคะ  
กรุณาอย่าบิดค่ะฝากไปถึงนักบิดด้วย ท่ีพูดนี่เพราะอยากให้เพิ่มสวัสดิการประชาชน 
เนื่องจากบ านาญของประชาชน ๑๐ ล้านคนเหลื่อมล้ ากับบ าเหน็จ บ านาญข้าราชการ 
มากเกินไปจริง ๆ ค่ะท่านประธาน ต่างกันถึง ๕๗ เท่า แล้วจะไม่ให้พูดเรื่องนี้บ่อย ๆ 
ได้อย่างไรคะ  
  ท่านประธานท่ีเคารพ ส่ิงท่ีดิฉันพร่ าพูดมาตลอดทุกครั้งในวาระงบประมาณ
ไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปกว่าการกระตุ้นเตือนให้รัฐบาลท าตามนโยบายท่ีหาเสียงไว้เลยค่ะ  
หรือท่านจะปฏิเสธค่ะว่าท่ีประชาชนเลือกท่านเข้ามานี่ไม่ใช่เพราะอยากเห็นท่านท าตาม
นโยบายเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นจริง แต่พอเข้ามาแล้วก็เป็นแค่การโฆษณาเท่านั้น อยากท า
โฆษณาไปอยู่วงการโฆษณาค่ะไม่ต้องมาท าการเมือง ดิฉันขอบอกไว้เลยนะคะว่าสิ่งท่ีดิฉัน
อภิปรายนโยบายท่านมาตั้งแต่ต้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเด็ก เรื่องแรงงานนอกระบบ หรือจะเป็น
เบี้ยผู้สูงอายุ เรื่องเหล่านี้ถ้าหากพรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลมันไม่ใช่แค่การโฆษณาแน่นอนค่ะ 
เพราะสิ่งท่ีเราจะท าในเรื่องพวกนี้ก็คือเปลี่ยนระบบสวัสดิการอนาถาให้เป็นสวัสดิการถ้วนหน้า 
โดยเริ่มตั้งแต่เด็ก ๐-๖ ขวบนะคะให้ได้รับเงินเลี้ยงดู ๑,๒๐๐ บาท และเรายังคิดไปถึง 
เงินอุดหนุนเยาวชนอีกด้วยนะคะ เรื่องประกันสังคมอย่างไรก็จะต้องปฏิรูปค่ะ โดยเพิ่มสิทธิ
ประโยชน์จูงใจให้คนมาเข้าระบบด้วยความสมัครใจ และแน่นอนค่ะว่าบอร์ด (Board) 
ประกันสังคมจะต้องมาจากการเลือกตั้ง บ านาญพื้นฐานถ้วนหน้าเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท 
จะต้องท าให้ได้ภายใน ๔ ปีท่ีเป็นรัฐบาลค่ะ แค่นั้นไม่พอนะคะ ก็ต้องมีระบบดูแลผู้สูงอายุ 
ท่ีป่วยติดบ้านติดเตียงด้วย เร่ืองนี้รัฐบาลจะเอาไปท าก่อนดิฉันก็ไม่หวงนะคะ ยินดีค่ะ 
 

- ๑๓๑/๑ 



๒๖๙ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๑๓๑/๑ 
 
ท้ังหมดนี้สามารถท าได้หากเรามีอ านาจและงบประมาณในมือ เพราะเพื่อน ส.ส.  ของดิฉัน
หลายคนจะอภิปรายให้ท่านประธานได้ฟังว่ามีงบประมาณส่วนไหนท่ีควรจะต้องตัดออกบ้าง 
การมีสวัสดิการท่ีเป็นสิทธิแบบนี้ถึงจะเป็นตาข่ายรองรับให้คนท างานได้ลืมตาอ้าปาก ไม่ต้องคอย 
ห่วงหน้าพะวงหลังว่าเงินเดือนท่ีเหลือหลังจากหักส่งให้ลูก ให้พ่อ ให้แม่ แล้วจะมีชีวิตอยู่
อย่างไรให้ถึงสิ้นเดือนแบบไม่ต้องกู้เงิน ให้คนสูงอายุได้ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุข  
ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นภาระของลูกหลานหรือเปล่า การจัดงบประมาณแบบนี้ถึงจะเป็น
งบประมาณแห่งความหวังท่ีประชาชนสามารถมีแรงฮึดสู้ในการใช้ชีวิตต่อไปได้ และหาก
รัฐบาลชุดนี้ท าไม่ได้ก็ควรพิจารณาตัวเองได้แล้วค่ะ ให้คนใหม่ ๆ เข้ามาท าแทน เพราะอีก  
ไม่นานรัฐบาลประยุทธ์ก าลังจะออกไปแล้วก้าวไกลก าลังจะเข้ามา และถ้าเราท าให้ท่าน 
เห็นว่างบประมาณท่ีเข้ากันนี่แต่เปล่ียนชุดบริหารแล้วมีความหวังขึ้นมากแค่ไหน  
  สไลด์  (Slide) สุดท้ายค่ะ ดิฉันก็อุตส่าห์ไปค้นหาเว็บไซต์  (Website)  
ต่าง ๆ มา แต่ก็อุ๊ยหายไปแล้ว แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ เพราะลบไม่ช่วยให้ลืม ดิฉันแคป (Cap) เก่ง 
แคป (Cap) ทัน เพื่อไม่ให้นายกรัฐมนตรีลืมเรื่องเหล่านี้ดิฉันมีของมาเตือนความจ าค่ะ  
กลัวพวกท่านจะหลง ๆ ลืม ๆ ท่านยังท าป้ายพวกนี้ได้ไหมท่ีเคยติดไปท่ัวทุกพื้นท่ีในการ 
หาเสียงไม่ว่าจะเป็นตามช่องทางสื่อต่าง ๆ หรือตามพื้นท่ี ถ้ายังพอจ าได้ดิฉันก็หวังเป็น  
อย่างยิ่งว่าพวกท่านอย่าได้เอาเรื่องเหล่านี้ไปหลอกลวงประชาชนในการหาเสียงครั้งหน้าอีก 
ดังท่ีท่านรัฐมนตรีสุชาติเคยพูดไว้ว่าเลือกมาแล้วก็ท าตามท่ีหาเสียงไว้ เพราะคนเราค าพูด  
เป็นนาย หาเสียงอะไรไว้ต้องท าให้ได้ ท าไม่ได้เลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนจะลงโทษ ดังนั้น  
ในการเลือกตั้ งครั้ งหน้าก็ขอให้ประชาชนลงโทษอย่างหนักไปเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ  
ท่านประธาน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณวรรณวิภาก็รักษาเวลา
ได้ดีครับ ต่อไปนางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร แล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นคุณมนพร เจริญศรี 
และคุณกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ ท่ีได้ขออภิปรายคู่ ขอเชิญนางสาวสรัสนันท์ครับ 
  นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร (ขอนแก่น)  :   เรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพค่ะ ดิฉัน สรัสนันท์ อรรณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขต ๘ 
พรรคเพื่อไทย ท่านประธานคะ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ท่ีเราก าลัง
พิจารณาอยู่ ณ ขณะนี้มีปัญหาอยู่หลายประการค่ะ แต่ประเด็นใหญ่ใจความคืองบประมาณ 



๒๗๐ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๑๓๑/๒ 
 
ครั้งนี้ไม่สอดคล้องต่อสถานการณ์ปัจจุบันท่ีประเทศไทยก าลังเผชิญอยู่ นโยบายต่าง ๆ  
ไม่ตอบโจทย์ความท้าทายใหม่ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่มีการเตรียมตัวรับมือกับ
วิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติสังคมท่ีก าลังจะมาถึง ความล้มเหลวของรัฐบาลชุดนี้ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนทุกคน ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกเพศ ทุกอายุวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประชาชน
ผู้สูงอายุท่ีดิฉันจะหยิบยกมาอภิปรายในวันนี้ค่ะ แม้รัฐบาลภายใต้พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา จะได้ประกาศให้สังคมผู้สูงอายุเป็นระเบียบวาระแห่งชาติแต่การแต่งตั้ง
งบประมาณตลอดหลายปีท่ีผ่านมา หรือร่างท่ีเราก าลังพิจารณาอยู่นี้ไม่ได้สอดคล้อง 
ต่อค าปฏิญาณนั้นเลย สามารถพูดได้ว่ารัฐบาลชุดนี้ ไม่ได้ให้ความส าคัญแล้วก็ไม่จริงใจ  
ไม่จริงจังต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุท้ัง ๑๒ ล้านคนท่ีมีอยู่ในระบบ ณ ขณะนี้ 
แต่อย่างใด ท่านประธานทราบหรือไม่ว่างบประมาณประจ าปี ๒๕๖๖ กรมผู้สูงอายุในสังกัด
กระทรวง พม. ท่ีมีพันธกิจผลักดันนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและมีการพัฒนา
ศักยภาพเตรียมความพร้อมประชากรรองรับสังคมผู้สูงอายุได้รับงบประมาณไปด าเนินการ
เพียง ๘๕๒.๔ ล้านบาท จากวงเงิน ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นจ านวนเงินเพียงเศษเสี้ยว
เมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาระดับชาติ เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ๑๒ ล้านคน 
นอกจากนโยบายท่ีน้อยมากแล้วการใช้งบประมาณครั้งนี้ล้วนแล้วแต่เสียไปกับงบประจ า  
ท่ีมีมากกว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะเป็นการจ้างบุคลากร การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์  ท่ีดิน 
สิ่งก่อสร้าง ส านักงาน การจัดประชุม การจัดสัมมนา การจัดประชาสัมพันธ์ และเบี้ยประชุม
ต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งท้ังหมดท้ังมวลนี้เป็นการใช้งบประมาณแบบพอไปที แบบไร้ทิศทาง 
แล้วก็ไม่มีการผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม ท่ีเห็นว่าพอมีได้บ้างก็คือ -------------------------------- 
 

- ๑๓๒/๑ 
 
 
 
 
 
 



๒๗๑ 
สผ. ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๑๓๒/๑ 
 
ส่วนงบสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะล าบากท่ีได้รับการจัดสรรเพียงเท่าไรทราบไหมคะ 
ท่านประธาน ๓๗ ล้านบาทเท่านั้นส าหรับสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยามล าบาก แต่ถ้าถามว่า 
มันจะมีงบประมาณอย่างอื่นท่ีเป็นชิ้นเป็นอันไม่มีเลยหรือ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เฒ่าผู้แก่ 
มีค่ะ รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ มีความใจดี มีวิสัย ให้ความส าคัญตอนไหนทราบไหมคะ 
ท่านประธาน ตอนเสียชีวิตค่ะ คือค่าฌาปนกิจ ค่าท าพิธีทางศาสนาท่ีรัฐบาลกรุณาจัดสรรให้ 
๓๑๙ ล้านบาท ในร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี ๒๕๖๖ นี้ นี่หรือคะนโยบายท่ีเป็นการรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ แทนท่ีจะเป็นงบประมาณท่ีเป็นประโยชน์ในยามท่ีผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่ แต่สิ่งท่ี
ประชาชนได้คือค่าเผาศพเท่านั้นเอง เมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกก็ได้พูดถึงเบี้ยตัวนี้ไป แต่มาวันนี้
ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะของเก่าก็ยังคงค้างอยู่ดี ดิฉันได้แต่ตั้งค าถามก็คือ นี่คือสิ่งท่ีดี
ท่ีสุดทีร่ัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สามารถท าให้ประชาชนได้ โดยสรุปคือประชาชน
ผู้สูงอายุแทบจะไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากงบประมาณปีนี้เลย นอกจากยุทธศาสตร์
และนโยบายท่ีวัดผลส าเร็จไม่ได้แล้ว งบประมาณปี ๒๕๖๖ ท่ีใช้ปัญหาผู้สูงอายุเป็นข้ออ้าง 
ในการท างบประมาณยังส่อทุจริตเชิงนโยบาย สอดแทรกหลายโครงการ มีโครงการลักษณะ
ต าน้ าพริกละลายแม่น้ าตรวจสอบยาก ยกตัวอย่างเช่น โครงการปรับปรุงท่ีอยู่และสถานท่ี
สาธารณะให้เหมาะสมกับคนทุกวัยเป็นจ านวน ๒๒๙ ล้านบาท ซึ่งแบ่งออกเป็นจ านวน 
๑๐,๐๐๐ รายการ ท่านประธานคะในปี ๒๕๗๔ ซึ่งอีก ๙ ปี คาดการณ์ว่าประเทศไทย 
จะมีประชากรผู้สูงอายุกว่า ๑๘ ล้านคน ปัญหาหลักของผู้สูงอายุส่วนใหญ่คือรายได้ 
ไม่พอเพียง มีรายได้น้อยจ าเป็นต้องพึ่งพาเงินจากบุตรหลาน ร้อยท้ังร้อยของคนผู้สูงอายุ  
มีรายได้หลักคือเบี้ยผู้สูงอายุ ๖๐๐ บาท ท่ีทุกวันนี้ไม่พอเพียงต่อการใช้ด ารงชีวิต และมีกว่า 
๖๐๐,๐๐๐ คนท่ียังเข้าไม่ถึงเบี้ยผู้สูงอายุนี้ ดิฉันจึงมองว่ารัฐบาลต้องให้ความส าคัญต่อ
นโยบายการเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเป็นอันดับแรก เพื่อบรรเทาความยากจนในสภาวะเศรษฐกิจ  
ท่ีย่ าแย่ แก้ไขปัญหาการเข้าถึงเบี้ยยังชีพท่ีตกหล่น แต่ท่ีส าคัญคือการมีท่ียืนในสังคมให้
ผู้สูงอายุอย่างมีศักดิ์ศรี แม้จะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีไม่น้อยแต่ดิฉันมองว่าการสนับสนุนประชาชน
กลุ่มนี้จะช่วยสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมได้ในหลาย ๆ มิติ อย่างเช่น การแบ่งเบา 
ภาระผู้คนท่ีเป็นลูกหลาน ส่งให้คุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัวดีขึ้น หรือแม้กระท่ัง 
จะสามารถช่วยลดปัญหาอัตราการเกิดท่ีต่ าท่ีสุดในประวัติการณ์ขณะนี้ให้สูงขึ้นได้คะ อย่างไรก็ดี 
รัฐบาลควรมุ่งเน้นสวัสดิการความช่วยเหลือไปพร้อม ๆ กับยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อม 



๒๗๒ 
สผ. ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๑๓๒/๒ 
 
ต่อสังคมท่ีก าลังจะเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาส และศักยภาพเพื่อท ามาหากิน 
การเข้าถึงสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพโดยการดึงกรมปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีความ
รับผิดชอบและมีความส่วนร่วม รัฐบาลควรกระจายอ านาจและงบประมาณในแต่ละภาคส่วน
ในพื้นท่ีให้เขาดูแลกันเอง เพราะในแต่ละพื้นท่ีมีโจทย์และอุปสรรคท่ีท้าทายแตกต่างกัน
ออกไปค่ะ เฉกเช่นเดียวกันแต่ละกลุ่มอายุก็มีโจทย์ท่ีแตกต่างในการรับมือสังคมผู้สูงอายุ 
รัฐบาลควรมียุทธศาสตร์เฉพาะกลุ่ม ยกตัวอย่างเช่น เด็กเล็กถึงวัยรุ่นควรสร้างวัฒนธรรม  
ให้ความส าคัญต่อผู้สูงอายุ วัยท างานต้องเน้นถึงเรื่องเงิน เรื่องความส าคัญในการออม รวมไปถึง 
การวางแผนการใช้เงิน การด ารงชีวิตระยะยาว วัยเกษียณ ๖๐-๗๐ ปี ควรสร้างค่านิยม 
ต่อการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อขยายโอกาสการท ามาหากินในขณะท่ีกายภาพยังเอื้ออ านวย  
และท่ีส าคัญท่ีสุดคือการจัดนโยบายและงบประมาณท่ีพอเพียงและทันท่วงที ----------------- 
 

- ๑๓๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๓ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๑๓๓/๑ 
 
เจาะกลุ่มเปราะบางท่ีมีความจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลโดยตรง อย่างเช่น
ผู้สูงอายุ ท่ีพิการ ผู้สูงอายุ ท่ีถูกทอดท้ิงหรือไร้บ้าน ผู้สูงอายุ ท่ีมีปัญหาสถานะบุคคล 
และแม้กระท่ังผู้สูงอายุท่ีมีความหลากหลายทางเพศค่ะ อยากน าเรียนท่านประธานถึง  
พลเอก ประยุทธ์ ค่ะว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระแต่เป็นความรับผิดชอบท่ีรัฐบาลจะต้องดูแล  
ความเป็นอยู่ของประชาชนทุกเพศทุกวัยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง ไม่ใช่ปัญหา แต่เป็นความท้าทาย 
ท่ีทุกประเทศจะต้องเจอ ดังนั้นงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลต้องให้ความเป็นธรรมในสิทธิ
ของความเป็นคนไทยแก่ผู้สูงอายุไม่ต่างจากคนกลุ่มอื่นค่ะ กราบขอบพระคุณค่ะ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
เป็นผู้อภิปรายคู่นะครับ นางมนพร เจริญศรี หลังจากนั้นจะเป็นคุณกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ 
ขอเชิญคุณมนพรครับ 
  นางมนพร เจริญศรี (นครพนม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
ดิฉัน มนพร เจริญศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม พรรคเพื่อไทย วันนี้ดิฉัน 
จะอภิปรายร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวงเงิน 
๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านล้านบาทค่ะ ซึ่งเป็นจ านวนเงินท่ีเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๕ เป็นจ านวนเงินถึง 
๘๕ ,๐๐๐ ล้านบาท ภายใต้การท างานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา  
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งการจัดท างบประมาณฉบับนี้เสมือนหนึ่ง 
เป็นการจัดงบประมาณท่ีต่างตอบแทนให้กับพรรคร่วมรัฐบาล และการจัดงบประมาณแต่ละ
กระทรวงดิฉันมองไม่เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อพี่น้องประชาชน แต่รัฐบาลยังคง
ไปให้ความส าคัญกับการจัดซื้ออาวุธ การจัดซื้อท่ีดินและการจัดหาความมั่นคงของประเทศ
มากกว่าความมั่นคงของชีวิตปากท้องและสุขภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะ วันนี้ดิฉัน
จะอภิปรายงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
สกพอ. หรือว่าอีอีซี (EEC) คือระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ โดยรัฐบาล คสช. ท่ีบรรจุไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นางมนพร เจริญศรี (นครพนม)  :  แผ่นสไลด์ (Slide) ท่ี ๒ ค่ะ ไปสไลด์ 
(Slide) ท่ี ๒ แล้วก็สไลด์ (Slide) ท่ี ๓ เลยนะคะ ท่านประธานท่ีเคารพคะ จะเห็นว่า 
การจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๕ ไปจนถึงปี ๒๕๖๖ ท่ีได้มีการจัดสรรงบประมาณ 



๒๗๔ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๑๓๓/๒ 
 
ท่ีเพิ่มขึ้นถึง ๕๘๐ เปอร์เซ็นต์ ท่านนายกรัฐมนตรีเคยทราบไหมคะว่างบประมาณ 
แค่หน่วยงานเดียวท่ีท่านได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีท่านได้
จัดสรรให้ตามรายกระทรวง ยังไม่สูงเท่ากับตัวเลขหน่วยรับงบประมาณของอีอีซี (EEC) ค่ะ 
ท่านจัดสรรงบประมาณสูงกว่ากระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็นั่งอยู่ 
ในห้องประชุมนี้นะคะ สูงกว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเสียด้วยซ้ าค่ะ พอดิฉันได้ฉายภาพ
โครงการอีอีซี (EEC) ของรัฐบาลชุดนี้ท าให้ดิฉันอดคิดถึงอดีตรองนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งท่ี
เป็นเจ้าต ารับของโครงการ สตาร์ตอัป (Start Up) โครงการขายฝัน อื่น ๆ อีกมากมายท่ีพวก
ท่านได้ท านโยบายหลอกลวงพี่น้องประชาชน ดิฉันเรียกโครงการนี้ว่าโครงการอีอีซี (EEC)  
ทิพย์ค่ะ ท่านประธานหันมาดูสิคะว่าปกติ สกพอ. จะได้รับการจัดสรรงบประมาณปี ๆ หนึ่ง
เพียงแค่ ๔๐๐-๕๐๐ ล้านบาท แต่ปีนี้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเหมือนเทกระจาด 
ในดงขอทานเลยค่ะ ซึ่งความผิดปกติท่ีหน่วยงานนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นถึง 
๒,๐๐๐ กว่าล้านบาท นั่นหมายถึงว่าเพิ่มขึ้น ๕ เท่าตัว ในจ านวนเงินท่ีเพิ่มขึ้นนั้น ๒,๐๐๐ ล้านบาท 
ได้ท่ีถูกจัดสรรไปอะไรคะ ถูกจัดสรรไปเพื่อจัดหาท่ีดินเพื่อพัฒนาโครงการธุรกิจอีอีซี (EEC) 
และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะท่ีต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง ถึง ๑,๕๐๐ ล้านบาท และใช้
ในการจัดหาท่ีดินและออกแบบโดยให้เอกชนร่วมลงทุนอีกประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท ไปสไลด์ 
(Slide) ท่ี ๔ -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๓๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๕ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๑๓๔/๑ 
 
ท่านประธานคะ จากสไลด์ (Slide) ท่ีดิฉันโชว์ให้ท่านประธานได้เห็นนั้นยังเป็นเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเตรียมพื้นท่ีของโครงการอีอีซี  (EEC) ดิฉันรับไม่ได้จริง ๆ  
กับการตั้งงบประมาณท่ีขาดวิสัยทัศน์ เล็งเห็นผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองและพวกพ้อง  
ท าให้ดิฉันเห็นภาพของการแย่งชามข้าวของบ้านเล็กบ้านใหญ่ เจ้าพ่อเจ้าแม่ท้ังหลายเลยค่ะ
สไลด์ (Slide) ท่ี ๕ วันนี้รัฐบาลก าลังจะเอาผืนป่า นี่คือแผนผังบริเวณท่ีดินตามมติ ครม.  
เมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคมท่ีผ่านมาหยก ๆ ปี ๒๕๖๕ ท่ีระบุว่าจะใช้ท่ีดินส านักงานปฏิรูปท่ีดิน 
เพื่อการเกษตรหรือ ส.ป.ก. จ านวน ๑๔,๖๑๙ ไร่ ท่ีต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
แต่เดิมท่ีดินตรงนี้คือท่ีดิน ส.ป.ก. คือท่ีดินท่ีป่าเสื่อมโทรมท่ีภาครัฐได้จัดสรรให้พี่น้อง
ประชาชนท่ีไม่มีท่ีดินท ากินเอาไปใช้ในการประกอบอาชีพ แต่มาวันนี้รัฐบาลละเว้นท่ีดินผืน
ดังกล่าวแล้วน าไปจัดสรรให้นายทุนผู้ทรงอิทธิพลเพื่อแสวงหาผลก าไรซึ่งผิดกับหลักการ 
พ.ร.บ. ปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรหรือไม่ หันกลับมาดูค่ะ ท่ีดินผืนดังกล่าวมีแผนการ 
ใช้ประโยชน์ซึ่งผังเมืองนี้เป็นผังเมืองท่ีอยู่ในพื้นท่ีของเกษตรกรรม รัฐบาลได้เปลี่ยนแปลง
ประเภทของที่ดินท ากินจากเกษตรกรรมกลายมาเป็นอุตสาหกรรม ท าให้ขาดความสอดคล้อง
กับระบบนิเวศ โดยศักยภาพของสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาอันหลากหลายของ
ชุมชนและสังคม นอกจากนั้นการจัดท าผังเมืองของอีอีซี  (EEC) กลับไม่ได้ท าให้พี่น้อง
ประชาชนมีส่วนร่วม ไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนผู้ท่ีได้รับผลกระทบเลย 
ท าให้ผังเมืองเหล่านี้ได้กลายเป็นพื้นท่ีอุตสาหกรรม เช่นพื้นท่ีต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ในรูปภาพนะคะ ซึ่งเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมชั้นดีติดกับแม่น้ าบางปะกง 
อาศัยระบบนิเวศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์และมีความพิเศษของพื้นท่ีซึ่งมีท้ังน้ าเค็ม น้ ากร่อย 
แล้วก็น้ าจืดสลับเปลี่ยนกันไปตามฤดู ซึ่งคนในพื้นท่ีท่ีมีภูมิปัญญาในท้องถิ่นเขาเรียกว่า 
นาขาวัง นั่นก็คือมีการปลูกข้าวช่วงน้ าจืด มีการเลี้ยงสัตว์น้ าในช่วงน้ าเค็ม ซึ่งพื้นท่ีดังกล่าว
เป็นพื้นท่ีสร้างความมั่นคงและสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับท้องถิ่นตลอดระยะเวลาหลายสิบ
หลายชั่วอายุคน จากการเปลี่ยนแปลงท่ีดินส าหรับเกษตรกรรมไปเป็นท่ีดินประเภทชุมชน 
ชนบท และท่ีดินเขตปฏิรูปนี้ โดยมีข้อก าหนดว่าให้สามารถตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได้เกือบ
ทุกประเภทเพิ่มมากขึ้นและกว้างกว่าผังเมืองเดิมท่ีมีอยู่ นั่นก็หมายถึงว่าท่านยอมเปิด
ช่องทางให้สามารถตั้งโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
และสุขภาพได้ค่ะ สไลด์ (Slide) ท่ี ๖ หรือโครงการอีอีซี (EEC) จะเป็นแค่เกมเศรษฐีของคนรวย 



๒๗๖ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๑๓๔/๒ 
 
จากการท่ีรัฐบาลเองไม่ได้ศึกษาแล้วก็ไม่ได้รับฟังเสียงของพี่น้องประชาชน เมื่อประมาณ
เดือนท่ีแล้วกลุ่มอีอีซี วอตช์ (EEC Watch) ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีศึกษาเรื่องของการพัฒนาระเบียง
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้ออกมาคัดค้านเรียกร้อง แต่ดิฉันก็ไม่เคยเห็น
นายกรัฐมนตรีได้สั่งการหรือทบทวนข้อก าหนดนี้เลย มิหน าซ้ าท่านกับเทเงินงบประมาณ  
ลงไปอีกหลายพันล้านบาท ท่านนายกรัฐมนตรีคะ ท่านเอาสมองท่ีไหนมาคิดว่าเม็ดเงิน
เหล่านี้จะไปเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันทางการค้า ในขณะท่ีพี่น้องประชาชนในพื้นท่ี 
ยังได้รับผลกระทบจากการเขียนข้อก าหนดของการใช้ท่ีดิน จะเห็นว่าพื้นท่ีเกษตรกรรม 
แบบใหม่ตามผังเมืองของอีอีซี (EEC) กลับมีข้อก าหนดท่ีเปิดช่องทางให้มีการตั้งโรงงาน 
ซึ่งโรงงานจะต้องไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เช่น โรงงานการผลิต
กระแสไฟฟ้า โรงงานขยะ และโรงงานชีวมวล ปัญหาในพื้นท่ี ๓ จังหวัด ไม่ว่าจะเป็นจังหวัด
ชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีพี่น้องประชาชนจ านวนมากท่ีหาเลี้ยงชีพ  
ด้วยอาชีพเกษตรกรรม การประมง และการท่องเท่ียว -------------------------------------------- 
 

- ๑๓๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๗ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๑๓๕/๑ 
 
ท่ีจ าเป็นจะต้องอาศัยระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมท่ีดี เมื่อมีการใช้บังคับผังเมืองแบบนี้
โครงการอีอีซี (EEC) จึงเป็นการท าลายความคุ้มครองทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพท่ี 
พ่ีน้องประชาชนเคยไดรั้บ นอกจากน้ันยังเปิดช่องให้ธุรกิจอุตสาหกรรมขยายตัวเป็นการสร้าง
ขยะสะสม จะเห็นว่าผลกระทบการเพิ่มขึ้นของขยะอุตสาหกรรมและโรงงานก าจัดขยะรวมถึง
โรงงานรีไซเคิล (Recycle) จะสามารถสร้างได้เกือบทุกพื้นท่ี นั่นท าให้ดิฉันมองเห็นภาพว่า
อีกหน่อยภาคตะวันออกคือแหล่งหรือโรงงานก าจัดขยะใช่หรือไม่คะ มาดูสไลด์ (Slide) ท่ี ๗ 
และสไลด์ (Slide) ท่ี ๘ คนตัวเล็กในป่าอุตสาหกรรม จากภาพสไลด์ (Slide) ท่านประธาน
เห็นภาพไหมคะ รู้สึกหดหู่ไหมคะ ขณะท่ีคนตัวเล็กจะต้องมาเจอกับวิกฤติของสิ่งแวดล้อม  
ท้ังดิน ท้ังอากาศขยะ ล่าสุดวิกฤติน้ ามันรั่วในทะเล ซึ่งชุมชนชาวไร่ได้สู้กับโครงการมลพิษ 
อีอีซี (EEC) จากน้ าเสียท่ีปนเปื้อนสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไหลเข้ามาในพื้นท่ีของ 
พี่น้องเกษตรกร สไลด์ (Slide) ท่ี ๙ และสไลด์ (Slide) ท่ี ๑๐ เมื่อมีการถมทะเลมาบตาพุด
เฟส ๓ (Phase 3) รัฐบาลยังคิดต่อไปอีกว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นี้ ท่านได้ท าโครงการ 
ถมทะเลมาบตาพุดเฟส ๓ (Phase 3) ซึ่งเป็นการสร้างแลนด์มาร์ก (Landmark) ท่ีซ้ าเติม
ชีวิตของชาวประมง การถมทะเลมาบตาพุดเฟส ๑ (Phase 1) และเฟส ๒ (Phase 2) 
เพ่ือขยายพื้นท่ีและปรับภูมิทัศน์ของอีอีซี (EEC) ท่ีผ่านมา ชาวประมงถูกยึดพื้นท่ีท ามาหากิน
ในทะเลมาบตาพุดโดยรัฐบาลไม่มีการเยียวยาแต่อย่างใด แต่เมื่อขยับไปท ามาหากินในผืน
ทะเลแห่งใหม่ยังจะต้องมาเผชิญกับการถมทะเลเฟส ๓ (Phase 3) อีก ซึ่งการถมทะเลเฟส ๓ 
(Phase 3) ได้อนุญาตให้มีการถมทะเลเพิ่มพื้นท่ีกว้างขึ้น ๆ นั่นจึงเป็นการซ้ าเติมวิถีชีวิต
ชาวประมงท่ีเพิ่งฟื้นจากสถานการณ์โควิด (COVID) ยิ่งท าให้ชีวิตของพวกเขามืดมนแล้วก็แย่
ลงไปอีกค่ะ สไลด์ (Slide) แผ่นท่ี ๑๑ ขณะท่ีน้ าตาของชาวประมงยังไม่ทันเหือดหาย ยังต้อง
มาเจอน้ ามันรั่วซ้ าซากจากภาพท่ีดิฉันได้ฉายขึ้นมา จะเห็นว่าน้ ามันรั่วได้ซัด เข้าฝั่งยาวถึง 
๓ กิโลเมตรบริเวณหาดแม่ร าพึงเมื่อเดือนมกราคมท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นความเสียหายทาง
สิ่งแวดล้อมท่ีประเมินค่าไม่ได้เลย แต่อีอีซี (EEC) กลับไม่มีกฎหมายรองรับให้มีการฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ ท าไมเรื่องแบบนี้รัฐบาลถึงปล่อยปละละเลย ท่านหลับหูหลับตาอยู่ได้
อย่างไร ไปสไลด์ (Slide) ท่ี ๑๒ พัทยา ระยอง ศรีราชา บางแสน ท่านประธานคะ ลองไล่ลงมา 
ในพื้นท่ีภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นท่ีทองค า มีหาดทราย มีสายลมมีแสงแดด
และเป็นดินแดนแห่งผลไม้ และพี่น้องประชาชนคนไทยหรือนักท่องเท่ียวท่ัวโลกท่ีถวิลหา  



๒๗๘ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๑๓๕/๒ 
 
ชายหาดบางแสนท่ีสวยงาม สงบ เมืองพัทยาเป็นสวรรค์ของคนกลางคืน ร้านอาหารทะเล  
ท่ีรวมความอร่อยบริเวณริมชายหาดจะไม่อยู่ในความทรงจ าของผู้คนอีกต่อไปถ้ามีรัฐบาล 
ท่ีท างานไม่เป็นแบบนี้ค่ะ สไลด์ (Slide) ท่ี ๑๓ ดิฉันได้ฉายภาพถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการสร้างสมดุล ประธานคะเราไปดูสัดส่วนท่ีรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในงบประมาณปี ๒๕๖๖ ท่านได้จัดสรรเพียง ๓ ล้านบาท หรือ ๐.๒ เปอร์เซ็นต์ 
แต่ปรากฏว่างบประมาณกว่า ๑,๙๘๘ ล้านบาท หรือ ๙๙.๘ เปอร์เซ็นต์ ท่านได้เทลงไป 
ในการจัดหาท่ีดินออกแบบศูนย์พัฒนาธุรกิจอีอีซี (EEC) ซึ่งจากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
ความไม่จริงใจต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน แต่เป็นการจัดงบประมาณ 
ท่ีเล็งเห็นผลและเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนและกลุ่มพวกพ้องของตนเอง ---------------------- 
 

- ๑๓๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๒๗๙ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประชุมครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๑๓๖/๑ 
 
รวมถึงกลุ่มท่ีสนับสนุนให้รัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่จนเกือบจะครบวาระค่ะ สไลด์ 
(Slide) ท่ี ๑๔ การพัฒนาอีอีซี (EEC) จะไปถึงฝั่งฝันได้อย่างไรค่ะท่านประธาน มาดูสิคะ  
งบท่ีถูกตัดร้อยละ อันท่ี ๑ การพัฒนาบุคลากรการศึกษาการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ตัดไปถึง ๓๐ เปอร์เซ็นต์ แล้วเมืองนวัตกรรมหุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะตัดไปถึง 
๖๙ เปอร์เซ็นต์ การพัฒนาศักยภาพแรงงานขั้นสูงตัดไปถึง ๗๖ เปอร์เซ็นต์ การพัฒนา
บุคลากรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายตัดไปถึง ๓๐ เปอร์เซ็นต์ และการพัฒนาทางด้าน
การศึกษาเพื่อรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงตัดไปถึง ๘๑ เปอร์เซ็นต์ นี่หรือคือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของอีอีซี (EEC) ศูนย์ธุรกิจเมืองใหม่อัจฉริยะ เหตุไฉนท่านจึงไปสร้างเมืองใหม ่
ดิฉันมีค าถามค่ะว่าในขณะท่ีประเทศเพิ่งฟื้นจากวิกฤติโควิด (COVID) รัฐบาลควรจะจัดสรร
เงินส่วนนี้ไปพัฒนาเมืองและต่อยอดของการท่องเท่ียวท่ีผู้ประกอบการตายสนิท ท าให้ 
พวกเขามีลมหายใจลุกขึ้นมายืนอย่างแข็งแรง เตรียมต้อนรับนักท่องเท่ียวในการเปิดประเทศ
อย่างมีความหวัง แต่รัฐบาลนี้กลับทุ่มเงินมหาศาลไปท าเรื่อง ท่ีไม่จ าเป็นเร่งด่วน  
นั่นก็เปรียบเสมือนคนพึ่งหายไข้ แทนท่ีท่านจะบ ารุงร่างกายให้พวกเขาแข็งแรง แต่กลับเอา
ไปซื้อท่ีดินว่างเปล่าจะเก็บกินอะไรก็ยังไม่ได้เพราะว่าร่างกายยังอ่อนแอยังไม่พร้อมท่ีจะ 
ท ามาหากิน นอกจากงบประมาณท่ีแสดงถึงความไม่จริงใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนแล้ว ในงบประมาณปีนี้ยังได้ตัดงบส่วนส าคัญในการพัฒนาทักษะแรงงาน  
งบท่ีแต่เดิมนั้นน้อยอยู่แล้ว แล้วก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาให้เกิดทักษะแรงงานเพื่อรองรับธุรกิจ
ของเอสเคิร์ฟ (S-Curve) ได้ ไม่ใกล้เคียงกับความต้องการท่ีเป็นจริง แล้วจะท าให้การผลิต
ก าลังคนเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจอุตสาหกรรมได้อย่างไร และอาจจะส่งผลถึงอนาคตนะคะ  
ท่านประธาน ให้บัณฑิตท่ีจบแล้วตกงาน รวมท้ังโครงการอบรมต่าง ๆ ท่ีดิฉันเห็นว่าเป็นการ
อบรมเพียงแค่ฉาบฉวย เน้นแต่ปริมาณคนเข้าอบรมค่ะ แต่ไม่เคยเน้นผลลัพธ์ของทักษะ  
จึงส่งผลให้หลายโครงการไม่ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะการเก็บตัวเคพีไอ 
(KPI) หรือตัวชี้วัดไม่ตรงกับท่ีท่านท าเรื่องเสนอขอรับงบประมาณค่ะ สไลด์ (Slide) สุดท้าย 
ท่านประธานท่ีเคารพคะ ข้อมูลท่ีดิฉันได้อภิปรายถึงความล้ม เหลวของการจัดท า 
ร่างงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้จึงเป็นฉบับท่ีล้มเหลว สิ้นหวัง ดิ่งเหวลึก ไม่มีแสงสว่าง  
แม้ปลายอุโมงค์ ดิฉันจึงขอขนานนามโครงการอีอีซี (EEC) นี้ว่าอีอีซี (EEC) เป็นเกมเศรษฐี 
 



๒๘๐ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประชุมครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๑๓๖/๒ 
 
ของคนรวย แต่เป็นความซวยของพี่น้องประชาชน ดิฉันจึงไม่ขอรับร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ  
รายจ่ายฉบับปี ๒๕๖๖ นี้ ขอขอบคุณค่ะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ต่อไป 
คุณกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ ครับ  
  นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ (หนองคาย)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ กระผม กฤษฎา ตันเทอดทิตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย เขต ๑  
พรรคเพื่อไทย วันนี้กระผมได้รับมอบหมายให้มาอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ 
โดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี (EEC) 
และในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน ก่อนอื่นครับ ท่านประธาน วันนี้ผมอยากจะย้อนกลับไปใน
วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประมาณ ๘ ปีเศษ ๆ ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนจ าวันนี้ได้ดี 
บางคนอาจจะจ าได้ว่าเป็นวันท่ีมีการปฏิวัติรัฐประหารรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง บางคน
อาจจะจ าได้ว่าเป็นวันเริ่มต้นของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ หรือส าหรับบางคนอาจจะเป็น
จุดเริ่มต้นของการดิ่งลงของเศรษฐกิจไทยก็อาจจะเป็นได้ และมาจนถึงวันนี้วันท่ี ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ ------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๓๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๑ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งหนึ่ง) เป็นพิเศษ      รัศมี ๑๓๗/๑ 
 
ค าถามท่ีส าคัญท่ีสุดก็คือว่าวันนี้คนไทยได้อะไรบ้างครับ แน่นอนมีหลายอย่างท่ีคนไทยได้ 
ข้อแรก เราได้ข้าวท่ีถูกกว่ามาม่า เราได้ยาง ๑๐ กิโลกรัม ๑๐๐ บาท เราได้วัคซีนท่ีช้ากว่า
ประเทศอื่น เราได้เด็กจบใหม่ท่ีเส่ียงกับการว่างงานกว่าครึ่งล้าน นี่ยังไม่รวมถึงคนที่อยู่ในการ
ท างานอยู่แล้วท่ีต้องตกงาน แล้วผมเชื่อว่าหากรัฐบาลยังบริหารงานแบบนี้ต่อไปเรายังมี 
โอกาสอีกเยอะท่ีจะได้อีกหลายอย่าง วันนี้สิ่งหนึ่งท่ีไม่เคยโกหกก็คือตัวเลข งบประมาณปี ๒๕๖๖  
มีวงเงินประมาณ ๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๕  ๘๕,๐๐๐ ล้านบาท หรือประมาณ 
๒.๗๔ เปอร์เซ็นต์ แต่น้อยกว่าปี ๒๕๖๔ ถึง ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าเรายังเสื่อมถอย 
จึงต้องปรับลดงบประมาณลดลงเพราะจัดเก็บรายได้ไม่ได้ตามเป้า มิหน าซ้ าเงินเฟ้อตามท่ี
แบงก์ชาติได้คาดการณ์ไว้น่าจะสูงถึง ๔.๙ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถ้าเอางบปี ๒๕๖๖ ลบเงินเฟ้อ 
งบประมาณก็จะน้อยกว่าปี ๒๕๖๕ ก็เป็นได้ ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการถดถอย 
ทางเศรษฐกิจ การใช้งบประมาณท่ีไม่มีประสิทธิภาพและไม่สามารถท่ีจะดึงดูดเม็ดเงินจาก
ต่างประเทศได้ วันนี้รัฐบาลท่ีมีประสิทธิภาพและบริหารประเทศเป็น จ าเป็นจะต้องสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนท้ังไทยและต่างประเทศ และน าพาคน 
ในชาติและเศรษฐกิจให้เจริญรุ่งเรือง และขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องท้ังในสภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤติ ภาคตะวันออกถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญในการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจ 
เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีการพัฒนาท้ังในโครงสร้างพื้นฐาน ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร 
อย่างไรก็ตามอย่างท่ีทราบกันดีก็คือปัญหาในเรื่องความพร้อมของพื้นท่ีโดยเฉพาะในเรื่อง
ของสิ่งแวดล้อมท่ีเพื่อนสมาชิก ท่าน ส.ส. มนพร เจริญศรี ได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้ ปัญหา
ในเรื่องของความพร้อมในด้านสาธารณูปโภคและรวมไปถึงความเหมาะสมในจังหวัด  
และเวลาในการลงทุน เม็ดเงินท่ีถูกใส่เข้าไปในโครงการนี้สุดท้ายแล้วจะคุ้มค่าหรือไม่ วันนี้  
มีงบประมาณหลายตัวท่ีไม่ชัดเจน อาทิเช่น งบประมาณรายจ่ายบุคลากร งบประมาณ
รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ จากตัวเลขเมื่อปีท่ีแล้ว 
๔๑๔ ล้านบาท ขยับขึ้นเป็น ๒,๔๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง ๖ เท่าหรือประมาณ ๕๘๐ เปอร์เซ็นต์ 
ในขณะเดียวกันงบในการพัฒนาบุคลากรด้านแรงงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี กลับถูกตัดลดลง
ทุกตัวโดยเฉลี่ยกว่าครึ่ง แล้วยังมีอีกหลายตัวเลขท่ีดูแล้วมีความผิดปกติในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ แต่ท่ีส าคัญท่ีสุดก็คือเรายังไม่เห็นอะไรท่ีเป็นชิ้นเป็นอันเลยและข่าวท่ีออกมาก็มี 
แต่เรื่องของปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับโครงการมาโดยตลอด อีกค าถามหนึ่งท่ีส าคัญครับ ๘ ปีท่ีผ่านมา 



๒๘๒ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งหนึ่ง) เป็นพิเศษ     รัศมี ๑๓๗/๒ 
 
๘ ปีท่ีผ่านมาเราเห็นโครงการหรือโครงสร้างพื้นฐานอะไรบ้างในรัฐบาลชุดนี้ท่ีเป็นรูปธรรม 
และท่ีส าคัญท่ีสุดคือเป็นโครงการท่ีสร้างรายได้ให้กับประเทศและดึงดูดนักลงทุนท้ังไทยและ
ต่างประเทศได้บ้าง กระผมเองมีโอกาสได้คุยกับนักลงทุนหลายท่านท้ังในไทยและ 
ต่างประเทศหลายท่านพูดเป็นเสียงค าเดียวกันว่ารอประเทศไทยไม่ไหวจริง ๆ  วันนี้มีหลายบริษัท 
ท่ีมีความจ าเป็นจะต้องไปลงทุนในต่างประเทศเพราะความไม่พร้อม และความไม่เข้าใจ 
ในการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้ วันนี้กระผมเริ่มไม่แปลกใจแล้วว่าท าไมท่านถึงต้องมี
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพราะหลาย ๆ อย่างท่ีท่านลงทุน ท่ีท่านสร้างอาจจะต้องใช้เวลาถึง 
๒๐ ปีจึงจะเสร็จ แต่ถามว่าวันนี้คนไทยรอได้ขนาดนั้นหรือไม่ วันนี้ลาวใช้เวลาไม่ถึง ๔ ปี 
ในการสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อกับจีนซึ่งมีก าลังซื้อมากท่ีสุด มีโครงการหลากหลาย
แสนล้านจากหลาย ๆ ประเทศทั้งท่ีได้ลงทุนไปแล้วและก าลังจะเข้าไปลงทุน วันนี้อินโดนีเซีย
จับมือกับเทสลา (Tesla) เพื่อจะสร้างศูนย์การผลิตแบตเตอรี่และผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 
เป็นท่ีน่ายินดีมาก ๆ ส าหรับประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านเรา หรือแม้แต่ประเทศเวียดนาม
ซึ่งตอนนี้ก าลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และก าลังจะมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคมในเร็ ว ๆ นี้ กว่ า ๒ ล้ านล้ านบาท เนื่ องมาจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจภายใน 
ประเทศท่ีต่อเนื่องและมีการขยายตัวอยู่ตลอดเวลา รัฐบาลในประเทศเขาจึงมีความจ าเป็น 
ท่ีจะต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวในระยะยาว ท่านประธานครับ 
กระผมในฐานะคนไทยคนหนึ่งเราถูกสอนเสมอว่าเราคือศูนย์กลางของภูมิภาค ---------------- 
 

- ๑๓๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๓ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๑๓๘/๑ 
 
ด้วยภูมิประเทศของเรา เราควรจะเป็นประเทศท่ีได้เปรียบมากท่ีสุดในการเชื่อมโยงแปซิฟิก 
(Pacific) กับอันดามันเป็นทางออกสู่ทะเลของจีน เราควรจะมีส่วนได้ส่วนเสียตรงนี้มหาศาล
แต่ในวันนี้รัฐบาลชุดนี้ได้เปลี่ยนแปลงความได้เปรียบนี้ด้วยการบริหารท่ีผิดพลาดและ  
เราก าลังจะเป็นประเทศท่ีถูกลืม วันนี้รอบ ๆ ประเทศเราก าลังเดินหน้าและก าลังฟื้นตัวจาก
วิกฤติในขณะท่ีเราก าลังเดินถอยหลัง ตัวกระผมเองครับท่านประธานเป็น ส.ส. ในพื้นท่ีท่ีติด
กับชายแดนตรงข้ามกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรามีแม่น้ าโขงกั้นกลาง  
มีสะพานมิตรภาพแห่งแรก เราไปมาหาสู่กันตลอดได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของท้ัง ๒ ประเทศ
และในวันนี้ต้องบอกว่าเขาไปไกลมากจริง ๆ ครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน
เม็ดเงินการลงทุน ก าลังซื้อ วันนี้ผมได้แต่นั่งมองรถไฟท่ีก าลังสร้างผลประโยชน์มหาศาล
ให้กับประเทศเพื่อนบ้านในขณะท่ีเรายังไม่ได้ท าอะไรเลย ผมเชื่อว่าหากเป็นอย่างนี้ต่อไป 
เราจะตกรถไฟขบวนนี้อย่างแน่นอนครับ 
  สุดท้ายนี้ครับผมอยากฝากค าถามท่านประธานไปยังรัฐบาลชุดนี้ว่าท าไมสิ่งท่ี
ท่านควรรีบท า ท่านไม่ท า สิ่งท่ีท่านก าลังสร้างท าไมไม่เสร็จสักที แล้ว ๘ ปีท่ีผ่านมา  
มากเพียงพอหรือยังครับท่ีท่านได้น าพาประเทศเราถอยหลัง ล้าหลัง และสิ้นหวังมาโดยตลอด
ค าตอบก็อยู่ในค าถามครับท่านประธาน ค าถามท่ีส าคัญที่สุดก็คือกระผมคิดว่าท่านไม่เคยถาม
เลยว่าสิ่งท่ีท่านท านั้นประชาชนได้อะไร แต่ท่านกลับถามตัวเองเสมอว่าตัวท่านได้อะไร
ค าถามส าคัญกว่าค าตอบเสมอครับท่านประธาน หากค าถามถูกมีโอกาสท่ีค าตอบอาจจะถูก
หรือผิดก็ได้ แต่ถ้าท่านถามค าถามท่ีผิดตั้งแต่แรกค าตอบไม่มีวันถูกครับท่านประธาน 
และท้ังหมดท้ังมวลนี้คือเหตุผลว่าท าไมผมจึงไม่สามารถโหวตรับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๖ นี้ได้ ขอบคุณครับท่านประธาน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ  
ท่านรัฐมนตรีจุติ ไกรฤกษ์ ขอชี้แจง ขอเชิญนะครับ 
  นายจุติ ไกรฤกษ์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ กระผม จุติ ไกรฤกษ์  
ในนามของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ขอตอบข้อชี้แจงค าถาม ข้อต าหนิของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านท่ีมีตั้งค าถามต่อรัฐบาล
แล้วก็ได้ท าการตรวจสอบอย่างเข้มข้น 



๒๘๔ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๑๓๘/๒ 
 
  ประการแรก ท่ีท่านถามว่าประชาชนได้อะไร ก็อยากจะกราบเรียนว่าราคายาง 
วันนี้ไม่ใช่ ๕ กิโลกรัม ๑๐๐ แล้วก็ยางก้นถ้วยราคา ๒๘ บาทต่อกิโลกรัม ยางแผ่น ๕๖ บาท
ต่อกิโลกรัม แล้วยางพาราอยู่ ท่ีกิโลกรัมละ ๗๐ บาทครับ ส่วนราคาปาล์มนั้น ๙ บาท 
ต่อกิโลกรัม ซึ่งก็พยายามดูแลราคาเหล่านี้ ประกันรายได้เหล่านี้ให้ดีที่สุดกับเกษตรกร 
  ประการต่อมาพูดถึงเรื่องเงินเฟ้อก็ต้องบอกว่าทุกคนพยายามพูดกันมากว่า
แพงท้ังแผ่นดิน อยากจะบอกว่าคงปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ใช่แพงท้ังแผ่นดินเท่านั้น มันแพงท้ังโลก
วันนี้มีค าต าหนิมากว่าเงินเฟ้อประเทศไทยจะขึ้นไปถึง ๔.๙ เปอร์เซ็นต์ แต่อยากให้ฉุกคิด 
สักนิดหนึ่งว่าประเทศอื่น ๆ ก็มีอัตราเงินเฟ้อสูงไม่แพ้ประเทศไทยเช่นกัน เช่น ณ วันนี้อัตรา
เงินเฟ้อท่ีสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษนั้น ๘.๑ เปอร์เซ็นต์ สหรัฐอเมริกานั้น ๙ เปอร์เซ็นต์ 
ในขณะท่ีประเทศไทยนั้น ๔.๙ เปอร์เซ็นต์  
  ค าถามต่อมาท่ีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้กรุณาซักถามคือบอกว่าสวัสดิการ
รัฐบาลนั้นเป็นสวัสดิการอนาถา ก็จะตอบว่าสวัสดิการรัฐน้ันไม่อนาถา ท าไมท าถ้วนหน้าไม่ได้
มีข้อจ ากัดอย่างไรบ้าง ผมก็อยากจะกราบเรียนว่าตัวเลขก็ไม่โกหกเหมือนกัน 
  ประการแรก ถ้าจะดูเรื่องของสวัสดิการนั้นไม่อยากให้ดูแค่มิติเดียว อยากให้
ดูครบทุกมิติ และมิติให้ดูนั้นอยากจะให้ดูครบวงจรด้วยครับ ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณปี ๒๕๖๖ ท่ีดูแลงบสวัสดิการของประชาชนผมยืนยันว่าไม่อนาถาแน่นอน  
ถ้าจะเอาวัยเด็กมีงบประมาณสนับสนุนเบี้ยเด็กแรกเกิด งบประมาณสงเคราะห์ครอบครัว 
เด็กขาดแคลน และเด็กฝากเล้ียงตามบ้าน งบประมาณช่วยเหลือค่าเล้ียงดู ครอบครัวอุปถัมภ์ 
งบประมาณจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี งบประมาณกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา งบประมาณเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน ------------------------------------- 
 

- ๑๓๙/๑  
 
 
 
 
 



๒๘๕ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัยประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๑๓๙/๑ 
 
งบประมาณอาหารกลางวันนักเรียน งบนมโรงเรียน นอกจากนั้นแล้วเมื่อสู่วัยท างาน  
ก็ยังมีเงินชดเชยกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เงินชดเชยกรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง  
เงินชดเชยกรณีว่างงานจากการลาออก ผู้สูงอายุซึ่งมีการพูดกันมากว่าวันนี้เรามีเบ้ียสนับสนุน
ผู้สูงอายุ มีสวัสดิการสนับสนุนจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี งบปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน 
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ งบช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตามโครงการบัตรสวัสดิการ  
แห่งรัฐ งบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ท่ีพึ่ง งบพัฒนาท่ีอยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย  
งบปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยเพื่อแก้ปัญหาชุมชนแออัด งบสนับสนุนเบ้ียยังชีพความพิการ และยังมี
ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล 
ข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานท้องถิ่น ลูกจ้าง และงบสนับสนุนค่าป่วยและค่าพัฒนา
ศักยภาพ อสม. อีก ท้ังหมดนี้ถ้าดูให้ครบวงจรจะเป็นงบเพื่อดูแลสวัสดิการของประชาชน
แบบครบวงจร และงบประมาณไม่ได้น้อยอย่างท่ีท่านได้กล่าว งบประมาณท้ังหมดนั้นคือ 
๖๓๒,๕๘๒ ล้านบาท ก็อยากจะชี้แจงให้นั้นได้เข้าใจ 
   ประการต่อมาท่ีมีการพูดกันมากว่างบสงเคราะห์ศพตามประเพณีนั้นก็ต้อง
ยอมรับข้อเท็จจริงนะครับว่าการตั้งงบประมาณล่วงหน้าส าหรับผู้ท่ีจะเสียชีวิตนั้นไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ แล้วเราก็ไม่รวยพอท่ีจะเบิกงบมากองเอาไว้เผื่อใครจะเสียชีวิตแล้วก็ได้มีเงิน
ชดเชยให้ เราจะเบิกงบตามจ านวนผู้ท่ีเสียชีวิตจึงมีงบค้างตลอดเวลา ยืนยันนะครับว่า
งบประมาณปี ๒๕๖๔ นั้นไม่มีค้างเลยแม้แต่รายเดียว งบปี ๒๕๖๕ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
บอกว่ามีค้าง ๘๑,๐๐๐ รายก็ยอมรับว่าเป็นตัวเลขท่ีถูกต้อง และเป็นจ านวนเงิน ๒๔๓ ล้านบาท 
แต่ท้ังนี้งบจ านวนนี้รัฐบาลไม่ได้ เพิกเฉยครับ อยู่ระหว่างขออนุมัติงบกล างจากท่าน
นายกรัฐมนตรี นอกจากนั้นแล้วท่านได้พูดถึงงบสงเคราะห์จัดการศพก็อยากจะกราบเรียนว่า
เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้นรัฐบาลชุดนี้เองเป็นรัฐบาลท่ีได้อนุมัติเพิ่มค่าจัดการศพ
ผู้สูงอายุตามประเพณีจาก ๒,๐๐๐ บาท ขึ้นเป็น ๓,๐๐๐ บาทต่อราย นอกจากนั้นแล้ว
อยากจะให้ท่านได้ดูด้วยว่ายังมีงบซ่อมบ้านผู้สูงอายุอีก ๑๐,๐๐๐ หลังในปีงบประมาณปีนี้ 
งบซ่อมบ้านผู้สูงอายุท่ีติดเตียงท่ีพิการอีก ๓,๕๐๐ หลัง วันนี้อยากจะกราบเรียนว่าสิ่งท่ี 
ท่านสมาชิกตั้งข้อสังเกตเรื่องของเด็ก ปัญหาเด็ก ปัญหาครอบครัวนั้นก็ต้องบอกว่าวันนี้
ประเทศไทยนั้นมีครอบครัวอยู่ ๒๗ ล้านครอบครัว ใน ๒๗ ล้านครอบครัวนั้น วันนี้สังคมเรา 
มีปัญหาครับ จากภัยโควิด (COVID) จากการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค จากการเปลี่ยนแปลง 



๒๘๖ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัยประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๑๓๙/๒ 
 
เทคโนโลยี ท าให้ครอบครัวมีปัญหา แม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อเลี้ยงเดี่ยว แล้วก็ครอบครัวผสม คือลูกฉัน  
ลูกเธอ ลูกเรา มีปัญหาหมดประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นก็ต้องกราบเรียนว่าปัญหานี้ 
คงจะหลีกเลี่ยงไปไม่พ้นแต่ว่าต้องมีการจัดการอย่างจริงจัง อยากจะกราบเรียนว่า
งบประมาณด้านผู้สูงอายุท่ีท่านบอกนั้นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งหลายท่านบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้
ท าตามสัญญา ก็บอกได้เลยนะครับว่าท้ังงบเด็กแรกเกิดท่ีเรามอบนั้นท่านจะรู้ว่าเราเลือกตั้ง  
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ มกราคมเราก็มีปัญหาโควิด (COVID) แล้วท้ังปี ปี ๒๕๖๔ ก็มีปัญหา 
โควิด (COVID) วันนี้ปี ๒๕๖๕ เรายังต้องใส่หน้ากากอภิปรายในสภาอยู่ ต้องยอมรับครับว่า
สิ่งท่ีรัฐบาลนั้นได้ตั้งใจว่าจะจัดงบประมาณดูแลผู้สูงอายุถ้วนหน้า งบประมาณท่ีจะดูแล 
เด็กแรกเกิดถ้วนหน้านั้นมีปัญหา ถามว่ามีปัญหาจากไหน ก็จะกราบเรียนท่านให้ทราบว่า 
จริง ๆ แล้วงบเด็กแรกเกิดแบบถ้วนหน้าเริ่มต้นมีเด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีได้รับ ๔,๑๐๐,๐๐๐ คน 
รัฐบาลก็บอกว่าในเมื่อตอนนั้นเราไม่มีเงินถ้วนหน้าแล้วก็ต้องให้คนท่ีจนท่ีสุดของกระบวนการนั้น 
ได้รับเงินไปก่อน ก็มีการจัดสรรให้กับผู้ปกครองของเด็กท่ีมีรายได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ต่อปี ก็จะได้เด็กท่ีได้รับการสนับสนุนนั้น ๒,๓๔๖,๐๐๐ คน คนท่ีมีรายได้เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ต่อปีขึ้นไปก็จะมีประมาณ ๑.๘ ล้านคน นั่นคืองบท่ียังไปไม่ท่ัวถึง นอกจากนั้นแล้วอยากจะ
ให้ท่านเห็นนะครับท่ีทุกท่านได้ถามว่า คณะกรรมการเด็กแห่งชาติอนุมัติ ----------------------- 
 

- ๑๔๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๗ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๑๔๐/๑ 
 
เมื่อกรกฎาคม ๒๕๖๓ ว่าให้จ่ายเงินถ้วนหน้าให้ได้ ก็อยากจะกราบเรียนว่ารัฐบาลตั้งใจเต็มท่ี
ท่ีจะจัดงบประมาณให้ต่าง ๆ เหล่านั้น แล้วก็รัฐบาลนั้นก็ใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ท่ีมี ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ดูแลคนไทยท้ังประเทศด้วยความรอบคอบ ปัญหาก็คือมีอยู่ว่าเมื่อท้ังโลก 
ติดโควิด (COVID) ประเทศไทยมีปัญหาว่าคนติดโควิด (COVID) กันเยอะ ก็ต้องบอกว่า 
เงินฉุกเฉินท่ีรัฐบาลต้องการจัดการนั้นคือแปลงงบท่ีรัฐสภานี้ก็ได้อนุมัติงบประมาณนั้นไปแล้ว 
แปลงงบจากท่ีไม่จ าเป็นมาจ่ายเรื่องโควิด (COVID) ท้ังหมด อยากจะกราบเรียนว่างบท่ีมานั้น
รัฐบาลใช้เงินทุกบาททุกสตางค์รักษาชีวิตของคนไทย รักษาให้คนไทยนั้นป่วยน้อยท่ีสุด
เสียชีวิตน้อยท่ีสุด ไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนนะครับท่ีจะได้ดูแลประชาชนในยามท่ีมีภัยอย่างนี้ 
๕๕ ล้านคนคือ ๕๕ ล้านบัญชี รวมทุกหมวด ค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลสนาม 
เงินเยียวยาท่ีได้ใช้ไปดูแลพี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้ไป ๑.๕ ล้านล้านบาท ๑.๕ ล้านล้านบาท 
แล้วผมจะกราบเรียนว่าเงินเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเงินท่ีเบี้ยหัวแตกหรือเงินตกน้ า ผมอยากจะให้
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้เปรียบเทียบว่าประเทศท่ีเป็นมหาอ านาจทางการแพทย์ 
มหาอ านาจทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถควบคุมประชาชนเขาได้ดีเท่ากับประเทศไทย 
ประเทศไทยนั้นรัฐบาลเสียใจมากว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นหมื่นรายคือประมาณ ๓๐,๐๐๐ ราย 
ในขณะท่ีประเทศท่ีเป็นมหาอ านาจทางการแพทย์นั้นมีผู้เสียชีวิตเกิน ๑ ล้านคน อัตราส่วนท่ี
เราเสียหายนั้นน้อยกว่าหลายเท่า แล้วก็ต้องบอกว่าบุญซ้ ากรรมซัดเราก็คาดว่าโควิด 
(COVID) หลังจากปลายปี ๒๕๖๔ จะดีแล้ว เราก็มาเจอสงครามรัสเซีย-ยูเครนซ้ าเข้าไปอีก 
ก็อยากจะบอกว่าเงินท่ีจะเอามาดูแลผู้สูงอายุแบบครบถ้วน เงินท่ีตั้งใจจะมาดูแลเด็ กให้
ครบถ้วนนั้น ถามว่าเงินสวัสดิการหายไปไหน วันนี้ต้องกราบเรียนว่านอกจากท่ีรัฐบาลใช้เงิน
ไปในการดูแลเรื่องรักษาชีวิตของประชาชนอย่างเต็มท่ี เท่าไรเท่ากัน รักษาคนไทยไม่ให้
เจ็บป่วยเท่าไรเท่ากัน วันนี้รัฐบาลก็มีภารกิจพิเศษคือตรึงค่าครองชีพให้ต่ าท่ีสุด ให้นานท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได้ ผมยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะไม่สามารถตรึงค่าครองชีพได้ตลอดไป
เพราะว่าเงินนั้นเรามีจ ากัด แต่อยากจะกราบเรียนท่านว่าค่าครองชีพนั้นมีผลกระทบกับ 
คนทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กแรกเกิดยันผู้สูงอายุ ทุกคนได้ประโยชน์จากมาตรการท่ีรัฐบาลท าคือ
ประหยัดค่าไฟฟ้า จากเดิมท่ีใช้ก๊าซมาปั่นเป็นไฟฟ้า ราคาก๊าซต้นทุนปั่นไฟนั้นเพิ่มขึ้นไป 
๙๐๐ เปอร์เซ็นต์ รัฐบาลได้เปลี่ยนวิธีการคือเปลี่ยนจากก๊าซนั้นมาเป็นน้ ามันดีเซลปั่นไฟแทน 
ก็ท าให้ลดต้นทุนค่าไฟท่ีประชาชนจะต้องแบกท้ังประเทศได้ นอกจากนั้นแล้วเรื่องมาตรการ  



๒๘๘ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๑๔๐/๒ 
 
ประหยัดภาษี ลดรายได้ของรัฐออกไปก็ช่วยให้ประชาชนนั้นได้ลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟฟ้าอีกด้วย 
สิ่งท่ีส าคัญท่ีรัฐบาลก็ต้องดูแลก็คือเรื่องค่าขนส่ง ค่าครองชีพต่าง ๆ นั้น วันนี้ก็อยากจะให้ 
พี่น้องประชาชนท้ังประเทศได้รับทราบว่าน้ ามันดีเซลราคาแพงขึ้น ก๊าซหุงต้มราคาแพงขึ้น
จากสงครามรัสเซีย-ยูเครน รัฐบาลได้น างบประมาณท่ีมีอยู่น้อยนิดนั้นมาดูแลตรึงค่าครองชีพ
ให้กับพ่ีน้องประชาชน วันนี้คงไม่มีใครทราบหรอกครับว่าราคาน้ ามันดีเซลนั้นรัฐบาลอุดหนุน
ลิตรละ ๑๐ กว่าบาท ก๊าซแอลพี จี (LPG) ท่ีเอามาท าก๊าซหุงต้มรัฐบาลอุดหนุนถัง 
๑๕ กิโลกรัม ถังละประมาณ ๑๑๐-๑๒๐ บาท ในขณะท่ีราคาเบนซินในประเทศไทยนั้น 
๕๐ กว่าบาท แต่ท่านทราบไหมครับว่าวันนี้ราคาน้ ามันเบนซินท่ีสหรัฐซึ่งเป็นเจ้าของ  
บ่อน้ ามันเองมีแหล่งน้ ามันท่ีมากท่ีสุดของโลกราคาลิตรละ ๖๗ บาท แปลงเป็นลิตรแล้วลิตรละ 
๖๗ บาท รัฐบาลพยายามท าเต็มท่ีเพื่อรักษาประโยชน์ของพี่น้องประชาชน นอกจากนั้นแล้ว
อยากจะกราบเรียนว่าสิ่งท่ีรัฐบาลพยายามจะท านั้นก็บอกว่ารับฟังแล้วก็พยายามจะปฏิบัติ 
ให้มากท่ีสุด ไม่เคยคิดท่ีจะละเมิดค าพูดหรือผิดสัญญากับพี่น้องประชาชน แต่ก็ต้องกราบเรียน 
จริง ๆ ว่าวันท่ีให้สัญญากับพี่น้องประชาชนนั้นไม่ใช่ค าแก้ตัว ------------------------------------- 
 

- ๑๔๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๙ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๑๔๑/๑ 
 
ปี ๒๕๖๒ ไม่เคยมีใครคิดว่าจะมีโรคระบาดท่ีร้ายแรงท่ีสุดในโลกในรอบ ๑๑๐ ปีเกิดขึ้นนานถึง 
๒ ปีครึ่ง แม้กระท่ังทุกวันนี้เราก็ยังต้องใส่หน้ากากกันอยู่ ไม่เคยมีใครคิดว่าราคาน้ ามัน  
ซึ่งเคยอยู่ละบาร์เรลละ ๖๐ เหรียญ วันนี้ขึ้นไปถึง ๑๒๐ เหรียญแล้วเมื่อเช้านี้ขึ้นไป 
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แต่รัฐบาลนั้นพยายามตรึงทุกอย่างเพื่อรักษาประโยชน์ของพี่น้องประชาชน
ท้ังประเทศ ไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผมก็อยากจะกราบเรียนกับท่านผู้ทรงเกียรติ 
ท่ีเคารพว่าค าติติงของท่านนั้นก็ได้รับฟัง แต่อยากจะให้ทราบว่าทุกอย่างปฏิบัติไปด้วยเหตุ
ด้วยผล และผมคิดว่าท่ีเราคุยกันได้ก็เพราะว่าท่านก็รักประชาชนรักประเทศ รัฐบาลก็รัก
ประชาชนรักประเทศ เราไม่มีสีครับ เราไม่มีฝ่ายค้านไม่มีรัฐบาล วันนี้ถ้าเผื่อเรามาจับมือ
ท างานด้วยกัน สิ่งท่ีท่านชี้แนะท่ีเป็นประโยชน์ก็จะรับไปปรับปรุง สิ่งใดท่ีท่านเข้าใจผิด  
หรือมองไม่ครบวงจรก็ขอความกรุณาท าความเข้าใจกับสิ่งท่ีรัฐบาลพยายามอธิบายกับ 
ท่านด้วยก็กราบเรียนมาด้วยความเคารพครับท่านประธาน ขอพระขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ เมื่อสักครู่นี ้
ผมได้ให้ผู้แทนของฝ่ายค้านได้อภิปรายต่อเนื่องมา ๕ ท่านนะครับ เนื่องจากว่ารายชื่อของ
ฝ่ายรัฐบาลเพ่ิงมาครับ ผมขออนุญาตสลับมานะครับ เชิญคุณอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ครับ 
  นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ราชบุรี)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา
ผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ กระผม นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดราชบุรี เขต ๔ อ าเภอบ้านโป่ง พรรคประชาธิปัตย์ ท่านประธานครับ กระผม 
ขออนุญาตได้อภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณประจ าปี ๒๕๖๖ ให้กับ
รัฐบาลซึ่งเป็นข้อสังเกตท่ีเกี่ยวกับทางด้านพลังงาน จริง ๆ แล้วกระทรวงพลังงานปีนี้ได้รับ
งบประมาณเพียงแค่ ๒,๗๐๗ ล้านบาทไม่เยอะครับ เมื่อเทียบกับกระทรวงท่ีได้เยอะ 
อย่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการท่ีรับการจัดสรรงบประมาณหลายแสนล้านบาท 
แต่กระทรวงพลังงานนั้นเป็นกระทรวงหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจซึ่งมีผลกระทบต่อ 
จีดีพี (GDP) แล้วก็เศรษฐกิจของไทยปีหนึ่งหลายหมื่นหลายแสนล้านบาทหรือเป็นล้านล้านบาท 
ในการคิดในส่วนของผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ท่านประธานครับ มีสิ่งหนึ่งท่ีผมอยากจะ
ได้ชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดของรัฐบาลในการบริหารเรื่องของราคาน้ ามันเชื้อเพลิง
โดยเฉพาะเรื่องของการบริหารกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารกองทุน  
น้ ามันเชื้อเพลิง หรือท่ีเราเรียกว่า กบน. ในการก าหนดนโยบาย ซึ่งท่ีผ่านมานั้นท่านประธาน 



๒๙๐ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๑๔๑/๒ 
 
ก็จะเห็นว่าตอนนี้น้ ามันดีเซลปรับขึ้นราคาเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมจาก ๓๐ บาท  
ท่ีรัฐบาลตรึงเอาไว้มาเป็นราคาท่ี ๓๒ บาท แล้วทางรัฐบาลเองก็จะประกาศขึ้นเป็น ๓๕ บาท 
ตามท่ีได้มีการแถลงข่าวของ กบน. เมื่อต้นเดือนท่ีผ่านมาท าให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคนั้น
ขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์ สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้าง จริง ๆ แล้ว
ผมได้มีโอกาสจะตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งท่านเองก็ไม่อยู่ 
ซึ่งก็เป็นสิ่งท่ีผมได้ท้วงติงไปนะครับว่าท่านไม่ยอมมาตอบกระทู้ ส.ส. ซึ่งเป็นประเด็นท่ี  
สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก ก็อยากให้ท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงานถ้าท่านอยู่ท่านฟังด้วยนะครับ เรื่องของความผิดพลาดในการบริหาร
กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงซึ่งท่ีผ่านมาเราจะเห็นว่าเรื่องของราคาน้ ามันเช้ือเพลิงโดยเฉพาะดีเซล
ซึ่งเป็นต้นทุนในการขนส่งหลักปี ๒๕๔๓ น้ ามันดีเซลเราอยู่ ท่ีลิตรหนึ่ง ๑๒.๑๗ บาท 
ปี ๒๕๔๖ อยู่ท่ี ๑๔.๕๙ บาท ปี ๒๕๔๘ อยู่ท่ี ๑๘.๑๙ บาท ปี ๒๕๕๐ อยู่ท่ี ๒๓.๗๓ บาท พอ
มาปี ๒๕๕๑ ราคาดีเซลขึ้นราคามาทะลุ ๓๐ บาทครับ ช่วงนั้นมีวิกฤติเรื่องของพลังงานอยู่ท่ี 
๒๙.๓๔ บาท แล้วก็ไป ๓๓ บาท เคยขึ้นไปถึงลิตรหนึ่งเกือบ ๕๐ บาท แล้วก็ปรับตัวลงมา ปี 
๒๕๕๓ อยู่ ท่ี  ๒๘.๗๙ บาท แล้วก็ปี  ๒๕๕๗ อยู่ ท่ี  ๒๙.๙๙ บาท ท่ีผมชี้ ให้ ท่านประธานเห็น 
เพราะว่าช่วงตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ถึงปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ แล้วก็มาปี ๒๕๖๒ ท่ีน้ ามันดีเซลท่ี 
๒๘.๑๙ บาท ผู้รับเหมาขนส่งแล้วก็อุตสาหกรรมโดยท่ัวไปคิดราคาน้ ามันดีเซลต้นทุนอยู่ท่ี 
๓๐ บาท รัฐบาลก็ประกาศตรึงราคาครับว่าน้ ามันดีเซลในประเทศไทยก็ไม่ควรเกินลิตรละ 
๓๐ บาท เพื่อจะได้ดูเรื่องของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะต้นทุนในการขนส่ง 
และการผลิตสินค้า พอมีเรื่องวิกฤติไวรัสโควิด-๑๙ (Virus COVID-19) ท่านประธานครับ 
ราคาน้ ามันดีเซลลงมาเหลือลิตรหนึ่งปี ๒๕๖๓  ๒๐.๗๙ บาท ถ้าตอนนั้นทุกท่านยังจ าได้อยู่
เมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีจุติ ไกรฤกษ์ บอกครับว่า -------------------------------------------------- 
 

- ๑๔๒/๑ 
 
 
 
 



๒๙๑ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๑๔๒/๑ 
 
พอมีวิกฤติพลังงาน มีวิกฤติโควิด (COVID) ราคาน้ ามันดิบนั้นขึ้นทะลุไป ๑๐๐ กว่าเหรียญ
แล้วตอนนี้นะครับ แต่ตอนปี ๒๕๖๓ ทุกอย่างล็อกดาวน์ (Lock Down) หมด น้ ามันดิบเหลือ  
๑ ลิตร ๑๐ กว่าเหรียญต่อบาร์เรลนะครับ ความผิดพลาดของรัฐบาลในการบริหารกองทุน
น้ ามันเชื้อเพลิงคืออะไรครับ น้ ามันดีเซลลงมาเหลือ ๒๐ กว่าบาท ท่านประธานทราบไหมครับว่า 
จ็อบเบอร์ (Jobber) ซื้อเข้าไปปริมาณมาก ๆ  เหลือ ๑ ลิตร ๑๒  ๑๓ บาทเลยนะครับ ๑๕ บาทก็ม ี
ความผิดพลาดของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงคือไม่ยอมเก็บเงินเข้าไป  
ในกองทุน แล้วก็มาอ้างว่ามีพระราชบัญญัติกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงก าหนดเพดานไว้ท่ี 
๔๐,๐๐๐ ล้านบาท จริง ๆ แล้วถ้ารัฐบาลบริหารความเสี่ยงได้รัฐบาลก็จะสามารถเก็บเงิน 
เข้าไปในกองทุนนี้ได้ถึง ๒๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาทในตอนนั้นเลยซึ่งรัฐบาลขาด 
๓ ขาดครับท่านประธาน  ๑. คือขาดการมองการณ์ไกล  ๒. คือขาดวิสัยทัศน์  ๓. คือขาดการ
บริหารความเสี่ยงในอนาคต ซึ่งนี่คือ ๓ ขาดท่ีผู้บริหารกระทรวงพลังงานของประเทศไทยเราขาด 
ท าให้ทุกวันนี้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจึงเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าครับ เมื่อกองทุน 
ไม่สามารถเก็บเงินได้ไปอั้นไว้ท่ี ๔๐,๐๐๐ ล้านบาทผู้ประกอบการ นายทุนได้ราคาน้ ามัน
เชื้อเพลิงดีเซลถูก แต่ค่าขนส่งก็ยังไม่ได้ปรับลดลงมาส่วนใหญ่ก็ยังค้างไว้อยู่คิดฐานท่ี 
๓๐ บาท แต่พอราคาน้ ามันดีเซลขึ้นผู้ขนส่งก็ปรับราคาขึ้น อันนี้โทษผู้ขนส่งไม่ได้ครับ
ต้องโทษรัฐบาลท่ีไม่สามารถบริหารเสถียรภาพของราคาน้ ามันเชื้อเพลิงได้ผ่านกลไกกองทุน
น้ ามันครับ ทีนี้พอมาถึงความผิดพลาดตรงนี้ท่ีชี้ให้ท่านประธานเห็นท าให้กองทุนติดลบครับ 
เมื่อกองทุนติดลบก็ไปเดือดร้อนเรื่องของยอดหนี้สาธารณะ ตอนนี้กองทุนติดลบไป  
๗๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท เมื่อกองทุนติดลบ ๗๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท หนี้สาธารณะก็เพิ่มสูงขึ้น 
เมื่อหนี้สถานะเพิ่มสูงขึ้นเกิดอะไรท่านประธานครับ หนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้นก็ท าให้การกู้เงิน
เพิ่มหรือการจัดงบประมาณประจ าปีมีผลกระทบต่อการน าเงินงบประมาณไปพัฒนา 
เศรษฐกิจของประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่ียากล าบาก เพราะอะไรครับ  
เพราะว่าช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมาเรากู้เงิน ออกพระราชก าหนดกู้เงินท่านประธานก็ทราบดีอยู่ว่า 
๒ ครั้ง เรากู้ไปถึง ๑.๕ ล้านล้านบาท ปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ เราตั้งประมาณขาดดุลอยู่ท่ี 
๖.๒๓ แสนล้านบาท ปี ๒๕๖๕ อยู่ท่ี ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาทหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๒ ครับขึ้นมา ๑๗.๗๐ เปอร์เซ็นต์ ท าให้สิ้นปี ๒๕๖๔ เรามีหนี้สาธารณะ
ต่อจีดีพี (GDP) อยู่ท่ี ๕๘.๓๑ เปอร์เซ็นต์ เกือบชนเพดานหนี้สาธารณะแล้วท่านประธานครับ 



๒๙๒ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๑๔๒/๒ 
 
ท าให้รัฐบาลเมื่อเดือนกันยายนปี ๒๕๖๔ เห็นชอบในการปรับเพดานหนี้สาธารณะขึ้นมา 
เป็นท่ี ๗๐ เปอร์เซ็นต์ต่อจีดีพี (GDP) อันนี้คือสิ่งท่ีแสดงให้เห็นค าว่าการบริหารนโยบาย
พลังงานท่ีผิดพลาดส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ท าให้มีผลกระทบต่อการจัดท า
งบประมาณประจ าปีด้วย จะเทียบให้ท่านประธานเห็นง่าย ๆ ครับว่าถ้ารัฐบาลบริหาร
เงินกองทุนน้ ามันได้ถูกต้อง เก็บเงินตั้งแต่น้ ามันดีเซลถูกนะครับ แล้วเก็บเข้ากองทุนเรื่อย ๆ 
๒๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท วันนี้เงินกองทุนดังกล่าวยังไม่หมดครับ เราก็จะไม่มีหนี้
สาธารณะ ไม่ต้องไปกู้เงินมาใช้ในกองทุน พี่น้องประชาชนก็ไม่โดนขึ้นราคาน้ ามันจาก  
๓๐ บาทเป็น ๓๒ บาท แล้วอนาคตเห็นว่าพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้จะขึ้นเป็น ๓๓ บาทอีก ซึ่งจะ
สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน เราก็สามารถเอาเงินตรงนี้มาท าเป็นงบประมาณ
ได้ครับ ไปช่วยพี่น้องประชาชนในการท าโครงการประกันรายได้ได้ ซึ่งปีหนึ่งใช้งบประมาณ
ในปีการผลิตปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ ส าหรับเกษตรกรชาวนาข้าวเราใช้อยู่ ๘๙,๐๐๐ ล้านบาท  
นาปรังเราไม่ได้ช่วยนะครับ ผมลงพื้นท่ีเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีครับท่านประธาน 
ท านาพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนมากครับตอนนี้ปุ๋ยแพงก็อยากจะได้เร่ืองของราคาข้าวนาปรัง
ท่ีเพิ่มสูงขึ้น แต่รัฐบาลก็ไม่สามารถท าโครงการประกันรายได้ข้าวนาปรังได้เพราะว่า  
มีงบประมาณท่ีจ ากัด ถ้าเราเอาเงินก้อนนี้มาได้บริหารเงินกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงอย่างมี
ประสิทธิภาพเราจะมีเงินในการท าโครงการประกันรายได้ราคาข้าวนาปรังให้กับพี่น้อง
เกษตรกรได้นะครับ อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตท่ีคิดว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้บริหารนะครับ 
โดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่ีท่านจะต้องเอาไปปรับปรุงนะครับ แล้วก็
ในการแก้ไขปัญหาในอนาคตต่อไปทางด้านพลังงาน แล้วเรียนท่านประธานครับว่ากระทู้ถาม
ของผมยังค้างอยู่นะครับรอท่านมาตอบ ตอนนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าครับ 
ขอให้ท่านมาตอบด้วยแล้วก็รับผิดชอบต่อสภาแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยนะครับ ขอบคุณ
ท่านประธานครับ  
 

- ๑๔๓/๑ 
 
 
 



๒๙๓ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๑๔๓/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ  
ขออาจารย์ประกอบ รัตนพันธ์ เชิญเลยครับ 
  นายประกอบ รัตนพันธ์ (นครศรีธรรมราช)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
ท่ีเคารพ กระผม ประกอบ รัตนพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช  
พรรคประชาธิปัตย์ กระผมได้ดูงบประมาณโดยสังเขปก็กราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพ 
ว่างบประมาณจ านวน ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาทนั้น รัฐบาลได้พยายามจัดสรรให้ครอบคลุมท้ัง  
๖ ยุทธศาสตร์ ก็ถือว่าการจัดสรรงบประมาณนั้นมีความเหมาะสมพอสมควร ผมเองคิดว่า 
ก็ต้องรับในวาระแรก รับหลักการงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ เนื่องมาจากว่า 
ถ้าเกิดเราปฏิเสธท่ีจะไม่รับงบประมาณส่วนนี้ก็จะท าให้มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและ
ประเทศชาติ พี่น้องประชาชนก็ไม่สามารถท่ีจะรับบริการจากงบประมาณส่ วนนี้ได้และ
ประเทศชาติก็เสียหาย ไม่สามารถท่ีจะพัฒนาก้าวหน้าได้ ก็กราบเรียนว่าถึงแม้ไม่ดีท่ีสุด 
แต่ผมกราบเรียนว่าในภาวะช่วงวิกฤติอย่างนี้การตั้งงบประมาณได้ขนาดนี้ก็ถือว่าผ่าน  
แต่อย่างไรก็ตามท่านประธานครับ ผมได้ให้ความสนใจในกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผมพูด
เสมอว่าเป็นกระทรวงสร้างคนเพื่อท่ีจะให้คนไปสร้างชาติ กระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณ
ปีนี้ปี ๒๕๖๖ ได้รับงบประมาณประมาณ ๓๒๕,๙๐๐ ล้านบาทก็ถือว่ามันไม่มากแต่ไม่น้อย
จนเกินไป ก็พอ ๆ กับงบประมาณของปีท่ีแล้ว ก็เรียนท่านประธานว่าในงบประมาณส่วนนี้
ผมไปดูรายละเอียดมันไม่ตอบโจทย์ท่ีส าคัญของการศึกษาของชาติ ๒ เร่ืองด้วยกัน ก็คือเร่ือง
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและเรื่องของคุณภาพทางการศึกษา กราบเรียนท่านประธานว่า
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษานั้นเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคัญยิ่ง และรัฐบาลหลายสมัย หลายยุค 
พยายามแก้ความเหลื่อมล้ าแต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จ ความเหลื่อมล้ าก็ท าให้เกิดความ
เสียหายต่อเยาวชน ต่อนักเรียน ถ้าท่านประธานจ าได้สาเหตุความเหลื่อมล้ านั้นก็ท าให้
เยาวชนต้องเสียโอกาสมาก กรณีน้องการ์ฟิวเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแก่นต้องออก
กลางคันก่อนวันสอบปลายปีเพียง ๕ วัน เนื่องมาจากว่ามีฐานะยากจนต้องไปท างานเลี้ยง 
ตายายและน้อง  
  ความเหลื่อมล้ าตัวอย่างท่ี ๒ ท่ีเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ นักเรียนชั้น ม. ๒ โรงเรียน 
ในจังหวัดพัทลุงแห่งหนึ่งได้ผูกคอตายเพราะว่าไม่มีเงินท่ีจะไปจ่ายค่าเทอม นี่ล่ะครับ ปัญหา
ของความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ท่านประธานท่ีเคารพครับ คณะกรรมการอิสระเพื่อการ 



๒๙๔ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๑๔๓/๒ 
 
ปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) รายงานอย่างชัดเจนท่ีเกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ได้ระบุว่าเด็กวัยเรียนอายุ ๓-๑๗ ปีอยู่นอกระบบการศึกษากว่า ๖๗๐,๐๐๐ คน เพราะความ 
ยากจน เพราะความด้อยโอกาสทางสังคม ความพิการ และปัญหาครอบครัว ไม่น่าเชื่อว่า 
รัฐจัดสรรงบประมาณให้นักเรียกยากจนเพียงร้อยละ ๐.๕ ซึ่งถ้าคิดเป็นงบประมาณของ
งบประมาณการศึกษาท้ังหมด นักเรียนยากจนได้รับเงินอุดหนุนเฉลี่ยคนละ ๕ บาท เป็นเร่ือง
ท่ีน่าคิด เป็นเรื่องท่ีผมต้องฝากรัฐบาลว่าจะท าอย่างไรให้ประเทศไทยเรานั้นลดความ 
เหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้มากที่สุด ------------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๔๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๕ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๑๔๔/๑ 
 
ท่านประธานยูเนสโก (UNESCO) ประเมินว่าความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาจะสร้างความ
เสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจไทยถึง ๓๓๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ถ้าคิดกับอัตราของจีดีพี (GDP) 
ก็ประมาณร้อยละ ๓ ความเหลื่อมล้ านี้ท าให้ปัจจุบันไทยมีแรงงานทักษะสูงต่ ากว่าร้อยละ 
๒๐ ซึ่งโดยหลักแล้วถ้าประเทศให้ออกจากกับดักรายได้ปานกลางก็ต้องมีทักษะแรงงาน 
เกินร้อยละ ๕๐ ของแรงงานท้ังหมด อันนี้ก็คือปัญหาของประเทศชาติเรา ปัญหาในการตั้ง
งบประมาณไม่ตอบสนองต่อปัญหาของประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องของ 
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ท่านประธานท่ีเคารพครับ คณะกรรมาธิการการศึกษา 
สภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ ซึ่งท่านนพคุณ รัฐผไท เป็นประธาน ท่านให้ความส าคัญเรื่องนี้มาก  
ก็มอบหมายคณะอนุกรรมาธิการไปศึกษาว่าประเทศไทยเรานั้น ความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษามันมีเรื่องอะไรบ้างท่ีจะต้องแก้ไข ก็ปรากฏว่าคณะอนุกรรมาธิการได้ไปศึกษา 
ท่านประธานครับพบว่าความเหลื่อมล้ าถึง ๘ เร่ือง ด้วยกัน 
  เรื่องแรก ด้านครู ด้านครูสิ่งท่ีพบมากท่ีสุดคือครูไม่ครบชั้นเรียน ครูสอนไม่ตรง 
วิชาเอก เร่ืองนี้เป็นปัญหาผมกราบเรียนว่าเหมือนปัญหาโลกแตกเพราะกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐบาลตระหนักดีมาตลอด แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะครับ 
  เร่ืองท่ี ๒ ผู้บริหาร ท่านเชื่อไหมครับว่าโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งเป็นโรงเรียนของ
ผู้ด้อยโอกาสของเด็กยากจน เด็กถิ่นไกลไม่มีผู้บริหารครับ ขาดผู้บริหารท่ีจะไปก ากับดูแล
บริหารเป็นสิ่งท่ีไม่น่าเชื่อ ด้านผู้เรียน ด้านผู้เรียนเช่นเดียวกันมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะ
นักเรียนโรงเรียนของรัฐ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดเล็ก มีความพร้อม 
ไม่มีความเท่าเทียมกัน มีความเหลื่อมล้ ากันอย่างมาก ในโรงเรียนของรัฐ โรงเรียนในระบบ
กับโรงเรียนนอกระบบก็ยังมีความเหลื่อมล้ าท่ีมีความแตกต่างกันมากพอสมควรโรงเรียน  
ในระบบกับการศึกษานอกโรงเรียน เงินอุดหนุนรายหัวหน้าในระดับประถม ระดับมัธยมต้น 
ระดับมัธยมปลายก็มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับ ด้านชุมชนความเหลื่อมล้ ากันมาก
เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุควิกฤติของโควิด-๑๙ (COVID-19) ก็ท าให้สังคมและ
ผู้ปกครองนั้นมีความเหลื่อมล้ ากันอย่างมาก ด้านสถานศึกษาท่านประธานท่ีเคารพ 
สถานศึกษาเช่นเดียวกันก็มีความแตกต่างกัน สถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของรัฐและ
เอกชนมีความแตกต่าง มีความเหลื่อมล้ ากันมาก ไม่ว่าเรื่องของความปลอดภัย ไม่ว่า เรื่อง 
ของความสะดวกสบาย ไม่ว่าเรื่องของความไม่พร้อมในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการก็มี 



๒๙๖ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๑๔๔/๒ 
 
ความแตกต่างเหลื่อมล้ ากันมากเหลือเกิน ด้านบริหารจัดการก็เช่นเดียวกันตลอดท้ังด้าน
งบประมาณท่ีผมกราบเรียนท่านประธานว่างบประมาณก็มีความเหลื่อมล้ ากันอย่างเห็น 
ได้ชัด โรงเรียนสแตนด์อโลน (Stand Alone) โรงเรียนท่ีอยู่ห่างไกล โรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนในเมือง โรงเรียนในชนบท โรงเรียนของเทศบาล โรงเรียนของเอกชน ล้วนแต่มีความ
แตกต่างกันอย่างมาก สิ่งเหล่านี้ก็กราบเรียนท่านประธานว่าเป็นสิ่งท่ีน่าห่วง และเท่าท่ีผมดู
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณปี ๒๕๖๖ นั้นยังไม่ได้ตอบสนอง เพราะอะไรครับ 
เพราะว่างบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทก็จริงอยู่ แต่ว่าเมื่อศึกษารายละเอียดนั้น 
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างประจ า เป็นค่าเงินเดือนประมาณร้อยละ ๗๕ เหลือร้อยละ ๒๕ ก็เป็น
เรื่องของการลงทุน และเรื่องของการพัฒนาการศึกษา เพราะฉะนั้นก็กราบเรียนท่านประธานว่า 
ถ้าตราบใดการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่ตอบสนองต่อเรื่องของความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๔๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๗ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๑๔๕/๑ 
 
และเรื่องของคุณภาพทางการศึกษานั้น ผมคิดว่าการจัดการศึกษาของประเทศไทยเรา 
ก็ไม่ประสบความส าเร็จ ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาก็ยังคงมีอยู่เรื่อยไป อย่างไรก็ตาม
รัฐบาลท่ีผ่านมาพยายามท่ีจะลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษามาตามล าดับ แต่ว่าในช่วงหลังนั้น 
ก็ไม่ได้มีการพัฒนาการสิ่งเหล่านี้ ท่ีกระผมกราบเรียนว่าในอดีตนั้นรัฐบาลพยายามท่ีจะลด
เรื่องความเหลื่อมล้ าจะเห็นได้ชัดในรัฐบาลของประชาธิปัตย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านชวน 
หลีกภัย ท่านพยายามท่ีจะท าโครงการเพื่อลดความเหลื่อมล้ าหลายโครงการด้วยกัน  
ไม่ว่าโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ไม่ว่าโครงการอาหารกลางวัน ไม่ว่าโครงการ  
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ไม่ว่าโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ก็เรียนว่าสิ่งเหล่านี้
ท่านชวน พรรคประชาธิปัตย์ได้เห็นความส าคัญและจัดท าโครงการ จัดท านโยบายใช้จ่าย 
เงินงบประมาณของประเทศชาติอย่างถูกต้องเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
รัฐบาลสมัย คสช. ก็เช่นเดียวกันครับ ผมขอขอบคุณมากท่ีได้จัดตั้งกองทุนเสมอภาค  
ทางการศึกษาเพื่อไปอุดช่องว่างของคนยากจน ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาได้ถึงไม่มาก
ก็น้อยก็ยังดี ดีกว่าไม่ท าอะไรเลย เพราะว่ากองทุนเสมอภาคทางการศึกษานั้นไปช่วยเติมเต็ม
ให้ท้ังเด็ก ท้ังครู ท้ังสถานศึกษาได้มีโอกาสขจัดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาได้มาก
พอสมควร กราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพนะครับครับว่ารัฐบาลควรท่ีจะให้
ความส าคัญและใส่ใจต่อเรื่องความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและคุณภาพการศึกษา  
ขอบคุณมากครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ผมขอถือ 
โอกาสนี้เรียนให้ทราบ ได้รับรายงานว่าตัวเลขของเวลาท่ีเราใช้ไป ฝ่ายรัฐบาลคณะรัฐมนตรีใช้ไป 
๒ ชั่วโมง ๙ นาที ส.ส. รัฐบาลได้ใช้เวลาไป ๓ ชั่วโมง ๒๐ นาที เพราะฉะนั้นรวมฝ่ายรัฐบาล
ได้ใช้เวลาไป ๕ ชั่วโมง ๒๙ นาที ส่วนฝ่ายค้านได้ใช้เวลาไป ๕ ชั่วโมง ๕๔ นาที ประธานสภา
ใช้เวลาไป ๑๓ นาที ทุกฝ่ายก็เดินไปสู่ก าหนดเวลาท่ีตกลงกันไว้มีประสิทธิภาพครับ ก็รายงาน
ให้ทราบเรื่องตัวเลขของเวลาเรายังมีเวลาอยู่ ขอเชิญรัฐมนตรีครับ ท่านรัฐมนตรีพูดดัง ๆ หน่อย 
มีสมาชิกเขียนจดหมายมาบอกครับ 
  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน)  :  เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพผ่านไปยังสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
และประชาชนท่ีอยู่ทางบ้าน เมื่อสักครู่นี้มีผู้อภิปรายท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องราคาน้ ามัน ผมเองก็ยัง 



๒๙๘ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๑๔๕/๒ 
 
อยู่ในท่ีประชุมรัฐสภาสถานท่ีแห่งนี้ก็ถือโอกาสนี้ได้มาสร้างความกระจ่างในเรื่องของสาเหตุ
ท าไมราคาดีเซลจึงขึ้นมา ๓๕ บาทเพดานใหม่ แต่วันนี้เราประมาณสัก ๓๓ บาท แต่เพดานใหม ่
ท่ีเราจะไปเป้าหมายก็คือประมาณ ๓๕ บาท ด้วยเหตุผลว่าอย่างท่ีท่านสมาชิกผู้ทรงสมเกียรติ
ได้อภิปรายมา และทางท่านรัฐมนตรีจุติได้กล่าวมาก่อนหน้านั้นแล้วว่าสถานการณ์ราคา
พลังงานโลกมันขึ้นมาอย่างรวดเร็วจริง ๆ แล้วมันแพงไม่ใช่แพงแค่ประเทศไทยประเทศเดียว 
แพงท้ังทางโลกนะครับ ผมเองก่อนหน้านี้ก็ได้มีโอกาสน าเสนอราคาต้นทุนของน้ ามันเฉลี่ย  
ในอาเซียน (ASEAN) ท้ังหลายทุกประเทศและหลาย ๆ ประเทศก็ขึ้นไป ๔๐ กว่าบาท 
กันท้ังนั้น ส าหรับประเทศไทยรัฐบาลเราให้ความเข้าใจว่าเราเพิ่งผ่านการฟื้นฟูช่วงโควิด 
(COVID) กันขึ้นมา -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๔๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๙ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๑๔๖/๑ 
 
การจะขึ้นไปให้เหมือนประเทศอื่น ๆ นั้นก็คงท าได้ไม่เหมาะสมมากนัก คงต้องค่อย ๆ ขึ้นไป
นะครับ และระดับราคาตรง ๓๕ ถึงแม้เป็นเพดานก็ยังถือว่าเป็นอันดับท่ีไม่แพง มี ๒-๓ ประเทศ 
เท่านั้นท่ีต่ ากว่าเรา อันนี้ก็เป็นความสมดุลระหว่างการท่ีเราจะปรับตัวให้กับกลไกของตลาดเสรี 
ในขณะเดียวกันก็ดูแลเรื่องการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยเหลือภาคประชาชน  
  ส่วนประการท่ี ๒ มีผู้อภิปรายท้ังครั้งนี้และจริง ๆ แล้วอภิปรายท่ัวไปก็พูด
เหมือนกันว่าในช่วงโควิด (COVID) มีโอกาสราคาน้ ามันไม่แพงท าไมไม่เพิ่มเงินกองทุนเข้าไป
เยอะ ๆ ถึงเวลานั้นแล้วเงินกองทุนก็จะได้มากมาย แล้วเราก็จะได้ไม่มีปัญหาในวันนี้ผมก็ต้อง
เรียนว่า อันนี้มันพูดอัฟเตอร์แฟกต์ (After Fact) พูดวันนี้พูดที อีกกี่ทีก็พูดได้ถูกแต่ผมว่า 
ในสภาพความเป็นจริงในเวลาท่ีเกิดโควิด (COVID) และเวลาช่วงนั้นท่ีประชาชนยากล าบาก
เกือบท้ังประเทศ ราคาพลังงานช่วงนั้นก็อยู่ในระดับราคาไม่แพงมากนักจริง แต่หากเราจะ
เพ่ิมเงินกองทุนเข้าไปก็ยิ่งไปทับถมความยากล าบากให้กับประชาชนในช่วงเวลานั้น ผมเชื่อว่า
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกคนในห้องนี้ ท้ังสภาคงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ 
รัฐบาลก็เช่นเดียวกันครับ ก็คงมีเหตุผลชี้แจงสั้น ๆ ดังนี้ครับ ขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ  
ต่อไปจะขออนุญาตให้ทางฝ่ายค้าน ๒ ท่านเพราะว่าได้ส่งรายชื่อมาแล้วครับ คุณณัฐพงษ์ 
เรืองปัญญาวุฒิ หลังจากนั้นจะเป็นคุณธนกร ไชยกุล แล้วก็จะสลับไปท่ีศาสตราจารย์โกวิทย์
พวงงาม ครับ ผมขอเชิญคุณณัฐพงษ์ครับ  
   นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (กรุงเทพมหานคร)  :  เรียนท่านประธานสภา
ผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ ผม นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ฝ่ายโสตถ้าพร้อมแล้วรบกวนน าสไลด์  (Slide) ประกอบการ
น าเสนอขึ้นได้เลยนะครับ  
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
   นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ วันนี้
ผมจะขอใช้เวลาในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖  
ในหัวข้องบปลดล็อกท้องถิ่นครับ นั่นก็คือท าอย่างไรในการท่ีจะจัดสรรงบประมาณ 
แบบกระจายศูนย์ครับ กระจายศูนย์ความเจริญออกไปจากเมืองหลวง จากกรุงเทพมหานคร 
ออกไปยังต่างจังหวัดครับ ท่านประธานครับ ผมเชื่อว่าทุกท่านในห้องประชุมแห่งนี้รวมถึง  



๓๐๐ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๑๔๖/๒ 
 
ประชาชนทางบ้านทราบดีอยู่แล้วครับว่า ประเทศไทยเราก าลังประสบปัญหาความเหลื่อมล้ า
เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก แล้วรากเหง้าของปัญหา สาเหตุของปัญหาเหล่านั้นมาจาก 
เร่ืองอะไรครับ ขอสไลด์ (Slide) ถัดไปนะครับ ใช่แนวคิดของท่านนายกรัฐมนตรีผู้น าประเทศ 
ท่ีเป็นแกนน าในการจัดสรรงบประมาณหรือเปล่า ท่ีท่านเคยกล่าวว่าก็เป็นเรื่องธรรมดา 
ท่ีคนรวยคนจนจะต้องแตกต่างกัน คนรวยขึ้นไปขับรถบนทางด่วนสบาย ๆ สิ ส่วนคนจนก็ไป
ทนรถติดข้างล่างใช่ไหมครับ หรือจริง ๆ แล้วเรามีทางเลือกท่ีดีกว่านั้นครับ อย่างท่ี ส.ส. มด 
ส.ส. วรรณวิภา ได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่เกี่ยวกับเรื่องของบประมาณสวัสดิการครับ เราท าให้
คนเท่ากันได้ หมายความว่าให้โอกาสคนเท่ากัน นั่นก็คือผ่านการจัดสรรงบประมาณครับ  
แต่ก่อนท่ีจะไปถึงการอภิปรายในงบประมาณปี ๒๕๖๖ นี้ ผมอยากจะขอเท้าความเดิมครับ 
ไปยังปีงบประมาณผ่าน ๆ มาท่ีผมได้อภิปรายไปในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครับ เพื่อแสดง 
ให้ทุกท่านเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณในปีท่ีผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ ดังท่ีหัวหน้าพรรคได้อภิปรายไปเมื่อเช้านั้นเป็นการจัดสรรงบประมาณ 
ท่ีคงอยู่กับท่ี เป็นช้างป่วยท่ีไม่เคยขยับไปไหนได้ครับ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผมได้อภิปราย
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือท้องถิ่นในระดับ
จังหวัด ซึ่งเป็นการจัดสรรงบประมาณท่ีท าให้เกิดปัญหากันรวยกระจุกจนกระจาย 
ครับท่านประธาน ท าไมผมถึงบอกอย่างนั้นครับ ก็เพราะว่ายิ่งจังหวัดท่ีรวยจะยิ่งได้รั บ 
การจัดสรรงบประมาณต่อหัวอุดหนุนลงไปสูงกว่าจังหวัดท่ีจนครับ ยิ่งจนยิ่งได้รับเงินอุดหนุนน้อย 
นี่ล่ะครับคือการจัดสรรงบประมาณท่ีช่วยถ่างช่องว่างแห่งความเหลื่อมล้ าให้กว้างมากขึ้ น 
ไปอีก ขอสไลด์ (Slide) ถัดไปนะครับ ไม่เพียงเท่านั้นครับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยังถูกประมาณการรายได้ไว้สูงเกินจริงจากรัฐส่วนกลางเฉลี่ย ๑๓ เปอร์เซ็นต์มาทุก ๆ ปี  
การท่ีถูกประมาณการรายได้ไว้สูง ถึง ๑๓ เปอร์เซ็นต์ สูงเกินจริง ๑๓ เปอร์เซ็นต์นี้ท าให้เกิด
อะไรครับท่านประธาน --------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๔๗/๑ 
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สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     รัศมี ๑๔๗/๑ 
 
ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนหายไป 
๑๓ เปอร์เซ็นต์นั่นเอง ผมยกตัวอย่างง่าย ๆ ในปี ๒๕๖๒ ตัวเลขท่ีเป็นตัวเลขแอสชัวร์ 
(Assured) หรือตัวเลขรายได้จริงของท้องถิ่นท่ีผมมีอยู่ในมือล่าสุดนี่ เฉพาะปี ๒๕๖๒ 
ปีงบประมาณเดียว ท้องถิ่นได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนหายไปราว ๑๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
จากการประมาณการรายได้ท้องถิ่นสูงเกินจริง ขอสไลด์ (Slide) ถัดไปครับ ไม่เพียงเท่านั้น
เรื่องนี้ เพื่อนสมาชิกหลายท่าน โดยเฉพาะเพื่อน ๆ สมาชิกท่ีมาจากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้อธิบายมาทุก ๆ ปี แต่ก็ยังซ้ า ๆ อยู่ทุกปีเป็นซ้ าเป็นซาก นั่นก็คือเรื่องของ  
งบผ่านหัวหรืองบฝากกระทรวงท่ีเอามาฝากไว้เป็นรายได้ท้องถิ่นครับ เราลองเปิดเล่ม
งบประมาณปี ๒๕๖๖ ดูเราจะพบว่าในปีงบประมาณนี้ มีงบผ่านหัวท้องถิ่นถึง ๑.๔ แสนล้านบาท 
ยกตัวอย่างเช่นเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ เบี้ยผู้ป่วยเอชไอวี (HIV) และเงินอุดหนุนต่าง ๆ 
แล้วเราลองหักเงินอุดหนุนผ่านหัวเหล่านี้ ๑.๔ แสนล้านบาท ออกไปครับจะพบว่าท้องถิ่น
เหลือรายได้ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่ถึง ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ตามท่ีกฎหมายก าหนดนะครับ
ท่านประธาน ๒ ก้อนนี้รวมกัน ก้อนท่ีแล้วคือการประมาณการรายได้สูงเกินจริง ๑๐๐,๐๐๐ 
กว่าล้านบาท รวมกับงบผ่านหัวอีก ๑.๔ แสนล้านบาท ผมตีคร่าว ๆ ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ 
ล้านครับ ลองหารคร่าว ๆ ท้องถิ่น ๗,๘๕๐ แห่ง เราลองหารเท่ากับว่าท้องถิ่นถ้าได้รับการ
จัดสรรเต็มเม็ดเต็มหน่วยจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนลงไปอีกแห่งละ  
ไม่ต่ ากว่า ๓๐ ล้านบาท เอาไปท าสวนสาธารณะเอาไปท าถนนดี ๆ ท่ี ส.ส. สุรเชษฐ์ 
ได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้ท่ีทุกท่านเห็นไหมครับความเหลื่อมล้ าระหว่างถนนกรมทางหลวง 
ถนนส่วนกลางกับถนนท้องถิ่นท่ีเป็นดินลูกรังต่างกันขนาดไหน ขอสไลด์ (Slide) ถัดไปแล้ว
นะครับ นี่ล่ะครับท่านประธานปัญหาท่ีผ่านมาในปีงบประมาณท้ังหมดท่ียังเป็นซ้ าเป็นซาก  
ท่ีท าให้การจัดสรรงบประมาณ โดยเฉพาะกระจุกตัวเปรียบเสมือนช้างป่วยเดินไปไหนไม่ได้ 
มิหน าซ้ าในปีงบประมาณล่าสุดปีนี้นะครับปี ๒๕๖๖ มีหน้าข่าวออกมาแล้วปัญหาเดิมอีกแล้ว
ครับภารกิจไปแต่งบประมาณไม่ไป นั่นก็คือประเด็นของ รพ.สต. ครับ หลายพันแห่ง ท่ีตอนนี้
ตามมติต่าง ๆ ต้องมีการถ่ายโอนไปยังท้องถิ่นแล้วครับ แต่ส านักงบประมาณได้จัดสรร 
งบประมาณเพ่ือรองรับภารกิจถ่ายโอนของ รพ.สต. เพียงไม่กี่ ๑๐๐ แห่งเท่านั้นท่านประธาน 
เรื่องนี้ท าให้ผมเองซึ่งจริง ๆ ควรจะไปสรุปตอนท้ายนะครับแต่ออกตัวตั้งแต่ตอนนี้เลยว่า  
ไม่สามารถรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ได้ครับ แต่อย่างไรก็ตาม 
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ผมทราบดีครับว่าในฐานะพรรคฝ่ายค้าน ร่างนี้ก็คงจะผ่านในวาระชั้นท่ี ๑ ผมจึงอยากฝาก
ท่านประธานไว้เป็นข้อสังเกตตรงนี้ก่อนครับว่าเพื่อนสมาชิกท่ีก าลังจะเข้าไปนั่งเป็น
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ ถ้าถึงคราวพิจารณาของท้องถิ่น 
เข้ามาเมื่อไรฝากประเด็น รพ.สต. ด้วยนะครับ ฝากย้ าส านักงบประมาณว่าถ้ามีการแปรญัตติ
กลับเข้ามาอย่าลืมเอาไปอุดหนุนให้กับท้องถิ่นให้รองรับค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนภารกิจ 
รพ.สต. ให้เต็มครบจ านวนด้วย ขอสไลด์ (Slide) ถัดไปครับท่านประธาน นี่ล่ะครับปัญหา 
ซ้ า ๆ ซาก ๆ  ย้ า ๆ เดิม ๆ  ท่ีผ่านมาทุกปีครับ ท่ีเรามักจะได้ข้ออ้างว่าก็เพราะท้องถิ่นยังไม่พร้อม 
นั่นละภารกิจเลยไม่ไป งบประมาณเลยไม่ไป แล้วประชาชนอยู่ท่ีไหน มิหน าซ้ าท่านประธาน
ผมยังได้ยินข้อโต้แย้งมาอีกอย่างหนึ่งครับท่ีว่าเรื่องของการจัดสรรงบประมาณไปยังท้องถิ่น 
ท่ีเหลื่อมล้ าจริง ๆ แล้วมีบางกลุ่มออกมาบอกว่าหากนับรวมงบประมาณของกระทรวง 
หรืองบจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดต่าง ๆ ท่ีกระจายลงไปตามราชการส่วนภูมิภาคนั้น จริง ๆ แล้ว
งบประมาณของประเทศเราไม่มีการกระจุกตัวนะครับ เป็นการกระจายเพราะราชการ 
ส่วนภูมิภาคกระจายงบประมาณไว้อยู่แล้วครับ เราจะมาพิสูจน์กันว่าค ากล่าวอ้างนี้เป็น 
เร่ืองจริงหรือเปล่า ขอสไลด์ (Slide) ถัดไปนะครับ เพ่ือท าให้ประชาชนทุกคนที่ก าลังรับฟังอยู่
ทางบ้านพี่อาจจะยังไม่ได้เข้าใจระบบการจัดท างบประมาณของประเทศ และโครงสร้าง 
รัฐรวมศูนย์ท่ีซ้อนทับกันอยู่ในบ้านเราเป็นอย่างไร ผมจะขออธิบายด้วยแผนภาพง่าย ๆ 
ดังต่อไปนี้ครับท่านประธาน ด้วยโครงสร้างรัฐรวมศูนย์ของบ้านเรานะครับ และการจัดท า
งบประมาณเราจะหยอดงบประมาณ ๑ บาทลงไปยังพื้นท่ีใด ๆ ในประเทศนี้ ลงไปยังจังหวัด
ใด ๆ ในประเทศนี้ เราต้องจัดสรรงบประมาณผ่าน ๓ ท่อหลักนี้ด้วยกันครับ ท่อแรก เรียกว่า
ท่องงบกระทรวงมีท้ังหมด ๒๐ กระทรวงเป็นปลาฉลามตัวใหญ่ เพราะว่าท่องบกระทรวง 
ก้อนใหญ่มากก้อนใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ก้อนท่ี ๒ ก็คือก้อนท่องบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดครับ 
ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าภาพกับคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดเป็นเจ้าภาพเป็น
เจ้าภาพในการใช้งบประมาณครับ ---------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๔๘/๑ 
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ก้อนสุดท้ายก็คือท่องบเงินอุดหนุนลงไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีพอหารออกมา 
๗,๘๕๐ แห่งแล้วเหลือเพียงน้อยนิดครับ หยดน้ าเพียงไม่กี่หยดในทะเลทรายท่ีจะให้ท้องถิ่น
ไปใช้พัฒนาอะไรได้แบบท่ี ส.ส. สุรเชษฐ์ได้แสดงให้เห็นเรื่องของถนนท้องถิ่น นี่ล่ะครับ  
คือท่องบประมาณทั้ง ๓ ท่อหลักท่ีเราจะจัดสรรงบประมาณลงไปในแต่ละจังหวัด แต่ละพื้นที่
ในประเทศไทย ทีนี้ เปรียบเทียบเป็นท่องบประมาณทุกท่านอาจจะยังไม่เห็นภาพครับ  
ผมจะขอยกตัวอย่างให้เห็นตัวอย่างจริงนะครับ โดยยกตัวอย่างกรณีจังหวัดกาญจนบุรี 
ขึ้นมาครับ ขอสไลด์  (Slide) ถัดไปนะครับ ท่อแรกคือท่องบประมาณ ผมจะลอง 
หยิบยกตัวอย่างมาสัก ๒ กระทรวงครับท่ีเป็นโครงการจัดท าในจั งหวัดกาญจนบุรี 
ในปี ๒๕๖๖  ครับ ยกตัวอย่างเช่น ท่องบกระทรวงศึกษาธิการ มีโครงการก่อสร้าง 
อาคารเรียนในเขตแผ่นดินไหวในจังหวัดกาญจนบุรีในปีงบประมาณนี้ ๕.๘ ล้านบาทนะครับ 
อยู่ในเอกสารเล่มท่ี ๑๐ หน้า ๑๖๔  สไลด์ (Slide) ถัดไปครับ อีก ๑ โครงการก็คือเป็นท่อ 
งบกระทรวงเหมือนกันแต่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเป็นโครงการจัดซื้อรถพยาบาลเคลือบ
สารต้านจุลชีพนะครับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราช อยู่ ในเอกสารเล่มท่ี ๑๑  
หน้า ๑๒๒ อีก ๒.๓ ล้านบาทผมยกตัวอย่างเพียงแค่ ๒ กระทรวงจาก ๒๐ กระทรวงนะครับ 
ย้ าอีกครั้ง ท่องบกระทรวงใหญ่มากนะครับ นี่แค่ ๒ กระทรวงจาก ๒๐ กระทรวง สไลด์ 
(Slide) ถัดไปครับ เราลองมาดูงบในท่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกันบ้างครับ ตัวอย่างนี้ 
ในเอกสารงบประมาณเล่มท่ี ๑๓ (๑) หน้า ๑๙๒ เป็นงบประมาณจังหวัดท่ีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นเจ้าภาพและมีอ านาจในการตัดสินใจก็คือโครงการก่อสร้าง ฝายกั้นน้ า 
ห้วยดินสอพองในจังหวัดกาญจนบุรีอีก ๑๔.๙ ล้านบาทครับ อีกก้อนหนึ่งในท่องบจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดก็คือในส่วนของงบกลุ่มจังหวัดท่ีบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหาร 
กลุ่มจังหวัดครับ ขอสไลด์  (Slide) ถัดไปนะครับ นี่ก็ เป็นอีกตัวอย่างโครงการหนึ่ ง 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ก็คืองบปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือในอ าเภอเมือง  
อีก ๔๐ ล้านบาทอยู่ในเอกสารเล่มท่ี ๑๓ (๑) หน้า ๑๘๐ ๒ ตัวอย่างนี้ก็คือ ๒ ตัวอย่าง
โครงการท่ีอยู่ ในท่องบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดครับ ไปสู่ ท่อสุดท้ายขอสไลด์ (Slide)  
ถัดไปครับ สไลด์ (Slide) นี้แสดงโครงการในท่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท่ีอุดหนุนลงไปผ่าน อบจ. และเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนครหรือ อบต.  
ต่าง ๆ ครับ ผมยกตัวอย่างมาจาก ๒ โครงการอยู่ใน ๒ เล่มงบประมาณก็คือในเล่มที่ ๑๖ (๑) 



๓๐๔ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๑๔๘/๒ 
 
และเล่มท่ี ๑๖ (๒) เป็นงบค่าบ ารุงทางและสร้างสะพานต่าง ๆ  ของท้องถิ่นอีกราว ๔๐ ล้านบาท 
ขอสไลด์ (Slide) ถัดไปนะครับ ผมเชื่อว่าท่ีผมไล่เรียงหลาย ๆ ท่อ ยกตัวอย่างโครงการ 
ในจังหวัดกาญจนบุรีให้ทุกท่านเห็นจริงนี้ ไม่มีใครสามารถท่ีจะจดจ าข้อมูลได้หมดถ้าฟังการ
อภิปรายของผมครั้งแรกครับ เพราะว่ามันซับซ้อนมากเหลือเกินท่านประธาน ผมจึงสรุปเป็น
แผนภาพง่าย ๆ ดังนี้ครับ นี่เราดูเฉพาะ ๑ จังหวัดนะครับ จากงบประมาณท้ัง ๓ ท่อนั้น 
ทวนกันใหม่ครับท่อแรกท่องบกระทรวงมีเจ้าภาพ ๒๐ กระทรวง ท่อท่ี ๒ ท่องบจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั่งหัวโต๊ะกับคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดนั่งหัวโต๊ะ 
ท่อท่ี ๓ คืองบท้องถิ่น มีท้องถิ่นในระดับจังหวัดคือนายก อบจ. และท้องถิ่นระดับต่ ากว่า
จังหวัดก็คือนายกเทศมนตรี และนายก อบต. ต่าง ๆ นะครับ เพียงแค่ ๑ จังหวัด ๑ พื้นท่ี
หรือ ๑ อ าเภอครับท่านประธาน เรามีเจ้าภาพงบประมาณท้ังหมดไม่ต่ ากว่า ๒๓ คน 
แล้วท่านประธานคิดว่าโครงสร้างรัฐแบบนี้เราจะก าหนดทิศทางการบริหารจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง 
ท่านประธานคิดว่าเราจะก าหนดทิศทางอย่างไรครับ ผมว่าอีนุงตุงนังวุ่นวายเต็มไปหมด 
ถามว่าทิศทางในการพัฒนาจังหวัดนี้ผ่านการจัดสรรงบประมาณเป็นอย่างไร ไม่มีใครตอบได้ 
เพราะเจ้าภาพเยอะแยะเต็มไปหมดครับท่านประธาน นี่ล่ะครับคือความวุ่นวายซับซ้อนของ
โครงสร้างรัฐรวมศูนย์ท่ีทับซ้อนกันอยู่ระหว่างราชการส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่นฐาน ขอ
สไลด์ (Slide) ถัดไปครับ มาสู่เล่มการศึกษาเล่มนี้ของส านักงบประมาณรัฐสภาหรือพีบีโอ 
(PBO) ครับท่านประธานท่ีผมยกเล่มจริงน าเสนออยู่นี้นะครับ จริง ๆ ต้องขอบคุณพีบีโอ 
(PBO) ท่ีมีการศึกษาเล่มการศึกษานี้ออกมาในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ถึง ๒๕๖๕ เพราะพีบีโอ 
(PBO) ก าลังศึกษาสิ่งเดียวกับท่ีผมก าลังจะพูดอยู่นี้ครับคือการศึกษางบประมาณเชิงพื้นท่ี 
ศึกษาถึงความเหลื่อมล้ าเชิงพื้นท่ี ซึ่งหนึ่งพื้นท่ีนั้นจะต้องรวมงบประมาณทุกท่อเข้าด้วยกันครับ 
ก็มีงบกระทรวง งบจังหวัด กลุ่มจังหวัด และงบท้องถิ่น ซึ่งจากผลการศึกษาของพีบีโอ (PBO) 
ซึ่งเป็นการศึกษาย้อนหลังพบว่างบกระทรวงเพียงท่อเดียวมีการกระจุกตัวอยู่ท่ีกรุงเทพมหานคร 
สูงถึง ๖๘ เปอร์เซ็นต์ อีก ๓๐ เปอร์เซ็นต์นิด ๆ ----------------------------------------------- 
 

- ๑๔๙/๑ 
 
 



๓๐๕ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัยประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๑๔๙/๑ 
 
กระจายไปอีก ๗๖ จังหวัดท่ัวท้ังประเทศ นี่ล่ะครับการจัดสรรงบประมาณแบบรัฐรวมศูนย์ 
ซูเปอร์ (Super) กระจุกตัวอยู่ ท่ีกรุงเทพมหานคร แต่อย่างไรก็ตามครับท่านประธาน ท้ังหมดท่ี 
ผมไล่การอภิปรายมา ๑๐ กว่านาทีตั้งแต่ต้นนี้ เป็นการพูดถึงปัญหาท่ีผ่านมา รวมถึง 
ผลการศึกษาของพีบีโอ (PBO) ก็ศึกษาเล่มงบประมาณปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ แต่เราก าลัง 
จะอภิปรายถึงการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๖ โชคดีของปีนี้เช่นกันครับ ขอสไลด์ (Slide) 
ถัดไปนะครับ ปีนี้เราได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software) ในกลุ่ม
ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมช่วยกันแฮ็ก (Hack) งบพีดีเอฟ (PDF) ของส านัก
งบประมาณออกมาอยู่ในรูปแบบของเอ็กซ์เซล (Excel) ได้ครับท่านประธาน จริง ๆ แล้วอันนี้
ต้องขอออกตัวนิดหนึ่งครับ ท่านหัวหน้าพรรคบอกเมื่อเช้าว่าผมอดตาหลับขับตานอน 
แปลงอยู่คนเดียวไม่ใช่จริง ๆ ช่วยกันแปลงหลายคนภาคประชาชนเข้ามาช่วยกันท านะครับ 
ท าให้ผมสามารถเอาข้อมูลท่ีเป็นเอ็กซ์เซล (Excel) เหล่านั้นมาท าการศึกษาแบบเดียวกับท่ี 
พีบีโอ (PBO) ท าย้อนหลัง แต่ผมท าไปข้างหน้าก็คือท าในร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายปี ๒๕๖๖  
ได้ครับท่านประธาน โดยผมท าการศึกษาเฉพาะในส่วนของงบลงทุนครับ ท าไมผมถึงโฟกัส 
ท่ีงบลงทุน เพราะ ๑. งบลงทุนในเอกสารเล่มขาวคาดแดงนั้นเป็นงบท่ีสามารถจ าแนกจังหวัด
ได้ค่อนข้างชัดเจนและมีความแม่นย าครับ เพราะรายการท่ีแสดงอยู่ในเล่มขาวคาดแดง 
ในส่วนของงบลงทุนจะมีการระบุจังหวัดไว้แทบทุกรายการครับ ข้อท่ี ๒ ก็คืองบลงทุนเป็น
งบประมาณท่ีใช้ก าหนดอนาคตของประเทศครับ หากผมต้องการจะอภิปรายว่ารัฐบาลชุดนี้
ก าลังจัดสรรงบประมาณเพื่อลดความเหลื่อมล้ า แก้ปัญหารวยกระจุกจนกระจายหรือเปล่า  
ก็ต้องดูว่าพวกเขาก าลังจัดสรรงบลงทุนลงไปเพื่อเพิ่มความเจริญที่ต่างจังหวัดหรือเปล่า นี่คือ 
๒ เหตุผลท่ีผมเลือกโฟกัสการศึกษาท่ีงบลงทุนนะครับ ซึ่งในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ผมสามารถจ าแนกงบลงทุนลงไปในรายจังหวัดได้ ๓.๔ แสนล้านบาท จากงบลงทุนท้ังหมด 
๔๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทนะครับอันนี้ได้ไม่ครบจริง ๆ นะครับ แต่ว่าก็ได้เกื อบท้ังหมด  
อย่าเพิ่งไปนะครับ ขอสไลด์ (Slide) หน้านี้ก่อน สไลด์ (Slide) หน้านี้ทุกท่านจะเห็นได้ว่า 
งบลงทุนในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๖ ก็ยังมีการกระจุกตัวอยู่ท่ี
กรุงเทพเทพมหานครครับ กรุงเทพมหานครจังหวัดเดียวได้รับงบลงทุนสูงกว่าจังหวัดอื่น ๆ 
ถึง ๕-๖ เท่านะครับท่านประธาน ขอสไลด์ (Slide) ถัดไปได้แล้วนะครับ ทุกท่านก็อาจจะ 
มีค าถามว่าโอเค (OK) ล่ะงบลงทุนอยู่ท่ีกรุงเทพมหานคร แต่จริง ๆ แล้วอาจจะเป็นโครงการ 



๓๐๖ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัยประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๑๔๙/๒ 
 
ท่ีท าให้เกิดประโยชน์กับประชาชนท่ัวท้ังประเทศหรือเปล่า เราลองมาเจาะลึกงบลงทุน  
ในกรุงเทพมหานครกันครับ ผมยกตัวอย่างมา ๔ โครงการท่ีมีงบประมาณลงทุนใน
กรุงเทพมหานครสูงสุดตามงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้นะครับ อันดับแรกคือโครงการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีเหลือง ๑.๓ หมื่นล้านบาทของ รฟม. สไลด์ (Slide) 
ถัดไปครับ โครงการท่ี ๒ คือโครงการซ่อมบ ารุงอากาศยานและจัดหาเฮลิคอปเตอร์ให้กับ
บุคคลส าคัญของส านักงานต ารวจแห่งชาติอีก ๑.๔ พันล้านบาท สไลด์ (Slide) ถัดไปครับ 
ส่วนท่ี ๓ ในกรุงเทพมหานครก็ยังถนนท าทางด่วนก็คือมีโครงการก่อสร้างถนนพระราม ๒  
ท่ีไม่เสร็จสักทีแล้วถนนสายอื่น ๆ ในกรุงเทพมหานครอีก ๕,๐๐๐ ล้านบาทของกรมทางหลวง 
สไลด์ (Slide) ถัดไปครับ มีโครงการในการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมของ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีก ๒,๐๐๐ พันล้านบาทครับ รวม ๔ โครงการอันดับต้น  ๆ 
ท่ีเป็นงบลงทุนในกรุงเทพมหานครท้ังหมดประมาณ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาทครับท่านประธาน 
และทุกท่านจะเห็นได้ว่า ๔ โครงการท่ีผมยกตัวอย่างมาท้ังหมดนั้นเป็นโครงการท่ีท าให้เกิด
ประโยชน์กับคนในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับคนต่างจังหวัดเลยครับ 
ไม่เพียงเท่านั้นครับ เราลองไปดูงบลงทุนในต่างจังหวัดบ้าง สไลด์ (Slide) หน้านี้คืองบลงทุน
ในต่างจังหวัดเท่านั้นนะครับ ทุกท่านจะเห็นได้ว่าตามแผนภาพด้านซ้ายท่ีเป็นกล่องสี่เหลี่ยม ๆ  
ประมาณเกินครึ่งนิด ๆ ผมตีว่าประมาณครึ่งแล้วกัน ของงบลงทุนท่ีกระจายตัวอยู่ใน
ต่างจังหวัดถูกรับผ่านกระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมายความว่า
อย่างไรครับ ครึ่งหนึ่งของบลงทุนท่ีกระจายตัวอยู่ในต่างจังหวัดเราไปท าอะไรครับ ตัดถนน
กับพัฒนาระบบชลประทาน สิ่งท่ีน่าเป็นห่วงยิ่งกว่านั้นครับท่านประธานหากดูแผนภาพ
วงกลมด้านขวามือจะพบว่ามีค าว่า ค่าบ ารุงรักษา ค่าซ่อมบ ารุง ค่าต่าง ๆ ท้ังถนนและระบบ
ชลประทาน ซึ่งผมลองรวมตัวเลขออกมาเราพบว่างบซ่อมมีปริมาณมากพอ ๆ กับงบสร้างครับ 
สัดส่วน ๔๐ เปอร์เซ็นต์ต่อ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ครับ หมายความว่าอะไรพูดชัด ๆ อีกครั้งครับ 
งบลงทุนส่วนใหญ่ท่ีก าลังกระจายตัวอยู่ต่างจังหวัดเราก าลังเอางบประมาณเงินลงทุนไปซ่อม
พอ ๆ กับการสร้างถนนและการพัฒนาระบบชลประทานครับ ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไป 
ผมก็ไม่รู้อีกหน่อยงบซ่อมจะใหญ่กว่างบสร้างหรือเปล่านะครับเป็นสิ่งท่ีน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง 
เอาสไลด์ (Slide) ลงสักครู่นะครับ -------------------------------------------------------------------- 
               - ๑๕๐/๑ 



๓๐๗ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๑๕๐/๑ 
 
จากปัญหาท้ังหมดท่ีผมกล่าวมาตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณปีท่ีผ่าน และตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ 
มาจนถึงปีปัจจุบันปี ๒๕๖๖ จะพบได้ว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลในร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้เป็นการลดความเหลื่อมล้ าแต่อย่างใดนะครับ ทีนี้ผมจะมาพูด 
แต่ปัญหาอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอครับท่านประธาน จริง ๆ แล้วรัฐบาลควรจะต้องท าด้วยนะครับ 
ไม่ใช่ว่าให้พวกเรามาเสนอ เพราะว่าตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒ มีการบัญญัติไว้ว่า 
การจัดสรรงบประมาณจะต้องท าตามยุทธศาสตร์ชาติ และการกระจายอ านาจก็อยู่ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีครับท่านประธาน แต่อย่างไรก็ตามไม่เป็นอะไรคณะรัฐมนตรี รัฐบาล
ไม่ได้เสนอมา พวกเราลองเสนอการจัดสรรงบประมาณแบบท่ีเราอยากเห็น ขอสไลด์ (Slide) 
ขึ้นนะครับ การจัดสรรงบประมาณแบบท่ีพวกเราอยากเห็นก็คือการจัดสรรงบประมาณ 
แบบกระจายศูนย์ครับ ยุติรัฐราชการรวมศูนย์ แทบทุกประเทศท่ีเป็นประเทศท่ีเจริญแล้ว 
ในขณะนี้ท่ัวโลกเป็นประเทศท่ีมีโครงสร้างรัฐกระจายศูนย์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศเกาหลีใต้ค รับ 
ท่ีพวกเขาสามารถท าแบบนี้ได้ก็เพราะบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานท่ีอยู่ใกล้ประชาชนเขายก
ไปให้ท้องถิ่นดูครับ แล้วส่วนกลางไม่ต้องดูครับ ผมยกตัวอย่างเช่น โรงพยาบาล โรงเรียน 
ต ารวจ การบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาสาธารณูปโภค การจัดเก็บขยะ รวมไปถึงถนนครับ 
ท่ีอยู่กับกรมทางหลวงชนบทควรจะโอนถ่ายไปให้ท้องถิ่นไปให้หมดแล้วครับท่านประธาน 
แล้วส่วนกลางดูแลเฉพาะสิ่งท่ีส าคัญ ๆ ครับ อย่างเช่น การทหารท่ีต้องการความเป็นเอกภาพ 
การต่างประเทศ การเงินการคลัง การศุลกากรภาษีเข้าออก และโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
หรือโครงสร้างพื้นฐานท่ีต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและระหว่างจังหวัดครับ หากพวกเรา 
สามารถท าแบบนี้ได้ผมเชื่อว่ารายได้ระหว่างรัฐส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นสามารถผลักดัน  
ไปถึง ๕๐:๕๐ ได้ครับท่านประธาน สไลด์ (Slide) ถัดไปครับ และนอกเหนือจากการกระจาย
ภารกิจและงบประมาณออกไปยังท้องถิ่นแล้วยังไม่พอครับ พวกเรายังต้องมีการจัดสรร
งบประมาณท่ีช่วยลดความเหลื่อมล้ าให้กับจังหวัดแต่ละจังหวัดหรือท้องถิ่นแต่ละแห่งด้วย
ครับท่านประธาน นั่นก็คือผมจะขอยกโมเดล (Model) ตัวอย่างการจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับ
ท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นครับ ประเทศญี่ปุ่นวิธีการค านวณเขาง่ายมากเลยครับท่านประธาน 
ด้านซ้ายสุดท่ีเป็นกล่องสีน้ าเงินนั้นก็คือเป็นเงินท่ีท้องถิ่นจะต้องใช้ในการให้บริการสาธารณะ
ขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนคิดตามจ านวนหัวประชากรครับ ลบด้วยก้อนตรงกลางก็คือรายได้ท่ี 



๓๐๘ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๑๕๐/๒ 
 
ท้องถิ่นจัดเก็บได้เอง คงเหลือเป็นก้อนสีเขียว ๆ ด้านขวามือเท่าไร นั่นคือสิ่งท่ีรัฐส่วนกลาง
จะต้องอุดหนุนหรือจัดสรรลงไปให้เต็มครับ สูตรการค านวณง่าย ๆ แบบนี้ช่วยลดความ
เหลื่อมล้ าอย่างไรครับ ผมยกตัวอย่างกรุงเทพมหานครครับ กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัด  
ท่ีรวยสามารถจัดเก็บรายได้ได้เองเยอะ เพราะฉะนั้นก้อนตรงกลางท่ีเป็นก้อนสีแดงก็จะใหญ่หน่อย 
สูงหน่อย เพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครก็จะได้ก้อนสีเขียวแคบหน่อยหรือน้อยหน่อย ใช่ไหมครับ 
ในจังหวัด ต่างจังหวัด จังหวัดอื่น ๆ ท่ีจัดเก็บรายได้ได้เองน้อย ก้อนสีแดงน้อยก็จะไปบวม  
ท่ีก้อนสีเขียว นี่ล่ะครับรูปแบบการจัดสรรงบประมาณให้กับท้องถิ่นท่ีช่วยลดความเหลื่อมล้ า 
ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นโมเดล (Model) ตัวอย่างท่ีดีนะครับ เพราะระบอบการปกครอง 
ก็คล้ายคลึงกับบ้านเรา กระจายอ านาจมาก่อนบ้านเราไม่นานแต่เขาท ามาอย่างต่อเนื่องและ
จริงจังครับ ไม่เหมือนบ้านเรานะครับ ๕ ปี ๖ ปีก็ล้มลุกคลุกคลานทีนะครับ แล้วก็ถอยหลัง 
ลงคลองทีหนึ่ง แต่ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นกลายเป็น ๑ ในประเทศต้นแบบของโลกท่ีมีการ
กระจายอ านาจดีท่ีสุดของโลกนะครับ ขอสไลด์ (Slide) สุดท้ายครับท่านประธาน ท้ังหมดท้ังมวล 
ท่ีผมอธิบายมานี้ไม่ใช่เป็นเรื่องท่ีผมคิดเองคนเดียวครับท่านประธาน เป็นสิ่งท่ีพวกเราได้รับ
ความคิดความเห็นมาจากประชาชนท่ีอยู่ในงานแฮ็ก (Hack) งบประมาณของพรรคก้าวไกล 
ท่ีจัดเมื่อสุดสัปดาห์ท่ีผ่านมานะครับ วันนี้ครับ ด้วยเหตุและผลท่ีผมได้ชี้ให้ทุกท่านเห็นแล้วว่า
การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลนั้นเป็นแบบกระจุกตัวนะครับ ไม่ใช่เป็นงบประมาณแบบ
กระจายตัว จึงท าให้ผมไม่สามารถรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ครับ และผมขอเชิญชวน
อีกเล็กน้อยครับท่านประธาน ขอเวลาอีก ๑ นาทีครับ ท่านใดท่ีเห็นด้วยกับการจัดสรร
งบประมาณแบบกระจายศูนย์นี้พวกเราไม่สามารถท าได้โดยไม่ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญครับ 
ช่วยกันสแกนคิวอาร์โค้ด (Scan QR Code) เข้าไปนะครับ ไปยังแคมเปน (Campaign) 
ปลดล็อกท้องถิ่น ลงชื่อออนไลน์ (Online) เสียเวลาไม่เกิน ๓ นาทีครับ เพื่อผลักดันให้เสนอ
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปลดล็อกท้องถิ่นเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาควบคู่ไปกับการพิจารณา
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ด้วยครับ ขอบคุณครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญท่าน
ต่อไปครับ ท่านธนกรครับ  
 



๓๐๙ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๑๕๐/๓ 
 
  นายธนกร ไชยกุล (ยโสธร)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ท่ีเคารพอย่างสูง กระผม นายธนกร ไชยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร เขต ๓ 
อ าเภอเลิงนกทา อ าเภอกุดชุม อ าเภอไทยเจริญ พรรคเพื่อไทย ต่อร่างพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ท่ีคณะรัฐมนตรีเสนอ และ 
ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ ตั้งงบประมาณรายจ่าย 
๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาท ประมาณการรายได้ ๒,๔๙๐,๐๐๐ ล้านบาท ขาดดุลท่ีต้องกู้เงิน 
 

- ๑๕๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๐ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๑๕๑/๑ 
 
๖๙๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งท างบประมาณขาดดุลติดต่อกันมาต่อเนื่องนับเกือบ ๑๐ ปี เกือบชน
เพดานเงินกู้อีก ๒๒ ,๐๐๐ ล้านบาท สิ่ง ท่ีกระผมเป็นห่วงมากเมื่อเห็นหนี้สาธารณะ  
ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  ๙,๙๕๑,๙๖๑.๗๓ ล้านบาท ตั้งงบประมาณรายจ่ายช าระ 
ต้นเงินกู้ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเท่ากับยอดปี ๒๕๖๕ นั่นคือต้องใช้เวลาในการช าระหนี้ 
อยู่ประมาณ ๙๙-๑๐๐ ปี ดอกเบี้ยอีกปีละ ๒๐๖,๖๑๘ ล้านบาท คนท่ีจะต้องมาช าระหนี้
เหล่านี้คือใคร ผมเชื่อมั่นว่าพวกเราท่ีนั่งอยู่ตรงนี้อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ช าระ แต่คนท่ีต้อง
ช าระให้เราแน่ ๆ ก็คือลูกหลานนักเรียนอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา กศน. 
อุดมศึกษา และพี่น้องประชาชนทุกคนช่วยกัน แต่เมื่อผมมาดูการจัดงบประมาณของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ถึงปี ๒๕๖๖ ลดลงทุกปี
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปีนี้กระทรวงศึกษาธิการถูกลดงบประมาณมากกว่าปี ๒๕๖๕  
ถึง ๔,๕๒๖ ล้านบาท โดยเฉพาะของส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลงมาก ๕,๔๖๘ ล้านบาท 
ซึ่งจะต้องดูแลลูกหลานระดับอนุบาล ประถม มัธยม อาชีวศึกษา ท่ีจัดการศึกษาท้ังระดับ 
ปวช. ปวส. ปริญญาตรีสายปฏิบัติการท้ังสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน เสียงสะท้อนจาก
เด็ก ๆ  ลูกหลาน ท่านผู้ปกครอง แล้วก็ครูบาอาจารย์ในฐานะซึ่งผมเองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ท่ีอยู่ต่างจังหวัดบ้านนอกเรียกร้องให้ผู้ใหญ่ซึ่งเป็นรัฐบาลได้ดูแลในสถานการณ์ท่ีราคาวัสดุ
ข้าวของต่าง ๆ แพงขึ้นทุกอย่างสิ่งท่ีเขาสะท้อนมาเพื่อทางกรรมาธิการจะได้น าไปใช้ในการ
ปรับเปลี่ยน  ๑. ขอให้เพิ่มงบอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนประถมซึ่งปัจจุบันคนละ 
๒๑ บาท ขอให้เป็นคนละ ๒๕ บาทต่อวัน  ๒. ขอให้เพิ่มงบอุดหนุนรายหัวนักเรียนนักศึกษา
ในทุกระดับ ระดับอนุบาล ระดับประถมขอให้ได้ประมาณคนละ ๓,๐๐๐ บาท  ๓. อัตรา 
ครูธุรการ นักการภารโรงขอให้คืนโรงเรียน  ๔. บ้านพักครูงบประมาณในการจัดสร้างบ้านพักครู 
๕. ควรจัดงบประมาณตรงถึงโรงเรียนรวมท้ังค่ าอินเทอร์ เน็ต  ( Internet)  ต่าง ๆ  
ส่วนการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษารัฐบาลต้องมีความจริงใจในการพัฒนาท้ังสถานศึกษาของ
รัฐบาลและเอกชนเพราะการอาชีวศึกษาเป็นการผลิตและสร้างพัฒนาก าลังคนท่ีจะออกไปสู่
การพัฒนาประเทศ ท้ังเป็นก าลังแรงงานท่ีไปสู่การประกอบอาชีพและเจ้าของกิจการต่าง ๆ 
ซึ่งก็มีเสียงสะท้อนจากครู นักเรียน ผู้ปกครองทางสายอาชีวะจากวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัย
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตร วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยี 
วิทยาลัยการท่องเท่ียว วิทยาลัยการประมง วิทยาลัยการต่อเรือ ท้ังสถานศึกษาของรัฐบาล 



๓๑๑ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๑๕๑/๒ 
 
และเอกชนเพื่อเสนอแนะเป็นข้อสังเกตให้บริหารเกิดประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงบริหาร ๑. ให้รัฐบาล 
ได้เห็นความส าคัญของการจัดการอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคีท่ีร่วมมือกับสถานประกอบการ 
ควรจะได้ให้เกิดทักษะกับผู้เรียนและเกิดประโยชน์กับสถานประกอบการ ๒. ควรสนับสนุน
การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กควรกระจายเม็ดเงินให้กับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ได้พัฒนาตนเอง ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๕๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๒ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๑๕๒/๑ 
 
๓. ในเรื่องของการกระจายอ านาจ ควรให้สถาบันการอาชีวศึกษาท้ัง ๒๓ สถาบันตาม
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นนิติบุคคลสามารถจัดเสนอเป็นหน่วยรับ
งบประมาณและสถานศึกษาทุกแห่งให้อยู่ในสังกัดของสถาบัน  ๔. ในเรื่องของอัตราก าลัง
ต่าง ๆ ของครูอัตราจ้างควรท่ีจะได้รับการพิจารณาในการดูแลค่าตอบแทนต่าง ๆ เพ่ือให้เป็น
ขวัญก าลังใจ  
  และสุดท้าย ในเรื่องของการพัฒนาครูนั้นเป็นเรื่องมีความส าคัญจ าเป็น 
และจะเป็นขวัญก าลังใจในการท่ีจะสอนลูกหลานเราในอนาคต อยากจะให้ทางรัฐบาล 
ได้เล็งเห็นความส าคัญของเรื่องการอาชีวศึกษาอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้มี 
การพัฒนานักเรียน นักศึกษาสายอาชีวศึกษาก็จะเป็นก าลังหลักในการท่ีจะพัฒนาบ้านเมือง
ของเรา ผมเองได้รับฟังข้อคิดความเห็นเหล่านี้สะท้อนมาจากครู จากผู้ปกครอง แล้วก็ลูก ๆ 
นักเรียน นักศึกษาในทุกระดับ ท้ังประถม มัธยม อาชีวะ รวมท้ังอุดมศึกษาด้วย ก็ขอให้ได้
เป็นส่วนหนึ่งในการท่ีเราจะเอาข้อคิดความเห็นเหล่านี้เพื่อกรรมาธิการจะได้น าไปใช้ในการ
ปรับแก้ไข ผมเองในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทย เราเองอยากจะให้ทางรัฐบาล  
ได้น าสิ่งเหล่านี้ไปปรับแก้ไขเพื่อท่ีจะลดความเหลื่อมล้ าและสร้างมาตรฐานต่าง ๆ ทางด้าน
การศึกษาของบ้านเราสืบไป ขอบคุณครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญท่าน 
ศาสตราจารย์โกวิทย์ครับ  
  ศาสตราจารย์ โกวิทย์  พวงงาม (แบบบัญชีรายชื่อ )  :   กราบเรียน 
ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพครับ กระผม ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังท้องถิ่นไท นครศรีธรรมราช วันนี้ผมขอร่วมอภิปราย  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งงบไว้ ๓,๑๘๕,๐๐๐ 
ล้านบาท ท่านประธานครับ ผมมีกรอบในการอภิปรายในเวลาอันสั้นสัก ๓ ส่วนด้วยกัน  
  ส่วนท่ี ๑ อยากจะชี้แจงพี่น้องประชาชนว่างบประมาณรายจ่ายท่ีรัฐบาล
จัดท าขึ้นมีความส าคัญต่อพี่น้องประชาชนอย่างไร และจะจัดสรรตรงไปถึงมือพี่น้อง
ประชาชนได้อย่างไร นั่นคือในส่วนท่ี ๑ ในส่วนนี้ผมอยากจะเรียนท่านประธานว่าถ้าเรา 
ดูงบประมาณท่ีได้กระจายไปตามยุทธศาสตร์ก็ดี กระจายไปตามแผนงานตามกระทรวง  



๓๑๓ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๑๕๒/๒ 
 
ทบวง กรม ต่าง ๆ ก็ดี หรือไปตามกลุ่มจังหวัดและงบจังหวัด รวมท้ังงบบูรณาการก็ดี  
ส่วนหนึ่งผมขอยกตัวอย่างให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าท่านได้เสียภาษีอากรเข้ามาให้กับ
รัฐบาลและรัฐบาลได้จัดสรรงบไปเพื่อถึงมือพี่น้องประชาชน อาจจะไม่ได้ถึงพี่น้องประชาชน
โดยตรงไปตามกลุ่มเป้าหมาย แต่ว่างบได้จัดสรรไปยังกระทรวง กรมท่ีรับผิดชอบต่อ  
การพัฒนาของพี่น้องประชาชน ผมยกตัวอย่างเช่นยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาค ซึ่งตั้งงบไว้ ๗๕๙,๐๐๐ กว่าล้านบาท ก็แปลงไปเป็นเรื่องของการสร้างหลักประกัน
ทางสังคมให้กับพี่น้องประชาชนส่งไปยังกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง หรือส่งไปให้กับ
กลุ่มแรงงานในระบบนอกระบบ รวมถึงงบท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการกระจายอ านาจ  
ท่ีมีอยู่ ๓๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทในส่วนนี้ ท่ีสนับสนุนอาหารกลางวันก็ดี อาหารเสริม แล้วก็
เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพ เป็นต้น นี่คือสิ่งท่ีผมยกตัวอย่างให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่างบส่วนนี้ 
ไปสู่พี่น้องประชาชนได้อย่างไร ในงบกลุ่มจังหวัดจะยกตัวอย่างให้ท่านประธานได้ทราบ 
ยกตัวอย่างท่ีบ้านผมก็แล้วกันท่ีนครศรีธรรมราช เรามีงบจังหวัดเพื่อจะไปแก้ปัญหาของ 
พ่ีน้องประชาชนภายในจังหวัดน้ัน ๆ ข้ึนอยู่กับจังหวัดน้ันจะไดม้ากหรือน้อย ------------------- 
 

- ๑๕๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๔ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๑๕๓/๑ 
 
โดยประมาณก็ ๑๕๐-๓๕๐ ล้านบาท เป็นต้น ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีงบส่วนนี้ซึ่งไปช่วย
ในเรื่องของการสร้างนครน่าอยู่และน่าเท่ียวให้เป็นนครแห่งอารยธรรม ผมชอบงบนี้ท่ีไปใช้ 
ในเรื่องของการช่วยท าให้พระบรมธาตุเป็นมรดกธรรมมรดกโลกเชื่อมเส้นทางศรีวิชัย  
เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) เป็นต้น อันนี้ก็เป็นงบท่ีใช้จ่ายให้พี่น้องเห็นว่า 
งบจังหวัดมีความส าคัญต่อพี่น้องประชาชนอย่างไร อย่างไรก็ตามผมจะพูดในส่วนท่ี ๒ ว่างบท่ี 
กระจายไปตามกระทรวงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงบกลุ่มกระทรวงหรืองบกลุ่มจังหวัด งบจังหวัด  
ก็ดี สิ่งท่ีมันเป็นปัญหาอยู่บ้างก็คือว่าการกระจายงบให้มีประสิทธิภาพถึงพี่น้องประชาชน 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกลุ่มเป้าหมายท่ีผมกล่าวถึงได้อย่างไร เราไปดูงบท่ีไปพัฒนา
บุคลากรภาครัฐผมคิดว่าก็ตั้งไว้มากเหมือนกันนะครับ ประมาณ ๑๘๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
แต่ว่าในทุกยุทธศาสตร์จะมีแผนงานบุคลากรภาครัฐท่ีผมรวม ๖ ยุทธศาสตร์ถึง ๘๗๒,๐๐๐  
กว่าล้านบาท ส่วนนี้ก็คือไปเพิ่มประสิทธิภาพ เพ่ิมสมรรถนะให้การใช้งบดังกล่าวเกิดคุณภาพ
มีคุณค่าแล้วก็ให้เกิดความโปร่งใส ส่วนนี้ก็มีความส าคัญนั่นก็คือท าอย่างไรให้บุคลากร
สามารถท างานได้ตามเป้า นั่นคือส่วนท่ีผมอยากจะเรียนไว้ในประการท่ี ๒  
  ในประการท่ี ๓ ผมจะเรียนท่านประธานว่าในงบท่ีตั้งไว้เรามีงบท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเก็บภาษีของพี่น้องประชาชนท่ีผมกล่าวถึงประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท เงินส่วนนี้ 
มันไม่พอจริงไปกู้เงินมา ๖๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ผมอยากจะบอกแนวทางว่าเราจะท าอย่างไร
ให้รัฐมีเงินรายได้เข้ารัฐ คือเราพูดในลักษณะท่ีว่ามีการใช้จ่ายเงินแล้วงบไม่พอก็เกิดงบขาดดุล 
ส่วนนี้ผมอยากจะฝากแนวทางหนึ่งท่ีอยากจะเรียนท่านประธานว่าพรรคพลังท้องถิ่นไท 
เรามีข้อเสนอให้กับรัฐบาลเพื่อเพิ่มงบให้กับรัฐบาล ในส่วนนี้เป็นเรื่องส าคัญท่ีอยากจะ  
กราบเรียนท่านประธานว่าเรามีวิธีการอยู่ว่าเราจะช่วยให้รัฐบาลมีรายได้อย่างไรจากท่ีเป็น
รายได้ขาดดุล อันนี้พรรคได้เสนอกฎหมายท่ีเราเรียกว่ากฎหมายพนันเพื่อจะไปแก้ไข
กฎหมายการพนันท่ีจะเพิ่มเรื่องการพนันออนไลน์ (Online) เข้าไป ผมว่าถ้ารัฐบาล 
รับกฎหมายฉบับนี้เป็นการเปิดช่องหารายได้เข้าประเทศ เพราะผมไปดูการพนันออนไลน์  
(Online) ท่ีมีการจดทะเบียน ถ้าได้เกิดการจดทะเบียนซึ่งสามารถท ารายได้ให้กับประเทศ
ประมาณ ๑.๕-๒ ล้านล้านบาท อันนี้ก็เป็นการอุดช่องโหว่ท่ีจะหาแนวทางให้รัฐบาลมีรายได้
เพิ่มเป็นการอุดช่องโหว่เรื่องการขาดดุลของรัฐบาล นั่นคือในส่วนท่ี ๒ ส่วนท่ี ๓ อีกส่วนหนึ่ง
ท่ีผมอยากจะเพิ่มก็คือว่าในเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของการใช้จ่ายงบประมาณ 



๓๑๕ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๑๕๓/๒ 
 
ซึ่งเพื่อนสมาชิกพูดไว้มากก็คือการปรับเปลี่ยนงบ แทนท่ีจะให้กระทรวง ทบวง กรมในการ
แก้ปัญหาพี่น้องประชาชนเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นในการน างบประมาณมาใช้ ซึ่งปัจจุบันท้องถิ่น
ได้งบประมาณ ๒๙.๖ เปอร์เซ็นต์ ผมคิดว่ามันน้อยไป แต่รัฐบาลควรพิจารณาเพิ่มไปซัก  
๓๕ เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านั้น ในส่วนนี้จะท าให้ท้องถิ่นมีศักยภาพท่ีจะไปแก้ปัญหาพี่น้อง
ประชาชนทดแทนภาครัฐ เพราะว่าท้องถิ่นอยู่ใกล้พี่น้องประชาชนและรับรู้ปัญหาได้คงจะ
ดีกว่า และสามารถตอบโจทย์ได้มากกว่าหรือไม่ เพราะว่าเงินส่วนหนึ่งท่ีผมดูในงบประมาณ
รายจ่ายจะไปค้างท่อไว้ท่ีจังหวัด ---------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๕๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๖ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๑๕๔/๑ 
 
ส่วนนี้ล่ะมันท าให้เป็นอุปสรรคในการใช้จ่ายนะครับ ก็อยากจะลองดูว่าในชั้นกรรมาธิการนี้
เราจะท าวิธีการอย่างไรให้ท้องถิ่นได้มีงบประมาณเพื่อไปทดแทนกระทรวง ทบวง กรม  
ในการแก้ปัญหานะครับ 
  ส่วนสุดท้ายผมอยากจะฝากว่าท้ังหลายท้ังปวงนี้ท่ีเป็นข้อเสนอแล้วก็น าเรียน
พี่น้องประชาชนว่างบประมาณยังคงเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องในการใช้จ่าย เหตุผลหนึ่งท่ีเป็น
เหตุผลท่ีต้องรับหลักการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ผมคิดว่าบ้านเมืองเรานอกจาก
ท่ีผมเสนอเรื่องของการหารายได้เข้าประเทศแล้ว ผมคิดว่าเรายังมีโอกาสเพราะว่าขณะนี้
ประเทศเปิด การท่องเท่ียวเปิด การรับนักท่องเท่ียวเข้ามาประเทศก็เป็นการสร้างรายได้
ให้กับประเทศ ส่วนหนึ่งถ้าเราผ่านงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเข้าไปนี้ผมคิดว่ามันจะท าให้
การกระตุ้นทางเศรษฐกิจเกิดการคล่องตัวแล้วก็ท าให้รัฐบาลได้ด าเนินการตามรายจ่าย
ท้ังหมดไปสู่พี่น้องประชาชนได้อย่างสมเหตุสมผลนะครับ เพราะฉะนั้นในสิ่งท่ีผมก าลัง 
จะเสนอท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกว่างบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเราพูดกันอยู่นี้
เพ่ือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในการใช้งบประมาณในปีต่อไป ตามรายการท่ีผมได้พูดถึง
ท้ังหมดนี้มันจะท าให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในการใช้จ่ายงบประมาณในปี ๒๕๖๖
เพราะฉะนั้นในนามของพรรคพลังท้องถิ่นไทเรายินดีรับหลักการของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีท้ังทุกท่านในพรรคครับ ขอบคุณท่านประธานครับ สวัสดีครับ 
  นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
อีก ๓ ท่านนะครับ ท่านชนก จันทาทอง ท่านศรัณย์ ทิมสุวรรณ ท่านสฤษฏ์พงศ์ เกี่ยวข้อง
เชิญท่านชนกครับ 
  นางสาวชนก จันทาทอง (หนองคาย)  :  ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ดิฉัน
นางสาวชนก จันทาทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย เขต ๒ จากพรรคเพื่อไทยค่ะ 
วันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
พุทธศักราช ๒๕๖๖ ค่ะ รัฐบาลโดยการน าของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีท ารัฐประหาร
ยึดอ านาจของพี่น้องประชาชนมาตั้งแต่วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้จัดท า จัดสรร
งบประมาณแผ่นดินมาแล้วถึง ๙ ครั้ง ๙ ปีด้วยกันแบบขาดดุลท้ังหมดค่ะ ก็คือมีรายจ่าย 
 



๓๑๗ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๑๕๔/๒ 
 
มากกว่ารายได้ท่ีจัดเก็บ ปี ๒๕๕๘ จนถึงปี ๒๕๖๖ นั้น รัฐบาลโดยการน าของ พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณมาแล้วสูงถึง ๔.๘ ล้านล้านบาท 
หากรวมเงินกู้จาก พ.ร.ก. ฉุกเฉินท่ีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กู้มาอีก ๑.๕ ล้านล้านบาท 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างหนี้กับประเทศไทยมากถึง ๖.๓ ล้านล้านบาทค่ะ 
แต่การจัดท าจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๖ ตามท่ีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงต่อ
รัฐสภาอันทรงเกียรติเมื่อเช้านี้ค่ะ ได้แถลงว่างบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๖ นั้นได้ท าตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ตามแผนแม่บท ๑๓ หมุดหมายของการพัฒนาซึ่งเป็นการจัดท า
งบประมาณแบบเดิม ๆ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไร หลักการของการจัดท างบประมาณท่ีดี
ตามหลักของโออีซีดี (OECD) นะคะ 
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
   นางสาวชนก จันทาทอง (หนองคาย)  :   ขอสไลด์ (Slide) ด้วยนะคะ  
๑. ก็คือซึ่งหลักการของโออีซีดี (OECD) นั้น เป็นหลักการท่ีท่ัวโลกนานาประเทศให้การ
ยอมรับนะคะ เปลี่ยนสไลด์  (Slide) ให้ด้วยนะคะ ๑. ก็คือหลักการคาดการณ์ไกล 
ต้องวางแผนล่วงหน้า ๒. ต้องยึดหลักประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมท้ังดุลยภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม ๓. ต้องเกิดประโยชน์อันสู งสุด ๔.  ต้องสามารถสร้างความยุติ ธรรม  
ความเป็นธรรมในสังคมได้ ๕. เกิดประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ท้ังลักษณะและ
เงื่อนไขภายใต้การจัดท างบประมาณของรัฐบาลนี้ค่ะ งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๖ นั้น 
ล้าหลังไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาวิกฤติสภาวการณ์ในปัจจุบันท่ีประเทศก าลัง
เผชิญหน้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นสภาวะสงครามรัสเซียกับยูเครน ภาวะเงินเฟ้อ วิกฤติอาหารโลก  
ท่ีขาดแคลน ภาวะการขาดแคลนพลังงานและน้ ามันสูงขึ้น ---------------------------------------- 
 

- ๑๕๕/๑ 
 
 
 
 
 



๓๑๘ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๑๕๕/๑ 
 
ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตท้ังหมดเพ่ิมสูงขึ้น สินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น ท้ังหมดเมื่อพิจารณา
ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณท่ีเสนอต่อสภาแล้วไม่มีงบประมาณส่วนไหนเลยท่ีส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาเพื่อท่ีจะแก้ไขวิกฤติท่ีประเทศไทยก าลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ ดิฉันมองไม่เห็น
เลยค่ะว่าปี ๒๕๖๖ ประเทศไทยจะก้าวข้ามก้าวผ่านวิกฤติไปได้อย่างไร ยิ่งตอนนี้โลกของเรา
ก้าวไปสู่โลกแห่งความเสมือนจริง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดท าจัดสรร
งบประมาณเพื่อส่งเสริมประเทศให้ก้าวทันโลกตามท่ีได้ประกาศวิสัยทัศน์ไว้หรือไม่ วิสัยทัศน์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ประกาศวิสัยทัศน์ว่าเป็นผู้น าและผลักดันการ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ค่ะ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนเพื่อกระตุ้นคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีประชาคม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลประมาณ ๖,๘๐๐ ล้านบาท แยกเป็นรายจ่ายประจ า
ประมาณ ๓,๓๐๐ ล้านบาท แล้วก็แยกเป็นรายจ่ายงบลงทุนอีกประมาณ ๓,๕๐๐ ล้านบาท
คิดเป็น ๐.๒๑ เปอร์เซ็นต์ หรือเป็นหน่วยรับงบประมาณท่ี ๒๖ จาก ๓๔ หน่วยรับ
งบประมาณค่ะ การบริหารจัดการงบประมาณตามหลักการภายใต้เงื่อนไขท่ีล่าช้าไม่ตอบ
โจทย์การเปลี่ยนแปลงด้านข้อมูลข่าวสารของโลกไม่ได้ให้ความส าคัญกับกฎหมายท่ีออกมา
บังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักราช ๒๕๖๒ พ.ร.บ. นี้ประเทศไทยมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องออกมาเพ่ือบังคับใช้เพื่อท่ีจะให้ประเทศไทยนั้นสามารถแข่งขันกับนานา
ประเทศได้ตามมาตรฐานสากล พ.ร.บ. นี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันท่ี ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ในบางมาตราในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ล่วงเลยมาถึง 
๓ ปีถึงมีการประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิครบถ้วนตามจ านวนท่ีกฎหมายก าหนดในวันท่ี ๑๘ 
มกราคม ๒๕๖๕ ไม่พอค่ะ ในวันพรุ่งนี้กฎหมายฉบับนี้จะมีผลท้ังฉบับพร้อมบทลงโทษด้วย 
ในวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งการบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดินนี้ รัฐบาลนั้นละเลย
ไม่ได้ให้ความส าคัญกับกฎหมายฉบับนี้ท่ีละเมิดสิทธิส่วนบุคคลท่ีส่งผลกระทบต่อพี่น้อง
ประชาชนท่ัวประเทศ ประชาชนท่ัวประเทศท่ีติดตามการอภิปรายของดิฉันอยู่ในขณะนี้ 
บางท่านอาจจะไม่ทราบเลยว่ากฎหมายฉบับนี้จะถูกบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้ ใครถ่ายรูปติดคนอื่น 
ใครถ่ายคลิป (Clip) ติดคนอื่น ใครโพสต์ (Post) รูปคนอื่นใครไลฟ์ (Live) ติดหน้าคนอื่น 
หากไม่เจตนาและไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายสามารถท าได้เพื่อวัตถุประสงค์ส่ วนตัว 



๓๑๙ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๑๕๕/๒ 
 
แต่หากท าเพื่อการค้าและไม่ได้รับการยินยอมก็จะผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ค่ะ 
เก็บข้อมูลคนอื่น แชร์ข้อมูลบุคคลอื่น ติดกล้องวงจรปิดนอกบ้าน ขอสไลด์ (Slide) ถัดไปเลย
นะคะ ต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตก่อน ซึ่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ 
มีโทษหนักยิ่งกว่า พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ มีโทษท้ังทางแพ่ง ทางอาญา ทางการปกครอง 
โทษสูงสุดจ าคุก ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๕ ล้านบาท จากไทม์ไลน์ (Timeline) ท่ีดิฉันได้กล่าวมา
ข้างต้นตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ จนถึงวันนี้ท่ีกฎหมายบังคับใช้ รัฐบาลละเลยไม่ให้ความส าคัญกับ
กฎหมายฉบับนี้เลยค่ะ ท้ัง ๆ ท่ีบทเฉพาะกาลตามมาตรา ๙๓ นั้นให้ด าเนินการจัดตั้ง
ส านักงานให้แล้วเสร็จเพื่อปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ภายใน ๑ ปีนับตั้งแต่วันท่ี พ.ร.บ. นี้
ใช้บังคับค่ะ นี่ผ่านมา ๓ ปีแล้วส านักงานก็ยังไม่มี ทรัพยากรบุคคลท่ีจะท างานเกี่ยวกับ
หน่วยงานนี้ก็ยังไม่มี มีอย่างเดียวก็คือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕  
ท่านประธาน พี่น้องประชาชนท่ัวประเทศคะพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น ------------------------------ 
 

- ๑๕๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๐ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๑๕๖/๑ 
 
พี่น้องประชาชนจะกังวล รู้สึกว่ากฎหมายฉบับนี้จะถูกบังคับใช้ด้วยความไม่เป็นธรรมจะเกิด
ความวุ่นวายและสับสนมากขนาดไหนนะคะ จากการท่ีฉันได้กล่าวมาข้างต้นท้ังหมด ตั้งแต่ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา น าพาประเทศกู้หนี้มากเป็นมหาศาลจัดท าจัดสรรงบประมาณล้าหลัง 
ไม่สอดคล้อง ไม่ตอบรับกับวิกฤติสภาวการณ์ในปัจจุบัน ไม่มีนโยบายหรือโครงการไหนเลย 
ท่ีส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเพื่อท่ีจะแก้ไขวิกฤติท่ีตอนนี้ประเทศไทยก าลังเผชิญหน้าอยู่ละเลย
ไม่ให้ความส าคัญกับกฎหมาย สิ่งท่ีส าคัญไม่ลงมือท าค่ะ ดิฉันไม่อาจจะรับร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ได้ เพราะว่าเป็นการจัดท าท่ีล้มเหลว ไร้ซึ่งประสิทธิภาพค่ะ 
ขอบพระคุณค่ะท่านประธาน 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญ 
ท่านศรัณย์ ครับ 
  นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ (เลย)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ผม ศรัณย์ ทิมสุวรรณ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย วันนี้ขอร่วมอภิปรายถึงความ  
ไม่เหมาะสมและความสิ้นหวังของการจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ โดยผม
จะเน้นไปท่ีงบประมาณท่ีมีส่วนในการท่ีควรจะสนับสนุนด้านการเปลี่ยนแปลงระบบราชการ
ให้สะดวกสบายต่อประชาชน หรือท่ีเราเรียกกันว่าการปรับให้เข้าสู่การให้บริการประชาชน
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และการสนับสนุนให้ประเทศไทยพร้อมก้าวเข้าสู่เทรนด์ (Trend) ใหม่ 
ของโลกอย่างการเข้าสู่โลกดิจิทัล (Digital) รวมถึงเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital) หรือดิจิทัล  
อิโคโนมี (Digital Economy) ของประเทศไทย แต่จากเอกสารงบประมาณในปี ๒๕๖๖ ครับ
ท่านประธาน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไม่มีจุดท่ีแสดงให้เห็นเลยว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการพัฒนา
หรือสนับสนุน เรียกได้ว่าการจัดงบประมาณในครั้งนี้ ไม่ เพียงแต่ว่าแสดงถึงความ  
ไม่จริงใจ แต่ว่ามันจะแสดงถึงความสิ้นหวังไม่ว่าจะเป็นในปัจจุบัน แต่ยังรวมไปถึงในอนาคต
เนื่องจากในหลาย ๆ โครงการมีการผูกพันงบประมาณข้ามปีท่ีท าให้ไม่สามารถแก้ไขได้
หลังจากนี้ ถ้าให้พูดนะครับท่านประธาน มันก็เหมือนเรื่องโกหก เพราะว่าจากตลอดหลายปี
ท่ีผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรี รวมถึงคณะรัฐบาล ท่านรัฐมนตรีเองมักจะท าเป็นให้ความสนใจ
และให้ความส าคัญในการผลักดันและสนับสนุนเร่ืองต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการท่ีจะแปร
รัฐบาลเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital) การสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ ๆ การท าให้ประชาชนเข้าถึง 
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ นี่คือสิ่งท่ีรัฐบาลพยายามสร้างภาพให้เห็นว่าเขา  



๓๒๑ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๑๕๖/๒ 
 
ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการไปออกงาน การผลักดัน การจัดนิทรรศการ การให้ข่าว การให้
สัมภาษณ์ต่ าง ๆ รวมถึ งการเดินสายพบนักธุรกิ จต่ าง ๆ มันเป็นสิ่ ง ท่ีตั วรั ฐบาล 
ท่านนายกรัฐมนตรีเองพยายามแสดงให้เห็นว่าเขามีความต้องการจะผลักดันเรื่องต่าง ๆ 
เหล่านี้ แต่ว่าเมื่อถึงเวลาท่ีจะเป็นหน้าท่ีของรัฐบาลในการผลักดันจริง ๆ นั้น สิ่งท่ีสะท้อน
ออกมาจากการจัดท างบประมาณในปี ๒๕๖๖ นี้ไม่เป็นอย่างนั้นเลยครับท่านประธาน 
ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น ท่านรัฐมนตรีไปท าอะไรให้ท่านนายกรัฐมนตรีโกรธหรือว่า
อะไร อย่างท่ีเพื่อนสมาชิกบอกไปครับว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับ
งบประมาณน้อยมาก ท้ัง ๆ ท่ีพันธกิจและหน้าท่ีนั้นมีความส าคัญต่อปัจจุบันและอนาคตของ
ประเทศไทยอย่างมาก ผมจึงไม่แน่ใจว่าตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่ีท าตัวเองเป็นพีเอ็ม (PM) 
พยายามพีอาร์ (PR) ตัวเองไปเรื่อย ๆ โดยท่ีไม่สนใจอะไรเลยหรือเปล่า เราพูดถึงวิสัยทัศน์ 
เรามาดูวิสัยทัศน์ท่ีเพื่อนสมาชิกเพิ่งพูดไปนะครับ วิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลแต่ท าไมงบประมาณ
จึงมีเท่านี้ ในขณะท่ีอย่างท่ีผมว่าไปท่านนายกรัฐมนตรีพยายามบอกว่าเราสนับสนุนอย่างนั้น
อย่างนี้แต่งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรกลับไม่แสดงอะไรอย่างนั้นเลย มันแสดงให้เห็นว่า
รัฐบาลไม่ให้ความส าคัญ ไม่เข้าใจ และไม่สามารถน าพาประเทศไปในทิศทางท่ีถูกต้องได้  
 

- ๑๕๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๒ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    รัศมี ๑๕๗/๑ 
 
ถ้าให้พูดกันตรง ๆ ท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ าว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหน โลกก าลัง 
ไปทางไหน เราก าลังท าอะไรอยู่ เพราะฉะนั้นไม่มีทางท่ีท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล 
จะสามารถน าประเทศไทยไปในทิศทางท่ีถูกต้องได้ แต่ยังโชคดีครับท่านประธานท่ีคนไทย  
มีความพยายาม มีความสามารถในการปรับตัว ในการเอาตัวรอด ถึงแม้รัฐบาลจะไม่ท าหน้าท่ี
ของตัวเองมากน้อยขนาดไหน ประชาชนก็หาช่องทางในการเอาตัวรอดในการพัฒนาในการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อท่ีจะไปสู่โลกในอนาคตได้ ท่านประธานถ้ารัฐบาลมีความจริงใจ หรืออย่างน้อย 
มีความเข้าใจสักนิดหนึ่งในการพัฒนาประเทศ หรือการสนับสนุนประชาชนประชาชน  
จะไม่ต้องล าบากแบบนั้นครับ แล้วสิ่งท่ีรัฐบาลหรือประเทศไทยควรท าตอนนี้คืออะไร ผมจะ
ยกตัวอย่างให้สั้น ๆ คืออย่างประเทศสิงคโปร์ประเทศเพื่อนบ้านเรา เขาได้มีการท าข้อตกลง
ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital) ถามว่าท าขึ้นมาเพื่ออะไร เพื่อสร้างความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ  
เนื่องจากเขาเข้าใจว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ครับท าให้รายจ่ายต่าง ๆ ในการท าธุรกิจ ไม่ว่าจะใน
ประเทศหรือระหว่างประเทศนั้นมีค่าใช้จ่ายท่ีถูกลง ท าให้ประชาชนมีโอกาสมากขึ้น  
ในการท่ีจะสร้างธุรกิจใหม่ ๆ และสร้างความสัมพันธ์ด้านธุรกิจกับต่างประเทศได้ง่ายและ
สะดวกสบายมากกว่าเมื่อก่อน เขาจึงท าข้อตกลงเหล่านี้ขึ้นมากับหลาย ๆ ประเทศเพื่อสร้างกฎ 
และท าให้ประชาชนสามารถท าธุรกิจได้อย่างสะดวก ทีนี้เม่ือประเทศอื่นท าอย่างนั้นเราหันมา
ดูประเทศเราครับ ประเทศเราตอนนี้ถ้าให้พูดตามตรงตามดรรชนีต่าง ๆ ท่ีมีการเก็บสถิตินั้น
ประเทศไทยไม่ได้แย่ครับท่านประธาน แต่ค าว่าไม่ได้แย่ก็ไม่ได้หมายถึงว่ารัฐบาลท าอะไรเลย
เหมือนกนั ผมขอยกตัวอย่างดรรชนีขึ้นมาตัวหนึ่งก็คือการพัฒนาดิจิทัล (Digital) อันนี้ส ารวจ
ในปี ๒๐๒๐ ประเทศไทยอยู่อันดับกลาง ๆ อยู่กลางตารางเลย ถ้าเต็มร้อยก็อยู่ ๕๐ แต่เมื่อ
เราลงไปดูในรายละเอียดครับว่าท าไมไทยท่ีอยู่อันดับ ๕๐ ไม่ดีขึ้น หรือว่าท าไมเราไม่ลงไป 
ต่ ากว่านั้น ต้องบอกว่าท่ีเรายังอยู่ตรงนี้ได้แทบเฉพาะเอกชนล้วน ๆ เพราะประชาชนล้วน ๆ 
รัฐบาลแทบจะไม่ได้ท าอะไรเลยในการส่งเสริมคุณภาพหรือว่าศักยภาพในการแข่งขัน  
ด้านดิจิทัล (Digital) ของประเทศไทย แล้วค าถามต่อไปครับแล้วถ้าอย่างนั้นตลอดหลายปี 
ท่ีผ่านมางบประมาณท่ีจัดไปมันหายไปไหน หรือมันไปอยู่ท่ีไหน มันไม่ได้หายไปไหนครับ 
ท่านประธาน เพียงแต่ว่าสิ่งท่ีงบประมาณถูกใช้ไปนั้นผลท่ีกลับมามันไม่ได้แสดงถึงความ
แข็งแกร่ง หรือไม่ได้ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศไทยเลยอย่างท่ีเพื่อน
สมาชิกได้บอกไปครับ ยกตัวอย่างงบประมาณในปีนี้งบประมาณของกระทรวงดีอี (DE) เกือบ 



๓๒๓ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    รัศมี ๑๕๗/๒ 
 
๗,๐๐๐ ล้านบาท ครึ่งหนึ่งเป็นงบลงทุน ซึ่งควรจะน าไปเพื่อพัฒนาและสนับสนุนสิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้ให้เกิดขึ้น แต่ว่ามันกลับไม่เป็นอย่างนั้นครับท่านประธาน เพราะงบลงทุนท่ีควรจะเป็น
งบท่ีก าหนดอนาคตของประเทศกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ถูกใช้ไปกับงบก่อสร้าง ไม่เพียงเท่านั้นครับ 
งบท่ีเหลือท่ีโครงการต่าง ๆ ท่ีบอกว่าเราจะท าอย่างนั้นพัฒนาระบบเพื่อรองรับการพัฒนา 
จริง ๆ มันกลับถูกใช้ไปเพ่ือการจ้างท่ีปรึกษาครับ รวมเป็นตัวเงินหลายร้อยหลายพันล้านครับ
ท่านประธาน อยู่กับการจ้างท่ีปรึกษาซึ่งถามว่าจ้างแล้วมีผลอะไรกับประชาชน ไม่มีครับ  
ไม่มีอะไรท่ีเราเห็นได้เลยว่ามันสร้างผลประโยชน์กลับมาสู่ประชาชน แล้วถ้าอย่างนั้นสิ่งท่ี
เหมาะสมมันคืออะไร อะไรคือตัววัดท่ีเหมาะสมว่าสิ่งท่ีเราท าไปสิ่งท่ีรัฐบาลเอาเงินภาษี
ประชาชนจัดสรรออกไปนี่มันย้อนกลับมาถึงประชาชนได้ ผมยกตัวอย่างง่าย ๆ ครับว่าสิ่งท่ี
จะท าให้ประชาชนรู้สึกว่างบประมาณถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าคือเขาได้ใช้จริง ๆ อย่างไรครับ  
ท่านประธานแค่นั้นเอง แทนท่ีเราจะไปตั้งตัววัดอันนี้เป็นตัววัดเคพีไอ (KPI) จากเล่มขาวคาดแดง 
เลยครับท่านประธาน ผมจะยกตัวอย่างมาให้ท่านประธานได้เข้าใจ รวมถึงเพื่อน ๆ สมาชิก
ด้วยก็คือโครงการเน็ต (Net) ประชารัฐครับท่ีท่านบอกว่าจะให้เน็ต (Net) ฟรีท่ัวประเทศ 
ใช่ไหมคะ ตัวชี้วัดคือมีผู้ใช้ ๔๐๐,๐๐๐ อันนี้คือตัวชี้วัดท่ีเขาจะบอกว่าเขาส าเร็จแล้ว 
๔๐๐,๐๐๐ คน ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๕๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๔ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๑๕๘/๑ 
 
ประชากรไทยท้ังหมดครับท่านประธาน เกิน ๖๐ ล้านนะครับ การตั้งเป้าไว้ท่ี ๔๐๐,๐๐๐ 
ไม่ใช่อะไรท่ีเหมาะสมเลย มันแสดงถึงความไม่มีศักยภาพหรือไม่ก็แสดงว่าเราไม่ตั้งใจท่ีจะท า
สิ่งนี้เพื่อประชาชนส่วนใหญ่จริง ๆ ไม่ว่าจะทางไหน มันก็เป็นความล้มเหลวของรัฐบาลในการ
ใช้งบครับท่านประธาน และอย่างนั้นตัววัดท่ีเหมาะสมคืออะไร ตัววัดท่ีเหมาะสมคือสิ่งท่ี
ประชาชนจะรู้สึกได้มันควรจะเป็นว่าสัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต (Internet)  
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มันครอบคลุมท่ัวทุกพื้นท่ีของประเทศไทยมากน้อยขนาดไหน แล้วถ้ามันยัง
ไม่ครอบคลุมปีต่อไปพื้นท่ีท่ีไม่ถูกครอบคลุมนั้นควรจะต้องลดน้อยลง สัญญาณโทรศัพท์
สัญญาณอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือแม้แต่การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ นี้นะครับ  
นี่คือพื้นฐาน นี่คือโครงสร้างพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital) ท่ีก าลังเป็นเทรนด์ 
(Trend) ของโลกถ้ารัฐบาลจริงใจ ถ้ารัฐบาลส่งเสริมอย่างมีมาตรฐาน นักเรียนท่ีเรียน
ออนไลน์ (Online) ในช่วงโควิด (COVID) ก็จะสามารถเรียนออนไลน์ (Online) ได้โดยท่ี 
ไม่ต้องมีข่าวว่าเด็กมาขอบริจาคซิม (SIM) มือถือมาขอบริจาคค่าเน็ต (Net) เพื่อท่ีจะเอาไป
เรียนออนไลน์ (Online) ชาวนาชาวไร่ พ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตของผมเองมีหลายพื้นท่ีครับ 
ท่านประธานท่ีสัญญาณโทรศัพท์ไม่สามารถเข้าไปถึงได้ บางทีก็อยู่ในเขาบางทีก็อยู่ไกล 
สัญญาณเข้าไปไม่ถึง ท าให้เขาไม่สามารถท่ีจะวางแผนหรือท าการเพาะปลูกท่ีมีประสิทธิภาพได้ 
การใส่ปุ๋ย การดูแลรักษาพืชไร่ การดูแลสวนของตัวเองหรือแม้แต่ว่าวันนี้พายุจะเข้าควร
จะต้องท าอะไร อาจจะมีพายุฝนเข้ามา พืชผลเขาอาจจะเสียหาย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ครับ 
มันอาจจะดูไกลเกินไปจากค าว่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital) แต่จริง ๆ ไม่ใช่ครับ ท้ังหมดมัน
เกี่ยวพันกัน ถ้าเรามีพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้คือประโยชน์ท่ีประชาชน
จะได้รับ คุณตาท่ีจังหวัดผมท่ีปลูกอ้อยก็จะทราบได้ว่าวันนี้ควรจะใส่ปุ๋ยไหม พรุ่งนี้ฝนจะตกไหม 
จะต้องเตรียมอุปกรณ์มากน้อยขนาดไหน จะต้องระวังอะไรไหม วันนี้พายุจะเข้าไหม สิ่งต่าง  ๆ 
เหล่านี้ครับ กรมอุตุนิยมวิทยาเอง พยากรณ์ได้แม่นย ามากขึ้นครับ แต่มันไม่มีประโยชน์เลย
ครับว่าถ้าท่านจะพยากรณ์แม่นย าแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้เข้าถึงประชาชนไม่ได้ ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้ เขาก็จะใช้ประโยชน์จากมันไม่ได้ นี่คือความส าคัญของโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดิจิทัล (Digital) ของประเทศครับ ที่ดูเหมือนว่ารัฐบาลจะละเลยมันไปเสียทุกครั้ง 
 



๓๒๕ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๑๕๘/๒ 
 
  อีกประเด็นหนึ่งครับท่านประธานท่ีผมเชื่อว่าเรามีการพูดกันหลายครั้ง  
แล้วจริง ๆ ก็มีการพูดกันมาตั้งแต่ก่อนท่ีผมจะมาเป็น ส.ส. ด้วยซ้ า คือตลอดหลายปีท่ีผ่านมา
ครับเรามีการพูดกันว่าเราต้องการท่ีจะเปลี่ยนแปลงรัฐบาล มันจะมีตั้งแต่เริ่มค าว่าสมาร์ต 
กัฟเวอร์เมนต์ (Smart Government) เราจะเป็นรัฐบาลอัจฉริยะจนกลายมาเป็นว่าเราจะ
เป็นรัฐบาล ๔.๐ เหมือนในวิสัยทัศน์ของกระทรวง อีกหน่อยก็จะเป็น ๕.๐ ครับท่านประธาน
ผมเชื่อว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็จะเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital) สุดท้ายเราก็จะเป็นรัฐบาลเมตาเวิร์ส 
(Metaverse) เป็นรัฐบาลอะไรต่อมิอะไรไปเรื่อย ๆ ชื่อเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ครับท่านประธาน 
แต่ว่าสิ่งท่ียังเหมือนเดิมคือไม่มีผลลัพธ์ ประชาชนก็ยังต้องล าบากในการติดต่อราชการ 
ประชาชนยังไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าท่ีควร ท้ัง ๆ ท่ีเทคโนโลยีต่าง ๆ มันพร้อมท่ีจะ  
ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายไม่ต้องต่อคิวเป็น ๑ ชั่วโมง ๒ ชั่วโมงเพื่อท่ีจะไป 
ท าเรื่องกับราชการแล้วมันเป็นเพราะอะไรท าไมเราท าไม่ส าเร็จ เพราะว่าตัวท่านเอง 
ท่านนายกรัฐมนตรีหรือแม้แต่รัฐบาลท้ังหมดท่านพูด ท่านฝันครับ แต่ว่าพอถึงเวลาเหมือน
ตอนนี้ครับท่ีเวลาท่ีท่านต้องจัดงบประมาณให้กับกระทรวงต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
ท่านไม่สามารถท าให้มันถูกต้องให้เหมาะสมได้ กลุ่มท่ีต้องท างานท่ีมีความส าคัญท่านก็ให้
งบประมาณน้อย เพราะฉะนั้นมันถึงไม่มีวันส าเร็จอย่างไรครับ การปฏิวัติระบบราชการ 
มันไม่ใช่งานง่าย ๆ  มันไม่ใช่อะไรท่ีจะส าเร็จได้ง่าย ๆ  มันต้องการความเอาใจใส่ ความตั้งใจจริง 
แต่ผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะคิดว่ามันง่ายครับ เพราะว่ามันมีค าว่าปฏิวัติเหมือนกัน 
เหมือนตอนท่ีท่านนายกรัฐมนตรีปฏิวัติรัฐประหาร อันนั้นมันง่ายครับ แต่การปฏิวัติระบบ
ราชการให้รัฐช่วยให้บริการประชาชนนี้มันท ายากครับ ไม่ง่ายเหมือนตอนท่านรัฐประหาร  
  อีกปัญหาหนึ่งก็คือการคุ้มครองประชาชน เราได้ยิน เราได้เห็น เราเห็นชื่อ
ของหน่วยงานต่าง ๆ หน่วยต่อต้านเฟกนิวส์ (Fake News) หน่วยความปลอดภัยไซเบอร์ 
(Cyber) หน่วยความคุ้มครองไซเบอร์ (Cyber) หน่วยต่าง ๆ มากมายครับ แต่ทุกวันนี้ครับ
ประชาชนก็ยังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) หลอกลวง กลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
ออนไลน์ (Online) เหล่านี้ครับ แล้วงบประมาณส่วนท่ีควรจะช่วยเหลือมันหายไปไหนครับ 
 

- ๑๕๙/๑ 
 



๓๒๖ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           ภาวดี ๑๕๙/๑ 
 
  สุดท้ายนี้ครับท่านประธาน ก่อนท่ีเราจะสรุปว่ามันควร ไม่ควร เราไปดูในเล่ม
ขาวคาดแดงสักนิดหนึ่งครับว่าโครงการต่าง ๆ เหล่านี้มันมีอะไรท่ีมันน่าสนใจบ้าง ขอสไลด์ 
(Slide) ๓ หน้าสุดท้ายหน่อยครับ ขอไล่ทีละหน้าก็ได้ครับ อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับ แต่ว่า 
อันนี้คือโครงการท่ีผมคัดมาแค่บางส่วนจากเล่มขาวคาดแดง จากกระทรวง ๆ เดียว  
จากกรมเดียวด้วยซ้ าถ้าผมจ าไม่ผิด งบประมาณเหล่านี้หลั กสิบล้านขึ้นท้ังนั้นนะครับ 
ท่านประธาน เป็นงบประมาณท่ีควรจะไปส่งเสริม ควรท่ีจะไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ 
แต่ว่างบเหล่านี้หมดไปกับการจ้างท่ีปรึกษา อย่างท่ีผมบอกไปเราจ้างท่ีปรึกษา จ้างท่ีปรึกษา
ทุกกระทรวง ทุกหน่วย ทุกกรมเลย จ้างศึกษาทุกอย่าง เรามองผ่าน ๆ เหมือนหน่วยท่าน 
รับเงินมาแล้วท่านก็เอาเงินไปจ้างคนอื่นต่อนะครับ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ครับท่านประธาน  
แล้วมันจะท าให้ประเทศเราพร้อมกับการพัฒนา พร้อมท่ีจะไปสู่โลกข้างหน้าได้อย่างไรครับ  
นี่แค่งบท่ีปรึกษานะครับ อีกหน่อยจะมีงบก่อสร้างอีก เป็นโครงการท่ีผมอภิปรายมาตั้ งแต่ 
ปีท่ีแล้วด้วย โครงการไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเลย์ (Thailand Digital Valley) ชื่อคล้าย ๆ  
ซิลิคอนวัลเลย์ (Silicon Valley) ไหมครับหลาย ๆ ท่านน่าจะทราบว่ามันเกี่ยวกับการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ของเราก็มีครับ ไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเลย์ (Thailand Digital Valley) 
โครงการยาว ๕ ปีครับ นี่เข้าปีท่ี ๓ แล้ว ตลอด ๓ ปีท่ีผ่านมางบประมาณท้ังหมด ๓๐๐  
๔๐๐  ๕๐๐ ล้านบาท งบก่อสร้างล้วน ๆ เลยครับประธาน ผมไม่ได้บอกว่าก่อสร้าง 
มันผิดนะครับ เพียงแต่ว่า ๓ ปีมันควรจะมีอะไรให้กับประชาชนได้ใช้บ้างนะครับ ไม่ใช่ว่า 
จะรอว่าสร้างให้เสร็จแล้วค่อยได้ใช้ทีเดียว โครงการโครงท่านโครงการเป็นพันล้านนะครับ 
จะไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์สักนิดเลยเหรอระหว่างท่ีก าลังท าอยู่ อันนี้
เป็นเพียงตัวอย่างนะครับ นอกจากนั้นบางโครงการครับท่านประธาน สร้างระบบบอกว่า  
จะท าระบบเพื่อรองรับการพัฒนาสู่เศรษฐกิจดิจิตอล สุดท้ายพอเข้าไปดูในรายละเอียด 
เป็นอย่างนั้นจริง ๆ ครับ คือซื้อระบบ เขียนว่าซื้อระบบเลย ๔๐ ล้านบาท ซื้อระบบมันตรง ๆ 
อย่างนี้เลย ไม่รู้เหมือนกันว่าระบบอะไร แล้วเราท าอะไรได้จากสิ่งนี้ อีกอันหนึ่งท่ีผมรู้สึก  
แปลกใจก็คือโครงการส่งเสริมเด็กทุนไทยสร้างชาติครับ ด้วยเทคโนโลยี บิ๊กดาต้า  
(Big Data) อ่านผ่าน ๆ ก็เหมือนให้ทุนเด็กใช่ไหมครับ พอลงไปดูจริง ๆ ไม่มีใครได้ทุน  
ในโครงการนี้ไม่มีอะไรเลยครับ เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเพื่อการเรียน แล้วท่ี  
ใส่ เด็กทุนไว้นี่คือให้พวกผมเข้าใจผิดเล่น ๆ หรือครับ อันนี้คือคว ามไม่ เหมาะสม  



๓๒๗ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           ภาวดี ๑๕๙/๒ 
 
อันนี้แค่ส่วนเล็ก ๆ นะครับท่านประธาน แล้วจากท่ีผมฟังอภิปรายมาท้ังวันมันไม่ได้มีแค่
กระทรวงท่ีผมดูด้วยซ้ า มันมีอีกเยอะมาก ถ้าท่านจะบอกว่าเดี๋ยวค่อยแก้ได้ ผมว่าถ้าผิด 
ขนาดนี้ท าใหม่ง่ายกว่าครับ เพราะฉะนั้นท้ังหมดท้ังมวลนี้เป็นเหตุผลท่ีผมไม่สามารถรับ 
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฉบับปี ๒๕๖๖ ได้ครับท่านประธาน  
  นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
เชิญท่านสฤษฏ์พงษ์ ครับ 
  นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (กระบี่)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ 
ผม สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่  พรรคภูมิใจไทย  
เขตเลือกตั้งท่ี ๒ ผมขออนุญาตท่านประธานในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ในงบจ านวนท้ังสิ้น ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท ผมคงจะอภิปรายในเร่ือง
ประเด็นบางเรื่องท่ีผมถนัดก็คือผมเคยอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตลอดร่วม ๒๐ ปี 
ผมได้มองเห็นในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ ในเรื่องของการกระจายอ านาจไปสู่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมุมมองท่ีอาจจะไม่ซ้ ากับเพื่อนสมาชิกท่ีได้อธิบายไปแล้ว  
ผมรู้สึกเห็นใจกับรัฐบาลท่ีผ่านภาวะวิกฤติในเรื่องของโควิด (COVID) มาร่วม ๒-๓ ปี 
ท่ัวประเทศปัญหาในเรื่องของโควิดระบาดก็จะท าให้รายได้ในประเทศ -------------------------- 
 

- ๑๖๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๘ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๑๖๐/๑ 
 
โดยเฉพาะในประเทศไทยเรานั้นเครื่องจักรใหญ่ ๆ ในเรื่องของการหาเงินเข้าประเทศ  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมการส่งออกก็ลดน้อย
แทบท้ังหมด ในเรื่องของการท่องเท่ียว แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นผมมองเห็นว่าในเรื่องของท่องเท่ียว
ตามท่ีเพื่อนสมาชิกเราได้เปิดเอกสารดูว่ากระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพียง ๕,๐๐๐ กว่าล้านบาทเศษ ซึ่งมันน้อยมากนะครับเปรียบเทียบกับรายได้ 
ท่ีหาการท่องเท่ียวมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ร่วม ๒-๓ ล้านล้านบาท โดยเฉพาะในจังหวัดผม 
จังหวัดกระบี่จังหวัดเดียวในปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ มีรายได้เข้าจังหวัด เข้าประเทศร่วมแสน
ล้านบาท แสนกว่าล้านบาทด้วยซ้ าไปนะครับ เพราะฉะนั้นในการจัดสรรให้กระทรวง 
การท่องเท่ียวและกีฬาถือว่าเป็นกระทรวงท่ีท าเงินให้เข้าประเทศนะครับ ถ้าเปรียบเทียบกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ ๓๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท กระทรวง 
การท่องเท่ียวและกีฬากับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ค่อนข้างท่ีจะ
เชื่อมโยงกัน เพราะว่าอุทยานต่าง ๆ ๑๕๔ แห่งก็เป็นแหล่งท่องเท่ียวท้ังสิ้น เพราะฉะนั้น 
ผมมองเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณในส่วนของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬานั้น 
ให้จังหวัดน าร่องหาเงินให้กับการท่องเท่ียว อย่างกรณีท่ีจังหวัดชลบุรี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นเป็นรายได้หลักนะครับ 
๕-๖ อันดับสามารถหาเงินเข้าประเทศได้ร่วม ๑ ล้านล้านบาทต่อปีนะครับ เพราะฉะนั้น 
ผมมองเห็นในเรื่องของการจัดสรรคืนกลับไปให้ในพื้นท่ีนั้นยังมีสัดส่วนท่ีน้อยมาก แล้วก็ 
บางเรื่องนั้นผมเข้าใจว่าโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมนะครับ ซึ่งการจัดสรร
งบประมาณนั้นมันมีหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นงบฟังก์ชัน (Function) ก็ดี งบกระทรวง 
งบกลุ่มจังหวัด งบจังหวัดนะครับ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ งบอุดหนุนท่ัวไปอะไรต่าง ๆ นั้นครับ 
แต่จริง ๆ แล้วในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณโครงสร้างเพื่อนสมาชิกบางท่านบอกว่า
จังหวัดกระบี่อาจจะได้น้อย น้อยกว่าจังหวัดอื่นนะครับ แต่ผมคิดว่าก็ยังโชคดีครับ แม้กระทั่ง
งบฟังก์ชัน (Function) ท่ีผมเปิดดู ได้  ๑๖๖ ล้านบาท แต่ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงคมนาคม ท่านศักดิ์สยาม ชิดชอบ ท่ีมองเห็นว่าจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัด 
ท ารายได้ให้กับประเทศไทยมาตลอด แล้วก็เห็นว่าเกาะลันตายังเป็นสภาพเกาะนะครับ  
แล้วก็สามารถท่ีจะเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการท่องเท่ียวได้  ท่านก็อนุมัติงบในเรื่องของ 
การสร้างสะพานไปให้กระบี่ ซึ่งเป็นงบก้อนโตท่ีจังหวัดกระบี่ไม่เคยได้รับมาก่อนถึง  



๓๒๙ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๑๖๐/๒ 
 
๑,๘๕๔ ล้านบาท อาจจะเป็นเงินงบประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ และเงินกู้อีก ๗๐ เปอร์เซ็นต์ 
อันนี้ ท่ีจริงผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับ แล้วก็ในเรื่องของการจัดหางบประมาณ ผมกราบเรียน 
ท่านประธานท่ีเคารพว่าเราให้ทุกเซ็กเตอร์ (Sector) ในเรื่องของการหาเงินเข้ามาในรัฐบาลกลาง 
ผมมองเห็นว่าเราน่าจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับ เพื่อท่ีจะให้กระบวนทัศน์จากการพัฒนา
จากศูนย์กลางไปเป็นการปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างบทบาทให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีหน้าท่ีขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจากฐานราก ผมขออธิบายความตรงนี้  
นิดหนึ่งว่าวันนี้องค์กรท้องถิ่นเราได้รับงบประมาณประมาณ ๒๙.๖ เปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็
ใช้งบประมาณร่วม ๆ ๘๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ถ้าเราจะสร้างองค์กรท้องถิ่นให้เข้มแข็ง แล้วก็
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปหารายได้เข้าประเทศแล้วก็เล้ียงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยตัวเอง รัฐบาลกลางไม่จ าเป็นจะต้องไปจัดสรรงบประมาณในเรื่องของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
นะครับ สักวันหนึ่งถ้าเราขยายฐานภาษีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น อบต.  
ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือ อบจ. นั้นครับ ให้เขามีฐานภาษี สามารถท่ีจะออกกฎหมายแล้วก็
หาเงินเข้าประเทศ หาเงินเข้าท้องถิ่นได้ แล้วก็ในสัดส่วนในอดีตรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ตั้งแต่
ปี ๒๕๔๐ ปี ๒๕๕๐ และท้องถิ่นก็ไม่เคยได้รับการจัดสรรถึง ๓๕ เปอร์เซ็นต์ ------------------- 
 

- ๑๖๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๐ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๑๖๑/๑ 
 
วันนี้ก็อยู่ท่ี ๒๙.๖ เปอร์เซ็นต์ ใน ๒๙.๖ เปอร์เซ็นต์นั้นท่ีเพื่อนสมาชิกเอาตัวเลขมาโชว์ว่า 
๑.๔ แสนล้านบาท เป็นงบประมาณท่ีฝากเอาไว้เพื่อท่ีจะให้ดูดีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท่ีจริงแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าเราคิดใหม่แล้วก็จัดขบวนทัพใหม่ให้ท้องถิ่นเข้าไป
รับผิดชอบแบ่งหน้าท่ีของกระทรวง ผมว่าใน ๒๐ กระทรวง มีหลายกระทรวงที่ท้องถิ่นเข้าไป
ท าได้ เช่น ปัญหาในเรื่องของปัญหาท่ีดินท ากิน ปัญหารายได้ขั้นต่ าพืชการเกษตร รับประกัน
ในเรื่องของราคาพืชผลท่ีตกต่ าแล้วก็ในเร่ืองของการจัดการศึกษาผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขามีความเข้มแข็งและเขาความสามารถท่ีจะยืนอยู่บนขาตัวเอง
ได้แล้วนั้น ผมคิดว่ารัฐบาลคงไม่ต้องไปรับผิดชอบนะครับ และวันนี้ผมคิดว่าการดึงงบจาก
ส านักงบประมาณไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปยังเทศบาลผมคิดว่าควรจะต้องลด
บทบาทในเรื่องของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นลงเพื่อท่ีจะให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งขึ้นในเรื่องของการจัดสรรหรือท างบประมาณกับส านัก
งบประมาณ แล้วก็จะต้องมีการประเมินผลว่าท้องถิ่นน างบประมาณไปก่อให้เกิดการลงทุน 
ก่อให้เกิดรายได้อย่างไรบ้างในลักษณะภาพของการแข่งขันกันได้และให้ท้องถิ่นยืนอยู่บน 
ขาตัวเองได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราท าเรื่องอย่างนี้แล้วสักวันหนึ่งท้องถิ่นก็มีความเข้มแข็งและ
มั่นคงขึ้น ผมเชื่อเหลือเกินว่าปัญหาปลดล็อกในเรื่องของความยากจนประเทศนั้นก็ต้องอยู่ท่ี
การกระจายอ านาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เต็มรูปแบบ ท าให้องค์กรท้องถิ่นมีความ
มั่นคงแล้วประชาชนก็จะอยู่ดีกินดีนะครับ เพราะฉะนั้นเราคงจะไม่ต้องมีไปกลุ่มด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง คนไร้ท่ีอยู่ กลุ่มคนพี่น้องประชาชนเหล่านี้ผมคิดว่าในอนาคตคงจะต้องให้
ท้องถิ่นเข้าไปรับผิดชอบในเรื่องของการดูแล บางเรื่องผมคิดว่าเช่น สนามวัวชน ไก่ชน ปลากัด 
ซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านแล้วก็หลายท้องถิ่นเขามีกันเยอะนะครับแล้วนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
เขาก็ให้ความสนใจ ผมคิดว่าวันนี้ยังมีอยู่ในมุมมืดในเรื่องของการขออนุญาต เพราะฉะนั้น
การท่ีสูญเสียไปในเรื่องของกิจกรรมประเพณีเหล่านี้ผมคิดว่าท้องถิ่นก็สามารถท าได้ 
  ผมขออนุญาตอีกเรื่องหนึ่งท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมคิดว่าการถ่ายโอน 
ในเรื่องของ รพ.สต. ณ วันนี้เป็นนิมิตหมายท่ีดีท่ีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล ท่านให้ความสนับสนุนเต็มท่ีในเรื่องของการกระจายอ านาจไปสู่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งในอดีตนั้นเคยมีการถ่ายโอนสมัยเป็นสถานีอนามัยแต่ก็ 
ไม่ส าเร็จ ผมคิดว่าวันนี้อุปสรรคบ้างบางเรื่องในการจัดสรรงบประมาณระหว่างส านัก  



๓๓๑ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๑๖๑/๒ 
 
งบประมาณกับกระทรวงสาธารณสุขนั้นผมคิดว่าพูดคุยกันได้ แล้วก็เป็นปัญหาท่ีทุกคน
ต้องการให้องค์กรท้องถิ่นมีความมั่นคงโดยการตั้งจัดสรรงบประมาณเงินเดือน แต่ว่าก็ไป 
ฝากไว้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อมีความประสงค์ของพี่น้อง รพ.สต. ถึง ๓,๐๐๐ กว่าแห่ง 
เราก็แก้ปัญหากันได้มาจนลุล่วงนะครับ ผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นความท้าทายท่ีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดท่ัวประเทศ ผมว่า ๔๙ จังหวัด แล้วก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็นเรื่องนิมิตหมาย 
ในเรื่องของการกระจายอ านาจเป็นโมเดล (Model) หลัก ท่ีเราจะต้องยึดถือเอาไว้ในเรื่อง
ของการกระจายอ านาจในส่วนอื่น เช่น ในเรื่องของต ารวจ ในเรื่องของดับเพลิง ในเรื่องของ
ทางหลวงชนบทอะไรต่าง ๆ ท่ีเราเคยอยากจะกระจายอ านาจ โดยหลักการโดยสรุปแล้วนั้น
ผมคิดว่าการจัดสรรงบประมาณในภาวะท่ีจ ากัดแล้วก็พยายามท าเต็มท่ี บางจังหวัดก็น้อย 
บางจังหวัดก็มาก ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ละครับท่ีจะให้เท่าเทียมกันก็คงจะต้องตามสัดส่วนและ 
มีเหตุผลท่ีฟังได้ แต่ก็มีบางเรื่องท่ีเราจะต้องพูดคุยกันในเรื่องของปัญหาอุปสรรคบางอย่าง 
เช่น ในเรื่องของบประมาณของกลุ่มจังหวัดก็ยังต้องไปบูรณาการท่ีแท้จริง ไม่ใช่เป็นงบท่ีไป
แบ่งกันระหว่างจังหวัดนะครับก็ขอกราบเรียนท่านประธานไว้แค่นี้ครับ ขอบคุณมากครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่าน
สมาชิกครับ วันนี้คงจะพอสมควรแล้วกระมังครับ ผมขอไปประชุมต่อในวันพรุ่งนี้เวลา 
๐๙.๐๐ นาฬิกา โดยวันนี้เป็นการประชุม ครั้งท่ี ๔ ตามหนังสือประชุมคือ ---------------------- 
 

- ๑๖๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๒ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๑๖๒/๑ 
 
ครั้งท่ี ๔ วันอังคารท่ี ๓๑ พฤษภาคม ผมจะขอพักการประชุม แล้วไปประชุมต่อในวันพรุ่งนี้
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา เพื่อไม่ให้เป็นการสับสนเพราะเรามีหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าคือ 
ครั้งท่ี ๕ และครั้งท่ี ๖ ครั้งท่ี ๕ คือวันพฤหัสบดีท่ี ๒ ขออภัยครับ ครั้งท่ี ๕ คือวันพุธท่ี ๑ 
มิถุนายน ครั้งท่ี ๖ วันพฤหัสบดีท่ี ๒ ผมขอยกเลิกหนังสือประชุมโดยจะใช้การประชุม 
ครั้งท่ี ๔ ในวันนี้ เราพักการประชุมและประชุมให้จบเลยนะครับ อย่างไรก็ตามเราจะใช้ 
ครั้งนี้ครั้งเดียวในการประชุมเพื่อไม่ให้สับสนในการบันทึกการประชุมนะครับ จึงแจ้งท่านมา 
วันนี้ขอพักการประชุม แล้วประชุมต่อพรุ่งนี้ ๐๙.๐๐ นาฬิกา ๙ โมงเช้า ส่วนท่านท่ีจะมา
อภิปรายก็ขอให้มา ๐๙.๐๐ นาฬิกา พรุ่งนี้เตรียมตัวด้วยนะครับ มาเช้า ๆ ๐๙.๐๐ นาฬิกา 
วันนี้พักประชุมครับ ขอบพระคุณครับ 
 

พักการประชุมเวลา ๒๓.๑๕ นาฬิกา 
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